Hồi Ức Của Một Linh Hồn

Giới thiệu
Dù thời gian có quay ngược trở lại. Anh vẫn sẽ yêu em như cái cách bản thân mình đã yêu. Mọi thứ quã qua, anh vẫn sẽ đánh đổi cuộc sống để yêu em.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon

Mục lục

1. Chương : 1

2. Chương : 2

3. Chương : 3

4. Chương : 4

5. Chương : 5 - Những Cảm Xúc Mới… Những Thay Đổi Mới…

6. Chương : 6 - Những Cái Đầu Tiên… Và Nụ Hôn Ngốc Nghếch

7. Chương : 7 - Giải Bóng Rổ Các Clb Của Tỉnh

8. Chương : 8 - Trận Chung Kết Và Cảm Giác Bị Bỏ Rơi…

9. Chương : 9 - Nỗi Nhớ Kéo Dài…

10. Chương : 10 - Đừng Khóc Nữa Sunny, Đơn Giản Là Vì Anh Yêu Em…nụ Hôn Thứ Hai!

11. Chương : 11 - Đêm Trăng Tròn Và Mùi Hương Của Gió Biển

12. Chương : 12 - Chấm Dứt Hay Chỉ Là Bắt Đầu Những Cơn Ác Mộng Mới...

13. Chương : 13 - Xin Lỗi, Tao Không Xứng Đáng Là Anh Em Với Tụi Mày…

14. Chương : 14 - Một Cái Không Gian Nhỏ Xíu Thôi Nhưng Ấm Cúng Và Bình Yên Lắm…!!

15. Chương : Bonus - Câu Chuyện Về Sunny !!!

16. Chương : 15 - Chỉ Là Anh Sợ, Anh Sợ Em Sẽ Rời Xa Anh Sunny À…

17. Chương : 16 - Chiếc Nhẫn Và Sợ Dây Chuyền…

18. Chương : 17 - Ngày Đó Đến Rồi Phải Không Sunny… Cái Ngày Mà Em Sẽ Xa Anh!

19. Chương : 18 - Hình Như Anh Không Đem Đến Hạnh Phúc Cho Em Được Sunny À…

20. Chương : 19 - Tạm Biệt Em Sunny, Hãy Mang Theo Cuộc Sống Của Anh Và Sống Thật Bình Yên Nhé…

21. Chương : 20 - Anh Và Em Cùng Nhau Chống Lại Thế Giới Nhé....hình Như Điều Đó Là Không Thể!

22. Chương : 21 - Những Làn Khói Trắng…

23. Chương : 22 - Và Rồi Ngày Mai Khi Thức Dậy, Anh Sẽ Lại Bắt Đầu Một Cuộc Sống Mới....

24. Chương : 23 - Bắt Đầu Một Kết Thúc

25. Chương : 24 - Câu Chuyện Về Phương

26. Chương : 25 - Điều Tệ Hại Nhất Là Mày Lại Nói Những Điều Đó Cho Tao Nghe…

27. Chương : 26 - Lửa Trại…

28. Chương : 27 - Gặp Lại Sunny

29. Chương : 28 - Tình Yêu...

30. Chương : 29 - Yêu Em Đến Những Hơi Thở Cuối Cùng Của Anh...

31. Chương : 30 - Sự Xuất Hiện Của Jenny

32. Chương : 31 - Đối Diện...

33. Chương : 32 - Sài Gòn...

34. Chương : 33 - À, Đó Là Sunny Trong Trái Tim Anh...

35. Chương : 34 - 10 Ngày Thực Tập, Sự Khởi Đầu...

36. Chương : 35 - Gặp Gỡ Jenny... Bí Mật Của Sunny!

37. Chương : 36 - Chẳng Biết Là Cố Tình Hay Vô Ý Để Tibu Và Jenny Đi Với Nhau...

38. Chương : 37 - Chỉ Một Đêm Thôi Tibu

39. Chương : 38 - Chuyến Phiêu Lưu Của Cuộc Đời...

40. Chương : 39 - Nơi Xa Lạ...

41. Chương : 40,41,42 - Ngôi Nhà Giữa Nơi Hoang Vu...

42. Chương : 43 - Con Đường Đúng Đắn…

43. Chương : 44 - Hồi Sinh

44. Chương : 45 - Gặp Gỡ Chú Sáu

45. Chương : 46 - Sài Gòn … Tối Thứ 7 Tình Cờ !

46. Chương : 47 - Thế Giới Showbiz

47. Chương : 48 - Dạ Khúc...

48. Chương : 49

49. Chương : 50

50. Chương : 51

51. Chương : 52

52. Chương : 53

53. Chương : 54

54. Chương : 55

55. Chương : 56 - Đừng Bao Giờ Làm Phiền Đến Cuộc Sống Của Tôi Nữa. Đồ Tồi!

56. Chương : 57 - Đường Ai Nấy Đi...

57. Chương : 58 - Nụ Hôn Bất Ngờ...

58. Chương : 59 - Hai Trái Tim Đang Chung Một Nhịp Đập… Và Chung Một Giấc Mơ…

59. Chương : 60 - Vậy Thì Cứ Bước Bình Yên Trong Con Đường Mà Em Đã Chọn Nhé…

60. Chương : 61 - Người Say, Tâm Say, Tình Không Say

61. Chương : 62

62. Chương : 63

63. Chương : 64

64. Chương : 65

65. Chương : 66

66. Chương : 67

67. Chương : 68

68. Chương : 69

69. Chương : 70

70. Chương : 71

71. Chương : 72

72. Chương : 73 End

1. Chương : 1

Quen Long đã được 5 năm, kể từ hồi học chung phổ thông nhưng Long xuống Sài Gòn như để tạo ra một con đường mới cho riêng mình như một đại ca trong giới xã hội đen. Tibu, một người với vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ và có nét nào đó giống như một tài tử xi-nê . Cả hai đã từng vào sinh ra tử với nhau nhiều lần, cũng vì tính cách quậy phá, thẳng thắn và không ngán ai bao giờ. Tuy nhiên, họ không phải là hai thằng lưu manh,họ biết phân biệt sai trái rõ ràng, không bao giờ tự nhiên sinh sự với ai cả,biết bảo vệ những người bạn yếu đuối, luôn sống vì anh em, bạn bè và luôn kính trọng những người hơn tuổi.
Tibu sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Là người cầm đầu trường học kể từ khi học trung học nhưng với vẻ ngoài cao ráo, điển trai và lạnh như băng cùng một hành tích học tập ấn tượng đã khiến tibu luôn trở thành tâm điểm bàn tán của các nữ sinh trong trường. Tốt nghiệp phổ thông, vời hai tờ giấy báo trúng tuyển đại học, tibu chọn con đường ở lại thành phố hoa, nơi mình sinh ra và lớn lên để học, một phần là được bên cạnh gia đình. Nhưng cũng từ đây, tibu không ngờ rằng sẽ có những biến cố vô cùng to lớn xảy ra với cuộc đời mình bởi sự xuất hiện của một cô gái.

Ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học, vẫn dáng đi lạnh lùng đó, hiên ngang và tự tin, miệng ngậm điếu thuốc và thở dài, tibu chợt nghĩ tới những người anh em ở lớp học phổ thông, mỗi đứa một nơi rồi không biết cuộc đời sẽ ra sao. Lang thang hơn một tiếng đồng hồ mới tìm ra được lớp học, tibu thầm rủa bản thân mình tại sao lại chọn cái trường rộng lớn này để học. Bước chân vào lớp, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tibu. “ Em là học sinh lớp nào?” tiếng cô giáo hỏi tibu với giọng điệu có vẻ khó chịu. “ Dạ em là sinh viên của lớp này, mà vì trường rộng quá nên giờ em mới kiếm ra được lớp học, mong cô bỏ qua cho em” Vẫn như hồi học trung học, chỗ ngồi ưa thích của tibu là bàn cuối, nơi có cửa sổ, nới tibu có thể nhìn ngắm bên ngoài và thả hồn trong những tiết học chán ngắt… Giọng hát đâu đó cất lên, phảng phất trong đầu tibu, một giọng hát nhẹ nhàng và trong veo như tiếng hát của một thiên thần..Giật mình tỉnh giật, tibu đã ngủ gục từ lúc nào không biết, có lẽ buổi gặp mặt đầu tiên của lớp học quá nhàm chán. Trước mặt tibu là một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, một mái tóc thẳng dài và đen mượt với đôi mắt to tròn trong sáng như hai giọt nước. “Mình tên là sunny, rất vui được làm quen với các bạn và trở thành một thành viên của lớp”một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng cất lên. Thì ra đây chính là lớp phó văn nghệ của lớp, đối với tibu việc kiếm một cô gái xinh đẹp không phải là việc khó, chỉ có điều không ai trong mắt tibu là một người đặc biệt và đủ làm cho tibu rung động. Tibu tự hỏi, cô bé này là ai?...dường như có một sự gắn kết nào đó vô cùng đặc biệt đối với tibu kể từ giây phút nhìn thấy cô bé này mà tibu cũng không thể giải thích được. Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc, và dường như trong suy nghĩ của tibu luôn quanh đi quẩn lại một cẩu hỏi: sunny, bạn là ai?!!

Quảng cáo

2. Chương : 2

Một tuần kể từ ngày họp lớp, tibu không đi học vì cảm thấy trong lòng không được vui. Tibu thở dài, hôm nay là ngày giỗ đầu của Trung, đã một năm trôi qua rồi mà dường như những hình ảnh đó không bao giờ phai đi trong đôi mắt của tibu. Tibu còn nhớ rõ như in buổi sáng hôm đó,một ngày thứ 7 cuối tuần những cơn mưa phùn không ngừng, cái thời tiết lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cái không khi ẩm ướt khó chịu của Đà Lạt …Tiếng chuông tan học vang lên, mọi lớp bắt đầu ùa ra
-Ẹ Tibu, tiếng Trung gọi.

-Gì mày?

-Tí nữa ra cổng trường nhảy múa một tí, hôm qua thấy mấy thằng lưu manh ở khu mỏ đá trấn lột hoc sinh trường mình, tao đã chay ra cản tụi nó, căng lắm mày à xém nữa tao đánh tụi nó một trận ra trò.Hề hề thề nào hôm nay tụi nó cũng kéo đến tẩm quất cho tao một trận.

-Cái thằng, chỉ được cái miệng… ừ tí nữa đằng nào tụi mình cũng về chung mà, tibu nói.

-Lâu rồi tao không được vận động tay chân, khà khà. Tiếng cười của Long vang lên cả dãy hành lang, mọi đôi mắt như đổ dồn vào nhóm của tibu như những sinh vật trên sao hỏa mới đáp xuống trái đất.

Cổng trường hôm nay đông hơn mọi khi, tibu cảm nhận được có nhiều gương mặt lạ trong ngày hôm nay đặc biệt là sự có mặt của BL - một tay anh chị mới vừa nổi lên ở cái khu ngã tư này, dường như có một linh cảm không tốt tận sâu trong thâm tâm tibu. “ ê tibu, tao nhận ra mặt hai thằng hôm qua đang đứng ở bên đó” Cả nhóm vừa đi bộ được khoảng 200m thi nhóm của BL chạy tới và chận lại

-Sao mấy thằng nhóc, hôm qua nghe nói tụi mày đòi chơi mấy thằng em của tao phải không?

-Hôm qua mấy thằng em anh nó trấn lột tiền mấy đứa học sinh, anh là anh mà không biết dạy dỗ tụi nó sao, mấy đồng tiền dơ bẩn đó mà cũng lên mặt tự hào là đàn anh đàn chị hả? Nếu anh thích thì mình chơi, riêng tui ở khu ngã tư này, không ngán thằng nào, ừ tui là dân xóm chùa đó.!..

Bốp !!!!!!! Một thằng từ sau lưng tibu lao vào đánh tibu một cách bất ngờ, không kịp phản ứng, tibu lãnh trọn cú đấm như trời giáng. Long và Trung liền lao vào. Với bản lĩnh của một thủ lĩnh, tibu sớm lấy lại được thế thượng phong. Nhưng bên Bé lớn áp đảo quân số hoàn toàn, vì quá bất ngờ không kịp kêu gọi bạn bè nên chỉ có ba thằng sát cánh bên nhau. Một chọi ba, dường như có lẽ quá khả năng của Trung và Long, còn đối với tibu điều đó không quá khó ( bản thân tibu là dân karatedo), thấy Trung sắp không chịu nỗi, tibu chạy qua giúp Trung. Xoảng, tibu cảm thấy đầu mình choáng váng, dường như có muôn ngàn cây kim chích từ đằng sau vậy..chân tibu dường như không còn sức, não tibu không thể điều khiển đôi chân của mình được nữa. Bỗng nhiên Trung chạy nhào tới tibu nhảy qua người tibu.Aaaaaaaaaaa tiếng những nữ sinh bên kia đường la lên thất thanh, tibu chưa kịp định thần hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trung đã ngã quỵ lên người tibu, tibu có thể cảm nhận được cái ướt át trên tay mình khi Trung nằm đè lên. “Máu, sao máu trên ngực Trung nhiều vậy” tibu dường như chết lặng, máu bắt đầu chảy xuống mắt tibu, có lẽ vết thương trên đầu khá sâu, tibu thấy sao mắt mình cay quá, đôi mắt như nặng trĩu lại. Trung nhìn tibu, tibu có thể cảm nhận được nỗi đau từ trong đôi mắt của Trung, mắt Trung đỏ rực nhìn tibu, đôi mắt ấy như khắc sâu vào tâm trí tibu khoảnh khắc đó dường như là một điều gì quá sâu sắc quá mãnh liệt và đầy đau đớn... Ngày đó nếu không vì tibu, không vì tính khí hiên ngang và không sợ ai của tibu có lẽ Trung đã không lãnh trọn nhát dao…nhát dao cướp đi sinh mạng của người anh em còn hơn cả ruột thịt của tibu, của một con người mới bước vào tuổi 18, cái tuổi mà dường như những thứ tốt đẹp nhất mới bắt đầu đến… Tibu tiếp tục rảo bước đến nơi Trung đang yên nghỉ, thở dài và mồi điếu thuốc trong cái lạnh buốt tay chân của thời tiết…

Quảng cáo

3. Chương : 3

Sunny là một cô gái sinh ra từ vùng đất nổi tiếng với nhà thơ HMT,là học sinh chuyên văn có lẽ vì vậy mà trong suy nghĩ của sunny luôn có một cái gì đó đa cảm, năm đầu tiên thi rớt đại học vì một số lý do không mong muốn, sau đó vào Đà Lạt và ở nhà một người họ hàng để ôn thi. Trong cảm nhận của tibu dường như luôn có chút gì man mác buồn trong đôi mắt trong sáng và đen láy của sunny. Về phía sunny, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, đối với tibu, sunny chỉ có ác cảm, một thằng con trai nhìn kiêu ngạo, không coi ai ra gì kể cả cô giáo, cái thái độ bất cần, đôi mắt lạnh lùng và luôn lầm lì ít nói. Sunny nghĩ rằng, đây có lẽ là một trong những thành phần xấu của lớp, sẽ ảnh hưởng nhiều đến thi đua của lớp trong trường, cần phải tránh xa và ít tiếp xúc với con người này.
Ngày hôm đó thời tiết vẫn lạnh buổi học đầu tiên của tibu kết thúc với một vài thằng bạn mới quen, đặc biệt là Nhân, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt đen sạm, khá cởi mở và thân thiện... mà sau này sẽ trở thành một trong những người anh em thân thiết nhất của tibu. Suốt buổi học hôm đó, cái lạnh cắt da cắt thịt dường như không ảnh hưởng đến tibu, từ đầu đến cuối đối với tibu buổi học dường như chỉ có tibu và sunny, ánh mắt của tibu chỉ nhìn về một hướng... tibu cảm thấy vô cùng khó chịu, cái cảm giác đó, cái cảm giác thân quen.. dường như tibu đã gặp sunny ở đâu rồi, cố suy nghĩ nhưng tibu không thể nhớ nổi.. sunny vẫn tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với bạn bên cạnh rồi bất chợt cười, cái nụ nười khiến tibu chết lặng... cái cảm giác ấm áp và yên bình.. một nụ cười mà chưa bao giờ tibu thấy trước đây...

Tối hôm đó về nhà mà hình ảnh của sunny cứ hiện ra trong suy nghĩ của tibu, cầm cái điện thoại trên tay, tibu tự hiểu rằng muốn biết cô bé này là ai, mình phải tự tìm hiểu thôi, nhắn tin cho lớp trưởng, nói chuyện trăng sao trên trời dưới đất rồi tibu đánh bạo hỏi số điện thoại của sunny, viện lý do là có việc cần hỏi sunny vì muốn tham gia vào đội văn nghệ của lớp. Cầm số điện thoại của sunny trên tay, tibu không biết phải nói gì.. Cả cuộc đời tibu, chỉ có nhận thư tình và tin nhắn làm quen của con gái chứ chưa bao giờ phải chủ động nhắn tin cho ai và làm quen với ai. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, tibu quyết định nhắn tin " Có phải đây số điện thoại của sunny, học lớp 31 không? ". 11 phút trôi qua, rồi một tiếng 11 phút. Tibu thiếp đi lúc nào không biết...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng tibu hơi buồn vì sunny không trả lời, kèm theo đó là cảm giác tò mò về sunny. Nhưng dường như tất cả đều do ông trời sắp đặt, tối hôm đó lớp tổ chức gặp mặt và làm quen các thành viên trong lớp ở công viên Y, tibu đã từ chối vì không thích đi tới những chỗ đó, ngồi chơi và ca hát như những đứa có bệnh, thằng lớp trưởng nói nếu không đi sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm, ôi thôi đối với tibu, thích thì học không thích thì thôi, với trí thông minh của mình muốn kiếm một nơi khác để học không phải là chuyện khó, tibu vẫn cảm thấy khó chịu và hụt hầng vì sunny không trả lời tin nhắn đêm qua...

- Mày thiệt không đi hả, có cả lớp phó văn nghệ nữa. Thằng lớp trưởng nhắn tin

- Ừ thôi tao lên liền, tao cũng muốn làm quen với các thành viên khác.

- Nhưng không đủ xe, mày phải lên khu sinh viên chở mấy đứa lớp mình qua nữa

- Thôi được rồi, tao lên bây giờ...

Phóng như điên dại như chỉ muốn gặp sunny ngay lặp tức, lên tới nơi thì sunny đang đứng với Linh, một cô bạn học cùng lớp. sunny mặc một cái áo len màu vàng nhạt, cái quần jean màu xanh và đôi giày búp bê màu đen rất đáng yêu. Tibu có thể nghe được tiếng tim mình mỗi lúc đập nhanh hơn, nhanh hơn...Sau một lúc suy nghĩ thì Tibu chủ động đến và hỏi sunny

- Có ai chở sunny không? Không có tibu chở bạn qua cũng được

Sunny đang lưỡng lự thì tiếng Linh chen vào

- Không được, muốn chở sunny thì phải chở ba, chở cả Linh nữa.

Có lẽ trong mắt mọt người tibu là một thằng xấu xa, và chẳng bao giờ đáng tin, chính vì thế mà Linh không muốn sunny đi với tibu một mình.

- Ừ, sao cũng được hết Linh. Tibu nói. Sunny vẫn im lặng không nói gì

- Nhưng mà chở ba công an sẽ phạt. Đúng lúc đang kẹt thì có thằng lớp trưởng cứu. " Cái thằng này, nói đúng lúc lắm, ơn này sau này tao đền đáp " tibu cười thầm trong bụng...

Vậy là tibu được chở sunny qua công viên, suốt quãng đường cả hai chỉ im lặng, chịu hết nổi cái không gian ngột ngạt và yên tĩnh đáng sợ đó, tibu lên tiếng trước

- Ủa sao hôm qua nhắn tin cho sunny, sunny không trả lời?

- Hôm qua tibu nhắn tin cho sunny hả, xin lỗi nhe tại số lạ sunny không biết nên không nhắn tin lại!

Ôi lạy các vị phật tổ, tibu thề với đời là tại sao trên đời này lại có một người sở hữu giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào lại còn đáng yêu như thế.. Quãng đường còn lại, tibu chỉ hỏi về sunny, dường như đó là người đầu tiên mà tibu nói nhiều như thế trong lần đầu gặp mặt. Đối với tibu,tibu chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện với con gái, trước mặt họ, tibu chỉ im lặng và chẳng bao giờ có cảm xúc gì... Ra tới nơi, lớp ngồi sinh hoạt với nhau một lúc thì sunny bỏ về trước cùng Linh...Tibu nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối và man mác chút buồn, cảm giác giống như phải xa cách một người thân vậy.. cho dù đối với tibu, sunny chỉ là một người xa lạ..

Về tới nhà, tibu liền cầm điện thoại và nhắn tin cho sunny ngay, lời nhận xét của sunny là tibu không đến nỗi đáng ghét như vẻ bề ngoài..tibu cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất khó tả, chỉ biết là vui lắm, giống như một đứa con nít được cho kẹo vậy... cả hai nhắn tin đến khuya rồi tibu ngủ lúc nào cũng không hay, chỉ biết đến sáng tỉnh dậy, tibu vẫn còn cầm điện thoại trên tay...

Quảng cáo

4. Chương : 4

Sau buổi tối hôm đó, sunny cảm nhận được rằng tibu không đáng ghét như vẻ bề ngoài nhưng không thể biết được con người thật của người này, chưa chắc đã là một người tốt... Cứ như thế ba ngày trôi qua, sau những buổi nói chuyện qua tin nhắn, rồi sunny cũng đồng ý đi chơi với tibu, đó là một buổi tối ngày thứ 7...
Tibu cảm thấy trong lòng rất vui vì được đi chơi với sunny, đối với tibu, đó là cảm giác đầu đời, lần đâu tiên đi chơi riêng với một người con gái, cái cảm giác lâng lâng, rạo rực đó... tibu chỉ mong sao tối thật nhanh để có thể đến đón sunny... Ding dong! Đồng hồ điểm 7h, tibu phóng như bay trên chiếc xe máy của mình, vù ....vù ....ù...dường như chỉ có tiếng gió rít bên tai tibu, chẳng mấy chốc mà tibu đến nơi, tibu choáng ngợp trước vẻ đẹp ngôi nhà mà sunny đang ở, ngôi nhà được xây theo kiểu Pháp những năm 80 pha chút kiến trúc hiện đại. 15 phút trôi qua, sunny bước ra với một chiếc áo khoác len màu hồng cổ lông, đôi giày búp bê màu nâu, thêm một chút son nước trên đôi môi mỏng và hồng tươi của sunny... Khỏi phải nói cái khoảnh khắc đó đối với tibu, dường như có một thiên thần mới rơi xuống từ trên trời vậy, tibu có thể cảm nhận tim mình đang đập nhanh dần từng giây từng phút...

Tối hôm đó là thứ bảy, cả hai quyết định đi dạo trong khu phố đi bộ vì đó là ngày cuối tuần... tibu cảm thấy khó chịu mỗi lần đi trong khu phố này, vì luôn có những cặp mặt dõi theo tibu, có thể mọi người ai cũng thích được người khác chú ý và mến mộ nhưng riêng với tibu, những cái nhìn đó chỉ đem lại cảm giác lạc lõng, không an toàn trong cái không gian rộng lớn nhưng ngột ngạt đó, tibu sợ cái cảm giác tồn tại một mình trong thế giới, thế giới chỉ có riêng tibu...

Rồi bất chợt sunny khoác tay tibu, tim tibu mổi lúc đập nhanh hơn, nhưng rồi cũng nhẹ nhõm, ở bên cạnh sunny, tibu cảm thấy an toàn và không còn lạc lõng trong cái thế giới này nữa... cứ thế, sunny khoác tay tibu... cả hai cùng dạo bước trong khu phố, những ánh đèn láp lánh, cái mờ mờ ảo ảo của sương mù, thêm một chút rùng mình với cái lạnh 15 độ..nhưng trong lòng tibu thật ấm áp và bình yên...

Sau cái hẹn đầu tiên, tibu và sunny trở nên thân thiết hơn.. Đối với riêng tibu, dường như trong cuộc sống hiện tại chỉ có hình ảnh của sunny, tibu có thể cảm nhận được sunny trong từng hơi thở của mình, cảm giác luôn nghĩ về một ai đó, cái cảm giác khó chịu như bào dần bào mòn trái tim, cái cảm giác như có cả ngàn đội quân kiến vàng bò trong bụng và cái cảm giác luôn nhớ về một người mà không biết người đó có nhớ tới mình không, chỉ biết mỗi khi có tin nhắn và điện thoại là tibu chộp lấy ngay, hồi hộp và hy vọng đó là của sunny...và sẽ thất vọng nhiều lắm nếu đó không phải là sunny...

Quảng cáo

5. Chương : 5 - Những Cảm Xúc Mới… Những Thay Đổi Mới…

Trong suy nghĩ của sunny, cái khoác tay đó dường như chỉ để thử con người của tibu, khi khoác tay tibu, sunny cảm nhận được cái run từ cách tay của tibu, chỉ là sunny không hiểu tại sao lại như thế... Dường như đằng sau con người kì lạ đó, là một cảm xúc mãnh liệt, một cảm xúc đã bị kìm nén từ lâu lắm rồi và có lẽ một ngày nào đó nó sẽ bộc lộ ra ngoài…
Về phần của tibu, dường như cái tối hôm đó là buổi tối với những cảm xúc kì lạ nhất từ trước đến giờ… Có những lúc trái tim tibu đập nhanh đến không thở được, cái cảm giác hồi hộp chạy khắp cơ thể của tibu, tay tibu run bần bật vì cái khoác tay đó, có lẽ đó là những cảm giác đầu đời trước một người mình cảm thấy rung động… Sunny không phải là người đầu tiên khoác tay tibu, tibu không thể nhớ hết có bao nhiêu cô gái đã từng chủ động khoác tay mình, nhưng dường như những người con gái đó không mang đến cho tibu cảm giác đặc biệt như sunny… Cái khoảnh khắc sunny khoác tay tibu, trời Đà Lạt mưa phùn nhẹ, những giọt mưa bay bay một cách nhẹ nhàng dưới cái ánh sáng xanh vàng tím hồng của không gian lãng mạn, lung linh và đẹp tuyệt vời chỉ riêng đêm Đà Lạt mới có, cái khoác tay đó như đập tan đi cái tảng băng to lớn trong trái tim của tibu, mà dường như tibu đã phải chờ đợi quá lâu để phá tan nó…

Kể từ sau khi Trung mất, tibu dường như sống khép kín và lầm lì ít nói, điều đó khiến nhiều người cảm thấy sợ trước cái ánh mắt của tibu, cái ánh mắt lạnh lùng và không có một chút cảm xúc, cái ánh mắt dường như bất cần đối với cuộc sống. Đến một lúc nào đó khi giới hạn của con người bị phá vỡ, tibu cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn thật nhiều, cái nhìn đối với tibu bây giờ không còn hận thù, không còn vô nghĩa và bất cần, dường như tibu đã tự tha thứ cho chính mình, tha thứ cho cái lỗi lầm trong quá khứ mà chính tibu gây ta, trong suy nghĩ của tibu bây giờ là phải tiếp tục sống thật tốt, sống để không phải hối tiếc, và quan trọng là sống cho phần của Trung nữa… Sunny chính là người đã xóa đi cái giới hạn đó, đã mở cái khúc mắc trong trái tim của tibu bao lâu nay…

Kể từ ngày đi chơi với sunny, những ngày sau đó tibu đi học thường xuyên và dường như không vắng mặt một buổi nào, tibu cũng đã cởi mở hơn quen được nhiều bạn bè trong lớp, Nhân ngày càng trở nên thân thiết hơn với tibu, lúc nào hai đứa cũng ngồi học chung với nhau… Nói một chút về Nhân, sinh ra trong một gia đình nhà nông, Nhân có nước da hơi ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn với vẻ bên ngoài hiền lành và cởi mở..ngay từ lần đầu gặp Nhân, tibu đã biết con người này là một người tốt bụng… những ngày tiếp xúc sau đó, tibu cảm nhận được cái khí chất của một người bạn, một người anh em tốt trong Nhân, hai từ anh em trong Nhân dường như là một điều gì đó lớn và cao cả lắm, giống như tibu, Long, Trung và những người bạn khác của tibu vậy.. đối với họ, hai từ anh em dường như lớn lắm, đôi khi có một chút bất đồng, tính cách có một chút không giống nhau nhưng trong hai chữ anh em đó, không bao giờ có chỗ cho sự ích kỉ, tính toán và mưu lợi cho bản thân mà đôi lúc sẵn sàng hy sinh vì nhau…anh em là cùng nhau đi chơi, hưởng cùng nhau những niềm vui và sẵn sàng chia sẽ những nỗi buồn, những điều khó khăn với nhau …

Còn riêng sunny, dường như sunny đã trở thành một thứ gì đó thân thuộc với tibu, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó, nghe thấy giọng nói đó là tibu cảm thấy trong lòng ấm áp và tràn đầy hy vọng khi một ngày mới bắt đầu… Thời gian bên sunny, tibu luôn cảm thấy trôi qua quá nhanh, khi không ở bên sunny mọi thứ trở nên quá ngột ngạt và nhạt nhẽo đối với tibu, khi thức dậy mỗi sớm, việc đầu tiên tibu luôn làm là nghĩ về sunny, tibu cười…cười vì cuộc sống này đầy ý nghĩa, cười vì cảm ơn thượng đế đã cho tibu thêm một ngày để nhớ tới sunny..

Quảng cáo

6. Chương : 6 - Những Cái Đầu Tiên… Và Nụ Hôn Ngốc Nghếch

Mưa đã vào mùa, những cơn mưa rả rích và xối xả… Cái không khí ẩm ướt, lạnh lẽo khó chịu bao trùm Đà lạt… những buổi học sau đó mỗi ngày đi học với tibu là một ngày thú vị… Vẫn cái bàn quen thuộc đó, vẫn Nhân ngồi bên cạnh đó…nhưng bên cạnh tibu bây giờ còn có thêm sunny nữa, tibu không cần phải lén lút nhìn ngắm sunny từ đằng sau nữa mà giờ đây, khi quay sang bên cạnh là tibu đã nhìn thấy sunny rồi, lúc nào cũng vậy, sunny luôn dành cho tibu một nụ cười tươi nhất… ừ, sunny đẹp thật.. mỗi ngày tibu chỉ mong được nhìn ngắm ngôi sao mang tên sunny, trong lòng tibu lúc nào cũng chỉ có một ngôi sao..ngôi sao luôn tỏa sáng trong tim tibu, ngôi sao đẹp nhất trong sáng và thuần khiết nhất…
Điện thoại sunny rung lên báo tin nhắn…

“New message from Tibu”

-Mình thích bạn lắm sunny à…mỗi ngày thật ý nghĩa khi lại được nhìn thấy và nghe giọng nói của bạn…

Sunny mỉm cười và cầm điện thoại… Reply message

-Sunny cũng thích tibu…mình ngồi ngay cạnh tibu, sao tibu không nói trực tiếp mà phải nhắn tin vậy

Mọi thứ trở nên thật tươi đẹp, lúc nào cũng là khoảnh khắc hạnh phúc và kì diệu khi có sunny bên cạnh…

-Đơn giản là mình thích thế Tối này mình lại đi chơi nhé sunny?

-Ừ, tối nay 7h đón mình nha tibu…

Ding doong…Vù vù ù ù ù tibu chỉ nghe thấy tiếng gió ngang tai, chỉ một lúc nữa thôi là lại được gặp sunny rồi, trong lòng tibu không hiểu sao lại háo hức, rạo rực và vui đến thế…

Vẫn đôi môi hồng nhạt pha chút long lanh của son bóng, vẫn cái áo màu hồng quen thuộc nhưng đối với tibu, sao tối nay sunny lại dễ thương đến thế…

-Mình đi đâu đây tibu ?

-Đi uống café nhe sunny

-Ok mình đi thôi… Sunny mỉm cười, đôi mắt to tròn và đen láy nhìn tibu…

Mưa đã tạnh từ chiều, nhưng buổi tối thì thật là lạnh, chạy xe trên đường mà tibu cảm thấy tay mình lạnh buốt, không còn một chút cảm giác…

-Trời lạnh nhỉ tibu? Sunny hỏi

-Ừ lạnh quá sunny, tay tibu mất hết cảm giác luôn rồi nè, Sunny mặc ấm chưa, có lạnh lắm không?

-Ừ, lạnh quá… không biết… là … là… sunny ôm tibu được không…

Rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn đó nhẹ nhàng luồn qua người tibu, và ôm lấy tibu…

-Sunny là người đầu tiên ôm tibu đó, tibu vui lắm…

Cái không gian đó thật rộng lớn, thật lạnh lẽo nhưng dường như chỉ có hai người mà thôi… Rồi bất chợt tibu mở khóa cái túi áo khoác, nhẹ nhàng cầm tay của sunny, cho vào trong túi và nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn đó… hai đôi tay lạnh lẽo, mất hết cảm giác vì cái lạnh khắc nghiệt đó, nhưng khi tìm đến nhau.. dường như có một cảm giác ấp áp lắm, hạnh phúc lắm… Cái ấm áp có thể phá tan cái không gian rộng lớn và vô cùng lạnh lẽo này… Xe vẫn từ từ lăn bánh trên đường, ước gì mình cứ chạy mãi như thế này, và đừng bao giờ dừng lại… sunny sẽ mãi bên cạnh mình, ôm mình và được mình nắm tay như thế này…

-Tibu ơi, quay sang đây mình hỏi cái này nè… Sunny nói với tibu, tibu liền quay lại, mở miệng hỏi

-Có chuyện…..

“ Chụt ” tibu chưa kịp hỏi hết câu thì sunny đã chồm tới và hôn lên má của tibu, có lẽ sunny cũng cảm thấy hạnh phúc lắm…

Tibu im lặng không nói gì, chỉ biết là tibu và sunny không muốn nói gì với nhau, đơn giản là họ đang tận hưởng cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp… Họ tự hiểu là cả hai đều đang rất vui và hạnh phúc…

Tibu dừng xe tại café Đà Lạt night ( theo mình có lẽ đây là quán café đẹp nhất Đà Lạt, nếu có dịp lên ĐL chơi, các bạn nên vào một lần cho biết, nhưng nhớ đi ban đêm nhé )

Café ĐL night nằm ở đầu đèo prenn, khi ngồi vào trong… một khung cảnh đẹp tuyệt vời sẽ hiện ra trước mắt bạn, nhìn xuống dưới là hầu như tất cả trung tâm thành phố Đà Lạt, hàng ngàn, hàng trăm ngàn ánh đèn hiện ra trước mắt đủ các sắc màu như là một bản sao thu nhỏ của bầu trời với hàng triệu ngôi sao, nhưng có lẽ nó còn đẹp hơn thế…

Vẫn một ly trà đào nóng và thơm phức, thêm một viên xí muội cho cái hương vi mặn mà và ấm áp đó, đồ uống ưa thích của tibu… bây giờ tibu có thẻ chia sẻ nó với cả sunny nữa…

-Đẹp quá tibu ơi… sunny thích chỗ này lắm..

-ừ đẹp thật sunny nhỉ. Tibu trả lời, nhưng tận sau trong lòng tibu, tibu thầm nghĩ… “ừ, nó đẹp thật đấy sunny àh, nhưng em có biết là… làm sao vẻ đẹp của nó có thể so sánh được với vẻ đẹp đang ngồi trước mặt anh…”

Tim tibu đập mỗi lúc nhanh hơn…Bất chợt tibu nắm lấy đôi tay nhỏ bé và ấm áp của sunny

-Hôm nay thật ý nghĩa với tibu sunny à, mỗi ngày bên cạnh sunny đều là một ngày ý nghĩa với tibu…

Sunny mỉm cười và nhẹ nhàng dựa lên đôi vai của tibu, trong khoảnh khắc này tibu muốn hôn sunny lắm, nhưng thật sự những cái đầu tiên luôn khó khắn nhất, tibu không đủ can đảm để làm điều đó…nhưng không quan trọng, đối với tibu, tất cả đã quá hoàn hảo, quá hạnh phúc và quá ngọt ngào rồi…

Chở sunny về nhà, tibu cảm thấy hơi buồn vì sắp phải xa sunny rồi…

-Sunny về nha, tibu đi xe cẩn thận nè, về nhà thì nhắn tin sunny…

-Ừ, sunny vào nhà đi không lạnh. Tibu về nhe

Sunny chuẩn bị quay lại và vô nhà thì bất thình lình tibu nắm lấy tay sunny, và hôn sunny.. một nụ hôn nhanh chóng có lẽ chỉ diễn ra trong 1 giây ngắn ngủi..một cái hôn chỉ đủ lướt nhẹ qua đôi môi của sunny… một cái nụ hôn ngốc nghếch và kèm chút đáng yêu… đến nổi sunny mỉm cười và nói “ tibu đáng yêu quá à” sunny biết đó là nụ hôn đầu tiên của tibu…

Về nhà tibu thấy vui trong lòng lắm, và tự trách mình sao ngốc quá, coi trên tivi nhiều rồi mà cũng không biết hôn… tibu nhớ ánh mắt đó, giọng nói đó và cả đôi môi hồng nhỏ bé nữa… Cả đêm dường như không ngủ được, vì nụ hôn đó… vì nụ hôn đầu đời…

Quảng cáo

7. Chương : 7 - Giải Bóng Rổ Các Clb Của Tỉnh

“Cuộc sống đối với con người dường như quá khắc nghiệt, đến một lúc nào đó khi quay đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy cuộc đời con người quá ngắn ngủi và đầy nuối tiếc… Cái cảm giác hối hận và cắn rứt vì đã bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc sống, những điều mà bạn chưa thể hoàn thành và có lẽ cũng không bao giờ hoàn thành được…chỉ đơn giản là vì thời gian không bao giờ quay trở lại…”
Kể từ sau đêm đi chơi đó sunny chính thức trở thành bạn gái của tibu, đối với tibu đó chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tibu, từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim tibu bây giờ luôn gắn liền với sunny. Tibu đã trở thành một con người khác, sống cởi mở luôn vui vẻ và thể hiện sự quan tâm mọi người xung quanh bằng hành động ( trước đây tibu không bao giờ muốn mọi người xung quanh biết mình quan tâm đến họ, đôi lúc tibu chỉ âm thầm lặng lẽ và làm thôi, có lẽ vì tibu không muốn ai phá vỡ cái thế giới của riêng tibu không muốn ai quan tâm đến tibu, chỉ là muốn cho đi và không muốn nhận lại…)

Những tiết học trên trường chỉ tràn ngập tiếng cười và sự háo hức, mối sáng thay vì ngủ nướng một hai tiết, tibu luôn dậy thật sớm cái cảm giác háo hức và chờ đợi để gặp một người.. vì mỗi sáng sunny đi bộ chung với bạn đi học nên tibu không chở đi học mỗi sáng…

Khi đến trường tibu luôn đợi Nhân ở ngoài bãi gởi xe và cùng đi bộ vào giảng đường. Nói một chút về ngôi trường nơi tibu học, khuôn viên trường rất lớn, hầu hết tất cả mọi người đều phải đi bộ trong đó, các con đường đều được tráng nhựa đường, khoảng cách giữa các khoa khá lớn, đôi khi gần 1 km, hai bên đường lúc nào đầy các rừng thông sát nhau, xanh rì và cao vun vút, thỉnh thoảng mỗi sáng sớm còn có sương mù mờ mờ ảo ảo,thêm một chút cái lạnh của Đà Lạt tạo nên một cái không gian rất đặc biệt và một chút cảm giác bí ẩn, nhiều người nói đi bộ trong khuôn viên trường cùng với người mình yêu thật sự rất lãng mạn.

Hôm nay vẫn cái môn triết học vớ vẩn, một thứ thuốc buồn ngủ mà chỉ có thánh mới đỡ nổi. Tibu đang đánh cờ carô cùng sunny, với trí thông minh của tibu thì thắng không phải là chuyện khó nhưng chưa có ván nào tibu thắng cả, chì vì tibu muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi thắng của sunny. Cả hai đang mê mẩn trong “tình yêu” thì điện thoại tibu rung lên…

-Hai tuần sau giải bóng rổ các CLB Tỉnh tổ chức, tibu rảnh không, em đánh cho đội của anh nha? Anh kiếm số điện thoại của em lâu rồi mà giờ mới tìm được,tin nhắn từ anh P, đội trường đội bóng rổ của tỉnh.

Trước đây tibu cũng là thành viên của đội kể từ sau khi Trung mất thì tibu không còn chơi nữa, tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng khả năng chơi bóng của tibu điêu luyện và đầy chất kỹ thuật, đặc biệt là một trong số ít ỏi, nếu không phải nói là cực kì hiếm hỏi những người có khả năng Dunk trong giới bóng rổ của tỉnh lúc bấy giờ. Tibu thoáng chần chừ, và nhớ về Trung, lần cuối cùng tibu chơi bóng rổ lúc đó có cả Trung nữa, ừ.. cũng đã một năm rồi.. một năm rồi tibu không còn đụng đến trái bóng, không còn theo đuổi niềm đam mê của mình nữa.. Niềm đam mê mà tibu đã theo đuổi 3 năm với ước mơ được chơi cho tuyển quốc gia.

Thấy tibu bỗng nhiên lặng đi, sunny liền hỏi

-Sao vậy tibu, có chuyện gì à?

-ừ cũng không có chuyện gì lớn hết sunny, trước đây tibu có chơi bóng rổ, sắp đến giải thi đấu các CLB, mấy anh trong đội nhắn tin kêu tibu tham gia!

-Woaaa, tibu biết chơi bóng rổ sao, sunny thích con trai chơi bóng rổ lắm, nhìn mạnh mẽ và manly lắm, tibu tham gia đi. Tham gia đi nhe, năn nỉ tibu đó….

Trước mặt người mình thương, trước đôi mắt long lanh như hai ngôi sao đó, làm sao tibu có thể từ chối được, chỉ cần sunny được vui dù chuyện khó khăn nhất tibu cũng sẵn sàng cố gắng làm cho bằng được.

-Okay, chỉ cần sunny vui là được, tibu sẽ tham gia giải lần này. Sunny nhớ phải đến cổ vũ cho tibu nhe. Nhưng mà nói trước là tibu chơi dở lắm nhé, đừng cười tibu. Hì hì

-Hì, tibu có không đồng ý thì sunny vẫn tới xem tibu chơi bóng.

Ôi cái nụ cười đó, đôi mắt sáng lung linh đó sao làm cho trái tim tibu xao xuyến quá chừng, tibu thấy lòng mình thật ấm áp… “ Thật hạnh phúc khi có ai đó luôn bên cạnh mình, cùng chia sẻ những niềm vui, cùng san lấp những nỗi buồn và khiến mình cảm thấy không đơn độc trong thế giới này…”

Gần hai tuần trôi qua, mỗi sáng tibu đều dậy từ rất sớm chạy bộ để lấy lại thể lực đã mất đi do khoảng thời gian nghỉ chơi quá lâu, cùng với mổi buổi chiều tập luyện riêng với trái bóng phần nào tibu đã lấy lại được cảm giác bóng, tuy nhiên tibu biết được một điều rằng sức bật của chân mình không còn được như xưa nữa, có lẽ không Dunk được nữa rồi, những cú dunk luôn làm cả khán đài phải rộn ràng và ồ lên, tibu cảm thấy nhớ cảm giác đó, cái cảm giác làm khuấy động cả một không gian rộng lớn…

Rồi cái ngày đó cũng đến, một buổi sáng ngày chủ nhật,ngày khai mạc giải đấu… Tibu dậy thật sớm, nhớ tới sunny như là một nguồn sinh lực vô tận đem đến cho tibu mỗi ngày mới… Trường của tibu là nơi tổ chức giải thi đấu vì có nhà thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, tibu mặc áo khoác màu trắng, chân mang đôi Jordan Air màu đen ưa thích, bận bộ đồ bóng rổ màu xanh da trời là đồng phục của đội và cũng là màu ưa thích của sunny… bước vào nhà thi đấu, tibu khẽ rùng mình khi bước vào nhà thi đấu … không phải vì cái lạnh của thời tiết, mà vì cái cảm giác háo hức, cái cảm giác hứng khởi trước gần 2000 người trong nhà thi đấu nhưng đặc biệt nhất là có sự hiện diện của ai đó, nguồn động lực khiến tibu thi đấu… Hôm nay đội tibu sẽ đánh trận khai mạc vì là đội được xếp hạt giống của giải.. Đang đứng nói chuyện với các anh trong đội thì tibu thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc đó, dáng người nhỏ bé với mái tóc dài bóng và đen óng…

Ngay giây phút đó, khi sunny xuất hiện, tibu cảm thấy cơ thể mình như tràn trề sinh lực, dường như mang đến cho tibu một niềm tin rất lớn, niềm tin vào những điều khó khăn nhất mà tibu sẵn sàng đương đầu và vượt qua... Sunny không ngồi dưới khu vực dành cho cầu thủ và người nhà, mà chỉ chọn một chỗ ngồi ngay trên khán đài, tibu không nói chuyện được với sunny khi sunny đến mà chỉ nhận được một ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của sunny, đối với tibu có lẽ như vậy là đủ rồi...

Hoétttttt, tiếng còi khai cuộc trận khai mạc, tibu nằm trong đội hình xuất phát chính của đội, ngay phút đầu tiên, bằng lợi thế chiều cao và sức bật của mình, tibu đã sớm dành được bóng... Trong suy nghĩ của tibu, phải đánh phủ đầu ngay từ đường bóng đầu tiên, phải áp đảo tinh thần của đối phương bằng một đường tấn công thật đẹp và đầy uy lực.. Và rồi tibu bức phá tốc độ, một mình dẫn bóng và vượt qua hai đối thủ.. Một người có chuyên môn cao khi đứng xem bên ngoài sẽ nhận xét rằng: tibu chơi quá cá nhân. Nhưng đó mới là tibu, tibu tự tin với khả năng và kĩ thuật của mình, đôi lúc thắng thua của một trận đấu sẽ thay đổi chỉ vì một điểm nhấn, chỉ vì một khoảnh khắc, và điểm nhấn đó, ngay tại trận đấu này ngay tại khoảnh khắc này chính là tibu... Trong vòng 3 điểm bên sân đối phương chỉ còn một hậu vệ và một trung phong, nhưng có lẽ thật khó để có một cú kết thúc hoàn hảo, trong phút chốc hai người đó đã kịp bao vây tibu, thật khó để tibu có thể thoát ra và chuyền cho đồng đội chứ đừng nói đến chuyện ghi điểm... Thế rồi bằng một động tác giả, hai người đang theo kèm tibu liền khép góc phía bên phải, vù ù ù ù.. chỉ kịp nghe một tiếng vù, tibu xoay người một cách nhanh chóng, một động tác quá nhanh quá hoàn hảo, khi mọi người còn đang bất ngờ trước kĩ thuật điêu luyện của tibu thì... Rầm!!!!!! Một cú úp rổ ( dunk) cực kì mạnh mẽ và đầy uy lực của tibu. Cả khán đài dường như im lặng trong một lúc rồi bất chợt ồ lên như muốn vỡ tung

-waooooo..nữa đi nữa đi số 11

-Đẹp wá tibu ơi, nữa đi bạn. Tiếng của các đội bóng khác

-Anh đẹp trai chơi hay quá.. tiếng các khán giả nữ ngồi gần đó hét lên

Nếu thật sự là một dân chơi bóng rổ, các bạn sẽ hiểu được cái khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy một cú dunk ngay trước mặt, cái cảm giác đầu tiên sẽ là nổi da gà, cái cảm giác rạo rực trong con người bạn trỗi dậy một cách mãnh liệt.. Tiếng la ó trên khắp khán đài, người thì la hét, người thì vỗ tay còn bên dưới sân đâu, đối phương của tibu như chết lặng.. Tibu nhẹ nhàng bước về sân nhà, tay phải giơ lên trời, đôi mắt lạnh lùng và không biểu lộ một chút cảm xúc.. Rồi sau đó, mắt tibu chỉ nhìn về một hướng... sunny vẫn ngồi đó mỉm cười thật tươi với tibu, có lẽ sunny cảm thấy vui và tự hào lắm, sunny không ngờ rằng tibu lại chơi hay đến thế... Trận đấu đó đương nhiên phần thắng thuộc về đội của tibu, những trận sau đội tibu vẫn thắng nhưng sunny bận và không đến xem tibu thi đấu được, chẳng mấy chốc đã đến trận chung kết...chẳng mấy chốc tibu đã gần đạt được điều mình muốn, đó là đem đến niềm vui cho sunny..

Quảng cáo

8. Chương : 8 - Trận Chung Kết Và Cảm Giác Bị Bỏ Rơi…

Sau những trận đấu, dường như trận nào cũng có dấu ấn của tibu, chỉ có điều trong lòng tibu nặng trịu, vì trong mỗi trận đấu đó lúc nào cũng đông nghẹt sự hiện diện của mọi người nhưng bóng dáng thân quen đó không hiện diện ở nơi này, tibu chỉ cần bóng dáng đó mà thôi, tibu nhớ nụ cười ấm áp đó mỗi khi mình ghi điểm…
Đà lạt vẫn mưa rả rích, từng cơn mưa xối xả như trút nước, nặng nề và lạnh lẽo như tâm trạng tibu bây giờ..

Rồi tibu khẽ cầm lấy cái điện thoại và nhắn tin cho sunny

-Ngày mai trận chung kết rồi, sunny nhớ đến xem tibu thi đấu nhé? Được không

-Ok tibu, mấy bữa trước mình bận nè, ngày mai mình sẽ đến xem

-Sunny hứa nhe^^

-Sunny hứa.

-Tibu nhớ sunny lắm…

-Sunny cũng nhớ tibu, mấy bữa này mình ít gặp nhau, xin lỗi tibu nhe, vì mình bận việc nhà quá. Chúc tibu ngủ ngon nhé.

- Phù thủy đáng iu ngủ ngon nhe…( đó là cái nick name tibu đặt riêng cho sunny, vì sunny như một phù thủy dễ thương và tốt bụng đã bỏ bùa tibu, làm cho tibu cứ nhớ và nghĩ về sunny cả ngày mỗi khi không ở bên cạnh sunny)

Cơn mưa rồi cũng tạnh, buổi sáng thật trong lành và bình yên.. Rồi cái ngày mà tibu chờ đợi cũng đến, ngày mà tibu sẽ chứng minh chỉ cần sunny muốn và cảm thấy vui ve, dù là chuyện gì tibu cũng sẽ cố gắng và làm đến cùng…

….

-Tibu em sao vậy, hôm nay em chơi không tập trung gì cả, cứ như thế này đội mình sẽ thua mất thôi.. em chuyền bóng cũng không chính xác, kĩ thuật như em sao từ hiệp 1 đến giờ mà để đối phương lấy bóng hoài thế?

Tỉnh tảo lại đi em, đừng chơi như người không hồn nữa!!!

- Em xin lỗi anh p, em sẽ cố gắng ạ.

Mắt tibu thoáng buồn, đôi mắt lạnh lùng và luôn rực lửa trong mỗi trận đấu dường như không tồn tại trong ngày hôm nay.

Sunny đã không đến, trong suốt trận đấu mắt tibu chỉ đảo quanh các khán đài mong là sẽ gặp được sunny…

Nhưng có lẽ là sunny sẽ không đến nữa rồi.

“ Đừng lo tibu, rồi sunny sẽ đến, cô ấy hứa với mình rồi mà” tibu tự an ủi với lòng mình

“ Dù thế nào sunny cũng không bỏ rơi mình đâu”

“ Nhưng sunny cũng chỉ đi học như mình, không đi làm thêm, đây cũng không phải là nhà của sunny, sunny có thể bận việc gì được chứ?”

“ Hay là sunny có chuyện gì rồi, sao mình thấy lo quá”

Cứ như thế, hàng trăm suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu của tibu…

-Tibu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tibu nghe thấy có tiếng kêu mình, trong lòng mừng thầm, sunny đã đến rồi.. dường như tibu như trút được gánh nặng trong lòng, đang đè nặng lên đôi tay và đôi chân của tibu.

Tibu vội quay đầu lại, miệng cười tươi…Nhưng..nhưng đó không phải là sunny, mà là Linh bạn thân của sunny

-Sunny bận không đến được tibu ơi, nãy giờ L ngồi trên khán đài B, sunny mới nhắn tin cho Linh. Tibu cố lên nhe, trận này phải thắng mới được, phải làm rạng danh lớp mình nhé^^

-Ừ tibu biết rồi, cám ơn Linh nhiều nhe.

Nếu như lúc này mọi gánh nặng như được trút hết, thì bây giờ đối với tibu, nó còn nặng nề hơn nhiều.. mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh một câu hỏi “ Tại sao sunny lại không đến ”

Tỉ số hai đội hiện giờ đang hơn nhau hai điểm đội tibu bị dẫn trước, và thời gian trận đấu chỉ còn 3 phút, 3 phút là quá nhiều để thực hiện một cuộc lật đổ đối với tibu.

Đội của tibu đang được quyền phát bóng trong vòng cấm địa của đối phương… Tóc tóc… tóc tóc từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn thi đầu,từng giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống mắt tibu, sao tibu thấy cay mắt quá…

Mắt tibu nhòa đi, tibu cảm thấy không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa, thình thịch thình thịch.. từng nhịp đập của tibu trở nên nặng nề. Tibu đã kiệt sức, thể lực của tibu đã cạn kiệt, tibu thầm trách mình vì quãng thời gian bỏ chơi bóng rổ qua lâu… tibu khổng thể tập trung suy nghĩ mọi chuyện nữa, trong tibu lúc nãy chỉ có ẩn số mang tên sunny, tibu chỉ nghĩ về sunny…ừ, sao tibu thấy nhớ sunny quá….

-Tibu, bóng kìa!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng anh P vang lên

Tibu chợt bừng tỉnh, giật mình trở về với hiện tại. Bóng đang lơ lửng ở trên bảng rổ, tibu nhảy lên bắt lấy trái bóng… Rầm!!!!!!!!!!

Cả khán đài trở nên im lặng một cách lạ thường, không phải vì những cú dunk, không phải vì những cú lên rổ đẹp mắt cũng không phải là một cú ném 3 điểm.. mà vì hình ảnh số 11 đang nằm trên sàn đấu và đầy đau đớn..

Tibu cảm thấy chân mình đau quá, cảm giác như ngàn mũi kim châm vào chân mình, tibu cảm thấy cái không gian này trở nên ngột ngạt và nặng nề vô cùng… tibu đã bị số 9 chơi tiểu xảo, cũng vì sự không tập trung của mình mà bị người ta gài chân và không tiếp đất được ( Giải thích cho các bạn một chút, trong môn bóng rổ, muốn chơi xấu và chơi tiểu xảo với đối phương dễ hơn nhiều so với môn bóng đá, đôi lúc bi gãy chân, gãy sống mũi chỉ vì không cẩn thận và mất tập trung là chuyện bình thường)

Tibu chợt cười mỉm, nụ cười đó không phải vì vui vẻ, vì hạnh phúc mà có một chút gì đó cay đắng…

Rồi đội của tibu thua trận đấu đó, sự thật là ai cũng đổ lỗi cho tibu, các anh lớn tuổi không ngừng chửi và la mắng tibu. Tibu không giận, trong suy nghĩ của mình, tibu cảm thấy thật sự trận đấu này thua là vì tibu.. Nếu là tibu trước đây, thì có lẽ tibu sẽ không để yên cho thằng số 9 đó, nhưng tibu không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa… “ Sao sunny lại không đến” Suy nghĩ duy nhất trong đầu tibu lúc này…

Chân tibu bị lật sơ mi nặng, bó bột hai tuần thì sẽ đi lại bình thường được nhưng tibu không còn được chơi những môn thể thao nặng nữa, ừ thì sẽ không còn cái mơ ước nào nữa.. Cho đến tận ngày hôm nay, những lúc trời lạnh tibu vẫn còn cảm nhận được cái đau trong chân phải của mình, nhưng tibu không trách ai cả, mỗi khi cái chân đau tái phát chỉ có một suy nghĩ trong lòng của tibu “ Ngày đó, sao sunny lại không đến”

Quảng cáo

9. Chương : 9 - Nỗi Nhớ Kéo Dài…

Cơn gió thoáng qua, anh vẫn cảm nhận được những mùi hương của em quanh đâu đây, mùi vị của mưa, cái gay gắt của nắng dường như không thể làm anh ướt át hay ấm áp... người anh yêu ơi, em không còn nữa, và anh cũng sẽ không còn nữa.. Mình gặp nhau em nhé, anh đang đứng nơi đây rồi,anh đang đứng trên đồi thông tin, nơi cô bé ngày nào luôn ở bên anh.. Và rồi anh sẽ được gặp em, anh được gặp em như anh sống lại trong từng hơi thở...gió có thể cuốn em đi, cuộc sống có thể đưa em đi mất, nhưng không có gì có thể cướp mất em từ trong trái tim anh... Đến những hơi thở cuối cùng rồi, ai sẽ thay anh nói lời yêu em...Khi anh nhắm mắt, anh sẽ lại được gặp em...
Anh yêu em...

Sau trận chung kết, tibu về nhà với cái chân bó bột nhưng tibu không quan tâm đến điều đó, điều tibu quan tâm là “ Tại sao sunny lại không đến, có phải có chuyện gì xảy ra với sunny không?” Buổi chiều hôm đó, Nhân xuống chơi và thăm cái chân của tibu, vừa bước vào phòng thì tibu thấy khá lộn xộn, chiếc cúp vô định của những năm trước vỡ tan tành, những chiếc huy chương mỗi chiếc văng lăn lóc một nơi, tibu ngồi dưới đất tay cầm điếu thuốc và dựa lưng vào tường. Thấy Nhân, tibu mở miệng:

- Mới xuống hả mày, làm điếu thuốc không?

- Sao vậy tibu, sao mày đập phá lung tung vậy ?

- à, cũng chẳng có gì, tao chán chơi bóng rổ rồi, không bao giờ tao đụng đến trái banh nữa

-Có chuyện gì vậy, kể tao nghe coi. Nhân hỏi

- Không có gì đâu mày đừng lo, đơn giản là tao chán cái môn bóng rổ thôi

Rồi hai thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, hai tiếng sau thì Nhân về. Lòng tibu nặng trĩu, có thể giải đấu không quan trọng, danh hiệu cũng chẳng là gì nhưng tibu khó chịu vì không thể dành chức vô địch như là một món quà dành cho sunny. Cà ngày không liên lạc được với sunny, trong lòng tibu cứ như lửa đốt, cái cảm giác khó chịu và bứt rứt vô cùng, cái cảm giác bất lực chỉ biết ngồi yên một chỗ. Phải đến hàng chục cuộc gọi, hàng trăm cái tin nhắn cho sunny nhưng đều không có kết quả. Và rồi đến tối, tibu nhận được điện thoại của sunny

-Sunny xin lỗi tibu, hôm nay sunny có việc bận đột xuất không đến xem tibu thi đấu được, nghe nói tibu bị chấn thương nặng lắm phải không, tibu còn đau lắm không?

-Sao cả buổi chiều không liên lạc được với sunny, tibu lo lắm sunny có biết không? Tibu liền hỏi sunny mà không cần phải để ý đến những câu hỏi kia, có lẽ vì qua lo lắng cho sunny.

-Điện thoại sunny hết pin lúc nào mà không biết, sunny không để ý. Tibu đừng giận sunny nha!

-Ừ, tại tibu quá lo lắng cho sunny thôi, sunny có biết không? Dù thế nào tibu cũng không bao giờ giận sunny đâu. Tibu không sao,hai tuần nữa sẽ đi học lại thôi, tại tibu chơi dở nên bị dính chấn thương thôi. Xin lỗi sunny, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa là sẽ vô địch…

-Tibu dừng nói vậy mà, tibu chơi hay lắm sunny rất thích, tibu phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để mau lành bệnh nhé, để sunny còn gặp tibu ở trên lớp nữa chứ!

-Ok tibu sẽ cố gắng để sớm gặp sunny…

Tibu muốn nói rằng mình nhớ sunny lắm, nhớ rất nhiều, nhớ đến mức trong lòng thật buồn và khó chịu lắm nhưng dường như có một thứ gì đó khiến tibu không thể thốt nên lời…

Những ngày sau đó, mặc dù mỗi ngày vẫn nói chuyện với sunny, nhưng tibu vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng và cô đơn lắm, có lẽ vì tibu quá nhớ sunny.. tibu tự hỏi đây có phải là cảm giác yêu một người không? Từ lúc nào tibu đã yêu sunny?.. Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ giây phút nhìn thấy sunny, thấy ánh mắt ấm áp đó, thấy nụ cười ngọt ngào và yên bình đó.. Mọi người có thể gọi đây là tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, với riêng suy nghĩ của tibu, dường như đó là định mệnh, là số phận của tibu đã đưa sunny đến với tibu…

Một ai đó đã nói “trong thế giới này không có gì gọi là định mệnh, gọi là số phận mà tất cả dường như chỉ là một sự tình cờ…”

Nếu như tất cả chỉ là một sự tình cờ, vậy tại sao đậu hai trường và gia đình muốn tibu học ở HCM nhưng tibu vẫn ở lại Đà Lạt ?

Nếu như tất cả chỉ là một sự tình cờ, vậy tại sao ngày đó sunny lại cất tiếng hát lên và làm tibu tỉnh giấc?

Nếu như tất cả chỉ là một sự tình cờ, vậy tại sao sunny lại phải đi một quãng đường xa đến 700 km để học ở Đà Lạt mà không phải là nơi khác

Ồ không, đó là định mệnh.. định mệnh đã đưa sunny đến với tibu !!!

Có thể sunny không đẹp như những cô gái xung quanh tibu, không học giỏi như những người bạn của tibu, cũng không có gì đặc biệt với những người khác.. Nhưng đối với tibu, sunny là ngôi sao sáng nhất mà ngôi sao đó lúc nào cũng tỏa sáng trong lòng của tibu mà không bao giờ vụt tắt. Ở bên cạnh sunny, tibu cảm thấy mình trở thành một con người hoàn hảo…

Hai tuần trôi qua đối với tibu sao mà dài quá, tưởng như dài hàng thế kỷ.. tik tok tik tok từng phút từng phút trôi qua chậm chạp.. Ngày nắng có,mưa có…từng cơn mưa kéo dài và cứ rả rích ngày đêm, khiến lòng của tibu càng trở nên trống vắng và nặng trĩu.

Nỗi nhớ đó cứ kéo dài cả ngày, cà đêm và đến trong những giấc mơ tibu cũng thấy sunny… Tiếng hát trong máy tính như càng làm nỗi nhớ đó lớn hơn nhiều lần, cả bài hát dường như cũng hiểu được tâm trạng tibu lúc này từng nỗi nhớ cứ da diết cứ du dương rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt như ngọn lửa, ngọn lửa thiêu đốt nỗi lòng của tibu…

Thứ hai anh chờ đợi

Thứ ba anh vẫn chờ đợi để gặp

Để biết em có khỏe không

Thứ tư em vẫn không ở đây, ngay cả buỗi sáng cũng như sau đó

Thứ năm vẫn là sự trống vắng

Thứ sáu thứ bảy hay ngay cả chủ nhật, không có ngày nào là anh không nhớ em

Ngày đó còn xa nữa không?

Anh phải chờ bao lâu, ngay cả anh cũng không rõ, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm

Bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta, anh sẽ không quên nó đâu …

Hai tuần nặng nề cũng trôi qua, những nỗi nhớ đó cũng được đến ngày bù đắp, rồi cũng đến ngày tibu được gặp lại sunny… Ngày mai đã là ngày tibu lại đi học, sáng nay Nhân xuống chở tibu đi cắt bột… Rồi tấp vào một quán cà phê…tibu hít một hơi thật sâu, mùi thơm của café sao mà đậm đà quá, đôi lúc tibu cảm thấy nhớ vô cùng cái hương vì này, hương vị chỉ có ở đà lạt, mùi thơm của café, hương vị đắng đậm đà nhưng không gắt ở cổ, thêm cái vị béo ngậy của sữa.. thêm một điếu thuốc nữa, ôi có lẽ thiên đường là đây… Bỗng tibu và Nhân nghe thấy tiếng xe rú rất to, cái tiếng động của pô nghe sao sướng lỗ tai quá, vù ù ù ù một chiếc xe hơi màu đỏ chạy qua… Đó là chiếc xe ưa thích nhất của tibu ở thành phố này và cũng là ước mơ của tibu, cái tiếng gầm rú, cái tốc độ nhanh xé gió và một cái body kit quá tuyệt vời, dường như đó là một kiệt tác của con người (Tốc độ và xe hơi cũng là một trong những niềm đam mê của tibu)

Haizzz tibu thở dài và lại nhớ về chuyện ngày xưa…Lạch cạch lạch cạch,tiếng quạt trên trần nhà cứ quay một cách nặng nề.. Mùi của thuốc sát trùng cứ xộc vào mủi của tibu, thỉnh thoảng lại có tiếng trở mình khe khẽ, tiếng rên đau và kêu la của ai đó.Tít tít …tít tít, máy thở oxy cứ đều đặn kêu thỉnh thoảng lại đứt quãng và không dừng lại, một ai đó lại ra đi… tibu khẽ mỉm cười, như cười chính bản thân mình… Không gian trở nên sao ngột ngạt và tù túng quá…

Khi đọc các bạn sẽ cảm thấy có một số chi tiết như nằm ở ngoài truyện và lạc đề, nhưng các bạn cứ bình tĩnh Tất cả đều có liên quan đến nhau trong suốt câu truyện và đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác

Quảng cáo

10. Chương : 10 - Đừng Khóc Nữa Sunny, Đơn Giản Là Vì Anh Yêu Em…nụ Hôn Thứ Hai!

Một ngày nặng nề nữa lại trôi qua,đã 2h sáng rồi tibu vẫn không ngủ được mà nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên cái giường nhỏ xíu, không gian sao lúc nào cũng chật chội và ngột ngạt đến thế… tibu cảm thấy được nỗi đau trong cơ thể mình, như thể là từng tế bào bị xé tan.. Dường như chỉ có một liều thuốc giảm đau… Mở điện thoại ra, tibu mở một một đoạn mp4 có tên : Angel…
28.12.2007

“ Bạn tibu có thấy bạn sunny dễ thương không, sunny thích tibu nhiều lắm đó.. Chụt chụt…”

Nhìn thấy những hình ảnh của sunny như là tibu được sống lại thêm một lần nữa, cái giọng nói ngọt ngào và ánh mắt hồn nhiên đó.. Sunny đội cái nón len màu hồng, trên cổ khoác cái khăn len màu nâu.. Một thoáng tibu cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì vẫn còn thấy được những hình ảnh của sunny. Và rồi những giọt nước khẽ lăn dài trên đôi mắt của tibu "Ừ vì anh quá nhớ em, sunny"

Ngày hai đứa đi chơi ở thác Datala, sunny hồn nhiên như một thiên thần, cái nét dể thương vô cùng thuần khiết của sunny khiến trái tim tibu luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Dường như ở bên cạnh sunny không điều gì có thể khiến tibu cảm thấy lo sợ, thậm chí là cả cái chết…

Rồi những ngày chờ đợi cũng qua nhanh, tibu lại được gặp sunny… tibu vui lắm, vui như một đứa trẻ hồn nhiên. Vẫn sunny ngồi cạnh đó, vẫn giảng đường đó,hai đứa lại ngồi cùng nhau nói chuyện. Trong lòng tibu vẫn hơi buồn, có lẽ vì cái cảm giác bị bỏ rơi chưa hề nguôi ngoai. Câu trả lời tại sao sunny lại không đến dường như không thể làm vừa lòng tibu, có một chút gì đó không hợp lý nhưng tibu không gặng hỏi sunny, tibu không quan tâm đến nó nhiều, chỉ cần sunny vui là được đó mới là điều quan trọng nhất..

Những ngày tháng hạnh phúc nhất cũng đến với tibu, những buổi sáng cùng nhau đi học, nhưng lúc cùng nhau ăn trong căn tin hay những lúc cùng nhau học trong thư viện.. khi học tuy hai đứa chỉ im lặng nhìn nhau và không nói chuyện nhưng trong những ánh mắt đó, sunny sẽ cảm nhận được cái tình cảm ấm áp và vô tận mà tibu dành cho sunny, nó nhẹ nhàng không bộc lộ một cách mãnh liệt ra ngoài.. trong tim tibu tình cảm đó như một ngọn lửa, ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt… Không biết bao nhiêu kỷ niệm đã đến với hai đứa khi bên nhau, chỉ biết thời gian đó mỗi phút giây bên cạnh sunny đều là những khoảnh khắc tuyệt vời và kì diệu nhất đối với tibu.

Thi học kỳ cũng trôi qua, cả hai đều có một kết quả khá tốt, riêng tibu được thêm học bổng của trường. Số tiền đó tibu dùng để mua một cặp nhẫn dành riêng cho hai đứa.. Tibu vui lắm, đây là lần đầu tiên tibu mua một món quà có ý nghĩa to lớn cho sunny, cho người mình yêu thương ! Mỗi lần nắm tay sunny, mỗi lần để hai cái nhẫn chạm nhau, cảm giác hạnh phúc lại dâng trào trong lòng tibu, một cảm giác mãnh liệt nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và vô cùng ấm áp.

Ngày mẹ tibu sắp trở về Hà Nội ( ba mẹ tibu ly dị ), cả nhà nấu một bữa cơm đạm bạc và giản dị. Điều đặc biệt là có cả sunny, bữa cơm đó có ba mẹ, có tibu và cả sunny.

Mọi người cùng ăn cơm và thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười. Một bữa cơm tuy không thịnh soạn nhưng với tibu nó vô cùng hạnh phúc. Tibu chỉ nhớ rằng đó là bữa cơm cuối cùng mà mọi người có thể ăn cùng nhau, và cùng là lần cuối cùng tibu có cảm giác là mình có một “gia đình”.

Hai chữ mà dường như bây giờ quá xa vời và không thể với tới, các thành viên trong gia đình đó sẽ chẳng bao giờ có dịp ngồi với nhau như thế này nữa. Trong lòng tibu, sunny là thành viên mới duy nhất và cuối cùng trong cái mái ấm đầy tình thương này…

Rồi cũng đến ngày mẹ tibu phải xa tibu, và sau đó là sunny phải về quê ăn tết. Khoảng thời gian đó tibu thấy vô cùng cô đơn. Hai người tibu yêu thương phải rời xa tibu.

Cái tết mà chỉ có một mình tibu, ba tibu thì đi làm cả tết không có ở nhà.. Cứ lủi thủi một mình, đi ra lại đi vô..Haizzz tibu khẽ thở dài và cũng cảm thấy thương ba mình vì tết cũng phải đi làm mà không được ăn tết cùng gia đình, có lẽ ba cũng đang buồn lắm!

12h đêm giao thừa, tibu gọi điện thoại cho sunny

-Sunny có nghe thấy không, nghe thấy tiếng pháo bông không, ừ giao thừa rồi, một năm nữa lại đến.. mình cứ bên nhau thế này nhé.. Hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ được bên nhau, cùng nhau đón giao thừa và xem pháo bông như thế này..

-Ừ mình cùng nhau cố gắng nhe tibu…

Những ngày tết, tibu ít được nói chuyện với sunny, lúc thì sunny không bắt máy, lúc điện thoại sunny bận.. Tự nhiên tibu cảm thấy giữa hai đứa dường như có một khoảng cách vô hình nào đó..

Chưa lúc nào sự cô đơn trong tibu lại to lớn như lúc này, tibu cần có sunny ở bên cạnh, tibu cần nghe giọng nói của sunny.. giọng nói làm tibu ấm lòng và xóa tan cái cảm giác cô độc trong tibu.. tibu cần một chỗ dựa tinh thần, và đó chính là sunny… Rồi thời gian đó, tibu lại trở thành một con người ít nói, lầm lì và đáng sợ. Tibu sợ mình sẽ phải trở lại cái thế giới đó, cái thế giới chỉ có riêng tibu…

Cái tết buồn nhất cũng trôi qua.. Rồi ngày tibu và sunny gặp nhau cũng đến, cái khoảng cách đó rồi cũng nhanh chóng được san lấp, thay vào đó là sư háo hức và chờ đợi của tibu… Gặp lại sunny trên lớp, dường như có một điều gì đó trong mắt sunny khi sunny nhìn tibu, tibu cảm nhận được trong đôi mắt đó có một điều gì thoáng buồn khi nhìn tibu.

-Sao vậy sunny, sunny có chuyện gì buồn sao. Khoảng thời gian vừa qua, khi sunny về quê ăn tết tibu mới cảm nhận được tình cảm tibu dành cho sunny nhiều như thế nào, mỗi ngày tibu đều nhớ sunny nhiều lắm, từng giây từng phút trôi qua không có lúc nào là tibu không nghĩ về sunny.

-Sunny cũng nhớ tibu lắm. sunny có thể cảm nhận được tình cảm tibu dành cho sunny nhiều như thế nào. Nhưng tibu, sunny xin lỗi tibu nhiều lắm, sunny thật sự không xứng với tibu.

-Sao sunny lại nói vậy, có chuyện gì sao, sunny không muốn ở bên cạnh tibu nữa sao…

-Vậy tối nay mình gặp nhau nhe, tibu qua đón sunny, sunny có chuyện muốn nói với tibu.

Tibu có thể cảm nhận được cái không khí lúc đó, vẫn im lặng như mọi khi nhưng dường như sao nó lại nặng nề đến thế.. hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ trong đầu cứ lần lượt hiện ra khiến tibu cảm thấy vô cùng khó chịu “ Không biết có chuyện gì, sao sunny lại như thế, sao mắt sunny lại buồn vậy..”

Tối hôm đó khi đi đón sunny, không phải cảm giác háo hức như mọi khi, không phải cảm giác rạo rực nữa mà thay vào đó là cảm giác lo lắng và một chút lo sợ. Tibu lo sợ sunny không còn muốn ở bên cạnh tibu nữa.

…

Đồi thông tin nằm gần trường đại hoc ĐL, nằm ở một vị trí khá cao, xung quanh là các biệt thự riêng biệt. Với một diện tích vô cùng rộng lớn. Tuy không có cây cối nhiều, nhưng trên đồi có một nét vô cùng đặc biệt, từng thảm cỏ xanh mướt và mềm mại trải khắp cả ngọn đồi.

Hơn thế nữa mỗi buổi tối thì đồi thông tin là một bản sao của bầu trời, ở phía dưới bao bọc ngọn đồi là hàng trăm ngôi nhà kính để trồng hoa, chính vì thế mà đến tối là lại có muôn vàn những ngọn đèn được bật lên để sưởi ấm cho những bông hoa.

Những khoảng trống, sâu và đen hun hút dường như được lột xác để trở thành một bản tình ca đầy lãng mạn. Như là một bản giao hưởng, mà các nhạc công chính là hàng triệu ánh đèn, hàng trăm ngàn những ngôi sao trên trời, cái không khí có một chút lạnh thỉnh thoảng gió lại đưa mùi hương của cỏ tới, một cái mùi hương đặc biệt, không nồng mà có một chút nhẹ nhàng và êm dịu..

Nhưng tối hôm nay tibu không cảm thấy lãng mạn một chút nào, đã 10 phút trôi qua mà sunny vẫn không nói gì.. Tik tok tik tok, từng giây nặng nề trôi qua, cái không gian bao la và vô cùng to lớn nhưng lại không có một chút tiếng động, lâu lâu lại có tiếng gió xào xạc như là cố gắng muốn phá tan cái bầu không khí đó.

-Tibu, sunny có lỗi với tibu, sunny không xứng để bên cạnh tibu

-Sao sunny lại nói thế, có chuyện gì vậy? Dù thế nào thì tibu vẫn luôn bên cạnh sunny, sẽ luôn quan tâm và chăm sóc sunny. Mỗi ngày trôi qua tibu vẫn sẽ nhớ sunny nhiều hơn.

Rồi bỗng nhiên sunny khụy xuống, như không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thiên thần của sunny, sunny khóc một cách nghẹn ngào và không nói ra lời…

-Sun…sunny không xứ….xứng đáng ở bên cạnh tibu, sunny không xứng đá…đáng để được nh…nhận tình cảm của tibu..

Rồi cứ thế hai hàng nước mắt cứ chảy dài trong đôi mắt trong sang và đen láy, từng giọt nước trên gương mặt đó cứ như từng vết cắt vào tim tibu vậy, từng vết cắt sao đau đớn đến thế.

Nhìn người yêu thương mình khóc, tibu thấy như có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình, không thể nói ra hơi.

-Sunny đừng như vậy, tibu đau lòng lắm, có chuyện gì sunny cứ nói cho tibu biết đi…tibu năn nỉ sunny đó, đừng làm tibu lo lắng..đừng làm tibu sợ mà sunny…!!!!!

5 phút sau, dần dần lấy lại được bình tĩnh, sunny mới mở lời :

- Sunny không phải là người tốt như tibu tưởng, sunny không xứng đáng nhận lấy tình cảm lớn lao của tibu đâu. Trước đây sunny đã có người yêu rồi và giờ sunny không còn là một người…là một người trong trắng nữa… Và rồi những giọt nước mắt của sunny cứ rơi ra…

- Đừng khóc nữa sunny, sunny đừng khóc nữa, đơn giản là vì… anh yêu em.. anh yêu em còn nhiều hơn cả chính bản thân mình!!!

Bất chợt trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn, tibu ôm chặt lấy sunny và đặt trên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn, một nụ hôn vô cùng mãnh liệt và đầy khao khát.. Một nụ hôn quấn chặt lấy môi của sunny, như thể tibu muốn xoa xịu đi cái nỗi buồn của sunny. Như thể mọi cảm xúc trong lòng,mọi tình cảm tibu dành cho sunny bấy lâu này tuôn trào ra khỏi trái tim của tibu, những thứ đã phải chờ quá lâu để được bộc lộ… Ừ, có lẽ ngọn lửa tình yêu đang đốt cháy trái tim tibu…

Quảng cáo

11. Chương : 11 - Đêm Trăng Tròn Và Mùi Hương Của Gió Biển

Khi yêu một ai đó, điều bạn mong đợi là gì? Là được nhận được tình cảm từ người mình yêu, được người mình yêu quan tâm chăm sóc và lúc nào cũng chỉ nhớ chỉ nghĩ về mình cả ngày dài…
Nhưng tình yêu là một thứ cho đi không phải để nhận được nhiều hơn thế, trong tình yêu không có vị trí cho sự ích kỷ và sự đố kị. Yêu một người không phải là chiếm hữu người đó... Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương luôn vui cười và hạnh phúc, dường như đó cũng là một niềm hạnh phúc giản dị đối với chính bản thân mình…

“Đừng bao giờ đánh giá người con gái mình yêu bằng hai chữ trinh tiết, nó chẳng nói lên được điều gì cả, hãy tự hỏi bản thân mình là mình đã làm được gì và hy sinh những gì cho người mình yêu…”

- " Đừng khóc nữa sunny nhé, anh yêu em! Yêu em hơn cả bản thân mình, đối với anh em quan trọng hơn bất kì ai, bất kì thứ gì tồn tại trên thế giới này, đã từ lâu rồi, trong từng hơi thở của anh từng nhịp đập của trái tim anh đều mang tên em. Em đừng khóc nữa, cũng đừng buồn nữa bởi vì chỉ cần nhìn thấy em những lúc đó là dường như anh đau đến không thở được…

Có thể anh không phải là người hoàn hảo đối với em nhưng em hoàn hảo đối với anh, đến lúc này anh chỉ có thể chắc chắn một điều, anh sinh ra là để yêu em, ở bên cạnh và bảo vệ em.

Suốt chặng đường còn lại, anh sẽ không bao giờ rời xa em.. Chỉ có một thứ có thể chia cách anh và em, chia cách tình yêu của anh dành cho em đó chính là cái chết, chỉ khi không thở được nữa anh mới ngừng yêu em…"

Và rồi tibu ôm lấy sunny, một cái ôm thật chặt như thể không muốn sunny rời xa tibu dù chỉ nửa bước.

- Em cũng yêu anh tibu !

- Em biết không, cho dù trước đây bây giờ và mai sau có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mỗi ngày trôi qua anh vẫn sẽ nhớ em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Hãy ở bên cạnh anh và đừng bao giờ rời xa anh.

Dường như chỉ có hai người trong trong không gian rộng lớn đó, trong cái không khí vô cùng yên tĩnh nhưng thật ấm áp. Từng giây chậm chạp trôi qua, thời gian dường như chậm lại hòa quyện vào cái suy nghĩ của tibu lúc này

“Những khoảnh khắc này đừng bao giờ trôi qua, thời gian hãy đứng lại dù chỉ một chút thôi, để anh có thể cảm nhận được giây phút này mãi mãi, cảm nhận được em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi…”

Giữa tibu và sunny bây giờ, dường như không còn thứ gọi là khoảng cách. Những buổi sáng đi học cùng nhau, những lúc cùng ăn bên nhau… Tibu có thể nhìn thấy sunny mỗi ngày bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến. Những lúc như thế, tibu lại đưa bàn tay của mình ra vuốt sống mũi của sunny, có thể đó là một cử chỉ kì lạ nhưng đó là một trong những cách để tibu thể hiện tình cảm của mình với sunny.

Trong những ngày đó, sunny bắt đầu bị đau da dày khá nặng. Những lúc nhìn sunny chỉ im lặng vì đau đớn, tibu còn đau hơn thế gấp trăm lần và luôn tự trách mình “ phải chi tất cả những nỗi đau của sunny, tibu có thể thay sunny chịu đựng” Rồi một ngày ở trong lớp, sunny đau đến không chịu được nữa và gần như sắp bất tỉnh, ngay lúc đó trong lòng tibu vô cùng lo sợ, lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với sunny.

Không đắn đo dù một phút, tibu liền cõng sunny một cách nhanh chóng ra bãi gởi xe, không cần xin phép giáo viên trong lớp, cũng chẳng cần phải để ý tới suy nghĩ của mọi người trong lớp. Trong suy nghĩ của tibu lúc này chỉ có một điều quan trọng nhất, tibu không thể để sunny phải chịu đau dớn như thế này thêm nũa!!

Thấy được sự lo lắng và cảm giác sợ hãi trong mắt tibu, sunny liền trấn an

-Anh đừng lo, em không sao đâu. Tại em bị loét dạ dày, dạo này em không uống thuốc với ăn uống điều độ nên chắc nó lên cơn đau!

-Em cứ im lặng đi, để dành sức cho khỏe không cần phải nói nhiều, giờ anh chở em lên bệnh viện

Lên tới bệnh viện, sunny phải vào phòng siêu âm. Khổ thân tibu, lo lắng quá cho sunny mà hành động dại dột.

Tibu đến nói với bác sĩ “Cô ơi! Cô siêu âm nhẹ nhẹ thôi nha, không bạn con đau” Ôi trời,thế là tibu bị bác sĩ chửi cho một trận vì siêu âm thì làm sao mà đau dược, có đụng chạm gì đến sunny đâu!

Rồi đâu cũng vào đó, sunny cũng bớt đau vì được tiêm thuốc, dạ dày sunny bị loét hơi nặng và được kê thuốc để uống.Đến khi về, sunny nói với tibu:

- Lúc này anh dể thương và đáng yêu quá à, anh lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho em

- Có gì đâu em, em là cơ thể thứ hai của anh mà. Em nhớ ăn uống điều độ và uống thuốc đều nha!

Một tuần sau đó, lớp của tibu và sunny đi thực tập dã ngoại ở Nha Trang và Ninh Thuận. Cả hai đều vô cùng háo hứa chờ đến cái ngày được đi chơi xa cùng nhau. Nhưng tibu cảm thấy hơi lo lắng, vì khi đi biển thì sẽ tắm biển mà lúc đó mọi người sẽ thấy những hình xăm trên người tibu.

Tibu không sợ sunny nghĩ xấu về tibu vì đối với sunny, tibu không giữ một bí mật gì cho riêng mình cả… mà điều tibu lo sợ chính là khi mọi người thấy thì sẽ đánh giá sunny không tốt nên mới quen một người như tibu…

Rồi ngày thực tập cũng đến, tất cả những thành viên trong lớp đều cảm thấy rất háo hức. Chuyến đi khởi hành được một lúc thì tất cả thành viên cùng nhau sinh hoạt trên xe, sunny ngồi hàng ghế thứ hai, tibu ngồi hàng ghế cuối với những thằng bạn thân trong lớp.

Đến lượt tibu hát, khi tibu cất lên những lời bài hát “ Mãi yêu em” cả xe dường như im lặng vì quá bất ngờ trước giọng hát của tibu (tibu có một giọng hát cao, hơi trầm và rất ấm áp, sau này tibu thỉnh thoảng vẫn hát tại các phòng trà),từng chữ từng câu hát như chỉ tặng riêng cho một mình sunny.

Lý do duy nhất tibu hát là để sunny cảm động và yêu tibu nhiều hơn. Trong suốt chuyến xe đó, không khí rất vui và rộn ràng, thỉnh thoảng sunny lại quay đầu và nhìn về phía tibu, chỉ biết những lúc đó.. sunny đã thấy tibu nhìn về hướng mình từ lúc nào…

Tới Ninh thuận cả lớp cùng nhau đi tham quan, rồi về lấy phòng. Ăn tối xong xuôi thì cả lớp rủ nhau ra biển sinh hoạt và vui chơi cùng đốt lửa trại. Sunny vẫn thế, vẫn đáng yêu và hồn nhiên một cách lạ kì. Em tung tăng và đùa giỡn với biển, em đi trên các ngọn sóng miệng em cất lên tiếng ca cao vút và cứ nhìn anh…

Thủy triều lên cao rồi, hôm nay trăng rằm đó em, em có thấy mặt trăng to không?Như đang ngay sau lưng em vậy! Mặt trăng to và sáng lắm, dường như mặt trăng đang tô điểm cho ngôi sao đang lấp lánh ngay trước mắt anh, là em đó sunny…

Và rồi sunny leo lên lưng tibu, tibu cõng sunny dọc theo bờ biển, tay sunny ôm chặt tibu. Từng dấu chân tibu hằn lên bở biển, chỉ có dấu chân tibu mà thôi nhưng ai biết được hai cơ thể lúc này dường như chỉ là một. Tibu ngủi thấy mùi mặn mà của gió biển, tiếng sóng rì rào và vỗ ào ạt, cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng ngay sau hai lưng hai đứa, chưa bao giờ mặt trăng lại to và sáng đến thế…

Những khoảnh khắc này, làm sao anh quên, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên nó được đâu, đến khi anh không còn thở nữa những kỉ niệm đó sẽ theo anh đến một nơi xa xôi, mà nơi đó không còn em bên cạnh anh nữa…

Sunny à, anh thật sự rất nhớ em!! Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đúng không em? Nếu ngày đó quay lại, anh sẽ vẫn gặp em, vẫn yêu em… Điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã đem đến cho anh chính là em.

Quảng cáo

12. Chương : 12 - Chấm Dứt Hay Chỉ Là Bắt Đầu Những Cơn Ác Mộng Mới...

Mỗi sớm thức dậy, là mỗi sáng anh lại thấy vô cùng trống vắng và cô đơn. Anh và em chống lại thế giới… sẽ không còn như thế nữa đúng không em?
Giờ đây dường như chỉ có một anh chống chọi với tất cả, chỉ là anh thấy mình sắp gục ngã, anh mệt mỏi lắm sunny à.

Có lẽ thượng đế đã đóng mọi cách cửa lại với anh rồi, khi anh ngã xuống, anh sẽ được gặp em chứ? Rồi ai sẽ thay anh nói lời yêu em.. Hãy để lại một giọt lệ rơi xuống nơi anh nằm xuống em nhé, để anh luôn cảm nhận được em bên cạnh, để anh luôn cảm nhận được rằng em yêu anh…

Dạo này sunny hay nghe điện thoại từ một người khác, sunny nói là anh họ của sunny hơi lạ, lúc nào cũng gọi điện thoại và quan tâm sunny một cách không bình thường, đôi lúc khiến tibu hơi lo lắng. Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi là Nha Trang. Tibu, sunny cùng cả lớp nghỉ tại khách sạn Blue Sea. Mỗi ngày lại là một niềm vui bất tận, cùng với biết bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa, cùng nhau vui đùa với biển, cùng nhau đi đến bảo tàng hải dương, đi đến nhà thờ đá...chỉ biết là mỗi nơi lớp đến, đều có dấu chân của tibu và sunny bên cạnh nhau…

Tối hôm đó, tibu ở chơi cùng phòng với sunny và các bạn khác ( tibu chơi thân với nhóm của sunny). Mọi người cùng nhau đánh bài, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Riêng tibu nằm cạnh sunny, tibu khẽ vuốt lên tóc sunny, vuốt lên cái sống mũi nhỏ nhắn của sunny… Sunny ngủ rồi, nhìn sunny ngủ sao tibu lại thấy mọi thứ bình yên và thanh thản như thế. Tiếng máy lạnh cứ chạy đều đặn, không khí trở nên khá lạnh, tibu khẽ choàng tay ôm lấy sunny, như đem đến hơi ấm và cảm giác ấm áp…

Đến suốt quãng đường còn lại, dù thế nào cũng cố gắng lên em nhé vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ và che chở cho em như lúc này đây. Đã 4h sáng, rồi tibu cũng phải về phòng của mình, tibu thấy thật buồn vì không được nằm bên cạnh để nhìn ngắm sunny ngủ nữa không được mang đến một giấc ngủ ấm áp cho sunny đến khi trời sáng…

Bữa tiệc nào cũng có ngày phải tàn, cuộc vui rồi củng phải kết thúc.Xe sắp về đến Đà Lạt, cái không khí nặng nề và đầy tiếc nuối bao trùm cả xe, ai cũng mệt mỏi và im lặng, nhưng phần lớn là nuối tiếc vì thời gian trôi qua nhanh quá, cái dư âm của chuyến đi vẫn còn. Không khí âm u và lạnh lẽo, có lẽ trời sắp mưa.. Từng giọt mưa lại rơi xuống, tibu ngồi cạnh sunny và chỉ lặng thinh…

“ Rồi những ngày tháng sau này có tươi đẹp như thế này mãi không em ? Liệu mình còn có thể tạo ra những kỷ niệm bên nhau tươi đẹp mãi như ngày hôm nay? Hãy cứ bên anh em nhé, và ngày đó là những tháng ngày tươi đẹp với anh khi có em bên cạnh…”

Ngày hôm đó, 25-4-2008. Nhắn tin sunny không trả lời, hàng trăm cuộc gọi nhỡ nhưng sunny vẫn không trả lời, tibu thấy vô cùng lo lắng không thể ngồi yên một chổ..Từng phút trôi qua là từng khoảnh khắc trong tibu như bị lửa đốt.. Rồi tibu quyết định đến nhà sunny. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua…Vẫn không thấy sunny..

Phía xa, chiếc xe thể thao màu đỏ đó từ từ tiến tới phía tibu, rồi dừng lại ngay trước nhà của sunny. What’the f**k. Những điều xảy ra trước mắt, làm sao tibu tin vào mắt mình, sunny bước ra từ trong cái xe đó trong cái váy màu xanh, cái xe khốn nạn 49-2226 mà bấy lâu nay tibu luôn mơ ước. Ngồi chung xe với cái thằng mà lâu nay tibu luôn ngưỡng mộ. Sunny hôm nay xinh lắm, em đầy dịu dàng trong cái váy màu xanh đó, vẫn đôi giày búp bê màu nâu, khoác chiếc áo len màu hồng…nhưng em không biết anh đứng đó. Ông trời thật trớ trêu khi tạo ra những khoảnh khắc như lúc này.

Đây là lý do vì sao tibu hay gặp cái xe đó mỗi lần ở gần nhà sunny sao?

Từng ngọn lửa bùng cháy trong tibu, như thiêu đốt từng chút từng chút một trái tim của tibu. Tibu cảm thấy cổ họng mình khô như không còn chút nước, từng hơi thở không còn đều nữa, trái tim tibu bắt đầu đập dồn dập… Rồi tibu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho sunny

-Ra thế, đó là lý do em không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn của anh sao sunny? À nhân tiện, xe đẹp đó em. Em quả là khéo chọn. Chúc em buổi tối vui vẻ.

Đôi mắt của tibu lúc này chỉ còn ánh mắt đáng sợ, ánh mắt như muốn giết chết bất kì ai cản đường tibu, tiếng xe chạy xé gió cứ vù vù bên tai tibu. Tibu chạy như muốn quên hết tất cả những gì vừa thấy trước mắt, chỉ có một câu hỏi quanh quẩn trong đầu tibu “ Tại sao? ” Đó là ai, sao em lại ngồi trong đó và… anh là ai!

Vừa về đến nhà thì sunny gọi điện thoại cho tibu.

-Sao vậy anh, sao anh nói chuyện kì vậy, có chuyện gì sao?

-Có gì cần nói thì anh nói hết rồi, lúc em về nhà anh cũng ở đó, em nợ anh một lời giải thích sunny à!

Sau một hồi im lặng thì sunny lên tiếng

-Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu tibu, bây giờ anh chạy lên nhà em đi rồi mình lên đồi thông tin nói chuyện, em sẽ giải thích cho anh hiểu

-Được, anh lên liền bây giờ

Đồi thông tin vẫn thế, đẹp một cách lạ lùng nhưng sao tibu thấy bất an trong lòng quá, tibu sợ mất sunny…

-Người đàn ông trong xe tên T, quen biết với gia đình của em, nên em với T cũng quen nhau như bạn bè, trước ngày đầu tiên anh và em gặp nhau ở trên lớp, T có mời em đi ăn ở một nhà hàng, rồi sau đó khi em tỉnh dậy, em thấy mình nằm ở trong xe… T đã bỏ thuốc vô trong đồ uống, rồi làm nhục em ở trên xe. Em không muốn nói với anh vì sợ anh sẽ rời xa em… Thời gian gần đây, T luôn đe dọa nếu không đi với T thì T sẽ tung những hình ảnh T làm nhục em lên trên mạng. Em sợ lắm tibu ơi, em sợ lắm…

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của sunny, rồi thấm xuống bờ cỏ xanh rì như tan biến. Nhưng từng giọt nước mắt đó là từng vết cắt vào tim tibu…

Tibu lặng đi như chết đứng, phải cố gắng lắm mới kìm được những giọt nước mắt không để rơi ra. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng chứng mình mọi chuyện sẽ không sao, cố gắng tỏ ra là một chỗ dựa vững vàng cho sunny ! Tibu đến gần sunny, rồi nhẹ nhàng ôm lấy sunny.

-Không sao đâu em, mọi chuyện qua rồi. Mọi thứ sẽ tốt thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho em, em đừng sợ. Sẽ không ai làm em tổn thương được nữa đâu, anh sẽ tìm cách giúp em. Người anh yêu thương, đừng khóc nữa nhé, nhìn em khóc lòng anh đau lắm!

Sau một hồi trấn an sunny, thì tibu chở sunny về nhà để sunny nghỉ ngơi. Phải cố gắng lắm tibu mới tỏ ra bình tĩnh trước mặt sunny..Ngay khi sunny bước vào nhà, tibu không thể kìm nén thêm được nữa, từng giọt nước long lanh ứa ra trên hai khóe mắt của tibu, tibu khóc trong nghẹn ngào, điều mà tibu chưa bao giờ làm kể cả trước sự ra đi của Trung, kể cả khi tibu sắp phải xa mẹ mãi mãi. Sẽ còn vết thương nào đau hơn vết thương này nữa.

“Anh đã không bảo vệ được em, anh bất lực nhìn người khác làm em tổn thương, nó khiến anh đau đớn gấp trăm lần, mọi thứ hình như đã qua muộn nhưng anh sẽ không bao giờ để thằng T khốn nạn đó làm em lo sợ và tổn thương nữa ”

10h đêm rồi, tibu mồi điếu thuốc lá để lấy lại bình tĩnh. Vội đi đến nơi Trung đang nằm

-Ngày mày ra đi, tao đã thề trước mộ mày là không bao giờ làm điều ngu ngốc tương tự để làm ảnh hưởng đến những người xung quanh tao. Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này đây, tao dứng trước mày để xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa được nữa. Ở nơi nào đó, nếu mày ở vị trí tao lúc này, có lẽ mày sẽ không trách tao đâu đúng không? Yên nghỉ nha người anh em!!!

10h30 pm

“Người anh em mình gặp chuyện rồi, mình cần một chiếc 15 chỗ lên đây ngay trong đêm, cậu chuẩn bị anh em dùm mình được không? ”

Nói chuyện với Long mà tiếng Tibu vẫn còn nghẹn trong cổ họng, có lẽ vì Tibu đã phải chịu một nỗi đau quá lớn, một nỗi đau mà đường như cả cuộc đời Tibu chưa từng gặp bao giờ.

“ Có chuyện gì vậy Tibu?” Long hỏi.

“ Người yêu mình bị làm nhục”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Tibu như không thể ngừng lại, tim tibu đau quặn thắt lại, nói không ra hơi, thậm chí không thể thở được.

“ Tibu cứ bình tĩnh, mình sẽ thu xếp lên ngay trong đêm và đừng làm gì manh động.”

Cả đêm hôm đó, tibu không thể nào chợp mắt được một giây phút nào, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh sunny khóc trước mặt mình là tim tibu lại đau thắt từng cơn.

Mới nằm trằn trọc một lúc mà đã sáng rồi, cầm điện thoại trong tay, tibu nhắn cho sunny

- Một ngày mới lại đến rồi em, hãy gạt bỏ những đau buồn trong lòng mình và sống vui vẻ em nhé. Em ăn sáng sớm đi nha, đừng để bị dau dạ dày nữa. Hôm nay anh hơi mệt nên sẽ không đi học, em học vui vẻ nha. Nhớ và yêu em nhiều

P.s Anh yêu em

Tibu thấy mình nhớ sunny vô cùng, từng hình ảnh sunny hiện ra trước mắt tibu, nụ cười đó ánh mắt đó, giọng nói đó. Tibu yêu cả con người của sunny, yêu hơn cuộc sống của mình rất nhiều

“ Khi yêu một ai đó, lúc nào cũng phải giữ một ít cho riêng mình nhưng đối với tibu, yêu là cho đi tất cả, là làm những điều tốt nhất cho người mình yêu mà không cần phải suy nghĩ…”

Và rồi tibu nhắn tin cho Nhân

- Hôm nay tao nghỉ học, có chuyện lớn tao cần phải giải quyết. Nếu có chuyện gì xảy ra, mày thay tao bảo vệ sunny nếu có ai ăn hiếp sunny. Tao vui vì có người anh em như mày.

6.00 am 27.4.2008

Xe Long lên tới, một chiếc cá mập bàu bạc 15 chỗ đã cũ. Đã lâu rồi tibu không mặc trên người chiếc áo lính ưa thích của mình, tibu cảm thấy hôm nay trời trong lành và đẹp đến lạ thường. Có lẽ là ngày để mọi chuyện phải chấm dứt, rồi sunny sẽ không phải đau khổ và lo sợ thêm nữa. Mồi một điếu thuốc như để tận hưởng cái khoảnh khắc này, tibu tiến tới phía xe Long. Long bước xuống xe, không còn mái tóc dài như hồi trước mà giờ đã là một cái đầu trọc lóc không một sợi tóc. Long tiến tới tibu, vỗ vào người tibu và nói

-Người anh em, welcome home!! ( Có lẽ đoạn này các bạn hơi khó hiểu, tại sao Long lại nói welcome home. Home là khi những người thân của mình ở bên cạnh mình, khi mình cảm thấy gục ngã và không còn lối thoát thì họ sẽ ở bên cạnh mình cùng mình vượt qua khó khăn )

-Ừ, đã lâu không gặp. Mày vẫn không thay đổi gì

Rồi Beo, Sói, Tô, Dũng, Huy, Vũ và Tú cũng lần lượt bước xuống cùng một vài người lạ, những người bạn thân như anh em mà lâu rồi tibu mới gặp, cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành và luôn bên nhau những khi cần.

-Hôm nay tao có chuyện cần các tụi mày giúp. Lâu rồi anh em mình mới tụ họp như ngày hôm nay, tao sẽ nói ngắn gọn như thế này. Người mình cần đánh hôm nay tên T, nhà ở đường Bà huyện thanh quan.

Tao điều tra rồi, 28 tuổi là giám đốc của một khách sạn nhỏ và một công ty công nghệ sinh học. Có mối quan hệ khá rộng, nhưng không nguy hiểm bằng thằng em, thằng em tên Vương nghe nói là giang hồ Phan Rang mới lên ĐL để trốn.

Chắc chắn trong nhà sẽ có hàng nhưng không biết là nóng hay nguội. Cho nên không thể nói trước là nguy hiểm ít hay nhiều. Kế hoạch của tao là : một mình tao sẽ vào đó, tìm thằng T và đâm nó, nếu anh em nó ở nhà đông thì sẽ cần tụi mày giúp điều quan trọng là tao phải đâm được thằng T. Khi tao đâm xong nó rồi, tui mày sẽ đưa xe đi không cần phải đón tao vì tao không trốn được đâu!!!

Kêu tụi mày lên đây là để dám chắc được không ai cản tao giết nó thôi. Hàng họ tao không mang lên, vì tao không muốn tụi mày phải dính lớn vào chuyện này, có gì tao sẽ gánh. Ai hỏi gì, tụi mày cứ trả lời là đến để thuê phòng, quen biết tao trên mạng nên nhờ tao thuê khách sạn dùm.

-Sao mày lại nói vậy hả tibu? Đã thề là có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà. Long lên tiếng

Tibu liền đáp lại

-Tụi mày coi tao là anh em thì làm theo lời tao nói, Long mày là người hiểu tao nhất, mày biết tao đang nghĩ gì mà

-Ừ tao hiểu rồi, có gì tao sẽ lo liệu hết, ông già của mày tao coi như ông già tao mà!!

-Ok Vậy tụi mày cứ đi chơi đi, tối anh em mình sẽ gặp

Trong lòng Nhân cảm thấy có chuyện bất an, chính vì vậy mà Nhân chủ động gọi điện thoại cho tibu. Sau một lúc nghe tibu kể hết tất cả, Nhân cũng hiểu được phần nào

-Mày đã suy nghĩ kĩ chưa tibu? Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mày!

-Ừ tao suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi Nhân, tao muốn chấm dứt ác mộng cho sunny một cách im lặng, để lộ mấy tấm hình đó ra thì cuộc đời của sunny coi như xong

-Ừ tùy mày thôi, tao cũng chẳng cản được mày nữa, giờ tao đi cầm xe. Có gì nếu tối có lẽ mày sẽ cần tiền.

-Đừng làm vậy mày. Tao tự lo được. Tibu cản nhân lại

-Mày gọi tao là gì? Là hai tiếng anh em, để tao giúp mày

-Thôi được, tối anh em gặp.

Cà ngày hôm đó sunny liên tục gọi điện thoại cho tibu, nhưng tibu không trả lời, tibu cố gắng lảng tránh sunny mặc dù nhớ và muốn nghe giọng của sunny lắm… Tibu cứ mãi băn khoăn trong lòng, liệu mình có thể chấm dứt được tất cả, liệu mọi chuyện có kết thúc được không?...

Quảng cáo

13. Chương : 13 - Xin Lỗi, Tao Không Xứng Đáng Là Anh Em Với Tụi Mày…

Khi bắt đầu viết chap này, thật sự là có những cảm xúc mà mình đã cố gắng quên và kìm nén nó suốt 5 năm nay, nhưng dường như trong tận sâu thâm tâm mình, chưa bao giờ quên được nó cả. Mình thật sự rất vui vì các anh em trong forum luôn quan tâm đến mình! Mình thấy nhẹ nhõm khi được cùng mọi người chia sẻ câu chuyện của mình vì cảm giác của mình lúc này vô cùng cô đơn, nghĩ tới mọi ngườ phần nào mình cụng cảm thấy vui trong lòng!
Xin lỗi mọi người vì sự mong đợi một trận chiến nảy lửa, nhưng sự thật có lẽ sẽ khiến các bạn phải thất vọng…

Tibu đứng trên đồi thông tin một lần nữa, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái không khí trong lành và vô cùng thuần khiết. Có lẽ cuộc đời tibu sẽ có nhiều thay đổi lớn trong đêm nay bởi vì tibu biết nếu có chuyện gì xảy ra, tibu không bao giờ chạy trốn được, chạy trốn khỏi cái bóng của chính mình.

Dường như nhiều năm trôi qua, tibu lại suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, mình đã làm được những gì? Chỉ là con số không. Có nhiều người anh em tốt là một trong những điều khiến tibu vừa lòng nhất với cuộc sống, có nhiều em út rồi cũng chẳng làm gì, chỉ là một cái hư danh nào đó mà khi ta ngoảnh lại chỉ thấy vô cùng hối tiếc… chẳng thể có một cuộc sống bình thường như những người khác.

Nhiều đàn em, có một chút thế lực một chút chỗ đứng cũng chẳng xóa tan đi được cái cảm giác lúc nào cũng phập phồng lo sợ, lúc nào cũng phải tránh né và đề phòng có người đâm chọt sau lưng… ừ thì cũng chỉ để lấy số má, lấy cái hư danh đó.!!

Gió vẫn cứ thổi rì rào, từng cơn gió thổi ngang qua người tibu một cách chậm rãi. Tibu nhắm mắt và cảm nhận… dường như sao mọi thứ bình yên như thế, tibu cảm thấy trong lòng mình vô cùng nhẹ nhõm, như thể là sau đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa, sunny anh yêu em!!

Tiếng hét của tibu như xé tan cái màn đêm tĩnh lặng và khiến biết bao nhiêu cặp tình nhân xung quanh đó phải giật mình, có người cười có người im lặng cũng có người khẽ tiếng chửi sau lưng tibu là thằng khùng. Tibu chẳng quan tâm, chỉ biết ngay lúc này ngọn lửa trong lòng mình đang cháy rực lên như sẵn sàng cho mọi chuyện!! Ngọn lửa của tuổi trẽ, ngọn lửa của lòng căm hận và ngọn lửa của tình yêu…

Rồi sau đó tibu để lại một tin nhắn cho sunny:

-Anh yêu em sunny, cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên cạnh anh, anh hạnh phúc và sẽ không bao giờ hạnh phúc hơn thế. Ngày mai khi bình minh lên, sẽ không ai làm tổn hại được em nữa…

-

Ngay sau đó sunny liên tục gọi điện thoại cho tibu nhưng tibu không bắt máy, rồi cầm điện thoại lên, tibu gọi cho Long :

-Công viên yersin nha mày, 10 phút nữa tao có mặt ở đó. Mày với anh em lên đó nha.

-Ok, có mặt liền. Hôm nay làm tao nhớ đến tụi mình hồi trước quá tibu!

-Ừ, cái thời tuổi trẻ bồng bột.

Rồi hai đứa cười phá lên, nụ cười hôm nay sảng khoái quá. Cứ như hồi xưa lúc Trung còn sống, lúc nào trước khi lâm trận cả đám đều cười như thế, nụ cười tạo nên cái “ khí ”. Cái khí chất hiên ngang và có một chút điên dại

Tibu là người ra tới công viên đầu tiên, một lúc sau thì Nhân đến.

-Nhân hả, sao mày ra sớm dậy, tao chưa gọi cho mày mà. Tibu hỏi

-Ừ tại tao gọi cho thằng Long

-Nhân à, thật ra ngày hôm nay tao không mong mày có mặt một chút nào, mày cũng là anh em của tao. Có chuyện gì thì sẽ liên lụy đến mày, tao không nỡ..

-Mẹ cái thằng, dậy mà mày cũng nói được. Nhân đáp lại

-Không Nhân, tao nghiêm túc. Tụi thằng Long thì có gì là xuống sài gòn liền, còn mày thì sao? Làm sao mà đi được?

-Tao không quan tâm, đừng nói đến chuyện này nữa

- Tibu im lặng không nói gì, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ nhiều điều. Đúng lúc này thì Long và mấy đứa khác đến. Tibu tụ tập mọi người lại và nói

- Ở đây có một số các bạn lạ mới lên nên mình cũng nói trước. Mình, Long Beo Sói… thì cái cảnh này quá quen thuộc rồi. Khi làm việc, đạn vô tay ai thì người đó gánh một mình không liên lụy anh em. Cha, mẹ người đó anh em sẽ lo dù phải làm ruộng cả đời cũng gánh. Riêng mình, chuyện hôm nay là của cá nhân mình, xin lỗi vì đã kéo mọi người vào!! Nếu ai cảm thấy không đáng phải làm thì mọi người cứ về không ai trách

Không một ai bỏ đi nhưng nhìn vào ánh mắt hai thằng bạn của Long, tibu biết được tụi nó chẳng mong muốn gì giúp tibu !

-Ok mình đã nói rõ, bây giờ là 7h45. 8h mình xuất phát, tới nơi mình sẽ vào đầu tiên để tìm thằng T. Nếu có gì trở ngại mình sẽ gọi Long ngay lập tức

Rồi tibu quay lại nhìn những người anh em thân thiết của mình, mọi người chẳng ai nói ai. Chỉ mỉm cười. Tibu tự hiểu lâu rồi mọi người mới lại sát cánh bên nhau như hồi xưa, lại cùng nhau chống lại tất cả, rồi lại cùng nhau hút chung một điếu thuốc như thuở nào. Tibu thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có những người bạn như thế này

8.00 pm 27.4.2008

- Đi thôi anh em, tiếng tibu vang lên

Mọi người mỗi người một cái khẩu trang, riêng tibu đi xe máy một mình và không đeo khẩu trang. Tibu muốn hít thở cái không khí trong lành và cũng chẳng hề có ý định trốn chạy bất cứ thứ gì..

Đến trước cổng khách sạn MC cũng là nơi ở của thằng T khốn nạn. Tibu liền xuống xe và chậm bước đi vào, phía bên kia xe, cửa xe mở một cách nhanh chóng

Tiếng Long vang lên

- Tụi mày về lại đồi thông tin đợi, một mình tao vào với tibu vô là được rồi. Trong kia không có vẻ là đông người

Tibu khẽ mỉm cười, miệng chửi Long

- Mẹ cái thằng, đúng là anh em!

Long biết nãy giờ cái suy nghĩ lo sợ sẽ liên lụy tới mọi người làm tibu không yên lòng, nên mới kêu mọi người đi trước

Bước vào khách sạn Mc. Ở bên trong cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một bộ ghế bằng gỗ có vẻ đắt tiền.

- Dạ chào hai anh, hai anh cần gì ạ? Tiếng con nhỏ lễ tân

Tibu không nói gì và nhanh mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt tibu chính là thằng T đang ung dung ngồi trên đó và đang nói chuyện với một người con gái hình như người còn gái đó đang khóc vì tibu thấy cô ấy đang dụi mắt. Tibu nhìn liền sang Long và nháy mắt, tay tibu vội thò ra túi sau và lấy con dao bấm...

Nhanh như cắt tibu chưa kịp rút dao ra thì Long đã vội lao đến và đề pa một cú trời giáng vào ngay mặt thằng T. Rầm… rầm…liên tục những cú đấm và đá sau đó của Long. Người con gái ngồi trước mặt thằng T chỉ kịp la lên mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Tibu cầm dao và lao đến, định đâm một dao chí mạng vào cổ nó thì

-Tibu dừng lại…. dừng lại ngay…..yyyyyyy!!!!

9.00 pm

Đúng một tiếng sau, tibu và Long trở lại đồi thông tin. Mọi người chỉ nhìn thấy tay Long hơi sưng, còn tibu không nói gì chỉ im lặng. Đôi mắt của tibu như người vô hồn và đứng như chết lặng…

- Sao rồi tibu? Mọi người hỏi

Tibu chỉ im lặng và cứ đứng không một chút cử động như thế

- Sao vậy Long? Mọi người quay lại hỏi Long

Long cũng im lặng và chẳng nói gì

Rồi bỗng nhiên đôi mắt vô hồn đó của tibu, từng giọt nước mắt chảy ra… điều mà cả đời Long, Sói Beo hay Huy… chưa bao giờ được thấy. Bất chợt hai chân tibu quỵ xuống cùng những giọt nước mắt. Tiếng tibu ngẹn lên trong cổ họng

- Tao quỳ xuống đây xin lỗi tụi mày, tao không xứng đáng làm anh em của tụi mày nữa, chút nữa tao đã đẩy tụi mày vào chỗ nguy hiểm chỉ vì tao quá ngu ngốc, tao đúng là một thằng ngu, còn thua con súc vật nữa. Tao xin lỗi…..Beo, Sói, Tô, Dũng, Huy, Vũ và Tú… Tao xin lỗi!!!

Lần đầu tiên trong mắt mọi người được nhìn thấy tibu quỳ trước mặt nhưng lại để xin lỗi. Trước đây dù có bị đánh, dù có bị rượt chém bắt quỳ lạy tibu cũng thà chết chứ không bao giờ làm. Vậy mà giờ này, tibu lại quỳ trên cái đầu gối mà tibu đã phải bỏ bao nhiêu máu và mồ hôi để bảo vệ nó…

- Đ.M đứng dậy đi tibu!!!!!!!!!!!! Mọi người đồng thanh. Mày coi tụi tao là gì mà lại làm vậy!!!!! Mày con thân thiết hơn anh em ruột của tụi tao, có gì thì đứng lên nói đi.

- Tao chẳng có gì để nói, tao có lỗi với tụi mày. Hôm nay tao đã sai rồi. Tụi mày hiểu tao thì đừng nói gì nữa. Tibu lên tiếng

Mọi người không ai nói gì nhưng tự hiểu rằng đã có chuyện gì đó đã xảy ra, nhìn vào đôi mắt vô hồn của tibu đủ để chứng minh điều đó. Một cú sốc về tinh thần rất lớn… Thậm chí trước đây khi Trung chết, cũng không thể thấy được vẻ mặt đó của tibu! Cũng không thể thấy được những giọt nước mắt đó…

- Mọi người về khách sạn đi, tối nay không có chuyện gì xảy ra đâu. Cứ ngủ bình thường khỏi phải trốn chạy. Để tao ở đây một mình với tibu. Long nói

- Mẹ, làm mất công lên đây. Người gì mà như đàn bà. Thằng bạn của Long chợt lên tiếng

Long hét lên

- Đ .M mày nói cái gì ???!!!! Rồi lao vào đánh thằng đó liên tục

- Đ. M mày là cái đ gì mà dám nói như vậy với tibu. Đ.m mày chỉ là mấy thắng lính, mấy thằng giang hồ dơ không hơn không kém. Long vẫn cứ lao vào vừa đánh vừa chửi. Rồi đứng dậy chạy tới cầm cục đá 57 trên tay

- Mày!! Đéo đủ tuổi và tư cách để nói chuyện với thằng anh em của tao chứ đừng nói đến chuyện phát xét nó.

- Em xin lỗi anh Long, em xin lỗi. Anh tha mạng cho em !!!!!!

Tibu vỗi chạy tới

- Thôi được rồi Long, nó cũng chỉ là một thằng nhóc. Bỏ đi. Cũng lỗi của tao thôi

- Việc đéo gì mà mày phải bênh nó. Để tao cho nó một bài học. Long nói lại

- Thôi tha nó đi Long, tụi mày cũng về hết đi nhe, tối nay tao muốn một

mình ở đây với Long và Nhân. Anh em thông cảm nha. Còn mày, thằng nhóc! Cút về nhà, và đừng để tao thấy mặt lần nữa…

Rồi cũng chỉ còn ba thằng cùng nhau ngồi trên đồi thông tin và dự định chuẩn bị đi đến nơi vô cùng đặc biệt….

Quảng cáo

14. Chương : 14 - Một Cái Không Gian Nhỏ Xíu Thôi Nhưng Ấm Cúng Và Bình Yên Lắm…!!

Nhân được nghe tibu kể rằng có một người bạn đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy tibu, mặc dù chưa bao giờ nói rõ là ai nhưng trong long Nhân vô cùng ngưỡng mộ về con người này kèm theo là một cảm giác tò mò. Đã 10h đêm rồi, đêm nay Long, Nhân và Tibu cũng là lần đầu tiên Nhân đến thăm Trung, có lẽ cái mức độ điên của ba thằng cũng không nhỏ chút nào.
Nghĩa trang về đêm không một ngọn đèn le lói, tiếng gió rì rào và xào xạc.. từng cơn, từng cơn như thổi buốt sống lưng từ trên xuống dưới. Không gian im lặng đến đáng sợ, ừ nơi người đã khuất sống thì chỉ có tiếng im lặng mà thôi…

Đêm nay trăng khuyết, từng ánh trăng le lói và chiếu sang mờ mờ qua những lá thông nhỏ xíu, hằn lên các ngôi mộ…

-Dcm!!! Giờ này ra đây nhậu kể thì cũng bệnh hơi bị nặng rồi mày ơi. Nhân khẽ thì thầm

-Khà khà, làm gì mà sợ hả mày. Người sống còn đáng sợ hơn người chết nhiều lần mày à. Tao chuẩn bị rồi, hơn lít rượu với ba bịch sữa đậu này lót dạ đây.Long lên tiếng

Tibu vẫn im lặng. Chẳng mấy chốc cả ba đã đến nơi trung đang yên nghỉ. Cỏ mọc lên khá cao, không một nén nhang không một bông hoa

-Sao Trung, khỏe không mày. Tibu lên tiếng. Teng….! Tibu chậm rãi mở cái zippo mồi một điều thuốc và cắm lên bát nhang của Trung. Rồi tibu nói

-Làm một điếu thuốc cho ấm lòng đi bạn…

Nhân khẽ quan sát, bát nhang của trung chỉ có một vài cái nhang, còn lại toàn là dế thuốc. Cái mộ nhìn khá là cũ kĩ, có lẽ một thời gian dài dưới cái thời tiết khắc nghiệt của mưa nắng làm cho màu sơn bị sờn cũ đi khá nhiều. Xung quanh cây và cỏ dại mọc khá um tùm

-Nhịn đói được nhưng nhịn thuốc không được đúng không mày? He he Long lên tiếng

-Nhân à, đây là Trung người đã thay tao nhận lấy nhát chém của tử thần. Chắc mày cũng thấy lạ vì dường như ngôi mộ quá cũ kĩ giống như không có ai chăm sóc đúng không? Trung không có cha và mẹ, sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng dành cho trẻ mồ côi. Tụi tao học chung với nó từ hồi còn cởi truồng tắm mưa với mấy con nhỏ hàng xóm. Nó bất hạnh từ nhỏ, sống thiếu tình thương và thường xuyên bị đánh đập bởi những người quản giáo trong đó. Mắt tibu đượm buồn!

Rồi Long chen vào

-Tụi tao dường như là người thân duy nhất của nó, cùng lớn lên và sống với nhau như từng cái chân, cái tay trong cùng một cơ thể vậy. Có cái ngon cùng nhau chia ăn, chia nhau đến từng viên bi, tấm hình thưở còn nhỏ… Rồi một ngày nó chợt biến mất và không bao giờ trở lại nữa. Long thở dài...

Nhân im lặng không nói gì, đến gần Trung, tay rút điếu thuốc từ trong bát nhan ra. Làm một hơi rồi cắm lại và nói

-Mình chưa bao giờ gặp nhau đúng không Trung. Nhưng từ giây phút này, tao sẽ trở thành một người bạn, một người anh em của mày và là thành viên trong cái gia đình đặc biệt này !

Tối nay là một trong những ngày buồn nhất đối với tibu, nhưng ngay lúc này này nó đặc biệt lắm. Cả ba nhìn nhau mỉm cười, tình bạn là thế, tình anh em là thế nó thiêng liêng và bất diệt.!!..

Tibu bước đến gần Trung

-Mày nghĩ sao hả Trung, đêm này đã có nhiều chuyện xảy ra, mày nghĩ tao làm có đúng không? Có phải tao đang lạc lối trong cái mê cung gọi là tình yêu mà dường như không bao giờ có lối thoát ra?

Rồi tibu im lặng trong một thời gian dài, Long lên tiếng nói với Nhân

-Mày biết có chuyện gì xảy ra không Nhân? Để tao kể mày nghe

Từng hình ảnh vừa mới xảy ra ngay trước mắt tibu lại hiện về…

-Tibu dừng lại…. dừng lại ngay…..yyyyyyy!!!!

Chưa kịp định thần ai lên tiếng thì cô gái đó lao tới và cản tibu lại. Con mãnh thú trong người tibu đang chiếm lấy linh hồn của tibu, giữa cái chết và sự sống dường như mong manh quá. Trong đầu tibu lúc này chỉ muốn giết chết kẻ đã khiến người con gái tibu yêu thương phải đau khổ. Nhưng con mãnh thú đó như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh còn hơn cả nước tan chảy từ băng ở bắc cực. Người con gái đó chính là sunny!!

-Tibu dừng lại ngay, không được đâm anh T không được làm hại anh T !! Sunny vừa khóc vừa la lớn trước mặt tibu.

Tibu như bừng tỉnh, tim tibu một thoáng ngừng đập, sao tibu thấy trong lồng ngực mình khó thở vô cùng. Từng giây trôi qua như lấy đi từng mảnh nhỏ trong trái tim bị xé vụn của tibu. Tibu không thể nào mở miệng nói được một lời, cái cổ họng khô không khốc như vừa đốt cháy cả gói thuốc lá. Rồi tibu cũng chỉ ú ớ được vài tiếng

-Sao… sao … sunny..sunny…??

Long cũng dừng lại từ lúc nào, rồi chạy sang chỗ của tibu hét lên

-Sao vậy tibu ? Sao mày lại dừng lại. Trong ánh mắt của tibu, trong cái khoảnh khắc tibu và sunny nhìn nhau. Một người thì mắt đẫm ướt vì lệ rơi, một người thì như chết đứng không nói được một lời. Long cũng tự hiểu, có lẽ đây là người tibu yêu thương, người đã khiến tibu vứt bỏ tất cả cuộc sống của mình để đánh đổi một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho cô ấy.

Rồi con nhỏ lễ tân cầm điện thoại lên và báo công an, cái hành động đó như một cái búa tạ khổng lồ đập tan cái sự đông cứng của không gian vô hình này. Long khẽ bừng tỉnh và la lớn

-Đi thôi mày, công an sắp đến!!!!!

Tibu vẫn đứng đó

-Nhanh lên mày, đi thôi!!!!

Tibu vẫn bất động

Không chần chừ suy nghĩ, Long chạy tới chỗ tibu tay kéo lấy tay tibu. Tibu vẫn đứng yên một chỗ, mắt vẫn nhìn sunny. Bên dưới thằng T vẫn nằm đau đớn vì những cú đá cú đấm của Long, mặt nhăn nhó và nhìn vô dụng như một thằng đàn bà ( thằng t cũng cao 1m8, tướng khá là lớn)..Thấy tibu vẫn chưa bừng tỉnh, Long lao tới

Chát..!!! Long tát vào mặt tibu một cái kêu khá to và hét vào mặt tibu

-Tỉnh lại đi mày, tỉnh lại đi tibu!!!!!!!

Cái tát như kéo tibu trở lại với hiện thực, dường như đưa bộ nào của tibu trở lại hoạt động bình thường. Sunny la lớn

-Anh đi đi..!!! đừng làm chuyện ngu ngốc nữa !!!!

Đôi mắt đó, vẫn to tròn những đỏ hoe vì đẫm ướt nước mắt rồi, long lanh và đẹp đến thế nhưng sao long tibu lại đau vô cùng. Vù…. Tibu chạy tới chỗ thằng T, bồi thêm một đạp như thể dồn toàn bộ sức lực vào mặt nó..

Rầm !!! Rồi quay lại miệng cười mỉm và lên tiếng

-Quà valentine tới sớm cho mày đó thằng khốn

Tibu quay lại nhìn sunny một lần nữa rồi chạy thật nhanh cùng Long ra ngoài leo lên xe máy, mặc cho mọi người trong khách sạn la hét, mặc cho sunny đang nhìn theo Tibu …

…

- Chuyện là thế đó Nhân, tao cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tibu bước lại chỗ Nhân và Long

-Mày biết tại sao lúc đó tao không đâm chết nó không Long, vì tao yêu sunny. Tao sợ người sunny yêu không phải là tao mà là nó. Tao muốn giết nó hơn ai hết, nhưng tao không nỡ làm trái tim sunny tan vỡ vì cướp đi sinh mạng của người sunny yêu thương. Mày có nhìn thấy ánh mắt Sunny lúc đó không, tao không hiểu ánh mắt đó nhìn tao là đầy căm giận và căm thù hay là yêu thương nữa !!!

-Tao chưa bao giờ yêu ai, đến với tao chỉ là tình một đêm mà thôi, cao lắm cũng được vài ba đêm. Cho nên tao chẳng hiểu tình yêu là cái quái gì. Tao chỉ biết một điều là mày chưa bao giờ thay đổi như thế này, tao cũng không phản đối vì mày ngày càng trở nên đứng đắn và trưởng thành hơn. Không còn long bong và bồng bột như trước nữa. Đó là tác dụng phụ của tình yêu hả? Long hỏi tibu

-Tao không biết nhưng tao chưa bao giờ hối hận vì những gì đã làm, tao yêu sunny. Yêu đến mức chỉ cần sunny hạnh phúc là đủ với tao, tao không trông mong gì hơn thế nữa.

Tao yêu không phải vì muốn chiếm hữu sunny cho riêng mình. Chí có điều là nếu thật sự tao bị người con gái đó lừa dối thì chẳng khác nào tao đã đẩy anh em của mình vào chỗ nguy hiểm vì sự ngu ngốc của mình. Tao thấy có lỗi quá!!

Mày biết điều gì không? Có hai lý do để tao sinh ra, một là trở thành anh em với tụi mày, hai là để yêu sunny. Thôi đừng lằng nhằng nữa, nhậu thôi và quên hết mọi chuyện đi !!!!!

-Mày đừng nói thế, lỗi gì mà lỗi, làm như người xa lạ không bằng. Quên chuyện đó đi !! Mày có để ý đến gương mặt của thằng t lúc này không. Lúc mày đạp nó á tibu, nhìn cái mặt ngu không chịu nổi. Thật là sảng khoái quá đi, ít nhất lần nay cũng không uổng công. Khà khà

Ha ha ha.. cả ba thằng cười ngả cười nghiêng rồi la lớn :

-Thật là sảng khoái quá đi….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không khí thật trong lành biết bao nhiêu, trời đã về khuya, trăng chiếu vào từng giọt sương long lanh đọng trên từng lá thông, nhiệt độ có lẽ cũng đã xuống tới 9 độ rồi. Cái không gian ở một khu nghĩa trang u ám lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ làm… Tồn tại song song trong đó là một cái không gian nhỏ xíu thôi, chỉ có ba người sống và một người chết nhưng ấm cúng và bình yên lắm…!!

Hôm đó là một đêm khó ngủ của thằng T có lẽ vì đau đớn

Nhưng ở một nơi khác, có một người cũng không ngủ được…Sunny...

Quảng cáo

15. Chương : Bonus - Câu Chuyện Về Sunny !!!

Anh cứ nghĩ rằng tình yêu của anh dành cho em là hoàn hảo sunny à, nhưng cho đến giây phút này, anh vẫn nghĩ liệu tình yêu anh dành cho em là
hoàn hảo, hay ngược lại… chính tình yêu của em dành cho anh mới là hoàn hảo.!!

Thật ra mình không định cho ra Chap này, nhưng nếu đi theo câu chuyện, các bạn sẽ nghĩ sunny là một người con gái không ra gì, một con người bội bạc. Nhưng đằng sau đó,lúc nào cũng là sự hy sinh và chịu đựng kể cả đến khi sunny bị cả thế giới ruồng bỏ, sunny vẫn âm thầm yêu mình một cách lặng lẽ và luôn dõi theo mình… điều đó thật sự làm mình cảm thấy đau đớn, như là một viên đạn xuyên thẳng trái tim và tâm hồn mình khi biết được những điều đó.. khi mọi chuyện đã trở nên muộn màng!

Thật ra viết chap này là một điều không dễ dàng với mình, nó khiến mình cảm thấy đau đớn lắm, cứ nhắm mắt và nghĩ về những chuyện đã xảy ra…mình không cầm được nước mắt nữa rồi… mình yếu đuối thật…

Hãy trân trọng và yêu thương những gì mình đang có, đừng để khi mất đi rồi mới cảm thấy hối hận các bạn à!

Không có một chi tiết nào trong chuyện là mình tự nghĩ ra, kể cả về nhân vật sunny. Vì chính sunny đã tâm sự tất cả với nhân vật Linh. Linh cũng là một người bạn thân của mình, nên Linh đã nói lại cho mình nghe

Những ngày đầu chập chững bước lên đất Đà Lạt để sinh sống, sunny cảm thấy mọi thứ vô cùng lạ lẫm, tất cả mọi thứ đều xa lạ. Nhưng sunny yêu nơi này, yêu cái không khí trong lành và mát mẻ cũng như con người nơi đây, thân thiện và dễ mến!

Sau một năm ôn thi lại, sunny quyết tâm thi và học tại Đà Lạt. Thời gian đầu sống ở Đà Lạt quen biết được T qua gia đình. T có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình sunny, chính vì thế mà sunny phần nào cũng mến con người này. Vẻ ngoài khá điển trai, lịch sự chín chắn và thành công trong công việc kinh doanh, sunny xem thành như một người bạn, một người anh trai của mình.

T giúp đỡ sunny rất nhiều, từ việc làm quen với cuộc sống ở đây tới mọi chuyện liên quan đến việc ôn thi, kể cả khi gia đình sunny gặp khó khăn, cũng chính T đã giúp đỡ gia đình sunny vượt qua. Đối với T, sunny luôn cởi mở và đầy kính trọng. Là một cô gái ngây thơ và hồn nhiên, việc có cảm tình với T chỉ là chuyện sớm hay muộn đối với sunny…

Nhưng sunny chỉ muốn dừng lại tại đó, vì sunny cảm nhận được sau cái hào nhoáng bên ngoài của T, ẩn chứa sau bên trong còn có một điều gì đó rất bí ẩn…đôi lúc không biết vì cố tình hay vô ý mà tay T chạm vào tay hay vào người của sunny một cách tế nhị. Sunny cảm thấy sợ, nhưng rồi cũng chỉ tự trấn an mình, coi T như anh trai và có lẽ T cũng coi mình như em gái mà thôi…

Ngày trung thu, T mời sunny đi chơi vì hôm đó mới kí được một hợp đồng lớn, vẫn như mọi ngày sunny vui vẻ nhận lời. Ăn tại một nhà hàng sang trọng, lần đầu tiên sunny uống rượu, là một chai rượu vang. Sunny chỉ mấp môi mà thôi, hương vị rượu vang thật đặc biệt, nó ngọt nhưng lại cay, hơi chát nhưng lại mặn, nó thơm nhưng không nồng. Chỉ có điều sao đôi mắt sunny như nặng trĩu lại, không lẽ mình lại say rồi ? Sunny tự hỏi..

-Em sao vậy? không khỏe hả sunny. T hỏi

-Dạ hình như em bị trúng gió hay sao mà em thấy hơi chóng mặt và mệt quá

-Thôi để anh đưa em về nhà, ở đây gió lạnh nên nguy hiểm lắm

Rồi dần dần sunny không còn sức lực trên đôi chân của mình, chỉ nhớ là T dìu mình vào xe rồi sau đó thiếp đi không còn biết gì nữa. Cả cuộc đời này, có chết tibu cũng không bao giờ quên được cái biển số xe đó. Xxx 2226

Đà Lạt lạnh quá, từng cơn gió rít lên, ừ có lẽ đã vào mùa mưa bão rồi.. từng cơn mưa ào ạt rơi xuống, làm sunny tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra sunny thấy mình vẫn nằm trong xe, trời đã tối từ lúc nào… Cả cơ thể đau buốt và nhức mỏi vô cùng… sunny cảm thấy đau lắm.. Rồi sunny cũng dần tự hiểu mọi chuyện, sunny hét lên như một người điên

-Anh là thằng khốn nạn, sao anh có thể làm những chuyện như thế này với em, anh khốn nạn lắm, đồ tồi !!!!

-Anh xin lỗi sunny, vì anh quá yêu em mà thôi !

-Yêu, anh yêu tôi mà làm như thế ư? Yêu tôi mà lại làm những chuyện đồi bại như thế này với tôi ư? Anh giết tôi đi, anh làm tôi sống còn đau khổ hơn chết!!!

-Đừng thế nữa, hãy cho anh một cơ hội đi em

Rồi sunny cũng tha thứ cho hắn, chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải vì lòng vị tha. Mà vì món nợ mà hắn tạo ra với sunny và gia đình sunny quá lớn. Làm lớn mọi chuyện chỉ làm chính bản thân sunny thêm nhục nhã, gia đình sunny thêm đau đớn mà thôi. Hãy cứ nhắm mắt và cho qua tất cả, coi như là một sự đền đáp. Chính cái suy nghĩ ngây thơ, chính cái bản chất lương thiện của mình mà sunny đã làm hại cuộc đời của mình, đã giết chết đi cuộc sống tốt đẹp vốn có mà chính sunny là người đáng được hưởng hơn ai hết…

Tin tưởng đặt mọi niềm tin vào T đối với sunny như chỉ đặt một tờ giấy trắng lên ngọn lửa đang cháy rừng rực. Cái ngày trung thu đó, là ngày mà sunny biết được T đã có gia đình, đã có vợ con… Mọi niềm tin vào con trai với sunny không còn nữa, cả thế giới như sụp đổ trước mặt sunny, sunny đã đặt hết tất cả vào một ván bài mà mình không thể thắng…

Tự tìm đến cái chết là điều có lẽ giải thoát được cho sunny lúc này… sunny đã cắt chính đôi tay nhỏ nhắn của mình như để giải thoát cho chính bản thân ( xin thề với các bạn là chuyện này có thật, vết sẹo đó tibu đã nhiều lần hỏi nhưng sunny chỉ trả lời là rửa chén bị đứt tay, dcm, rửa chén mà đứt cổ tay ? ) Rồi sau đó, may mắn sớm được người nhà phát hiện, sunny được cứu.Nhưng trái tim của sunny, có lẽ không cứu được… T và sunny chia tay!!!

Lần đầu tiên gặp tibu, sunny dường như không để ý. Ngày đầu họp lớp lại ngủ trong lớp, khi sunny hát thì mới tỉnh dậy. Cái thái độ đáng ghét kinh khủng, mặt thì lấc cấc, nhìn láo kinh khủng, chân thì vắt lên ghế người khác, nhiều khi sunny tự hỏi đây có phải là một sinh viên không nữa, hay chỉ làm một thằng âm binh mới từ dưới đất chui lên

Rồi cũng chủ động nhắn tin làm quen với sunny, chẳng xa lạ sunny biết ngay là đang quấy rối mình. Rồi một thời gian tiếp xúc, sunny nhận ra rằng đằng sau con người đó thật dễ mến và tốt bụng. Sunny thích cái đôi mắt đó, lạnh lùng và cương trực. Đã lâu rồi, sunny mới cảm thấy lòng mình vui trở lại, tibu hình như đang hàn gắn lại từng mảnh vỡ trong tim sunny, đang làm sunny lấy lại lòng tin vào cuộc sống, một cuộc sống đầy màu sắc…

Lần đầu tiên tibu hôn sunny, sunny cảm thấy tibu thật ngộ nghĩnh và thơ ngây. Cái nụ hôn đầu tiên của tibu, như là hai đứa con nít đang hôn nhau. Đáng yêu và dễ thương lắm. Và rồi còn xin lỗi vì đã hôn sunny nữa chứ. Thật sự đó chẳng phải là nụ hôn, chỉ đơn giản làm một cái chạm môi mà thôi.

Một cái chạm môi, như đem lại một luồng gió mới đối với cuộc sống của sunny. Sunny thật sự hạnh phúc, hạnh phúc lắm..Vì biết tibu thật lòng, một thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu chân thành, sunny biết tibu yêu mình còn hơn bản thân và cuộc sống của tibu… Đôi lúc sunny cảm thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu của tibu, sunny cảm thấy mình như một tờ giấy trắng với một vết mực đen lem luốc không bao giờ xóa đi được…

Cái ngày tibu đến để đánh T, tối hôm đó T gọi điện thoại cho sunny tới là để nói có chuyện quan trọng cần gặp. T thật là một thằng đê hèn, trước mặt sunny, T đe dọa là sẽ khiến cho tibu không bao giờ học được nữa, sẽ không bao giờ cho tibu thấy ánh sáng được nữa. Nói rằng mình là người nhiều tiền, bỏ tiền ra thì một thằng có tên tibu biến mất thì cũng chẳng ai biết. Hơn thế nữa, nó còn đòi hủy hoại phẩn đời còn lại của sunny bằng cách tung những hình ảnh lúc làm nhục sunny lên mạng.

Sunny chỉ biết im lặng và khóc…khóc rất nhiều, ừ con gái yếu đuối và đáng thương lắm, họ luôn cần một người con trai để bảo vệ và che chở cho mình..

Rồi đúng lúc đó, sunny không ngờ tibu sẽ đến. Sunny bước ra cản không cho tibu giết thằng T.. Nhưng tibu ơi, anh có biết rằng không phải vì em sợ T sẽ chết, mà em lo sợ anh sẽ hủy hoại chính cuộc đời của anh không. Em sợ nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa… Nhìn thấy anh chết đứng nhìn em, em đau lòng lắm, nhưng em biết nói làm sao đây? Trước lúc chạy ra, em chỉ thấy anh quay lại cười. Một nụ cười khiến em đau lòng lắm, một nụ cười khinh rẻ hay coi thường.. Nụ cười đó dành cho ai? Có phải là em không anh…

Ừ từ lúc nào em đã yêu anh rồi, yêu thật nhiều !!

Lúc đó, T làm mọi chuyện ầm ĩ và đòi báo công an và sẽ không đồng ý để yên chuyện này còn không thì sẽ thuê giang hồ xử anh. Em sợ lắm, em sợ người em yêu đau đớn, em sợ người em yêu gặp nguy hiểm… Em van xin, em khóc lóc và năn nỉ T..

T cũng đồng ý tha cho anh nhưng.. em phải đi theo T và trở thành một món đồ chơi của T và không được ở cạnh anh nữa… Phải làm sao đây, rồi em cũng gật đầu đồng ý vì không biết từ lúc nào em yêu anh còn hơn chính bản thân mình…

“Đêm đó ở một nơi khác, có một người cũng không ngủ được…Sunny...”

Xin lỗi em sunny, anh lại rơi nước mắt nữa rồi, có phải vì khói thuốc quá cay không… Anh nhớ em…

Quảng cáo

16. Chương : 15 - Chỉ Là Anh Sợ, Anh Sợ Em Sẽ Rời Xa Anh Sunny À…

Khi viết lại câu chuyện, dù chỉ là hồi ức, dù mình đã biết tất cả, đặc biệt là sự ra đời của chap speaical bonus nhưng những chap tiếp theo, mình vẫn viết chính xác từng câu chuyện xảy ra cũng như từng cung bậc cảm xúc của tibu. Thật sự, mọi chuyện quá hoàn hảo khi được các bạn ủng hộ như thế này, đó dường như là một sự đồng cảm, mình rất vui và hạnh phúc ! Chúc các bạn vui vẻ
Nhân tiện, việc chữa trị của mình đang có chiều hướng tích cực. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm nhé!

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng lá thông, mặt trời cũng dần ló dạng. Cả đêm nằm gió và dầm sương, nhưng tibu ngủ một giấc thật ngon lành, có lẽ vì quá say. Khẽ rùng mình vì trời lạnh và từng tia sáng chiếu thẳng vào mặt, tibu mở mắt và tỉnh dậy..

Từng giọt sương vẫn còn đọng trên mắt tibu, trên khắp khuôn mặt tibu. Tibu đưa tay lau mặt, gạt đi những giọt sương, gạt đi những mệt mỏi đã xảy ra. Tibu thấy lòng mình nhẹ nhàng vô cùng. Một ngày mới lại bắt đầu, chẳng cần biết hôm nay sẽ như thế nào, chẳng cần biết có chuyện gì xảy ra, đơn giản là một ngày nữa lại đến và hãy tận hưởng nó như một món quà mà thượng đế ban tặng cho chúng ta

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Đứng ngay trên đỉnh cao của ngọn đồi, hít thở từng luồng khí cực kì trong lành vào buổi sáng sớm, con người như quên hết tất cả những vất vả trong cuộc sống hằng ngày, quên hết tất cả những chuyện đau buồn. Tibu hét lên một tiếng thật lớn, như là chào ngày mới

-Dcm, mới sáng sớm mà lên cơn rồi hả tibu. Long nhăn nhó

-Đm vẫn còn say hả tibu. Nhân lên tiếng

Rồi tibu cười lớn

-Haha, dậy đi tụi mày, sáng rồi. Hay là muốn nằm ở đây luôn, để tao sắp xếp đào cho tụi mày hai cái lỗ. Cho nằm đến khi mục xương luôn. Thôi dậy đi rồi uống café

Long và Nhân lồm cồm bò dậy, cả ba cùng đến khu ngã năm đại học uống café. Nhâm nhi từng giọt cafe đắng ngắt nhưng thơm lừng, chậm rãi hút từng hơi thuốc. Tibu khẽ thở dài…

-Sao vậy mày? Nhân hỏi

-Tao thấy trong lòng hơi lo lo, không biết hôm qua sunny ở đó làm gì? Không biết có chuyện gì xảy ra với sunny không

Rồi tibu quay sang nói Long

-Mày lo sắp xếp xuống sớm đi Long, tao nghĩ chuyện hôm qua thằng T không bỏ qua đâu, thề nào công an cũng hỏi thăm. Mày yên tâm, ông già tao cũng có quen biết một vài người. Nếu bị kêu về đồn, chắc cũng bị tẩm quất một trận thôi chứ không có chuyện gì đâu. Chuyện này để tao lo

-Ừ, vậy thì tùy mày, tao cũng chẳng giúp được gì. Có chuyện gì nữa thì gọi tao một tiếng, tao lên liền

Rồi tibu nhận được tin nhắn của sunny

-Sao anh không đi học? Anh đang ở đâu

-Anh đang uống café với bạn, tí nữa anh vô học hai tiết sau

Sau đó tibu và Nhân đưa Long ra khách sạn và về, rồi hai thằng lại lang thang vô lớp học giữa giờ ra chơi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của tibu và Nhân, người thì toàn mùi hèm, ai cũng thấy lạ và hỏi.

-Sao nhìn mệt mỏi vậy? bộ nhậu cả đêm hả

Tibu và Nhân cười và trả lời

-Ừ hôm qua tụi tao nhậu cả đêm ngoài nghĩa địa

Mọi người chỉ cười và chẳng ai tin, ừ có lẽ nhìn bề ngoài không ai nghĩ hai thằng lại điên đến mức đó

Sunny vẫn ngồi đó, có điều nhìn sunny sao hốc hác quá, mắt sunny có vẻ hơi sưng vì khóc. Tibu thấy hơi khó chịu vì nhìn sunny như thế, lòng tibu bỗng thắt lại. Tibu từ từ tiến về phía sunny, ngồi xuống cạnh sunny quay sang nhìn sunny một lát rồi hỏi sunny

-Em ăn sáng chưa? Sao nhìn em buồn vậy

-Em ăn rồi tibu

-Hôm qua có chuyện gì mà em lại ở đó vậy? anh thật không hiểu

-Hôm qua anh làm như thế là em không đồng ý, sao anh lại bồng bột vậy. Anh không suy nghĩ kì về những điều mình làm sao

-Em trả lời anh đi, sao em lại ở đó

Sunny im lặng một lúc, sao không gian của hai đứa bỗng trở nên xa cách và nặng nề đến thế…

-Thật ra có điều em đã không nói với anh, T là người yêu đầu tiên của em. Nhưng T đã có vợ, em biết được điều đó trước khi gặp anh. Rồi tụi em chia tay. Hôm qua T hẹn gặp em để nói chuyện, đúng lúc đó thì anh đến

-Vậy.. vậy mọi chuyện em nói với anh đều không phải là sự thật đúng không

Sunny chỉ im lặng và không nói gì…

-Em không muốn nói thì thôi, anh cũng không ép

-Em xin lổi, xin anh đừng ghét bỏ em tibu à…

Tibu càng làm không khí trở nên căng thẳng hơn, tibu đứng dậy rồi bước ra ngoài hành lang mồi một điếu thuốc để hút, sau đó im lặng và suy nghĩ… Trong đầu tibu lúc này không phải là một cuộc đấu tranh nội tâm, cũng chẳng phải là đang trách móc gì sunny. Tibu đang lo sợ… tibu đang suy nghĩ nhiều điều trong đầu

Anh là người đến sau phải không sunny, chỉ để xóa nhóa đi những hình ảnh đã làm em đau khổ trước đây?

Tình cảm em dành cho anh không đủ nhiều đề quên đi được tình yêu trước đây của em đúng không?

Có phải em đang muốn rời xa anh hay không?

Em có yêu anh nhiều hơn T không, anh không quan tâm. Anh chỉ biết được một điều, em quan trọng đối với cuộc sống của anh. Việc em rời xa anh, chẳng khác nào em đã lấy đi cuộc sống của anh. Rồi anh sẽ sống như thế nào hà sunny…

Rengggggggg!!! Tiếng chuông vô lớp vang lên, tibu đi vô lớp định ngồi cạnh sunny và nói những suy nghĩ của mình cho sunny biết nhưng Linh đã ngồi cạnh đó rồi. Tibu lại lủi thủi đi xuống cuối lớp và ngồi, chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt thật buồn đang theo dõi mình.

Từng phút nặng nề cứ trôi qua, những suy nghĩ trong đầu cứ khiến trái tim của tibu phải khó chịu. Tibu chỉ muốn đứng dậy và hét lớn thật lớn rằng :sunny, anh yêu em, đừng rời xa anh.. nhưng lại không thể làm được.

Sunny nằm dài trên bàn, uể oải và mệt mỏi lắm. Tibu nhìn sunny và thấy thật buồn, có lẽ đêm qua là một đêm rất dài với sunny…

Bỗng chốc những suy nghĩ trong đầu của tibu khiến tibu trở thành một kẻ ngốc, mọi việc thật đơn giản. Muốn nói chuyện với sunny, tibu chỉ cần lấy điện thoại ra và nhắn cho sunny.

-Sunny, nhìn thấy em buồn và mệt mỏi như thế. Thật sự anh đau buồn lắm biết không. Anh đang lo sợ, không phải là vì em yêu T hay yêu anh. Anh sợ em sẽ không còn bên cạnh anh nữa. Anh sợ em sẽ rời xa anh. Anh chỉ mong em luôn bên cạnh anh mãi thôi, anh chỉ muốn đến cuối đời, người ngồi bên cạnh giường của anh chính là em. Em đang nghĩ gì, nói cho anh biết đi sunny!

-Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa tibu, em yêu anh và sẽ không xa rời anh đâu. Em không bao giờ muốn rời xa anh cả. Anh tha lỗi cho em vì đã dấu mọi chuyện được không?

-Sao lại tha lỗi? Anh chưa bao giờ giận em hay bực bội vì em cả. Cho dù chỉ được là một kẻ bù nhìn bên cạnh em anh cũng hạnh phúc rồi. Anh không hy vọng sẽ có em cho riêng mình, không hy vọng em chỉ nghĩ về anh.

Ai đó có thể nói anh nhu nhược nhưng anh là thế, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em anh cũng hạnh phúc rồi. Anh không mong điều gì nhiều hơn thế nữa.. Thời gian sẽ xóa được tất cả, hãy hứa là luôn ở bên cạnh anh được không? Anh sẽ chăm sóc, quan tâm và luôn bảo vệ che chở cho em…

-Cuộc sống không biết trước được điều gì tibu à, em chỉ biết là em rất yêu anh và không bao giờ muốn rời xa anh cả.

Chẳng có điều gì chắc chắn được sunny sẽ mãi ở bên cạnh mình. Tibu cảm thấy trong lòng bất an và lo sợ lắm…

Phải làm sao, để anh có thể bên em mãi mãi

Phải làm sao để mỗi sớm thức dậy, anh lại được nhìn thấy em đang nằm bên cạnh anh…

Quảng cáo

17. Chương : 16 - Chiếc Nhẫn Và Sợ Dây Chuyền…

Khi chia sẻ truyện cho một người chị của mình. Chị ấy có lời nhận xét như thế này : Em xây dựng nhân vật tibu quá hoàn hảo! Mình chỉ cười và im lặng.
Mình chẳng cố gắng xây dựng hình tượng cũng như tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chỉ là đang cố gắng bộc lộ cảm xúc thật và những chuyện xảy ra trong thời gian đó

Ừ mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh em kể cả mạng sống, điều đó cao thượng? Chẳng cao thượng chút nào vì mình biết một điều những người anh em của mình cũng sẵn sàng làm điều đó như mình…

Khi các bạn thật sự yêu một ai đó, một tình yêu chân thành. Các bạn có sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu không? Mình thì có. Khi bạn yêu một ai đó? Bạn sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để đem lại bình yên và hạnh phúc cho người mình yêu không? Mình sẵn sàng làm điều đó.

Hay chỉ đơn giản là muốn có người đó bên cạnh, muốn sở hữu người đó mà không cần quan tâm người đó nghĩ gì.. như thế thì hơi ích kỷ…

Cho đến giờ mình vẫn thật sự không biết thế nào gọi là tình yêu?

Khi viết một truyện mà đi sâu vào cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật mình nghĩ tác giả phải trải qua những cảm xúc đó mới có thể hiểu và miêu tả nó một cách rõ nét được. Đặc biệt là khi mang lại cảm xúc cho người đọc, phải từng trải qua những cảm xúc đó mới đem đến chính những cảm giác đó cho người đọc được.

Chiếc nhẫn tibu có phần nào đã bạc màu , có lẽ vì dầm mưa dãi nắng và phơi sương quá lâu rồi. Có nhiều chuyện đã xảy ra, mọi thứ có thể phai dần theo năm tháng, nhưng có một thứ không bao giờ bị mất đi và sứt mẻ, dù chỉ là một chút xíu. Đó là tình yêu tibu dành cho sunny.

Dạo này sunny không còn đeo nhẫn của tibu tặng như hồi xưa nữa, thay vào đó là một chiếc nhẫn vàng. Vàng chói lóa và toát lên một vẻ cao sang, hơn hẳn cái nhẫn bạc tầm thường và rẻ tiền của tibu.

-Sao em không đeo nhẫn của anh nữa? Dạo này anh ít thấy em đeo nó quá à. Nhẫn vàng này ai tặng em vậy? Tibu hỏi sunny

-Hì hì đâu có ai tặng đâu anh, em để dành tiền mua nè, lâu lâu thay đổi nhẫn nhìn cho nó lạ

Tibu sợ có lẽ nào tình yêu sunny dành cho tibu đã thay đổi, mà cuộc đời này chẳng ai biết trước được điều gì. Con gái ai chẳng mơ ước một cuộc sống đầy đủ và không vất vả.

Một túp lều tranh hai trái tim vàng, chỉ khiến người ta bật cười, thời buổi này chỉ có thú mới sống như thế. Ừ ta chỉ cưỡi dream cùi, thuốc thì War hourse 5k một gói. Điện thoại thì cứ Nokia 1xxx tò tí te. Haizzz sao để giữ được người yêu với cái mã mồng tơi

Dạo này sunny gầy lằm, thật sự là rất gầy. Tibu lo lắng cho sunny rất là nhiều, nhìn sunny như thế, tibu xót lắm như là một vết thương vừa mới đứt bị xát muối vào vậy. Thỉnh thoáng tibu lại mua cho sunny nho khô, ừ..là vì sunny rất thích ăn.Đó là những gì tibu có thể làm được để thể hiện sự quan tâm của mình.

Tibu thấy buồn lắm, vì chẳng thể ở bên cạnh sunny cả ngày để chăm sóc cho cô ấy, tin nhắn cho tibu từ sunny dạo này cũng dần ít đi..gặp sunny cũng không còn nhiều được như trước nữa.

Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề và khó khăn với tibu biết bao nhiêu. Phải làm sao đây khi mà khoảng cách đó từ lúc nào lại xuất hiện và dần nới rộng ra.

Một lần đi ngang qua tiệm trang sức, đập vào mắt tibu là một sợ dây chuyền vàng với mặt ngôi sao rất sáng. Trong đầu tibu chợt nghĩ, ngôi sao đó thật sáng như là sunny vậy. Nếu mình có thể mua nó để tặng cho sunny thì hay biết mấy… 4 năm trước, 1750k không phải là một số tiền nhỏ đối với sinh viên

Và rồi tibu chợt lóe lên một ý tưởng, mình phải đi làm thêm để mua nó tặng cho sunny mới được. Nhưng làm gì bây giờ, khi mà mình chẳng có trình độ gì cả, nếu đi bưng cả phê thì lương bèo qua ( thời đó 300k/ tháng), và rồi nhớ tới một người quen.

Tibu đi thẳng một mạch lên chợ Đà Lạt, lên lầu ba. Dõng dạc và mạnh mẽ bước vào thẳng phòng nhân sự của tranh thêu tay XQ (XQ Silk Hand Embroidery là một thương hiệu tranh thêu nổi tiếng nhất Việt Nam, đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là ở Châu Âu)

-Dạ chỉ cho em hỏi ở đây còn tuyển người mẫu không ạ ? Bằng đôi mắt cương trực và đầy tự tin, tibu hỏi chị giám đốc nhân sự

Sau đó chị hỏi nhiều điều về tibu, tuổi tác trình độ học vấn, nơi ở và lý do xin vào làm người mẫu ở đây. Rồi tibu cũng nhận được việc với lương khởi đầu là 1tr7. Chị đó nhìn tibu và cười, tibu thấy lạ lắm không phải là một nụ cười chào hỏi? Đến sau này tibu mới hiểu được, nụ cười đó có một chút châm biếm và mỉa mai. Mỉa mai cái công việc người mẫu

Ngày đầu tiên đi làm, ai cũng mặc vest chỉnh tề. Chỉ tibu mặc quần tây áo sơ mi vàng và thắt caravat nhìn bựa không chịu nổi, tibu thấy mình cùi bắp. Một chị là quản lý nơi tibu làm đến nói chuyện với tibu, phổ biến cho tibu biết nội quy và công việc của mình.

Nói sơ qua một chút về công ty XQ.

(X-Q sử quán là tên viết tắt tên của hai nghệ nhân Võ Văn Quân vàHoàng Lệ Xuân nhằm duy trì và phát triển nghề tranh thuê tay truyền thống. Nghệ nhân Võ Văn Quân đã cùng chị Xuân vạch hướng đi mới cho ngành nghề, kết hợp giữa nghệ thuật thêu và tính nghệ thuật của hội họa tạo sắc màu mới cho tranh thêu Việt Nam.

XQ đến nay đã có hơn 3.000 thợ thêu, trong đó có hơn 2.000 nghệ nhân và 6 công ty trực thuộc trong và ngoài nước

Chị Hoàng Lệ Xuân là cháu 4 đời của một nghệ nhân thêu trước đây của cung đình Huế. Điều đáng ngưỡng mộ là thời gian đầu thành lập công ty, chỉ có hai người mà thôi. Chị Xuân thì thêu tranh, anh Quân thì đạp xe đạp đi bán tranh. Vậy mà từ hai bàn tay trắng đã tạo dựng nên cơ nghiệp như ngày nay)

Sau khi phổ biến nội quy và công việc. Thì tibu bắt đầu làm việc, công việc của tibu chỉ là lượn tới lượn lui trong công ty, chỉ việc đi ra rồi đi vô, nói chuyện với khách.

Ngắm gái tán phét chán rồi thì đi ra ngoài uống café, uống đã rồi thì vô lại rồi đi tới và đi lui. Mệt thì kiếm chỗ nào bí ẩn ngủ. Xong thì kết thúc một ngày. Một công việc hết sức nhẹ nhàng và có đôi chút nhàm chán.

Đến ngày thứ hai, mượn được bộ đồ vest của ông già, ráng diện vào cho nhìn cho bằng người ta. Hài thôi rồi, lên tới công ty thì các chị xinh tươi ( Nữ nhân viên trong công ty ai cũng mặc áo dài, nhìn múp thôi rồi. Ngoại trừ nghệ nhân thêu các nhân viên khác tuyển đều có ngoại hình ) mới cười và nói

-Em mượn đồ của ai vậy, nhìn rộng thùng thình mắc cười quá đi

Tibu thở dài, ước gì có phép độn thổ. Đồ tui mượn ông già tui, lấy gì mà không rộng. Quê không chịu nổi, đành nuốt nước miếng cắn răng chịu đựng, ngậm bồ hòn ráng lê lết cho hết ngày.

Tối hôm đó về nhà, năn nỉ vị cha già vĩ đại của dân tộc cho tiền mua một bộ đồ. Nhưng thú thật nhà cũng chẳng khá giả, nên tibu quyết định xin 350k để mua một bộ vest cũ. Chài! Trong lòng vui sướng biết bao, cầm bộ vest trong tay hai mắt long lanh và mừng rỡ như mới trúng vé số. Đầu tibu tự nhủ, phải có đầu tư mới gặt hái được thành quả tốt chứ.

Khỏi phải nói, sáng hôm sau đi làm thì nhìn tibu thôi rồi, đẹp lung linh trong bột vest màu đen, cũ thôi nhưng đẳng cấp hơn hẳn. Đến tới công ty, mấy em ai cũng tấm tắc khen, nào là tibu mặc vest nhìn đẹp quá, nào là nhìn trưởng thành và menly quá. Haizzz mấy đôi mắt đó còn xa lạ gì, không thể nhầm lẫn vào đâu được, mấy đôi mắt cáo thành tinh đến thời kì sinh sản.

Các chị trong công ty ai cũng thương tibu vì tibu ngoan lại nghe lời mấy chị, hơn nữa thấy hoàn cảnh tibu cũng tội, ba mẹ mỗi người một nơi, tibu lại đi làm thêm để kiếm tiền ( nhưng mấy ai biết là kiếm tiền để mua đồ tặng người yêu chứ ).

Trong công ty có một phòng riêng để pha trà và trữ các loại mứt mời khách, vì được mọi người quan tâm nên tibu sướng lắm, suốt ngày trong đó uống trà và ăn mứt. Hôm đó đang nằm dài uống trà, mắt thì lim lim nhớ tới sunny như đang phê thuốc.. tự nhiên mở mắt ra, tibu thấy Linh ( không nhớ hết tên được ) đang đứng như trời trồng ngay trước mặt tibu.

Phụttttttttttttt. Bao nhiêu trà và mứt trong miệng phun hết ra. Đậu phộng nước cốt dừa, tính hù tibu tới chết hay sao đột nhiên đứng đây im ru không nói gì còn nhìn tibu chằm chằm nữa chứ.

Dcm, cứ như ma hiện hồn (Mà nói một chút về nhỏ đó, nhỏ đó đi làm lúc nào cũng mặc áo dài, mà cái thể loại áo dài cách tân, không có hai các tay áo, chỉ có sai sợi dây vòng lên rồi cột ở cổ. Sexy vãi. Vòng 1 thì nhìn thôi rồi, chỉ có thở ôxy ngợp và choáng.Haizzz)

-Linh làm gì ở đây vậy, làm tibu hết hồn

-Tibu nằm ở đây làm gì sao không ra tiếp khách đi? Méc ông chủ nha

Rồi Linh từ từ áp sát cái mặt vào tibu. Dcm nó muốn mình hôn hay sao á, hay là đang quyến rũ mình. Tibu thầm nghĩ. Vcl, đôi mắt nó tà không chịu nổi, con mẹ này chắc là dâm phụ mới lớn đây. Haizzz chắc lại thể loại chơi xong bỏ thần sầu quỷ khóc, nếu như không vì cái khoản lương thì chắc tibu chửi cho nó một trận quá. Tibu thầm nghĩ và tắc lưỡi. Tibu giật bắn người, ngồi dậy ngay

-Ây da , thật là mắc vệ sinh quá đi. Xin lỗi Linh mình đi vệ xinh xíu đã

Vô phòng vệ sinh, tibu chủi thầm

-M nó, tự nhiên làm mình phun cái đống trong miệng ra, giờ phải vô đó dọn. Grừ….

Hôm đó chẳng biết là cái ngày quái gì, bao nhiêu chuyện cười chảy nước mắt xảy ra. Tối hôm đó, đói bụng mò đi ra ngoài mua bánh mì ăn. Đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Tibu thấy hai đứa, một đứa nam khoảng 24, 25 gì đó đang chơi với con nữ khoảng 19,20( Sau này tibu mới biết thằng đó là Liêm bêđê, luôn tự nhận mình là Lý Mạc Sầu, khùng cũng có tiếng ở Đà Lạt) . Tranh giành nhau cuốn sách ngay ngoài đường. Nhìn thằng đó điên không chịu nổi, tibu thấy thương nó vì có lẽ thần kinh nó có vấn đề, thấy cũng tội.

Ông trời sinh người bình thường ra tại sao còn tạo ra những người như thế này, tồn tại trong xã hội thật tội nghiệp cho họ. Tới gần đó thì thằng đó nhìn tibu và la lên

-Anh ơi, chị này lấy sách của em

Tiến đến gần sát nó thì…. Dcm nó, nhanh như cắt nó thò tay bóp tờ rym tibu rồi kêu

-Anh đẹp trai quá à

Bà m nó chứ, tibu chỉ muốn vỗ cho nói mấy bạt tai nhưng lại thôi, bỏ qua và đi mua bánh mì. Một phần vì cái bụng đói, một phần vì không biết từ lúc nào tính tình tibu thay đổi hẳn, trầm hơn biết kìm chế và nhịn nhục hơn, có lẽ vì sunny, sunny đã thổi vào tibu một luồng sinh khí mới, biến đổi tibu thành một con người khác, tốt hơn rất nhiều…

Quảng cáo

18. Chương : 17 - Ngày Đó Đến Rồi Phải Không Sunny… Cái Ngày Mà Em Sẽ Xa Anh!

Nước mắt anh đang rơi nè sunny, thật sự là nó đang rơi. Không mạnh mẽ không kịch liệt và ồn ào, nó thầm lặng và nhẹ nhàng lắm nhưng vô cùng đau đớn, anh nghe thấy tim mình đập hơi nhanh, đủ để hơi thở không còn nhịp nhàng nữa...
Tháng 7, tháng 8 hay là tháng 9… Em lại biến mất và không bao giờ trở lại nữa. Anh từng ngước mắt lên trời, cầu xin rằng hãy cho anh gặp em một lần nữa thôi, hãy cho em ở bên cạnh anh một lần nữa, để anh lại được ấm áp, lại được bình yên và hạnh phúc một lần dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.. và giờ là lúc em phải đi sao…

Một ngày buồn tháng 11.

Hôm đó là sinh nhật sunny. Trời mưa phùn rất nhẹ, hơi lạnh và ẩm ướt. Món quà của tibu thường thôi, chỉ là một cái kẹp tóc, đính vài hạt đá rẻ tiền dọc theo cái kẹp màu đen. Hôm nay định tổ chức cho sunny cái tiệc nho nhỏ vì tibu chưa lãnh được lương nhưng sunny nói rằng bên nhà họ hàng tổ chức sinh nhật cho mình rồi nên để hôm sau mới gặp nhau được.

Gọi điện thoại sunny không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Tibu muốn gặp sunny trực tiếp để tặng quà. Chỉ là gặp thôi, vì tibu nhớ sunny quá rồi…

Cóc cóc cóc!!!

-Dạ anh cho em gặp sunny, hôm nay sinh nhật sunny em có quà muốn tặng sunny

-Ủa, không có sunny ở đây mà em, sunny tổ chức sinh nhật với bạn mà

Một thoáng suy nghĩ, rồi tibu chào anh họ sunny

-Dạ vậy em về nha anh, em chào anh

Đầu tibu đang rối bời với những suy nghĩ

Sunny đi đâu rồi? Sunny đang ở đâu? Sunny đang làm gì? Tại sao sunny không muốn gặp mình? Tại sao sunny lại lảng tránh mình ? Sao mọi chuyện lại không bình thường, hôm nay là sinh nhật sunny mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

8h30

pm Tibu đứng trước nhà sunny, nhà không có ai. Đèn vẫn tối thui, không có một chút ánh sáng cũng như sự hiện diện của con người trong đó

Trong lòng tibu thấy bất an lắm, cứ bồn chồn và lo sợ. Lo sợ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Cái cảm giác cứ như có ngọn lửa đang cháy bên trong tibu, từng phút từng giây lớn dần lên theo cấp số nhân, nó thiếu đốt từ từ và dần dần từ bên trong cơ thể tibu

9h pm

Đã bao nhiêu điếu thuốc rồi nhỉ, tibu cũng không nhớ rõ nữa,chỉ biết rằng mình bắt đầu cảm thấy khó thở

9h30 pm

Đã bắt đầu sang gói thuốc thứ hai rồi nhưng sao sunny vẫn chưa về…

10h pm từ ngoài đầu đường ánh sáng làm tibu giật mình quay lại nhìn, nhưng chỉ là một chiếc taxi, có lẽ không phải sunny rồi

Rồi chiếc taxi tiến tới phía nhà sunny, dần chậm lại và dừng hẳn ngay trước nhà sunny. Tibu vẫn còn nhớ rõ, từ cửa bên phải ở phía sau, sunny dần bước ra. Hôm nay sunny xinh lắm, mặc một bộ đầm màu trắng, cài băng đô màu xanh và make up nhẹ. Tibu chạy tới trước cổng nhà sunny

-Em đi đâu vậy? Sao em nói qua nhà dì tổ chức sinh nhật. Anh qua thì anh B nói không có? Từ tối đến giờ em đã ở đâu?

Sunny không nói gì, khuôn mặt sunny như người vô hồn, nhợt nhạt và không một chút sinh khí

-Sao em không nói gì hết vậy? Có chuyện gì nói cho anh biết đi ! Tibu bắt đầu cảm thấy lo lắng

Vẫn một sự im lặng đáng sợ, rồi bất chợt sunny khụy xuống nếu như tibu không kịp đỡ con người nhỏ nhắn đó trên tay, có lẽ sunny đã nằm ngay dưới chân tibu rồi

Tim tibu bắt đầu đập mỗi lúc nhanh hơn rất nhiều, mặt tibu dần tái mét. Từng lời nói của tibu bắt đầu không mạch lạc nữa, tay tibu trở nên run rẩy

-Có chuyện gì vậy em, nói cho anh biết đi, đừng làm anh sợ mà. Đừng làm anh sợ sunny!!!

-Em xin lỗi, từ tối đến giờ em đi ăn với T ở nhà hàng. Rồi lúc đó vợ T và mẹ T tới, đánh ghen em. Vợ T tát cho em một cái, em nhục nhã và đau đớn quá tibu ơi!!!

…

…

…

Em có nghe thấy tiếng gió xé không sunny, anh không biết từ đâu nhưng… nhưng vừa có một viên đạn bay xuyên qua tim anh. Nó không chỉ là một lỗ hổng trong tim, mà nó xé nát trái tim anh rồi. Đốt cháy từng mảnh vụn trong tim anh, chỉ còn một chút tro mà thôi. Anh phải làm thế nào đây? Anh phải bật khóc vì nó quá đau ư? Hay là anh gục ngã ngay trước mắt em.

Anh không còn cảm giác trên đôi chân mình nữa rồi.. Mọi thứ sao nặng nề quá, như đang đè nặng trên đôi vai của anh, có lẽ anh không đứng vững được nữa. Mọi thứ trước mắt sao dần nhòe đi, mưa sao…? Mưa thật rồi..!

Dường như tình yêu anh dành cho em là không đủ và chưa bao giờ đủ, đơn giản là vì em chưa bao giờ cần đến nó. Trong trái tim em chỉ có một mình T thôi đúng không. Nhưng.. nhưng anh yêu em mà sunny…anh yêu em mà…

Tibu tự nhủ mình phải thật bình tĩnh và sáng suốt. Có thể cả cuộc đời phải sống trong bóng tối, có thể cả cuộc đời sống trong gục ngã và sợ hãi nhưng ngay giây phút này, ngay khoảnh khắc này đây tibu phải thật bản lĩnh và mạnh mẽ. Có lẽ lúc này sunny cần một người bên cạnh để bảo vệ và che chở…

Hãy cố gắng lên tibu, hãy thật cứng cỏi cho dù cả đời này sunny không yêu mày nữa không cần mày bên cạnh nhưng giây phút này, mày là người duy nhất ngồi bên cạnh sunny. Mày là người duy nhất có thể giúp đỡ sunny, chẳng phải đó là điều mày muốn sao? Bảo vệ và che chở cho sunny…

Cố gắng thật bình tĩnh, tibu hỏi sunny

-Nó dám đánh em sao, nó đánh em ở đâu? Em có đau lắm không? Nó có làm gì em nữa không?

-Em không đau nhưng em sợ lắm tibu, chị nói là không để yên cho em, sẽ kêu người đánh em ? Có khi tí nữa sẽ có người đến đánh em

Tibu ôm lấy sunny…

-Em đừng sợ, anh đây rồi anh ở ngay bên cạnh em rồi, sẽ không ai có thể làm đau em nữa đâu! Sẽ không ai làm tổn thương em được nữa.

Biết rằng nếu tối nay ngủ ở nhà sunny sẽ không an toàn, tibu chở sunny qua nhà Linh ngủ. Linh mở cửa và hỏi có chuyện gì nhưng không ai trả lời? Cả ba ngồi trên gác xếp nhỏ, nơi Linh ngủ. Thấy vẻ mặt thẫn thở của sunny, Linh cố gắng gặng hỏi sunny. Rồi tibu lên tiếng

-Linh ngồi nói chuyện với sunny đi nhé, tibu xuống dưới uống miếng nước.

Tibu cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, khô không khốc.. đến khó thở! Tibu vẫn chậm rãi rót nước uống. Nhẹ nhàng đặt cốc xuống dưới, rồi từ từ bước vào phòng vệ sinh

Phịch!!! …!! Tibu khuỵ xuống dưới đất, ngay lúc này tibu không còn đứng trên đôi chân của mình được nữa.

Sao bỗng nhiên tất cả nhòe đi một cách nhanh chóng… nhòe đến mức tibu chẳng còn thấy được gì, mọi thứ.. mọi thứ cứ dần nhạt nhòa.. Tay tibu bịt miệng thật chặt, chặt đến mức tibu không thể thở được. Tibu cố gắng cắn lấy tay mình để không miệng không bật thành tiếng nấc, tibu thấy miệng mình sao mặn quá, là vị mặn của cảm xúc, vị mặn của những giọt nước mắt hay là vị mặn của máu…

Những giọt nước trên mắt của tibu cứ liên tục rơi không ngừng, chưa bao giờ tibu khóc đến như thế. Từng hơi thở trở nên quá nặng nề và chậm chạp… Vẫn cứ rơi, nước mắt tibu vẫn cứ chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt đầy đau đớn đó.. Anh thật yếu đuối…

Anh khóc vì em làm tan nát trái tim anh hả sunny?

Anh khóc vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để dành lại em bên cạnh anh sao?

Hay anh khóc vì đối với em, anh chỉ là một cơn gió thoáng qua và chưa từng có ý nghĩa đối với cuộc đời em?

Không! Không phải!!! Tất cả đều không phải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh khóc vì anh đã không bảo vệ được em

Anh khóc vì anh đã để người ta làm đau em

Anh khóc vì.. vì .. thật sự ngay giây phút này đây, anh cảm thấy bất lực. Bất lực nắm chặt lấy tay em để em không rời xa anh, nhưng đôi tay nhỏ nhắn ấy dù anh cố gắng đến mức nào, dù cố gắng đến chút sinh lực cuối cùng anh cũng không thể giữ nó lại…

Tibu run rấy đôi tay, cố gắng rút điếu thuốc ra hút để bình tĩnh hơn. Nặng nề quá,mọi thứ trở nên nặng nề quá. Thời gian, không gian và cả chính bản thân tibu…

Tibu đứng lên, rửa mặt thật kĩ. Hít một hơi thật sâu rồi trở lại gác

Cố gắng tỏ ra thật tỉnh táo và điềm tĩnh. Tibu nói với sunny

-Tối nay em ở lại với Linh nhé, sẽ an toàn lắm, em đừng lo gì hết và đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, có gì em cứ gọi điện thoại. Anh sẽ có mặt liền. Cũng khuya rồi, em với Linh ngủ sớm nhé. Mai còn đi học

Rồi tibu quay sang dặn Linh

-Linh để ý sunny dùm tibu nhé. Có gì thì nhớ gọi tibu. Chúc Linh ngủ ngon

-

Rồi tibu đi ra ngoài và về…

4h45 Am.

Sáng sớm Đà Lạt lạnh thật, cả người tibu ướt đẫm vì dầm sương cả đêm. Lạnh, lạnh quá… Từng hơi thở của tibu không còn mạnh mẽ được nữa, có lẽ tibu sắp gục ngã tại đây. Điếu thuốc cuối cùng cũng đã hết, làm sao để cơ thể trở nên ấm áp đây… ừ nó chẳng thể ấm áp được nữa..

Đến lúc này, tibu cảm thấy hơi an tâm vì sunny sẽ không gặp chuyện gì và có thể ngủ ngon một giấc sau một ngày quá mệt mỏi và đau đớn. Tibu lủi thủi một mình, đi ra xe và về nhà… Không quên quay lại nhìn nhà của Linh, nơi sunny đang ngủ…

“Anh cần em Sunny… Thật sự rất cần, nếu em đi rồi.. Cuộc sống của anh sẽ thế nào…”

Quảng cáo

19. Chương : 18 - Hình Như Anh Không Đem Đến Hạnh Phúc Cho Em Được Sunny À…

Cuộc đời của một con người là bao lâu? 10 năm, 20 năm hay 50 năm ? Như thế nào thì được gọi là sống? Là chấp nhận mỗi ngày trôi qua rất đỗi bình thường và chẳng có một chút gì đặc biệt để nhớ, hay là sống hạnh phúc dù trong một quãng thời gian ngắn? Hoặc cũng có thể sống hạnh phúc cả đời…
Mỗi người có nhiều suy nghĩ, lựa chọn khác nhau và họ cảm thấy vừa lòng với những gì họ đã làm. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ hối hận với điều mình đã lựa chọn, tôi hạnh phúc với những gì mình có được, đôi lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình đang đi vào ngõ cụt, nhưng trong cái đường hầm đen tối đó lại le lói một chút ánh sáng… Cái thứ ánh sáng mà Ny đã đem đến cho tôi, kể cả khi không còn bên cạnh tôi nữa. Ny như là một bàn tay vô hình luôn nâng đỡ tôi đứng lên mỗi khi tôi gục ngã, kéo tôi dừng lại khi sắp đi vào con đường không có lối thoát, và cho tôi một nụ cười ấm áp thật sự một khi tôi buồn dù là chỉ trong suy nghĩ…

Tôi đau đớn và mệt mỏi, nhưng vẫn tồn tại trong tôi một chút hy vọng, cái hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại được gặp em, lại được ở bên cạnh và bảo vệ cho em như tôi đã từng cố gắng làm…

Sáng hôm đó tibu nghỉ học, không phải vì mệt mỏi qua một đêm thức trắng, không phải vì chán ghét sunny, tibu nhớ sunny lắm chứ nhưng mắt tibu sưng húp rồi. Tibu sợ sunny sẽ nhìn thấy mình lúc này, nhìn thấy rằng mình cũng thật yếu đuối.

Tibu tự nhủ trong lòng mình phải thật mạnh mẽ và cứng cỏi ít nhất là trong những lúc này, để có thể bảo vệ và che chở cho sunny, để có thể tìm ra một con đường sáng suốt nhất cho sunny, và để làm sao để sunny không đau khổ và buồn nữa.

Có thể tibu đau khổ và buồn nhiều lắm vì sunny không yêu mình. Có thể cuộc đời tibu sẽ không còn vui vẻ và hạnh phúc vì không còn sunny bên cạnh nữa, nhưng ngay lúc này đây tibu không cho phép những cảm xúc của mình có cơ hội để bộc lộ ra, mà chỉ dành cho những suy nghĩ, sự quan tâm và lo lắng cho sunny.

Dạo này sunny gầy lắm, sunny chỉ còn có 37 kg thôi, sunny không biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình, tibu vô cùng đau đớn vì điều đó, nhìn người mình yêu tiều tụy và hốc hác như thế… nhìn đôi mắt trong sáng và hồn nhiên ngày nào đã bị sự đau khổ và buồn bã chiếm lấy. Điều đó như từng vết cắt vào tim tibu, nó còn đau hơn gấp trăm lần thế, từng vết thương như cứ rỉ máu không ngừng và chẳng bao giờ liền lại.

Một ngày mưa Đà lạt, mưa như trút nước và nhấn chìm cả thành phố, từ một cuộc nói chuyện, tibu cảm thấy rằng mình không xứng với sunny. Tibu thấy được mình không thể đem đến cho sunny một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, sunny ở bên cạnh mình sẽ khổ chứ không được sung sướng như bao người khác…

27.3.2009

Tiếng nhạc điện thoại tibu kêu lên, một cuộc điện thoại từ số lạ

-Alô. Tibu trả lời

-Cho hỏi phải Tibu không?

-Ừ, tibu đây, có chuyện gì không?

-Tao là T đây, là bạn của sunny, mày còn nhớ tao không?

Là cái thằng khốn nạn, là thằng cầm thú còn thua một con súc vật, làm sao mà tao không nhớ mày được.

-Ra là mày, mày ăn đòn chưa đủ sao? Tao và mày chẳng có chuyện gì để nói đâu T à. Tibu trả lời

-Mày không bao giờ xứng đáng để tranh dành sunny với tao đâu, mày tưởng nó yêu mày sao? Nó chỉ yêu tao mà thôi. Mày có cái gì mà đòi ở bên cạnh nó? Mày đem được cho nó một cuộc sống đầy đủ như tao sao? Mày chỉ là một thằng nghèo đáng thương mà thôi

-Đm mày, tao chẳng có gì nhưng tình yêu của tao đủ để đem đến cho sunny một cuộc sống hạnh phúc. Tibu lớn tiếng

Chỉ nghe một tiếng cười nhạt nhẽo từ đầu dây bên kia, rồi T trả lời

-Tình yêu? Haha tao khinh bỉ cái thứ tình yêu của mày, mày tưởng sunny cần tình yêu của mày sao? Tình yêu của mày tạo ra tiền sao?

Câu nói như xát muối vào tim tibu, tibu chợt nghĩ không lẽ bên cạnh mình sunny sẽ không được hạnh phúc thật sao.

Rồi T nói thêm

-Những thứ tao có được, người khác sẽ không bao giờ có và nếu tao không có được thì tao sẽ không bao giờ để ai có được, kể cả sunny. Mày hãy nhớ lấy điều đó. Sunny đối với tao chỉ là một món đồ chơi, chán rồi thì tao sẽ không vứt bỏ, mà sẽ hủy hoại nó để không ai có thể đụng tới được

-M mày, mày thử đụng vào sunny một lần nữa xem? Chỉ cần mày làm sunny tổn thương tao thề đất Đà Lạt này không có chỗ cho mày dung thân. Tibu hét lên!

-Haha, mày nghĩ quá đơn giản rồi tibu à! Tao là người sunny yêu thương nhất, mày làm tao tổn thương chẳng khác gì đâm một nhát vào tim sunny đâu. Mày nghĩ sunny sẽ chấp nhận chuyện để mày làm tao đau sao? Dù chỉ là một cọng tóc, nó cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu

-Màu đ phải đàn ông T à, mày còn thua một con chó nữa

-Vậy mà sunny lại yêu tao đến chết đi được tibu à, haha thôi tao không nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mày nữa. Cứ hưởng thụ kiếp nghèo và tình đơn phương của mình đi.

Cái nụ cười thóa mạ người khác của T như là một mũi tên xuyên trúng tim đen của tibu. Cái niềm kiêu hãnh của tibu không còn nữa, nếu là trước đây tibu đã đến đánh cho nó một trận rồi. Vậy mà giờ đây tibu lại lặng đi và suy nghĩ…

Mình ghét thằng khốn đó, căm thù nó hơn bất kì ai nhưng thật sự có vài điều nó nói là đúng. Mình có được gì? Không có nhà, cũng chẳng có xe hơi lại càng không có tiền để đưa sunny đến những nhà hàng sang trọng. Bên cạnh mình sunny sẽ khổ, chỉ tình yêu chân thành dành cho sunny là không đủ… Lòng tự tin của mình đâu hết rồi, sao mình thấy nhục nhã quá..

Một người đàn ông không đem lại được cho người phụ nữ mình yêu thương một cuộc sống đầy đủ và sung sướng thì đâu xứng đáng để được bên cạnh cô ấy !

Liệu bên mình, sunny có thể sống hạnh phúc được không..?

Mình có gì? Ừ cũng có tiền đấy, mỗi sáng hên thì có được 10, 15k để mời sunny ăn bánh mì. Thuốc lá thì lấy của mấy thằng em hút, đôi lúc cả tuần không có ngàn bạc trong túi, dẫn sunny đi chơi thì phải chây cái mặt ra mượn Nhân hoặc kêu mấy thằng em cho mượn tiền. Ôi trời, bản thân mình còn không xong làm sao mà chăm sóc cho sunny đây..

Muốn mua một sợi dây chuyền để tặng sunny mãi mà còn không đủ tiền, người ta thì búng tay một cái là ra hai ba chục sợi nặng gấp mấy lần của mình.

Sao mọi chuyện xa tầm tay của mình qua, mình bắt đầu thấy hơi mệt mỏi rồi và chẳng biết nên làm như thế nào…Giờ này sunny đang làm gì… mưa đó, sunny có lạnh không em? Em nhớ mặc ấm một chút nhé, anh nhớ em quá rồi… em đang bình yên chứ? Mỗi giấc ngủ em có ấm áp không…

Anh muốn ôm em lắm…

Anh muốn mang đến hơi ấm cho em trong cái thời tiết lạnh lẽo này lắm…

Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé và mềm mại của em…

Anh muốn…

Quảng cáo

20. Chương : 19 - Tạm Biệt Em Sunny, Hãy Mang Theo Cuộc Sống Của Anh Và Sống Thật Bình Yên Nhé…

Liệu nếu như em không xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi chuyện sẽ như thế nào hả sunny ? Anh sẽ không phải nhớ em đến mức khó chịu như thế này, anh sẽ không phải giật mình tỉnh dậy mỗi đêm và kêu tên em nữa…
Ngày đó thằng T nói đúng, bên anh em chẳng có được hạnh phúc, nếu như anh không tỏ ra lạnh nhạt thì có lẽ em cũng chẳng mạnh mẽ và cứng cáp như ngày nay. Nhưng… nhưng Ny à, dường như chính anh đã làm cho trái tim em chai sạn và đông cứng mà không biết khi nào nó mới tan chảy và ấm áp trở lại

Anh đã làm đúng hay sai… thật ra trong tình yêu chẳng có gì là đúng hay sai, hãy cứ yêu mà thôi. Ừ anh vẫn yêu em, vẫn cái tình yêu như thưở ngày xưa, nồng nàn và mãnh liệt như thế!

Khúc đàn Song form secret garden mà anh vẫn đàn trước đây, em sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa đúng không. Cái tiếng gió xào xạc trong bóng đêm như cười nhạo nỗi đau khổ của anh, những dòng chữ anh đang viết để miêu tả cái nỗi niềm hối hận đến tột cùng của anh sao ?

Những nốt nhạc vẫn cứ cất lên, mà chỉ có mình anh nghe nó cùng nỗi buồn và trống vắng như kỷ niệm một tình yêu đang chết đi, chêt dần chết mòn theo năm tháng, cái tiếng đàn đó như cơn gió đêm mang theo tiếng rạn vỡ của con tim anh. Nó là một khúc đàn hoàn hảo, nhưng buồn…

Những ngón tay khô ráp và yêu ớt của anh đàn nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, cẩn thận gởi trao đến em những nỗi nhớ nhung qua từng nốt nhạc… dù anh biết nó sẽ không bao giờ đến được với em…

3 giờ sáng rồi, tibu vẫn nằm hút từng hơi thuốc, suy nghĩ và không thể nào chợp mắt được. Mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh và im lặng đến buồn, chỉ có tiếng đồng hồ tik tok tik tok, tibu ôm lấy hình của sunny tròng lòng mình.

Tibu nhớ sunny lắm, sunny cười thật tươi và trông hạnh phúc làm sao… làm sao để mang hạnh phúc cho em được hả sunny, từng lời nói của T như xát muối vào con tim anh vậy, nhưng từng lời nói đó đều đúng anh phải làm sao đây…

Ừ mình đâu thể nào đem được hạnh phúc đến cho sunny, cách tốt nhất là đừng cố gắng níu kéo sunny nữa,hãy để sunny tự quyết định cho hạnh phúc của mình…Có lẽ tibu phải rút lui thôi, phảng phất đâu đây có chút mùi hương của chua xót và nghiệt ngã thì phải. Sau tự nhiên tim tibu thấy quặn lại, nó hơi nhói trong lồng ngực, hình như những giọt nước mắt giờ đây dường như đã trở nên vô nghĩa.

“ Anh và em không ai là người có lỗi cả sunny à, ông trời đã trớ trêu để mình gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, hình như thượng đế tạo ra con người để họ chịu đau khổ trong cuộc sống..” Tibu tự nhủ.

Và rồi tibu cũng thiếp đi, có lẽ vì đôi mắt quá mệt mỏi… mệt mỏi vì những giọt nước mắt. Đàn ông cũng là con người, cũng có những lúc họ vô cùng yếu đuối và gục ngã. Chỉ là họ không bao giờ thể hiện điều đó trước những người mình yêu thương…

Sáng hôm đó, sunny gọi điện thoại cho tibu

-Anh khỏe không, em nhớ anh

-Anh thật sự nhớ em lắm sunny à.Tibu nói trong nghẹn ngào

-Tibu à, có chuyện em phải nói với anh. Mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, cả nhà em nữa, họ hàng ai cũng biết.

-Hả, tất cả đều biết rồi sao? Em có bị mẹ la không? Có ai làm em buồn không? Phút chốc tibu thấy hơi bàng hoàng

-Em thấy nhục nhã quá tibu ơi, anh B ( anh họ sunny) chỉ thẳng mặt em và nói em chỉ là một con đĩ… em xin lỗi anh, vì em mà anh phải chịu nhiều đau khổ rồi ?

-Sao? ảnh dám nói em như thế sao? Có ai đánh em không

( Mãi đến tận ngày hôm nay, tibu cũng không bao giờ quên được câu nói đó, nếu B không phải anh sunny, tibu đã đánh cho B một trận rồi, có thể sunny tha thứ cho nó nhưng tận sâu trong lòng tibu, tibu không bao giờ tha thứ được điều đó, cái hành động sỉ nhục sunny là điều tibu không bao giờ chấp nhận được.)

-Dạ không anh, nhưng mẹ không cho em học ở đây nữa, vài bữa nữa chắc em chuyển xuống sài gòn học, chú em quen biết dưới đó và đang chuẩn bị làm thủ tục cho em nhập học.

-Anh… anh… tibu không thể cất thành lời..Em gặp anh được không sunny, anh muốn nói chuyện với em,một phần là vì anh nhớ em quá rồi…

-Dạ, để em lấy xe rồi xuống gặp anh liền

-Em nhớ đi xe cẩn thận nhé, anh yêu em..

Rồi một lúc sau, tibu gặp sunny. Họ nói chuyện ngay trước sân nhà tibu

-Em phải đi thật sao sunny, không có em làm sao anh sống được, hãy ở lại đây với anh được không sunny…

-Em xin lỗi, em không thể làm khác hơn được, mong anh hiểu cho em.. chỉ có đến một nơi khác em mới có thể có một cuộc sống bình yên mới…

-Nhưng thật sự anh không thể sống thiếu em sunny, anh yêu em nhiều lắm…

Rồi tibu choàng tay tới, ôm chặt sunny, ôm thật chặt như thể không bao giờ để sunny rời xa, không bao giờ để sunny phải đi đâu hết..

-Tibu… em .. em cũng yêu anh thật nhiều nhưng có lẽ đi một nơi khác sẽ tốt cho em và cả cho anh nữa, rồi người đời sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào? Em không muốn bất kì ai coi thường anh

Rồi sunny nói tiếp

-Trái đất này tuy rộng lớn nhưng lại vô cùng nhỏ bé, nếu thật sự yêu nhau, mình sẽ sớm gặp lại thôi tibu à…

-Nhưng… nhưng.. rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má tibu.

…Chỉ biết rằng đó là lần đầu tiên tibu khóc trước mặt sunny !!

…

Những ngày sau đó, tibu không đi học và bỏ thi, suốt ngày chỉ ở XQ, không phải tibu không muốn gặp sunny nữa,chỉ vì tibu đang trốn tránh, đang trốn tránh một cái sự thật mà tibu chẳng bao giờ có thể đối mặt với nó…

Trước ngày sunny đi,một cái ngày u ám và đau buồn của tháng 5… sunny đến lớp để chia tay. Sáng hôm đó, tibu vẫn ở XQ vẫn cứ nằm một cục trên gác hút thuốc và chẳng đoái hoài đến mọi chuyện, rồi bỗng điện thoại reo lên. Linh gọi

-Tibu đang ở đâu, lên lớp liền đi,hôm này là ngày cuối cùng sunny lên lớp, ngày mai sunny đi rồi, sunny muốn gặp tibu lắm, mấy bữa nay mẹ sunny cản không cho sunny ra ngoài, khó khăn lắm sunny mới xin lên lớp được

-Thôi tibu đang bận làm, chắc tibu không lên đâu

-Sunny mong mày lắm đó tibu à, nãy giờ nó khóc hết nước mắt trước lớp rồi, ai cũng hiểu sao mày không hiểu hả tibu. Linh nặng lời

-Tibu xin lỗi, tibu bận lắm Linh thông cảm cho tibu nhe.

Rồi tibu cúp máy cái rụp, Linh không kịp nói một lời gì nữa…( Thề với các bạn, đến đoạn này, tay mình run đến không viết được, cái cảm giác đó mình chẳng bao giờ quên được…)

Nhiều suy nghĩ trong đầu tibu khiến tibu vô cùng khó chịu, cái câu nói của thằng T cứ như đập vào đầu tibu “Mày không bao giờ xứng với sunny cả…”

Người tibu run bần bật, hơi thở trở nên gấp gáp một cách kì lạ..

“ Nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mình được gặp sunny, mày sao vậy tibu chẳng phải mày rất nhớ sunny sao? Chẳng phải mày muốn gặp sunny lắm sao?

Vậy thì hãy đi đi, đừng ở đây quỵ lụy và làm ba cái trò đàn bà nữa”

Tibu ngồi bật dậy, chạy thật nhanh xuống dưới tới thẳng chị quản lý, mặt trắng bệch không còn giọt máu và nói:

- Chị Hạnh cho em nghĩ một chút, em có việc gấp cần ra ngoài, lớp em chuẩn bị có bài kiểm tra đột xuất.

- Đang giờ làm việc mà em, em đi lỡ sếp qua chị biết ăn nói làm sao? Chị Hạnh trả lời

- Nhưng thật sự em đang gấp lắm chị à, chị thông cảm cho em

Chẳng cần biết ý kiến của chị ra sao, tibu chạy thẳng một mạch ra trước lấy xe máy bỏ chị Hạnh đằng sau với vẻ mặt sửng sốt.

Vù vù, tiếng xe chạy xé gió như thể chưa bao giờ nhanh hơn, nhưng sao hôm nay tibu thấy xe chạy thật chậm quá, sao không thể chạy nhanh được nữa. Trong lòng tibu thấy vô cùng sốt ruột và lo lắng, không biết rồi mình sẽ đến kịp không, không biết mình có thể nhìn thấy sunny không….

Đến cổng trường thì tibu chạy thẳng xe vào nhưng bảo vệ liền chạy ra ngăn không cho vào (trường tibu sinh viên không được chạy xe vào )

Rầmmm!!!!!!! Tibu rút chìa khóa và thả xe xuống đất không cần gạt chân chống, đầu óc tibu không suy nghĩ được gì nữa cả, rỗng tếch và không định hướng… tất cả bây giờ dường như là một bản năng, tibu không còn biết mình đang làm gì nữa.

Tibu chạy nhanh hết sức có thể để có thể đến được lớp. Sau những ngày không ngủ nghỉ, ăn uống sức tibu xuống thấy rõ, tibu bắt đầu thấy chân mình mỏi rã rời, mọi vật trước mắt dần nhòe đi vì bị hoa mắt, tibu không thở kịp nữa, tim đập nhanh nghe thấy rõ. Thình thịch…thình thịch… tibu thấy nghẹt thở, không biết tim mình đập nhanh vì mệt hay là vì biết mình sắp phải đối diện với sunny, đối diện với sự thật…

“ M mày tibu, sao giây phút này mày lại trở nên yếu đuối, sao ngay lúc này mày lại không còn chút sức lực nào nữa… Cố lên đi nào, hãy lê lết cái thân vô dụng của mày thật nhanh đi, mày có thể chết vì mệt, nhưng hãy đợi sau khi nhìn thấy sunny đã…. Thằng khốn tibu, cố lên đi chứ.. một chút nữa thôi, sắp tới rồi…”

Cuối cùng thì tibu cũng đến được gần cửa lớp, nhưng tibu nghe thấy một ai đó đang nói, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào của những giọt nước mắt.. Là tiếng nói của người tibu yêu thương:

-Từ ngày…. mai, mình sẽ không… không còn là.. thành viên của lớp này nữa… thời gian đã qua, mình…mình rất vui và hạnh phúc vì là một thành viên… của lớp.. mình đã… có những.. kỷ niệm đẹp bên cạnh.. các bạn. Cám ơn các bạn rất nhiều!!

Bước vào trong đi tibu, sao chân mày lại dừng lại, sao chân mày lại đông cứng lại.. Sao mày lại ngồi xuống.. mày lại chảy nước mắt hả thằng yếu đuối ? Hãy vào trong đi chứ.. Mày nắm chặt hai tay lại để làm gì? Người mày muốn gặp trong kia kìa, hãy vào trong và ôm lấy cô ấy? Mày khóc sao, mày không dám vào trong vì sợ lớp sẽ nhìn thấy mày khóc sao, cái lòng kiêu hãnh của mày, cái sự sĩ diện của mày từ lúc nào lớn hơn tình yêu dành cho sunny rồi…

“ Nhưng nếu vào trong thì bao ngày qua cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với sunny của tao trở thành công cốc rồi, tao sợ sunny sẽ lưu luyến nơi này và không ngừng đau khổ với mọi chuyện xảy ra… Tao muốn sunny quên tao đi như là một thằng bội bạc…”

Tibu chỉ đứng bên ngoài cửa sổ và nhìn vào,sunny đang khóc rất nhiều, cổ áo dường như đã đẫm ướt vì nước mắt…

“ Làm sao để anh có thể đủ can đảm và bước vào trong đó lau khô những giọt nước mắt cho em đây sunny, em đừng khóc nữa.. từng giọt nước mắt của em đang đốt cháy trái tim anh đây… Nếu vậy thì hãy khóc đi và quên hết tất cả em nhé…Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ và che chở cho em đến hết cuộc đời, có lẽ từ giây phút này anh chỉ còn được âm thầm và lặng lẽ dõi theo em…

Anh không thể cùng em chống lại thế giới nữa rồi, mọi người đều trách em đều ăn hiếp em mà anh không thể làm gì được cho em, anh không xứng đáng để ở bên cạnh em nữa… Em sẽ tha lỗi cho anh chứ.. Anh cũng không dám mong điều đó, chỉ mong là em hãy sống thật bình yên nhé.. hãy hứa với anh đi!...”

Rồi ánh mắt sunny cứ nhìn về phía cửa..thình thoảng quay qua nhìn Linh dường như muốn nói sao tibu vẫn chưa đến… Linh chỉ biết im lặng, và rồi nước mắt sunny vẫn cứ rời. Sunny khụy xuống dưới sàn, Linh đỡ lấy sunny, mấy đứa ngồi bàn đầu chạy lên đưa sunny về phía chỗ ngồi. Hình như sunny đau đớn lắm…

“Xin lỗi sunny, anh lại không đỡ được em rồi, những lúc gục ngã sau này, em hãy cố gắng tự đứng dậy và thật mạnh mẽ em nhé. Làm sao để ngăn những giọt nước mắt của anh thôi rơi đây,hình như tim anh ngừng đập rồi, em có nghe thấy từng mảnh vỡ của nó đang rơi xuống không…”

Tibu vội vàng thụt lại phía đằng sau, từ xa mẹ sunny dần tiến tới lớp, rồi bước vào trong… Hình như mẹ sunny đang dần mang đi cuộc sống của tibu mỗi lúc một xa hơn, và dường như không bao giờ có ngày trở lại…

Nhưng….nhưng anh yêu em nhiều lắm Ny à. Rồi anh sẽ sống như thế nào khi thiếu em!!!!

Quảng cáo

21. Chương : 20 - Anh Và Em Cùng Nhau Chống Lại Thế Giới Nhé....hình Như Điều Đó Là Không Thể!

Dường như đứng trước một cuộc chia ly, chẳng ai có thể thành thật được, trong mắt mọi người ở lớp bây giờ tibu như một người vô tình và tệ bạc. Làm sao tibu có thể quên được cái hình ảnh đó, cái hình ảnh sunny khóc không thành lời, mắt thì luôn hướng về cánh cửa với hy vọng rằng tibu sẽ đến, nhưng ai biết được đằng sau cái không gian đầy đau đớn đó lại có một người đau khổ hơn gấp trăm lần.
Ai nghĩ gì không là điều quan trọng nữa, trái tim tibu giờ đây đã vỡ thành trăm ngàn mảnh rồi, làm sao để hàn gắn lại nó làm sao để có thể nhặt lấy từng mảnh vỡ của nó…

“ Anh đã không thể nói lời tạm biệt em sunny à và đó là một lỗ hổng trong trái tim anh”

Tibu biết rằng khi bước qua cánh cửa đó đồng nghĩa với việc níu kéo sunny ở lại mà điều này là không thể,nhưng nếu bước qua cánh cửa đó… tibu sẽ chạy tới ôm lấy sunny thật chặt và không bao giờ buông tay ra.. tibu sẽ thét lên thật lớn rằng : anh yêu em và anh không bao giờ có được một cuộc sống bình yên khi thiếu em..

Và..Nhưng.. Thời gian không bao giờ quay trở lại…

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ, một ngày một tuần hay là một tháng kể từ ngày sunny đi… Đà lạt mưa cả tuần rồi, lúc thì ào ạt lúc thì rả rích.

Tibu vẫn ngồi đó bất động, nhìn ra phía trước cửa sổ.. Lách tách…lách tách từng hạt mưa,mưa buồn và cô đơn! Thời gian cứ trôi một cách thầm lặng. Tibu cầm trên tay sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền mà không bao giờ đến được tay sunny nhìn ngôi sao của sợi dây chuyền tibu tự nhủ lòng mình.

Ngôi sao và Sunny lúc nào cũng như thế, lấp lánh và luôn tỏa sáng, nó không sáng rực rỡ để rồi chóng tàn, mà nó cứ lung linh… lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện không bao giờ mất đi. Nhưng việc với tay tới những ngôi sao là một điều không thể đối với con người, nó chỉ để nhìn ngắm chứ không bao giờ sở hữu được. Mọi chuyện trở nên xa tầm tay quá…

Đã bao lâu rồi, không gian cứ âm u và lạnh lẽo, không một chút ánh sáng.. Ánh nắng ấm áp không còn nữa… ừ sunny cũng không còn nữa. Tibu khẽ nhìn ra ngoài đường, mưa to thật! Mọi người cứ vội vã đi, như tránh né từng hạt mưa lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua từng lớp áp.

Thình thoảng lại có một vài cặp tay trong tay đi dưới mưa trông họ thật hạnh phúc, hình như họ không lạnh thỉnh thoảng quay lại nhìn nhau cười một cách khó hiểu, cái nụ cười đó hình như ấm áp lắm bình yên lắm.. hạnh phúc lúc là thế, đôi khi vô cùng giản dị mà con người không bao giờ nhận ra…

Những hình ảnh của sunny cứ hiện ra trước mắt tibu và không thể biến đi. Vang vọng bên tai tibu vẫn còn giọng nói của sunny đâu đó, tibu lại bật đoạn clip có sunny trong đó.

“ Tibu à, tibu có thấy sunny dễ thương không? Hôm nay đi chơi với tibu vui lắm. Đừng bao giờ rời xa sunny nhé…”

Vẫn nụ cười đó, nó ấp áp và luôn tươi mới lúc nào cũng đem lại cho tibu một cảm giác bình yên đến kì lạ. Tibu nhớ sunny quá, tay tibu run bận bật, từng nhịp đập trở nên chậm lại.. tibu không khóc nhưng có những nỗi buồn tột cùng đến mức con người chẳng thể bật khóc

“ Anh và em cùng nhau chống lại thế giới nhé”

Hình như điều đó là không thể, rồi đây ai sẽ thay anh chăm sóc bảo vệ và che chở cho em hả sunny… Cái nỗi nhớ đó nó da diết và sâu lắng chứ không ào ạt, thà cứ để nó bộc lộ hết ra ngoài nhưng nó không như thế, cứ dằn vặt trong tim tibu, đôi lúc lại nhói lên một cách đau đớn..

Phải chăng tình yêu giữ trong trái tim mình sẽ quý giá hơn? Nỗi đau hãy dừng lại được không, hãy dừng lại một phút thôi để anh có thể đóng băng tất cả kí ức quý giá này mãi mãi và cho từng giọt nước mắt thôi không rơi nữa.

Em đang ở đâu hả sunny?

Tik tok…

Em có nhớ anh không sunny?

Tik… tok… tik

Không có anh em sẽ sống tốt chứ?

Tik .. tik

Những câu hỏi của anh vẫn ngổn ngang ở đó, dường như giờ đây chỉ còn cái đồng hồ nói chuyện với anh.. và em yêu anh chứ sunny?

….

Rồi tibu đứng dậy, mặo áo khoác và lấy xe chạy thật nhanh.. lách tách.. từng giọt mưa cứ rơi trên vai tibu, tay tibu bắt đầu không còn chút cảm giác nào vì lạnh, hôm nay mưa lạnh quá!

Tibu lại đứng trên ngọn đồi Thông tin, rồi tibu nhẹ nhàng nằm xuống mặc cho những giọt mưa, mặc cho những dòng nước chảy thấm ướt hết.. từng giọt nước lăn dài từ tóc xuống mặt tibu, hôm nay sao mưa mặn quá…!! Mưa ơi, hãy cuốn trôi tất cả đi nhé, cuốn đi những nỗi đau của sunny, cuốn đi những giọt nước mắt đã từng rơi xuống, và hãy cuốn luôn tôi đi… hãy cuốn tôi đến nơi sunny đang đứng được không

Một tiếng trôi qua…

Lại hai tiếng trôi qua…

Ba tiếng..

Bốn tiếng…

……..

……..

-Anh đừng đi được không? Em yêu anh nhiều lắm, em đã cho anh tất cả rồi, đừng rời xa em

-Cô tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa

Tibu chợt tỉnh giật vì có tiếng nói chuyện, khắp người tibu nhức mỏi vô cùng, có lẽ tibu đang sốt. Hình như tibu đã thiếp được một lúc, trời cũng đã tạnh mưa và tối từ lúc nào nhưng vô cùng lạnh lẽo, tibu ướt sũng vì nước mưa tay chân tibu tê hết rồi, trời lạnh quá.. Tibu ráng lấy gói thuốc ra, những đã nát bấy vì bị ướt.. ừ trái tim tibu cũng thế..tan nát hết rồi. Hình như vì tibu nằm nên không ai để ý có sự có mặt của tibu lúc này.

Tibu ngồi dậy, nhìn qua phía bên kia và thấy một người con gái đang khóc, tay thì nắm lấy tay của một người đàn ông. Rồi người con gái lên tiếng:

-Anh đừng bỏ rơi em, em sống không thể thiếu anh được

-Cô tránh ra đi, tôi chán lắm rồi

Rồi bất chợt cô gái quỳ xuống trước mặt người con trai, tay níu lấy chân thằng đó

-Em van xin anh, đừng bỏ em

-Cô làm gì thế? Cô có tránh ra không, cô có quỳ chết ở đây tôi cũng không quan tâm

Cô gái đáng thương đó vẫn cứ bấu víu lấy thằng đàn ông và van xin, rồi bất thình lình tibu thấy rõ ràng thấy đó nạt cô gái và tát hai cái.

Không biết có phải tibu cần tìm chỗ để trút nổi buồn, hay là vì tibu thấy quá thương cô gái nhưng tibu đứng dậy thật nhanh, chạy đến chỗ thằng đó không cần nói gì và song phi một cú ngay giữa ngực nó. Không dừng lại ở đó

Bốp… bốp.. tibu liên tục đấm vào mặt thằng đó miệng la lớn

-Đm mày, đánh con gái hả… bụp…thích thì đánh với tao, mày không yêu nó thì cũng đừng đánh nó chứ. Mày đúng là con dog mà..

Rồi tibu vẫn tiếp tục đánh, người con gái đến cạnh tibu và kéo tibu ra những cái sức lực nhỏ bé đó làm sao có thể ngăn được con thú trong tibu lúc này

-Thằng khốn nạn, mày để người yêu quỳ lạy dưới chân mày hả? Bốp.. bốp tibu vẫn cứ tiếp tục đánh, thằng con trai dường như không thể chống chọi được gì, mọi chuyện đến quá nhanh… miệng yếu ớt van xin tibu

-Em xin…lỗi.. anh tha cho em

Tibu đánh còn mạnh hơn… rồi hét trước mặt nó

-Con c, mày thích tha lắm phải không. Con dog như mày tao thấy ghét lắm, được rồi để tao tha cho mày

Tibu dừng tay, nhìn xung quanh và chạy tới chỗ đống đá, lượm một cục đá và cầm trong tay tiến về phía thằng kia đang nằm, hình như tibu đang muốn giết nó thì phải.

Và…..

-Ông dừng tay lại, ông là ai mà dám đánh bạn trai tôi hả? ông thật khốn nạn mà, ông tưởng ông là ai?

Tibu khựng lại, không phải vì bừng tỉnh sau những gì mình vừa làm, cũng không phải vì mình bị người con gái đó chửi… mà là vì những giọt lệ lăn dài trên mắt cô gái đó, tự nhiên tim tibu đau quặn lại, đau đến khó thở… tibu nhớ đến lúc sunny khóc ở trong lớp và nhìn ra phía cửa, chờ đợi người mình yêu… Cái ánh mắt đó, giống ánh mắt của cô gái lúc này. Đầy đau đớn và buồn bã….

Chát….! Cô gái tát tibu một cái, điều đó khiến tibu vô cùng bất ngờ

-Ông có giỏi thì đánh tôi đi, sao dám đánh người tôi yêu như thế hả? Rồi cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra báo công an

Tibu khẽ cười nhếch mép, trong đầu suy nghĩ…

Bị người yêu đối xử như thế này mà vẫn bênh vực nó còn dám đánh mình nữa chứ. Tình yêu của cô gái này lớn đến mức dù nguy hiểm vẫn đứng ra bảo vệ người mình yêu sao? Nhưng thằng đó thật là quá tệ bạc mà? Những giọt nước mắt đó là vì bị đối xử tệ bạc hay là vì mình đánh người yêu của nó? Mình thật không hiểu…

Rồi tibu chạy thật nhanh đến chỗ xe của mình nổ máy và chạy đi ( lề mề mấy chú bắt được về đồn thì ốm đòn )

Vừa chạy xe, tibu vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.. tình yêu lớn như thế sao? ừ có lẽ những gì mình đã làm cho sunny, nếu ai đó ở vị trí của mình cũng sẽ làm như thế… rồi điện thoại tibu kêu lên

-Nghe nè Huy

-Tibu hả, tối nay tụi tao xuống mày ngủ nhé

-Ok tao cũng đang chạy về, tối nay không có ai ở nhà

-Ok men, bye bye

Và rồi, sau buổi tối hôm đó, cuộc sống không biết đâu là thực đâu là ảo… chỉ biết rằng, qua những làn khói trắng, sunny lại về bên cạnh tibu, lại ôm lấy tibu thật chặt như đã từng……

Quảng cáo

22. Chương : 21 - Những Làn Khói Trắng…

Vừa chạy xe, tibu vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.. tình yêu lớn như thế sao? ừ có lẽ những gì mình đã làm cho sunny, nếu ai đó ở vị trí của mình cũng sẽ làm như thế… rồi điện thoại tibu kêu lên
- Nghe nè Huy

- Tibu hả, tối nay tụi tao xuống mày ngủ nhé

- Ok tao cũng đang chạy về, tối nay không có ai ở nhà

- Ok men, bye bye

Về tới nhà, tibu cởi bỏ cái áo khoác ướt sũng vì nước mưa, cái cảm giác lạnh buốt thấm tận vào xương, nhức nhối và tê cứng. Tibu bỗng thấy nhớ sunny biết chừng nào, cuộc sống sao trở nên u buồn và chán nản quá.

Đà lạt tối nay thật lạnh, bỗng chốc cảm giác cô đơn chiếm lấy toàn bộ linh hồn tibu, như muốn bật khóc, có những nỗi buồn chẳng bao giờ có thể thổ lộ với ai, thôi thì cứ nén chặt nó trong lòng…

B..rừmmmmmm….ùn.. ùn… tiếng bô của khoảng 6,7 chiếc xe máy đậu trước sân nhà tibu.

Cóc… cóc..

-Mở cửa tibu. Tiếng Huy gọi

Rồi tibu mở cửa, hôm nay tụi nó xuống nhà tibu ngủ, ừ thì trong lòng đang buồn, có anh em nói chuyện kể cũng vui và nguôi ngoai phần nào, ít nhất cũng có thể giúp tibu không nghĩ về sunny trong chốc lát.

-Em chào anh tibu

Tiếng mấy thằng nhóc

-Ừ, tao tưởng tụi mày học sài gòn mà? Sao về đây rồi

-Dạ, em học chán quá nên bỏ về đây

-M, còn nhỏ thì lo học hành cho tốt đi mày

-Dạ, em biết rồi anh tibu

Rồi beo rút từ trong túi ra một vỏ hộp thuốc lá, tibu tối nay tụi nó xuống đây ngủ là để hút cần sa. Từ trước đến giờ thì tibu chẳng bao giờ hút. Đơn giản là vì không thích. Rồi thì mấy thằng, thằng nào cũng làm vài khói, chỉ khoảng 10 phút sau là đứa nào cũng có sự thay đổi, hai con mắt đờ ra, mi sụp xuống, bắt đầu cười sảng. Rồi thì cũng nhìn nhau cười đến bể bụng mà chẳng cần lý do. Mọi người ai cũng thật vui, chỉ riêng tibu ngồi một mình thẫn thở, đôi mắt nhìn xa xôi

-Ê beo, làm tao một khói coi

-Ủa anh tibu, hôm nay anh chơi hả, sao lạ vậy trước giờ có bao giờ thấy anh chơi đâu?

-Đm, tụi mày đứa nào cũng vui vậy, tao tự kỉ ngồi một mình buồn chết m

-Hehe, cậu hôm nay cũng chơi hả? Vui nhe, lại đây mình đơm cho một nỏ

Cảm giác đầu tiên khi hút là có một chút gì đó rất rát và gắt ở ngay cổ họng, sau đó thì ho sặc sụa. Rồi thì trong đầu thấy dần trở nên nặng nề, cái cảm giác rất kì lạ, nó giống như là làm bộ não của mình trở nên bị liệt dần vậy, mọi thứ trôi đi rất là chậm chạp. Đôi khi coi phim mặc dù tiếng anh dở tệ nhưng cũng có thể nghe rõ từng chữ mà các nhân vật đối thoại với nhau.

-Khà khà, mặt mày sao hôm nay dễ thương dậy Beo? Tibu lên tiếng. Có lẽ tibu bắt đầu “cháy” rồi!

-Haha, cháy rồi hả anh tibu, tiếng mấy thằng nhỏ

-Sướng không mày, haha Beo vừa cười vừa lên tiếng

-Ừ thấy đã lắm mày, sao tự nhiên thấy mắc cười quá, vui trong lòng mà chẳng hiểu tại sao, thấy phấn khích quá mày ơi

Khi khói bắt đầu ngấm rồi thì tự nhiên thất tất cả mọi thứ trở nên buồn cười một cách kì lạ, đôi khi ôm bụng cười chảy nước mắt đầm đìa nhưng cũng chẳng dừng lại được. Hoặc là chú tâm vào một việc gì đó một cách quá độ và làm một cách điên khùng, chẳng hạn như tập trung nhìn vào một cái ly nước cả tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng biết mình đang làm gì. Ừ thì chỉ trong khoảnh khắc đó trong lòng cảm thấy thật vui và chẳng vương vấn bất cứ điều gì.

Khi cái cảm giác ảo lên đến tột độ, chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng, nó sẽ xảy ra ngay trước mắt của tibu, một thế giới ảo được hình thành trong cái thế giới thực. Rồi sunny lại ngồi ngay bên cạnh tibu, nói chuyện thì thầm vào tai tibu và khẽ nắm tay tibu… Hạnh phúc thật? Là hạnh phúc thật sự, hay chỉ là hạnh phúc ảo? Mặc kệ… thế nào đi nữa, nó cũng là hạnh phúc…

…..

…..

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Từng tia nắng chiếu thẳng vào mặt tibu, nắng gắt và thật khó chịu. Đầu nhức kinh khủng, cơ thể trở nên nặng nề và mệt mỏi vô cùng.

Đêm qua mình đã làm gì nhỉ? Tibu chợt suy nghĩ về những chuyện hôm qua. Hầu như không còn một chút gì trong kí ức của tibu

Có phải tối qua mình gặp sunny không nhỉ?

Sao mọi thứ lại vô cùng thân quên và rất thực như thế? Mặc dù sunny ở bên cạnh mình là chuyện không tưởng. Có lẽ mọi thứ là do mình tưởng tượng ra mà thôi…

Đã bao nhiêu ngày rồi tibu không gặp sunny nhỉ? Hình như là đã rất lâu rồi. Bụng tibu đau quặn lại, có lẽ cái dạ dày lại lên cơn, Mấy ngày rồi chẳng ăn uống gì, chỉ có nước và khói thuốc. Cơ thể tibu trở nên dần kiệt sức, sao tibu muốn nghe cái giọng nói ấm áp và đầy trìu mến đó quá…sunny.. giờ này sunny đang làm gì?

Đã bao nhiêu tháng trôi qua rồi nhỉ, đã lâu tibu cũng chẳng gặp Nhân, cũng không đi học. Nghe nói sắp đến thi học kì, mặc kệ nó.. chán rồi…

Cuộc sống dạo này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lúc cháy và lúc tỉnh, thì cứ cháy cả đêm rồi ngủ ban ngày. Thời gian trôi qua nhanh đến kì lạ, mọi thứ bắt đầu dần vào quên lãng, cái chất độc hại đó đang từ từ hủy hoại tibu, trí nhớ của tibu không còn như trước nữa, người thì trở nên gầy hẳn đi, hai đôi mắt lúc nào cũng thâm đen và mệt mỏi. Không ăn uống được như trước.

Rồi thì thời gian sau đó, hút cần sa không còn đủ để tibu có được cái ảo giác mình mong muốn. Thế giới này không bao giờ gọi là đủ với một con người, để được cái hạnh phúc ảo đó, tibu phải chuyển sang các loại khác cao cấp hơn. Tibu bắt đầu đập đá thâu đêm suốt sáng.

Cái cảm giác chơi đá nó hoàn toàn khác, nó ở một cái cấp độ cao hơn nhiều. Nó không khiến bộ não trở nên mu muội, nó tỉnh.. tỉnh một cách kì lạ, tỉnh gấp trăm lần mỗi sáng thức dậy. Nó khiến bộ óc hoạt động hết công suất đôi khi làm những hành động không ý thực được hoặc trở nên mê sảng. Rồi thì cứ hai ba ngày không ăn không ngủ, cơ thể tibu suy nhược thấy rõ, chỉ trong vài tháng mà đã sút đến 10 kg.

Hình như khoảng thời gian tibu tỉnh táo là dường như không có, bộ óc trở nên rỗng toếch và không suy nghĩ hay làm được điều gì…

Ai đó có thể trách anh nhu nhược hay yếu đuối khi gặp những khó khăn hay đau buồn trong cuộc sống

Ai đó có thể nói anh là một thằng vô dụng

Nhưng chẳng phải vì em sunny à, chẳng phải vì em mà anh đang hủy hoại cuộc sống của mình. Con đường của mỗi người là do họ lựa chọn

Còn anh, anh chẳng cần phải chọn lựa, khi không còn em bên anh nữa điều đó đồng nghĩa với việc ai đó đã cướp đi cuộc sống của anh..

Hạnh phúc là thứ không phải dễ để có được, anh có cách riêng để tạo nên hạnh phúc của mình. Miễn sao là anh lại được gặp em, lại được bên cạnh em

Ôi… anh nhớ em, sunny!

Quảng cáo

23. Chương : 22 - Và Rồi Ngày Mai Khi Thức Dậy, Anh Sẽ Lại Bắt Đầu Một Cuộc Sống Mới....

-Tibu hả, anh khoẻ không? Em nhớ anh nhiều lắm, cuộc sống ở đây làm em mệt mỏi quá. Em nghe nói anh không còn lên lớp nữa. Anh sao vậy? Như thế em đau lòng lắm…
-Anh… Anh…

-Sao anh không nói gì hết vậy? Anh không còn muốn nói chuyện với em nữa sao?

-Nhưng em.. em là sunny hả?

-Anh quên em thật rồi sao?

-Anh.. anh mệt quá anh không nói chuyện được…

-Thật sự em rất nhớ anh, ở đây em chỉ có một mình không bạn bè, không có anh bên cạnh em buồn lắm. Em thấy nhớ Đà Lạt, nhớ những lúc trời lạnh được ngồi đằng sau ôm anh thật chặt, thật ấm áp.

-Anh… anh cũng… nhưng mà anh…

.. tít…tít….tít……….

Sau một thời gian dài không gặp nhau, rồi tibu cũng nghe điện thoại của sunny, giọng sunny vẫn thế, nhẹ nhàng và vô cùng đang yêu. Chỉ có điều tibu không thể nào đủ tỉnh táo để nói chuyện với sunny, đâu là thực và đâu là hư vô.. tibu cứ nghĩ đó là một giấc mơ… Chì biết rằng, cuộc sống đó đang giết chết tibu từng ngày, từng giờ và từng phút…

Tik… tik…tok…

Đã mấy giờ rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng thể phân biệt được đâu là ngày và đâu là đêm nữa…

Tibu ngồi đó, ngay góc nhà, nơi tibu vẫn ngồi và lén nhìn sunny ngủ mỗi khi xuống nhà tibu. Hôm nay tibu không chơi bời gì cả, vì hôm nay là ngày 3-10 ngày mà lần đầu tiên tibu được hôn sunny, tibu muốn mình thật tỉnh táo…

Trời cũng đã tối rồi, nhà tibu không một ngọn đèn không một chút ánh sáng tibu không muốn thắp sáng cái nơi này, tibu sợ ánh sáng, sợ phải đối diện với hiện tại. Mọi vật tối đen như mực, nơi này không có một chút sinh khí cũng như chẳng có sự hiện diện của một con người.

Không biết từ lúc nào tibu trở thành một thằng vô dụng, một con người dư thừa của cái xã hội này. Tibu ngồi co ro trong một góc nhà run rẩy chẳng khác gì một con thú, một con thú đã từ rất lâu sống tách biệt khỏi với cộng đồng con người.

Trời lạnh, tibu cầm trên tay đôi găng tay màu trắng xanh mà sunny đã từng tặng, đặt nó lên má của mình. Ừ tibu có lẽ đã trở thành một người điên, không còn làm chủ được tâm trí của mình nữa. Tất cả dường như chỉ là một hành động trong vô thức, tibu thấy nhớ sunny vô cùng. Tự nhiên nước mắt cứ chảy dài ra như thấm ướt cả đôi găng tay, người tibu run rẩy một cách vô vọng, không biết phải do thời tiết hay là vì tibu đang bật khóc..

Đâu tibu nhức như từng nhát búa đập dồn dập vào, từng nhát búa như xoá tan cái hình ảnh của sunny, xoá tan mọi kí ức của tibu về sunny. Hình như quãng thời gian quá dài sống trong thế giới của những ảo giác đã ăn dần ăn mòn từng tế bào trong tibu, mọi thứ tibu không còn nhớ được rõ như trước.

Thịch.. bịch….

Tibu tự tay đánh vào ngực mình, đánh vào đầu mình !!!

Bịch… bịch….

Mày tự tỉnh dậy đi tibu, tại sao mày có thể quên mọi thứ liên quan đến sunny được…

Bịch… Hãy nhớ lại đi…

Nhưng tao.. tao… tao giờ thành một con người vô dụng rồi, mày thấy chân tay tao run rẩy không?... Mày thấy tao còn không cầm nổi một ly nước để uống không? Thậm chí tao còn không nhớ mình đã làm gì và sẽ làm gì..

Tao đánh để cho mày tỉnh.. đánh để cho mày thức giấc

Cứ thế tibu cứ nói chuyện với bản thân mình, chẳng biết vì bị điên hay vì thần kinh đã không còn ổn định như trước nữa… Bỗng chốc chỉ trong một thời gian ngắn, từ một người luôn tự tin, lúc nào cũng ấp ủ hy vọng và được mọi người kính trọng giờ chỉ còn một con số không tròn trĩnh, tibu tự nhốt mình trong cái thế giới biệt lấp, không ánh sáng không hy vọng. Tibu thấy mình yếu đuối vô cùng, không thể gượng dậy… không thể tự đứng dậy sau một cú vấp gã quá lớn…

Tibu nhìn sang bên cạnh, tấm hình sunny dựng trên cái tủ… Rỗi bỗng nhiên…

Xoảng!!! Tibu đứng dậy, đập phá tất cả… tất cả những gì trước mặt tibu, tất cả những gì vướng bận trước đôi chân của tibu… Rầm !!!! tibu đạp bay cái ghế… Tibu nhấc từng thứ một lên tay và ném đi tất cả.. mọi thứ sao trở nên ngột ngạt và nặng nè quá, ném đi hết, ném đi hết để cho không gian trở nên rộng lớn hơn, ném đi hết để tìm kiếm một chút không khí trong lành, ném đi hết để ánh sáng có thể lọt vào căn phòng tối tăm…

Xoảng…xoảng.gg..gg.. tay tibu, máu bắt đầu chảy dài xuống dưới đất, tibu hành động như một con thú dữ, một thằng điên loạn mất đi linh hồn.. mọi sự giận dữ đột nhiên bộc phát như một ngòi nổ được hẹn trước.. từng khung cửa sổ trong phòng đã tan tành…

Chân tibu rỉ máu vì những mãnh vỡ của thuỷ tinh… Cảm giác nhức nhối và đau buốt như ăn sâu vào tận xương tủy. Nhưng dường như tibu chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có điều trái tim tibu bây giờ sao trở nên trống rỗng quá, hụt hẫng và dường như không còn chút cảm giác.

Tibu ôm chặt hình sunny vào trong lòng mình, từng giọt máu bắt đầu làm lem luốc cái tấm hình của sunny, có phải nó đang làm phai mờ dần hình ảnh của sunny? Có phải nó là hồi chuông cảnh tỉnh tibu chấm dứt tất cả mọi thứ? Tibu đưa đôi tay gầy guộc, đen sạm và run rẩy của mình lên lau mọi thứ làm mờ hình ảnh của sunny… rồi từ từ, khuôn mặt sunny hiện ra, mái tóc dài đen óng, đôi mắt to tròn long lanh.. bỗng tibu khựng lại… tibu như chết lặng khi nụ cười đó xuất hiện trước mắt mình.

Một phút… hai phút trôi qua.. rồi cứ thế tibu không cử động mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức hình…

Tibu bật khóc!!! Bật khóc khi nhìn thấy nụ cười đó của sunny, nó rạng rỡ như cái nắng ấm áp của mặt trời. Mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy nụ cười đó như bắt đầu một ngày mới tràn đầy sinh khí và nhiệt huyết.. Cái nụ cười đã xóa tan cái thế giới cô độc và lạnh lẽo của tibu trước đây.

Nó ý nghĩa và kì diệu đối với cuộc sống của tibu. Đã bao nhiêu tháng trôi qua, đây là lúc tibu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tibu không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, mặc kệ cho cái cảm giác nhức nhối đang hành hạ cái đầu, mặc kệ cho cảm giác đau buốt trên các vết thương đang rỉ máu, mặc kệ cho cho từng cơn đau thắt trong dạ dày vì những ngày tháng bỏ ăn bỏ uống…..

Tibu đứng dậy, tay nắm chặt bức hình, lên từng bước chân nặng nề ra trước sân nhà… Phịch..h…hhh tibu ngồi xuống, dường như đôi chân không còn đỡ được cái cơ thể nặng nề và mệt mỏi thêm một giây phút nào nữa.

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Đêm nay trăng sáng quá, hàng vạn ngôi sao vẫn cứ lấp lánh, lúc ẩn rồi lúc hiện….

Tibu khẽ bật cười, tibu thấy trong lòng mình thật vô cùng nhẹ nhõm và thanh thản, những ngày đã trôi qua thật vô nghĩa, tibu cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm, chính tay tibu đã giết chết của sống của mình trong những ngày tháng vô nghĩa đó.

Mình đang làm gì?

Và mình đã làm gì?

Tibu cố gắng suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã qua… Có lẽ mình cần bắt đầu lại một cuộc sống mới, mọi thứ nên chấm dứt tại đây và ngay hôm nay.

“ Mỗi tối anh đều ngước lên trời sunny à, anh nhìn những ngôi sao sáng trên đó, em đối với anh cũng như là một ngôi sao vậy. Cứ mãi tỏa sáng và chẳng bao giờ chịu dừng lại. Anh biết em cũng đang ở một nơi nào đó ngoài kia mà thôi, một nơi rất xa xôi… Anh muốn em quay về… Em là tất cả những gì mà anh có. Anh lại ngồi xuống và nhìn lên trời mỗi khi các ngôi sao chiếu sáng xuống nơi anh đang đứng, anh nói chuyện với những ngôi sao như cố với lấy tới em, và ước rằng em cũng đang như thế, đang nói chuyện với anh… Anh như một người điên vậy sunny à ”

Không biết từ lúc nào, những người xung quanh bắt đầu bàn tán về tibu, nói rằng tibu như một người điên, không nói không cười suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, và dường như không bao giờ thấy được tibu. Lâu lâu lại nghe tiếng tibu gào thét, ừ thì là… thì là những lúc đó vì quá nhớ sunny, tibu lại gào lên trong vô vọng…

Đã khuya lắm rồi thì phải, từng làn sương mù bắt đầu buông xuống trước mặt tibu. Sương lạnh nhưng thật đẹp, mọi thứ trở nên ảm đạm và buồn nhưng bình yên quá. Tibu hít một hơi thật dài, hưởng thụ cái không khí trong lành mà từ rất lâu rồi không cảm nhận được.

Trở về phòng mình, tibu khẽ thở dài vì mình đã tàn phá mọi thứ, từng cơn gió lạnh lùa vào phòng, nhưng như thế lại hay, cửa sổ vỡ hết rồi thì mặt trăng và các ngôi sao có thể chiếu sáng vào căn phòng của tibu, đáng lẽ tibu phải làm điều này từ lâu lắm rồi. Tibu nhắm mắt lại và mỉm cười, bỏ mặc mọi thứ, ngủ một giấc thật ngon, một giấc ngủ bình yên… và rồi ngày mai khi thức dậy, tibu lại bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sunny sẽ không còn phải lo lắng và buồn vì tibu nữa...

Ừ lại là em, lại là nụ cười của em sunny, một lần nữa lại thức tỉnh anh dậy sau những cơn ác mộng quá dài…

Anh nhớ em Ny à !!!

Quảng cáo

24. Chương : 23 - Bắt Đầu Một Kết Thúc

Có phải tất cả đã kết thúc phải không sunny ? Thật nực cười vì anh nhận ra một điều rằng mình chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của em, cái tình yêu của anh có phải là một thứ rẻ tiền và không thực tế không ? Vậy, em có yêu anh không…
Ừ anh là một thằng đàn ông yếu đuối, em sẽ thất vọng lắm nếu nhìn thấy anh lúc này đúng không ? Anh sẽ không khiến em phải lo lắng cho anh thêm nữa…

25.12.2009

Đã hơn nữa năm rồi nhỉ, hơn nữa năm tibu xa cái lớp học này. Có lẽ tibu trốn tránh lớp học, trốn tránh mọi thứ có liên quan đến hình ảnh của sunny, tibu sợ.. sợ không thể kìm nén cái cảm xúc nhớ sunny một cách da diết, rồi tibu cũng sẽ bật khóc vì quá nhớ đến sunny thôi.

Sau một đêm mưa bão, mọi thứ trở nên xơ xác biết bao nhiêu. Trên đường tới lớp hàng ngàn lá thông và các cành cây nằm la liệt, đâu đó lại có một vài cây thông nhỏ bị gãy.

Sáng nay trời trong xanh một cách kì lạ, nắng ấm bắt đầu lan tỏa ra khắp mọi nơi, từ những ngóc ngách nhỏ, dưới những tán cây lạnh lẽo và xơ xác, và tận trong trái tim của tibu. Có lẽ tibu đã tìm được lối đi cho chính bản thân mình, cũng là cái nụ cười trong khung hình… Ừ thì sau cơn mưa trời lại sáng!

Cửa lớp đây rồi, cái nới mà tibu đã ở bên cạnh sunny suốt cả thời gian mỗi khi lên lớp.

Híttttttttt hààààà…….

Tibu thở một hơi thật dài, không khí sao trong lành quá.Tibu mỉm cười, tibu cười một cách gượng gạo và đầy đau đớn

“ Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi sao, và đây là sự thật? Đã đến lúc mình phải chấp nhận nó…” tibu thầm nghĩ.

-Tibu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Nhân la lớn

-Khỏe không mày? Lâu rồi mới gặp mày. Tibu đáp trả

-Ừ, cũng hơn cả tuần rồi, lần nào qua nhà mày, mày cũng im lặng chẳng nói gì, mở miệng nói thì tao chẳng hiểu gì? Dạo này còn chơi không?

-Tao bỏ rồi Nhân, chán cuộc sống đó lắm rồi. Tibu mỉm cười

-Làm điếu thuốc tibu.

-Ừ

Khà khà, cả hai cười một cách sảng khoái. Chẳng ai hiểu, chỉ có hai người bọn họ tự hiểu, có lẽ Nhân hiểu rằng tibu đã trở lại, trở lại từ một thế giới mà chưa bao giờ thuộc về tibu.

-Tibu !!!!!!!!!!! Tiếng các bạn trong lớp, nhóm của sunny và các nhóm khác la lên khi thấy tibu

-Tibu sao lâu quá mới lên lớp vậy? Bữa giờ làm gì mà không đi học? Dung lên tiếng ( Dung là bạn trong nhóm của sunny, và cũng khá thân )

-Ừ, tibu bận một số chuyện, giờ mới đi học lại

-Tibu, sao dạo này tibu nhìn gầy quá vậy, có bị bệnh gì không? Sao nhìn tibu khác quá? Cả quãng thời gian dài vừa qua tibu làm gì mà Linh gọi không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời? Linh lên tiếng mặc dù thừa hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên là một điều không khó hiểu, nói sao nhỉ? Hai đôi mắt tibu thâm đen vì những đêm thức trắng và không ngủ, dường như tibu chẳng bao giờ có một giấc ngủ ngon.

Hơn nữa năm mà tibu bị sút đến 11 kg, người không ra người, ma không ra ma. Tiều tụy và hốc hác như một thằng nghiện. Tuy nhiên có một điều không thay đổi mà dường như chỉ có Linh và Nhân nhận ra, cái ánh mắt của tibu vẫn ngạo mạn, sáng và cương trực như ngày nào chỉ có điều thỉnh thoảng lại có nết đượm buồn trong đó.

-Cám ơn mọi người, tibu không sao, chẳng có chuyện gì đâu, tại tibu lười ăn nên vậy thôi nè. Thôi mọi người học đi, sắp vô lớp rồi

Trong một thoáng, Linh và Nhân chợt nhìn nhau cười, có lẽ họ vui mừng lắm vì tibu đã trở lại.

Rồi tibu và Nhân ra trước lang can của lớp nói chuyện

-Chúc mừng mày nhe tibu, biết mày có quà gì không?

-Gì đó mày? Quà gì? Yêu thầm tao hả ? Khà khà

-Còn hơn thế nữa, mày được kỉ niệm 12 môn học lại. Nhắm nổi không?...

-Hà hà, hơi bất ngờ một chút thôi. Chỉ có điều không biết qua nổi không nữa Nhân ơi. Thật sự bây giờ để nhớ một chuyện gì đó cũng quá khó khăn với tao rồi, những chuyện vừa xảy ra ngay mới hôm qua tao cũng không thể nhớ một cách rõ ràng.

Làm sao tao học được đây? Thậm chí, những đứa trong lớp bây giờ tao còn không thể nhớ được tên của tụi nó. Tao vô dụng thật rồi!

-Sao mày nói vậy hả tibu, điều gì đã vực mày dậy? Đã kéo mày ra khỏi cái thế giới đó?

-Ừ, chỉ là một nụ cười…

-Vậy tại sao mày không làm được, chuyện khó khắn nhất là tỉnh dậy sao cơn ác mộng kéo dài đó, mày đã làm được, vậy còn có thứ có thể ngăn cản mày sao?

-Tao cũng chẳng biết nữa, thôi tới đâu tính tới đó. Cuộc sống đưa thì mình đẩy thôi, miễn sao mày đừng yêu tao là được. Khà khà

-Đm mày điên quá rồi tibu ơi. Khà khà

Trong lòng tibu bây giờ thật sự cảm thấy sợ, tibu sợ rằng mình không thể vượt qua khó khăn này, không thể khắc phục những gì do mình tự gây ra. Học bây giờ là một điều quá khó. Đâu rồi con người đầy tự tin và thông minh?.. hay tất cả đã biến mất từ lâu

Tibu thầm nghĩ “ Cách duy nhất để bắt đầu mọi thứ là mình phải tìm cách sử dụng cái bộ óc đã quá đát này. Phải làm sao đây.. phải làm sao đây…

-Tibu!!!!!

Tibu giật mình vì có ai đó gọi mình

-Sao lâu quá không lên lớp hả em?

-Chị là ?..

Nhân nhắc nhỏ tibu

-Điên hả mày, bà Liên, cô giáo chủ nhiệm chứ ai.

-Dạ… dạ em khỏe thưa cô

-Em nợ nhiều môn lắm rồi, tình hình như thế này là em không ra trường được đâu nhe

-Dạ, em biết rồi cô. Em sẽ cố gắng!

….

Tik tok … đã 1h sáng, tibu không ngủ được. Trong đầu cứ mải mê suy nghĩ về mọi chuyện, và về tương lai của mình. Làm sao mình có thể tiếp tục việc học được. Phá hủy một cuộc sống thì dễ nhưng xây dựng lại nó thật là khó. Rồi nếu lỡ có một ngày gặp lại, sunny sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào?

Nhìn những tia sáng le lói, chiếu qua khung cửa sổ. Mang lại ánh sáng cho căn phòng, dù rằng ánh sáng nhỏ và yếu ớt lắm nhưng làm cả không gian sáng hẳn lên. Rồi một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu tibu.

“ Ừ, có lẽ mình đã tìm ra được một phương pháp để nhớ rồi”

“Bộ não bây giờ của mình như là một căn phòng tối không một chút ánh sáng, chỉ cần một tia sáng nhỏ thôi cũng sẽ thay đổi tất cả. Hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản, những thứ gần ánh sáng nơi cửa sổ nhất, rồi nó sẽ chiếu sáng cho cả căn phòng. Trong đầu mình giờ như một mê cung không ánh sáng.

Giờ mình không còn gì để mất nữa, vậy hãy đặt hết hy vọng vào đây. Phương pháp sẽ là như thế này

Cửa vào cái mê cung trong bộ não bây giờ sẽ là cái tên sunny, thứ sẽ mang lại ánh sáng mạnh mẽ và ấm áp nhất. Sau cửa vào sẽ là nhiều nhánh đường được chia ra, mỗi nhánh có một đặc điểm riêng. Ví dụ như nhánh bạn bè, nơi mà anh và em cùng học đó sunny. Đó sẽ là nơi anh sắp xếp kí ức về em, tên và các bạn trong lớp. Ngoài ra còn có những nhánh khác như học hành ( được chia nhỏ ra gồm các môn học, các kĩ năng trong việc học v.v..) , kế hoạch trong tương lai ( định ra trong tương lai là phải làm gì, đang làm gì và sẽ làm được gì) v..v…

( Xin lỗi vì các bạn có lẽ sẽ khó hiểu và tưởng mình điên khùng, nhưng nếu bạn nào từng đọc nhiều sách thì sẽ biết được rằng phương pháp trên khá giống với phương pháp nhớ mê cung nhưng khác ở chỗ các nhánh được phân chia rõ ràng. Có một cuốn sách nói về các phương pháp nhớ nhưng chỉ có tiếng anh, nếu mình nhớ không lầm thì hình như là How to Memorize Anything của tác giả James thì phải.)

Những ngày đầu tiên có vẻ thật khó khăn với tibu, nhưng mọi chuyện rồi đâu cũng vào đó, chậm nhưng mà chắc, tibu đã phải mất cả tháng để làm quen với nó. Rồi tibu tự đặt tên cho cách nhớ của mình, một cái tên kì lạ. “Phương pháp nhớ của phù thủy”

Cũng nhờ nó mà những kí ức của tibu được lưu giữ đến tận ngày nay, không sai sót một chi tiết nào, tất cả về sunny tibu đều nhớ rõ ràng, khi mà trước đó, tibu thậm chí không thể nhớ đến những chuyện đã xảy ra dù chỉ mới ngày hôm qua. Phải mất hàng ngày hàng tháng, để tibu lang thang khắp cái đất Đà Lạt và chắp nối các sự kiện, các chuyện đã xảy ra, những kỉ niệm về sunny vào cái trí nhớ của mình.

Một tháng sau kể từ ngày đầu tiên trở lại lớp học, tibu trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Con người trước đó của tibu đã quay lại.

- Thằng Thắng kia, tui bảo ông mua coca mà sao lại mua pepsi. Tiếng Phương la lớn

( theo tình hình hiện giờ của lớp thì đây là hoa khôi còn sót lại kể từ khi sunny đi, khá dể thương nhưng đáng ghét vì cái bản tính tiểu thư và coi thường người khác)

Rồi nhỏ Phương đá Thắng một cái. Tibu thừa hiểu rằng Thắng có cảm tình với Phương. Cái cách mà Phương đối xử với Thắng khiến tibu khó chịu vô cùng. Có một loại con gái tibu cực kì ghét, xinh đẹp và tỏ ra coi thường người khác.

Tibu bước lại gần đến chỗ Thắng ngồi

-Mày không thấy nhục hả Thắng, để loại người như vậy lợi dụng và không coi mình ra gì mà chịu được hả?

-Có chứ tibu, nhưng tao thích nó. Tao cũng mệt lắm rồi, chắc tao bỏ cuộc thôi

-Mày bỏ cuộc là sự lựa chọn sáng suốt, một ngày gần nhất tao sẽ khiến mày cảm thấy vui vì con Phương sẽ phải chịu đựng cảm giác của mày lúc này đây. Tin tao đi

Thắng chỉ nhìn tibu một cách khó hiểu vì không biết tibu đang nói cái gì nữa

Rồi tibu khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ấn và đầy mưu mô quỷ quyệt khi tibu nhìn Phương…

Quảng cáo

25. Chương : 24 - Câu Chuyện Về Phương

-Alô
-Anh hả? Anh khỏe không tibu? Em nhớ anh

-Anh khỏe, em thế nào hả sunny? Dạo này cuộc sống của em thế nào, học có vất vả không? Em còn đau dạ dày không?

-Em vẫn ổn anh à, anh đừng lo quá. Em nghe mấy đứa nói, anh đang quen Phương phải không? Nghe tụi nó nói là em biết tụi nó xạo rồi. Hì

-Anh đang quen Phương đó em. Tụi nó không xạo đâu!

-Anh…anh.. em thật là thất vọng quá mặc dù em biết anh không phải là gì của em.

-Anh..anh xin lỗi em, sunny…

-Thôi anh làm gì làm đi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé

-Sunny… em cũng thế nhé

Sau những tiếng tút.. tút lạnh lẽo của cái điện thoại, tay tibu nắm thật chặt, chặt đến mức mà dường như muốn nổ tung từng mạch máu đang chạy xuyên suốt khắp cơ thể của mình.. miệng tibu đắng ngắt và lạt lẽo…

Chẳng phải rảnh rỗi, cũng chẳng phải tibu thay đổi suy nghĩ của mình về chuyện tình yêu, càng không phải tibu muốn chơi bời gì cả. Chỉ là cái cách đối xử của Phương khiến tibu cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là Thắng cùng là bạn của Tibu, mặc dù trong suy nghĩ của tibu Thắng không thân như những người anh em của mình nhưng Thắng luôn coi tibu là bạn thân của mình, luôn coi tibu là cái đầu tàu trong lớp học này.

Nhìn thấy người bạn của mình bị coi thường và đối xử không ra gì tibu càng thêm bực bội. Tibu cũng chẳng sợ mọi người nghĩ gì về mình, giờ không còn sunny bên cạnh nữa, cuộc sống cũng chẳng khác nào con số không tròn trĩnh, quan tâm đến suy nghĩ của người khác chỉ thêm mệt sức.

Trong mắt tibu, thế giới này chỉ có hai loại con gái, một là những người luôn biết tôn trọng mọi người xung quanh dù mình có đẹp nhiều đến mức nào. Hai là loại người luôn coi thường người khác, luôn đỏi hỏi bạn bè hay người yêu mình phải thế này thế nọ, phải đẹp trai, nhà giàu hay đơn giản là hoàn mĩ trong mắt mọi người, chính vì thế họ coi những người con trai khác không hợp với cái chuẩn do mình đã đặt ra như là rác rưởi, muốn đối xử như thế nào cũng được và không biết tôn trọng những người đó.

Và Phương là một trong số đó, tính tình như một tiểu thư chính hiệu, luôn tỏ ra khó chịu hay ghê tởm khi bên cạnh mình là những người với vẻ bên ngoài không đẹp, không có nhiều tiền trong túi và coi họ như là một con thú cưng của mình.

Tiếp xúc với biết bao nhiêu người con gái, tốt có xấu có nên tibu rất hiểu tâm lý của con gái. Cho dù đồn có địch hay không tibu vẫn đánh và tự tin với những gì mà mình sẽ làm được. Đối với con gái, trước hết phải tự tin vào chính bản thân mình, đừng sợ mình không làm được mà hãy nghĩ mình sẽ làm gì để có được những điều mình muốn. Bạn rất thích một ai đó nhưng không biết làm sao?

Cái tâm lý của một người con gái trước hết là bạn có điều gì đặc biệt so với những người khác mà khiến người con gái đó phải để ý? Tiền và vẻ bên ngoài cũng khá là có tiền đồ nhưng… nhiều người khác cũng có thứ đó. Hãy tạo ra sự khác biệt và đừng để họ biết họ quá quan trọng với mình, có những lúc tỏ ra thật quan tâm đến họ nhưng thỉnh thoảng hãy pha vào trong đó một chút lạnh lùng, thờ ơ. Đó là một phần trong sự khác biệt

Kể từ buổi sáng nói chuyện với Thắng. Những ngày sau đó, tibu luôn chọn một ví trị thuận lợi trong lớp học để Phương có thể nhìn thấy tibu. Tibu luôn nhìn Phương mỗi khi học trong lớp, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn một cách lạnh lùng và không chớp mắt mỗi khi Phương quay lại. Chỉ biết rằng những lúc như thế Phương cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Có ba cách để người khác nhớ tới mình, một là làm người ta thích, hai là làm người ta quá ghét và cách cuối cùng là trở thành một con số bí ẩn trong suy nghĩ của người mình muốn tiếp cận.

Một buổi sáng lạnh lẽo và âm u của Đà Lạt, cái không khí ấm ướt và khó chịu nhưng tibu cảm thấy khoan khoái đến vô cùng, có lẽ vì tibu thích mưa, thích những lúc bên cạnh sunny dưới mưa. Tibu đến lớp và ngồi ngay sao Phương. Tibu chồm về phía trước, ngay sáng bên tai Phương nhưng không nhìn Phương mà chỉ nhìn về phía trước lớp, miệng hơi nhếch và nói:

-Phương, cho tibu mượn vở chép bài được không? Mấy bữa trước tibu ngủ trong lớp nên không chép bài

-Ừ những chữ Phương xấu lắm nha tibu

-Ok không sao, cám ơn Phương.

Rỗi tibu đứng dậy, đi thẳng một mạch ra bàn cuối, không thèm nhìn Phương dù chỉ là một cái liếc mắt, đầy kiêu ngạo và lạnh lùng. Đủ để biết rằng Phương đang nhìn mình từ đằng sau, tibu khẽ cười, một nụ cười chỉ nhếch mép thôi, bí ẩn và đầy toan tính. Rồi tibu quay sang nhìn Nhân và nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện thì tibu và Nhân kết thúc…

-Nhớ lời tao dặn nha Nhân và đừng quên giao kèo giữa tao và mày, tibu nói.

-Ok, đừng lo, tao sẽ làm như mày nói

Rồi Nhân tiến về phía trước, Nhân ngồi cạnh nhỏ Phương ( người yêu của Nhân chơi thân với Phương nên Nhân cũng quen Phương) và nói:

-Hôm nay Nhân ngồi đây học nhe, ngồi đầu nghe giảng cho rõ. Hehe

-Sao ông nhiều chuyện dậy, ừ ngồi đi. Phương trả lời

Cạch… cạch …cạch

Tiếng tibu ngồi nhịp chân và chờ thời gian trôi qua…

Tiết học được hơn một tiếng, tibu đột nhiên ho lớn. Phía trên, Nhân quay về phía Phương và thì thầm :

-Phương cho Nhân mượn điện thoại nhắn tin được không, điện thoại hết tiền rồi, Nhân rủ thằng Tibu tí xuống căn tin uống café

-Ừ. Điện thoại nè.

Phương đưa điện thoại cho Nhân, quay lại nhìn xung quanh lớp rồi khẽ dừng ánh mắt lại nơi tibu đang ngồi, chỉ một chút xíu thôi nhưng tibu cũng biết được điều đó. Chỉ có một điều Phương không biết, sau lưng mình tibu đang nhìn Phương với ánh mắt lạ lùng, có một chút coi thường và thất vọng trong đôi mắt đó…

…

Trời mưa to quá chừng, lớp đã tan nhưng mọi người đều dừng chân lại trú mưa. Tibu mồi lấy điếu thuốc, và đưa cây dù cho Nhân :

-Mày với Hồng ( người yêu Nhân) về trước đi, cầm dù tao nè! Tibu nói

-Ủa, rồi mày lấy dù đâu mà về?

-Mày khỏi lo, hồi nữa khắc sẽ có người đưa tao ra bãi gởi xe

-Ừ, tối rảnh café ha

-Ok men, bye

Lách tách… lách tách.. từng giọt mưa cứ rơi đều đặn và nhịp nhàng. Tibu thì đang chậm rãi hút thuốc, trong đầu đang suy nghĩ “ Trong vòng nửa điếu thuốc là em sẽ phải mở cái miệng đó ra nói chuyện với anh thôi ”. Trong tay Phương đang cầm một cây dù, đứng cách tibu khoảng 2m. Tibu thừa hiểu rằng Phương đang chờ đợi một điều gì đó nên chưa về, và tibu biết rõ điều đó là gì. Rồi Phương cũng lên tiếng nói chuyện với tibu:

-Tibu có ai về chung không? Phương có dù nè, Phương cũng chuẩn bị ra bãi gởi xe. Đi chung cho vui

Tibu dồn hơi ráng hút hết điếu thuốc, miệng chậm rãi thở ra và nói :

-Ừ cám ơn Phương trước nha

Rồi cả hai lặng lẽ cùng đi ra bãi gởi xe, trên đường đi Tibu không nói một câu nào chỉ lặng lẽ bước đi chậm rãi và nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đằng trước. Trong lòng tibu khó chịu lắm, trước mặt tibu chỉ có hình ảnh hai người đang đi cùng nhau trong mưa, dưới một cái dù màu xanh da trời… tibu và sunny.. mọi chuyện đã từng như thế.. tibu thấy tim mình đập hơi chậm lại, hơi quặn một chút có lẽ vì tibu đang nhớ sunny.

-Tibu!!! Tibu.. Tibu làm gì vậy?

Chẳng biết tại sao tibu đi ra ngoài cái dù từ lúc nào không biết, từng hạt mưa đã làm ướt tibu phần nào. Chẳng hiểu sao tibu không cảm nhận được điều đó, có lẽ tibu đang mải mê suy nghĩ về một người con gái..

-Ừ không có gì đâu Phương, chắc tại tibu đang mải suy nghĩ

-Suy nghĩ gì mà ghê vậy trời, không biết mình đang làm gì luôn? Phương đáp lại

-Không biết nữa, có khi do đi với Phương nên hồi hộp thôi. Tibu nói

-Tibu xạo quá, đừng chọc Phương nữa.

-Tới bãi xe rồi, Tibu về đây. Bye Phương. Buổi tối vui vẻ ha

-Ừ Tibu cũng thế nhe, tạm biệt

9h Tối… Tibu ngồi một mình trên ghế sofa, lắng nghe bài hát “When you tell me that you love me” Bài hát mà ngày xưa Sunny vẫn thường hay múa cho tibu xem, khi đó sunny chẳng khác nào một thiên thần, một thiên thần mà tibu không bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim và tâm trí mình.

Tik tok, thời gian cứ trôi, tibu vẫn cứ ngồi bất động như chờ đợi một điều gì đó. Dân đà lạt ngủ rất sớm vì buổi tối trời lúc nào cũng buồn và lạnh. Tibu biết chắc được rằng điều mình chờ đợi đang đến…

Rè….rè… điện thoại tibu chợt rung lên, báo tin nhắn từ Phương

“ Tibu đang làm gì đó, tibu chép bài xong chưa? Nếu chưa xong thì khi nào trả Phương cũng được”

Tibu khẽ cười, nhếch mép thôi, nham hiểm và có chút tàn nhẫn. Rồi.. tibu bước vào phòng đi ngủ. Trong đầu suy nghĩ

“ Chầu rượu này, mày thua tao rồi Nhân. Mày đợi xem trong 6 ngày tao sẽ làm gì để con Phương bỏ thằng bồ giàu có của nó theo tao, rồi tao sẽ làm nó mất hết tất cả, bạn bè, tình yêu và cả lòng tự trọng ”

“Cuộc đời không phải là một chuỗi của các sự kiện ngẫu nhiên đâu Phương à, không phải tự nhiên mà thằng Nhân mượn điện thoại của anh để nhắn tin cho em, không phải tự nhiên anh mượn vở của em, càng không phải tự nhiên mà anh lại đi chung với một người như em dưới mưa, mà.. tất cả đều do sự sắp đặt…”

Quảng cáo

26. Chương : 25 - Điều Tệ Hại Nhất Là Mày Lại Nói Những Điều Đó Cho Tao Nghe…

Thời gian gần đây, mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình đối với tibu, mệt mỏi khó chịu và đau đớn. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng tibu không thể ăn uống như trước đây, ăn xong chỉ ói hết ra ngoài, bụng cứ đau quặn lại, đôi khi đau đến không thở được, tibu tự hiểu rằng chính mình đã tàn phá cơ thể trong khoảng thời gian trước đây, không ăn không uống, dạ dày cứ bị hành hạ đến ngày nay qua ngày khác có lẽ đây là lúc tibu phải chịu hậu quả với những gì mình đã làm.
Cái ngày tibu quyết định sẽ làm cho Phương phải chịu cái cảm giác mà Phương gây ra cho Thắng, làm cho Phương phải thay đổi về cách sống và suy nghĩ đến cũng thật trùng hợp, vì chính lúc này đây Tibu cần một ai đó có thể làm cái vỏ bọc cho những hành động của tibu …

Mục đích dạy cho Phương một bài học cũng chỉ là một lý do mà sâu xa trong đó còn có nhiều điều uẩn khúc khác trong những tính toán của tibu. Ai đó có thể nói tibu thủ đoạn, nham hiểm nhằm đạt mục đích cho riêng bản thân mình… nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng tibu lúc này…

Rè….rè… điện thoại tibu chợt rung lên, báo tin nhắn từ Phương

“ Tibu đang làm gì đó, tibu chép bài xong chưa? Nếu chưa xong thì khi nào trả Phương cũng được”

Tibu khẽ cười, nhếch mép thôi, nham hiểm và có chút tàn nhẫn. Rồi tibu bước vào phòng đi ngủ hẹn đồng hồ 4h sáng.

Tibu cứ nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ về nhiều điều.

“ Hạnh phúc? Trong cuộc đời của con người, liệu hạnh phúc có tồn tại mãi không? Có phải đó là một thứ rất xa vời mà chính mình cũng không bao giờ với tay tới được. Như thế nào thì gọi là hạnh phúc? "

“ Tao đang nhớ đến mày đó Trung, cuộc đời ngắn ngủi của mày liệu đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa? Mày mồ côi từ nhỏ, mày kể hầu như tất cả về cuộc sống của mày cho tao nghe.

Kể rằng người mày tứa máu như thế nào mỗi khi bị phạt, bị người ta cầm cây hoa hồng đánh khắp người khi bỏ trốn ra ngoài đi chơi, kể rằng mỗi khi hút thuốc bị phạt miệng ngậm hàng chục điều thuốc và phải hút cho hết, nước mắt nước mũi cứ ứa ra, miệng thì không thở được, nhưng mày không khóc, chỉ là thấy tủi thân vì nhớ bố mẹ.

Đôi lúc nhậu say không biết gì, nhưng tao vẫn nhớ rằng những lúc đó mày chỉ nằm lù lù một đống, miệng thì không ngừng kêu ba mẹ.

Tao vẫn nhớ những lời mày nói : có được những người anh em như Long và tao là những điều hạnh phúc nhất đối với mày.

Cuộc sống của tao quá hạnh phúc so với mày Trung à, tự nhiên tim tao quặn lại…

Dù làm gì nhưng tao đang bảo vệ hạnh phúc của chính mình, có lẽ điều đó không sai phải không Trung…”

Tít…tít… thời gian trôi qua thật nhanh tibu nằm suy nghĩ được một lát mà chớp mắt đã 4h sáng. Tibu với tay lấy cái điện thoại tắt báo thức. Rồi nhằn tin cho Phương:

“ Sorry Phương nhen, tibu không để ý Phương nhắn tin, tibu chép bài xong rồi. Hôm nay hơi buồn nên không ngủ được, đôi lúc thấy thèm cái cảm giác cần một ai đó để tâm sự…

con người sinh ra, chẳng ai có thể sống một mình được, dù thế nào thì đến một ngày nào đó cũng cần một một ai đó để chia sẽ mọi thứ, mệt mỏi thật… Thôi chúc Phương một ngày tốt lành”

Rồi tibu chợt thiếp đi...

6am Tibu nhận được tin nhắn từ Phương

“ Sao tối qua tibu ngủ trễ vậy, có chuyện gì buồn sao? Phương mới ngủ dậy”

Tibu không trả lời, ngồi dậy và rời khỏi giường. Cái thời tiết lạnh lẽo vào buổi sáng của Đà Lạt khiến con người ta thật uể oải khi phải bước ra khỏi cái giường của mình.

Lạnh đến rùng mình, nơi nào trên cơ thể tiếp xúc với không khí bên ngoài đều lạnh buốt và nhức nhối đến khó chịu.

Tibu nhớ đến sunny, mỗi sáng thức dậy sunny đều nhõng nhẽo, cuộn cái chăn lại lăn khắp giường, mắt thì nhắm tịt những vẫn cứ làm mọi thứ, xếp chăn màn, đánh răng… những hình ảnh đó thật đang yêu biết bao nó khiến tim tibu hơi thắt lại.

…

Bước vào lớp học, tibu tiến tới chỗ Phương trả lại cuốn vở và nói

-Cám ơn Phương nhiều nhe, tibu chép bài xong rồi

-Xong rồi hả tibu? À tibu ăn sáng chưa, tí xuống căn tin ăn sáng chung

với nhóm Phương không? Phương hỏi.

-Thôi cám ơn Phương, tibu ăn rồi. Với lại cũng không dám đi đâu, sợ

người yêu của Phương đánh lắm.

Tibu cười rồi đi tới chỗ ngồi của mình, Phương thì không nói gì cả, có lẽ trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó

Hết hai tiết học rồi cũng đến giờ ra chơi. Tibu quay sang nói Nhân

-Xuống căn tin cà phê mày

-Ừ đi, à mà con Phương sao rồi, hai ngày rồi nha mày, tao đang thèm uống rượu đây. Khà khà

-Ha ha, chưa đến phút chót mà mày, rượu của ai thì chưa biết được.

Xuống tới căn tin, tibu ngồi ngay bàn đối diện với Phương, cố ý để Phương nhìn thấy mình.

Thật ra tibu cũng chưa ăn sáng, tibu cố ý từ chối Phương nhưng cũng cố ý chọn bàn này.

Tibu vừa ngồi nói chuyện với Nhân vừa nhìn sang Phương ngồi đối diện, đủ lâu để thấy được thỉnh thoáng Phương lại cố ý nhìn xung quanh để có thể thấy tibu. Rồi tibu nói với Nhân:

-Chầu rượu này, mày nên chuẩn bị trước đi Nhân. Khà khà

Cuối buổi học hôm đó, lớp trưởng thông báo hai ngày nữa sẽ tổ chức cắm trại trong thung lũng vàng, tối qua đêm tại đó. Nhân và tibu quay sang nhìn nhau cười, ừ có lẽ đêm đó sẽ có nhiều điều thú vị đây. Tibu nói Nhân :

-Đà Lạt lạnh lắm phải không mày?

-Điên hả tibu, điều đó thì ai chẳng biết. Sao lại hỏi vậy

-Biết buổi tối Đà Lạt ngoài trời bao nhiêu độ không? 8 độ, tối hôm đó tao sẽ kết thúc giao kèo của tao và mày, rồi mày xem, tối hôm đó sẽ như thế nào.

Nhân không biết Tibu định làm gì, chỉ thấy tibu cười nhưng cũng không phải cười, nó kì lạ, có một chút gì đó đáng sợ và khiến Nhân vô cùng tò mò…

…

Trong cái thế giới rộng lớn này, được mấy ai sống luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, thôi thì có lẽ họ cũng chỉ sống cho riêng mình, ngoại trừ gia đình và những người anh em, ai sẽ quan tâm đến chúng ta?

Quãng thời gian không đi học, mấy ai hỏi han và nhớ tới tibu? Cho dù lúc đi học, lúc nào tibu cũng giúp đỡ và quan tâm mọi người, vậy mà…

Cái cách con người đối xử với nhau, yêu thương và luôn chia sẻ nó có luôn tồn tại không? Khi còn nhỏ, thầy cô luôn dạy rằng, phải sống yêu thương mọi người xung quanh và đối xử một cách tinh tế với họ các em nhé.

Yêu thương? Trong cái xã hội đầy biến chất này, con người yêu thương nhau thật không hay là chỉ vô tình như những con thú hoang.

Tinh tế ? bản chất của nó chỉ là hai chữ thủ đoạn, chỉ là cách gọi lịch sự hay không lịch sự mà thôi !

Bản tính con người vốn dĩ không bao giờ thay đổi, nhưng mà trong cái cách tibu suy nghĩ, hình như tibu đang nhìn cuộc sống bằng một màu đen…

…

Tối hôm đó, tibu đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc và ly café với Nhân thì nhận được tin nhắn của Phương

-Phương buồn quá tibu ơi, Phương mới chia tay với bạn trai rồi

Tibu quay lại nhìn Nhân mỉm cười rồi nhắn tin lại

-Ủa sao lại chia tay ? Không phải là hai người đang hạnh phúc lắm sao

-Không phải như mọi người nghĩ đâu tibu à, thật ra Phương và anh ấy tính không hợp nhau. Nên giờ phải chia tay cho cả hai cùng nhẹ nhàng

-Ừ nếu Phương nghĩ vậy thì tùy Phương, không thể quen nữa thì phải chia tay chứ biết làm sao

Rồi cứ thế, hai bên cứ nhắn tin qua lại cho đến lúc….

…..

Xoảng… tibu đập nát ly café trên tay xuống đất, Nhân giật mình và hỏi

-Cái gì dậy mày, tính hù chết tao hả mày?

-Ừ không có gì đâu, tao lỡ tay thôi.

-Lỡ tay khỉ gì, tao thấy mày đập rõ ràng. Uống café mà cũng say hả mày. Khà khà

Nhân hơi khựng lại vì thấy tibu không cười, mặt hầm hầm như là có chuyện gì đó vô cùng bực mình. Tay tibu nắm chặt lại run bần bật.

Nhân nhìn xung quanh rồi hỏi

-Gì vậy tibu? Có thằng nào láo hả, sao thấy mày có vẻ bực mình

-Tao bực mình con Phương thôi chứ chẳng có thằng nào đâu

-Ủa nó nói gì mày hả? Nhân gặng hỏi

Tibu suy nghĩ một lúc rồi nói

-Thật ra lúc đầu tao chỉ định cho con Phương một bài học nhỏ, với lại kiếm ít rượu của mày để uống. Nhưng mà nó vừa làm một chuyện mà tao không bao giờ tha thứ cho nó được.

-Gì dậy cha nội, nó đòi hiếp dâm mày hả?

-Khà khà, điên khùng quá mày. Thôi không nói nữa, về ngủ mai đi học

Rồi hai đứa ra lấy xe về, Nhân chỉ kịp thấy cho đến lúc này, tay tibu vẫn không ngừng nắm chặt…

***

Text message

From: Phương

Uh. Thoi toi dau tinh toi do, cu song vui ve la duoc, ma P hoi tibu mot chuyen duoc khong? Sao con sunny lai xuong sai gon vay ? nghe noi no te lam phai khong, nhin no la p khong ua roi ? bua cuoi len lop, no khoc nhieu lam hinh nhu no vi quen lung tung nen phai bo hoc. May cho tibu la khong quen no nua nhe

Cái sai lầm thứ nhất của mày là dám gọi sunny bằng con, mặc dù tuổi mày không bằng sunny. Cái sai lầm thứ hai là mày nói sunny tệ, cái sai lầm thứ ba là dù sunny tốt hay xấu cũng không đến lượt mày ưa hay không ưa để phải nói xấu sunny. Và sai lần lớn nhất là mày nói tao không quen nó là điều may mắn. Điều tệ hại nhất là mày lại nói những điều đó cho tao nghe…

Quảng cáo

27. Chương : 26 - Lửa Trại…

Đà lạt về đêm thật lạnh, sương mù lại rải rác khắp cái bờ hồ và thành phố, ai đó có lẽ thích cái khung cảnh này nhiều lắm nhưng tibu cảm thấy trong lòng thật buồn và ảm đảm. Cái lạnh lẽo nó cứ ăn sâu vào trong thịt da, sâu trong tận trái tim tibu, khô quắt và nhăn nhúm vì buồn và nhớ đến ai đó quá nhiều…
Thật sự quá nhiều kỷ niệm ở nơi đây rồi, làm sao để quên được sunny khi mà trái tim và cả tâm trí của tibu không thể dứt ra được những hình ảnh của sunny dù chỉ một phút giây ngắn ngủi, ai biết được mỗi đêm thức dậy tibu lại cảm thấy vô cùng thất vọng với hiện tại, vẫn cứ giấc mơ đó mỗi đêm, sunny đứng ngay trước mặt tibu cười rạng rỡ,nó như ánh mặt trời tỏa nắng lên nhưng vùng đất lạnh lẽo và khô cằn, tibu cố gắng đến bên cạnh sunny miệng không ngừng gọi nhưng không bao giờ đến được, ngay trước mắt nhưng chẳng bao giờ chạm tới…

Giật mình tỉnh giấc, cái cảm giác đó vô cùng khó chịu và kì lạ, như là lạc lõng trong một thế giới không người mà không bao giờ thoát ra được, như là mong chờ một điều gì đó, mong chờ một đấng cứu thế sẽ tới.

Nó thật sự hụt hẫng đến vô cùng, tim đập nhanh một cách kì lạ, cái tiềm thức của tibu như không chấp nhận được sự thật, không chấp nhận được rằng đó chỉ là một giấc mơ…Rồi thì miệng cũng chỉ ú ớ kêu lên được một chữ.. Sunny.

Ngày cắm trại rồi cũng đến, tibu không còn thích cái không khí nhộn nhịp như đã từng, nhắn tin gọi Nhân mang bộ đồ câu cá để hai thằng đánh lả, khỏi mất công lằng nhằng dựng trại và dọn dẹp.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nắng ấm không một chút mây mọi người ai cũng đến đầy đủ. Tới Suối vàng, hai thằng im im xách bộ đồ nghề giả bộ đi lạc để câu cá.

Phải nói là chán không chịu được, xung quanh chỉ có cây cối và nước, cá thì không cắn câu, hai thằng đành ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất,tán qua tán lại thì tibu nhận được tin nhắn của Phương

-Tibu với Nhân đi đâu rồi? Sao không vô với lớp cho vui

-Ừ hai đứa đang câu cá thôi, thích câu cá nên mang theo cần câu

-Vậy à, Phương ra đó chơi chung cho vui nhen, trong này cũng chán quá

-Thôi, ở ngoài này chật lắm không đủ chỗ ngồi với lại cũng chán nữa, Phương cứ ở trong đó đi

Sau đó thì không thấy Phương nhắn tin nữa, Nhân quay sang hỏi tibu:

-Sao rồi, tiến triển tới đâu rồi hả mày ? Chơi vậy có ác quá không, thằng Thắng có nói gì không?

-Đủ xa để đạt được mục đích hehe, ác quá hả Nhân, tao đã làm gì đâu mà ác, tao muốn nó còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa.

Thằng Thắng không nói gì, nhưng mày yên tâm tao không đụng gì đến con Phương đâu, tao chỉ cho nó một bài học và khiến nó hiểu nó cũng chỉ là người bình thường như bao người khác, đừng quá tự đề cao mình.

-Ừ tùy mày thôi, dậy mày tính hiếp dâm nó hả tibu? Khà khà

-Hiếp m mày á, nhìn tao giống hạng người đó hả, mà lâu lâu soi gương thấy cũng giống, Khà khà

Hai đứa cười ngả cười nghiêng, bất chợt tibu hỏi Nhân

-Thôi không giỡn nữa, thật sự mày có biết tao đang nghĩ gì không Nhân?

-Lạy hồn, mày nghĩ gì sao tao biết ? Về chuyện gì mới được ? Nhân hỏi tibu

-Nếu một ngày tao chết đi, mày có buồn không ?

-Buồn con m mày, say nắng hả nói bậy bạ gì vậy ?

Rồi tibu im lặng một lúc

-Giày dép còn có số huống chi con người, chết lúc nào ai biết được. Haha

-Hồi trước mày chơi nhiều quá bị bại não rồi hay sao á tibu, haha. Ủa mà sao mày dặn thằng Vinh không đi chung với xe của lớp mà đi riêng bằng xe máy vậy?

- Ừ tao có dụng ý của tao, chờ đến tối rồi mày biết thôi. Ê cá cắn câu kìa Nhân

Không bõ công sức ngồi cả buổi sáng, cuối cùng cá cũng cắn câu, một con cá chép được gần một lạng. Đậu phộng, bực hết cả mình. Thế là hai đứa thả cá, vứt luôn cần câu xuống hồ và giơ tay thề không bao giờ câu cá nữa ( chẳng qua là hai con gà đua đòi bắt chước người ta câu cá thôi )

Chờ cả ngày trời cuối cùng cùng đến tối, rồi thì cũng có bấy nhiêu trò, đốt lửa trại rồi nhảy múa cá hát, khùng nhất là cái khoản mua 30 lít rượu và uống bằng chén. Trời càng lúc càng lạnh, lạnh đến buốt xương sống, ai cũng ngồi xung quanh đống lửa.

Chẳng cần nói cũng biết, nhỏ Phương giả bộ ngu ngơ đi lòng vòng rồi chọn ngay chỗ ngay cạnh tibu làm như trùng hợp lắm. Tibu cứ ngồi im đấy, rồi Phương lên tiếng

-Trời lạnh quá tibu nhỉ

-Ừ lạnh và buồn

-Ủa sao tibu lại buồn?

-Ừ buồn vì lạnh

-Ủa sao tibu lại buồn vì lạnh. Phương hỏi tibu, mặt thì ngu ra

-Ừ tại vì mỗi khi lạnh thì thấy buồn

-Hừ, tibu đừng chọc Phương nữa, Phương nói chuyện đàng hoàng với tibu mà

Rồi tibu chợt giật mình nhìn về phía xa, rồi lên tiếng :

-Phương có thấy gì không? Gốc cây ở phía xa kìa, có bóng người ở đó

Phía xa, trong cái không gian tối đen và sâu hun hút dường như có một ai đó đang đứng bất động, như cứ đứng yên một chỗ và nhìn về phía lớp, cái cảm giác sợ hãi và có một chút rùng mình. Trời về khuya, chỉ có tiếng gió rít, thỉnh thoảng lại hú lên như tạo ra một cái không gian đầy rùng rợn và bí ẩn. Bóng người đó, vẫn cứ bất động, nhìn về phía tibu và Phương.

A, ghê quá tibu ơi. Phương sợ quá à. Rồi bất chợt Phương níu lấy cánh tay tibu thật chặt

Tibu nắm chặt bàn tay lại, hình như tibu cảm thấy khó chịu khi Phương đụng vào người mình nhưng tibu vẫn cứ cố gắng chịu đựng không thì mọi công sức như đổ sông đổ biển.

Cứ thế 5 phút, 10 phút rồi 15 phút trôi qua…

-Ừ thôi ngồi đây, đợi tibu chạy qua xem ai đang dứng đó.

Rồi tibu bỏ tay Phương ra khỏi cách tay của mình, đi bộ đến gần gốc cây cười lớn lên rồi về nói với Phương

-Chẳng phải ai đâu Phương, chẳng qua là xe máy của thằng Vinh để đó, còn vắt cái áo khoác lên cành cây, làm mình thấy giống người thôi nè

-Trời, vậy mà làm Phương hết hồn. Lúc này Phương lỡ khoác tay tibu, tibu đừng giận nhé, tại Phương sợ quá thôi

-Ừ không sao đâu Phương nè

-Phương ngồi sát lại bên tibu, im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bật chợt ngại ngùng lên tiếng

-Tibu à, lúc nãy khoác tay tibu Phương thấy ấm áp lắm, Phương…. Phương….

-Sao vậy Phương ? Tibu hỏi

-Phương… Phương.. thích tibu

-Hả ? Thích tibu hả, tibu có gì đâu mà Phương thích

-Tibu lúc nào cũng lạnh lùng hết, Phương không hiểu sao nhưng Phương cứ như bị cuốn hút vào tibu vậy. Không lúc nào mà không nghĩ về tibu, Nhân nói với Phương là tibu hiện giờ không có bạn gái, Phương làm bạn gái của tibu nhé, rồi Phương sẽ không bao giờ làm tibu buồn đâu.

-Ờ… tibu cũng không biết nữa, tạm thời mình cứ như thế này đi, còn quen nhau hay không thì cứ để mọi chuyện tự nhiên

-Vậy bữa nào rảnh rỗi thì mình đi chơi nhé tibu?

-Ừ, sao cũng được nè.

Sự thật mà nói dường như lúc này tibu chẳng thể tập trung mà suy nghĩ đến những chuyện khác, trong đầu óc tibu bây giờ chỉ có hình ảnh của sunny, từng nhịp đập trở nên chậm chạp và khó khăn đến lạ thường “ Ước gì, em ở bên cạnh anh lúc này, em vẫn đang là một thành viên của cái lớp này, tập sống một cuộc sống có em chưa bao giờ khó khăn như thế sunny à.

Từ cổ chí kim, các bậc tiền bối thường dùng rượu để ngâm thơ đối ẩm thưởng thức cái tinh hoa của nghệ thuật, nhưng cũng có người dùng rượu để giải sầu, như muốn mượn nó để quên đi tất cả phiền muộn, quên đi những nỗi buồn.

Tibu đứng dậy, bỏ mặc Phương ở đó mà thật sự tibu cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Phương, tiến về phía Nhân và mấy đứa trong lớp, tibu thở dài, tay cầm chén rượu uống một hơi cạn hết. Cái thời tiết lạnh buốt, khiến tibu cần đến cái ấm áp mà sunny đã từng đem lại đến kinh khủng.

Cuộc sống của con người đôi khi ngắn ngủi đến một cách khó hiểu, khi mà con người ta chưa kịp làm những gì mình mong muốn, khi mà con người ta còn đang hối hận vì những lỗi lầm đã gây ra thì thượng đế lại không cho họ một cơ hội để sửa chữa, mà dường như lại trừng phạt những gì họ đã làm.

- Uống đi Nhân, tối nay tao có tâm trạng không vui. Có một người anh em tốt cùng uống rượu giải sầu còn gì bằng nữa

- M, tao say quá rồi tibu ơi, uống cạn đi. Ha ha. Đêm nay thật là vui quá đi. Nhân lèm bèm

- Uống đi tibu, tao cũng say quá rồi Nhân ơi khà khà. Vinh lên tiếng ( sau này, Vinh là một trong hai người tibu thân nhất ở trên lớp)

Một chén, hai chén rồi cứ thế cứ thế... rượu thì cứ uống nhưng sao càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng buồn. Lòng tibu nặng trĩu, sao không gian lại trở nên nặng nề đến thế. Không biết Nhân và Vinh đã đi đâu từ lúc nào mà đột nhiên, tibu nghe thấy tiếng hai đứa nó la lớn ở phía đằng xa:

- Ê Vinh, mấy con ngựa nhìn vui quá mày ơi. Tiếng Nhân gọi ( Hai thằng đều say cắm đầu,ở đó có ngựa vì là thung lũng nên người ta thả ngựa tự do qua đêm)

- Giờ tao ra nắm đuôi ngựa chơi, mày đi không Nhân, Haha vui quá vui quá !!!!

Rồi từ xa, mặc dù đã thấm men rượu nhưng tibu thấy bóng hai thằng thấp thoáng tiến về phía đàn ngựa, như bừng tỉnh tibu la lớn và kêu mấy thằng trong lớp

- Ê tụi mày, chạy ra đây với tao nhanh lên

Rồi tibu cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Nhân và Vinh, vừa đi vừa la lớn:

- Dm, hai thằng kia, bị điên hả? Ngựa đá chết m tụi mày bây giờ

Tibu chạy tới, một tay ôm Nhân một tay thì giữ Vinh. Nhưng mà hai thằng đó lại say quá, miệng cứ lầm bầm

- Ngựa ơi, anh đến chơi với em đâyyyyyyy

Cũng may lúc đó, mấy thằng trong lớp chạy ra kịp, cùng nhau khiêng hai thằng đó vô khu trại của lớp. Rồi thì Nhân và Vinh cũng lên tiếng

- Tibu với Nhân nè, tối nay tao buồn quá, con bồ bỏ tao theo trai rồi. Dm mà theo cái thằng nhiều tiền nữa chứ, con m nó!

- Dcm, kệ m nó đi, việc đ gì phải buồn vì những đứa như thế. Tibu nói

- Nhưng mà tao nhớ nó quá tibu ơi. Vinh lầm bầm

- Haizzz, thôi buồn thì cứ buồn đi, rồi cũng sẽ hết, có anh em ngồi đây với mày rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ vui chơi đêm nay là được. Quên hết con m nó đi, tối nay tao cũng buồn, thôi uống tiếp đi.

Ngồi gật gù cả tiếng đồng hồ mới thấy Nhân lên tiếng, có lẽ tỉnh rượu rồi, đêm nay Nhân buồn, không ai biết nhưng tibu biết điều đó, có lẽ Nhân đang buồn vì chuyện tình cảm, cũng chẳng biết nói sao vì Nhân không muốn nói về chuyện này, chỉ khi nào chịu hết nổi thì lại tâm sự với tibu.

Đúng lúc đó thì thằng Vinh lại xin thuốc hút, mặc dù nó không biết hút thuốc, trong khi chỉ còn một điếu duy nhất, thôi thì cứ như hồi học cấp 3, hút chung một điếu !.

Vậy mà không khí trở nên ấm áp đến lạ thường, nó ấm cúng cứ như một gia đình, ba thằng không ai nói ai dường như đều có một nỗi buồn trong lòng, nhưng nó lại không còn quan trọng nữa, khi mà cả ba cùng uống rượu, cùng say cùng chia sẻ nhau điếu thuốc.

Như là cùng nhau chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui trong cuộc sống vậy. Bạn bè, chẳng ai hoàn hảo nhưng những lúc cần họ bên cạnh, họ sẵn sàng chia sẻ tất cả với mình. Không cần phân biệt giàu nghèo gì, chỉ có cái tình là đủ. Đôi khi chỉ là một chén rượu với vài câu ăn tục nói phét nhưng cũng đủ làm cái lòng đang nặng trĩu của một con người trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường...

Ai đó trách móc rằng sao mày lại quen thằng này, chơi với thằng kia! Mày có biết nó hư lắm không. Nhưng ai biết rằng đằng sau cái vẻ bên ngoài đó, nó thật sự quan tâm đến mình, những người bạn đó luôn bên mình những lúc mình cần.

Mà có một điều chẳng phải ai cũng biết, khi mà dù trong tình huống nào, dù có nguy hiểm hay ảnh hưởng đến tương lai của họ, họ cũng chẳng mảy may suy nghĩ mà đến bên cạnh giúp đỡ mình ngay.

Đêm nay Nhân buồn, Vinh cũng buồn ... hai thằng say cắm đầu và ngủ từ lúc nào. Những chèn rượu cạn hết rồi, nhưng sao nỗi lòng của tibu vẫn còn đó, sao nó không vơi đi chút nào. Nó khó chịu lắm, ăn dần ăn mòn trái tim của tibu.

Chẳng thể nói cùng ai, trong lòng tibu biết rồi một ngày không xa sunny sẽ lại trở lại Đà Lạt nhưng làm sao tibu có thể đối mặt với sunny? Rồi tibu sẽ đủ can đảm để một lần nữa chen vào cuộc sống của sunny nữa không...

Bỗng nhiên tibu đứng dậy, chạy thật nhanh về phía bụi cây nôn hết tất cả trong bụng ra, mà có gì chứ, chỉ có rượu và rượu mà thôi. Bụng đau thắt lại, nước mắt nước mũi lại trào ra, nó khó chịu và cực kì đau đớn, tibu thậm chí không dám thở vì sợ nó sẽ lại đau, tibu chợt bật cười. Nụ cười đó đầy cay đắng, cười nhưng dường như nước mắt đang chảy ngược vào tim, như đang cười với cuộc đời, cười chính bản thân mình...

Rồi tibu về trại của mình, nằm xuống gác tay lên trán... suy nghĩ... cứ nghĩ về những hình ảnh của sunny mãi thôi, chẳng thể nào tibu quên được những hình ảnh của sunnny, dù chỉ một phút hay thậm chí là một giây, những hình ảnh đó còn kéo vào tận trong từng giấc mơ của tibu và chẳng bao giờ thoát ra được, rồi mắt tibu sao thấy cay cay...

Tibu thiếp đi từ lúc nào, trong giấc mơ tibu nghe tiếng sunny gọi mình như ngày nào

“ Tibu thấy sunny có dễ thương không? tibu phải ở bên cạnh sunny mãi nhé, không được vắt chanh bỏ vỏ sunny đâu nha” Vẫn cái điệu bộ và giọng nói đáng yêu đó, dường như nó chưa bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí và trái tim tibu...

Rồi tibu cứ thế, cứ ngủ lan man và chập chờn, một phần vì rượu nên không tỉnh được, một phần vì trời lạnh. Chỉ có điều, khi trời còn đang tối chập choạng và chưa sáng, tibu có cảm giác như ai đó đang ôm mình. Có lẽ là một thằng nào đó năm mơ sinh ra hoang tưởng và ôm tibu lấy tibu mà thôi...

5h Sáng tibu giật mình tỉnh dậy. Hai cánh tay đang ôm tibu. Dcm một là cánh tay lông lá của thằng Thắng. Oắt đờ phắc, cánh tay thứ hai rõ ràng là của con gái, nhìn kĩ lại thì ôi mèng ơi. Cái cảnh chẳng ai có thể nghĩ ra nổi. Thắng đang nằm ôm Phương, Phương thì nằm ôm tibu. Tibu giật bắn cả người, ngồi dậy ngay lập tức, chẳng hiểu sao rõ ràng đây là lều của con trai, con nhỏ Phương ngủ ở đây từ lúc nào. Đ thể nào mà tưởng tượng được. Cái m gì đang xảy ra đây !!!!

Rồi tibu liền chạy ra ngoài, đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ, tibu ngồi sát đó, cố nhớ những gì xảy ra tối qua. Thằng Vinh cũng vừa mới dậy, tiến đến ngồi cạnh tibu và nói:

- Dm tối qua say quá tibu ơi, tao chui qua lều con gái ngủ, ói tèm hem ở bên đó. Khà khà. Nghe nói con Q dính chưởng nguyên miếng thịt lên đầu. Vãi. hahaha

- Tao còn vãi hơn mày nữa, con Phương nó qua lều nằm ngủ cạnh tao nè, bà m nó. Còn ôm tao nữa chứ. Đ hiểu!

Rồi Phương cũng thức dậy, tiến về phía tibu mỉm cười và nói :

- Tối qua tibu ngủ được không? Tối qua ngủ ấm nhỉ

Đầu tibu như muốn nổ tung, ấm cái con m mày chứ không lẽ chửi thẳng vô cái bản mặt trơ trọi của mày. Tibu nói

- Ủa sao tối qua Phương lại nằm cạnh tibu?

- Thì tại thằng Vinh ói đầy chỗ con gái, không có chỗ ngủ nên Phương qua đây ngủ, tibu nói

Phương nằm cạnh tibu mà

- Ủa có hả, sao tibu không nhớ gì hết? Tibu hơi nghi ngờ và hỏi lại

- Có mà, tibu còn... còn....còn.. hun má Phương một cái nữa!!!

- Hở ?????? Có nửa hả? Sao tibu không nhớ gì hết

- Phương không biết, nhưng tibu phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm chứ.

Tibu im lặng không nói gì chỉ nhìn Phương một cái rồi đứng dậy, đi sang phía hồ ngồi và suy nghĩ

“ Móa nó, chịu trách nhiệm gì chứ, mình thừa biết là chẳng có chuyện đó nhưng thôi, dù sao mình cũng đang cần nó. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy” Tibu mỉm cười

Có một điều tibu nhớ rất rõ, khi đang ngồi uống rượu đêm qua, tibu nghe được nhóm của sunny nói chuyện.

- Ê tụi mày, hình như sunny sắp lên Đà Lạt chơi rồi !!!

….

Haizzz anh nhớ em sunny... vậy là anh sắp được gặp em sao?...

Quảng cáo

28. Chương : 27 - Gặp Lại Sunny

Ngày mai là ngày cuối cùng em rời xa nơi nay, rời xa cái đất Đà Lạt yêu dấu, khắc sâu biết bao nhiêu kỷ niệm giữa em và anh, em thấy nhớ anh vô cùng tibu à. Không hiểu tại sao giờ này, em lại thấy nhói đau trong lòng ngực mình, có phải vì em sắp rời xa anh không... hay là vì cái cách anh lạnh lùng trong những ngày cuối cùng em còn ở đây.
Em sắp đi thật rồi, em không nỡ tibu à... Đêm này thật lạnh, nhưng trăng sáng quá, còn anh... anh đang làm gì, có nghĩ về em như em luôn nghĩ về anh không...

Rồi cái ngày em không bao giờ mong đợi cũng đến, cái ngày cuối cùng em được đứng trên lớp học. Nơi mà em và anh cùng nhau kết thúc những buổi học, nơi mà mỗi khi em nhìn xuống cuối lớp thì thấy anh đang nhìn em trìu mến và đầy yêu thương, nơi mà anh khiến em phải rơi lệ vì hạnh phúc.

Điều đó không thật đẹp sao hả anh? Bên nhau những lúc trời mưa, em nhớ cái khoảnh khắc khi anh nhìn em, trìu mến và ấm áp vô cùng, anh im lặng và không nói gì chỉ nhìn em mãi thôi, nhưng... em cảm nhận được cái tình cảm không bờ bến mà anh dành cho em. Vậy mà.. vậy mà cái ngày cuối em ở trên lớp, sao anh không đến? Nước mắt em cứ tự tuôn ra mãi không ngừng, em không nỡ xa anh.

Hình như em nuối tiếc quãng thời gian đã trôi qua, đôi mắt em cứ hướng về phía cánh cửa, nơi mà anh sẽ bước qua. Nhưng dường như sự hy vọng đó cũng như những giọt nước mắt của em, rơi xuống nơi em đang đứng và tan ra như không bao giờ tồn tại. Và anh đã không đến... anh có nghe thấy không, nghe thấy tiếng từng mảnh vỡ từ trái tim em đang rơi xuống...

Mình sẽ lại được gặp nhau chứ, tibu?

Sau cái đêm cắm trại, Phương muốn tibu phải làm bạn trai của mình, đâu đó phảng phất mùi thuốc ở đây, thật ra đó có lẽ là một cái bẫy định sẵn của Phương, nhưng Phương đâu biết rằng Phương mới chính là con mồi trong cái bẫy mà tibu tạo ra.

- Tibu, sao Phương rủ hoài mà tibu không chịu đi chơi với Phương?

- Ừ tại tibu không rảnh thôi, với lại mệt trong người nên không muốn đi đâu hết

- Tibu mệt gì trong người? Đã khám bệnh chưa? Rồi ai lo ăn uống cho tibu? Tí nữa học xong tibu tự đi xe về được không?

- Tibu tự về được mà, à mà tí nữa học xong để tibu chở Phương về nhà

- Thật hả tibu, ok nè

Đà Lạt đêm nay thật lạnh, khiến con người ta thật buồn. Đôi khi là cảm giác lạc lõng và mất phương hướng. Màn đêm đôi khi thật đẹp và huyền ảo, nhưng cũng thật đáng sợ. Một ngày nào đó, khi nhìn về phía trước, khi mà chính bản thân chúng ta cũng chẳng thể xác định được mình cần gì và phải làm gì điều đó thật không dễ chịu chút nào.

Ai đó hỏi bạn sống vì điều gì, bạn sẽ trả lời như thế nào?

Một câu hỏi mà có lẽ trong lòng tibu vẫn chưa có lời giải đáp...

Rồi tibu nhìn thấy bóng dáng của mấy đứa trong lớp thấp thoáng phía xa, tibu liền lên tiếng:

- Ôm tibu đi

- Hả? tibu nói gì? Phương bất ngờ hỏi

- Ôm tibu đi!!! Tibu hơi nặng giọng với Phương

Rồi cứ thế hai đứa đi trên một đoạn đường mà không ai nói tiếng nào. Qua khu đường sinh viên thì tibu mới mở miệng:

- Bỏ tay ra đi Phương, đừng ôm tibu nữa

- Sao vậy tibu ? Tibu không thích sao

Tibu im lặng, rồi xe cũng đến nhà Phương. Phương xuống xe nhìn tibu, nhưng tibu cũng chẳng thèm để ý. Rồi bỗng có một thằng nhóc ( theo tibu biết thì có lẽ là con chủ nhà trọ của Phương ) lên tiếng:

- Thằng kia, vô đây làm gì mày?

Tibu thấy buồn cười vô cùng, nó chỉ là một thằng nhóc 9x không hơn không kém. Mà xã hội bây giờ loạn quá, mấy thằng nhóc không coi ai ra gì, cứ thích thể hiện với mọi người trong khi bản thân mình không có gì tài giỏi. Nhưng tibu cũng chẳng nói gì, mà vẫn cứ im lặng bỏ mặc thằng nhóc đó nói gì thì nói. Rồi tibu quay sang nói Phương:

- Thắng lớp mình thích Phương thật lòng đó, Phương thấy sao?

- Thằng Thắng hả? Nhìn nó mất cảm tình lắm, Phương ghét nó từ đầu đến chân

- Ghét nó vì nó xấu mà còn dám thích Phương hả, nếu không thích người ta cũng không cần phải coi thường người ta đâu Phương à. Thôi Phương ngủ ngon nha, tibu về

-Tibu ngủ ngon nha, tối buồn thì nhắn tin cho Phương

Rồi tibu quay đầu xe, không quên lườm thằng nhóc lúc nãy một cái. Chỉ có điều buồn cười là thằng đó lại nổi máu côn đồ và chửi tibu:

- Mày mà dừng xe tao đập chết m mày.

Tibu vẫn cứ im lặng chạy xe, không hiểu từ lúc nào tính tình tibu trở nên trầm và biết kiềm chế rất nhiều, chẳng biết có phải do sunny hay không nhưng tibu bây giờ tốt hơn tibu ngày xưa. Có lẽ thế...

Buổi sáng hôm đó đi học, không hiểu có chuyện gì sẽ xảy ra mà trong lòng tibu cứ thấy bồn chồn và khó chịu đến kinh khủng. Hay là nó như một điều gì đó giống như là điềm báo trước?

Tibu vẫn cùng Nhân ngồi trên căn tin như mọi ngày, điếu thuốc và ly cafe không còn ngon như mỗi ngày. Tibu vẫn thấy trong lòng như hàng ngàn con kiến đốt.

- Nhân, hay về lớp sớm đi mày. Tao thấy hình như sắp có chuyện gì xảy ra, tao khó chịu lắm

- Ừ tùy mày, dậy thì về lớp.

Hai đứa đang tính về thì Phương từ bàn khác chạy sang, nói với Nhân:

- Từ từ rồi về lớp Nhân, hôm nay Phương đãi Nhân ăn kem, ngồi chơi với tụi Phương xíu nữa đi

- Sao tibu? Nhân hỏi tibu

- Thôi Nhân không hiểu sao tao muốn về lớp lắm !!!

Mặc dù vậy nhưng không hiểu tại sao nhỏ Phương giống như muốn níu kéo hai thằng ngồi lại căn tin vậy, tibu thấy trong ánh mắt Phương có điều gì đó rất lạ. cuối cùng thì tibu cũng phải ngồi lại vì Nhân chưa chịu về lớp.

Được khoảng nửa tiếng thì cả đám trở về lớp, tibu về lại chỗ ngồi của mình. Ngay lúc đó Vinh chạy qua chỗ của tibu và nói:

- Nãy giờ có gặp ai không tibu?

- Điên hả mày, tự nhiên gặp ai. Tibu nói

- Mày không gặp sunny hả, nó mới về cổng sau được 5 phút đó

- Dm, mấy cái này không đùa nha mày

- Dcm, tao mà láo xe cán chết

Tibu như chết lặng... thình thịch...thình thịch... tibu nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí là không thở được. Chắp nối lại tất cả tibu hiểu rằng chính con Phương biết chuyện này và cố gắng kéo dài thời gian để tibu không gặp sunny.

Rầm.. tibu đập tay lên bàn và nói to:

- ĐMmmm Sao mọi người ai cũng biết mà không nói tibu lấy một tiếng hả ??????

Rồi tibu lao thật nhanh về phía cổng sau... đủ nhanh để chưa đầy 5 phút nữa, tibu có thể gặp sunny... có thể gặp người mà tibu nguyện đánh đổi tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đó, dáng đi đó.... để có thể gặp lại người con gái đó, thiên thần trong lòng tibu...

Quảng cáo

29. Chương : 28 - Tình Yêu...

Tim tibu đập nhanh hơn bao giờ hết, bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua rồi cũng đến ngày sunny trở lại.. nhưng dường như trong tibu lúc này có một điều gì đó, một điều gì mà dường như không thể nào diễn tả bằng lời được, nó nghẹn ngay cổ họng tibu lúc này.
Trong lòng tibu thấy bực mình và căm giận hơn bao giờ hết, tất cả mọi người, sao không ai nói cho tibu biết một tiếng về sự có mặt của sunny hôm nay... vậy mà..vậy mà cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Tibu chạy thật nhanh, chạy bằng tất cả sức lực mà mình đang có, đoạn đường mà ngày nào hai đứa vẫn cùng nhau đi chung. Từng bậc thang ngả màu vì rêu xanh, hai bên từng hàng thông cao vút và xanh mượt. Gió vẫn thổi như thế, rì rào.. rì rào thỉnh thoảng lại rít lên.

Đã bao lâu rồi nhỉ, dường như đã từ rất lâu rồi mọi thứ đã có lẽ thay đổi vì màu của thời gian, nhưng liệu tình cảm giữa hai đứa có còn được như xưa nữa không...

Tibu dừng lại, ngay trước dãy nhà A25, người tibu như bất động, không còn thở được nữa, mọi thứ bất chợt dừng lại. Ngôi nhà cũ kĩ, những hàng thông già, mọi thứ nhòe đi trong mắt tibu.

Dáng đi đó... dáng đi đó chẳng phải rất quen thuộc sao... vẫn đôi giày búp bê, vẫn chiếc áo khoác mỏng và mái tóc thẳng thướt tha nhưng không còn dài như trước nữa...

Người con gái mà tibu luôn yêu thương, luôn mong nhớ từng đêm từng ngày, luôn tồn tại trong hơi thở của tibu từng phút từng giây, người con gái mà tibu chỉ dám gặp trong giấc mơ mỗi đêm chẳng phải đang trước mắt tibu sao?

Sunny chậm rãi từng bước một, vẫn cái dáng đi đáng yêu như một đứa con nít... sunny hơi gầy, nhưng từ đằng sau tibu biết rằng sunny không còn hốc hác như trước nữa. Khoảng thời gian trôi qua, có lẽ sunny đã sống rất tốt nhưng sao sunny lên mà không báo tibu một tiếng nào, không lẽ... không lẽ sunny đã không còn muốn gặp tibu nữa, sunny không còn nhớ đến tibu nữa...

Tibu đưa tay lên gạt những giọt nước trên mắt để không làm nhòe đi cái hình ảnh của sunny trước mặt mình, tibu sẽ chạy đến thật nhanh ôm lấy sunny, để sunny không bao giờ rời xa tibu được nữa, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi.

Sunny một bước, tibu lại bước thêm một bước... tibu cứ lẽo đẽo theo sau sunny, nhìn sunny từ đằng sau... Tibu hít một hơi thật sâu, rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh sunny. Tibu ôm chặt lấy sunny...

- Đừng đi đâu nữa em nhé, đừng đi đâu nữa sunny nhé... em đừng nói gì cả, hãy cứ im lặng để anh có thể tận hưởng giây phút này, giây phút hạnh phúc trong cuộc đời anh...

- Đã bao lâu rồi sunny? bao lâu rồi anh mới có thể ôm em như lúc này. Từng ngày đã qua, anh đã phải sống ở địa ngục quá lâu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua lại là một tiếng tík tắk đầy khó khăn và đau khổ khi anh sống không có em.

- Em có biết không, khi em bỏ đi anh đã lạc trong một lối đi không ánh sáng quá lâu, anh tưởng mình sẽ không thoát ra được, nhưng cũng vì em mà anh đã đứng dậy.

Rồi cứ thế, tibu ôm sunny thật chặt, cả hai im lặng... tibu hít một hơi thật dài, vẫn cái mùi thơm từ tóc sunny, nhẹ nhàng, thoang thoảng qua khứu giác của tibu. Nó không mạnh mẽ để rồi sớm tan biến trong không khí, mà cứ phảng phất và không bao giờ quên được. Vậy là, không rời xa anh nữa sunny nhé...

…... …

Rầm rầm... tiếng tibu đạp bàn. Đôi mắt đỏ lên vì tức giận và đầy căm hận, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tibu không thể giữ được bình tĩnh được nữa, mà lồng lộn lên như một con thú dữ, một con thú bị tổn thương nặng nề...

- Tại sao tụi mày không ai nói với tao một lời hả? Sao không ai nói cho tao biết là sunny lên?

Bạn bè cái kiểu đ gì dậy, tao luôn coi những người trong lớp như tụi mày là bạn bè của tao. Vậy mà giờ như thế này? Tui mày biết tao nghĩ gì mà. Tibu hét lên

- Thôi tibu, được rồi, kệ tụi nó đi, quan tâm làm gì.

- Đm mày thấy sao hả Nhân, ai tao cũng sống tình nghĩa, vậy mà giờ thế này. Mày có biết là kể từ khi sunny xuống, hầu như tháng nào sunny cũng lên lại đây, vậy mà tụi nó không cho sunny gặp tao, cũng không nói cho tao biết.

- A đù, dậy hả?

- Đm, tao nói rồi, giờ tao đéo cần cái đứa nào trong lớp này nữa, ngoại trừ anh em của tao, từ giờ có chuyện gì thì cũng đừng nhờ thằng này nữa, cái lớp này tao cũng đéo cần, coi như gạch tên tao đi.

- Làm gì mà ghê dậy, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc? Tiếng một vài đứa trong lớp

- Tụi mày là cái con c gì, có gì khó chịu hả? Đm cứ lên đây, tao hầu. Đm nó chứ, tao đang điên đây. Lớp này, đ là cái gì hết. Không phải cái sự thật là trong lớp đại học thì mệnh ai người đó sống sao? Hôm nay thì nói xấu người này, hôm sau thì đâm chọt người kia. Đ phải ngoại trừ mấy thằng bạn thân trong lớp thì tụi mày đ ai dám gần tao sao, sợ tao ảnh hưởng đến tụi mày sao?

Tao lầm mà, tao lầm khi cứ sống tình nghĩa với tụi mày.

- Thôi Nhân ra ngoài với tao, học làm đéo gì nữa, nhậu đi

....

….

…..

- Uống đi Nhân, tao nói thật, lớp đ gì mà cư xử tao thấy như thú đối xử với nhau, mày thấy tụi nó vậy được không?

- Ừ chơi dậy là bể quá

- Con nào cũng nhận là thân, con nào cũng nói là quan tâm tao. Vậy mà bây giờ dậy đó, tức nổ não.

- Thôi kệ cm tụi nó đi tibu.

- Ừ.. thôi...uống...

Bỗng nhiên tibu bịt miệng lại, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Tibu cười, bỗng nhiên thấy buồn cười khi mà bụng tibu đau quặn lại, như tất cả lục phủ ngũ tạng đang bị xáo trộn, nước mắt nước mũi tibu trào ra vì quá đau. Không biết từ lúc nào, cứ động một tí rượu, cứ ăn uống một tí là tibu lại ói ra tất cả, đôi lúc máu ra nhiều đến giật mình. Tay tibu run bần bật, tibu thấy sợ...

Cám cảm giác sợ hãi đến tột cùng...

Ừ thì cứ giả bộ say quá nên mệt đòi về nhà...

Tối đó thì Phương nhắn tin cho tibu

- Tibu rảnh không, đi uống cafe đi?

- Thôi tibu đang mệt, để bữa khác đi Phương

- Sao tibu chảnh quá vậy, để Phương rủ hoài mà không chịu đi, ý tibu là gì đây?

- Phương muốn rõ ràng chứ gì, ừ được rồi đây cũng là thời điểm thích hợp. Ở đó! Giờ tibu lên nhà Phương.

….

…..

Hai đứa im lặng một hồi lâu, tibu mồi một điếu thuốc rồi lên tiếng, phá vỡ cái không gian yên tĩnh và nặng nề đó:

- Phương muốn gì?

- Vậy tibu, tibu muốn gì? Không biết từ lúc nào Phương yêu tibu rồi, sao tibu cứ hoài như thế, cứ im lặng và tỏ ra bất cần

- Vậy Phương biết Thắng yêu Phương không?

- Phương biết, thì sao? Nhưng Phương không có cảm tình với Thắng.

Tibu hút một hơi thuốc thật dài rồi nói tiếp:

- Không có cảm tình thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta, Phương có quyền sai bảo Thắng như một con chó sao? Hay có cái đặc biệt quyền là tát, là đánh hay là đá nó mỗi khi khó chịu hả?

- Phương... Phương...

- Phương cái gì hả? Nói thẳng cho Phương biết, tất cả chỉ là do tibu sắp đặt, tất cả chỉ là kế hoạch tibu làm cho Phương yêu tibu mà thôi. Giờ thì sao, giờ thì Phương bắt đầu thấy hơi ngẹn lại trong cổ họng, lồng ngực thì nhói lên vì đau rồi chứ gì? Đó là cảm giác của Thắng lúc này.

- Tibu.. tibu thật là đê tiện.

Tibu khẽ cười và nói:

-Tibu khốn nạn, tibu đê tiện nhưng chẳng liên quan gì tới Phương, và Phương cũng không bao giờ có cái quyền gọi sunny là con. Phương tuổi gì mà dám gọi như thế. Nói thật Phương chỉ là cái loại gái ưa mấy thằng nhà giàu, ưa mấy thằng đẹp trai mà thôi.

Tự nhìn lại mình đi, Phương tốt hơn ai mà tự đề cao mình quá vậy. Nói thẳng ra, những thằng khác đến với Phương chẳng qua là coi Phương như là một thứ đồ chơi mà thôi, không hơn và không kém, Phương tự nghĩ lại đi. Bao nhiêu thằng ở lại bên cạnh Phương được lâu.

Rồi hai hàng lệ Phương rơi xuống một cách nhanh chóng, nó như đâm thẳng vào tim tibu mặc dù tibu không có cảm tình với Phương, con gái khóc đó là một điều khiến bất cứ người con trai nào cũng khó chịu và thật sự đau lòng, nhưng tibu vẫn cố gắng điềm tĩnh và tỏ ra độc ác đến một cách kì lạ.

Âu thì tận sâu trong lòng tibu, tibu thật sự cũng muốn giúp Phương nhìn ra giá trị của cuộc sống, giá trị của những người xung quanh và biết yêu bản thân Phương mà thôi.

Rồi tibu tiếp tục nói

- Phương không bao giờ có thể so sánh được với sunny, trái tim Phương vốn dĩ không có sự nhân hậu.

- Hic.. vậy.. vậy sao mỗi lần đi học về tibu đều kêu Phương ôm tibu? Không phải tibu có tình cảm với Phương sao?

- Tình cảm? Phương không đủ thông mình rằng khi có mặt những đứa trong lớp, những đứa bạn thân của sunny thì tibu mới kêu Phương ôm tibu sao? Ừ tibu cố ý để tụi nó thấy, cố ý để mối quan hệ của tibu và Phương lọt đến tai sunny. Đơn giản là tibu muốn sunny quên tibu. Phương đối với tibu chỉ là một công cụ trong những gì mà tibu đang làm thôi.

Phương cứ khóc mãi... khóc mãi. Trái tim tibu lúc này vô cùng khó chịu, rồi tibu vẫn cứ tiếp tục:

- Hãy thật tỉnh táo khi trao cho ai tình cảm của mình Phương à, đừng quá dễ dãi. Biết sao tibu nói vậy không? Thằng bạn tibu làm công an bảo vệ mục tiêu trên XYZ, nó gặp Phương rồi, nó kể tibu là Phương đi hát karaoke chung với tụi nó, thằng bạn nó sàm sỡ Phương một cách dễ dàng mà Phương chẳng phản ứng gì cả. Hãy yêu bản thân mình hơn nữa, đừng để bị lợi dụng. Hãy sáng suốt nhận ra đâu là tình cảm thật. Biết Thắng nói gì với tibu không?

“ Tibu đừng làm tổn thương Phương được không?”

Chẳng phải khi Phương bỏ người yêu để theo tibu, những đứa bạn thân trong nhóm Phương coi thường và trở nên ghét Phương lắm sao? Đừng sai lầm thêm nữa, hãy sống tốt cho mình và cho mọi người.

- Tibu... nhưng Phương có tình cảm với tibu thật lòng mà..tibu.. tibu

- Thôi tibu về đây, hãy suy nghĩ kĩ về tất cả và đừng khóc nữa. Tibu xin lỗi...

Tibu dập điếu thuốc một cách nhanh chóng, cũng như dập tắt tất cả đối với Phương. Rồi lạnh lùng bước đi.

…

….

…..

Vẫn thằng nhóc hôm bữa, tibu nhìn lên và la lớn:

- Nhìn con c gì thằng nhóc con, đấm chết m mày bây giờ, ngon thì bước qua đây mày. Rồi thì thằng nhóc cũng im thin thít, mặt mày trắng bệch không nói lên được một lời. Ôi, cuộc sống lúc nào cũng hài hước thật...

mp3.zing /bai-hat/Khi-Tinh-.../ZWZCA0ZD.html

Bây giờ, tibu không cần phải kiềm chế cũng không cần phải nhịn nhục gì nữa, tibu đã hy sinh tất cả vì sunny, điều đó có nghĩa là tibu đã từ bỏ cuộc sống của chính mình, liệu tibu có đủ dũng cảm để người mình yêu đau khổ mỗi khi nhớ đến mình, yêu có phải là hy sinh khi không thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, hay chỉ đơn giản là mong đợi mỗi ngày trôi qua là một nụ cười lại nở trên môi của cô ấy?

Hoặc là đôi lúc chỉ nghe giọng nói ấm áp qua một cú điện thoại : ừ em khỏe và sống tốt, anh thế nào? Hay một ngày nào đó, trước lúc nhắm mắt lại thấy lòng bình yên đến vô cùng khi nghe tin : Ừh anh ấy đối xử rất tốt với em, khiến em sống hạnh phúc và vui vẻ. Liệu mọi thứ có trở nên vô nghĩa không? Âu cũng là cái duyên số, con người ai cũng có số mệnh, vấn đề chỉ là thời gian... Thôi thì hãy cứ âm thầm và lặng lẽ.

Bước lên xe máy, Tibu thẫy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm nhưng lại vô cùng đau đớn, đôi lúc có những thứ nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng có những thứ nặng tựa thái sơn...

Ừ thì hôm đó, tibu đã không không bước đến và ôm lấy sunny, chỉ từ xa nhìn sunny bước đi mà trong lòng đầy đau đớn, như đứt đi từng đoạn ruột, mọi thứ xé nát trái tim tibu, thôi thì cũng đành nhìn sunny bước đi một lần nữa bằng hai đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt...

Sunny một bước, tibu lại một bước, sunny không biết rằng tibu đang theo sau sunny, từng giọt nước mắt tibu lại rơi một lần nữa, tay tibu nắm chặt lại, dồn hết tất cả sức lực còn lại để níu kéo cái cảm xúc muốn chạy tới ôm lấy sunny... Rồi thì bóng dáng đó cũng dần mất đi trong mắt tibu, hình ảnh người con gái đang xa dần xa dần và biết mất trong cái không gian rộng lớn...

Tình yêu khiến con người phải rớt lệ vì hạnh phúc, nhưng cũng khiến con người gào thét trong hai dòng lệ vì đau khổ?

Tình yêu là gì? Như thế nào là đúng và thế nào là sai...

Có lẽ, không bao giờ có thể định nghĩa được tình yêu là gì...

Quảng cáo

30. Chương : 29 - Yêu Em Đến Những Hơi Thở Cuối Cùng Của Anh...

Kể từ cái ngày gặp lại sunny, mỗi ngày trôi qua lại là một ngày đầy đau khổ đối với tibu. Cái cảm giác mà mỗi đêm trôi qua, lại phải giật mình thức giấc, trong lòng hụt hẫng và thất vọng, lúc thì cơn đau hành hạ, lúc thì nỗi nhớ hành hạ.
Rồi cứ thế, khi đau tibu lại lạm dụng vào thuốc giảm đau mà không biết được rằng, chính cái thuốc giảm đau đó đang giết chết cơ thể mình dần dần.

...

- A lô, tibu nghe nè Phương

- Tibu hả, Phương muốn gặp tibu. tibu đừng lạnh lùng như thế nữa được không

-Tibu đã nói với Phương rồi, không bao giờ Phương có thể lay động được tình cảm của tibu. Tibu đang rất mệt mỏi và khó chịu. Phương đừng làm phiền tibu nữa

- Coi như Phương van xin tibu được không, gặp Phương một lần đi mà

Tibu thấy lòng mình khó chịu, khó chịu vì ân hận. Tibu đã lôi Phương vào chuyện này, mà dường như mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của tibu, Phương yêu tibu thật lòng mất rồi. Tibu nghĩ lúc này cần phải thật sự khiến Phương từ bỏ tất cả, khiến Phương căm thù và ghét tibu thì mới chấm dứt được.

- Thôi được rồi, muốn gặp phải không? Muốn quen tibu đúng không? Thay đồ đi, giờ tibu qua đón

Rồi tibu lấy điện thoại, gọi cho Beo

- Beo hả? Tụi mày đang ở đâu? tibu hỏi

- Đang ở nhà thằng Bi trên số 4 nè, có chuyện gì hok?

- Có chuyện cần giúp, tụi mày trên đó làm gì?

- Đang ngồi đập với tụi nó, cháy quá rồi, lên chơi chung cho vui khà khà.

- Ừ, ngồi đó, tao lên liền

Tibu đón Phương, chẳng cần nhìn Phương dù chỉ là một lần, chạy thật nhanh đến nhà Bi. rồi Phương hỏi tibu :

- Đi đâu vậy tibu?

- Muốn yêu tibu, muốn quen tibu đúng không? Vậy cứ im lặng và đừng nói gì.

Đến nhà Bi, tibu nắm tay Phương và đi thật nhanh vào trong, đập vào mắt Phương là cảnh một đám thanh niên, chân tay thì xăm trổ, tóc thì cạo trọc. Phương thấy hơi sợ, đặc biệt là có một cái mùi tanh rất khó chịu xộc vào mũi Phương.

- A đù, tibu hôm nay lạ mày, lần đầu tiên thấy mày dẫn con gái đi cùng, bồ hả. khà khà. Tiếng mấy thằng trong nhà hỏi?

- Bồ đ gì, tụi mày cứ ngồi im đó cho tao. Chuẩn bị đốt dùm tao

Rồi tibu quay lại nói Phương

- Phương muốn quen tibu sao, ok. Đây là cái thế giới tibu đang sống, trong đó là ma túy tổng hợp, muốn yêu tibu. Được thôi, hút nó! hút nó đi rồi Phương muốn gì cũng đươc. Bi đâu, đốt dùm anh đi em!!!

Rồi Beo lên tiếng

- Hút đi em gái, hút đi rồi anh cho em lên thiên đường, làm cho em sướng. Khà khà

Mặt Phương không còn giọt máu, trắng bệch, rồi Phương như sắp bật khóc vì sợ, không phải tibu muốn dồn ép Phương đơn giản là tibu biết Phương sẽ không làm điều đó. Tất cả như quá sức tưởng tượng của Phương.

Phương đứng đó bất động, và bắt đầu khóc. Tibu lớn tiếng

- Sao Phương, hút đi chứ, muốn gia nhập thế giới của tibu mà?

tibu nói

- Hic.. hu.. Phương xin lỗi, tibu tha cho Phương đi. Tha cho Phương đi, huhu. Phương nấc lên từng lời

- Sao? Không đủ can đảm hả, vậy đi về và nín đi

Tibu chở Phương về nhà, trước lúc về tibu nói với Phương

- Phương không bao giờ hợp với tibu, hơn nữa cho dù Phương có hút tibu cũng không cản, đơn giản là tibu không quan tâm đến Phương. Hãy biết yêu thương mình hơn và suy nghĩ một chút đi, không còn nhỏ nữa! Hãy sống vui vẻ, tibu xin lỗi

Phương vẫn thế, im lặng và khóc...

…

“Cháu là tibu phải không? Trước hết cháu phải hết sức bình tĩnh. Cháu bị ung thư, điều quan trọng là cháu cần phải hết sức lạc quan và tập trung chữa trị. Hy vong khỏi bệnh không phải là không có, nhưng tinh thần là cực kì quan trọng. Cháu nên thu xếp nhập viện sớm!”

...

Tibu lại ngồi đó, trên tay cầm bức ảnh của sunny và cười một mình.. cười vì hạnh phúc, cười vì sunny hay là cười vì cuộc đời. Mọi thứ nghiệt ngã đến vô cùng. Đến một mức độ nào đó, vượt qua sự chịu đựng của một con người, họ cần ai đó bên cạnh mình lúc này, cần một ai đó để có thể thật sự chia sẻ mọi thứ với mình, nhưng làm sao đây khi người đó đối với tibu chỉ có thể là sunny...

Tuyệt vọng đến vô cùng, trong lòng tibu bây giờ không biết nên làm gì nữa. Cầm tờ giấy trên tay, nó chẳng khác nào con dấu của diêm vương đại nhân đóng vào cái giấy thông hành dành riêng cho tibu. Mọi thứ trước mắt tibu dần sụp đổ, không thể suy nghĩ được gì, không thể làm được gì, lẽ nào số phận đã an bày rồi thì con người dù muốn hay không cũng phải chấp nhận nó.

“ N ah, tao bi ung thu roi, moi co ket qua kham tren benh vien. Gio tao khong biet nen lam gi va nen lam gi. Sao moi thu lai den voi tao mot cach bat ngo va day dau don nhu the nay. Tao khong biet noi gi hon, may hieu tao dang muon noi den chuyen gi ma. Mai mot khi khong con nua, may phai thay tao de y ong gia cho tao. Tao chi mong may lam chuyen do cho tao ma thoi. Tao nho sunny qua n oi, tao muon gap sunny hon luc nao het. May phai hua la khong de chuyen nay den tai sunny nghe khong.”

“ Ua? sao lai nhu day? Ma may kham o dau ha tibu, co chac khong? Co chua tri duoc khong. Dcm may dang o dau ? ”

“ Uh thoi khong sao, may hua voi tao di!”

“ Tao hua, nhung chuyen do may khong phai lo. Nhung cung phai co cach gi do chu, may dung bo cuoc ! ”

“ Tao khong biet nua, gio tao thay met moi lam”

“ may dang o dau ha tibu??? “

…

“ Sao may khong tra loi tao??? “

…

“ May dang o dau, sao tao goi hoai ma khong lien lac dc??”

mp3.zing /bai-hat/Please-Go.../ZWZ99B66.html

Đồi thông tin hôm nay đẹp đến lạ thường, mọi thứ bình yên quá đỗi. Chưa bao giờ tibu thấy nhớ sunny như bây giờ, có lẽ vì tibu sợ một ngày nào đó, tibu không còn cơ hội để được nhìn thấy sunny một lần nữa, không còn được nghĩ về sunny mỗi đêm nữa...

Chưa lúc nào, tibu có thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng như bây giờ, từ mùi thơm của những thảm cỏ xanh mượt, hay tiếng gió đang thì thầm bên tai tibu lúc này, hoặc đằng xa, ánh sáng le lói của mặc trời đang dần biến mất.

Ừh không khí đã dần lạnh từ lúc nào, nhưng tibu không thấy lạnh mà thấy cần hơi ấm của ai đó sưởi ấm cho mình ngay lúc này, trái tim tibu có lẽ đã quá kiệt sức vì nhớ nhung, vì mệt mỏi rồi tibu cần một nơi để dừng chân ngay lúc này.

Ngày gặp lại sunny, tibu đã không thể chạy tới ôm lấy sunny như mình vẫn luôn mong ước. Ông trời luôn trêu ngươi con người, lẽ nào đó chỉ là một trò chơi mua vui cho ông hay cái cảm giác gieo rắc đau khổ và bất hạnh khiến ông cảm thấy thỏa mãn.

“ Ngay cả khi không muốn, anh cũng phải làm thế, anh không thể yêu em sunny à. Anh đã sai ngay từ đầu, anh không nên tiếp tục yêu em. Không biết tại sao anh lại như thế này, không còn nhiều thời gian cho anh, anh thậm chí không thể thở được nữa.

Anh biết em sẽ không bỏ mặc anh một mình như thế này phải không sunny? Đừng yêu anh đừng quay lại bên anh nữa. Hình như anh đang đợi nói lời ly biệt, yêu em rất nhiều, nhiều hơn bất kì thứ gì quý giá nhất đối với anh trên thế giới này nhưng anh phải quay đi.

Anh xin lỗi anh không thể đi bên em đến những bước cuối cùng rồi, anh xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa đem lại hạnh phúc cho em đến hết đời, không thể làm cho em cười mỗi khi em không vui, không thể tự tay lau khô cho em những giọt nước mắt những khi em buồn nữa.

Hãy xóa đi những kỷ niệm của hai đứa mình và thay thế vào đó những kỷ niệm khác hạnh phúc hơn em nhé... hãy.. hãy là em trước khi biết anh sunny à!

Anh thật yếu đuối vì những giọt nước mắt anh lại rơi rồi, và phụ nữ không thích những người yếu đuối đúng không em, anh xin lỗi vì anh không thể làm cho những giọt nước mắt này ngừng rơi được. Không phải những giọt nước mắt vì đau buồn đâu em, anh thề đó.!!..

Đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc, anh thật sự hạnh phúc vì quãng thời gian qua đã được gặp em, được yêu em. Ông trời đã không bạc đãi anh khi cho anh gặp được em, và cho dù có một lần nữa phải đánh đổi quãng đời còn lại chỉ để được gặp em như trước đây thì... anh xin lỗi, vì anh sẽ lại gật đầu đồng ý một lần nữa.

Con người không hoàn hảo, nhưng bên cạnh em, em làm cuộc sống của anh trở nên hoàn hảo, em có biết điều đó không hả sunny? Mỗi sáng thức giấc, anh sẽ ngập tràn hạnh phúc và bắt đầu một ngày mới đầy yêu thương khi anh được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười của em, khi anh lại được nhẹ nhàng vuốt cái sống mũi nhỏ nhắn và đáng yêu của em, em có biết điều đó không sunny?

Sunny.

Anh yêu em..

Yêu em đến hơi thở cuối cùng của anh, cho dù sau này hơi thở của anh không còn mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết như trước nữa nhưng anh vẫn yêu em như thế sunny à...

Quảng cáo

31. Chương : 30 - Sự Xuất Hiện Của Jenny

Thường thì trong vô vọng con người ta lại tìm thấy thứ ánh sáng le lói trong con đường không lối thoát đó. Đôi khi chỉ những điều vô cùng giản dị và nhỏ bé lại thay đổi cả một cuộc đời của một con người. Hãy cứ sống hết mình và đừng nuối tiếc về bất cứ điều gì, để rồi khi nhắm mắt, ừ thì ta đã sống một cuộc sống không nuối tiếc...
Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, tường chừng như cuộc sống đã đặt dấu chấm hết với tibu nhưng... rồi thì mọi chuyện cũng suôn sẻ, khi đi tái khám tại một bệnh viện khác, tibu mừng rỡ với kết quả trên tay, chỉ bị xuất huyết dạ dày, chứ không hề có vấn đề gì về ung thư cả. Thế đấy, khi buông xuôi rồi thì tự nhiên hy vọng nó cũng lại tìm đến trong cuộc sống.

Phải bước ra từ cõi chết mọi lần, phải nếm trải cái mùi vị tưởng chừng mất đi tất cả mới biết quý trọng nó, mới biết quý trọng cái cuộc sống vốn có của mình. Chưa bao giờ tibu thấy mỗi ngày mới trôi qua lại tràn đầy sức sống và niềm hy vọng như lúc này, ít nhất từ bây giờ tibu luôn quý trọng mỗi ngày lại được sống, lại được bắt đầu tất cả cho dù nó không suôn sẻ và như mong đợi.

Và người đầu tiên tibu muốn nói chuyện chính là sunny, bao nhiêu cái suy nghĩ trong đầu tibu, tibu sẽ không bao giờ để mất sunny nữa, tibu sẽ xuống sài gòn, sẽ làm tất cả để có lại một người con gái bên cạnh sunny.

Hai bàn tay tibu run lên vì hạnh phúc, cầm điện thoại trên tay tibu nghĩ tới những hình ảnh của sunny, nghĩ tới những lúc hai đứa bên nhau, và rồi chỉ trong một vài giây nữa lần đầu tiên tibu có thể tự tin về tương lai mà nói chuyện với sunny.

Day 1:

- Sunny hả?

- Dạ, em là sunny

Ôi giọng nói đáng yêu đó, cái giọng nói mà khiến trái tim tibu bao đêm thổn thức và luôn nhớ tới. Rồi tibu tiếp tục nói.

- Em khỏe không? anh nhớ em nhiều lắm, em thế nào rồi, cuộc sống dưới đó thế nào? Em sống tốt chứ?

- Dạ em vẫn khỏe, nhưng cho em hỏi ai vậy ạ?

Tibu hơi khựng lại, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra

- Em đừng đùa nữa, anh nè, tibu nè.

- Dạ, tibu nào ạ?

Chần chừ một chút, rồi tibu lại nói tiếp

- Sunny, em đừng đùa nữa? Tibu nè. Anh biết em giận anh vì quãng thời gian qua anh lạnh lùng với em, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa.

- Dạ xin lỗi anh, nhưng hình như mình không quen nhau thì phải, thật sự em không quen ai tên tibu cả.

- Đừng đùa dai nữa, mình học chung hai năm ở Đl, rồi em đi sài gòn, giỡn gì mà ghê vậy, giả bộ quên anh hả?

- Dạ đúng là mình có học trên đó 2 năm, nhưng xin lỗi bạn, thật sự mình không nhớ bạn là ai hết, mình học chung lớp à?

- Em đừng như thế nữa, em hận anh lắm sao? Có chuyện gì vậy, em như thế anh đau lòng lắm...

- Bạn đừng nói chuyện thân mật như vậy, xin lỗi bạn. Giờ mình bận rồi

Tút... tút … tiếng máy cắt ngang như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái khuôn mặt đang háo hức của tibu, mà bây giờ nó đã chuyển sang bàng hoàng và quá sốc vì những gì vừa xảy ra..

“ Cái gì đây, sao... sao lại như thế, sao sunny lại như thế, lẽ nào sunny vẫn còn đang giận mình...Vậy thôi, hy vọng sunny sẽ bớt giận, rồi mình sẽ gọi sunny sau.” Tibu nghĩ

“ Em vẫn cứ sống trong tim anh từng ngày, rồi nếu một ngày nào đó, chính em bắt anh phải quên em, anh sẽ làm điều đó như thế nào, khi mà kể cả khi nhắm mắt lại, những hình ảnh của em cũng hiện ra trong suy nghĩ của anh...”

Day 2 :

- Sunny hả, em đang làm gì đó?

- Ừ sunny đang học, có chuyện gì không bạn?

- Em còn giận anh không? Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ lạnh lùng với em như thế nữa.

- Mình đã nói với bạn rồi, cho dù mình học chung lớp nhưng mình thật sự không thể nhớ bạn là ai, bạn đừng tỏ vẻ thân mật với mình như thế nữa.

- Nhưng mà, nhưng mà... anh....

- Thôi mình bận học rồi, bye bạn.

Tút... tút...

Day 3:

- Alô

- Anh nè sunny, coi như anh cầu xin em đi, em đừng lạnh lùng như thế nữa được không, anh van xin em đó. Anh không hiểu có chuyện gì nhưng em đừng giả bộ như không quen biết anh nữa được không?

- Sunny nói rồi, mình thật sự không nhớ bạn là ai, cũng không quen biết bạn, bạn đừng như vậy được không, mình sắp thi rồi, mình thật sự bận lắm

- Đừng vậy mà sunny, nghe anh... nghe anh.. tút... tút....

Những ngày sau đó, sunny không còn bắt máy mỗi khi tibu gọi nữa. Bắt đầu từ lúc đó, tibu thật sự cảm thấy sợ hãi vô cùng, rõ ràng không phải mọi chuyện là một trò đùa mà là một điều gì đó thật sự nghiêm túc, có lẽ nào sunny hận tibu đến mức đó...

Chỉ biết lúc này, trái tim tibu thật sự đang rất đau...

***

Mấy ngày hôm nay, tibu cứ như người mất hồn, cứ nghĩ về sunny hoài thôi mà không biết làm sao, không biết làm như thế nào để mọi chuyện có thể trở lại như ngày xưa. Buổi tối hôm đó, tibu bật máy tính lên, đăng nhập yahoo xem sunny có online hoặc pm cho tibu không. Rồi bất chợt một nick lạ pm tibu:

- Tibu đang làm gì đó, giờ mới thấy onl. Hôm nay thế nào? Có vui không

Rõ ràng là một nick lạ, và tibu thật sự không biết đó là ai. Tibu nhanh chóng type lên máy tính

- Ừ cũng bình thường, tibu xin lỗi nhưng cho hỏi bạn là ai vậy?

- Sao vậy, sao tibu quên mình nhanh vậy, mới mất ngày mà quên mình rồi sao?

- Ủa tibu nhớ là chưa bao giờ nói chuyện với bạn mà

Tibu chợt nghĩ, nick của tibu cũng có mấy thằng bạn thân biết pass, có lẽ nào tụi nó lấy nick mình tán vớ tán vẩn không? Rồi tibu hỏi

- Trí nhớ của mình kém lắm, xin lỗi bạn nhe, vậy bạn tên gì và ở đâu nè?

- Mình tên jenny, ở sài gòn. Bạn nhe, giả bộ quên mình chứ gì?

- Hok phải giả bộ, mình quên thật, tại đầu mình có vấn đề nên dễ quên lắm.

- Ừ không sao, vậy hôm nay mình làm quen lại từ đầu ha. Hihi. Bạn coi wc của mình không? Mình bật nhé

Rồi jenny gởi wc cho tibu, nhưng tibu đã từ chối và không xem

- Sao vậy bạn, sao bạn từ chối vậy? không muốn nhìn thấy mình sao? hihi

- Ừ mình không muốn xem, đánh giá một người không phải bằng vẻ bề ngoài

- Ừ tùy tibu thôi, tibu cũng đặc biệt nhỉ, những người khác chat ai cũng đòi wc.

- Tibu ở Đà Lạt phải không, đl lạnh nhỉ, jenny cũng thích ở đl lắm, thích cái không khí và những hàng thông xanh của đl.

Tibu đang chần chừ suy nghĩ về cô bé này thì

- Ui da, mình có việc bận rồi, phải đi thôi.tạm biệt tibu nhé. Hẹn khi khác nói chuyện

- Ừ bye bye, nice day ha

“Bỗng nhiên tibu thấy hơi rùng mình, có lẽ nào.. có lẽ nào đây là sunny?

Có lẽ nào sunny đang giả bộ để một lần nữa hai đứa lại gặp nhau một cách bất ngờ..

Sao mình ngu vậy, tự nhiên đòi bật wc cho mình xem mặt lại còn biết khá rõ về đl, là sunny rồi, sunny đang cố ý để mình nhín thấy sunny...”

Quảng cáo

32. Chương : 31 - Đối Diện...

Có bao giờ hai người yêu nhau đến mức không thể rời xa nhau dù chỉ là trong ý nghĩ, một ngày nào đó vô tình thấy nhau lại như hai người xa lạ ? Lúc đó họ sẽ hụt hơi vì trái tim đập quá nhanh chứ?
Hay là nín thở vì hồi hộp và tỏ ra như chia hề quen biết nhau? Sẽ chẳng bao giờ quên được một người mà mình thật sự yêu thương, dù thế nào, dù có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra... họ cố tình tỏ ra không nhìn thấy nhau...

Có bao giờ yêu một ai đó quá nhiều rồi, nhưng lại phải chia xa, rồi thì cảm giác khi gặp lại có phải là tiếc nuối vô cùng hay không, những hình ảnh và kỷ niệm trước mắt lại quay về hay là cứ hờ hững và lạnh lùng như chưa từng bên nhau.

Mấy ngày rồi gọi điện thoại sunny không chịu bắt máy, tibu chẳng khác nào như ngồi trên một đống lửa, đã quá nhiều khó khăn, quá nhiều trở ngại rồi, nhưng cũng vượt qua đấy thôi, vậy mà...

Tối nay tibu nhắn tin nói sunny onl chat một xíu cho đỡ buồn, tibu lại ngồi trước máy tính hy vọng cái nick thienthandethuong sẽ sáng nhưng vô vọng, thay vào đó lại là jenny pm tibu.

- Tibu onl rồi à, sao lại để ẩn thế kia, phát hiện rồi nhe

- Hi jenny, ừ tibu thích để nick ẩn, mà sao jenny biết thế?

- Đơn giản là vì jenny biết thôi

- Thật sự jenny là ai, tibu thấy tò mò lắm, jenny bao nhiêu tuổi rồi?

- Jenny 18 tuổi, tibu chắc cũng lớn rồi nhỉ?

- Ừ, tibu 23 rồi. Tibu để nick ẩn vì đang chờ một người, sao jenny lại pm đúng lúc vậy? Có phải jenny biết tibu không vậy?

- Hì, đâu có đâu, jenny đâu biết anh!

- Xưng tên được rồi jenny, không cần phải gọi tibu bằng anh.

- Nhưng em thích thế, vì anh lớn hơn em mà tibu ^_^

- Vậy em bật wc cho anh xem đi, anh không tin em không biết anh, em là sunny phải không????

- Sunny nào, em ko biết ai tên sunny hết nè, hì hì.

- Vậy bật wc cho anh xem đi, anh muốn xem.

- Hok mà, em bật wc thấy em rồi, anh yêu em thì sao. Hì hì. Em ngủ đây. Anh ngủ ngon nha, Đl lạnh nè, anh mặc ấm một chút nha :X

- Buzzz

- Buzzz

- Em off thiệc rồi hả, em là ai....

Rồi jenny cũng off, tibu thấy tò mò về người con gái tên jenny lắm, tibu đang mơ hồ nghĩ rằng jenny có phải là sunny ? Nhưng cái cách nói chuyện của jenny có gì khác với sunny lắm , nó hơi ngây thơ và có một chút gì đó nghịch ngợm.

Những cái suy nghĩ trong đầu của tibu bây giờ, nó khó chịu nhiều lắm, nó thiêu đốt từng mảnh vỡ vốn dĩ chưa bao giờ hàn gắn được trong trái tim, hàn gắn sao đây khi mà chỉ duy nhất có một người làm được điều đó và hài hước là bây giờ cô gái đó lại tỏ ra như một người xa lạ với tibu.

Không chịu được nữa rồi...

Không thể nghĩ được nữa rồi...

Càng không thể nhắm mắt chờ đến ngày mới nữa rồi, tibu chụp lấy cái điện thoại gọi cho Linh, cô bạn thân nhất của sunny ngay tức khắc

10 pm 19-11-2010

- Linh hả? tibu có chuyện quan trọng, muốn hỏi L ngay lúc này. L giúp tibu đi

- Sao vậy tibu? Có chuyện gì, tibu cứ nói đi

- Sunny có hay gọi điện thoại nói chuyện với L không? Sao tibu gọi mà sunny nói chuyện như chưa hề quen biết tibu. Mà lạ lắm L, như chưa bao giờ yêu nhau vậy. tibu nhớ sunny lắm

- Dạo này tibu không đi học nên L cũng không nói cho tibu biết được, lạ lắm tibu à. Kể từ sau khi lên Đl mà không gặp được tibu, sunny xuống rồi không liên lạc lại gì với L. Thấy lạ nên L gọi điện thoại cho sunny, tibu biết sao không? Sunny cũng như vậy đối với L. Cũng như là chưa từng quen biết nhau vậy.

- Linh nói sao, thật vậy à? Có khi nào sunny đang giả bộ quên hết tất cả không? Tibu khẽ rùng mình

- L không biết nữa tibu à, nhưng L không nghĩ thế? Cái cảm giác lúc gọi cho sunny nó kì lạ lắm, L cảm thấy không phải là giả tạo. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa.

- A lô a lô!!! Tibu còn đó không !!!!

- A lô !!!!!

Tibu chết lặng và đứng yên đó,cũng chẳng quan tâm L đang nói gì... Càng suy nghĩ, tibu càng không hiểu, sunny bây giờ như là một ẩn số đối với tibu. Tibu thấy lo lắng lắm, vì sợ có chuyện gì đã xảy ra với sunny.

Tibu lấy tay đập vào đầu mình liên tục...

“ Mình phải làm gì đây, mình phải làm gì? Aaaaaaaaaa , sao mình không suy nghĩ được gì hết, sao mình lại vô dụng vậy. ”

Rồi một ý tưởng chợt lóe trên trong đầu tibu, nó hơi táo bạo và có một chút mạo hiểm.

Tibu kéo học bàn vi tính, rút hết số tiền gần 600k mà mình dành dùm để sáng ngày mai đi tái khám ra. Tibu chạy thật nhanh ra bến xe, đặt lấy một vé đi SG ngay trong đêm.

11 pm 19-11-2010

“ Sunny ngủ chưa, anh đang đi sài gòn, sáng mai anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện”

Sunny không trả lời, tibu đành lấy điện thoại ra gọi cho sunny liền nhưng lần một, lần hai sunny đều không bắt máy, đến lần thứ 3 thì điện thoại sunny đã không liên lạc được

Rồi tibu lại nhắn tin

“ Sao em lại tắt máy, có gì thì em cứ nói thẳng đi chứ, đừng làm như thế, đừng cư xử như trẻ con nữa “

Xe chạy trong đêm, từng hơi lạnh thổi ra từ xe làm tibu khẽ rùng mình, không hiểu cơ thể hay trái tim đang buốt dần, nó tê tái và hơi đau đớn.

2 Am 20-11-2010

Cầm điện thoại cả đêm, cuối cùng tibu cũng nhìn thấy điện thoại báo sunny nhận được những tin nhắn tin nhắn của mình, tibu liền gọi lại nhưng một lần nữa sunny lại nhanh chóng tắt máy.

Tibu tiếp tục nhắn tin nữa

“ Anh đi một mình xuống đây, không nói ai biết và cũng không nhờ vả ai, giờ chỉ còn một mình anh mà thôi, anh không tin em sẽ bỏ mặc anh dưới này, em sẽ ra đón anh chứ?

Đến lúc này, tibu lại bắt đầu tượng tưởng ra những hình ảnh về sunny, hình ảnh của hai đứa, tưởng tượng ra sunny sẽ đón tibu, đưa tibu về nhà, rồi nấu cơm cho tibu ăn, có lẽ tibu sẽ lại được ôm chặt sunny..

Hình như tibu đang cố gắng tự lừa dối lòng mình, tibu sợ.. sợ rằng sự thật sẻ không như mình tưởng tượng và mong đợi..

3 Am...

4 Am...

Sunny cũng lại bật máy nhưng khi tibu gọi, những tiếng tút.. tút và thuê bao hiện không liên lạc được chẳng khác gì những nhát dao cắt liên tục vào tim tibu, nhưng có điều chắc nó sẽ không rỉ máu nữa đâu... hình như nó cũng hết máu để chảy rồi thì phải...

5h sáng, tibu xuống tới sài gòn, cái thời tiết hơi hanh khô và khó chịu dường như càng làm tibu mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm không ngủ. Tibu lại cầm điện thoại lên và gọi sunny nhưng....

Hình như ông trời đang đùa giỡn tibu, hai cái điện thoại đều sắp hết pin, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tibu sẽ không còn điện thoại để gọi sunny nữa. Tắt máy, tibu ngồi nhấm nháp ly cafe và hút điếu thuốc, trong đầu không ngừng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ như mình mong đợi. Sẽ không có gì xảy ra...

Tibu nghĩ rằng chỉ có một cách để gặp sunny, tibu sẽ đến tận trường nơi sunny đang học để chờ gặp sunny.

50k tiền xe ôm, từ ngã tư hàng xanh đến Đh Văn lang. Tibu tới trước cổng trường ngồi đợi, mồi hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng đắng ngắt và khô không khốc, người tibu mệt mỏi và kiệt sức vô cùng...

25 điếu thuốc và 90 phút.... thì thấp thoáng bóng dáng một cô bé, vẫn cái áo khoác trắng sunny thường hay mặc, chiếc xe mà sunny thường đi, chỉ có điều cô bé này đeo khẩu trang và bịt mặt kín mít. Tibu bật dậy, hôm nay tibu mặc cái áo sơ mi mà sunny vẫn luôn thích...

Dáng người nhỏ nhắn đó tiến gần đến tibu, mỗi lúc một gần hơn... gần hơn.. rồi khẩu trang cũng được dần tháo ra, tim tibu mỗi lúc đập nhanh hơn như muốn nổ tung ra vì đó chính là sunny.

20m

...

10m

...

Rồi 5m

Mắt tibu không dừng nhìn lấy sunny dù chỉ một giây, thoáng chốc sunny đã đi tới ngay trước mặt tibu...

Quảng cáo

33. Chương : 32 - Sài Gòn...

Mãnh liệt... hết sức mãnh liệt, đó là tình yêu tibu dành cho sunny. Thậm chí tibu không thở được, khi chỉ đứng đây và nhìn sunny như thế này. Trong chốc lát, sunny đã đi bộ gần tới tibu, sunny đang đứng trước mặt tibu rồi...Nhưng sunny không biết rằng ánh mắt của tibu đã không ngừng hướng về phía mình từ lúc ở bãi gởi xe, điều kì lạ là dù đang ở trước mặt nhau đấy, dù mặt đối mặt, mắt đối mắt nhưng sunny không dừng lại, chỉ dành một cái nhìn thoáng qua cho tibu như hai người xa lạ...
Vù... ù ù ù.. cái tiếng mà sunny đi ngang qua tibu, nó dứt khoát là lạnh lùng đến vô cùng, ngay cả khi sunny đi qua tibu rồi, tibu vẫn đứng đó bất động và không nhận ra được sự thật. Tibu đối với sunny lúc này chỉ là một người xa lạ, một người mà sunny chưa bao giờ gặp. Không thể tin là sunny không nhận ra tibu, nó không phải là giả bộ xa lạ, mà có một cái gì đó rất thật.

Trong ánh mắt của sunny nhìn tibu lúc nãy, dù chỉ là khoảnh khắc một phần ngàn giây nhưng tibu nhận ra rằng không có cái cảm giác bất ngờ, hay là sửng sốt khi thấy tibu, Ừ chỉ là một người đứng ngang trên đường sunny đang đi mà thôi, ừ thì chỉ là nhìn thử xem người đó là ai.

Sửng sốt đến tột cùng! Phải nói là tibu cảm thấy rùng mình và nổi hết da gà, có một cái điều gì đó khiến các cảm xúc trong tibu bùng phát đến tột độ, nó không phải là vui mừng cũng không phải là quá đau buồn. Mà là một cái gì đó khiến con người ta không bao giờ ngờ tới, cái điều mà tibu có chết cũng không bao giờ tưởng tượng ra được.

Rõ ràng là không phải sunny cố ý không nhìn thấy tibu, cũng không phải sunny cố tình không quen biết tibu. Cái giả định đó bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, sự thật là sunny và tibu bây giờ trở thành hai người hoàn toàn xa lạ...

Tay tibu run rẩy mãnh liệt, run đến mức không thể đưa được điếu thuốc lên miệng một cách chính xác, nếu như lúc nãy tim tibu ngừng đập vì khoảnh khắc nhìn thấy sunny thì ngay lúc này, trái tim tibu đập nhanh đến mức tibu thấy chóng mặt đến vô cùng, tibu có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập khắp cơ thể mình một cách mạnh mẽ, và ngày càng nhanh hơn như muốn vỡ tung tất cả.

Tibu quay lại chạy thật nhanh đến sunny từ phía sau, đưa tay nắm lấy tay sunny kéo sunny quay lại đối diện mình

- Aaaaa, Bạn làm gì dậy? Sunny khẽ la lớn

- Là anh đây sunny, là tibu đây, em thật sự không nhận ra anh sao?

- Cái gì ? Rõ ràng là mình và bạn không quen biết nhau mà. Bỏ tay

mình ra, không mình la lên bây giờ.

Điều đó... nó chẳng khác gì một gáo nước âm hàng ngàn độ dội thẳng vào mặt tibu, tibu như muốn bật khóc?

- Sao lại như vậy, sao tất cả lại như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra vậy sunny ???

- Mình xin lỗi nhưng hình như bạn nhận lầm người rồi, thật sự là mình chưa gặp bạn bao giờ.

Rồi bắt đầu những cặp mắt xung quanh đổ dồn lên về phía tibu và sunny đang đứng, cảm thấy ngượng ngùng nên sunny mặc kệ tibu đứng đó, đi bộ thật nhanh lên những cái cầu thang trong trường, không thèm đoái hoài đến tibu.

“ Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Mình đã đứng đây bao nhiều phút rồi, chỉ biết rằng mình đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp học từ lâu rồi. Hình như chỉ cần gặp được sunny, mình sẵn sàng làm mọi điều ngu ngốc nhất!”

Tibu đứng bất động ngay giữa sân trường đã nửa tiếng đồng hồ, chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì, mà chỉ biết tibu cứ đứng đó mãi thôi, những giọt mồ hôi của tibu bắt đầu chảy không ngừng dưới cái ánh sáng mặt trời nóng hơn 35 độ. Cảm giác ngượng ngạo đến vô cùng khi hàng ngàn cặp mắt đã đi qua cứ đổ dồn vào tibu như một người điên.

…

Ừ có lẽ tibu điên rồi, tibu bây giờ cứ như một thằng điên, như một cái xác không hồn lang thang mãi trên đường, cứ đi thôi và đừng dừng lại, chẳng cần biết mình đang ở đâu, đang đi đâu chỉ cần đi thôi. Sao tibu thấy bụng mình đau quá, nó thắt từng cơn đôi chân tibu mỏi và rã rời vì kiệt sức, cũng không thể đứng vững nữa rồi, tibu khó khăn lê từng bước chân một tiếp tục đi trên đường .

Mặt trời hình như đang đùa giỡn với tibu, dồn hết toàn bộ ánh sáng và sức nóng hết lên người tibu. Ở đây ngột ngạt và khó chịu thật, tibu bắt đầu thở chậm dần, rồi mọi hình ảnh bắt đầu tối dần đi... nó tối dần.. tối dần.. tibu cảm nhận được đầu gối mình bắt đầu quỵ xuống vì không còn sức nữa...

….

Em ơi.... em ơi...

.. Em sao vậy?...

… Em ơi...

“Sao giấc mơ của mình hôm nay kì lạ vậy nhỉ, mình thấy sunny

Mình cũng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình...”

“ Sao người mình mỏi rã rời vậy nè, mùi thuốc sát trùng ở đâu xộc vào mũi mình khó chịu quá trời”

Tibu mở mắt dần ra, tibu đang nằm trên một cái giường hơi cũ, căn phòng không lớn lắm chỉ có tiếng quạt lạch cạch chạy mãi, không một bóng người. Tibu nhăn mặt gượng người dậy, nhìn đảo xung quanh một vòng, tay tibu hơi nhức vì đang truyền nước.

Chẳng khó để nhận ra đây là bệnh viện hay hay là một cái trạm xá. Tibu rút dây ra khỏi tay mình, một chút máu rỉ ra, tibu mặc kệ nó, có lẽ do truyền nước nên tibu thấy tỉnh táo hơn hắn, người bắt đầu có chút sức. Tibu đi bộ ra phía ngoài. Thấy chị y tá tibu bèn lên tiếng hỏi :

- Dạ chị cho em hỏi em đang ở đâu ạ

- À lúc nãy em bị xỉu do kiệt sức và say nắng, mấy người ngoài đường đưa em vào đây mà họ đi hết rồi. Định lấy điện thoại em báo cho gia đình nhưng hết pin nên không gọi ai được hết.

- Vậy em đang ở đâu vậy chị?

- Em đang ở trạm y tế dự phòng quận Bình Thạnh

- Dạ, cám ơn chị. Em khỏe rồi, em về đây. Chào chị

- Khoan đã em, thanh toán tiền cho tụi chị đã chứ. 210k em à

- Dạ đây, cám ơn chị nhiều.

Haizzz, tibu thở dài, trời vẫn nắng gắt đến kinh khủng. Tibu chợt nghĩ : Giờ trong túi còn có 180k nếu không về thì chết oan dưới này quá. Rồi tibu lại bắt xe ôm, ra bến xe mua vé và lên xe. Trong túi còn đúng 10k.

Thế là tibu nhịn ăn để mua thuốc hút, thà làm ma đói chứ không làm ma thèm thuốc.

Ngồi trên xe, tibu mới có nhiều thời gian và bình tĩnh lại để suy nghĩ về mọi việc. Rồi bỗng nước mắt tibu tự nhiên chảy ra, không phải tibu đau lòng cũng không phải tibu thấy đau đớn vì mọi chuyện... Nó cứ chảy ra thôi, tibu cũng không hiểu tại sao.

Rồi tibu mượn điện thoại của một thằng nhóc ngồi cạnh mình, bỏ sim vào và gọi ngay cho Linh. Sau khi kể hết mọi chuyện thì Linh nói

- Thật vậy sao tibu? Hay là có chuyện gì với sunny rồi

- Tibu cũng không biết nữa Linh à, hiện giờ tibu thấy thương sunny lắm, vì có điều gì đả xảy ra với sunny nên mới như thế.

- Đợi Linh một tí nha, Linh có số điện thoại bạn cùng lớp sunny, hôm bữa có lên với sunny.

- Ừ Linh gọi thử đi, gọi liền đi nha

Khoảng 5 phút sau thì Linh gọi lại cho tibu

- Nó cũng không biết tibu ơi

- Vậy à Linh, sao mọi chuyện mập mờ khó hiểu quá. Haizzz

- À mà nó có nói sau khi lên Đl thì sunny nghỉ học khoảng một tháng rồi mới đi học lại.

- Cái gì, một tháng hả Linh? Ừ thôi được rồi, cám ơn Linh nhé.

Thật ra sau khi về lại sài gòn đã có chuyện gì xảy ra với sunny?

Sau cái ngày hôm đó lẽ nào đã có chuyện gì khủng khiếp đã đến với sunny?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của tibu mà không có câu trả lời...

Mệt mỏi sau tất cả, tibu thiếp đi trên xe... và hình như là mơ về sunny

mp3.zing /bai-hat/All-I-Hav.../ZWZD7BIW.html

Quảng cáo

34. Chương : 33 - À, Đó Là Sunny Trong Trái Tim Anh...

Sau chuyến xe mệt mỏi, tibu tiếp tục thiếp đi trong cái ngôi nhà rộng lớn nhưng cô độc đó. Đến tối khi thức giấc việc đầu tiên là tibu cầm điện thoại, gọi ngay cho sunny:
- Chào sunny, tibu vừa mới về Đà Lạt. Ừhmm.. Biết nói sao đây nhỉ, tibu xin lỗi vì quãng thời gian vừa rồi đã làm phiền sunny, có lẽ tibu nhận lầm người

- Ừ không sao, tibu biết vậy là được rồi, chúc tibu ngủ ngon

- Ừ bye sunny

- Tạm biệt

Hình như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có phải là tibu đã bỏ cuộc, đã chấp nhận xóa cái hình ảnh mang tên sunny trong trái tim mình ? Hay chính cả bản thân tibu cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì...

Có lẽ tibu đang đợi, đang đợi thời gian trôi qua thật nhanh, đôi lúc con người phải biết dừng lại đúng lúc, cứ mãi làm một chuyện vượt quá khả năng của mình hình như là một điều không thể...

Rồi tibu cầm cái điện thoại, gọi cho Long

- Nghe nè tibu, dạo này sao rồi?

- Ừ tao khỏe, còn mày? Lâu quá không gặp, kể cũng hơi nhớ. Kaka

- Nhớ m gì, haha.

- Long nè, tao có chuyện nhờ mày giúp đây, chắc cũng không vượt quá khả năng của mày

- Có chuyện gì dậy tibu? Nói tao nghe coi.

- Có hai chuyện, một là chắc khoảng thời gian sắp tới, tao sẽ xuống sài gòn ở một thời gian, mày sắp xếp chỗ ở cho tao, nhưng tao chưa biết rõ ngày nào sẽ xuống. Có lẽ khoảng một hai tháng nữa là xuống.

- Ok men, mày xuống đây ở luôn bây giờ cũng được. Khà khà. À còn chuyện gì nữa?

- Chuyện thứ hai, mày phải giúp tao bằng được.... bằng mọi giá phải làm cho tao !!

Rồi tibu nói chuyện với Long gần cả tiếng mới xong, hình như là có gì quan trong và rất bí mật.

Cả ngày trời không có gì trong bụng, tibu loay hoay làm đại một gói mì, vừa húp xì xà xì xụp vừa bật máy tính lên. Không biết có phải là do tình cờ, hay là do mọi chuyện đã được sắp đặt trước nhưng chỉ cần tibu đăng nhập yahoo, là cô bé có tên jenny lại pm. Nghĩ cũng buồn cười, hình như giữa tibu và jenny cũng có một chút gì đó có duyên với nhau thì phải.

- Hey, mấy ngày nay không thấy anh onl nhe

- Ừ, dạo này anh bận. Jenny khỏe không?

- Em bình thường, anh thì sao?

- Tàm tạm thôi, không học bài hả em? Sao không lo tập trung học hành mà thi cử đi.

- Em không thích học, em thích nói chuyện với anh được không

- Gì đây ? bộ có quen nhau hả?

- Anh này kì ghê, đã nói chuyện thì anh là bạn em rồi chứ, sao lại dửng dưng vậy

- Hình như em và anh gặp nhau rồi phải không, em quen sunny hả?

- Ủa, em chưa gặp anh bao giờ, mà sunny là ai? Trai hay gái sao lúc nào cũng thấy anh nhắc đến cái tên này vậy? Bạn gái anh à, ganh tỵ quá nhen

- Em thật là không quen sao? hình như em đang xạo anh thì phải? Bạn gái? Ừ, đã từng thôi, giờ không còn nữa?

- Sao lại thế? buồn vậy Anh không tin hả, vậy thì xem webcam em đi nè

Rồi jenny gởi webcam cho tibu... khi những hình ảnh đầu tiên về tới máy tính của tibu, tibu hơi khựng lại, giữ nguyên cái tư thế đang gắp mì, đập vào mắt tibu là một cô bé phải thật sự nói là quá đẹp, hình như khuôn mặt của jenny có một nửa châu Á và một nửa châu Âu thì phải. Đôi mắt không to nhưng màu nâu nhạt,trong veo, cái mũi cao và nhỏ nhắn dường như tô điểm cho cặp môi mỏng và đầy quyến rũ, ừ có lẽ đây là một giai nhân thật sự.

- Lý do em sợ anh yêu em đây sao? Ừ em đẹp thật đấy jenny! anh hơi bất ngờ )

- Cám ơn anh đã khen,anh có thấy em quen không? em đâu có xạo anh nè

- Ừ, sorry vì cứ nghi ngờ em.

- Anh thấy sao? em có đẹp bằng sunny, bạn gái của anh không. hì hì

Tibu hơi bất ngờ vì câu nói đầu táo bạo của jenny, hai đứa cũng chẳng phải thân thiết, cũng mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Nhưng... hình như có một điều gì đó khiến tibu cảm thấy dễ gần gũi và cởi mở khi nói chuyện với cô bé này.

- Sunny hả? Ừhmm.... câu hỏi này khó trả lời đây

- Sao anh không trả lời, không coi em là bạn à?

- Ha ha không phải , chỉ là anh đang suy nghĩ câu trả lời thôi. Đã bao giờ em gặp một người, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi nhưng đã thấy gần gũi hơn cả người trong gia đình, cái cảm giác lúc đó là nhẹ nhàng và vô cùng bình yên. Những khi mệt mỏi và đầy khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần nghĩ tới người đó là em lại thấy tràn đầy tự tin và sinh khí để vượt qua tất cả chưa?

Hay đơn giản là chỉ cần thần người đó cười, nghe giọng nó của người đó là trái tim em đã đập sai nhịp rồi không.

Hoặc cũng có thể là chỉ cần người đó hạnh phúc, cho dù phải đánh đổi tất cả kể cả cuộc sống của mình, em cũng sẵn sàng làm mà không một chút do dự?

À, đó là sunny trong trái tim anh

- Điều đó thật ngọt ngào, nếu em mà có người yêu như anh thì chắc hạnh phúc lắm

- Ha ha chẳng có gì ngọt ngào cả, chỉ là những lời nói thật lòng thôi. Em và sunny ai đẹp hơn hả? Vậy theo em như thế nào thì là đẹp?

- Hì hì, em cũng không biết, anh làm khó em quá à.

- Anh ít khi nói chuyện với người khác như thế này, mà có lẽ vì anh biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau thật ngoài đời nên anh mới tâm sự với em Dù gì, đây cũng chỉ là một thế giới ảo

- Tibu, anh có xem em là bạn không?

- À.. ừ... có, em là bạn anh ^_^

- Vậy thì chắc chắn mình sẽ gặp nhau, haha. Mà anh đặc biệt thật, bình thường người ta thấy em là buông lời tán tỉnh rồi, còn anh lại chẳng nói gì cả. Em tò mò về anh quá

- Đừng tò mò làm gì, sẽ phải thất vọng thôi, anh không như em tưởng tượng đâu =)) Con gái thấy anh là chán rồi, còn chẳng muốn nói chuyện nữa. Thôi anh out đây, bye em

- Khoan đã tibu, anh cho em số điện thoại đi, những lúc buồn em có thể nói chuyện với anh không? Năn nỉ anh mà T_T

- Thì lên yahoo nói chuyện cũng được mà

- Huhu anh không xem em là bạn hả?

-Thôi được rồi, nè 0123456789

- Hì hì, tạm biệt anh nhé. anh ngủ ngon số điện thoại em nè 9876543210

- Em ngủ ngon.

Đêm không ngủ được, lúc nào cũng dài và cô đơn. Tibu chẳng bao giờ quên được, là hình ảnh của sunny, là tình cảm dành cho sunny hay là những cảm giác đau đớn không bao giờ nguôi khi mà sunny quay mặt lạnh lùng với tibu? Có hai cách để khiến trái tim một con người không bao giờ quên được, hoặc là khiến người đó yêu mình hơn cả cuộc sống của họ hoặc... là khiến người đó căm hận mình đến khi nhắm mắt cũng không bao giờ quên được.

Cái cách sunny đã bước qua tibu, nó cứ ám ảnh trong tâm trí tibu mãi, lạnh lùng và tuyệt tình đến đau lòng. Nhưng trong đầu tibu bây giờ khó chịu lắm, hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ cứ xoay quay và tra tấn tibu mãi. Thật sự là tibu không còn chút ấn tượng nào về tibu hay là sunny đang cố ý làm điều đó, không lẽ sunny bây giờ ghét tibu đến như thế sao...

“Thế còn lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau đến hết cuộc đời này, lời hứa sẽ luôn ở bên nhau khi gặp khó khăn đâu rồi, nó biến mất cùng thời gian rồi sao? Ôi sunny, em làm trái tim anh đau quá, bao nhiêu vết sẹo ở trong này do em khắc lên rồi...

Nếu đổi lại là em, em sẽ vẫn yêu anh như anh đang yêu em chứ hay em căm hận anh đến hết cuộc đời này?

Hình như anh đang hận em thì phải... hay anh đang điên vì những cơn nhớ em cứ hành hạ anh mãi và không dừng lại...”

Quảng cáo

35. Chương : 34 - 10 Ngày Thực Tập, Sự Khởi Đầu...

Những ngày sau đó, chẳng phải tự nhiên hay sắp đặt mà tibu và jenny vốn trở nên thân thiết. Có thể là do tibu cần một ai đó để chia sẻ và tâm sự, hoặc jenny đối với tibu như một người em, một người bạn thân thiết trong những lúc buồn.
Chẳng phải con người là vậy sao, dù có cứng cáp và mạnh mẽ đến thế nào, dù có vững vàng hay nghị lực như thế nào thì đến một lúc nào đó cũng phải có ngày ngã xuống, cần một ai đó để tâm sự, để nói chuyện và đôi khi là để lắng nghe mình khóc mà thôi.

Và jenny là như thế, tibu cần một người để chia sẻ về tình yêu của mình, về tình yêu của tibu dành cho sunny. Mà cũng chẳng phải nói là cần, jenny tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tibu, thế thôi ! Như là sunny vậy, và có lẽ nếu không gặp sunny trước, không yêu sunny trước thì tình cảm đó có khi nó lại được dành cho jennny.

Những cuộc gọi điện thoại từ jenny nó ngày một nhiều hơn, có những lúc vì jenny đang buồn nên muốn có người chia sẽ, cũng có khi là tự dưng muốn nói chuyện với tibu. Tibu và jenny cứ như hai người bạn, thân nữa là đằng khác...

Nhiều khi là 10h đêm, hoặc cũng có thể là 2h sáng. Chẳng cần biết lúc nào giờ nào và khi nào. Tibu phần nào cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì có thể chia sẽ những tâm sự hay nỗi lòng của mình với jenny, nếu là những người khác thì không đơn giản để nói lên tất cả nhưng đối với tibu, jenny hồn nhiên với cái tuổi 18, cái cử chỉ quan tâm bạn bè hoặc cùng buồn với họ nó vô cùng đặc biệt.

Có lẽ cái tuổi 18 hồn nhiên là thế, không phải dè chừng vì sợ bị tổn thương bởi một ai đó, trong suy nghĩ của jenny lúc nào nó cũng dễ thương cả, luôn tin vào cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy niềm vui chờ đợi mình.

Buổi tối hôm đó, trước đêm tibu cùng lớp đi thực tập 10 ngày ở miền Trung thì jenny gọi

- Tibu hả, anh đang làm gì đó? Khỏe không nè. Em nhớ anh đó. Hì hì

- Anh đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị mai đi thực tập nè.

- Wao sướng nhỉ, em cũng muốn đi. Mà anh có nhớ em không, hay hôm nay chỉ nhớ mỗi chỉ sunny thôi. Hì hì

- Báo cho em một tin vui là hôm nay anh chỉ nhớ sunny thôi, khà khà. Mà sao em xinh đẹp, học giỏi nhà lại có điều kiện mà không kiếm một anh nào để mỗi ngày chở đi hóng mát. Lớn rồi chứ đâu còn nhỏ xíu nữa.

- Nhưng bây giờ em chỉ thích anh thôi, vì chỉ có mình anh là đánh giá em bằng cách nhìn khác chứ không bằng vẻ bên ngoài. Hu hu em thích anh lắm rồi, phải làm sao đây?

- Ôi trời, anh biết, nhưng đừng như thế em phải mở lòng mình ra mới gặp được những người tốt chứ. Anh chỉ là một người bình thường thôi.

- Tại anh đó, ai biểu những lúc em buồn cần nói chuyện với ai đó thì anh lại nói chuyện với em, làm bây giờ em cần anh mỗi khi buồn, lại còn nghĩ về anh hoài nữa chứ. Hừ

- Thôi thôi, anh xin lỗi. Cưng đừng buồn nữa.

- Anh biết không tibu, tình yêu của anh dành cho chị sunny là điều em luôn ngưỡng mộ nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng là thứ khiến em lại vô cùng ganh tỵ

- Haizz, có gì đâu mà em phải nói vậy. Một ngày nào đó tìm được người yêu em thật lòng thì người ta cũng sẽ như thế thôi. Thôi anh thu xếp đồ chuẩn bị đi nè.

- Hừ, rồi anh xem, em sẽ gặp anh ở Huế. Mai em đi đặt vé máy bay luôn. Chúc anh chuyến đi tốt đẹp nhé. Anh ngủ ngon nè.

- Ừ em ngủ ngon, em chỉ giỏi đùa, nếu có duyên thì mình gặp nhau.

Tibu chợt cười rồi lại thở dài...

Hình như con người ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, có bao giờ nửa đêm giật mình tỉnh giấc chợt thấy nước mắt đã đầm đìa từ lúc nào? Ai cũng có một điều gì đó tận sâu trong trái tim, một điều mà họ luôn che dấu và chưa bao giờ muốn nói cả... Yêu một người khiến ta mệt mỏi vì phải làm sao để có được người đó, nhưng khi đã có được họ rồi thì ta lại lo sợ sẽ mất họ. Làm sao có thể khiến mọi người luôn nhớ tới mình, làm sao để người mình yêu sẽ mãi mãi thuộc về mình?

Có thể anh sẽ chọn cái chết, mọi người sẽ bảo anh điên, anh ngu ngốc nhưng chẳng phải thế sẽ tốt sao? Ai cũng nhớ đến anh, rồi em sẽ mãi mãi thuộc về anh. Khi đó em sẽ bật khóc chứ, hay chỉ khẻ nhắm mắt lại trong một lúc và nhớ tới anh...

Tại sao những khi con người khi có tâm sự lại không bao giờ ngủ được nhỉ, cái không gian yên tĩnh vào ban đêm dường như đáng sợ một cách kì lạ, mà khi đó con người cảm nhận được cái cảm giác cô đơn đến tột cùng.

Hình như những trái tim đã từng tan vỡ thì nó không bao giờ yêu được lại như lần đầu tiên phải không sunny? Nó sợ một ngày nào đó sẽ lại không chịu đựng được cái cảm giác đó nữa, cái cảm giác như từng mạch máu đông lại rồi đột ngột vỡ vụn ra, hay cái cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng cô đơn và vô cùng tuyệt vọng … Không hiểu rằng con người có hay không nên sống với niềm tin và hy vọng... Mong đợi nhiều quá một ngày sẽ lại đau đớn vì nó.

Vậy thì hãy chấm dứt cuộc sống ngay tại đây vì không có niềm tin thì đó chẳng còn là cuộc sống nữa...

…

Đêm dài hay ngắn rồi cũng trôi qua thôi, một ngày mới cũng đến. Và rồi tibu chuẩn bị tất cả mọi thứ tập trung trước trường để khởi hành đến điểm dừng chân đầu tiên... XZ... Cái nơi mà sunny sinh ra và lớn lên, và có lẽ nó là nơi gắn liền nhiều kỷ niệm và thân thương với sunny nhất.

Đến chiều thì cả đoàn cũng tới được XZ, tibu tự tách đoàn, ừ thì tự nhiên tibu muốn đi bộ một mình. Hình như những kỉ niệm về hai đứa đang hiện về và giết chết tibu dần thì phải, tim tibu khẽ thắt lại vì nhớ sunny. Tibu chợt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái gió biển đang thổi bên tai, mùi hơi mặn hay là vị cái nước từ trong khóe mắt của tibu vừa rớt ra nhỉ... Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối đến vô cùng thì phải.

“Những cơn gió... từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn cảm nhận nó mỗi ngày phải không sunny, còn bây giờ, ngay giây phút này, anh đang đứng đây và cảm nhận từng cơn gió mát của biển như em đã từng... anh cũng ngửi thấy mùi vị của nó như em đã từng... Một ngày nào đó khi trở về, em sẽ nghe được nó chứ? em sẽ nghe được gió biển nói với em rằng anh yêu em chứ, và em sẽ cảm nhận được một chút ướt át trong cơn gió đó chứ? Ừ! Gió cuốn nước mắt của anh đi rồi... những giọt nước mắt vì nhớ em...

Anh không hối tiếc, và một ngày nào đó khi nhìn lại anh vui vì những gì mình đã làm...

Nhưng anh nuối tiếc, vì quãng thời gian bên cạnh nhau anh đã không trân trọng nó hơn nữa và anh nuối tiếc vì đã để mất em

Phải làm sao đây khi mà những kỷ niệm của mình đối với em bây giờ chỉ là một nắm tro tàn, mà anh sợ rằng không biết khi nào nó sẽ bay mất mà sự thật là có lẽ nó bay mất rồi...”

Đang chậm rãi bước trên đường thì tibu nhận được điện thoại của Linh

- Tibu đang ở đâu, về khách sạn gấp đi, giờ tụi Linh chuẩn bị qua nhà sunny chơi để thăm mẹ sunny luôn nè, có mấy dịp được ra đây nè.

- Ừ, tibu chạy về liền. Đợi tibu với nha.

15 phút sau, rồi thì cả nhóm cũng có mặt ở nhà của sunny, nhà sunny nhỏ nhưng xinh và ấm cúng lắm. Ăn uống với mẹ của sunny xong thì tibu đi một vòng, bước lên những bậc thang mà sunny vẫn luôn bước, đi trên những viên gạch bông mà sunny vẫn luôn đi.

Phòng sunny đặc biệt,nó hướng ra phía biển, tibu khẽ tới cửa, mở cửa để gió biển có thể lùa vô phòng như sunny vẫn luôn làm, từng món đồ, từng khung ảnh của sunny trở nên thân thuộc đến lạ thường với tibu, tibu bước tới tủ đồ của sunny, mở nó ra.

Từng cái áo khoác, từng cái khăn quàng nó như... nó như bóp chặt trái tim tibu lại vậy, cũng chẳng biết nói cảm giác lúc này là thế nào, tibu khẻ đưa từng ngón tay lên, vuốt nhẹ qua tất cả để có thể cảm nhận được cái hơi ấm của sunny, ấm áp và bình yên...

Tibu thở phào nhẹ nhõm, rồi nằm dài trên giường của sunny, nhắm mắt lại. Mọi thứ trở nên bình yên đến lạ thường, sao lòng của tibu chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này.

Dường như là sunny đang nằm ở bên cạnh tibu vậy, đang thì thầm vào tai tibu ba tiếng “ em yêu anh ” mà tibu luôn ao ước được nghe.

Tibu đã phải đi một quãng đường rất dài, đau đớn và đầy cô độc... Bất chợt.. tibu ước, phải chăng mình có thể nằm đây mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, phải chẳng đây là những giây phút cuối cùng của mình... Đột nhiên tibu thấy vô cùng hạnh phúc...

Quảng cáo

36. Chương : 35 - Gặp Gỡ Jenny... Bí Mật Của Sunny!

Nếu như tibu cảm thấy bình yên và thanh thản bao nhiêu, khi nằm trong căn phòng tồn tại sự hiện diện của sunny trên từng centimet vuông thì khi rời khỏi căn phòng đó, tibu càng đau buồn và khó chịu bấy nhiêu.
Tibu không muốn rời xa nó chút nào, mà thật ra bây giờ cũng đã khác rồi, tibu đã chấp nhận được những cái sự thật đó... hình như trải qua mọi chuyện càng gian nan khó khăn bao nhiêu thì con người càng mau trưởng thành bấy nhiêu.

Bỏ qua tất cả, điều mà tibu muốn bây giờ là chuyện gì đã khiến sunny trở nên như thế này và làm sao để sunny có thể trở lại bên cạnh mình như trước kia.

Trước khi rời phòng sunny, tibu không quên quay lại hôn lên bức ảnh của sunny đang treo trên tường,như là đính kém bao nhiêu nỗi nhớ dành cho sunny, mà hình như nó là một điều vô nghĩa và chẳng bao giờ trở thành hiện thực được.

Chậm rãi bước xuống dưới nhà, tibu nghe rõ mọi người nói chuyện, chợt tibu dừng lại khi mọi người bắt đầu bàn tán về sunny. Tibu nghe thấy tiếng Linh:

- Ủa sao sunny bữa nay lạ lắm cô, con gọi điện thoại mà không nhớ ra con là ai luôn. Mà con có làm gì để sunny ghét đâu, con là bạn thân nhất của sunny mà.

Rồi mẹ sunny chỉ ậm ừ cho qua, nhưng khi mấy đứa kia ra ngoài chơi, chỉ còn lại một mình Linh và mẹ sunny thì mẹ sunny mới mở lời với Linh mà không biết trên cầu thang, tibu đang ngồi trên đó.

- Cô cũng coi Linh như là con của mình nên mới kể Linh nghe, mà coi đừng nói ai nhe

- Dạ, có chuyện gì mà sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy cô?

- Con có biết là quãng thời gian vừa từ Đl xuống sài gòn, thằng T nó đâu có buông tha cho con sunny nhà cô, nó bày hết trò này đến trò khác, đâu cho sunny học và bắt đầu cuộc sống mới.

Còn sunny nhà cô thì suốt ngày ủ rủ và rầu rì, nhiều khi cả tuần không mở miệng nói một lời, nó chẳng thèm quan tâm đến thằng T làm gì với nó, nó chỉ ngồi trong phòng hết ngày này đến ngày khác, nhiều khi không ăn không uống.

- Ủa sao vậy cô, mà sao giờ sunny lại như vậy?

- Cô hỏi nó tại sao, nó không chịu nói gì cả. Mà cô biết chắc cũng do cái thằng tibu thôi, hình như hai đứa nó yêu nhau quá rồi. Con có biết không, lúc mới xuống ngày nào nó cũng đợi cô không để ý là lén ra ngoài để đòi trốn lên đl, thời gian đầu lúc nào cô cũng phải ở bên cạnh nó, coi chừng và chăm sóc cho nó như một đứa trẻ..

Mẹ nào mà không thương con, nhưng cô chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, nếu nó ở đl thì không thể nào có tương lai được, rồi mọi người sẽ nghĩ ra sao.

- Sao giờ sunny lại như vậy ạ?

- Rồi cô nhận ra một điều, nó không thể nào quên được, không thể nào bắt đầu cuộc sống mới con à. Cứ như thế cô sợ nó không sớm thì muộn rồi cũng trở nên điên loạn mất. Ông nó là người Chăm, mới nói với cô là đem nó vô Phang Rang, gặp thầy Chăm để chữa.

Vậy là cô đem nó vô đó cả tuần, nhờ thầy cúng rồi làm đủ cách, giải hạn cho nó, rồi xóa hết những điều đau buồn cho nó, xóa hết kí ức của nó lúc ở đl. Cho nó uống thuốc, uống bùa rồi nhiều thứ nữa. Phải hơn nửa năm rồi đó con à, tháng nào cô với nó cũng phải vào đó một lần để nó uống thuốc của thầy cho, lúc nào cô cũng khóc lóc năn nỉ nó để đi cùng cô, nhiều khi phải cứng rắn để bắt nó đi, nó cũng khổ tâm lắm nhưng mẹ nào không thương và muốn tốt cho con...

Lúc đầu thì tưởng không có tác dụng nhưng đến một thời gian sau thì con sunny nhà cô dần dần cũng tươi tỉnh hẳn ra. Đến bây giờ cô cũng phải tin.

- Thật hả cô, hèn gì coi gọi điện thoại cho nó mà nó lạ lắm.

- Chỉ tội cái thằng tibu, cô thấy nó còn thương con Ny nhà cô nhiều lắm.

- Dạ …

…

Nhẹ nhàng bước trở về phòng của sunny, tibu không nói gì và giả bộ như vẫn ở trên đó từ nãy đến giờ. Rút lấy một điếu thuốc ra hút, tibu ngồi trước ban công và suy nghĩ... điếu thuốc tàn cũng là lúc tibu lấy điện thoại ra :

- Long hả, tao có chuyện gấp cần mày giúp.

- Nói đi tibu, quan trọng lắm hả?

- Ừ quan trọng như chuyện hôm bữa tao nhờ mày, bây giờ mày kiếm dùm tao thằng bạn nào đó ở Tháp Chàm, sau đó kiếm dùm một ông Thầy hay bà Thầy nào đó nhà, gấp dùm tao nhen. 1 tuần nữa về đl là tao đi luôn nha. Với lại mày chuyển khoản cho tao mượn 2 triệu để vô là tao đi Phan Rang luôn.

- OK men, chuyện nhỏ, cứ yên tâm, đến lúc mày vô là có tất cả thông tin mày biết. Mà có chuyện gì vậy?

- Cũng liên quan đến chuyện hôm bữa tao nhờ mày, gặp tao kể sau nha. Giờ tao đang bận. Bye men

- Ok bye bro

Tibu không bao giờ tin vào những chuyện mình vừa nghe, dù thế nào cũng không bao giờ thay đổi quan điểm đó, nực cười, đời có những chuyện đó sao? Ừ con người sẽ quên, khi con người muốn quên thôi. Còn sunny, điều tibu cần biết là vì lý do gì mà sunny lại xử sự với tibu như bây giờ...

…

Trở về khách sạn Nhân và Vinh rủ tibu đi nhậu vì thấy tibu sau khi qua nhà sunny trở về có vẻ khá buồn. Ba thằng không ra quán vì theo ý của tibu, thế là mua chai rượu trắng với mấy hột đậu phộng. Ngồi với nhau sương sương rồi thì tibu nói với Nhân và Vinh:

- Biết tại sao tao lại kêu mua rượu về nhậu trong khách sạn ko? Vì cái này đây. khà khà. Rồi tibu rút từ trong ví ra một bọc nhỏ.

- Ủa tưởng bỏ rồi mà mày. Nhân lên tiếng

- Đèo, thì bỏ rồi nhưng mình đang đi chơi mà mày, tự thưởng cho nhau đi chứ. Lâu rồi tao không được cười, hôm nay làm trận cười sảng khoái đi. he he. TIbu trả lời

- Ừ ừ tibu nói đúng đó mày. Vinh thêm vô

Thật ra không phải tibu đầu độc gì anh em, nhưng đêm hôm đó thấy Nhân, Vinh, Tibu cười với nhau quá vui vẻ, ai cũng năn nỉ tibu đòi hút rồi ngồi tám với nhau bể bụng chơi thành ra mười mấy thằng làm loạn cái khách sạn như cái nhà thương điên ) nói chuyện thì chẳng ai hiểu, chẳng có nội dung đôi lúc cứ nhìn nhau rồi tự nhiên ôm bụng cười cả tiếng đồng hồ, nhưng điều quan trọng là mọi người thấy vui, ôi đúng là cái thời sinh viên. Vui thật... nhưng không bao giờ quay trở lại....haizzz

Jenny luôn có những hành động kì kục, nhưng đôi lúc lại đặc biệt và đáng yêu.Cái cách mà jenny xuất hiện, nó luôn bất ngờ và chẳng bao giờ đúng lúc. Tối hôm đó khi tibu đang và mấy đứa đang ngủ say thì jenny gọi liên tục. Phải đến cuộc gọi thứ 4 thì tibu mới bắt máy

- a.. lô... sao giờ này chưa ngủ em? Anh đang mệt lắm

- Em thích bây giờ anh phải nói chuyện với em đó, lêu lêu.

- Thôi anh ngủ đây

- Ây, khoan nè. Anh mở mail ra đọc đi, em mới gởi mail cho anh đó. Đọc liền bây giờ đi, năn nỉ anh đó.

- Sáng mai anh đọc, anh giờ mệt lắm jenny à, thuốc mới tan nên anh mệt kinh khủng.

-Tibu, anh hư quá đi mà. Muốn bị em hun phải không. Hôm nay anh nhớ chị sunny nhiều lắm phải không?

- Anh ngủ đây.

- Hun em rồi em cho anh đi ngủ

- Ừ, Jenny ngủ ngon nhé...

…

- Ừ thôi không giỡn nữa, anh ngủ ngon nhé tibu. Mai nhớ đọc mail của em. alô tibu... tibu... sao anh ngủ nhanh vậy... buồn ghê, em chỉ muốn nói là em sẽ gặp anh ở Huế thôi, vì em đang ở đó mà... em nhớ anh !

Quảng cáo

37. Chương : 36 - Chẳng Biết Là Cố Tình Hay Vô Ý Để Tibu Và Jenny Đi Với Nhau...

New mail from Jenny_binbin@gmail.com
Hi anh tibu

Anh có biết em đang ở đâu không hả tibu? Em đang ở Huế nè, hì hì. Em thích con người ở đây lắm đặc biệt là mấy cô bé nói giọng Huế, dễ thương lắm anh à. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Em thấy hơi nhớ anh, nhưng em biết chắc anh sẽ không nhớ tới em đâu

Cái nóng của Huế và Sài gòn đều gay gắt như nhau, chính vì thế mà em ở trong khách sạn cả ngày anh à. Muốn gọi điện thoại cho anh lắm nhưng em không dám gọi, vì sợ làm phiền anh đi với lớp nè. Hình như anh đang ở quê nhà của chị sunny đúng không? Cảm giác thế nào, chắc tuyệt lắm nhỉ.

Mấy ngày nữa là anh có mặt ở Huế phải không? Em hy vọng sẽ gặp anh.

P/s Em có quà cho anh đó nhe

Rồi buổi sáng phải rời xa cái nơi sunny sinh sống cũng đến. Buồn và nuối tiếc, đó là cảm giác của tibu lúc này. Sự nuối tiếc đó nó lớn lắm, không phải chỉ lúc này, mà sau quãng thời gian và tất cả những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát của tibu.

Hình như rồi thì thời gian cũng có thể chữa lành tất cả vết thương, nhưng những vết sẹo nó có biến mất hay không? Hay là luôn tổn tại để nhắc nhở chính bản thân chúng ta.

Sau cơn mưa rồi thì trời cũng phải sáng mà thôi, dù là mưa phùn mưa dầm hay là mưa bất chợt, ngắn hay dài cũng không quan trọng, điều quan trọng là nắng sẽ lại đến.

Tibu biết rằng có lẽ lúc này, dù có sunny hay không tibu vẫn sẽ tiếp tục sống và sống thật tốt cũng như là cái cách sunny đã quên tibu vậy...

Hình như tibu đã trưởng thành rất nhiều, kể cả trong suy nghĩ. Không như trước đây, khóc lóc và yếu mềm như một đứa con nít không được mua kẹo hay mất đi một món đồ chơi quý giá. Giờ tibu đã tập làm quen với cuộc sống không có những thứ không thuộc về mình.

Ừ mỗi người một cuộc đời khác nhau, dù hạnh phúc hay bất hạnh hay cũng phải chấp nhận nó... đừng trách ai hay than vãn về số phận, hãy hiểu rằng mình có một cuộc sống tốt hơn nhiều người.

Đêm đầu tiên ở Huế, sau khi ăn tối thì cả nhóm Tibu, Nhân, Vinh, thầy MNT ( một người rất đặc biệt sẽ nói ở một trong những chap sau này ) cùng một vài đứa nữa đi hát karaoke. Khoảng 8h thì tibu nhận được điện thoại từ một số lạ

- Alo tibu đó hả? Biết em là ai không.

Tibu hơi chần chừ một chút và suy nghĩ, cô bé này giọng Huế có một chút ngọt ngào vì quá nhẹ nhàng.

- Xin lỗi, bạn là ai vậy ạ. Tibu hơi ấp úng và hỏi lại

- Anh này, mới đây mà quên người ta rồi sao. Em giận anh đó nhe

- Nhưng xin lỗi, thật sự mình không biết bạn là ai mà.

Rồi bất chợt...

- Ha ha lừa được anh rồi nhé, thấy em có giống người Huế không?

Giọng Sài gòn, có một chút lai nhẹ nhàng như rót mật vào tai, tibu nhận ra ngay người quen

- Em nhe jenny, dám chọc anh sao. Muốn gì đây

- Em muốn nhiều thứ lắm tibu à. Hehe Nhưng trước hết là em muốn gặp anh, vì em biết anh đang ở Huế.

- Ừ vậy mình gặp nhau đi ha, giờ sao đây nè?

- Để em xuống khách sạn chỗ lớp anh chơi vì em tò mò muốn biết về những người bạn của anh, muốn biết lớp anh như thế nào, rồi hồi nữa anh phải đưa em về lại đó nha.

- Anh đang ở ks xxx nè, em xuống liền hả?

- Nửa tiếng nữa em xuống nè

- OK em, vậy anh ngồi quán cafe cạnh khách sạn đó luôn nha.

Quán cafe đó thì hiện giờ không thể nhớ được tên, chỉ nhớ được rằng cái cách trang trí của quán rất đặc biệt, đậm chất cung đình của Huế, chạy xung quanh quán là một con sông nhân tạo nhỏ cùng các hòn non bọ lớn bé khác nhau. Rất đặc biệt và đặc trưng! Rồi hai thằng ngồi nói chuyện vớ vẩn khoảng hơn 20 phút thì taxi dừng trước quán cafe.

Biết nói làm sao nhỉ... ờ thì trong các bộ phim của nước ngoài hay có cái cảnh một nữ diễn viên chính bước xuống từ xe hơi? Là nó đấy !

Từ taxi, đôi chân của jenny bước ra trước, nó trắng và thon dài thật sự khiến nhiều cô gái phải ganh tỵ khi nhìn thấy, jenny mặc một cái áo thun màu đen rộng và dài đủ để che phủ gần hết cái quần cái quần cộc. Quyến rũ là đây, không phải chỉ riêng tibu mà thật sự Nhân ngồi bên cạnh cũng phải thở oxy.

Đây là cô gái đầu tiên mà tibu cảm thấy đẹp đến mức mình phải chú ý, jenny khác với trong wc quá nhiều, đẹp hơn lộng lẫy hơn và quyến rũ hơn, như là một bông hồng đẹp nhất trong đóa hồng được chọn lựa kỹ nhất.

Mà có lẽ cũng chẳng thể dùng ca từ nào để diễn tả được vẻ đẹp của một người phụ nữa. Khi mà tibu chưa kịp chớp mắt, khi mà Nhân chưa kịp ngậm cái miệng của mình lại thì jenny đã tiếng gần tới chỗ của hai thằng và lên tiếng

- Tibu , nhìn là em nhận ra anh ngay, anh khác với hình mà em nhìn thấy quá nhỉ. hì hì. Kia chắc là anh Nhân phải ko? Anh tibu nhắc về anh suốt.

- Em cũng khác với sự tưởng của anh nhiều lắm đó jenny, ở ngoài đời có vẻ em xinh hơn trong hình, còn cao nữa chứ. Em ở khách sạn nào? Gần đây không? Tibu hỏi lại

- Em ở Imperial á, mấy chị lễ tân trên đó dễ thương lắm. Hì

- Em uống gì, kêu đi jenny. Rồi Nhân cũng lên tiếng

- Em uống trà đào. Trà đào á anh tibu. Hì rồi jenny quay sang nháy mắt với tibu.

Trà đào? Hà, tibu chợt mỉm cười. Món thức uống mà tibu ưa thích nhất, và cũng chỉ mình jenny biết lý do tại sao.

Rồi jenny đứng dậy

- Sorry hai anh nhe, em đi tolet một chút

Khi jenny đi rồi thì Nhân lập tức quay lại, nói với tibu :

- Đờ cờ mờ, oắt thờ phắt

- Gì dậy Nhân, điên rồi hả mày?

- Mày quen nhỏ này ở đâu vậy tibu, sao nó đẹp quá vậy, bộ nó lai tây hả? Nhìn mặt lai đẹp quá. Éc

- Kết rồi hả? Ha ha, mối không? Tao giới thiệu. khà khà. Ừ ông già nói người nước ngoài, lý do quen được thì cũng vớ vẩn lắm, nhưng tao với nó thân lắm. Tại tao kêu lớp mình ra đây thực tập nên nó ra theo nè.

- Cái đệch, ở khách sạn imperial nữa chứ, 5 sao đó mày. Tối nay tính lên ngủ chung với nó hả. Khà khà. Mẹ, mày thì sướng rồi, tao thì khổ, thôi tối nay tao làm vài khói tự ký, để cho thằng anh em sung sướng và hạnh phúc vậy. Ha ha

- Tao với nó bình thường mà, có gì đâu mà mày nói bậy không. Cái thằng.

Một lúc sau thì jenny ra, ba đứa ngồi nói chuyện một hồi thì bắt taxi đi ăn bún. Sau đó lại tản bộ ở trung tâm. Rồi đột ngột Nhân bỏ về trước, chẳng biết là cố tình hay vô ý để tibu và jenny đi với nhau...

Quảng cáo

38. Chương : 37 - Chỉ Một Đêm Thôi Tibu

Huế về đêm như một bức tranh hoàn hảo, đẹp và thanh bình. Phố Huế về đêm không đông đúc nhộn nhịp như sài gòn, không ồn ào như Hà nội. Trời về khuya yên tĩnh và ít người đi lại.
Từng ánh đèn vàng chiếu xuống những con đường rộng lớn nhưng chỉ có lác đác vài bóng người, hơi se lạnh vì từng cơn gió bắt đầu thổi liên tục cuốn bay từng chiếc lá khô lên trời, rồi lại rơi xuống như từng cung bậc cảm xúc của con người.

Jenny hơi rùng mình, đưa hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ xíu, nhẹ nhàng đi từng bước thật chậm. Hình như đây là lần đầu tiên tibu và jenny đi chơi riêng với nhau, không tính những lúc tibu xuống sài gòn để tái khám và mua thuốc, những lúc đó chỉ gặp jenny rồi đi ăn chung. Còn lần này, hai đứa thật sự là có những khoảng thời gian và không gian riêng.

Tibu chợt mỉm cười.

- Anh cười gì đó tibu, jenny nhìn tibu mỉm cười và hỏi.

- À thì nghĩ tới thằng Nhân làm anh buồn cười, nó cố ý bỏ về để anh và em đi riêng với nhau đó.

- Hì, mà anh Nhân có vẻ hiền tibu nhỉ, em thấy ảnh ít nói ghê.

- Ừ, tính nó hiền và ít nói, nhưng ở lớp nó là thằng thân với anh nhất có thể nói là như anh em ruột thịt. Ủa mà jenny, em đi ra đây chơi xin phép gia đình chưa? Em đi một mình không sợ sao?

- Nhà em đang đi Vịnh Hạ Long chơi, rồi đi Trung quốc nữa, vài ngày nữa em bay ra ngoài bắc rồi đi Trung quốc luôn. Em ở đây một mình là vì muốn gặp anh đó chứ. Anh nghĩ xem, hình như mình cũng có duyên với nhau đó chứ. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ gặp nhau ở Huế chưa? Không bao giờ nghĩ tới đúng không? Hì hì

“ Hừ, Huế. Không ngờ mình lại gặp nhau ở cái nơi này đúng không jenny ? Không hiểu sao lúc này trong lòng anh lại thấy nhẹ nhàng lắm. Có lẽ vì em đó jenny, quãng thời gian qua khi anh gặp khó khăn thì em lại là người luôn bên cạnh và động viên anh nhiều nhất.

Hình như từ lúc nào em trở thành một người bạn rất thân của anh rồi, một người tri kỷ, hay lẽ nào một phần trong trái tim của anh, dù là nhỏ thôi nhưng từ lúc nào cũng có tên em trong đó rồi..?

Hoặc cũng có thể bây giờ cảm xúc của anh đang lẫn lộn, cái thứ mà vốn chai sạn từ lâu rồi... ừ trái tim anh hình như không còn nhận ra được cảm xúc thật của mình nữa...”

- Tibu, sao anh im lặng vậy, không nói gì hết?

- Em có ước mơ không jenny ? Thật sự con người sống có nên mơ ước không ? Một người bạn nói với anh rằng sống phải thực tế, đừng nên hy vọng hay tính tới chuyện tương lai làm gì.

- Sao tự nhiên anh hỏi vậy hả tibu? Ước mơ của em á? Em chỉ mong được gặp bố mẹ ruột của mình một lần thôi... Anh có biết không tibu, em chẳng cần một cuộc sống giàu sang như hiện giờ, chẳng cần có vẻ ngoài đẹp như bây giờ, em chỉ cần một gia đình bình thường như bao người khác.

Rồi mắt jenny chợt dịu xuống, buồn và hơi ướt át. Trong đôi mắt nâu sáng và trong veo đó dường như chất chứa rất nhiều tâm sự và nỗi buồn, mà hình như không thể nói với ai, hoặc cũng có thể là không biết nói với ai...

Tibu thấy khó chịu, tim thì hơi thắt lại một chút. Có lẽ vì thương jenny, thương cái hoàn cảnh của jenny. Dường như lúc này chẳng có một lời nói, một ca từ nào có thể an ủi được nỗi lòng jenny.

Rồi hai đứa lại chậm rãi bước trên từng con phố, jenny cứ đi dưới đường rồi lại lon ton lên vỉa hè, lâu lâu lại chạy ra giữa đường nhảy nhót, haizzz cái tuổi 18... Bất chợt, jenny chạy thật nhanh về phía trước rồi quay đầu lại nói với tibu:

- Anh biết không tibu, ước mơ có xa vời hay không là do mình mà thôi. Anh đi nhanh lên, tới đây em nói nè.

Rồi jenny lại bước chậm thật chậm về phía tibu, tay thì lấy từ trong túi xách ra một thứ gì đó. Đưa cho tibu rồi jenny nói :

- Đây là quà em tặng anh đó. Đặc biệt lắm, em phải đặt làm đó nhe

Nhìn vào tay mình, tibu thấy đó là một trái banh bóng rổ bằng pha lê, trên đó còn khắc dòng chữ “ “ jenny

- Điều này thật là đặc biệt đó jenny, thường thì anh sẽ không nhận quà của ai hết nhưng lần này anh phá lệ, vì có lẽ em là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh thì phải. Ủa mà sao lại có ngôi sao vậy?

- Hì hì, bí mật nhé... em không nói đâu. Nếu một người yêu anh thật lòng, người ta sẽ luôn tin vào những chuyện trong tương lai với anh, còn không thì đó chỉ là một cái cớ để người ta bỏ rơi anh thôi. Sống không có mơ ước và hy vọng là điều ngu ngốc nhất, và đó chẳng phải là cuộc sống đâu tibu à.

Chẳng biết là hai đứa đã đi bao lâu và bao xa, chỉ biết là hình như ngoài đường không còn bóng người. Thỉnh thoáng lại có một vài chú say rượu miệng cứ nói hello, nghĩ cũng buồn cười tibu thì cao to, jenny lại có khuôn mặt Tây á, đâm ra người ta cứ tưởng hai đứa là một couple nước ngoài đang dạo phố. Hai đứa đã đi qua những đâu nhỉ, qua biết bao nhiêu con phố, đi trên biết bao nhiêu con đường, dừng trên bao nhiêu cây cầu..? Ờ thì.. cả hai cũng chẳng nhớ được, chỉ biết là đi với nhau, thế thôi...

Trăm năm bằng hữu dễ gặp

Tri kỷ ngàn năm khó kiếm...

Đã qua ngày mới thì phải, chắc cũng phải 3h sáng. Hai đứa rồi cũng đứng trước cửa khách sạn của jenny. Một hồi yên lặng thì jenny lên tiếng:

- Hôm nay thật sự vui lắm tibu à. Anh là một người rất đặc biệt

- Có gì đâu mà, em cứ nói. Bạn bè đi với nhau mà khách sáo quá vậy

-Anh biết rõ là em yêu anh đúng không?

- À, Ờ , Ừ... ừ anh biết

- Anh khác với những người khác nhiều lắm, anh là người đầu tiên khi nói chuyện là nhìn vào mắt em chứ không phải vào ngực vào chỗ khác của em. Anh là một người cũng chẳng quan tâm đến việc được đi chơi cùng với em, khi gọi điện thoại anh chẳng bao giờ yêu cầu những điều đó cả.

- Anh... anh... tibu ấp úng

- Anh luôn hỏi về cuộc sống của em như thế nào, quan tâm em có vui không... Từ tối đến giờ, mình đã đi rất nhiều con đường và dãy phố, vậy mà anh cũng chẳng ôm lấy em, chẳng nắm tay em như những người khác, anh luôn nghĩ về chị sunny tibu à..

- Em hình như là người hiểu anh nhất

- Có được anh là một điều thật hanh phúc, em sẵn sàng từ bỏ tất cả, từ bỏ khách sạn và công ty của gia đình, từ bỏ cuộc sống của em lên Đà Lạt để ở bên cạnh anh tibu à.

- Em cứ nói quá jenny à, rồi một ngày sẽ có người yêu em thật lòng mà! Tibu hơi ngại ngùng

- Cái cách anh quan tâm mọi người xung quanh, yêu thương những người khác thật lạ lùng. Hình như anh chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả. Chị sunny, thật hạnh phúc và may mắn rất nhiều khi có được tình cảm của anh. Em thật ganh tỵ quá...

- Thôi, em còn nhỏ nên chưa suy nghĩ chín chắn thôi. Đừng lo nghĩ nhiều nè. Hì. Mình sẽ luôn là bạn tốt mà. Anh cũng thương em lắm như là người trong gia đình anh, như một người em gái, bất cứ lúc nào em muốn nói chuyện với anh cũng được.

Jenny từng bước một, tiến về phía tibu. Mắt jenny chầm chậm nhắm lại và thì thầm với tibu...

“ Hãy ở bên cạnh em, em muốn tí nữa thức dậy khi trời sáng, em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Chỉ một đêm thôi tibu... để sau này, em luôn hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm nay, cho dù mai sau em không còn được thấy anh nữa...

”

Thịch thịch...thịch... tim tibu như muốn nổ tung, nhảy loạn xa ra ngoài, ông trời như muốn đùa giỡn với con người. Trước một sắc đẹp hoàn hảo như vậy, cho dù là thánh thần cũng khó có thể làm chủ được bản thân của mình, huống chi là một con người bình thường...

Rồi tibu đưa hai đôi tay của mình lên, tiến dần sát về phía jenny...

Quảng cáo

39. Chương : 38 - Chuyến Phiêu Lưu Của Cuộc Đời...

Hôm nay Đà lạt lại mưa, lạnh và buồn. Từng hạt mưa có rơi mãi không ngừng, tibu nhìn lên trên, bầu trời xám xịt nhưng phía xa vẫn có một khoảng không trong xanh, ừ rồi sau cơn mưa trời cũng sẽ sáng.
Mới đó mà đã thấm thoát 3 ngày trôi qua kể từ sau chuyến thực tập, tibu chỉ biết rằng sau chuyến đi này có hai điều ý nghĩa nhất, một là được ở trong ngôi nhà nơi sunny sinh ra và lớn lên, hai là có hẳn một chuyến đi suốt đêm với jenny mà trước đây chưa bao giờ có được.

Cái đêm đó, cái đêm mà tibu đi cùng với jenny, nó thật sự có ý nghĩa rất nhiều với tibu. Ước mơ sẽ đến với những người không bao giờ từ bỏ nó, hy vọng chính là động lực trong cuộc sống của mỗi con người.

Có những lúc tibu tưởng chừng như hoàn toàn bất lực trước những điều mà chính mình đang cố gắng, nghĩ rằng mình đang mất dần lý trí khi cứ đâm đầu vào những điều đó thì jenny lại thắp sáng ngọn lửa đó lên.

Và cái điều hài hước là jenny lại là người duy nhất hiểu được và tin tưởng vào tình yêu tibu dành cho sunny, khi mà chính bản thân tibu nhiều khi cũng không còn lòng tin vào mình.

Hơi ấm tỏa ra từ người jenny, thật sự nó rất ấm áp nhưng hình như nó không phải dành cho mình. Tibu chợt nghĩ và nhớ về tối hôm đó

Jenny từng bước một, tiến về phía tibu. Mắt jenny chầm chậm nhắm lại và thì thầm với tibu...

“ Hãy ở bên cạnh em, em muốn tí nữa thức dậy khi trời sáng, em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Chỉ một đêm thôi tibu... để sau này, em luôn hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm nay, cho dù mai sau em không còn được thấy anh nữa...”

Tibu tiến dần về phía jenny, đưa hay tay của mình lên nhưng không phải để ôm lấy jenny mà để lau đi những giọt nước mắt của chính tibu đang dần rơi xuống.

Không phải vì hạnh phúc, cũng không phải oán trách tại sao bây giờ jenny mới xuất hiện trong cuộc đời của tibu mà chính vì lúc này không hiểu sao những hình ảnh của sunny đang hiện dần ra trước mắt của tibu, cái cảm giác nghẹt thở vì nhớ nhưng lại ập đến tibu, từng giọt nước mắt dần ứa ra vì buồn, vì nhớ sunny...

Đôi môi hồng xinh và tươi tắn của jenny như chờ tibu đặt lên trên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng hay mãnh liệt như cái cách mà tibu và jenny yêu đương, nếu tiến tới một bước trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tibu sẽ có được những thứ mà bao người con trai khác phải mơ ước...

Jenny vẫn đứng đó, nhắm mắt, từng hơi thở dần trở nên gấp gáp đôi lúc như không còn thở...

5 Phút trôi qua, cả hai vẫn cứ bất động như thế. Rồi bất chợt jenny ôm lấy tibu :

- Tibu, em biết anh sẽ làm như thế này mà. Em biết anh sẽ không làm gì tổn thương đến em. Nhưng anh đang làm trái tim em vỡ vụn dần rồi.

- Anh xin lỗi, jenny.

- Hãy để em được ôm anh nhé, người em yêu thương. Dù là một lần thôi, em muốn được cảm nhận cái hơi ấm áp và như được che chở này đây. Em buồn nhưng em cũng rất vui, vì đó mới là tibu em yêu...

Jenny đưa tay ra, gạt những giọt nước mắt của tibu, mắt nhìn tibu.. ướt át và dịu dàng

- Quãng thời gian vừa rồi với anh chắc kinh khủng lắm đúng không, em ước là có thể ở bên cạnh anh để chia sẻ với anh trong những lúc đó, nhưng lại không thể được. Anh đang nhớ chị sunny phải không, những giọt nước mắt đang tố cáo anh.

Tibu im lặng không nói gì.

- Anh có biết là những giọt nước mắt của anh chỉ rơi vì chị sunny thôi không? Em thật ganh tỵ

Jenny chợt nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nói:

- Đừng bao giờ bỏ cuộc tibu à, hãy tự mình đi tìm câu trả lời cho tình yêu của anh. Anh hãy tin rằng tình yêu của anh dành cho chị sunny có thể giúp anh vượt qua tất cả. Anh đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của mình thì phải luôn cố gắng vì nó nhé.

- Ừ, anh hiểu mà jenny. Em thật đáng yêu

- Hì, vậy sao anh không yêu em? Đáng lẽ chị sunny đã được sinh ra thì em không nên tồn tại trên trái đất này thì đúng hơn. Phải không honey.

- Em đừng nói bậy nữa. Anh cũng coi em như là một người trong gia đình của anh mà

- Hừ, em gái thôi à hay là chị gái ? Nhưng em không thích, em chỉ thích làm vợ của anh thôi tibu. Hì hì. Nếu gặp em trước chị sunny, anh có yêu em không?

- Đó sẽ là bí mật của anh. Rồi mình cũng sẽ có ngày gặp lại. Khuya rồi. Anh phải về thôi.

- Ngôi sao trong trái banh em tặng anh chính là chị sunny của anh đó tibu à, dùng kính lúp phóng to lên anh sẽ thấy đó chính là bí mật nho nhỏ của em. Em yêu anh, yêu anh như cái cách mà anh yêu chị sunny. Rồi mình sẽ gặp lại, chắc chắn thế. Sớm thôi, anh nhé...

Rồi bàn tay jennny dần nới lỏng ra, jenny không còn ôm tibu nữa.

Đi dần về phía chiếc taxi đang đợi, tibu không dám quay lại nhìn jenny vì tibu biết jenny đang khóc, sao lúc này tibu thấy khó chịu lắm. Vô cùng khó chịu...

.

..

…

Haizzz mưa vẫn chưa tạnh, khi không còn ai bên cạnh chỉ có cách đốt liên tục những điếu thuốc mới có thể sưởi ấm được cơ thể của tibu lúc này. Mà thật ra cũng chẳng phải, đó chỉ là một thói quen đang giết chết dần cơ thể của chính tibu mà thôi.

Không biết giờ này sunny đang làm gì nhỉ, thật là trớ trên khi sunny lại quên mình một cách dễ dàng như bây giờ. Tất cả dường như chỉ còn một đống tro tàn và bay đi từ lúc nào rồi. Làm sao để sunny lại bên mình như lúc trước đây... Tibu thầm nghĩ

Rồi điện thoại tibu reo lên, đầu dây bên kia là Long

- Tao đã gởi tiền cho mày rồi nhe, mày kêu 2 tr nhưng tao chuyển khoản 7 tr lận. Đường xá xa xôi lại còn đất khách quê người, mày rủ thêm ai đi theo. Để có gì còn giúp đỡ nhau nữa. Tao thì không đi được, bận công việc dưới này rồi, dạo này có nhiều thằng đòi cướp cờ nên phải ở đây suốt. Haizzz

- Ừ nếu vậy thì tốt quá, cám ơn mày nhiều nhe. Mà mày cũng phải cận thận, được thì kiếm công việc gì để ổn định cuộc sống cho rồi.

- Ơn nghĩa mẹ gì, ừ tao biết rồi. À còn cái việc kia thì tao cũng xong luôn rồi, chắc đây là địa chỉ mày cần kiếm. Từ bến xe, đến đường Trường chinh và tới khu Văn Hải, tìm người tên là Thầy Chàm. Nhưng nói trước với mày là rất khó kiếm. Hy vọng là mày tìm được. Chúc may mắn nha men

- Ok, thôi cứ vậy ha, xong chuyến này là tao xuống sài gòn. Gặp nhau sau ha.

- Ok men, cẩn thận nha

Hơn hai mươi năm sống trên đời, lúc nào cũng ao ước cuộc sống đây phiêu lưu và mạo hiểm, lần này thì hình như ông trời đã tạo cho tibu thử cảm giác đó một lần. Có điều sẽ có nhiều khó khăn lắm, và mọi thứ dường như là mò kim đáy bể...

Nhưng tibu không nản lòng, mà dường như đang có một cảm giác rạo rực, sẵn sàng đương đầu với tất cả trong tibu lúc này, ngọn lửa trong trái tim tibu dường như đã phải chờ lâu lắm...nó đang bùng cháy một cách mạnh mẽ !

.

..

…

- A lô, nghe nè tibu.

- Beo hả? Tao có việc cần đi Phan rang, định rủ thằng Nhân mà lại thôi, để cho nó học chứ sắp thi rồi. Mày thì sao?

- Dcm, tao thì sao hả? Đang xếp đồ luôn rồi nè. Khà khà

- Chài. Vậy mai xuống nhà tao rồi mình ra bến xe luôn nhe. Nhớ mang nhiều đồ, chuyến này chắc khoảng 3,4 ngày. Nhiều khi lâu hơn.

- Ôi cái đệch, sắp được đi du lịch sướng vãi. Khà khà

- Du lịch cái đầu mày á. Haahaa thôi mai gặp ha

- Ok men.

Quảng cáo

40. Chương : 39 - Nơi Xa Lạ...

Cả đêm trằn trọc không ngủ vì chờ đợi một ngày dài đang tới, mới chớp mắt đó quay qua quay lại đã 5h sáng. Bật dậy khỏi cái giường một cách khó khăn vì trời lạnh và mưa, với lấy cái điện thoại tibu gọi liền cho Beo. Haizz cái thằng, gọi đến lần thứ 4 mới bắt máy
- A lô, làm gì sớm vậy mày, mới hơn 5h. Beo trả lời một cách uể oải

- Đi sớm cho khỏe mày ơi, dậy đánh răng rửa mặt làm ly cà phê rồi bắt xe luôn. Ngủ gì mà như heo.

- Âm binh, mới sáng sớm nhe mày. Đừng chọc tao chửi. Mà sao cái gì cũng đổ thừa con heo, ăn như heo ngủ như heo lười như heo, phim đen cũng là phim con heo. Đcm bồ tao tuổi hợi nha. Khà khà

- Ha ha thôi dậy đi men. Hôm nay có vẻ mệt đấy! Ra thẳng bến xe nhe

- Ok men.

Vệ sinh xong xuôi, tibu lấy một ít quần áo đủ dùng trong mấy ngày, vơ thêm cái zippo với mấy thứ linh tinh khác rồi xách ba lô bắt xe ôm đi lên bến xe.

Tibu ngồi nhấm nháp từng ngụm cafe vừa đắng vừa ngọt nhưng thơm lừng, hút đến điếu thuốc thứ hai thì Beo lên tới. Cả hai đi vô mua vé xe rồi leo lên xe ngồi, khoảng 25 phút sau thì bắt đầu khởi hành.

Ngồi trên xe hai thằng bắt đầu luyên thuyên đủ điều, nói chuyện trước kia rồi lại nhìn nhau cười sặc sụa. Beo biết rõ mục đích của chuyến đi này, biết rõ những điều tibu đang làm nhưng nó không hỏi gì cũng không nói gì.

Cái đám anh em của tibu nó như vậy đấy, khi cần thì giúp thì làm chứ chẳng thắc mắc, can ngăn hay nhiều chuyện. Mỗi thằng có một lý tưởng sống khác nhau, cái cách mà để những người bạn bình thường có thể trở nên thân thiết hơn anh em ruột thịt là sống phải biết được tính cách của nhau, chịu đựng được những tính xấu và đừng bao giờ tính đến cái lợi cho riêng mình.

Beo lớn lên trong một gia đình nghèo, từ nhỏ ngoài việc học trên trường đã phải lăn lộn kiếm sống phụ giúp gia đình. Nhưng nhìn vẻ bên ngoài của nó, ít ai có thể tưởng tượng được điều đó, dáng hơi mũm mĩm da dẻ thì trắng bóc như là một công tử chính hiệu.

Đặc biệt là râu của nó không mọc như thằng khác, đó là cái điều buồn cười đến kinh khủng , chỉ chạy quanh và mọc xung quanh cái miệng chứ không có ở cằm và mép.

Thời còn là học sinh, hai thằng cũng có phần lớn những kỷ niệm gắn liền với nhau, từ những buổi chiều ngồi bán khoai lang, khoai sắn luộc hay bánh cam chiên trên vỉa hè cùng Beo. Buổi tối rảnh rỗi thì nướng bánh tráng hành mỡ.

Mà phải nói hai thằng từ nhỏ đã là quỷ, bán khoai nướng bánh tráng gì chứ chủ yếu là chọc mấy em nữ sinh dễ thương, em nào đẹp thì bán cho nhiều khoai em nào xấu thì bán ít để lần sau khỏi quay lại luôn. Đôi lúc lại xổ cái tính vô giáo dục của hai thằng ra ngoài, cứ thấy mấy em tới hỏi mua là chọc : cho hai anh xem quần sịp rồi anh cho thêm mấy miếng khoai, mấy miếng sắn. Gặp mấy nhỏ hiền thì đỏ mặt rồi đi, gặp mấy em dữ thì chửi cho hai thằng xù đầu. Ôi thời thơ ấu...

Có một lần, vì cứu Beo khỏi chết đuối mà thằng anh nó mất. Kể từ đó gia đình nó càng khó khăn hơn, những lúc lên trường đi học chưa bao giờ thấy nó có được một bữa ăn sáng cho đàng hoàng tử tế, lúc nào móc trong quần ra cũng là cái bánh cam, bị móp méo vì để trong túi. Mà hình như cái bánh cam chiên đó có ý nghĩa rất lớn với nó, nuôi nó khôn lớn và chứa đựng nhiều tình thương từ gia đình thì phải...

Nếu ai đó nghĩ rằng mua cho nó cái bánh, hay cuốn sách thì nó thích lắm thì là một sai lầm, hoặc nếu ai đó coi thường vì nó nghèo thì thằng đó khốn khổ vì cái mặt sẽ bị bầm một cách nham nhở. Ngoài trừ tibu và mấy anh em trong nhóm, chẳng bao giờ Beo nhận một cái gì từ ai đó. Ừ nghèo cho sạch rách cho thơm.

Cùng một xóm nên hai thằng lúc nào cũng như hình với bóng, lúc hai thằng bắt đầu tập tành hút thuốc thì Beo và tibu là hai thằng duy nhất trong nhóm phải bắt đầu sự nghiệp hút thuốc của mình bằng cách mỗi khi vả thuốc là lại ra đường mót dế thuốc, kể từ năm cấp 3 là nó bỏ học hoàn toàn, cũng chẳng phải bỏ học.

Nó bị đuổi !

Bị đuổi vì vô lễ với cô giáo, đó là một buổi sáng học kì 2 lớp 10. Cô giáo thì đang kì kèo cáo vụ vô đoàn của thằng Beo, nó thì vốn dĩ không muốn vào. Tao thà bỏ cái tiền đoàn phí đó ra để mua hút thuốc còn ngon hơn, vô đoàn có được cái lợi ích mẹ gì đâu. Beo từng nói thế.

Còn cô giáo, bản chất cái bà cô H đó thực sự lúc nào cũng coi thường những đứa học sinh như Trung, Tibu, Beo hay Long... những đứa hơi phá một chút là bả coi chẳng khác nào cỏ rác, bình thường thì chúng nó cũng mặc kệ, nhưng hôm đó bả lại đụng chạm đến cái tôi trong Beo, đả động đến gia đình nó nghèo. Điều đó chẳng khác nào một nhát búa chạm vào lòng tự ái của nó.

Rồi Beo cũng đứng lên đôi co qua lại với bả, chửi rủa om sòm, kết cục là bị đuổi học. Nó cũng chẳng thèm xin vào trường khác mà kiếm hẳn việc làm, âu thì cũng kiếm thêm thu nhập để giúp gia đình. Cuộc đời của nó, công danh sự nghiệp cũng trở nên dang dở, âu cụng là cái số.

.

..

…

Nói chuyện được một lúc thì hai thằng ngủ lúc nào cũng không biết.

Xe bon bon đã được hơn năm tiếng đồng hồ, cả hai giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của anh phụ xe:

- Hai em xuống đâu vậy?

Hai thằng lại ngơ ngác nhìn nhau

Tibu quay sang anh lơ xe rồi hỏi :

- Anh cho em hỏi đường Trường chinh ạ, tụi em xuống đó

- Chổ đó xa lắm với lại không thuận đường đâu em.

- Vậy cho em về tới bến luôn ạ.

Phan rang khác biệt hoàn toàn so với Đà Lạt. Nắng như thiêu cháy con người, khí hậu thì oi bức và khó chịu vô cùng. Trên đường đi chỉ toàn cát và đá, không một bóng cây. Ừ cái khí hậu như thế, con người còn phải vật vã mà chống chọi... Mặc may có thêm sương rồng chi chít hai bên đường, nó mạnh mẽ và cứng cáp, thô kệch nhưng có một sức sống mạnh mẽ đến kì lạ.

Dân số ở đây cũng chẳng được đông, chính vì thế mà trên đường thấp thoáng được vài cái bóng dáng của xe máy và người dân đi lại. Tới bến xe, hai thằng lại bắt xe ôm và tiếp tục hành trình của mình.

Từng cơn gió như táp vào mặt của tibu, nó không mát mẻ và đầy trong lành như bình thường, mà cực kì khó chịu, bao nhiêu gió thì càng nóng thêm bấy nhiêu cứ như là đang đi trong hỏa diệm sơn vậy, nóng đến sởn gai ốc...

- Cháu đi đâu. Tiếng chú xe ôm hỏi tibu

- Dạ chú cho con tới đường Trường chinh, ngay khu Văn Hải ạ.

- Mày đi đâu mà tới khu đó, chỗ đó có gì đâu, heo hút và ít người ở lắm.

- Dạ con có việc cần kiếm thầy ạ, chú có biết thầy nào tên là thầy Chàm ở đó không?

- Chỗ đó còn hoang sơ lắm, tao chẳng biết ai ở đó cả.

Đi gần một tiếng thì mới tới được khu đó, cả người ê ẩm vì ngồi trên ô tô cả buổi sáng, giờ còn ngồi xe máy cả tiếng. Trả tiền xong xuôi thì Beo lên tiếng :

- Giờ biết bắt đầu từ đâu đây mày? Đói bụng quá tibu ơi, chỗ này lại hoang vu, đ có một quán ăn nào luôn.

Tibu cởi nón ra, nhìn xung quanh một vòng. Haizzz nguyên một vùng rộng lớn và khá là hoang vu, thấp thoáng phía xa là vài ngọn núi đá, còn lại toàn sương rồng, cát và cát. Nắng như thiêu thân !

- Đm, không khéo tao với mày bỏ mạng ở đây rồi Beo, hehe. Thôi không đùa nữa, mày nhỉn đằng xa kìa, có lác đác vài căn nhà, tới đó thử xem rồi nhân tiện kiếm gì ăn luôn, tao cũng đang đói

- Ừ ráng lết qua đó đi, nắng quá. Beo nhăn nhó

Hừ, trời nắng và nóng như chảo lửa, chắc phải cả trăm độ c. Hai thằng giờ nhìn không khác gì mấy thành phần khủng bố của ta li băng, kín mít từ đầu đến chận, mặt thì quấn áo đeo kính đen.

- Vcl nóng quá Tibu ơi, khát nước đéo chịu nổi

- Ừ nắng quá mày ơi, giờ mà có gái đẹp tươi mơn mởn cũng đéo muốn làm gì, chỉ muốn ngụm nước với rửa cái mặt.

- Láo mày, gặp tao là tao vắt sữa uống chứ. Bày đặt xạo xạo không làm gì. Tao khinh.

Hai thằng cười phá lên, rồi tibu có điện thoại, đầu dây chẳng ai xa lạ mà chính là jenny. Nói chuyện một hồi, tibu kể cho jenny về mọi thứ thì jenny lên tiếng

- Anh nha, đi vậy mà chẳng thèm nói em một tiếng, vậy mà nói là coi em như em gái, em muốn đi chung với anh. Jenny nũng nịu

- Anh nghĩ em không được đi, với lại em còn phải chuẩn bị đi học để về làm phụ ba mẹ mà. Tibu phân trần.

- Hừ, em chỉ đi du học thôi, với lại ba mẹ em dễ lắm, một hai năm nữa em đi cũng chẳng sao. Buồn anh ghê, huhu quên em rồi!

- Thôi mà, đừng khóc nhè nữa. Lần sau nếu có chuyện gì thì anh sẽ nói cho em biết, đừng buồn nữa ha

- Em có một món quà bất ngờ muốn nói cho anh biết. Nhớ anh quá tibu ơi, hic. Tự nhiên gặp anh ở Huế làm em yêu anh nhiều hơn rồi. Ghét anh ghê!

- Hở? Có chuyện gì à? Hì anh đâu có bắt em gặp anh.

- Aaaaaaa, anh đáng ghét quá. À chuyện em muốn nói là hôm bữa lúc mình đi với nhau ở Huế, anh có nói là ước gì có thể học chung với chị sunny ở dưới này. Em biết điều đó thành hiện thực rồi, anh phải kiss em để trả ơn nhé.

- Hả ? Là sao, anh không hiểu ý em jenny à.

- Ba em quen biết nhiều, nhờ người tới nói với hiệu trưởng nên anh sẽ trở thành một sinh viên dự thính, vậy là tha hồ gặp sunny nha. Hehe.

- Thật hả jenny??? Hay là em đang đùa anh đó.

- Anh này, em không bao giờ chọc hay lừa dối em đâu, mà em có ngốc khi làm vậy không nhỉ? Chị sunny là tình địch em mà. Hì hì

- Anh thật không biết nói gì, cám ơn em nhiều lắm jenny...

- Đừng nói cám ơn tibu à, anh vui là em vui. Em hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Hì hì thôi anh đi tiếp đi, tối gọi điện thoại cho em biết nhé! Bye anh nè, moazzzzzz !

Vậy là mình sắp được học chung với sunny một lần nữa sao?

Vậy là mỗi buổi sáng khi lên lớp lại được nhìn thấy sunny rồi...

Vậy là mình sắp có cơ hội để bắt đầu lấy lại những thứ đã mất...

Là jenny...

Trở lại với hiện tại, cái nắng đang thiêu cháy tibu dần dần, hai thằng đi bộ được hơn nữa tiếng thì cũng đến được ngôi nhà gần đó.

Ngôi nhà quá cũ kĩ so với thời gian, bằng gỗ và bắt đầu mục nát. Chỉ biết rằng sau cánh cửa sổ, tibu nhìn thấy có bóng dáng của hai người già, có thể là do cái ẩm thấp và tối tăm vì ngược hướng với mặt trời của căn nhà, hoặc cũng có thể là do cái cách bố trí mọi thứ trong nhà làm cho cho gai ốc của tibu bắt đầu sởn hết cả lên ...

Quảng cáo

41. Chương : 40,41,42 - Ngôi Nhà Giữa Nơi Hoang Vu...

Căn nhà hơi nhỏ, cũ kĩ và ẩm mốc. Cái kiến trúc cũng khá kì lạ khi các cửa được xây hoàn toàn ngược so với hướng mặt trời, giống như là để hạn chế tiếp xúc với ánh sáng vậy. Tuy là ban ngày nhưng trong nhà lại tối vô cùng, âm u và hơi lạnh lẽo mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này phải đến 40 độ, mới chỉ nhìn sơ từ phía bên ngoài nhưng không hiểu sao tibu thấy sống lưng mình bắt đầu buốt từ dưới lên trên rồi.

Tiếng dép cọc cạch dần rõ hơn, và tiến về phía hai đứa. Một lão ông râu bạc phơ, chẳc khoảng ngoài 70 đầu thì quấn khăn, mặc một cái áo dài bằng vải thô màu trắng kéo dài đến tận đầu gối, nó cũng gần giống như áo dài nhưng lại khác về kiểu cách và các chi tiết nhỏ nhặt khác. Ông lão chợt ho nhẹ một tiếng, nhìn hai thằng rồi quay về phía tibu hỏi nhỏ:

– Mấy đứa bây tìm ai?

– Dạ, chào ông. Tụi con có việc nên đến đây, nhưng khu này hẻo lánh quá nên không có quán ăn và quán nước nào. Ông cho tụi con nhờ một bữa, rồi tụi con sẽ trả tiền ạ

– Hừ.. vậy hả. Tiền? Tao không cần tiền, nhưng nếu chúng mày khát và đói thì vào đây, tao giúp cho một bữa.

Rồi hai tibu và beo đưa mắt nhìn nhau trong một thoáng, sau đó quay lại nói với ông lão:

– Dạ, cám ơn ông.

Cái điều kì lạ là mặc dù cái nóng như lửa đốt bên ngoài, nhưng khi vừa bước vào trong đã có một cái luồng không khí hoàn toàn khác, nó khiến hai thằng phải rùng mình. Nó không phải cái không khí mát lạnh thông thường, mà cái lạnh đi kèm với một chút rùng rợn như là khí của cõi âm vậy…

Hai thằng vừa vào nhà là cúi chào người còn lại, một bà lão cũng trạc tuổi ông già. Tuy nhiên gương mặt lại phúc hậu và rất là thân thiện

– Chào bà, tụi con là người chỗ khác đến, tới đây để xin bà ly nước và bữa cơm ạ

– Ừ mấy đứa ngồi đây, bà đi lấy nước cho. Đi cả ngày chắc vất vả lắm phải không, thấy đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Ngồi nghỉ ngơi đi hai cháu.

– Dạ cám ơn bà!

Đến lúc này tibu mới có thời gian để đảo mắt một vòng và nhìn xung quanh, căn nhà có khoảng ba phòng, phía trong bà lão đi vào chắc có lẽ là bếp và phòng ngủ. Ngay căn phòng tibu đứng là phòng khách, không có bộ bàn ghế nào, chỉ có một tấm gỗ vuông để ngồi lên đó, chắc có lẽ từ lâu lắm rồi vì mũi gổ khá là cũ kĩ.

Tibu giật mình …… bàn thờ được đặt ngay phía trước cửa vào, không bài vị cũng không có hình ảnh, mà trên đó chỉ có những chữ ngoằn ngoèo như là tiếng phạn. Hai bên ở phía trên cao được khắc những hình thể khá là kì quái, nhìn kĩ lại thì tibu nhận ra là hai biểu tượng của nền văn hóa chăm : Linga và Yoni.

(Tục thờ Linga và Yoni có nguồn gốc từ rất nhiều năm về trước, mà xuất xứ là từ Ấn Độ. Tín ngưỡng của họ gắn liền với thần thoại về thần Mẹ và sự thờ cúng âm lực, coi âm vật của đàn bà là nguốn gốc của mọi sự sáng tạo. Bên cạnh thần Mẹ còn có thần Nam, biểu hiện bằng phiến đá hình dương vật.)

Điều kì lạ là mặc dù Linga và yoni là biểu tượng của văn hóa Chăm nhưng người dân không ai thờ trong nhà, mà nó chỉ hiện diện trên nhưng kiến trúc và nhà thờ cúng của Chăm.

Ở giữa bức tường là một hình thể rất kì lạ mà không thể diện tả được, những đường nét không có quy luật nào được khắc trên tường ôm lấy một hình lục giác, phía trong là hình một cái đầu giống phật nhưng hai con mắt rất là dữ dằn, nó cực kì có hồn, tibu bị nó cái hình đó cuốn hút bởi vì đôi mắt trong hình, bỗng chốc tibu thấy có một chút sợ hãi…

Không nhang khói nhưng có một mùi hương xộc vào mũi tibu, lúc đầu thì hơi khó chịu vì nó hơi hắc hắc, khiến sống mũi đau buốt và rát nhưng lúc sau lại khiến người cảm thấy khoan khoái và dễ chịu, mặc dù đã mệt mỏi cả ngày nhưng chỉ một lúc là tibu thấy người mình nhẹ nhõm vô cùng.

Dưới chân bệ thờ có một mỏm đá nhô lên, hình vuông và khá nhỏ, trên đó có một vài dòng chữ bằng tiếng Chăm nên tibu không thể đọc được. Đang tập trung xem xét về căn nhà thì bà lão mang nước ra cho hai thằng uống, rối rít cám ơn rồi hai thằng mệnh ai người đó uống hết một mạch.

Tibu để ý từ đến khi hai thằng vô nhà cho đến lúc này, hai ông bà không hề mở miệng nói chuyện với nhau một tiếng nào cả. Có một cái gì đó rất bí ẩn và kì lạ ở căn nhà cũ kĩ và hoang vu này, hoặc cũng có thể là cái cách sống và văn hóa ở một nơi xa xôi so với nơi tibu sinh sống nó làm cho cả hai thằng đều choáng ngợp và chưa quen với điều đó được.

Hì hà hì hục, miệng và đầu hai thằng cắm vào cái tô cơm khô không khốc với một chút nước mắm, rau cùng một số gia vị lạ miệng khác. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, hai thằng ăn như chưa bao giờ được ăn, dù chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng lại hơn bất kì thứ sơn hào hải vị nào.

Ăn hết phần của mình, bụng thì no rồi nhưng miệng vẫn còn thòm thèm, có lẽ hai thằng đói lả vì nhịn cả ngày một phần là do đường xá xa xôi nên cơ thể bị mất sức. No nê xong, hai thằng nằm kềnh lên tấm gỗ ngủ thiếp đi, có lẽ vì mệt…

Trời đã về chiều, tibu giật mình tỉnh dậy và hơi hoảng hốt vì ông lão đang ngồi nhìn mình chằm chằm, như hù dọa một đứa con nít bằng cái đôi mắt đáng sợ…

– Dạ … dạ tụi con mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ông không ngủ trưa ạ.

Miệng nói chuyện với ông già, còn chân tibu thì đạp Beo liên tục để nó tỉnh dậy, nhưng khổ nỗi nó ngủ say như trâu, đạp mãi lay mãi cũng không chịu thức dậy. Rồi ông già cũng lên tiếng

– Ừ, tao không có thói quen nghỉ trưa. Mà tụi mày đến khu này có việc gì, khu này heo hút lắm, có gì đâu mà đến đây.

– Dạ… dạ con cũng chẳng dấu ông , con đến đây là để tìm thầy Chàm, con có vài chuyện nên muốn tìm hiểu về bùa ngải của người Chăm, thực sự con không phải là người mê tín, con rất thực tế. Nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem sự thật là như thế nào.

Ông già nghe xong thì cười nhẹ vài tiếng rồi nói

– Mày không phải là những người đầu tiên đến khu này đâu con. Cái chuyện tín ngưỡng tin là sẽ có thật, còn không tin thì sẽ không có nhưng tuyệt nhiên đừng coi thường nó, có ngày oan mạng đấy con ạ.

– Dạ, con biết. Nhưng ông có biết thầy Chàm không ạ?

Ông lão im lặng một lúc rồi lắc đầu

– Tao chỉ biết một chút về các thầy Chăm mà thôi

– Con muốn biết lắm, ông kể cho con nghe được không? Tibu sốt sắng hỏi.

Ông già lão đăm chiêu một hồi rồi bắt đầu nói

– Người Chăm có xuất xứ từ rất lâu đời, văn hóa chăm cũng thế. Kể từ thời xa xưa đã tồn tại các thầy cúng , pháp sư song song với các vị vua, các quan văn bá võ trong triều đình. Nguồn gốc từ các vị pháp sư xuất phát từ một vị thần có đôi mắt quỷ, giống như là Atula hoặc thần chiến tranh và được gọi là Ta rok.

Trong các kiến trúc cổ của Chămpa, nếu để ý sẽ thấy một số chỗ kín đáo trong các kiến trúc có hình của vị thần này, và tuyệt nhiên đằng sau lớp kiến trúc cổ kính đó có ngải ở trong, mục đích là để tòa kiến trúc mãi trường tồn với thời gian và để không ai xâm phạm nó được.

Tibu sốt ruột lên tiếng hỏi giữa chừng

– Dạ vậy thì có loại bùa ngải nào sử dụng được trên con người không?

– Từ từ đã nào, tao vẫn đang nói mà. Ông lão gằn giọng.

Đến bây giờ là hàng ngàn năm trôi qua rồi, nhưng các pháp sư vẫn tồn tại trong cộng đồng người Chăm, họ tự ngấm ngầm truyền cho các thế hệ sau các cách tạo ngải của mình.

Có ba loại pháp sư, một là sở hữu cơ thể của con người, loại thứ hai là sở hửu linh hồn của con người và cuối cùng là tạo ra các biến cố cũng như tai họa trong cuộc đời một con người.

Tuy nhiên đối với các pháp sư chuyên làm ngải để gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của con người : sinh, lão , bệnh, tử thì sẽ phải hiến tế những gì họ thương yêu nhất khi bắt đầu trở thành một thầy pháp, đó có thể là người yêu hoặc thậm chí là con cái. Và họ lần lượt được gọi là : Thầy tế, thầy đạo và thầy pháp.

– Dạ vậy nếu lỡ bị trúng ngải thì sao ạ? Ông có biết cách phá nó không

– Mày có bạn bị trúng ngải hay sao mà hỏi? À chắc đó là lý do mày đến đây đúng không?a

– Dạ, mong ông giúp tụi con

– Mỗi người tạo ngải đều có cách phá nó, nhưng họ sẽ không bao giờ làm vì nó ảnh hưởng đến lời thề trước khi trở thành một pháp sư Chăm.

– Vậy không có cách nào hết hả ông? Tibu lo lắng

– Chỉ có một cách là tự mình phá nó, nhưng cái cách thức thì không ai biết được cả, vì nó liên quan đến văn hóa xa xưa rồi, có thể liên quan đến Ta rok,vị thần của các pháp sư nữa.Vì đó chính là căn nguyên để làm nên một loại ngải.

– Cám ơn ông, vậy là ông không biết thầy Chàm ạ?

– Ừ tao không biết.

– Chắc tụi con xin phép về luôn, chứ cũng gần tối rồi ạ.

– Tối nay tụi mày ngủ đây đi, không có xe đâu, muốn đến chỗ bắt xe thì phải đi bộ hơn 30km, trưa mai sẽ có xe chở cá đi ngang qua đây. Đến lúc đó rồi bắt xe.

Suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý tibu đành gật đầu đồng ý. Trong lòng có một cái gì đó hơi bất an, và tibu hy vọng trực giác của mình đang sai. Chỉ biết rằng, khi nhìn qua bên cạnh tibu thấy Beo vẫn đang say sưa ngủ như một con trâu và chưa chịu dậy…

Đã 6 h chiều mà bên ngoài mặt trời vẫn chưa biến mất hoàn toàn, có lẽ là do cái nắng oi bức và cái thời tiết khắc nghiệt ở nơi này. Phía sau ngôi nhà là những dãy núi đá cao và dài tít đến tận chân trời, hoặc cũng có thể là đến một nơi mà con người không thể nhìn thấy trong tầm mắt của mình.

Đằng xa, ở trên núi nếu tinh mắt lắm thì mới thấy được loáng thoáng một hai cái mái nhà tranh, mà cũng chẳng biết được đó là gì... có thể là nơi trú ngụ của những người hái thuốc, có thể là nơi để một ai đó tịnh dưỡng, hoặc cũng có thể là những mục đích khác mang phần kì bí và rùng rợn hơn nhiều. Ai biết được ở cái chốn hoang vu này có chuyện gì nữa có thể xảy ra và có bao nhiêu điều mà những người như chúng ta chưa từng biết đến...

Cái xứ xở này cũng lạ thật, gần 7 giờ mới chịu tắt nắng ấy thế mà mặt trời vừa mới xuống núi, một màu đen đã bao trùm toàn bộ một khu vực rộng lớn này chỉ trong chốc mắt. Không một ánh đèn, không một tiếng người chỉ có tiếng côn trùng kêu vang vảng trong cái không gian quá rộng lớn.

À mà ở giữa cái nơi núi non hiểm trở này, giữa cái thung lũng cằn cỗi chỉ có cát, đá và một số cây được sinh ra là để chống chọi với cái khắc nghiệt của thời tiết thì làm sao đào đâu ra bóng người để được nhìn thấy, để được kêu gọi í ới và tán dóc ba đôi câu.

Không điện, căn nhà le lói một chút ánh sáng bằng cái đèn dầu cũ kĩ và đầy mùi khét của tim đèn. Mà sao hai ông bà lão đó có thể sống ở một nơi như thế này nhỉ, hoang vu và tách biệt so với cuộc sống bên ngoài quá. Tibu thầm nghĩ.

Hai thằng to nhỏ với nhau khoảng một phút rồi bỏ 2 triệu vào cái phong bì, sau đó tibu đặt xuống dưới tấm gỗ ngay phòng khách, nơi hai thằng đang ngồi. Chẳng biết hai ông bà có hay chuyện hay không nhưng thôi cũng chẳng quan trọng. Thời buổi đó, 2 triệu chẳng phải là một số tiền lớn nhưng cái bữa cơm, cái sự quan tâm của ổng bả dành cho hai thằng nó còn xứng đáng được nhiều lần hơn thế... Với số tiền này chắc cũng giúp được họ trong một khoảng thời gian.

Bữa cơm kết thúc một cách nhanh chóng, đơn giản là vì thiếu gạo và thức ăn, hai thằng cố gắng dằn bụng ăn ít nhưng vẫn không đủ cho cả bốn người. Haizzz sau đó thì cả cái không gian trong nhà tĩnh lặng như mặt hồ trong những ngày đầu mùa, không một tiếng động, không ai nói chuyện với ai, ông già.. bà lão... tibu.. và cả beo....

Hai thằng cảm nhận được cái không khí im lặng nhưng lạnh lẽo và đáng sợ này. Hai ông bà này là người cùng một gia đình mà sao giữa họ cái có một cái khoảng cách lớn như vậy, như là hai người xa lạ, hoặc có thể còn hơn thế... cái cách họ nhìn nhau, nó đặc biệt lắm, không phải như hai vợ chồng mà như kẻ trên và bề dưới. Và bà lão mới là người của bề trên.

Trong cái ánh mắt của ông già mỗi khi bà lão ho nhẹ, hoặc nhìn ông lão thì có một chú sợ hãi ở trong đó. Không lẽ gia đình người Chăm cũng là gia đình mẫu hệ? Không phải, chẳng có sổ sách nào ghi lại điều đó cả.

Tỉnh dậy ăn cơm xong là Beo lại nằm lăn ra ngủ, mà cái thằng này cũng kì lạ, bình thường nó ít như thế, một ngày của nó thường bắt đầu từ 4 giờ trưa và kết thúc vào 8 giờ sáng hôm sau vậy mà hôm nay... ừ có lẽ do đi cả ngày nên nó mệt thì phải. Đến bây giờ thì cái sự mệt mỏi đó bắt đầu thấm thía đối với tibu, chân tay bắt đầu không còn sức, mắt thì bắt đầu mở không ra...

.

..

…

Sunny rảnh không, tối nay mình đi xem phim nhe...

… Tibu à, sunny nhớ tibu lắm, lại đây và ôm sunny được không...

.. Sunny đi đâu vậy, quay lại đây, đừng đi nữa tibu không đuổi kịp đâu...

Sunny.... sunny....

Cạch.. Cạch ..

Lạch cạch..... cạch cạch....

Tibu chợt tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ, khẽ thở dài haizzz thì ra chỉ là một giấc mơ. Hình như sunny như một cái tâm ma của tibu mà hầu như không bao giờ có thể khai sáng được, dù thế nào thì cái tâm ma đó cũng đè nặng cái lý trí và cuộc sống hiện tại của tibu. Trở lại với căn phòng, tibu lấy tay mình để có thể nhìn thấy rõ hơn chút xiu trong cái căn phòng tối đen như mực này.

Sao mọi thứ tối thui vậy nè, đêm nay có trăng thì tốt biết mấy, mọi thứ sẽ sáng hơn nhiều. Tibu nghĩ. Nhìn sang bên cạnh tibu thấy Beo vẫn đang say sưa ngủ.

Cách …. cách..... lách cách.... vẫn tiếng động đó, nó vang vọng từ trong bếp đi ra..

Tibu mở to mắt coi đồng hồ, đã gần mười hai giờ rồi. Tiếng gì vậy nhỉ, giờ này mà hai ông bà còn chưa ngủ sao? Tối thu tối mò dậy mà làm gì nữa hả trời. Tibu ráng ngồi dậy, mang đôi giày vào rồi mò mẫm đi ra đằng sau bếp.

Vẫn cái mùi hương đầy khó chịu nhưng lại quyến rũ đó xộc vào mũi tibu, tiếng động dần rõ hơn. Qua ánh đèn dầu le lói trong bếp, bà cụ đang ngồi đó đầu quấn khăn đen, tay thì đang cầm kéo cắt một vài thứ gì đó, nhìn giống như là nhưng nhánh cây khô.

Bên dưới nơi bà cụ ngồi, vương vãi khắp sàn nhà một thứ bột màu nâu đen, cùng chày và cối, hình như là bà cụ mới giã gì xong. Ở trên bàn, khói bốc ra từ một cái chén sứ cũ kĩ đã đen sạm, bên cạnh đó là một vài tấm vải và giấy hình vuông và nhỏ, được bọc rất kĩ càng.

- Bà ơi, khuya rồi mà bà chưa ngủ sao?

Ông lão đâu rồi nhỉ? Tibu tự mình thắc mắc

Bà lão không trả lời,tibu hỏi lại:

- Bà ơi, bà đang làm gì đó? Đã khuya rồi ạ, mà ngủ sớm cho khỏe

Một hồi sau, thì bà lão mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía tibu và nói :

- Cháu đi ngủ đi, cứ kệ bà.

- Dạ, chúc bà ngủ ngon. Tibu lễ phép đáp trả

Mọi thứ càng ngày càng kì lạ, tibu vắt óc suy nghĩ mà vẫn không ra câu trả lời. Trời về khuya, không khí trở nên lạnh dần, hoặc cũng có thể là do cái âm u và lạnh lẽo của căn nhà mà khiến tibu hơi rùng mình khi trở lại ra phòng khách.

Tibu định bụng là sẽ trở lại và ngủ tiếp thì không hiểu do cái trực giác của tibu hay là một lực đẩy vô hình nào đó khiến tibu dừng lại ngay trước bàn thờ... Nhìn và suy ngẫm...

Sao lại là hình Ta ruk ở trên tường nhỉ ?

Bà lão đang làm gì mà giờ này không ngủ? Còn ông lão đâu rồi, sao có một mình bả ở đó

Lẽ nào...

Rồi tibu nhìn xuống dưới, nơi vó mỏm đã nhỏ khắc tiếng phạn nhô lên, điện thoại thì hết pin, tibu cố gắng tiến sát lại đến viên đá, đưa tay mình ra, dùng ánh sáng của cái đồng hồ điện tử soi vào đó. Cố gắng đến mấy cũng không thể nào đọc được những dòng chữ đó.

Lần này, tinh mắt tibu mới để ý được trên đó có vài con số...

ЖИЙКСЩН

щчюяєїҐҐЖЄž

ĢģĦħčĄúéüĆĎĐ

23 Æ 12 ƙ 1957

29 Ħ 1 ɓ1958

Đọc mãi cũng chẳng hiểu, tibu quay trở lại chỗ ngủ, ráng nằm ngủ lại nhưng không thể nào chợp mắt được, mà hàng trăm cái suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tibu lúc này.

Tự nhiên có mấy con số, nó ám chỉ điều gì nhỉ?

Khoảng thời gian đó là khoảng hơn 30 ngày. Nó có ý nghĩ gì vậy ta.

Rồi bất chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu tibu, tibu ngồi phắt dậy ngay lập tức tiến đến chỗ phiến đá dưới bàn thờ.

...

Tibu ngồi đó, miệng há hốc và trở nên khô không khốc, toàn thân trở nên bất động.!!!!..!!

Có bao giờ bạn gặp một nỗi sợ hãi đến tột cùng, khi mà tất cả các cơ trong cơ thể như không thể hoạt động được, mọi thứ trở nên đông cứng, trái tim đập nhanh đến mức nếu như không dừng lại thì nó sẽ nổ tung ra.

Trong tâm trí bạn giờ chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi, chỉ mong sao thoát ra khỏi hiện tại càng nhanh càng tốt. Miệng bạn muốn hét lên thật to, nhưng lại không nói ra hơi được, tứ chi trở nên vô dụng và không cử động được.

Cái cảm giác đau buốt nơi sống lưng bắt đầu hiện rõ, nó kéo dài từ dưới lên trên đỉnh đầu, từng đốt một, từng đốt một. Cái nỗi sợ hãi như muốn xé toang mọi ngóc ngách trong cơ thể bạn, chui ra từ trong bộ óc vẫn còn đang bàng hoàng.

Ừ, bạn ước rằng phải chi lúc này có thể thoát ra được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể bạn, ước rằng bạn có thể hét thật to thật lớn để có một cách tay nào đó đưa ra nắm lấy bạn, truyền cho bạn chút ít dũng khí...

Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo, lạ thay cái nơi này cũng có sương mù. Mà thật ra cũng chẳng biết là sương mù hay khói từ đâu bay tới, chỉ biết càng làm cho không khí nơi này thêm phần rùng mình và đáng sợ.Trong cái màn đên chỉ có một màu tối đen bao trùm cả một cái không gian rộng lớn đó, mọi thứ yên tĩnh một cách kì lạ. Thỉnh thoảng một vài tiếng kêu của chim cú vọ như té tan màn đêm kèm theo nỗi sợ hãi.

Tibu vẫn quỳ tại nơi đó, thậm chỉ miệng không thể ú ớ kêu lên một tiếng, nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể tibu, ừ thì tibu cũng chỉ là một con người chứ không phải thần thánh phương nào. Từng tế bào vẫn trở nên tê dại. Lúc này, chỉ có cái trí óc của tibu thì vẫn còn minh mẫn, mắt tibu vẫn trừng trừng nhìn lên viên đá đó.

Lúc mà nỗi sợ hãi tràn đến tibu cũng là lúc mà tibu nhận ra những con số trên tấm đá đó chính là vòng đời của một con người. Nó ngắn ngủi nhưng có nhiều ý nghĩa trong đó, chẳng khó để tibu thấu hiểu ý nghĩa của những hình tượng trên tấm đá, cái dòng chữ in đậm chính là tên của một sinh linh nhỏ bé nào đó, nhưng nó là ai?

Nhiều suy nghĩ và mâu thuẫn hiện lên trong đầu tibu lúc này, thật sự là do tibu đã suy nghĩ quá nhiều hay sự thật lại chính là điều khiến tibu lo sợ...

Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi tự mình chắp nối lại các sự kiện với nhau, từ sự kỳ lạ và hành động khó hiểu của hai ông bà già, đến những biểu tượng khó hiểu của căn nhà. Càng sợ hãi, tibu lại càng thấy rạo rực trong lòng, có một cảm giác gì đó rất kì lạ, giống như là thích thú vậy, hoặc cũng có thể là thỏa mãn với những gì xảy ra trong hiện tại. Tibu rùng mình và khẽ cười nhẹ

Hừ, điều mà mình cất công tìm kiếm lại đang ở trước mắt, vậy mà giờ mới nhận ra. Cả mình và Beo. Ai lại nghĩ ra cái nơi này, nơi mà mình và nó đang nằm ngủ, bên dưới lại là một ngôi một từ nhiều năm về trước. Thì ra đây chính là một gia đình Thầy Chàm chính thống, và chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, họ là thầy tế. À mà chính xác hơn, bà lão chính là thầy tế. Nếu mình đoán không lầm, ngôi mộ chính là con hai ông bà lão!

Ừ thì ra từ nãy đến giờ mình đang ngồi trước một cái bia mộ nhìn chằm chằm vào đó, nó có khác gì nhìn vào khuôn mặt của người đã khuất đâu nhỉ, chân mình thì đang đứng trên nơi một người chết đang yên nghỉ, hình như điều đó hơi đáng sợ thì phải...

Hèn gì, trong căn phòng này lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo một cách kì lạ, thì ra là có âm khí. Haizzz mình ngốc thật, giờ mới nghĩ ra.

Cái khoảnh khắc chỉ hơn một phút. Một phút cơ thể trở nên bất động, tibu cảm thấy nó như hàng tiếng động hồ. Từng giây một, tibu chỉ ước rằng nó sớm trôi qua. Quay trở lại với thực tại, khi mà tay chân tibu dần cử động được, lúc nãy tibu đã có thể hét lên, nhưng tibu lại không làm thế. Hít một hơi thật dài, thật sâu và đầy bình tĩnh để suy nghĩ.

Đây chính là nơi thích hợp nhất nếu mình muốn làm rõ mọi chuyện về sunny. Ừ thì cũng sợ hãi thật, nếu bị dính ngải thì sao, nhiều khi cả hai thằng oan mạng nơi hẻo lánh này quá.Không lẽ giờ mình nên bỏ đi sao? Nhưng mục đích mình đến đây là gì, mình chưa tìm hiểu tất cả cơ mà. Thôi mặc kệ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi. Phải đánh thức thằng Beo dậy, dù gì cũng phải hỏi ý kiến nó trước, đâu thể bắt nó theo mình được.

- Beo, Beo dậy đi mày... Beo ! Beo !!!! Tibu thì thầm

Gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì, tibu lấy một tay thì bịt miệng, một tay thì bóp mũi.

Ngay một lúc sau, chẳng biết ú ớ cái gì trong miệng mà Beo thức dậy mở mắt ra ngay. Tibu vừa bỏ tay ra thì

- Đm, cái đ gì dậy, thằng nào , thằng nào giết tao.

Phải nói là Beo có một giọng nói thật sự đáng sợ với những người lạ, nó trầm và ồm ồm, một khi hét lên thì chẳng khác nào Quan Công cả, mà cái tính nó cũng vậy, nóng như lửa. Tay Beo vừa vung lên định đấm tibu thì Beo chợt nhận ra tibu đang ngồi trước mắt mình. Như tỉnh cả ngủ, Beo chợt hỏi

- Cái đ gì dậy mày, trò truyện đêm khuya hả tibu

- Ngồi dậy đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày

- Chuyện gì dậy? Đêm hôm khuya khoắt, sao không lo ngủ đi.

Rồi tibu tường thuật lãi mọi chuyện một cách rõ ràng, hai thằng thì thà thì thầm gần 15 phút. Đã qua ngày mới từ lúc nào, chẳng hiểu sao càng ngày càng lạnh hơn. Không khí trong nhà thì ngày càng âm u.

Nghe xong mọi chuyện, Beo giật phắt cả người lên, mắt thì lấm la lấm lén nhìn về phía viên đá, sau đó nhìn xuống dưới. Nuốt nước bọt rồi nói với tibu

- Ơ cái đệch con mợ. Tao với mày, cả ngày ở chung với người chết à. Đúng là âm binh.

Rồi Beo rút gói thuốc ra, tay run rẩy lấy hai điếu mặt vẫn chưa hết bàng hoàng và một chút sợ hãi. Tibu kéo nhẹ điếu thuốc, thở một hơi dài rồi nói :

- Giờ tao không tính bỏ về giữa chừng như thế này, có trúng ngải hay bùa gì thì cũng kệ mẹ nó, mày thì sao? Tao chẳng muốn có nguy hiểm hay ảnh hưởng gì đến mày. Hay mày về đi

Chẳng cần phải suy nghĩ gì lâu, beo nói lại ngay

- Nguy hiểm cái nồi. Nếu là mày thì mày làm gì? Tao biết mày sẽ đ bao giờ làm dậy với tao. Khỏi nói nhiều nữa, giờ không phải là lúc để về. Ơ mà cái đệch, mày kêu tao về giờ này, vừa mới qua ngày mới thôi bố, âm binh ! Tối thui tối mù, thấy đéo gì mà đi.

- Ừ vậy đ lằng nhằng nữa.Giờ tao với mày ra đằng sau tìm bà già nói chuyện.

Những tiếng động từ đằng sau bếp không còn nữa, hai thằng nhẹ nhàng đi về phía đằng sau không quên nhìn bằng một ánh mặt sợ sệt, tay thì chắp vào lạy lạy mấy cái khi đi qua khối đá.

Nhưng khi đi ra đến đằng sau bếp, bà lão đã không còn ở đó nữa mọi thứ đã được thu dọn một cách sạch sẽ và gọn gàng, cũng không còn cái mùi khói khó chịu lúc nãy nữa. Hai thằng lại đi về phía phòng ngủ của hai ông bà già, và càng kì lạ hơn nữa khi tấm màn cửa thì không đóng, nhìn vào trong thì không thấy ai đâu.

Bây giờ thì tibu mới được nhìn thấy cái phòng ngủ này. Bốn góc của căn phòng được dựng lên bốn cái trụ bằng gỗ, trên đó được điêu khắc rất nhiều những kí tự phạn mà chẳng thể nào hiểu được khi nhìn vào, phía trong cùng chỉ có một cái tủ bằng gỗ nhỏ, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng và đầy mê hoặc.

Phía trên sàn có lẽ là nơi hai ông bà ngủ, một tấm phạn hình vuông, nhìn vào thì có thể thấy một cách rõ ràng những hình tượng ở trên đó, nó như là các hình ảnh của những vị thần của chăm pa cổ, đang vậy quanh biểu tượng của vị thần Ta ruk được chạm trổ một cách tinh vi và rõ nét mặc dù tấm phạn đó đã rất cũ rồi.

Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu, đến lúc này thì Beo lên tiếng mặt bắt đầu chuyển sắc

- Đâu hết rồi mày?

- Không biết nữa, chắc đi đâu hết rồi. Tibu trả lời

- Ê tibu, có khi nào.. có khi nào hai người đó là ma không mày ???

- Ma cái đầu mày, ma đéo gì mà nấu cơm cho mày ăn, hồi chiều ăn xong mày còn đi ỉ* nữa mà. Mẹ, cơm của ma mà cũng tiêu hóa được hả mày. Đúng là âm binh.

- Ừ mày nói cũng có lý. Mà ổng bả đi đâu hết rồi?

- Đéo biết nữa, ra sau xem thử đi.

Không khí ngoài trời khá là mát mẻ, thỉnh thoảng lại có gió thổi, vô cùng trong lành và thoải mái khác hẳn với sự lạnh lẽo phía bên trong nhà.Nhìn quanh đi quẩn lại cũng không thấy ai, đã gần 1h sáng, tibu chẳng biết nên làm thế nào thì Beo lên tiếng :

- Hey, nhìn lên trên phía núi kìa mày

Tibu nheo mắt, cố gắng nhìn thật kĩ. À thì ra là cái nhà lá hồi sáng mà hai thằng để ý, bây giờ thì nó lại có ánh sáng ở trên đó.

Hai thằng nhìn nhau

- Giờ sao mày? Beo hỏi

- Lên đó đi Beo, giờ tao với mày lên đó. Hay là mày thích vô nhà ngủ với cái người kia. Hehe

- Đcm, ngủ con mợ mày chứ ngủ.

- Giờ tao với mày không quay lại căn nhà nữa, nhưng cũng phải vào trong đó lấy đồ.

- Ừ

Hay thằng chạy vù vào trong nhà, thu xếp đồ thật lẹ tay thì chắp vào lạy lạy mấy cái mà thật ra cũng chẳng có thằng nào dám nhìn lại vào trong cái tấm đá đó lần nữa.

Đường lên núi chẳng dễ dàng chút nào, gồ ghề và cao, chắc phải đến 65 độ. Xung quanh thì các bụi sương rồng và cỏ dại mọc um tùm.

Móa, hông lẽ hai ông bà già mà leo lên cái chỗ này dễ dàng vậy sao. Tibu thầm nghĩ.

Càng lên cao, không khí càng trong lành hơn. Tiếng côn trùng kêu âm ỉ, lâu lâu gió lùa qua các khe núi hú lên một cách đáng sợ. Hai thằng bắt đầu thở dốc vì mệt.

2h Sáng

Lúc chân tay cả hai bắt đầu mỏi nhừ và dường như không thể leo tiếp được nữa thì cũng là lúc đến nơi. Căn chòi không lớn, chỉ khoảng 6 mét vuông, được thắp sáng bằng hai cái đuốc nhỏ ở dưới đất. Một lần nữa tibu lại được nhìn thấy những biểu tượng trong căn phòng ngủ của hai ông bà già trên bốn cây cột ở bốn phía cái chòi nhỏ này. Nó được xây ngay sát phía núi, ốp phía trước nơi ngọn núi và cái chòi giao nhau, là bức tường bằng đất sét nhưng cực kì tinh xảo và vững chắc.

Khi mà mọi thứ bắt đầu trở nên không có lối đi, dường như tất cả đang đi vào ngõ cụt thì có một điều gì đó thôi thúc tibu nên đi ra đằng sau phía bức tường đất sét. Mọi hy vọng lại được thắp sáng trở lại, ngay phía đằng sau có một cách cửa nhỏ, một lối đi ngầm ở phía dưới. Tibu lấy tay kéo cánh cửa lên, mọi câu trả lời cần được giải đáp, những điều mà tibu luôn thắc mắc về sunny hiện tại có lẽ đang đến hồi được giải đáp, cánh cửa đó đang dần mở ra với tibu, và với cả nền văn minh của thế giới hiện tại...

.

..

…

….

Trời nóng thật. Cái nắng của Sài gòn đang thiêu đốt da thịt của tibu,

- Ê Tibu, uống bia hơi cho mát không mày?

- Ừ đi, nóng quá Long ơi

Cũng đã rất lâu rồi tibu mới hội ngộ với người anh em thân thiết của mình. Mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, ừ cũng đã một tuần hơn rồi... kể từ chuyến đi đó.

Quảng cáo

42. Chương : 43 - Con Đường Đúng Đắn…

Căn phòng rộng chừng 20m vuông, giữa cái không gian biệt lập so với cuộc sống bên ngoài. Xung quanh chỉ có tiếng quát tháo, đâu đó tiếng khóc sụt sùi của một vài người khác. Thời tiết oi bức sau nhiều cơn nắng hạn mà không có lấy một giọt mưa, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuông mặt cũa Tibu.
_ Mày gầy đi nhiều Long à ! – Tibu lên tiếng

_ Ừ ,… - Long nói nhỏ, mà dường như chỉ là một âm thanh nghạn ngang trong cổ họng, chất chứa một nỗi buồn phiền rất lớn.

Giữa hai người, họ im lặng nhìn nhau. Tình an hem quá than thiết, họ không cần phải nói nhưng vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau.

Bất chợt Long lên tiếng:

_ Tao biết trước là mình sẽ có ngày hôm nay Tibu à !

_ Tao cũng biết điều đó chứ Long, nhưng con đường đi là do mày lựa chọn, tao cũng không cản mày được. Mặc dù vậy tao vẫn thấy buồn quá.

Gương mặt Long giờ hốc hác quá, hai hõm má lõm sâu vào khuôn mặt đã đen sạm vì nắng gió, mắt Long thâm quầng vì đen, có lẽ đã lâu rồi không có một giấc ngủ bình yên theo đúng nghĩa cũa nó.

_ Dù gì, cuộc đời tao cũng đâu có gì để mất hả Tibu. – Long nghẹn ngào.

_ Nhưng 13 năm, nó quá dài Long à. Rồi khi trở lại cuộc sống bình thường, tuổi xanh cũa mày đã hết, hãy suy nghĩ về điều đó đi Long. – Tibu chợt lớn tiếng.

Một chốc suy nghĩ, Long liền nói:

_ Từ nhỏ tao đã không cha không mẹ, ngoài tụi mày, tao đâu còn ai khác. Từ lúc xuống đây chú Sáu cưu mang, thương tao như con lo cho tao từng chén cơm, tô cháo. Bảo vệ tao, đưa tao lên. Mày thấy đó, những thằng như tụi mình, sống bằng tình nghĩa mà Tibu. Tao biết nếu là mày, mày sẽ làm vậy.

Tibu im lặng, lấy ra từ balo một cái bịch nhỏ.

_ Cầm lấy mấy gói thuốc đi Long, tao biết trong này mày không có nhiều.

Chỉ là mấy gói thuốc rẽ tiền, nhưng đằng sau nó còn hơn cả mấy gói thuốc đắt tiền mà mọi người vẫn hay hút. Thậm chí nó còn ý nghĩa hơn những món quà xa xỉ mà mọi người vẫn thường tặng nhau. Nó là cả một tấm long, sự quan tâm hay chí ít là một chút ấm áp trong những lúc như thế này đây.

Long chợt mỉm cười.

_ Mày biết không Tibu, tao chưa bao giờ hối hận vì mình đã được sinh ra, thậm chí chưa bao giờ được gọi hai tiếng cha mẹ. Nhưng tao có một cuộc sống vui vẻ với những người an hem như mày. Nhiều người mong có một cuộc sống vui vẻ nhưng cả đời họ cũng không có được điều đó Tibu à.

_ Tao không chắc nữa Long à, tao thấy bế tắc quá. –Tibu nhăn mặt.

Long chợt cười nói:

_ Mày còn nhớ lần mình học cấp 2 không ? Lúc đó học lớp 8, lúc gần thi hk2.

_ Ừ ! sao mày ? – Tibu hỏi..

_ Lúc đó tao luôn ao ước mình có một chiếc xe đạp như những người khác, nhưng rồi cũng không dám mơ mộng nhiều, vi2tao đâu có cha mẹ. Rồi đùng một hôm, mày tặng tao một cái y chang xe cũa mày. Hóa ra, mày lấy xe cũa mày đi sơn màu khác rồi cho tao. Mày về nhà nói dối ba là bị mất xe. Báo hại mày bị một trận đòn tơi bời.

Tibu cười rồi nói:

_ Mày than với tao như là tay trái, tay phải. Chuyện đó cũng có gì to tát đâu. Mà sao tự nhiên nhắc lại ?

Long nhìn Tibu rồi nói:

_ Tao biết mày đang khó khăn điều gì. Tao nói chú Sáu rồi, bất cứ khi nào mày qua gặp ổng. Ổng sẽ đưa tiền cho mày, đừng lo vì tiền đó là cũa tao.

Tibu định lên tiếng thì Long chặn lời:

_ Tao biết mày định nói gì, đừng có nói d9iau62 dư thừa. Mày chính là gia đình cũa tao, cầm lấy nó và thực hiện ước mơ cũng như hoài bão cũa mày đi. Tao biết điều mày đang làm có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh cũa mày.

Tibu nhíu mày:

_ Bệnh ?

Long cười phá lên:

_ Tình yêu là một căn bệnh nan y. Ha ha…..Nó có ý nghĩa với cuộc sống cũa mày thì cũng có ý nghĩa với cuộc sống cũa tao. Hãy sống tốt luôn phần cũa tao ở ngoài đó nha người an hem. Cũng sắp hết giờ thăm rồi, về đi Tibu!

_ Tạm biệt người an hem. – Tibu nghen ngào nhìn Long bước vào trong. Dường như từng bước chân đá rất cô độc, từng bước một …. Nó nặng nề và chất chứa nhiều tâm sự lắm….

Cái ngày tòa tuyên án 13 năm cho cái tội giết người trong một cuộc ẩu đả. Tibu, Nhân, Beo và những người khác dường như suy sụp, còn phần Long…. Long không biểu lộ bất kỳ một chút cảm xúc nào. Phải chăng trái tim nó đã quá chai lỳ vì cuộc sống?

Cái ngày đó, thiệt quá bi thảm, chỉ có họ là thân nhân cũa bị cáo, nhưng cái điều buồn cười chính là tất cả bọn họ, chẳng ai có máu mủ ruột thịt với nhau cả.

Riêng Tibu biết rằng; tất cả những điều Long làm cũng chỉ để gánh cho thứ gọi là ân tình….

Hai chữ ân tình nó quá nặng, mà đôi khi trả cả một cuộc đời cũng không thể nào hết được.

“ Con đường đi do bản than mình chọn lựa. Dẫu ghập ghềnh hay dễ đi, ta cũng phải bước lên nó”

Quảng cáo

43. Chương : 44 - Hồi Sinh

“ Sunny đường khóc nữa em ak”
“Anh đây rồi, bước lại đây với anh nào”.

“Sunny! Sunny. Em đi đâu vậy…”

“Đừng đi, quay lại đây với anh !!!......”

Rè è è ….. rè ….

Chuông điện thoại làm tỉnh giấc mơ cũa tibu . Vẫn chung một giấc mơ đó, nhưng bây giờ không thể phân biệt được nó là ác mộng hay chỉ là một giấc mơ bình thường. Có lẽ Tibu phải cảm ơn cái điện thoại, nhờ nó mà Tibu mới thoát ra khỏi giấc mơ đó! Thật sự đã quá mệt mỏi rồi…

_ Alo! – Tibu mệt mỏi trải lời.

_ Aaaaaa, Tibu!!! Xuống đây mà sao không nói gì với em hết vậy ?

Ồ, giọng nói này. Ừ, đó chính là Jenny. Tibu khẽ cười, hình như hai người thật sự có duyên với nhau thì phải

Ừ anh mới xuống , sao em biết vậy ?

Anh ghê lắm nha, em không gọi điện thoại cho anh Nhân thì đâu có biết được. Anh xạo dễ sợ, xuống mấy tháng rồi mà kêu mới xuống là sao! – Jenny nũng nịu.

“Oh F**K” ! – Tibu giật mình

Không được giỡn như vậy nha Jenny

Em không giỡn, anh ra mở cữa lẹ đi, nóng quá ah.

“ Gặp Jenny trong bộ dạng này sao ?”- Tibu tự nhủ.

Cánh cửa mở dần, từng tia mắt bắt đầu len lỏi xuyeng6 vào phòng Tibu. Tibu lấy tay che mắt lại vì chói, Jenny cũng hiện ra dần trước mặt Tibu.

_ Hey! Tibu lên tiếng.

Jenny mắt tròn xoe, nhìn Tibu một hồi lâu rồi bất chợt hỏi:

_ Anh là ai ?

_Hã ? – Tibu méo miệng trả lời. Sao Jenny lại hỏi như vậy nhỉ.

Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt cũa Jenny, cái gương mặt bầu bĩnh và dễ thương đó.

_Jen… - Tibu chỉ chợt lên tiếng thì Jenny đã chồm tới, ôm Tibu thật chặt. Một cái ôm dường như chất chứa quá nhiều cảm xúc, bao nhiêu nỗi nhớ mong…

Jenny vừa phụng phịu, vừa nói:

_ Tibu, sao anh lại hư quá vậy? Râu dài vậy cũng không cắt, phòng thì đóng kín mít không một chút ánh sang. Anh chưa ăn gì đúng không? Sao anh không tự chăm sóc mình tốt chút nào vậy? Hay là anh đang tự hành hạ bản than mình.

Tibu im lặng không nói gì…..

Anh đánh răng rữa mặt đi, em ra ngoài một chút rồi quay lại. Jenny nói rồi quay lưng đi. Tibu nhìn theo và cũng thắc mắc không biết Jenny định làm gì

Quay lại vào phòng, mồi điếu thuốc một hơi thật sâu rùi Tibu chậm rãi quan sát.

“Bấy lâu nay mình đang làm gì ?”

“Cứ thế này mãi thôi sao….?”

Căn phòng ngập mùi ẩm mốc sốc vào mũi Tibu.

“Mình đang sống cuộc sống cũa một con người sao?”

Tibu tự nhìn vào gương, Không còn nhận ra mình nữa. Râu mọc dài quá, gương mặt Tibu dường như là một người khác.

Căn phòng dường như là một bãi rác. Quần áo, thuốc lá, rác….khắp căn phòng. Đã lâu rồi Tibu mới dậy vào lúc này. Khẽ thở dài, Tibu chầm chậm hút thuốc…

Tibu cười mỉm. Ừ mình cũng chỉ là một thứ rác sống vất vưởng vào lúc này…

_Tibu !!! Sao anh lại hút thuốc nhiều vậy?- Jenny đã về từ lúc nào, trên tay lỉnh khỉnh một bịch đồ rất lớn.

_ Em đi đâu vậy? Mua đồ à. Anh tính khóa cữa, ra ngoài kiếm ly café uống. –Tibu lên tiếng

_Ko anh chưa được đi vào lúc này. Jenny tiến sát lại về phía Tibu. Đặt bịch đồ xuống đất, Tibu vẫn ngồi đó. Còn jenny , quỳ xuống một cách chậm rãi, lấy từ trong bịch đồ ra một chai bọt và dao cạo râu.

_ Anh ngồi đo cho em, và đừng nói gì cả… -Jenny thì thầm.

Đôi tay đó, nó mềm mại và rất mịn màng. Đang lướt nhẹ trên khuông mặt Tibu. TỪng động tác, hoàn hảo và nhẹ nhàng… Lướt ngang qua đôi mắt, sống mũi rồi đôi môi cũa Tibu.

_Em rất nhớ anh, Tibu à. Quãng thời gian qua, anh đã làm gì và ở đâu?

Và rồi đôi bàn tay Jenny lướt trên cằm Tibu một cách uyển chuyển và êm ái.

Từng giọt nước mắt cũa Tibu lăn dài trên má. Tibu đã không hiễu tại sao mình lại khóc nhưng chắc chắn không phải là vì hạnh phúc. Cả cuộc đời Tibu, luôn mong sẽ có một người con gái như Jenny đi với mình đến hết cuộc đời, mẫu hình lý tưởng. dường như chỉ có trong giấc mơ, nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này đây nó đang ở trước mắt và trong tầm tay Tibu, nhưng sao Tibu lại không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Phải chăng ông trời quá trớ trêu khi cứ mãi tạo ra một con người rồi lại châm chọc số phận cũa họ.

Khẽ ôm lấy Tibu, rồi Jenny lên tiếng:

_ Quãng thời gian vừa rồi, anh đã chịu nhiều đau khổ lắm phải không Tibu?

Lại một hình ảnh nữa, có lẽ chỉ đến khi nhắm mắt Tibu mới có thể quên được…

Căn phòng nhỏ thôi, trong đó có hai người đều yêu một cách tha thiết và sâu đậm. Họ vẫn đang tiềm kiếm một thứ gì đó… dường như rất quan trọng đối với cuộc sống cũa họ. Từng tia nắng vàng ấm áp len lỏi vào căn phòng và soi sang cho hai trái tim cô đơn…

Có phải sống là luôn hi vọng vào một điều gì tốt đẹp và không ngừng tiềm kiếm, và cố gắng đạt được nó trong suốt cuộc đời…

…

Rồi Jenny cũng từ từ nới lỏng vòng tay ra, tiến tới bịch đồ, lấy trong đó ra nhiều thứ.

_Tibu nè, anh thay bộ quần áo này đi, màu ưa thích cũa anh đó. Mà nè, nhớ đi tắm trước đi nhé. Ôm anh mà em muốn thở oxy luôn đó.- Gương mặt Jenny thật xinh đẹp biết bao nhiêu, đôi mắt nâu sáng cứ mãi nhìn Tibu một cách âu yếm và đầy trân trọng. Nụ cười đó , thật không thua kém gì Sunny, rạng rỡ và đầy ấm áp.

Từng tia nước mát lạnh xua tan đi cái nóng oi bức của Sài gòn. Dòng nước mát chảy khắp thâ thể Tibu mang theo cái bong tối đã bao trùm Tibu bấy lâu nay. Tibu khẽ cười, không ngờ lần này người kéo tibu ra ánh sáng là Jenny. Người mang đến ánh sáng ấm áp cũng là Jenny.

Bước ra phòng tắm, mùi thức ăn xộc vào mũi Tibu. Thì ra Jenny đang nấu ăn. Mùi thơm của bánh nướng và trái cây hòa quyện vào nhau, Tibu cũng chẳng thể cưỡng lại cái mùi thơm hấp dẫn đó sau nhiều ngày dài không có gì trong bụng.

_Tắm xong gòi hã anh? Wa đồ anh mặc vừa quá nhỉ. Em làm vợ anh được rồi đó. Hi hi, Đi trễ quá nên em không kịp mua gì nhiều cả, anh ăn tạm bánh Pancake em làm nhe, ở nhà em cũng hay ăn cái này. Tại ba em là người mỹ. jenny cười một cách lém lỉnh.

_Làm vợ anh hã Jenny? Em còn nhỏ lắm . – Tibu cười trừ.

_Anh này, em 19 tuổi rồi đó chứ còn nhỏ gì nữa. –Jenny phụng phịu rồi nói tiếp.

_thôi chết anh ăn đi cho nóng, nguội mất ngon nè.

Cái bánh Pancake đó, phía trên phủ một lớp xoài ngot, trang trí bằng một ít rau tươi. Trong hoàn cảnh này, thật sự mang một ý nghĩa cứu rỗi linh hồn một con người hơn là lấp đầy cái dạ dày của người đó. Nghĩ cũng mắc cười, nó giống bát cháo hành cũa thị Nở nấu cho Chí Phèo vậy.

_Bánh ngon lắm Tibu, sao anh không ăn đi? – Jenny nhìn Tibu.

Tibu khựng người lại, chỉ nhìn thôi chứ không ăn. Mặt hơi buồn…

_em là người đầu tiên nấu cho anh ăn Jenny à…

_anh này, ăn lẹ đi không đau dạ dày bây h. Bộ anh cảm động lắm hã. Vậy thì hun em một cái đi. Dường như Jenny không đùa , trong ánh mắt đó, Tibu cảm nhận được sự nghiêm túc trên khuông mặt cũa Jenny.

Bây giờ, Tibu mới có dịp nhìn kỹ Jenny mặc dù cô ấy đã đến đây từ rất lâu rồi. Cái áo sơ mi trắng cùng với quần sọc màu đen. Để lộ cặp chân thon dài trắng mịn. Ừ có lẽ Jenny không nhỏ như Tibu luốn cố ý Nghĩ…

Trong tất cả những người con gái Tibu từng gặp. Jenny là người quyến rũ và xinh đẹp nhất.

Đôi môi đỏ mọng đó đang mấp máy như kêu gọi Tibu…

Từng hơi thở trở nên đứt quãng, mọi thứ trở nên quá yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh cứ ì è kêu mãi. Trống tim cứ đập loạn cả lên…

Hai người cứ ngồi đó nhìn nhau trong im lặng. 1 phút 2 phút rồi 5 phút trôi qua… Rồi jenny cũng lên tiếng trước.

_Anh ăn đi, bánh sắp nguội rồi. –Jenny cười.

Cả Jenny và Tibu cùng ăn, họ tươi cười trò chuyện với nhau cả buổi chiều. Jenny kể cho Tibu rất nhiều, từ chuyện học tập đến mọi thứ, về cuộc sống, về gia đình.

…

_ Chưa bao giờ em ngưng nghĩ về anh Tibu ak. Kể từ lần gặp ở Huế. Em vẫn luôn nghĩ về điều đó. Hay là vì em không đủ hấp dẫn để em có thể ở bên anh dù chỉ một điểm hã Tibu?

Tibu im lặng…

_hay là vì anh nghĩ em là hạng con gái dễ dãi?- gương mặt Jenny gượng buồn.

Tibu lập tức lên tiếng:

_Jenny! Em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Em rất đẹp, dễ thương và trong sáng như một bông hoa đẹp nhất trong cả một khu rừng. Chỉ là anh không muốn làm tổn thương am. Ngay lúc này đây, anh đang cố gắng kiềm chế để không làm gì khiến em tổn thương, em quá hấp dẫn đối với một người bình thường như anh

Jenny khẽ cười và nói:

_Anh xạo quá, em biết dù em có làm gì anh cũng không chạm đến em đúng không? Chỉ hôn em anh cũng không làm thì làm sao anh có thể trở thành người đầu tiên cũa em như em mong muốn được. Và em biết tại sao… anh không cần giải thích. -Jenny cười nhưng mặt thoáng buồn…

Quảng cáo

44. Chương : 45 - Gặp Gỡ Chú Sáu

Nhà chú Sáu là một căn biệt thự nhỏ ở biệt lập so với những ngôi nhà khác ở quận 8. Cánh cổng đen to, phía trước là phòng cũa bảo vệ. Cứ đến ngày đầu tháng là có người cữa chú Sáu gọi cho Tibu.
Hôm nay trời mưa nặng hạt, mọi thứ trở nên buồn bã và ảm đạm một cách khó hiểu khác với những nơi khác cũa thành phố này, không có cái vẻ ồn ào tấp nập mà nơi này vô cùng yên tĩnh.

Sau một hồi được bảo vệ dẫn vào trong nhà. Tibu ngồi chờ chú Sáu ở phòng khách. Căn phòng khá lớn. Phía trên trân là một chum đèn lớn bằng pha lê, phía góc phải là một cái lò sưởi để trang trí. Căn phòng mang phong cách kiến trúc cổ điển. Nổi bật nhất là chiếc ghế ngay trung tâm phòng khách, được tô điểm bằng một tấm da hổ. Chẳng cần biết là đồ thật hay giả nhưng cũng đủ làm toát lên cái vẻ uy ngiêm cũa chủ nhà. Đang chăm chú quan sát căn phòng thì Tibu giật mình vì có tiếng bước chân.

Từ phía hành lang, bong dáng cũa một người với vóc dáng nhỏ bé bước vào. Chú Sáu chắc đã ngoài 60 nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Ở chú có đặt điểm khiến Tibu không bao giờ quên được, đó là đôi lông mày rậm rạm và hai con mắt nhìn rất…. thật khó để dùng từ nào để diễn tả về đôi mắt đó. Chỉ biết là khi nhìn vào đôi mắt đó Tibu cảm nhận được sự mạnh mẽ và có một chút sợ hãi, nó rất cương trực nhưng cũng không kém phần dữ dằn.

_Con là Tibu hã ? – Chú Sáu lên tiếng. Giọng chú Sáu lớn và ồm,…

_Dạ, chào chú. – Tibu đáp trả.

_ Chú nghe thằng Long kể rất nhiều về con kể từ khi nó xuống đây. -Chú Sáu chậm rãi lấy từ trong hộp ra một tẩu thuốc, châm lữa và từ từ hút.

Rồi chú nói tiếp:

_ chuyện thằng Long, chú rất buồn. Nói thật với con, chú rất thương nó, coi nó như con ruột của mình. – Chú Sáu thở dài.

_Ngay từ lần đầu gặp thằng Long, nhìn nó chú đã biết nó là một người tài, nó thong minh và rất quyết đoán. Nhưng không hiểu tại sao lần này nó lại…. Lỗi cũng do chú, tại công chuyện làm ăn cũa chú mà ảnh hưởng đến nó. Thật ra lúc đầu chú đã chỉ định cho người khác làm, nhưng không hiểu sao nó lại tự ý quyết định như vậy.

_ Tính cũa nó con hiểu chú Sáu à, nó là một người có nghĩa khí, vì cái ơn chú đã ban cho nó nên có lẽ nó làm như vậy. nó không có cha mẹ, chú đã đối xử với nó như một người cha đem lại sự yêu thương và ấm áp cho nó.

Lại thở dài, lòng chú Sáu đang nặng trĩu.

_ Có lẽ đó cũng là cái nghiệp con à. Chú đã nghĩ làm từ hai năm trước. Nhưng là một người trong gian hồ, cho dù con đã gác kiếm thì nó vẫn cứ bám đuổi con, cái nghiệp nó quá lớn. Chính vì vậy chú cũng không dám lập gia đình. Chỉ tiếc cho thằng Long nó còn trẻ quá….

Mưa cũng đã ngớt, sau một hồi nói chuyện rất lâu thì Tibu cũng xin phép chú Sáu về. tibu thấy thương Long quá, lê từng bước chân nặng trĩu và thở dài, Tibu thấy tim mình nhói đau…

Xã hội bây giờ, giới trẻ bay giờ… mọi thứ đảo lộn hết rồi. Ai cũng thích chứng tỏ mình ghê gớm, có một vài hình xăm trên người là phải thể hiện nó. Mọi người bắt đầu trở nên hung hăng và cùng biến cái xã hội này trở thành một đống lộn xộn, hỗn độn.

Bạn muốn trở thành mội người sống trong giang hồ? nó thật không dễ như bạn nghĩ. Luôn có hai sợi dây treo trên đầu bạn, 1 là của thần chết và 1 là của sự tù đày. Những người đó họ không hung hăng và lúc nào cũng như một con hổ dữ, họ rất điềm tĩnh và đàng hoàng. Miễn sao nước sông không phạm nước giếng.

Người đứng đầu luôn nắm quyền sinh sát và dĩ nhiên có chuyện, sẽ có người gánh cho họ.

Một khi bước chân vào đầm lầy, sẽ chẳng bao giờ rút ra được. Long biết điều đó… Và nó đánh đổi cái tuổi xuân xanh của mình.

Nhưng người anh em, đâu ai muốn nhìn người trong gia đình mình phải khổ cực sống sau những cái khung sắt lạnh lẽo đó chứ…

Có lẽ là do số phận, không cha không mẹ không gia đình đã đẩy Long theo con đường đó. Không có gì trong cuộc sống để phải luyến tiếc và bấu víu, tuyệt nhiên họ cô độc trong thế giới này…

Những con người đang sống trong thế giới này, luôn khao khát được trở lại với cuộc sống bình thường, được có gia đình và chăm lo cho gia đình cũa mình. Nhưng hình như đây là con đường một chiều, đã đi thì khó có thể quay trở lại…

Có mấy ai biết trước được những điều mình sẽ phải gặp trong tương lai khi bước theo con đường đó như Long… Và mấy ai biết được, người con gái chú Sáu yêu thương đã phải chết vì chú….

……………………

Quảng cáo

45. Chương : 46 - Sài Gòn … Tối Thứ 7 Tình Cờ !

Có khi nào bạn đang rảo bước trên một con đường thì tim của bạn chợt xao xuyến khi gặp một người nào đó? Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ làm cho trái tim của bạn lệch nhịp…
Bạn chợt nghĩ rằng người đó và bạn hình như có duyeng6 số, hay đơn giản định mệnh đã đưa hai người đến gần nhau…

Có đến hang tỷ người trên thế giới này, thế nên hiển nhiên, khi phát hiện một người mình cảm thấy rất thích, đó cũng chỉ là cuyện bình thường. Mọi chuyện thật ra cũng chỉ là sự trùng hợp. Làm gì có cái gọi là số phận, gọi là định mệnh. Và dĩ nhiên một ngày khác đẹp trời, một người khác tốt hơn cũng sẽ xuất hiện.

Con gái chẳng khác nào mê hương, lúc nào cũng đầy quyến rũ, bí ẩn. Khiến cho tâm trí ta chẳng khác nào bị lu mờ đi. Ta sẵn sàng làm những chuyện ngu ngốc, gồng mình chịu cho cái thứ gọi là đau khổ. Nhưng rồi đến một ngày, cái mùi hương đó không còn sự cám giỗ đối với ta nữa, rồi ta chợt bật cười vì những chuyện ngu ngốc mình đã làm.

Trong tâm trí Tibu bây giờ đầy những mâu thuẫn… Cái tên Sunny luôn mang đến nhiều cảm xúc, Nhưng… Tibu dường như cảm thấy hận cái tên đó nhiều… Chẳng phải thời sinh viên là quãng thời gian đẹp cuối cùng trước khi con người bước vào vòng lẩn quẩn: Làm việc, kiếm tiền rồi lại nhắm mắt sao? Bây giờ mọi thứ đã không còn nữa, Tibu cảm thấy quá mệt mỏi khi phải bước về cái nơi luôn gắn liền với Sunny, để rồi khi những cảm xúc ùa về, nó lại giằng xé trái tim Tibu… Tibu cứ mãi đi tìm điều gì đây? Tính yêu, sự thương hại hay là những thứ không hề tồn tại…

Thật ra, em đã bỏ rơi anh phải không Sunny… Thật ra, dường như chuyện bùa chú là không có thật phải không? Nhưng nếu có thù cũng đã sao. Vì bây giờ anh cũng chẳng thể làm được gì cả… Và như vậy cũng tốt, em có thể quên đi cái quá khứ đau buồn và có một cuộc sống tốt hơn…

Từng giai điệu, lúc nhanh, lúc chậm của bản piano nhơ nội tâm của một con người. Nó quằn quại , giằng xé và dường như đang gào thét từ bên trong. Đôi khi từ bỏ cũng là một lối thoát, khi ta cảm thấy bất lực trước tất cả, dường như trốn tránh là sự lựa chọn duy nhất.

Cái ánh mắt lạnh lung như không quen biết đó, nó còn lợi hại hơn cả một viên đạn xuyên qua trái tim anh Sunny à. Chỉ là anh không chấp nhận được điều đó thôi…

Vậy từ bây giờ, mỗi người một lối đi riêng Sunny nhé, rồi cùng xem liệu con đường chúng ta đi có còn giao nhau nữa không…

Vậy đấy, tưởng chừng đến chết mới xa nhau; nhưng đó là cuộc sống và chẳng một ai biết được điều gì….

Sau tất cả những suy nghĩ mệt mỏi, Tibu muốn gác lại tất cả, đi mộ vòng cho khuây khỏa. Sài Gòn về đêm tuyệt thật, từng luồng gió mát làm con người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản sau một cơn nắng hạn. Mọi người bên nhau thật vui vẻ, Tấp nập ồn ào và luôn nhộn nhịp. Đó chính là Sài Gòn. Đêm thứ 7, đường đông hơn mọi ngày, từng đôi trai gái tay trong tay thật hạnh phúc, già có, trẻ có, sồn sồn có, già đi với tr3 cũng có… Tibu cười nhạt.

Cắm tai phone, thưởng thức bản nhạc yêu thích của mình. Tibu rảo bước quanh khu vực nhà thờ và lắng nghe tiếng hát cũa con tim…

“… So I am breaking my habbit….

…..I am breaking my habbit… tonight…..”

Tibu nghĩ đến rất nhiều thứ, nào là chuyện học hành, nào là phải kiếm việc làm. Mọi thứ cứ lẫn lộn và chưa đâu vào đâu cả. Trong thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ để nhập học, Tibu phảikiếm một việc gì đó để làm, chứ ở không hoài sớm muộn gì cũng buốn chết mà thôi.

Bất chợt, Tibu nghĩ ra một lời đề nghị từ một người bạn mới quen ở Fesival Hoa. Vẫn còn giữ địa chỉ và số điện thoại. Tibu liền lây từ trong bóp ra, gọi luôn cho người bạn đó và hẹn gặp vào sáng mai. Cũng nhờ đó, Tibu mới nhận ra trong cuộc sống đầy rẫy những cám giỗ đưa con người ta đến những thế giới khác, tiền bạc, danh vọng, địa vị khiến con người tat hay đổi bản than mình…

Hình như trong cuộc sống, luôn có những sự trùng hợp kỳ lạ đưa con người đến với nhau. Đang ngồi nghe nhạc một mình trên ghế đá, thì một người con gái đột ngột ngồi xuống cạnh Tibu, đôi giày cao gót màu đen sang trọng quý phái , người con gái đó mặc một chiếc đầm màu trắng, đeo giỏ xách Gucci màu đen tô điểm bằng một vài hạt cườm màu hồng…

_Trùng hợp quá nhỉ. – Người con gái tươi cười.

Tibu cười mỉm rùi đáp trả

_Có lẽ là ngẫu nhiên, mà nó cũng đâu có gì khác biệt đúng không? Thế giới này quá nhỏ bé thì phải.

_Điện thoại anh đâu rồi, sao em gọi hoài không được? Anh mới đổi số sao.

_À không, anh đập nó rồi.

_Anh khùng quá nha, lỡ em bị ăn hiếp thì biết gọi cho ai.

_Vì anh biết muốn chạm được đến con người em là điều không dễ chút nào. Luôn có người đưa đi và đón về mà, ai có thể bắt cóc em được chứ.

_Đêm nay trời se lạnh Tibu nhỉ…

_Ừ, một buổi tối mùa thu đẹp trời.

_Em nhớ anh Ti à. Anh cứ đột ngột xuất hiện rồi biến mất…

Và rồi cả hai không nói gì thêm cả, họ cùng nhau im lặng và cảm nhận một chút gì đó ý nghĩa, rất giản dị, rất bình thường mà không phải ai cũng thấy được….

Cuộc sống thật nhiều mệt mỏi và buồn phiền, nhưng đôi lúc hãy nhắm mắt lại, im lăng và cảm nhận những điều giản dị mà bình thường ta không thấy được, sẽ có một chút ấm áp và bình yên ở trong đó.

Hoa nào hoa trắng cho mình yêu

Mây nào mây sẽ bay trong chiều

Đồi vàng và cành lá biếc

Tình nào tình chẳng quyến luyến

Mộng đẹp còn dài cớ sao chờ ai…

…………….

Hoa nào hoa thắm nên dở dang

Sông nào song sẽ trôi xa ngàn

Biển rộng và ngọn gió lớn

Ngàn trùng mịt mùng sóng nước

Tình nào là tình còn để mình đợi mong…

Quảng cáo

46. Chương : 47 - Thế Giới Showbiz

_Xin giới thiệu với em đây là anh Tuấn, giám đốc của công ty này. – Anh Minh mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu.
_Chào anh!- Tibu lễ phép.

_Chào em, Tibu! – Anh Tuấn cởi mở và tiếp tục nói.

_ Anh nghe Minh nói em đã từng giúp ảnh trong một chương trình ở Đà Lạt phải không? Ảnh nói em rất có khả năng trong lĩnh vục này. Chào mừng em đến công ty.

_ Dạ, nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ. – Tibu trả lời.

_ Oke, vậy bắt đầu từ tối nay em lên công ty luôn nha. Có nhiều điều để em học hỏi trước khi bước vào nghề.

Công ty AD nằm trong một con đường nhỏ ở quận BT, cao 5 tầng và khá là rộng rãi. Thầy Tuấn là một cong người còn khá trẻ, chỉ ngoài 30, dáng người nhỏ bé và có giọng cười khá là hài hước. Tốt nghiệp đại học luật nhưng lại bỏ nghề và mở công ty AD.

Nói một chút về công ty này, công ty Ad chuyên về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Cung cấp và đào tạo người mẫu và ca sỹ trẻ. Cũng khá là nhiều người thành danh từ lò đào tạo này, hoa hậu có, siêu mẫu có và cả ca sỹ nổi tiếng cũng có.

Tất cả đều gọi giám đốc là thầy Tuấn vì thầy là người thường xuyên đứng ra dạy và truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp cho lớp người mẫu và diễn viên.

Lớp học khá đông, khoảng 20 người học vào giờ tối. Căn phòng rộng chừng 40m2, chỉ có hai thứ duy nhất trong căn phòng. Một là tấm gương lớn ngay lối đi catwalk và một cái máy để phát nhạc.

Tất cả tưởng chừng rất đơn giản khi trở thành một người mẫu, nhưng không phải như thế. Nó là cả một quá trình không ngừng cố gắng và tập luyện, đặt biệt là đối với con gái.

Quy tắc đầu tiên dành cho con gái là phải luôn mang giày cao trên 10 phân. Nhìn những đôi chân thon dài trắng trẻo đó sưng tấy vì đau, té lên té xuống mà Tibu thấy xót xa.

Tibu thì may mắn hơn vì được trời ban cho hai cái chân thẳng, không bị cong nên dáng đi khá tốt, mọi thứ đối với Tibu rất thuận lợi. Lớp học thật sự rất vui vẻ, nhất là vì cái tính cách pha trò của thầy Tuấn. Màn diễn Bikini luôn mang lại nhiiều cảm xúc và tốn năng lượng nhất của cả buổi học, Tất nhiên đó là Bikini hai mảnh.

_ Hey, Thúy! Sao mông của mày đen thui vậy. Về tắm rữa và vệ sinh sạch sẽ đi nhá. Người đất không à, về nhà kì bớt đi nha. – Tiếng Thầy Tuấn vang lên cùng tiếng cười đê tiện.

Cả lớp cười ồ lên. Thế đầy, chẳng phải đang hạ thấp long tự trọng của một người nào đó. Cũng chẳng phải đang sỉ nhục một ai đó. Chỉ là thầy luôn có nhiều cách để lớp học luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.

Thật ra đa số các thành viên trong lớp không đến từ SG, mà là từ các tỉnh khác. Có lẽ trong họ luôn ấp ủ cái hy vọng thoát xác và đổi đời. Trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa với việc sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Những cái suy nghĩ đó rất đơn giản và ngây thơ, một khi đã trở thành người mẫu, diễn viên, tham gia vài giới Showbiz cuộc sống sẽ tự động trải thảm hồng…. Nhưng có thật như thế không!

Cái điều kỳ lạ và thường thấy nhất ở lính mới đó là thời gian đầu mới bước vào công ty, nhếch nhác và quê mùa… Tibu không xem thường một ai cả, nhưng đó là lời nhận định chung của thầy Tuấn. Cái gu ăn mặc thì không cần bàn cãi, trào nước mắt…

Áo sơ mi, quần tây và giày thượng đình? Đó là một phong cách mới chăng…

Hay là sự đột phá trong ngành công nghiệp thời trang: Quần lửng, áo sơ mi đóng thùng và giày cao gót? À quên, một đống dây dưa rễ má trên cổ nữa.

Đó là màn khởi đầu cũa những lính mới, bao nhiêu hình ảnh dở khóc dở cười nhiều đến đâu thì đến lượt những cô nàng học đã khá lâu và đi diễn nhiều chương trình, không còn hình ảnh hài hước nữa và thay đổi vào đó là những cái miệng há hốc, trào máu mũi.

Những đôi chân tự tin sải dài từng bước một, từng đường cong thoắt ẩn thoắt hiện. Vòng 3 uyển chuyển và linh động như thôi mien những con mắt đang hao háo nhìn theo. Cái cách họ diễn xuất khuông mặt khiến người xem bị cuốn hút hoàn toàn, đôi mắt lạnh lung như một mũi tên độc xuyên ngang tim, chỉ có thể rỉ máu mãi mà không bao giờ cầm được, đôi môi gợi cảm đầy quyến rũ như đang mời mọc… như đang kêu gọi và sẵn sang nuốt chửng trái tim mọi chàng trai…

Có một điều khá buồn cười mà Tibu có thể nhận thấy qua đôi mắt tinh tường của mình đó là. Đa số các thành viên đều đến từ thế giới thứ 3. Tibu tự hỏi, sao lại như thế nhỉ? Hay là vì những người trong giới này mới tham gia hoạt động nghệ thuật. Tibu bật cười, thằng nhóc giữ xe của công ty cũng là gay…

Lớp học kêt thúc luôn là lúc mệt mỏi nhất, nào thì hít đất, nào thì tập cơ bụng, tập yoga, uốn dẻo… Học xong mà muốn tắt nắng! Từ chối mọi lời mời, nào là đi ăn, đi chơi, café hai đi bar. Tibu lấy xe rồi dạo phố một vòng, phóng thẳng lên quận 1, gởi xe rồi đi bộ cho thoải mái đầu óc, kiếm một ít oxy trong lành vào buổi tối, coi như một phần thưởng cho mình sau một ngày mệt mỏi.

Quảng cáo

47. Chương : 48 - Dạ Khúc...

Tibu cứ tưởng Đà Lạt về đêm mới là đẹp nhất.
Nhưng Sài Gòn cũng có cái hay của nó, không biết từ lúc nào Tibu thích cái nhộn nhịp và rộn rang của Sài Gòn. Tiếng mọi người cưới nói vui vẻ, tiếng những cặp tình nhân khúc khích đùa giỡn trong các công viên, hay sự tự nhiên một cách hồn nhiên cũa những đôi trai gái đang hôn nahu giữa chốn đông người….

Những dòng xe qua lại liên tục, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói đùa la hét của một đám đông nào đó… Tưởng chừng như không có một không gian nào tĩnh lặng, nhưng hãy cứ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cơn gió đang vuốt ve khuông mặt mình, thổi vào tai mình những lời thì thầm… Cuộc sống này luôn tươi đẹp, hãy nhìn và cảm nhận nó theo nhiều cách… HAiz… Con gái Sài Gòn tưới quá Tibu à, Tibu cười mỉm. Đôi khi chiêm ngưỡng cái đẹp cũng làm cho mình tự cảm thấy cuộc sống vui hơn một chút theo đúng nghĩa của nó.

Đang suy nghĩ lung tung trong đầu, thì người con gái đó lại xuất hiện, và ngồi xuống cạnh Tibu.

_ Trùng hợp quá nhỉ, đây là cái ghế ưa thích cũa anh hã Tibu?- Nụ cười thật tươi, hàm răng đều và trắng. Một làn gió nhẹ mang theo mùi hương từ người con gái đến với giác quan của Tibu… Gợi cảm, độc đáo và mỏng manh. Một mùi hương vô cùng đặt biệt kích thích khứu giác cũa Tibu, thoang thoảng một chút hổ phách cùng hương lan, nồng ấm cũa mùi gỗ, tinh khiết của da thuộc….

_ Mùi hương này chỉ em mới có thôi, anh đã nhận ra em từ lúc em bắt đầu đi theo anh từ ghế đá rồi. Đó có phải sự trùng hợp không em nhỉ?- Tibu cười mỉm.

_ Chẳng phải ngẫu nhiên mình lại gặp nhau tại nơi này đâu Tibu à, có lẽ ông trời đã sắp xếp điều đó. – Đôi mắt nâu to tròn, tô điểm bằng ha hang mi cao vút đang nhìn tibu đầy long lanh và láu lỉnh….

_ Tibu nè, đi đến một nơi này với em đi. Nó rất đặt biệt, em chắc chắn anh chưa từng đến đó bao giờ. – Cô bé chum chím đôi môi rồi nhìn Tibu.

_ Thôi bữa khác được không, hôm nay anh mệt lắm. – Tibu lạnh lung đáp trả

.

_ Đi đi mà, em năn nỉ anh đó, em không ăn thịt anh đâu, anh đừng lo. Hãy làm cho ngày hôm nay có ý nghĩa và trở nên vui vẻ với anh một chút đi. Em không thích nhìn anh cứ ủ rũ như thế này hoài đâu. – Người con gái phụng phịu.

_ Thôi dược rồi. Một lần thôi nhe. Em đi tới đây bằng xe máy hay sao?

_ Dạ tài xế của nhà chở em tới ạ, Để em ra nói chú ấy về trước. Em muốn ngồi đằng sau để hóng gió với anh.

_ Mình sẽ đi với một điều kiện, không được ôm nha.- Tibu mỉm cười. Cô bé phụng phịu rồi đáp trả.

_ Hứ, em biết rồi.

…

Đã từ rất lâu rồi, Tibu mới chở một người con gái từ sau lưng. Đêm nay không khí trong lành và mát làm sao. Rồi Tibu cảm nhận được một cái đầu nhỏ nhắn và ấm áp dựa vào lưng mình. Tính nói nhưng lại thôi, Tibu mặc kệ và không muốn phá vỡ cái giây phút thanh thản này…

Cả hai dừng lại trước một quán Bar khá lớn, nói bar nhưng cũng chẳng phải Bar, thật ra nó dành cho mọi người tới đây để khiêu vũ.

Tibu vội lên tiếng.

_ Vào đây làm gì em? Anh đâu biết nhảy nhót gì đâu.

_ Anh cứ vào đi mà, vui lắm. – Người con gái ríu rít rồi kéo tay Tibu đi vào.

Quán bar khá lớn, phần lớn là khách nước ngoài và khách trung niên. Dĩ nhiên hai đứa là trẻ nhất trong cái nơi dành cho U30 này.

_ Ba thường dẫn em tới đây để nhảy chung với ba. Anh là người thứ hai tới đây cùng em, chỉ sau ba thôi đó nha.

_ Wa, anh may mắn vậy sao? Nhưng anh đâu có biết nhảy đâu.

_ Thì anh cứ nhảy theo em là được. Cô bé kéo tay Tibu tới sàn nhảy. Cầm lấy tay Tibu đặt lên eo mình, còn tay kia nắm lấy tay Tibu.

_ Nhìn theo em nè, chân trái rồi chân phải. Cứ bước nhẹ nhàng thôi, không cần phải bước dài. Thả lỏng người ra đi anh. Cứ coi như là chỉ có hai đứa mình ở đây thôi nè.

Luống cuống một hồi, vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. Rồi Tibu cũng lấy lại được trạng thái cảm xúc cân bằng. Thật ra cũng vì điệu nhảy quá đơn giản.

_ Cũng không tệ phải không em, ít nhất anh cũng chưa đạp chân em lần nào.

Cô bé nhìn Tibu rồi cười khúc khích.

_ Chắc tại ly Midori Sour làm anh say nên mới tiếp thu nhanh vậy đó.

_ Có lẽ vậy. Tibu đáp trả.

Jenny hôm nay hết sức gợi cảm, chiếc đầm đen cùng đôi giày màu trắng, đôi môi lấp lánh vì son bong. Ánh đèn vàng nhạt cứ chiếu vào khuôn mặt Jenny làm nổi bật nét đẹp kiêu sa của cô ấy. Tay Jenny thật mềm mại, nó nắm Tibu một cách nhẹ nhàng, Luồn từng ngón tay một rồi nắm lại, thật ấm áp….

Tibu cảm nhận được hơi thở đứt quãng cũa Jenny vì hồi hộp, mà hình như cả Tibu cũng thế, trước một kỳ quan của vẻ đẹp, Tibu sợ mình cũng không thể đứng vững… Tim Tibu đập nhanh hơn bình thường, hai gương mặt sát nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, chậm rãi và đung đưa theo điệu nhạc du dương và nhẹ nhàng….

……………………………………

Đợi chờ em, trong màn đêm quạnh vắng. Muôn tiếng thanh âm cung đàn ngân...

Mượn làn gió, mang về bên lầu vắng ... Nơi xa, réo rắt câu tình ca

Quảng cáo

48. Chương : 49

Cả hai vẫn đung đưa theo tiếng nhạc, chân vẫn di chuyển theo từng giai điệu. Tay trong tay, Jenny khẽ dựa đầu vào vai Tibu….
_ Hay mình cứ vờ như yêu nhau đi anh ! …..

Tibu im lặng không nói gì.

_ Em chỉ muốn được hạnh phúc bên anh một thời gian mà thôi, dù là rất ngắn cũng được. Hãy để em sưởi ấm con tim anh trong thời gian này được không…? Thời gian mà ánh mặt trời không tỏe sáng tới anh… Hãy trả lời em được không…? Tibu!!!

…..

Đêm Sài Gòn thật tuyệt, từng cơn gió mát khẽ lùa vào từng làn tóc nâu cũa Jenny, rồi lại phân tán cái mùi hương quyến rũ đó đi khắp nơi, cứ như cơn gió mát của mùa xuân vậy. Không phải như là tia nắng ấm áp cũa mặt trời, mà Jenny như là cơn mưa đối với Tibu, cơn mưa đối với sa mạc khô cằn, dường như đang chết dần chết mòn bởi các vết nứt do mặt trời để lại.

Chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn và êm ái đang xoa dịu trái tim không còn nguyên vẹn bởi những vết cắt và chỉ là bởi hình bong một người con gái

Liệu thời gian có làm lành được các vết thương…

Liệu quá khứ có bị lu mờ bởi tương lai…

Có thể nào, một ngày đẹp trời nào đó Tibu sẽ không còn nhói đau mỗi khi nhớ đến cái tên Sunny.

Anh…anh sẽ hết yêu em chứ Sunny? Có thể không…?

Mọi suy nghĩ cũa Tibu bị đánh bật khi Jenny khẽ ôm lấy Tibu. Một cái ôm thật chặt tưởng chừng như không thể thở được, chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc…

Rằng Jenny nhớ Tibu.

Rằng Jenny không muốn xa Tibu một phút nào.

Và rằng…. Jenny yêu Tibu.

Suốt quãng đường còn lại, cả hai không nói với nhau câu nào. Jenny thì cứ mãi ôm chặt lấy Tibu cứ như là sợ Tibu sẽ đi mất vậy….

Có lẽ trong cuộc sống này, khi trái tim bạn bị tổn thương vì một ai đó, thì sẽ có một người khác đến và xoa dịu những nổi đau đó. Vấn đề là bạn có nhắm mắt chấp nhận để những nổi đau đó đi qua, và đó nhận những điều mới mẻ hay không….

Rồi xe cũng đến trước nhà Jenny, bước xuống xe, Jenny vội vàng quay lại ôm lấy Tibu.

_ Cám ơn anh về buổi tối hôm nay, em thật sự đã rất vui. Một ngày hạnh phúc và đầy ý nghĩa đối với em.

_ Ừ, không có gì đâu mà em cám ơn vì anh cũng thấy rất vui. Lâu lắm rồi anh mới được vui vẻ và thoải mái như tếh này.

Jenny buông Tibur a, nhìn Tibu rồi nói.

_ Có thật không anh?

Tibu thoáng nhìn Jenny rồi trả lời:

_Thật mà.

Cười một cái đáng yêu, như bông hoa chớm nở trước mổi bình minh, một thoáng chợt ngại ngùng bởi ánh mắt của Tibu, Jenny khẽ cúi xuống thẹn thùng vu vơ đá mấy hòn đá nho nhỏ….

_ À Tibu nè, em có một tin vui muốn báo cho anh biết.

_ Gì vậy em? – Tibu hơi tò mò.

_ Việc nhập học của anh, ba em lo xong hết rồi ạ. Anh đừng lo, vì học cùng ngành nên mọi chuyện không khó như anh tưởng đâu. Với lại ba em có quen với hiệu trưởng nên không có một chút trở ngại nào hết nè. – Jenny hớn hở nói.

_ Cám ơn em nhiều lắm. Không biết phải làm sao để trả hết cái ơn này cho em và gia đình . – Tibu chợt ngại ngùng.

_ Ây, anh đừng vậy mà. Em giúp anh với vị trí như một người bạn thôi. Với lại muốn cám ơn em thì mấy ngày nữa ăn cơm với gia đình em rồi nói với ba em nhé. Hì Hì.

_ Ừ, thôi được rồi. Có gì anh sẽ lien lạc với em nè. Em ngủ ngon nha, tiểu thư xinh đẹp!

Jenny bước đến sát Tibu, khẽ hôn lên má Tibu một tiếng:

Chụt…………..

_ Ngủ ngon và ấm áp nhé hoàng tử lạnh lung của em…

Đêm về, nằm trăn trở hoài mà Tibu không thể nào ngủ được. Tibu thấy trong long bòn chồn và rạo rực đến lạ lung. Tibu lo lắng về cái ngày nhập học. Không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào, có được suôn sẻ như Tibu mong đợi không. Bất chợt Tibu nghĩ về cô bé với mái tóc và đôi mắt nâu… Và cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt to tròn đen láy…

Tibu giật mình tỉnh giấc, bước tới cửa sổ. Mở rộng cánh cửa hít một hơi thật dài…

“ Đã bình minh rồi, ngày mới đã tới, mình đã mong ngày này từ rất lâu, rất lâu …. Phải không Tibu….”

Mồi điếu thuốc Marlboro ưa thích của mình, Tibu nhắm mắt lại, thận hưởng cái không khí buổi sáng sớm hấp thu những cái tinh hoa nhất trong ngày, như để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, ngày về… về với tất cả những gì than thuộc nhất, tất cả những gì quý giá nhất đối với cái tên Tibu trong thế giới này.

Tibu nhìn mình trong gương, từ từ cạo những sợi râu đang dài trải khắp dưới cằm và hai bên má.

“ Mày già rồi Tibu à”. Tibu chợt cười. Thêm 1 ít wash cho mái tóc bồng bềnh của mình. Tibu tự nhủ “ Nhưng mày vẫn còn phong độ ổn lắm…”. và cười phá lên.

Bước tới tủ quần áo đã lâu không sử dụng

Tibu nhìn vào và tự nói với bản thân.

“ Phải mặc cho chúng mày cũ bớt thôi, tao bỏ bê tụi mày lâu rồi !.

Quần Levis đen, áo sơ mi Armani, dây nịt Prada và cuối cùng , đôi già Converse trắng ưa thích của mình, “ Quá hoàng hảo cho ngày hôm nay” Tibu hài long.

Ngôi trường mới lạ lẫm nhưng lại quen thuộc với Tibu. Những ký ức về nó, cả cuộc đời Tibu cũng không bao giờ quên được. Dĩ nhiên nó không thể nào so sánh với trường cũ của Tibu, nhưng nó lại chứa đựng thứ Tibu cùng một lúc trốn tránh và tìm kiếm bấy lâu nay… Tibu thầm cảm ơn Jenny về mọi chuyện có lẽ cái ơn mà Jenny bấy lâu nay giúp đỡ Tibu, cả cuộc đời trả cũng không hết được.

Leo hết 4 tầng than bộ mới tới được lớp học. Phải nói là trường này quá nhỏ để gây khó khăn cho một sinh viên mới tiềm được lớp học của mình. Một ngày hồng nhạt trải đều khắp lớp, các bạn nữ dịu dàng trong áo dài sắc hồng… Mọi con mắt đổ dồn về phía Tibu…

Không còn cảm giác lạ long và sự sợ hãi, không còn cảm giác cô độc và ngột ngạt… Tibu thầm cảm ơn người đã biến Tibu thành một người hoàn toàn mới như ngày hôm nay.

_ Bạn là ai vậy? Sinh viên mới sao.

_ Bạn từ lớp nào đến đây học à?

…. Mọi câu hỏi đổ dồn vào Tibu, đa số là các bạn nữ.

Tibu đứng dậy và trả lời:

_ Chào các bạn, mình mới chuyển trường tới đây và là sinh viên mới của lớp này. Mong các bạn giúp đỡ.

Cái hoàn cảnh bị mọi người xúm lại hỏi về mọi thứ, rồi xin sdt được giải thoát khi thầy giáo chủ nhiệm bước bào. Vừa thấy Tibu, thầy đã gọi Tibu lên.

_ Em là cháu hiệu trưởng phải không?

_ Dạ. – Tibu lí nhí trong miệng và xém bật cười. Trong long đang nghĩ không biết mình có ông bác làm hiệu trưởng từ lúc nào, mà có khi đó lại là bà cô.

_ Tôi không cần biết anh là con ai, cháu ai. Vào lớp này phải tuân thủ tất cả nội quy của lớp và trường, không là tôi đuổi hết.- Thầy dằn mặt.

_ Nhân tiện, tôi tên Tuấn.

_ Dạ em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy quan tâm.

Thầy Tuấn nhìn khá trẻ, chỉ ngoài 30, Dáng người cao ráo, chắc trên 1m7. Chỉ có điều giọng nói hơi ẻo lả cùng khuông mặt quá nghiêm khắc, hai thứ tưởng khắc với nhau khiến Tibu cảm thấy khá buồn cười.

_ Cả lớp nghe đây, giờ tôi lên văn phòng có việc. Lớp trưởng đâu, phổ biến mọi thứ cho sinh viên mới đi.

Rồi Tibu trở về chiếc ghế cuối quen thuộc của mọi thời đại đi học, mắt không ngừng dõi theo dáng người nhỏ bé, với mái tóc ngắn cắt ngan vai, không còn dài như ngày nào nhưng vẫn đen óng bong mượt, đôi mắt đó… vẫn to tròn đen láy đang nhìn và bước đến phía Tibu…

Quảng cáo

49. Chương : 50

Đôi chân đó dừng bước ngan bàn Tibu. Nhìn Tibu rồi nói:

_ Tên gì ? – Lạnh lung và vô cảm, ánh mắt đó vẫn đẹp như ngày nào, nhưng nó ko còn nhìn Tibu 1 cách trìu mến và ấm áp nữa.

_ Hêt, mình hỏi bạn tên gì ? Bạn ko biết phép lịch sự là gì sao ? – Người con gái gằng giọng!

“ Giây phút này , anh nên nói gì đây Sunny ?

Anh nên nói rằng anh là người đã luôn yêu và thương nhớ em bấy lâu nay sao?

Nói rằng anh đã từ bỏ rất nhiều thứ để tiềm kiếm em sao….

Hay là anh nên nói mình là người đã từng được em yêu thương và quan tâm một cách ấm áp….

Không đâu, nếu phải nói mình thật sự là ai, anh sẽ nói anh là người bị em làm cho tan nát trái tim…. “

Cười nhết mép một cách khiêu khích, Tibu ngẩn đầu lên rồi nói:

_ Ko phải lúc nãy đã tự giới thiệu với các bạn rồi sao? – Tibu cười nhạt rồi đưa đôi mắt nhìn thẳng Sunny theo một cách nào đó đầy kiêu ngạo, kèm theo một chút giận dữ.

_ Mà chẳng phải đã gặp đằng ấy một lần ở cổng trường rồi sao?

_ Đây nhớ, nhất là những thằng không ra gì. Thấy con gái là tới gần, nhận quen biết rồi động tay động chân. Loại người đó, không bao giờ quên. – Sunny trừng mắt nhìn Tibu.

_ Ồ , cám ơn đã quá khen. Thằng này tên Tibu. Chán học nên chuyển tới đây, nhắm không được vui cho lắm thì sẽ nhấn nút biến, đằng ấy ko phải lo.

_ Tùy, đây không quan tâm. Mai nhớ đóng tiền quỹ 100k, làm thẻ sinh viên 50k. Nhớ phải may đồng phục của lớp nữa. Cám ơn!

_ Lớp trưởng tốt bụng quá, cám ơn nha. Mà thời tiết ở đây nóng quá, sao ko về chỗ của mình ngồi đi. Đứng ở đây làm gì? Mất công khiến ng khác nóng nực thêm.

_ Khỏi nhắc!!! – Nói rồi Sunny quay lưng đi thẳng một mạch, không them nhìn lấy Tibu một cái, dù chỉ là nhìn lướt ngang qua.

Tibu khẽ thở dài, mới ngày nào tưởng chừng sẽ chung bước và cùng nhau đi hết cuộc đời, vậy mà giờ này… Vốn dĩ là một cặp đôi hoàn hảo, giờ đây lại ghét nhau như kẻ thù.

Ngồi trên đó, em có nghe tiếng tim đập rất nhanh ở bàn cuối này không Suuny? Nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đập loạn nhịp khi đứng trước mặt em. Em có nghe thấy âm thanh lách tách rất nhỏ dưới này không? Cái tiếng rạn nứt của trái tim anh… Nếu không vì cái vẻ ngoài vẫn giữ nguyên, thì không bao giờ anh nghĩ rằng cô gái đang ngồi trước mặt anh lại là Sunny trong trái tim anh….

Nếu tình yêu là trò chơi của số phận mà ông trời đã bày ra, thì em biết gì không? Anh bắt đầu cảm thấy phấn khích với trò chơi này rồi, và đương nhiên anh chơi là để thắng!!!

Vài tiết học trôi qua một cách nhàm chán, ánh mắt Tibu vẫn thế, vẫn dõi theo Sunny từ sau lưng. Sunny vẫn tươi cười với những người bạn xung quanh, đùa giỡn một cách hồn nhiên. Đôi lúc đối với Tibu như thế lại hay, nếu đã không còn một chút kí ức gì về quá khứ đau buồn trước đây, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn cho Sunny sao?

Nếu không như thế, liệu Sunny có được vui vẻ và luôn tươi cười như lúc này không….

Tận dụng 15p giải lao, Tibur a ngoài hành lang hút thuốc. Nhìn những làn khói thuốc trắng xóa, bay lên và tan vào ko khí, tưởng chừng như tình yêu của Tibu cũng thế.

“ Ừ, đã tan rồi…”

Dù biết như thế sẽ tốt hơn cho Sunny nhưng sao Tibu vẫn thấy long mình khó chịu nhiều lắm….

Tiếng nói quen thuộc cũa Sunny lại nhẹ nhàng cất lên, cơn gió nhẹ đưa nó đến với thính giác của Tibu.

_ Mình xuống căn tin ăn gì nhé….

Nụ cười đó, như ánh nắng ấm áp và kì diệu của mặt trời. Tưởng chừng như có thể đến khắp mọi cái ngóc ngách u tối trên thế giới này, sưởi ấm và đem lại sức sống cho nơi đó… Kể cả trái tim Tibu… Trái tim của kẻ si tình, rong ruổi khắp nơi để tiếm kếm thứ gọi là tình yêu thuộc về mình. Nhưng dường như sự thật phũ phàng đang đập tan nát cái hy vọng của chàng thanh niên trẻ tuổi đó.

Quay đầu lại nhìn Sunny, không khó để Tibu có thể nhận thấy Sunny đang cười tươi và trò chuyện với một chàng trai khác. Cũng cao to, đẹp trai, cũng phong độ và nhìn khá hút hồn đấy… Dường như đó là nơi bây giờ nụ cười đó luôn hướng về, ánh nắng đó bây giờ cũng chỉ hướng về một phía khác…

“ Phải làm gì lúc này đây, Tibu ? “

Tự hỏi long mình, nuốt ngược nước mắt vào trong tim. Dường như hạnh phúc chẳng bao giờ là trọn vẹn. Tibu cảm thấy mọi chuyện bây giờ là quá vô nghĩa. Có lẽ Tibu sẽ ko phá hoại hạnh phúc hiện giờ của Sunny, Tibu cũng không muốn nụ cười đó sẽ phải ngừng lại. Chỉ là mọi chuyện cay đắng quá ….

Hình như trong tình yêu, không có chổ cho thứ gọi là long ích kỷ.

Khẽ thở dài, Tibu lê từng bước chân nặng nề đi vào trong lớp học. Nằm dài xuống bàn, không nói một lời nào… Chưng bao giờ Tibu cảm thấy muốn biến mất như lúc này, cảm giác khi biết mình là một người thừa thật ko mấy dễ chịu nếu ko muốn nói là tồi tệ.

Tik tak… Từng giây trôi qua là từng giây nặng nề và đầy cảm xúc với Tibu.

Cái hình ảnh hai người luôn quấn quýt bên nhau trong mỗi giờ học bây giờ vẫn thế. Chỉ có điều ngồi bên cạnh Sunny ko phải là Tibu nữa… Không còn là Tibu nữa!!!....

Đang lẩn quẩn với những suy nghĩ trong đầu, trái tim thì đang bị giằng xé bởi những cảm xúc, Tibu chợt trở về với hiện tại khi tiếng cô giáo bộ môn vang lên.

_ Hôm nay thời tiết oi bức, lớp học mệt mỏi rồi. Có bạn nào muốn biểu diễn tiết mục văn nghệ nào để giải tỏa cái ko khí ở đây không.

Cả lớp xôn xao hẳn lên, người này đùn đẩy người kia. Thế rồi im lặng hẳn khi một cánh tay dưới lớp cất lên.

_ À, bạn là sinh viên mới phải không? Tốt lắm, mời bạn lên.

Tiếng reo hò của cả lớp cất lên, cũng là lúc Tibu đứng dậy và bước chân về phía bục giảng.

“ Ngày đầu tiên, em còn nhớ ko Sunny? Ngày đó em cất tiếng hát khiến cả trái tim anh thổn thức và đập loạn nhịp.

Còn ngày hôm nay, anh cất tiếng hát vì đó là tiếng khóc từ trái tim anh…”

_ Chào các bạn, mình tên Tibu, là sinh viên và là thành viên mới của lớp. Mình có tểh mượn bạn nào một cây đàn được không ạ?

Cả lớp ồ lên, rồi cũng có người mang đàn lên cho Tibu mượn. Không gian lớp học trở nên yên tĩnh tuyệt đối, không một tiếng động để đón nhận từng nốt nhạc lúc trầm lúc bổng từ đôi tay to lớn và thô ráp của Tibu, và như để đón nhận giai điệu buồn đến tuyệt đối, hòa quyện với tâm trí và cảm xúc của người tạo ra nó. Ánh mắt Tibu chợt nhìn về phía Sunny…

You have broken me all the way down, down upon my knees.

And you hane broken me all the way down

You’ll be the last, You’ll see

Some fight you gave,

Anh I pushed you away….

And in the morning, when you turn in

I’ll be far to see…..

….

Khi bài hát kết thúc, vẫn không một tiếng động. Có lẽ bài hát chứa đựng quá nhiều tâm trạng và quá chân thực. Mọi người như chết lặng đi, họ bị trôi tuột theo cái cảm xúc mà tibu đã tạo ra. Bi thảm và quá não nề, một trái tim tan vỡ và như ko bao giờ có thể lành lại.

Phải đến khi Tibu đứng dậy, cái ko khí im lặng vỡ òa bởi những tràng phào tay và tiếng láo của mọi người….

Tibu đi về phía cô giáo rồi nói nhỏ:

_ Em xin lỗi cô……

Quảng cáo

50. Chương : 51

Nhìn cái cảnh Sunny cứ cười đàu với thằng đó, Tibu chẳng thể nào chịu nổi. Đúng là cuộc đời, đảo ngược 180 độ chỉ trong tik tak, khiến con người ta chẳng biết được điều gì.
Ngày đầu tiên đi học thế đấy, chẳng học hành được gì lại còn được thêm vài vết cứa vào trái tim.

Lang thang đi bộ vào bãi giữ xe thì Tibu nhận được tin nhắn từ Jenny.

“ Hôm nay qua nhà em ăn cơm nhé, em nói với ba rồi đấy. Mà anh yên tâm, em giới thiệu anh là bạn than của em >”>

“ Hẹn anh 7h tối nhé”

“Oke, tối gặp nhau” – Tibu trả lời.

Phù!!! Tibu thở dài rồi nằm vật ra giường. Thời tiết oi bức , đường xá thì lúc nào cũng bụi bặm và đông đúc khiến con người ta thật khó chịu.

Tranh thủ nghỉ ngơi một lúc rồi tắm rữa, kiếm một bộ đồ lịch sự. Tibu nhanh chóng phóng xe tới nhà Jenny.

Cái cảm giác đầu tiên khi đứng trước nhà Jenny là choáng ngợp. Nó quá rộng lớn và kiến trúc thì cầu kỳ. Nói một chút về gia đình Jenny.

Ba Jenny đến từ Mỹ, ông có một công ty du lịch ở việt nam, một vài khách sạn không lớn lắm. Nhưng lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư bất động sản ở Mỹ. Trong một lần qua Việt Nam du lịch thì gặp mẹ Jenny ( một nghệ sỹ dương cầm), hai người kết hôn và quyết định sống ở Việt Nam.

Nói Jenny là tiểu thư và là cô công chúa của cái nhà này cũng không sai, vì Jenny là con một duy nhất nên được cha mẹ rất cưng chiều. Nhưng ko phải vì thế mà Jenny trở nên hư hỏng, mà ngược lại, Jenny học rất giỏi và luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ.

Trở lại với căn nhà. Khi được quản gia của nhà Jenny dẫn vào, lúc đó Tibu mới cảm nhận được sự giàu có của người chủ. Hệ thống người giúp việc trong nhà khoảng 8 người, người thì chăm sóc khu vườn, người thì phụ trách bể bơi và các con đường mòn nằm trong khuôn viên của nhà, người thì dọn dẹp trong nhà….

Vào đến bên trong, thật sự mới chỉ là phòng khách thôi nhưng nó còn lớn hơn cả nhà của Tibu. Phòng khách được thiết kế theo kiểu mái vòm. Hai cầu thang chạy dài hai bên hông lên đến tầng phía trên. Nếu như Tibu chỉ cảm nhận được sự lộng lẫy và sang trọng của những ngôi biệt thự qua phim ảnh, thì đây là lần đầu tiên Tibu tận mắt chứng kiến.

_ Con ngồi đây đợi chú vào kêu Jenny nhé.

Tiếng quản gia nói với Tibu, kéo Tibu trở lại với hiện tại.

_ Dạ, cám ơn chú.

Rồi Tibu tiếp tục quan sát mọi thứ trong phòng khách. Đặt biệt là tủ sách rất lớn bên cạnh cây đàn piano màu trắng, hang trăm loại sách trong đó, đa số là sách nước ngoài, một vài cuốn trong đó ắt hẳn là sách quý vì có những cuốn từ 1963. Đang mân mê cái tủ sách thì Tibu nghe tiếng Jenny gọi mình.

_ Anh, tới rồi sao? Đợi lâu chưa nè.- Jenny tươi cười nhìn Tibu.

_ Ừ anh cũng mới tới thôi. – Tibu trả lời.

_ Em dẫn anh đi tham quan một vòng nhe.- Nói rồi Jenny chạy về phía Tibu, cầm tay Tibu kéo đi.

_ Em không nói với anh là nhà em lại khá giả thế này. Làm anh tới tay ko, ngại ghê.

_ Anh này, ý anh là gì? Quà cáp hả? Anh làm em mắc cười quá đi nè. Nhà em thoải mái lắm, anh cứ tự nhiên đi nè.

_ Nhưng mà… - Tibu ấp úng/

_ Không nhưng gì hết. – Jenny nhanh nhảu trả lời, rồi khoác tay Tibu.

Jenny đưa Tibu đến phòng giả trí của gia đình. Đó là căn phòng rộng khỏng 25m2. Với một màn hình lớn trên tường cùng với máy chiếu

_ Em và ba mẹ hay xem hình chụp của gia đình bằng máy chiếu này. Thỉnh thoảng em cũng xem phim nữa. Nhưng xem một mình buồn lắm anh à. Nên mỗi lần muốn xem phim, em hay đi ra ngoài xem với bạn.

_ Thôi qua phòng em đi anh, rồi anh sẽ thích.- Jenny mỉm cười nhìn Tibu.

Phòng Jenny được theit61 kế rất đặt biệt, giữa phòng là giường ngủ hình tròn. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt chính là dàn đàn đủ màu, được trang trí thành nhiều lớp khác nhau. Tường phía đông hoàn toàn bằng kính. Đẹp và sang trọng là tất cả những gì Tibu cảm nhận được.

_ Em thích mặt trời lặn, nên tường này được đặt làm bằng kính để mỗi ngày em đều có thể nhìn ngắm hoàng hôn.

Xung quanh căn phòng là một dàn âm thanh hiện đại cùng với một tivi màn hình lớn.

“ Haizzz, sinh ra trong một gia đình giàu có sung sướng thật”. Tibu thầm nghĩ.

Rồi đột nhiên, Jenny tiến tới Tibu, hai tay nắm cổ áo Tibu, kéo sát về phía mình và thì thầm._ Anh phạm sai lầm chết người rồi, rơi vào tay em là hết đường chạy trốn nha…

Haizzz, Tibu khẽ thở dài” Dù gì mình cũng là một con người bình thường, lúc nào cũng như vậy thật khó chịu. “

Jenny nhìn thẳng vào mắt Tibu, cả hai nhìn nhau ko chớp mắt. Rồi Jenny với tay lấy remot bật bài hát. French kiss thì phải, Tibu nhớ ko rõ lắm, chỉ biết rằng giai điệu bài hát rất khắn khích và gợi cảm, lúc nhanh lúc chậm. Tibu chỉ biết lúc này đây, trái tim Tibu có phần đập hơi nahnh vì người con gái trước mặt mình.

_ Anh biết em yêu anh đúng không tibu? – Rồi Jenny khẽ đưa tay, choàng qua cổ Tibu.

_ Mình nhảy đi anh.

Cả hai lại đung đưa theo điệu nhạc, nó đã chuyển sang chậm rãi và nhẹ nhàng từ lúc nào.

_ Liệu tình yêu em dành cho anh và tình yêu anh dành cho Sunny, cái nào lớn hơn nhỉ?

Tibu khựng lại một chút, rồi định lên tiếng thì Jenny đã giơ ngón tay lên chặn ngang miệng Tibu.

_ Anh đường nói, vì em ko muốn biết câu trả lời.

Jenny lại đưa tay lên, kéo Tibu về phía mình.

_ Mình giả bộ yêu nhau nhé anh…!!

Rồi Jenny đột ngột hôn lên môi Tibu. Tibu chắc chắn được hai điều vào lúc này. Một là tim Tibu đang đập rất nhanh. Hai là môi Jenny rất mềm mại và thoản mùi Cherry. Một nụ hôn kết thúc nhanh chóng nhưng đọng lại nhiều cảm xúc, nó cứ như một chuyến phiêu lưu khiếng con người ta vừa hồi hộp, vừa thích thú.

Jenny nhìn Tibu rồi cười.

_ Giả bộ yêu em trong 1 tháng được không .

Tibu nhìn lại Jenny một lúc lâu rồi cười

_ Em vừa cưỡng hôn anh đó!

Jenny nhanh chóng đáp trả rồi phụng phịu.

_ Anh không cảm thấy may mắn khi là first kiss của em sao?

51. Chương : 52

_Đôi khi không phải cứ may mắn là tốt Jenny à.
_ Rồi sao ? Kệ anh, em ko quan tâm. – Jenny lướt nhẹ từng ngón tay lên người Tibu. Qua vai, lên khuôn mặt tibu rồi dần xuống ngực.

Vội chạm lấy tay Jenny, Tibu gặng hỏi:

_ Em làm gì vậy Jenny?

_ Em muốn ăn thịt anh. – Jenny nhìn Tibu rồi cười một cách quyến rũ.

_ EM nên dừng lại còn kịp, chưa biết ai là kẻ đi săn và ai là con mồi đâu. – Tibu cười một cách bí hiểm.

_ Còn nhỏ mà thích chơi trò người lớn sao Jenny.

_ Đã nói là em ko còn nhỏ mà Tibu cứ chọc em hoài thôi

Tibu khẽ thở dài, ko khí vui vẻ bỗng chốc bị thay thế bằng sự buồn bã và ảm đạm. Jenny ôm chặt lấy Tibu.

_ Anh nhớ chị Sunny phải ko Tibu. Đi học được gặp Sunny mà sao anh lại ko vui?

_ Thôi anh ko muốn nói đến chuyện này thêm nữa.

_ Dạ, thôi vậy. Anh ko muốn nói thì em cũng ko làm khó anh. Mình xuống ăn cơm đi anh.

_ Ừ.

Đúng lúc đó thì ba mẹ Jenny cũng vừa về tới nhà. Tibu liền lễ phép chào họ:

_ Chào chú và cô ạ. Con tên Tibu, là bạn của Jenny ạ.

_ Chào con. – Mẹ Jenny đáp lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng của người Hà Nội.

_ Hi youngman, how are you? ( Chào anh bạn trẻ , con khỏe không? )

_ I’m fine, sir. Thank you ( Con khỏe , chú. Cám ơn ạ). – Tibu cười và lễ phép đáp lại. Tibu cứ nghĩ rằng ba của Jenny sẽ nói Tiếng Việt, ai ngờ lại ko phải như thế. Tibu bắt đầu cảm thấy hơi hồi hội kèm theo chút lo sợ vì quãng thời gian bỏ học, tiếng anh của Tibu có phần nào sa sút và ko còn tốt được như trước.

Tuy nhiên mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi rất nhiều. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tibu có thể nhận thấy rằng mẹ Jenny thật sự rất hiền và dịu dàng. Ba Jenny thì ko thể chê vào đâu được. Mặc dù là một doanh nhân thành công, nhưng ông rất hài hước và phóng khoáng. Hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của Tibu.

Khi bữa cơm kết thúc, Chú John ( ba Jenny) rót ra hai ly rượu, mời Tibu. Sau đó họ ra ban công trò chuyện.

_ Hey, youngman! I have a good new for you ( này, chàng trai trẻ ! Tôi có một tin tốt cho anh).

Tibu bắt đầu tò mò và hỏi lại:

_ Why good for me? What is that , John ? ( Tại sao lại tốt cho con ? đó là chuyện gì vậy , John ?)

_ Ha ha, next week my daughter will study in your class. ( haha, tuần tới con gái ta sẽ học trong lớp của con. )

_ I’m sorry John, but how can it be? i don’t understand, She ‘s young so how can she study in my university? ( Con xin lỗi chú john, nhưng làm thế nào chuyện đó có thể được? con ko hiểu , cô ấy còn quá nhỏ thì sao có thể học trong trường đại học của con được?)

_ you know what? Everything can be solved by money and relationship, my young man. Don’t’t forget my daughter has study in in Us with high education system. So everything become easily.( con biết những gì?Tất cả mọi thứ có thể được giải quyết bằng tiền bạc và mối quan hệ, chàng trai trẻ của tôi.Đừng quên con gái của tôi đã học ở mỹ với hệ thống giáo dục cao. Vì vậy, tất cả mọi thứ trở nên dễ dàng.)

_ How supried it is! It’s so hard to belive. So she will study like a attend student, right?( Làm thế nào đẻ ko ngạc nhiên? Thật là khó tin được. Vì vậy, cô ấy sẽ học giống như một học sinh dự thính, phải không? )

_ You got that, man. I know you’re smart. ( con có điều đó ,chàn trai. Chú biết con thong minh. )

Hai người chợt im lặng, thưởng thức ly rượu ngon, thế rồi ba Jenny lại hỏi một câu khác khiến Tibu thật sự bối rối !

_ My daughter, what do you think about her? ( con gái cũa chú, con nghĩ gì về cô ấy ?)

_ I am telling you the trutk, she’s perfect. ( Con sẽ nói cho chú sự thật, cô ấy thật tuyệt vời.) – Tibu mỉm cười nhìn.

_ Time goes fastly, now she’s 18. And I know she’s fall in love with you, young man! ( thời gian trôi qua thật nanh, bây giờ nó được 18 tuổi rồi . và ta biết nó đang yêu con đó, chàng trai trẻ à ! )

_ And how about you, do you love her? ( còn con thì sao , con có yêu nó ko ?)

Tibu bối rối ko nói nên lời, thật sự Tibu ko muốn nói dối bất kỳ ai, hay lừa gạt trái tim mình .

Suy nghĩ một hồi, Tibu liền trả lời:

_ I’m sorry, John ! Your daughter deserse a better mam than me. I don’t know I love her or not …( con xin lỗi , John! Con gái cũa chú xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn con. Con ko biết mình có yêu cô ấy hay ko …)

Cứ tưởng John sẽ rất giận hoặc tỏ ra khó chịu với Tibu nhưng ko…. Chú John lại cười rồi nói với Tibu.

_ Both of you are young and life is a long way. So just enjoy it and don’t think too much. (con còn trẻ và cuộc sống là một chặng đường dài. Vì vậy, chỉ cần tận hưởng nó và không nghĩ quá nhiều.)

_ Thank you John, thank for everything. Tonight, I’m so happy. (Cảm ơn chú John, cảm ơn cho tất cả mọi thứ. Tối nay, con rất hạnh phúc.)

Sau đó cả hai cùng vào nhà, Jenny bẽn lẽn đến cạnh Tibu rồi thì thầm

_ Ba kể cho anh nghe rồi phải ko Tibu?

_ Ừ chào em. Bạn cùng lớp. – Tibu bật cười. Thấy thế Jenny cũng mĩm cười theo, một nụ cười đầy hạnh phúc và trong sáng….

“ Mai này đây khi mình , Jenny và Sunny đều chung một lớp, thật sự sẽ ra sao… “ Tibu tự hỏi.

Quảng cáo

52. Chương : 53

Trời Sài Gòn sáng sớm trong lành vô cùng, cái không khí không bụi bặm, không ô nhiễm và không oi bức khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái, mọi người đã tràn ra đường và bắt đầu ngày mới của mình, hai bên đường hàng trăm sinh viên đã bắt đầu nối đuôi nhau tới lớp học. Sáng hôm nay tibu chủ động dậy thật sớm mặc dù tối qua ăn cơm ở nhà jenny, lang thang ngoài đường mãi đến hơn 2h sáng mới về. Vừa bước đi trên vỉa hè, vừa lẩm bẩm trong đầu…
Em bước một bước…

Anh cũng sẽ bước một bước…

Anh đang đứng cách em chỉ 50 m thôi, em có cảm nhận được không sunny?

Ừ đấy, anh đang lẽo đẽo theo em từng bước một, bước lên từng bước chân em đã đi qua, tại sao lại không nhỉ, mình lại cùng nhau đi học như trước đây, chỉ có điều vào lúc này đây, anh không đứng bên cạnh em, mà chỉ dõi theo em từ phía sau lưng.

Em không còn là một cô mèo lười dễ thương nữa, trước đây chẳng phải lúc nào anh cũng phải khàn cổ gọi điện thoại cho em mỗi sáng để cùng đi học sao. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh phải không em, cuộc sống, con người… tất cả !

Tibu thích cái không khí như thế này, mặc dù không còn được như trước kia nữa nhưng trong lòng thật sự cảm thấy rất vui, ừ có lẽ vậy, một chút thôi cũng đủ rồi… Cắm tai phone nghe những bài piano yêu thích, và dõi theo bóng dáng một người con gái…

Mùa này ĐL lạnh đến thấu xương, sáng nào cũng có sương, mở ảo và huyền diệu. Mỗi sáng đi học, cả hai lại cùng nhau đi bộ dưới những tán thông, xuyên qua những màn sương lạnh lẽo, những đôi găng tay cũng không thể xua đi cái lạnh buốt da buốt thịt, nhưng hai trái tim ấm áp đi bên nhau thì lại hoàn toàn khác…

Rít một hơi thật mạnh, khói thuốc xua tan đi cái kí ức đẹp đẽ lúc xưa và đưa tibu trở lại với thực tại. Quãng đường không ngắn nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi lúc bên cạnh sunny là thế. Tibu chạy thật nhanh lên lớp học, đến bên chỗ ngồi quen thuộc của sunny, cất vào trong đó một gói xôi dừa, món ăn ưa thích của sunny. Lòng thấy vui vẻ lạ thường, chẳng cần phải có sunny bên cạnh, chẳng cần ríu rít bên cạnh sunny cả ngày dài, chỉ cần thầm lặng dõi theo sunny từng bước, âm thầm quan tâm một cách ân cần, đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tibu.

Thật ra jenny nói đúng, tibu chẳng thể nào giả bộ như không nghĩ về sunny và không nhớ về sunny. Tự lừa dối lòng mình là điều ngu ngốc nhất, thôi thì cứ sống thật với cảm xúc của bản thân, để sau này chẳng phải hối tiếc… Tibu chợt nghĩ về lời thầy Chàm lúc trước đã nói với mình : “ Con có lẽ không qua được hai năm nữa đâu” . Đột nhiên tibu bật cười, có lúc tibu tin nhưng có lúc cũng không, mà nếu nó là sự thật thì sao…

Nếu nó là sự thật thì những điều tibu đang làm không vô nghĩa chút nào, và đến một ngày nào đó khi nhắm mắt tibu sẽ không bao giờ phải hối tiếc…

Thật ra ngày đó, sâu trong thâm tâm tibu vô cùng lo sợ, tibu không phải là một người quá tin vào những điều mê tín, quá tin vào nhưng điều không có ý nghĩa, đặc biệt là về tương lai, chỉ là nguyên nhân tại sao thì thầy Chàm lại không nói. Có lẽ vì vậy mà tibu nghĩ ổng chỉ nói đại, nói vớ vẩn cho qua chuyện và dường như không tin, khiến tibu đôi lúc lại thấy buồn cười về điều đó.

Kể cũng hay, cửa lớp học hướng ra phía mặt trời mọc. Sunny đang đứng trên hành nhìn xuống phía dưới sân, từng tia nắng của bình mình đang chiếu xuống sunny, khẽ chạm lấy từng ngọn tóc, vuốt ve và âu yếm nó, tràn ngập một màu vàng óng, cảm giác như là ánh nắng mang đến một ngày đầy bình yên và ấp ám.

Sunny không còn như trước nữa, lúc nào mắt cũng đượm buồn và nhìn và một nơi xa xăm, cô gái luôn vui vẻ và lúc nào cũng cười như mặt trời tỏa nắng của ngày nào hình như không còn nữa.

Bỗng nhiên đâu đó một vài tiếng trầm trồ bắt đầu ồ lên của mấy thằng sinh viên nam, mọi con mắt bắt đầu đổ dồn về phía cầu thang. Một thiếu nữ trong bộ áo dài đang uyển chuyển và thướt tha đi lên phía cầu thang, hình như đó là một nàng công chúa , khuôn mặt khả ái và tinh khôi, thuần khiết như là một viên ngọc chưa bao giờ được khám phá. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía mấy thằng sinh viên nam, mang theo trái tim và linh hồn họ.

Chậm rãi bước về phía tibu, cúi xuống và nhẹ nhàng thì thầm vào tai tibu

-Em có đẹp không tibu và không quên để lại một nụ cười rạng rỡ

Tibu chợt cười mỉm, rồi tiến lại gần cố bé ấy thì thầm vào tai

-Em xuất hiện rồi, jenny. Cũng không tệ lắm đâu

Ánh mắt của mọi người bắt đầu hướng về tibu và jenny, tường chừng họ như là một cặp đôi đang yêu nhau, cái cách họ nhìn nhau âm yếu, cái cách họ thì thầm với nhau thật tình cảm và đấy ghen tỵ…

Một lúc sau thì jenny bước đến gần sunny, rồi lên tiếng chào hỏi :

-Chào chị lớp trưởng, em là sinh viên mới của lớp ạ. Mong chị giúp đỡ…

Tibu quay sang và nhìn xuống dưới sân trường, bất chợt cười… ánh sáng của bình minh, và ánh sáng của hoàng hôn, hai kì quan đẹp nhất của thiên nhiên bất chợt lại đứng cạnh nhau, cùng nhau tỏa sáng. Rồi bao nhiêu trái tim sẽ phải gục ngã đây…

Quảng cáo

53. Chương : 54

Mấy ai biết được tibu này là một thằng hèn nhát, và nhu nhược... phải không sunny... Hình như anh luôn biết thái độ của em như thế này là vì sao nhưng lại luôn phớt lờ làm như không biết và tỏ ra không hiểu một cách ngu ngốc.

Mẹ em nói rằng em đã quên hết mọi thứ, thế nên anh lại làm cố gắng làm thật nhiều chuyện để tìm, hiểu sự thật, nhưng liệu đó có phải là sự thật không em… Là do một phép màu nào đó, hay la do chính bản thân anh...

Những ngày tháng đen tối trong đời tibu, khi mà cuộc sống là thế giới đầy những ảo tưởng của khoái lạc, khi mà linh hồn tibu chìm đắm trong mê hoặc, khi mà tâm trí tibu đã thuộc về quỷ dữ, ai biết rằng tibu đã cự tuyệt sunny như thế nào, thời gian đó, ừ! Chính xác là 1478 cuộc gọi nhỡ trong 31 ngày. Con số chính xác đến mức tuyệt đối mà tibu không bao giờ quên được... những tiếng chuông điện thoại đổ dồn liên tục, từ cái tên sunny, người mà tibu yêu thương hơn cả bản thân mình, vậy mà tibu... vậy mà tibu lại xử xự như một thằng ngốc.

...

Ngày tháng qua, không cuộc gọi có người bắt máy, không có những lúc trò chuyện hàng giờ đồng hồ, chỉ là những tiếng tít tít từ điện thoại,một người mong và một người trốn, một người nhớ và một người chạy... nhưng dường như những cuộc gọi mà tibu không bắt máy đó lại chính là nguồn động lực vô tận giúp tibu đứng dậy sau tất cả..

Con người dù hoàn hảo đến đâu cũng có thể mắc sai lầm, cho dù cả cuộc đời luôn làm những chuyện đúng đắn, đưa ra những quyết định sáng suốt nhưng rồi cũng sẽ có lúc mắc phải những lỗi lầm đáng tiếc, dù lớn hay nhỏ, đôi khi thậm chí là những điều khủng khiếp.Và tibu đã làm một chuyện ngu ngốc nhất, một chuyện mà đến khi nhắm mắt, tibu cũng không ngừng hối hận và đau khổ đến hết quãng đời còn lại…

Im bặt một khoảng thời gian không gọi điện thoại cho tibu nữa, đêm nay sunny chỉ nhắn cho tibu một tin nhắn

-Em đang đứng trên đồi thông tin,nơi mang nhiều ý nghĩa và chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất với cả hai chúng ta. Anh nợ em một lời giải thích, anh làm em đau…Và em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hãy tin em, nó còn quan trọng hơn cả cuộc sống của em.

Vài dòng ngắn ngủi, nhưng chứa đựng muôn vàn cảm xúc, có lẽ là nhớ nhung, có lẽ là mong đợi, thêm một chút trách móc và đau đớn.

Một buổi tối thứ ba, hôm đó sương mù dày đặc, thời tiết lạnh đến vô cùng, người ta có thể cảm nhận từng ngón tay mình tê dại đi vì lạnh, cái cảm giác đau buốt nó đến từ trong từng thớ thịt, từng khớp xương. Các giác quan cũng chẳng thể hoạt động được. Chưa bao giờ tibu tỉnh táo như ngày hôm đó, đã hơn một tuần kể từ lần cuối cùng tibu đụng vào ma tuý. Tibu tự nhìn vào trong gương và chẳng thể nhận ra gương mặt hốc hác như một cái xác sống trong gương lại chính là mình.

Tibu không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu, cho đến lúc này tibu vẫn chưa nói chuyện với sunny sau hàng ngàn cuộc gội nhỡ. Ừ, tibu vẫn yêu sunny, yêu hơn bất cứ lúc nào hết, cái thứ tình yêu đó nó vẫn chạy rần rần bên trong các mạch máu, đi khắp cơ thể tibu từng giây từng phút. Tâm trí tibu vốn dĩ chưa bao giờ thôi nghĩ về Sunny được cả, dù chỉ là một khoảnh khắc rất rất nhỏ.

Tibu lặng đi, kể từ khi sunny bỏ đi. Đây là cơ hội đầu tiên và có lẽ là duy nhất để tibu có thể gặp được sunny. Tibu sẽ chạy thật nhanh đến bên sunny như những lần trước, ôm cô ấy thật chặt và không bao giờ để cô ấy đi nữa chứ? Nói với sunny rằng những ngày đã qua, trái tim tibu đã đau đớn như thế nào…

Nhưng không, tibu nắm tay mình thật chặt, đập tan cái điện thoại. Trong ít phút ngắn ngủi, Tibu cảm thấy mình giận sunny đến vô cùng, tibu hận sunny đã bỏ đi, hận sunny đã gây ra tất cả cho tibu. Chính vì sunny, chính vì cô ấy mà tibu mới ra nông nổi này. Trở thành một con người nhu nhược và đầy yếu đuối, đánh mất đi chính bản thân mình.

Không thể phủ nhận rằng mọi cảm xúc của tibu dành cho sunny vẫn như thế, chỉ là…

Chỉ là trong lúc này đây, lòng tự trọng của tibu bỗng nhiên dâng cao như một ngọn núi lửa đã âm ỉ trong lòng đất từ rất lâu rồi, và bây giờ nó bùng nổ như một điều hiển nhiên, chưa bao giờ mạnh mẽ đến như thế.

Lòng tự trọng, sự hờn dổi của một đứa con nít. Tibu không chấp nhận sự thật, không chấp nhận rằng sau bao nhiêu chuyện, giờ sunny quay lại để gặp tibu. Nếu yêu tibu thì sunny đã không nhẫn tâm ra đi, tibu chưa tha thứ cho sunny vì đã rời bỏ tibu vì đã để lại một lỗ hổng quá lớn trong tim tibu mà đến bây giờ nó chưa thể lành lại, dù chỉ là một chút nhỏ bé.

Sương đêm vẫn cứ buông xuống trong màn đêm lạnh lẽo, đã hơn bốn tiếng trôi qua kể từ lúc sunny nhắn tin, khi mọi cảm xúc đã dầng lắng xuống thì giờ đây, những nỗi sợ hãi bắt đầu trổi dậy, cảm giác sợ mất đi một thứ rất quan trọng đối với cuộc sống của mình, tibu đã đánh mất tình yêu của mình một lần, và giờ tibu không muốn lập lại điều đó một lần nữa…

Đêm Đà Lạt, lạnh lẽo và quá yên tĩnh… Ngoài đường dường như không còn mấy ai đi lại, tibu lao trên đường chưa bao giờ nhanh đến như thế, giống như một cơn nắng hạn dai dẳng sau nhiều năm đang chờ đợi cơn mưa đầu tiên buông xuống, bao nổi nhớ nhung đang trổi dậy dày xé con tim tibu, nổi sợ hãi đang bao trùm lấy cả trái tim và tâm trí tibu..

Sunnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

……

…… Sunnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy………………………………….

Tibu bắt đầu cảm nhận được cổ họng mình đang khàn dần, sau nhiều tiếng gọi không gian nơi đây vẫn im lặng một cách lạnh lẽo, dường như chỉ có tiếng gió rít đáp lại tiếng gọi vô vọng của tibu. Tay tibu run rẩy tìm kiếm điện thoại trong túi quần, nhưng làm gì còn điện thoại nào, nó đã tan tành từ mấy tiếng trước.

Nhịp tim tibu bắt đầu tăng dần tưởng chừng như muốn nổ tung, chạy thật nhanh khắp mọi ngóc ngách, tìm kiếm và không ngừng hy vọng. Nhưng… nhưng sunny đã đi thật rồi…

Sunny đã đi thật rồi…

Đồi thông tin vẩn yên tĩnh một cách lạ thường, sương mù dày đặc đến mức tibu chẳng thể nhìn thấy được gì ở không gian phía trước. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu buông lấy tibu, lạnh đến đau buốt từng tế bào trong cơ thể tibu, những ngón tay không còn cử động được nữa. Tibu không còn cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt tạt vào khuôn mặt mình nữa, mà thay vào đó là sâu tận bên trong con tim, nỗi đau dường như đang xé nát lấy khối thịt nhỏ nhoi bên trong lồng ngực, bắt tibu phải trả giá với điều mình đã làm…

Những giọt nước bắt đầu lăn dài, tay tibu nắm thật chặt, chặt đến mức vỡ vụn đến từng khớp xương, chặt đến mức tưởng chừng như không có dòng máu nào có thể chạy qua đó được… Tibu khóc và gào thét tên sunny trong vô vọng…

“ Mình đã làm gì? Mình đã để sunny phải chờ đợi trong cái cảm giác vô vọng giống như mình trong lúc này đây, mình đã để cho sunny phải đau đớn mong mỏi gặp mặt mình trong cái không gian lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt… “

Tibu có thể cảm nhận được chỉ cách đây một lúc thôi, sương đêm đã buông xuống trắng xóa, làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của sunny, làm ướt mái tóc dài và đen mượt của sunny… Và có lẽ, sunny đã khóc nhiều lắm…

Tibu sẽ phải trả giá cho lỗi lầm ngu ngốc của mình, cắn rứt , hối hận đang níu lấy linh hồn tibu, xé nó ra từng mảnh nhỏ…

Quảng cáo

54. Chương : 55

Tất cả có phải là luật nhân quả hay không sunny? Ngày hôm nay do chính tay anh tự tạo ra đúng không…
Kể từ cái đêm tibu bỏ mặc sunny trong đêm sương lạnh lẽo, số điện thoại sunny không còn liên lạc được nữa. Đến lúc này tibu mới thấy trong lòng hối hận vô cùng, đó là điều khiến tibu nuối tiếc trong cuộc đời, để rồi xảy ra biết bao nhiêu hệ lụy đến sau này, cho dù nhắm mắt, có lẽ tibu cũng không thể tha thứ cho mình được…

Trong suy nghĩ tibu lúc này, có hai điều về sunny cứ khiến tibu mâu thuẫn mãi. Thật sự là sunny không còn chút kí ức nào trong quảng thời gian ở Đà Lạt, hay là thật sự sunny chỉ vờ như không quen biết tibu.

…

2h Sáng

Lúc chân tay cả hai bắt đầu mỏi nhừ và dường như không thể leo tiếp được nữa thì cũng là lúc đến nơi. Căn chòi không lớn, chỉ khoảng 6 mét vuông, được thắp sáng bằng hai cái đuốc nhỏ ở dưới đất. Một lần nữa tibu lại được nhìn thấy những biểu tượng trong căn phòng ngủ của hai ông bà già trên bốn cây cột ở bốn phía cái chòi nhỏ này. Nó được xây ngay sát phía núi, ốp phía trước nơi ngọn núi và cái chòi giao nhau, là bức tường bằng đất sét nhưng cực kì tinh xảo và vững chắc.

Khi mà mọi thứ bắt đầu trở nên không có lối đi, dường như tất cả đang đi vào ngõ cụt thì có một điều gì đó thôi thúc tibu nên đi ra đằng sau phía bức tường đất sét. Mọi hy vọng lại được thắp sáng trở lại, ngay phía đằng sau có một cách cửa nhỏ, một lối đi ngầm ở phía dưới. Tibu lấy tay kéo cánh cửa lên, mọi câu trả lời cần được giải đáp, những điều mà tibu luôn thắc mắc về sunny hiện tại có lẽ đang đến hồi được giải đáp, cánh cửa đó đang dần mở ra với tibu, và với cả nền văn minh của thế giới hiện tại...

Phải khó khăn lắm tibu mới đi qua được hết con đường nhỏ phía sau cánh cửa đó, con đường cao chỉ khoảng 1m4, hai bên và phía trên được gia cố bằng nhiều thanh gỗ đúc khá lớn, chính vì vậy mà dù đã rất cũ kĩ nhưng trông nó vô cùng chắc chắn…

Trong cuộc sống hiện tại, thật sự có nhiều điều mà con người chưa thể biết hết. Giữa cái thế giới rộng lớn và hiện đại này, luôn tồn tại song song với nó là những điều mà con người chưa từng biết hết, những điều bí ẩn. Bản thân tibu không phải là một người mê tín, nhưng khi đi hết đoạn đường nhỏ đó, đi sâu vào trong lòng núi tibu đã phải sửng sốt và đứng khựng lại, cảm giác lúc đó rất đặc biệt, tibu thấy trong lòng rạo rực kèm theo một chút sợ hãi.

Cái cảm giác mình là người đầu tiên khám phá ra những điều lạ lùng mà con người chưa từng biết tới, không thể dùng ca từ nào để nói lên được…

Một hang động hình khối tam giác rộng chừng 100 mét vuông, cả ba phía đều được trạm trổ bằng hình ảnh và chữ, phần nào đã bị ăn mòn bởi thời gian nhưng vẫn còn thấy khá rõ.

Bức tường chính diện với lối vào, là hình ảnh nhiều người đang quỳ lạy một người nào đó, trên tay cầm một vật hình khối nhỏ, tay kia thì cầm kiếm. Bức tường phía bên trái chỉ duy nhất một hình vẽ, một nửa bên trái là người, một nửa bên phải là quỷ. Điều duy nhất gắn kết với hai nữa đó chính là đôi mắt, đôi mắt đỏ rực của quỷ Ta rok.

Phía còn lại, những hình ảnh khiến con người ta phải run sợ, có thế nói đó là tột cùng của tội ác, hình ảnh một đứa bé với phần đầu đang dần đứt lìa bởi con dao trên tay một người đàn ông…

Khói trong hang động có mùi nhẹ nhàng một cách kì lạ, khiến cho đầu óc của tibu cảm thấy hơi lâng lâng.

Lúc đầu tibu cứ tưởng đây là nơi thờ cúng của các thầy Chăm cổ, nhưng có lẽ không phải như thế, phía dưới chân tibu chỉ có hình ảnh của quỷ Tarok đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt tibu… một luồng điện kèm theo sự hãi níu lấy tibu, dù nó chỉ là hình vẽ nhưng rất thực, có lẽ người tạo nên những kiến trúc này là bậc thầy trong những bậc thầy.

Mải mê quan sát xung quanh từ nãy đến giờ, tibu quên mất Beo, giật mình quay đầu lại thì tibu đã thấy Beo nằm dưới đất từ bao giờ.

-Beo!!!!

-Beo!!! Dậy đi mày.

-Beo, mày sao vậy.??!!

Gọi mãi, lay mãi mà chỉ thấy Beo ú ớ được vài câu, giống như là mê sảng lúc sốt cao vậy, tibu thật sự hốt hoảng, đang loay hoay không biết làm sao thì ông lão từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai tibu rồi nói:

-Nó không sao đâu, mày đừng quá lo, mà tụi mày lên được tới đây rồi à, cũng nhanh đó chứ.

Tibu luống cuống lên tiếng :

-Dạ con xin lỗi, chẳng qua con muốn tìm thầy chàm. Con biết ông bà đều là những thầy chàm cổ xưa. Nhưng liệu thằng bạn con có làm sao không ạ.

Ông lão chợt ho lên một tiếng khàn khàn, rít một vài hơi rồi tiếp tục nói :

-Một chút nữa là nó tỉnh thôi. Mày lên đây có việc gì?

Tibu suy nghĩ một lúc, rồi nhìn ông lão :

-Trước hết con xin lỗi ông vì những điều con sắp nói sau đây.

-Mày cứ nói, tao đang nghe đây. Ông lão trả lời

-Cả cuộc đời con, chưa bao giờ con nghĩ sẽ có những chuyện bùa ngải, yểm người này, hại người kia. Đúng là mỗi con người sống đều có đức tin của riêng mình và con cũng thế.

Ngừng một chút, tibu khẻ thở dài rồi lại tiếp tục nói :

-Một người rất quan trọng đối với con, một ngày gặp lại người đó, cô ấy không còn nhận ra con nữa, không còn một chút kí ức nào về con. Mẹ của cô ấy nói rằng cô ấy được một người thầy nào đó giúp đỡ và quên hết tất cả những kí ức đau buồn.

Con lặn lội đường xa tới đây, cũng chỉ mong gặp được những người như ông để xác định rõ chuyện này mà thôi. Bởi vì… bởi vì con không cam lòng…

Ha ha ha, ông lão đột nhiên cười lớn, tạo tiếng vang trong cả một hang động rộng lớn

-Mày qua đây

Tibu theo sau ông lão đến chỗ những bức tường. Họ cùng nhau nhìn những hình ảnh và hoa văn trên đó. Hình ảnh ông lão mà lúc đầu tibu gặp, hiền lành nhân hậu đã không còn nữa. Giờ đây đôi mắt đã nói lên tất cả. Ông lão dường như lột xác thành một con người khác. Đôi mắt hằn lên vẻ hung dữ nhưng cũng đầy mãnh liệt, cứ như một người thanh niên khỏe mạnh chứ không phải là một ông già.

Một lúc sau thì ông lão lên tiếng :

-Gia đình tao đã trải qua nhiều thế hệ làm thầy của người Chàm, đứa con một tuổi của tao chính là vật hiến tế, điều đó khiến những người thầy như tao gạt bỏ đi lòng thương của con người, xé tan cái lòng nhân hậu từ sâu bên trong trái tim.

Thời xa xưa, còn vua để tôn kính và làm bầy tôi nhưng bây giờ, tất cả chỉ sinh tồn trong cái thế giới này. Tất cả các pháp sư đều phải thờ cúng thần Torok, mà trong thế giới hiện nay hầu như không một ai biết tới vị thần này, ngoài tộc người chăm cổ và các vị pháp sư.

-Vậy, bạn của con rốt cuộc là như thế nào ạ? Tibu sốt sắng

Tibu có thể thấy ông lão thoáng cười mỉm trong khoảnh khắc rất ngắn :

-Mục đích chính của các thầy Chăm và các pháp sư là tiêu diệt kẻ thù, họ sống làm phục vụ cho chủ nhân chỉ vì mục đích đó. Họ ra tay tàn độc, tiêu và diệt theo nhiều cách khác nhau và không bao giờ dùng phép của mình để cứu rỗi một ai đó,một khi đã bị ếm, sẽ không qua khỏi được vài năm đâu.

-Nhưng, nhưng bạn của con là được người khác giúp mà. Tibu bắt đầu lo lắng và gặng hỏi.

-Sao mày biết là được giúp? Tao sẽ cho mày biết điều những người khác không biết khi tìm đến những thầy chăm như tao. Một khi họ đến để nhở vả, trù ếm một ai đó dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, phải có một ai đó hy sinh điều gì lớn lao mới có thể thành công được, thông thường đó là một sinh mạng. Thời gian sau đó họ có thể không biết tại sao những người thân xung quanh lại đột ngột ra đi, nhưng đó chính là con rối thế chân để họ có thể hại được người khác.

Bùa ngải là con dao hai lưỡi… Trước tiên phải tự đâm mình, rồi mới có thể đam người khác được.

Đến lúc này, tibu bất chợt chết lặng, nhịp tim tăng đến mức muốn nổ tung. Tibu hiểu hơn ai hết, sunny có thật bị trúng ngải hay không… Và nếu có thì người hại sunny là ai..

Tibu lại gặng hỏi ông lão bằng một giọng nói run rẩy:

-Nếu thật sự bạn con bị hại, có thể cứu được cô ấy không. Tibu bắt đầu quỳ xuống, nhìn ông lão bằng ánh mắt cầu xin, dường như tuyệt vọng…

-Bùa ngải luôn là có dao hai lưỡi. Ông lão trả lời một cách ngắn gọn và tuyệt tình. Đằng sau nụ cười đó, luôn chứa ẩn những điều không đơn giản.

-Ý của ông là… Một cảm giác tê liệt, kéo dài hết sống lưng của tibu.

-Mày đã có câu trả lời, thật ra tao và mày có duyên, nên tao giúp. Con người sống bằng niềm tin. Tin là sẽ có, còn không thì chỉ là hư vô… Còn có được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào mày lúc này!

…

….

…..

Những kí ức chợt hiện về trong suy nghĩ của tibu, đối với sunny, đâu là thực và đâu là ảo tibu không thể nào phân biết được. Chỉ là tibu bắt đầu nghĩ rằng sunny hiện tại đang cố ý xóa mờ những hình ảnh về tibu, về tất cả những gì mà cả hai đã từng có… Một ngày lại sắp kết thúc, sớm mai thức dậy tibu lại có thể gặp được sunny trên lớp học. Và mỗi ngày trôi qua, dường như lại là một hành trình mới để tibu có thể tìm lại được sunny của ngày xưa… dù nó dễ dàng hay khó khăn, sẽ không bao giờ dừng bước, tibu sẽ luôn tiến về phía trước!

Quảng cáo

55. Chương : 56 - Đừng Bao Giờ Làm Phiền Đến Cuộc Sống Của Tôi Nữa. Đồ Tồi!

Thật ra ngay từ đầu, tibu đã hiểu rõ lý do tại sao đối với tibu sunny cứ như là một điều gì đó vô cùng huyền bí và không thể nào thôi suy nghĩ về nó. Cảm giác giống như là nhìn vào khoảng trời mênh mông và bất tận, sâu thẳm hun hút, một chút ghê rợn một chút thích thú và vô cùng tò mò không biết có gì ở trong đó… Tibu chưa bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của sunny, ẩn chứa đằng sau khuôn mặt xinh đẹp là điều gì trong đó, tibu đã yêu thương sunny bằng cả trái tim mình, hy sinh tất cả… Có thể là tuổi thanh xuân, có thể là nụ cười, hoặc họa may có thể là những gì quý giá nhất đối với tibu… nhưng tibu không bao giờ hiểu được tại sao trong sunny, dường như chẳng cần đến thứ tình yêu quý giá đó, phải chăng chỉ là lấp lại lỗ hổng quá lớn trong trái tim vỡ vụn vì tình yêu của sunny. Tibu hiểu rằng, bấy lâu nay, vốn dĩ tibu không phải là hình bóng trong trái tim của sunny...nhiều khi tìm đến tibu cũng chỉ là một sự lựa chọn trong lúc tuyệt vọng…
…..

……

Con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn qua những nỗi đau đã từng gặp phải, nhưng trái tim họ cũng dần chai sạn vì những điều đó

….

…..

Những bữa ăn sáng tibu luôn dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho sunny từ trong học bàn, chưa bao giờ sunny đụng đến nó, kết cục tất yếu là nó nằm ở trong thùng rác. Từ buổi sáng hôm nay, tibu không còn làm cái chuyện ngu ngốc đó nữa. Chưa bao giờ tibu cảm thấy căm hận và thù ghét sunny như lúc này, tuy nhiên không thể phủ nhận một chuyện… rằng trong trái tim tibu lúc này…

….

…..

Một buổi sáng thứ hai ồn ào và vội vã như mọi ngày, mà phải thú nhận rằng cái lớp học mới không khiến tibu cảm thấy hứng thú một chút nào, từ bạn bè cho đến thầy cô giáo. Những thằng con trai trong lớp thì lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân, phô bày những món đồ đắt tiền, hoặc thể hiện mình là người dữ dằn và ghê gớm. Bản tính tibu vốn dĩ sống nội tâm, từ ngày cô gái mang cái tên sunny xuất hiện và biến mất, tuyệt nhiên tibu ngày càng trở nên khép kín nhiều hơn, không mở lời nói chuyện với ai một câu ngoại trừ cô bé đáng yêu jenny.

Bọn con gái trong lớp cũng vì cái vẻ bề ngoài đó càng trở nên mê mẩn tibu nhiều hơn, mặc kệ cái thành tích học tập không mấy sáng sủa, mặc kệ cái tính tình khác người của tibu. Cũng bởi vì thế, mấy thằng con trai trong lớp có phần khó ưa tibu, nếu không muốn nói thẳng ra là rất ghét.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc những thằng trong lớp luôn cố tình trêu trọc tibu, tibu tuy to cao nhưng lại quá trầm tính, mặc kệ những gì tụi nó làm. Khi thì xé tài liệu học tập, khi thì vứt cặp sách. Mà nghĩ cùng kì, tibu thay đổi nhiều quá. Trở thành một con người ngoan ngoãn học tập từ khi nào, mọi thứ lúc nào cũng nghiêm chỉnh, cứ như là một sinh viên gương mẫu thứ thiệt. Bỏ qua những gì tụi nó làm, tibu cứ ngồi trơ ra đó. Jenny thì suốt ngày cứ năn nỉ van xin mấy thằng nhóc con đó đừng làm phiền tibu nữa, điều đó chỉ làm tụi nó càng thêm ghét tibu, càng hứng thú và thể hiện độ ghê gớm của mình. Sunny thì cứ thản nhiên ngồi đó, mặc kệ những chuyện đang xảy ra, không nói gì không làm gì mặc dù thân phận là lớp trưởng, tibu thầm nghĩ có lẽ đó là sự đồng tình…một sự đồng tình đáng khinh thường một cách ghê gớm, đôi lúc tibu bắt đầu cảm thấy coi thường coi người đó, lạnh lùng? Sắt đá? Hay chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, xấu xa và chẳng có gì tốt đẹp!

Lựu đạn cũng có ngày bung chốt, núi lửa âm ỉ mãi rồi cũng có ngày nổ tung. Những trò đùa giỡn của mấy đứa kia rồi cũng trở nên quá đà. Giờ ra chơi hôm ấy, sunny đi ra ngoài trong bộ dạng hớt hải. Văn Đạt, một trong những đệ tử lưu linh trong lớp, dân sài gòn, nghe đâu bố là giám đốc của một công ty lớn, ngày thường chẳng mấy khi đi học, nhưng một khi đi học thì chỉ làm lớp học trở thành một đống hỗn độn chẳng khác nào chợ trời. Cũng mấy cái trò ném cặp sách, ném của tibu chán rồi, chẳng biết trời đất xui khiến thế nào. Nó lại chạy đến chỗ sunny, lục tung mọi thứ lên, rồi cười sằng sặc.

-Tụi mày xem nè, xem cái gì trong tay tao nè. Hôm nay là ngày của lớp trưởng Haha

Mấy thằng kia được thế, thấy vậy cũng bắt chước cười theo, sunny bỗng chốc trở thành tâm điễm của một trò đùa giỡn, khi mà chẳng màn đến lòng tự trọng đến người khác, trong phút chốc hạ thấp lòng tự tôn của một con người xuống còn con số không tròn trĩnh và vô nghĩa.

-Má tụi mày. Tibu hét lên

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tibu, kèm theo một sự ngạc nhiêu lớn vô cùng. Hằng ngày nhịn nhục được mọi thứ, vậy mà trong lúc này tibu không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình.

Bấy lâu nay, tibu cố gắng thay đổi mình, trở thành một con người tốt đẹp hơn, mạnh mẽ và trưởng thành. Không còn là một thằng nông nổi như ngày nào. Mọi thứ cũng là vì sunny mà thôi. Con gái, ai không muốn có một người luôn chín chắn trong suy nghĩ, đứng đắn trong cách hành động để có một chổ dựa vững chắc và ấm áp cho họ.

Tibu bỏ mặc tất cả, rút một điếu thuốc trong túi quần, lấy cái zippo mồi điếu thuốc hít một hơi thật dài, mặc kệ những cái nội quy nhảm nhỉ, mặc kệ cái vỏ bọc mà bấy lâu nay tibu cố gắng tạo ra. Tibu chán phải sống không đúng với con người thật của mình. Tibu có thể cảm nhận từng dòng máu đang đổ dồn về bộ não đang nổi điên của mình, người tibu run lên bần bật. Tibu khẽ thở dài một tiếng.

-Thằng chó kia, làm gì đó mày. Tụi tao sợ quá Ha ha. Nhét điếu thuốc vô con mắt của mày bây giờ. Giọng thằng Đạt khinh miệt và đầy thách thức

Mấy thằng kia nhìn thấy vậy cũng hùa theo, đứng thành một đám đông trước bàn tibu. Cười ha hả rồi đồng thanh:

-Cái thằng thất bại như mày, chắc học ngu quá bị đuổi qua đây chứ gì. Người như mày chỉ bám váy đàn bà chứ làm được cái mẹ gì, thằng nhà quê. Ha ha ha. Chỉ có mấy đứa con gái mới chơi với mày thôi.

Tibu rít thêm một hơi thuốc, khẽ nhếch mép cười

….

…..

……

Rầm !!! rầm!!!!

Tibu nhanh như cắt, nắm lấy đầu thằng Đạt giọng liên hồi xuống bàn. Chỉ có tiếng nó la thất thanh. Máu trên đầu nó bắt đầu chảy xuống ướt hết tay áo tibu. Những thằng con lại đứng yên bất động và chỉ dám nhìn, run sợ và hãi hùng. Vì trước mặt tụi nó bây giờ dường như không phải là một con người, giống một con thú hoang thì hơn. Hai con mắt của tibu bây giờ đỏ rực lên vì những mạch máu trong lòng trắng.

Tibu nắm lấy cổ áo thằng Đạt, kéo nó về phía chân tường, trong phút chốc tibu không còn làm chủ được cơ thể mình nữa, từng gân máu nổi lên khuôn mặt tibu, dồn hết sức lực của mình, tibu nắm lấy cà vạt và siết chặt cổ áo thằng Đạt khiến nó không thở được nữa. Ừ đúng, tibu muốn giết nó. Tibu muốn loại bỏ những thằng rác rưởi như thế này khỏi thế giới vĩnh viễn.

….

…..

……

-Anh sẽ thay đổi thật sao tibu? Jenny tròn mắt nhìn tibu

-Ừ, anh muốn mình trưởng thành,mạnh mẽ nhiều hơn cô bé đáng yêu à. Anh không muốn mình phải làm những điều gì nông nổi và hối hận suốt đời vì nó. Anh muốn thay đổi.

-Wao. Anh làm em ngạc nhiên quá, tại sao vậy? Vì chị sunny à?

-Không, vì chính bản thân anh jenny à. Chẳng phải con gái luôn mong muốn có một người đàn ông như thế sao

Jenny tiến tới ôm chặt lấy tibu, miệng thì thầm :

-Ước gì anh sinh ra để dành cho em…

……

……..

……….

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ, jenny đang ngồi ăn bánh mì cũng giật mình và làm rơi ổ bánh mì xuống đất. Chạy thật nhanh về phía cuối lớp, chạy tới nắm chặt lấy tay tibu, nhưng sao được, một tiểu thư mảnh mai và yếu ớt, làm sao có thể thuần hóa được con thú dữ ngay trước mặt.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má jenny, jenny hét lên thật lớn :

-N.N.P anh có dừng lại không? Anh đang giết chết người ta kìa. Anh có dừng cái trò ngu ngốc này lại không?

Những giọt nước mắt đó, nó đang rơi xuống vì ai, vì khóc thương cho thằng khốn nạn trước mặt, vì những giọt máu của nó đang rơi xuống, hay là vì…

Dẫu sao những giọt nước mắt đó, giọng nói dễ thương đang nghẹn ngào đó cũng làm tibu tỉnh giấc…

Tibu càng siết chặt lấy cổ Văn Đạt, và bắt đầu lên tiếng…

-Mày nghe rõ từng lời một của tao, từng lời một…

Văn Đạt bị đánh cho tơi tả nhưng vẫn còn tỉnh táo.

-Nhìn vào mắt taooooooo!!!!!

Ánh mắt đầy thách thức lúc nãy, giờ chẳng khác nào ánh mắt của một con mồi lọt vào tay một con thú dữ, đầy tội nghiệp, kèm theo van xin để được sinh tồn…

-Mày!! Tránh xa Sunny ra, chỉ cần mày đụng đến nó một lần nữa, tao sẽ giết mày!!! Mày hiểu không.

Nhìn cái cách mà tibu đang nói với Đạt, không ai không nghĩ là tibu sẽ không làm. Thằng Đạt chỉ gật đầu và đầy sợ hãi, họa may nếu không phải có những người khác trong lớp, có lé nó đã vãi ra quần rồi.

Tibu buông tay ra, dẫu vẫn còn vương vãi trên đó một ít máu nhưng vẫn quay sang jenny, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đó. Làm lem luốc cả máu trên mặt jenny.

-Đừng khóc nữa em, không có gì đâu. Nín đi nhe.

Mấy thằng to miệng lúc nãy có lẽ vẫn còn run sợ, im lặng đỡ thằng Đạt đứng dậy và đưa xuống phòng y tế.

Vừa lúc đó thì sunny cũng bước vào, một bạn nữ trong lớp kể mọi chuyện cho sunny nghe, rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, sunny dần dần mường tượng được hết nội dung những gì vừa xảy ra…

Khuôn mặt sunny biểu lộ cảm xúc giận dữ một cách rõ rệt, không phải vì Văn Đạt, không phải vì mấy thằng kia, mà là vì chính tibu…. Sunny bước thật nhanh về phía tibu và hét lên :

-Làm trò gì vậy, ai khiến bạn làm trò hề ở đây vậy, bạn tưởng bạn là ai? Bạn trai của tôi chắc, đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Đồ tồi, đồ du côn, bạn biến khỏi lớp này đi.

Hai người trầm tính nhất lớp, hôm nay tuyệt nhiên thay đổi một cách kì lạ, mọi con mắt đều đổ dồn về phía tibu và sunny. Nghe xong những lời đó, tibu không phản ứng bất cứ điều gì, chỉ nhìn về phía cửa lớp, nhếch mép cười, đi về phía jenny và nói nhỏ vào tai sunny một điều gì đó…

Quảng cáo

56. Chương : 57 - Đường Ai Nấy Đi...

Tình yêu đó, chẳng phải là thứ nhất thời đến rồi lại bất chợt biến mất. Nó khác với cái cảm xúc của tuổi mới lớn, dễ đến dễ đi và để lại một chút ngậm ngùi cùng tiếc nuối. Thời gian trôi qua, đủ lâu để tibu nhận biết rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều… Cứ tưởng tình đầu khi nó đến khiến con người ta ngập tràn trong những xúc cảm của hạnh phúc, rồi khi tan biến nó chỉ khiến con người ta đau đớn một chút xíu thôi nhưng… nó còn nhiều hơn cả thế!
…

…..

Một tuần đình chỉ học tập cũng nhanh chóng trôi qua, một phần cũng vì jenny hết lời giải thích và năn nỉ ba mình nói với hiệu trưởng, một phần cũng vì lỗi của Văn Đạt thế nên tibu không bị đuổi học. Mà thật ra đối với tibu lúc này, trong lòng cũng có một phần nào đó bắt đầu nản lòng về mối quan hệ không tên này. Tibu bây giờ là gì chứ? Chỉ là một người bạn cùng lớp vô cùng đáng ghét trong lòng sunny.

Sáng hôm nay thời tiết mát mẻ và dễ chịu, có lẽ vì ảnh hưởng của bão nên không còn nắng nóng như mọi ngày. Bước đến lớp, tibu bây giờ trong ánh mắt của mọi người đã có phần nào thay đổi, một chút sợ hãi, và xa lánh.

Tibu thiết nghĩ trong lòng mọi người mình như thế nào chẳng quan trọng nữa, bây giờ mình đã xuống đây rồi thôi thì cứ cố gắng học tập cho thật tốt, ít nhất cùng làm cho ba mình được vui vẻ và không còn lo lắng.

Bước ra ngoài lan can của tầng ba, tibu chậm rãi hút thuốc. Jenny cũng đã đến lớp, nhè nhẹ bước đến phía của tibu. Hai người họ cùng dựa lên lan can, nhìn nhau…

-Anh nhe, cứ nghỉ học là mất tích, sao không liên lạc gì với em, Gọi cho anh thì nói về Đà Lạt rồi, sao không nói gì cho em biết. Hừ.

-Thôi mà, anh xin lỗi, mấy ngày qua anh về Đà Lạt, bận nhiều chuyện quá nên quên mất

-Xì, anh thì có chuyện gì mà bận chứ.

Tibu nhìn jenny, rồi mỉm cười nói

-Sao hôm bữa khóc nhè quá trời vậy?

-Anh còn chọc em nữa, em khóc vì lo cho anh. Hic

Ra là thế, những giọt nước mắt, không phải khóc thương cho những thứ rác rưởi, cho những điều không đáng, mà là dành cho những người mình yêu thương…

-Jenny nè, ba mẹ cho em một đôi mắt đẹp, hãy để dành nước mắt dành cho những điều xứng đáng biết không.

-Kệ em, hứ! Như thế nào là xứng đáng, mà như thế nào là không xứng đáng. Tibu khùng!

Ánh mắt tibu chợt đổi hướng, sunny đối với tibu cứ như một con mồi hấp dẫn nhất trong mắt thú dữ, mà dường như có thể cảm nhận được từ rất xa, tibu có thể cảm nhận được sự có mặt của sunny trong cái không gian mình đang đứng, đó có lẽ là một điều kỳ diệu, hoặc có thể cũng thể sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì đời, có lẽ chẳng có thứ gọi là duyên số, tất cả… âu cũng là một chuỗi dài của những sự trùng hợp kì lạ.

Tibu đi đến bên sunny thật nhanh, đứng trước mặt sunny, miệng định nói lên điều gì đó thì liền bị sunny chặn họng

-Tôi không biết đã làm gì sai nhưng bạn làm ơn buông tha cho tôi được không? Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Sunny gằn giọng

Tibu im lặng một lùng, chợt cười rồi nói.

-À… có lẽ mình nhận lầm người, xin lỗi bạn. Nhưng nói thẳng ra, bạn rất đáng ghét, đường mình đi, tốt nhất bạn nên tránh xa ra. Không thì những người khác lại đánh giá sai về người lớp trưởng tốt bụng đang đứng trước mặt mình đây lại giao du với hạng người không ra gì như mình.

Tibu chợt cười, quay phắt đi rồi giơ một ngón tay lên trời.

Jenny chứng kiến từ đầu đến cuối, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc khó hiểu, bèn lên tiếng hỏi tibu

-Sao vậy anh, sao anh nói vậy với chị sunny?

Tibu lạnh lùng trả lời cụt ngủn :

-Sunny nào?

-Thôi mà anh, đừng như vậy.

-Ây da, có gì đâu mà, anh mệt rồi, anh từ bỏ, níu kéo một người con gái không muốn ở bên cạnh mình là điều không thể, hơn nữa, con người đó đâu phải là người mà anh quen biết.

-Nhưng…

-Không nhưng gì hết, thôi đi vô lớp học đi cưng. Sắp vô tiết rồi.

Tính sunny trầm, ít nói nhưng bù lại được cái học giỏi vì thông minh và chăm chỉ, đó cũng là cái lý do mà được bầu làm lớp trưởng, những công việc tham gia hoạt động của trường lại được bổ nhiệm cho người khác. Mà cuộc đời cũng lạ, hai con người mới hôm trước yêu nhau, nhiều khi hôm sau lại trở thành kẻ thù, cứ như là một đất không thể có hai vua.

Triết học Mác Lênin, cứ như một khoảng trời rộng, không có điểm dừng và điểm đến. Mênh mang và rộng lớn, sau một hồi thì lan man. Buổi sáng hôm nay, hình như sao quả tạ đụng với sao chổi thì phải, cứ mỗi lần sunny đứng dậy phát biểu quan điểm của mình thì điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra, cánh tay của tibu lại giơ lên và lập tức phản bác lại lập luận đó. Lớp học dở khóc dở cười, bỗng chốc trở thành cái chợ của riêng hai người.

Có thể cảm nhận được rằng sunny rất tức giận, giận đến mức muốn khóc. Nếu thầy giáo mà không đứng dậy ngăn cản cuộc tranh luận kịp thời, có lẽ sunny đã lao đến cắn xé cào cấu tibu từ lúc nào rồi. Tibu thì thấy trong lòng đắc chí và hả giận nhiều lắm. Miệng cứ tủm tỉm cười.

Nhưng tiết học căng thẳng trôi qua, mà cái không khí trong lớp còn căng hơn, chẳng khác nào cuộc chiến của hai đứa trẻ dành lấy cây kẹo mút mà không ai chịu thả ra. Rốt cuộc thì thầy giáo cũng lên tiếng :

-Nãy giờ học mệt rồi, bạn nào xung phong kể chuyện cười cho lớp nghe không.

Cả lớp ồ lên và khoái chí la hét, một cánh tay giơ lên rồi la lớn:

-Em xung phong!!!

-Là em hả tibu, tốt lắm! Bắt đầu câu chuyện của mình đi nào.

-Dạ, thưa thầy. Mình đang học Mác Lênin nên em xin phép kể một câu chuyện cười có liên quan đến hai người này. Nhưng đến bây giờ em vẫn không hiểu nó buồn cười ở chỗ nào, liệu thầy và các bạn giúp em được không ạ.

-Ok thôi, em cứ kể đi tibu.

-Dạ, hôm nay thấy lớp trưởng có vẻ mệt mỏi nên em xin phép tặng nó đến bạn lớp trưởng. Tibu khẽ cười rồi nhìn về phía sunny.

Tibu hít một hơi dài, nhìn xung quanh rồi bắt đầu nói :

-Trước tiên em xin giải thích với các bạn, Các Mác và Lênin đều có râu. Chỉ có điều Các mác thì rậm rạp và nhiều hơn rất nhiều so với Lênin. Câu chuyện bắt đầu như sau.

Có một anh chàng người mĩ đi du lịch, gặp một cô gái người Nga. Đẹp và vô cùng quyến rũ với một chiếc váy ngắn màu trắng. Anh chàng này liền tiến tới và chủ động trò chuyện. Sau một hồi thì biết được cô gái này rất hâm mộ chủ nghĩa Mác Lênin, cô ta mới lên tiếng rằng :

“Anh biết đấy, thần tượng của tôi là Lênin, chính vì vậy mà tôi xăm hình ông ấy lên đùi của mình.”

Anh chàng nhìn xuống và thấy ở đùi cô gái có một hình xăm. Anh ta bèn nói :

“Ồ, thật đáng ngưỡng mộ, liệu tôi có thể ngồi xuống và nhìn rõ nó một chút không, vì tôi cũng thần tượng ông ấy lắm”

“ Tất nhiên rồi” Cô gái trả lời

Anh chàng bèn ngồi xuống, chiêm ngưỡng hình xăm trên đùi cô gái, một lúc sau anh ta nhìn lên, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thốt lên rằng :

“ Waaaaa, thì ra Các Mác cũng ở đâu sao”

Câu chuyện của em đến đây xin kết thúc ạ

Khuôn mặt tibu tỉnh đến mức quá bình thường, ngây ngô và làm bộ khó hiểu. Những thằng con trai khác thì cười ồ lên, còn thầy giáo có lẽ muốn cười lắm nhưng cứ cố gắng nhịn đâm ra khuôn mặt nhìn hài không chịu nổi.

-Cám ơn em tibu, mặc dù chuyện của em khó hiểu và không buồn cười chút nào.

-Dạ, cám ơn thầy và các bạn. Em hy vọng bạn lớp trưởng sẽ thích nó.

Vừa lúc đó thì cũng kết thúc buổi học, tibu chụp lấy cái ba lô, đeo lên vai rồi đi về phía bàn của sunny

-Chúc lớp trưởng một ngày tốt lành nhé.

Sunny im lặng không nói gì, tibu cũng chẳng thèm để ý và quan tâm. Tibu lại lặng lẽ ra bãi gởi xe để về, thường thì jenny không đi chung với tibu vì luôn có tài xế riêng đưa đón.

Leo lên xe, tibu đang nghĩ rằng tối nay có nên rủ jenny đi chơi vì đã lâu hai đứa chưa đi chung, hơn nữa tibu cũng muốn tự cho trái tim mình một cơ hội, và cả jenny nữa…

Đi ra khỏi bãi gởi xe, vừa ra tới đầu đường, bỗng đâu đó tibu nghe thấy tiếng xe máy inh ỏi, vừa kịp định thần quay đầu lại thì…

Rầm…!!!!!

…..

Một chiếc 2 chiếc wave xanh và đen từ phía bên trái chẳng hiểu sao lại chạy về phía tibu rồi tông thẳng. Té nhào xuống đất, tibu định đứng dậy và nói chuyện với thằng trước mặt thì… không nhớ rõ là hướng nào, chỉ biết rằng chỉ biết rằng một thằng khác từ sau tới choàng tới ôm lấy tibu, đỡ tibu dậy… Kèm theo đó là một cảm giác đau buốt đến tột cùng ở dưới bụng, đau đến mức tibu không thể hét lên được, chưa kịp định thần nhìn xuống dưới thì một nơi khác ở bụng, lại đau buốt thêm nữa, từng hơi thở của tibu trở nên gấp gáp, tibu cảm thấy bây giờ chỉ thở thôi cũng trở nên khó khăn.

Mọi người bắt đầu la hét, mấy thằng kia thì lên xe một cách nhanh chóng rồi tăng ga biến mất. Không hiểu sao tibu không còn chút sức lực nào, hai đôi chân không còn chút sức, tibu quỳ xuống tay ôm lấy bụng, bàn tay phải của tibu ướt nhẹp vì mồ hôi, thiết nghĩ nó là mồ hôi nhưng khi nhìn xuống, máu từ bụng tibu bắt đầu tuôn ra ướt hết cả bàn tay và nhỏ giọt xuống đường…

Mọi việc xảy ra quá nhanh, kể cả tibu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt tibu bắt đầu nhòe dần, chỉ kịp thấy trước mặt mình, phía bên kia đường, lần đầu tiên sunny biểu lộ cảm xúc trước mặt tibu, khuôn mặt sunny vô cùng hoản loạn…

Hai con người, chỉ cách nhau hai một con đường mà tưởng như đứng trên hai thế giới khác nhau, mọi thứ như trôi một cách chậm chạp và bắt đầu ngừng lại. Tibu nhíu mày, nhìn sunny một cách nhọc nhằn, mọi cảm giác mọi giác quan bây giờ không còn nữa, chỉ kịp nghe một tiếng v..ù……ù…. một cơn gió bất chợt thổi đến, lùa qua hai tai tibu… hình ảnh của sunny đang mờ dần và khép lại trước mắt tibu…

Quảng cáo

57. Chương : 58 - Nụ Hôn Bất Ngờ...

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua từng khe cửa, cái hơi ấm của bình mình bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của tibu. Có lẽ một ngày mới đã bắt đầu, tibu cựa mình và hơi nhăn mặt vì vùng bụng vẫn còn đau rất nhiều. Trước đây chẳng phải xem trên tivi người ta đánh nhau dù bị đâm bị chém như thế nào thì vẫn tiếp tục đứng vững, nhưng ôi thôi… giờ tibu mới biết đó chỉ có thể là phim. Còn sự thật thì… thở còn không được chứ nói gì đánh đấm. Thiết nghĩ có lẽ cũng qua những bộ phim như thế mà giới trẻ bây giờ thay đổi nhiều quá, lấy đi một sinh mạng quá dễ dàng mặc kệ những gì sẽ phải gánh chịu sau này, âu cũng là cái suy nghĩ bồng bột nhất thời và muốn thể hiện bản thân mình.
Khắp người tibu có cảm giác như là hàng ngàn con kiến đang bò trên khắp người mình, nhức mỏi và vô cùng khó chịu. Tibu mở mắt thật rõ và nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi tibu. Tibu chợt nghĩ cái số của mình đúng là quá may mắn, tai ương nào rồi cũng qua khỏi được, thiết nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ sống rất thọ.

Mặc cho cái cảm giác nhói đau ở bụng, tibu hít một hơi thật sâu và thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình thêm một cơ hội. Tự nhủ trong lòng rằng, chết đi sống lại, vậy thì phải sống thật tốt, từ hôm nay sẽ có một tibu khác biệt hoàn toàn… Tibu nhìn xuống tay mình, hình như có một bàn tay nào đó…. Mềm mại và vô cùng ấm áp đang nắm lấy nắm lấy tay mình rất chặt như thể không bao giờ muốn rời xa vậy.

Tibu khẽ mỉm cười, yếu ớt đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc rồi lướt qua sống mũi cao và nhỏ nhắn đó…

“Biết bao nhiêu lâu nhỉ, biết bao nhiêu lâu em đã luôn theo sát bên anh, khóc lúc anh buồn, đứng bên anh khi anh khó khăn. Anh luôn hiểu điều đó, nhưng đôi khi anh lại vô tâm làm em đau lòng vì trái tim ngu ngốc của anh. Lúc này đây, anh sẽ không để em phải chịu những nỗi đau đó nữa, bởi vì… bởi vì anh hiểu nó hơn ai hết…”

Chỉ những thứ mất đi rồi thì bản thân mình mới hiểu nó quan trọng đến mức nào, đôi lúc phải sống cả phần đời còn lại trong niềm ân hận. Vậy nên, hãy quý giá và nâng niu nó khi còn đang ở bên cạnh mình.

Cô gái giật mình, ngồi hẳn dậy nhìn tibu rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra…chỉ kịp thốt lên tên của tibu

- Tibu…. Hic

- Hey, jenny! Nín đi em, đừng khóc nữa, vì như thế anh thật sự đau lòng lắm, không tin thì cứ nghe trái tim anh nè. Tibu cười, cái nụ cười đã từ rất lâu rồi không xuất hiện…

Jenny thì cứ vừa nhìn tibu, miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ra.

- Lại gần anh một chút đi Jenny.

Nói rồi, tibu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của jenny.

- Anh luôn có nhiều cơ hội để nhìn ngắm em, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn em bằng cả trái tim của mình. Và em biết điều gì không jenny, có lẽ trên hành tinh này, không ai đẹp bằng em, cả tính cách và cả tâm hồn. Nín đi nhe, anh xin lỗi đã làm em lo lắng.

- Hic… em .. lo… em .. lo lắng cho anh nhiều lắm, em cứ sợ… sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh… sợ anh sẽ rời xa em…

- Được rồi, không sao rồi, chính em đã tiếp thêm sự sống cho anh đó… Anh sẽ luôn chăm sóc cho mình thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời xa em. Thế có được không? Tibu cười mỉm

Jenny ngừng khóc một cách nhanh chóng, lại cái đôi mắt nâu, tròn xoe và vô cùng đáng yêu đó. Nhìn tibu một cách ngạc nhiên.

- Tibu, anh đang nói gì vậy?

Tibu nén đau, đưa tay phải của mình về phía jenny, luồn ngón tay qua từng kẽ tóc rồi nhẹ nhàng kéo jenny gần về phía mình, nhậm rãi …. hôn lên môi của jenny… hai tâm hồn, hai cơ thể giờ đây đang hòa quyện vào thành một, những điều sâu kín và thuần khiết nhất đang tan chảy vào chung một nhịp đập. Chỉ cần nhắm mắt lại, và cảm nhận… cảm nhận cái hương vị hạnh phúc của tình yêu chạy khắp cơ thể...

Rồi tibu thì thầm vào tai jenny… Là vì anh yêu em!

….

……

Trong tình yêu, chẳng có một quy tắc nào cả, chẳng cần phân biệt người đến trước người đến sau. Khi đã yêu một người, có lẽ chỉ cần hết lòng yêu thương và trân trọng người đó. Không cần biết nó nhiều hay nó ít, không cần biết ai nghĩ gì và nói gì. Hãy cứ lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ trong con tim, và làm những điều đúng đắn….

Khi đã có một người con gái hết sức yêu thương bạn…

Khi đã có một người con gái luôn ở bên cạnh bạn những lúc khó khăn…

Khi đã có một người con gái sẵn sàng khóc khi bạn buồn…

Khi đã có một người con gái không bao giờ bỏ rơi bạn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…

Dù vẻ bên ngoài của người đó có ra sao, thì hãy nhớ là người đó có một trái tim vô cùng đẹp, có một tâm hồn vô cùng thuần khiết, và đừng chần chừ gì nữa… hãy đến bên cạnh họ, đừng bao giờ để họ đi mất….

Quảng cáo

58. Chương : 59 - Hai Trái Tim Đang Chung Một Nhịp Đập… Và Chung Một Giấc Mơ…

Sáng hôm đó, khi đang ở trên xe chuẩn bị về đến nhà thì jenny nhận được tin tibu gặp chuyện. Lúc đó jenny hoảng loạn vô cùng, tay chân run rẩy, không làm được gì cả. Chỉ biết nhờ chú tài xế cố gắng chạy thật nhanh về lại trường. Ngồi trên xe jenny chỉ biết khóc mà thôi, Mới lúc nãy còn gặp tibu trò chuyện vui vẻ, jenny tự trách mình rất nhiều, phải chi lúc nãy ở lại trường và năn nỉ tibu chở về thì đã không có chuyện gì xảy ra…
Vừa tới gần trước cổng trường thì jenny như muốn quỵ xuống, máu rất nhiều, vương vãi ở khắp nơi. Chưa bao giờ jenny sợ hãi như lúc này, vì jenny biết rằng lúc này đây, tibu đang dần xa rời mình…

Chạy thật nhanh tới bệnh viện, chưa kịp thay bộ áo dài, jenny cởi bỏ đôi dày cao gót nặng nề ra, lang thang khắp cái bệnh viện để tìm tibu, vừa chạy vừa khóc… cái cảm giác bất lực khi người mình yêu thương sắp xa rời mình mà không làm được gì thật đau đớn, nó thắt chặt trái tim lại, khiến cho mỗi chúng ta vừa đau vừa không ngừng tự trách mình….

Từ cửa phòng phẫu thuật, một chị y tá bước ra, jenny lau hết nước mắt thật nhanh rồi chạy đến:

-Chị ơi, anh ấy sao rồi ạ?

-Lúc nãy thì có phần nguy hiểm, vì mất máu quá nhiều nhưng máu bệnh nhân lại thuộc dạng hiếm nên trong bệnh viện không có sẵn, rất may là đã có người tình nguyện hiến máu. Bây giờ thì ổn rồi, em đừng lo nữa…

Jenny thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn các vị thần đã che chở cho tibu, trong lòng ckhông ngừng nghĩ về vị ân nhân đã giúp đỡ tibu qua cơn hoạn nạn này và rất muốn gặp người đó để nói lời cảm ơn .

…

…..

……

Sau nụ hôn khiến cho jenny tràn ngập trong hạnh phúc thì tibu lại thiếp đi, có lẽ vì quá mệt. Jenny cứ ngồi đó, tủm tỉm cười và nhìn tibu mãi, trong lòng suy nghĩ nhiều điều…

“ Cũng nhờ ngày hôm nay mà anh mới đến bên cạnh em sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi và mong mỏi phải không tibu?..”

Đã hai ngày rồi jenny không ngủ , nhưng trong lòng lại thấy tỉnh táo đến vô cùng, có lẽ những điều tibu đang làm khiến jenny vẫn chưa thể tin được đó lại là sự thật, jenny tự hỏi lòng mình rằng có phải mình đang mơ không… Nhưng chẳng hiểu sao, jenny lại thấy hơi buồn, tận sâu trong trái tim có một chút gì đó nhói đau…

Jenny nắm lấy tay tibu, cúi xuống rồi khẽ hôn lên môi tibu, thì thầm rằng… Em yêu anh. Anh có nghe thấy em đang nói không? Chờ đợi một ai đó mệt mỏi lắm phải không anh, cái cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là phải nhìn thấy người đó đau khổ và suy sụp… Nhưng khi nụ cười trở lại trên môi của người đó, chẳng phải đó là hạnh phúc giản dị của những người đang chờ đợi hay sao, hãy nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon anh nhé, và quên đi hềt những kí ức đau buồn….

Căn phòng chỉ có hai người, tiếng máy lạnh vẫn chạy đều, lùa từng con gió mát vào hai trái tim đang chung một nhịp đập… và chung một giấc mơ…

…

….

…..

……

Ánh mắt đó, ánh mắt đó sao thân quen một cách lạ lùng, khuôn mặt đó thật không thể nhầm lẫn vào đâu được, vì cả cuộc đời tibu mới nhìn thấy nó một lần, một lần duy nhất.. Khi mà tibu cầm con dao định lao đến đâm vào cổ thằng khốn nạn đó…

Giật mình tỉnh giấc, tibu nhận ra lại là một cơn ác mộng nữa. Trời đã sáng rồi, ấm áp lại bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Nhìn thấy jenny vẫn đang nắm bên cạnh mình, tibu mỉm cười và đưa từng ngón tay khẽ vuốt lấy từng lọn tóc nâu mềm mại và mượt mà đó… Jenny khẽ cựa mình, mở mắt nhìn tibu.

-Chào buổi sáng, jenny!

-Anh dậy rồi sao, sao không nghỉ chút nữa vậy, anh còn đang yếu mà.

-Không sao, anh khỏe nhiều rồi.

Khuôn mặt jenny mới đáng yêu làm sao, nũng nịu và ngái ngủ vào lúc sáng sớm. Đôi lúc tibu không tin được jenny mới chỉ 18 tuổi thôi, đôi lúc cô ấy có cái suy nghĩ không phải người trưởng thành nào cũng nghĩ và làm được. Hình như cái cách mà tibu và jenny yêu một người đều giống nhau cả, cứ yêu và làm những gì mình có thể, thậm chí đó là hy sinh.

-Anh đang nghĩ gì vậy. Jenny nũng nịu nhìn tibu

-À không, anh thấy em dễ thương quá thôi.

-Anh này lại chọc em nữa. Jenny nhăn mặt, cái mũi nhỏ xinh đó chun lại, cái môi thì chúm chím, đôi mắt thì cứ tròn xoe.

-Haizzz jenny, khi nào thì em mới thôi đang yêu vậy? À, mấy ngày nay có đánh răng không vậy. Em ở đây mấy ngày rồi đúng không.

-Hứ, cũng tại anh thôi đó Tibu. Kệ em, em có ăn singgum rồi chứ bộ. Ghét anh quá đi thôi.

Cả hai cùng nhìn nhau cười… thiết nghĩ nhiều khi hoạn nạn đưa con người đến gần nhau hơn, khi mà bình thường con người ta không thấy được những điều quan trọng ở bên cạnh mình.Nó cứ như là một chất xúc tác cho hai thành phần hóa học không bao giờ tương tác với nhau được.

Chợt jenny nhìn tibu rồi nói :

-Anh nè, mấy ngày nay bạn bè của em lên đây nhiều lắm, náo loạn cả bệnh viện luôn, nhất là lúc anh đang trong phòng phẫu thuật, mấy anh ấy cứ đòi gặp em, rồi cứ bắt em phải chỉ thằng nào đâm anh, em thì lại chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Mà mấy chú công an cứ lên đây suốt anh à.

Tibu nghẫm nghĩ một chút, rồi nói

-ừ anh biết rồi

Đời đôi lúc cũng lắm éo le, bình thường thì bạn bè đông đảo, khi gặp biến thì chẳng còn mấy ai bên cạnh. Quãng thời gian qua, tibu tự mình tách khỏi thế giới hiện tại, dường như không giao du với bất cứ ai, không bạn bè, anh em thì mỗi người một nơi, chẳng gặp nhau được. Thế mà, tibu chợt cười… ấy thế mà chỉ cần gặp chuyện, là chúng nó lại kéo tới ầm ầm. Âu cũng là cái “ khí” trong mối quan hệ với bạn bè và anh em, mình tốt với họ thế nào, họ cũng đối xử với mình như thế ấy, những người bạn tốt nhiều khi chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì từ mình, chỉ biết một điều rằng, mình đau thì họ cũng đau không kém…

Từ ngày tibu nằm viện, không một ngày nào bạn bè của tibu không kéo đến, tibu thấy khá buồn cười, vì trong mắt mọi người ở đây, có lẽ tibu trở thành một tay anh chị thứ thiệt.

Một phần vì yếu nên tibu không thể đứng dậy đi ra thăm bọn họ, một phần vì jenny không cho họ vào vì bác sĩ dặn tibu cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tibu nghĩ mình lại nợ jenny thêm một cái ơn nữa, nằm phòng vip trong một cái bệnh viện bậc nhất, lại còn có bác sĩ và y tá riêng, thôi thì còn ai được sung sướng hơn tibu nữa, một người yêu thương và chăm sóc mình như vậy, có lẽ ai cũng phải ganh tỵ.

Ngày đâu tiên ra khỏi cái phòng ngột ngạt đó, bước ra sân đón lấy từng ánh nắng ấm dịu nhẹ. Jenny vẫn bên cạnh tibu, dìu tibu đi từng bước, chậm rãi và nhẹ nhàng. Cái không khí ngoài trời mới trong lành làm sao, chỉ có nó mới khiến con người ta cảm nhận được cái sức sống thật sự. Dưới ánh nắng của mặt trời, hai cái bóng đang dìu nhau đi, và dần hòa quyện thành một. Vẫn còn hơi đau một chút, nhưng tibu thật sự rất thích được ra ngoài như thế này…

Rồi cái không gian yên tĩnh của bệnh viện cũng bị phá tan bởi tiếng la ó của đám đông trước mặt…

-Chào Anh tibu!!!!! Anh tibu khỏe rồi kìa bọn mày

Đám đông chẳng ai khác ngoài đám anh em và bạn bè của tibu, nếu thật sự không có mặt ở đó chắc nói ra chẳng bao giờ ai tin, tibu không nhớ rõ là bao nhiêu người, chỉ biết một điều rằng tibu không thể nhớ rõ từng người vì quá đông, một số trong đó tibu không quen biết, có lẽ là đám em út chiến hữu của tibu…

-Hey thằng khốn, tỉnh rồi hả mày!

Cái giọng xấc xược đó, chỉ có thể là đám bạn thân của tibu. Beo, Sói, Nhân, Huy, Nhỏ, Út, Việt… cái đám đó, đi tới đâu là rộn ràng tới đó.

-Tụi mày chưa chết, sao tao chết trước được. Tibu nói

-Ha ha, tưởng bị đánh khiến đầu óc mày bớt tỉnh táo rồi chứ, thấy vậy là yên tâm rồi.

Thế rồi tụi nó dặn mấy đứa nhỏ ra phía ngoài chờ, sau đó bước về phía tibu. Jenny dịu tibu ngồi xuống ghế đá.

-Tao muốn được như mày quá, nằm chơi cả ngày, lại còn được người đẹp chăm sóc từng chút một. Khà khà. Beo cười phá lên.

-Ừ, lại đây Beo, tao đâm cho mấy dao rồi nhờ jenny chăm sóc mày ở nhà xác nha. Tibu đáp lại, định cười nhưng đau nên lại thôi, chỉ gượng gạo được một chút ở gương mặt.

-À quên giới thiệu tụi mày, bạn gái tao Jenny.

Cả đám ồ lên, nhìn tibu với con mắt châm chọc. Sau đó thì Sói nhìn jenny, miệng lên tiếng rồi cười sằng sặc.

-Hello, I want to kiss you babe.

-Jenny nói tiếng việt được, tụi mày khỏi làm trò. Mà nó còn nhỏ, đừng chọc nó nữa. Tibu nói

Lúc đó thì Nhân mới hỏi tibu:

-Gây thù chuốc oán với thằng nào dậy, sao không nói tụi tao biết.

-Có gì đâu mày, bị mấy con ruồi cắn sau lưng thôi.

-Giờ mày tính sao, khi nào chơi nó? Nhân đáp trả, dường như chỉ chờ câu hỏi này, cả đám lúc này im lặng, chờ tibu nói.

-Bỏ qua đi, tao không muốn làm gì hết.

-Hey, tibu!! Nó đâm mày chứ không phải hun mày nha, mày bỏ qua được nhưng tụi tao không bỏ qua. Nó đâm mày một, tao trả nó mười. Đm, vuốt râu hùm, tao đ để yên được. Tính Beo vốn nóng, vừa nghe tibu nói vậy liền chửi đổng lên…

-Được rồi Beo, tao có suy tính của riêng tao.

-Tụi tao đ cần biết, tụi tao ko bỏ qua đâu. Mấy đứa đồng thanh.

-Tụi mày yên tâm, rồi sẽ có ngày cái đám mình tập trung một lần nữa, nhưng không phải bây giờ, tin tao đi. À, kêu cái đám anh em ngoài kia về đi, lần sau lên đây thăm tao tụi mày đi được rồi, đi đông vậy làm gì chỗ này là bệnh viện mà. Để cho người ta yên tĩnh. Mà cám ơn đám nhóc ngoài đó dùm tao nha

Cái không gian yên tỉnh của bệnh viện cũng được trả lại như ban đầu, không gian này chỉ còn tibu và jenny đang ngồi trên ghế đá. Jenny dựa đầu vào vai tibu.

-Em thành bạn gái của anh từ lúc nào đó.Jenny thì thầm, miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện

Tibu đưa tay lên, rồi ôm lấy jenny. Họ chẳng nói với nhau thêm lời nào, im lặng và cùng nhau đón lấy ấm áp từ tia nắng của mặt trời, hoặc cũng có thể là từ hạnh phúc tận sau trong trái tim.

Quảng cáo

59. Chương : 60 - Vậy Thì Cứ Bước Bình Yên Trong Con Đường Mà Em Đã Chọn Nhé…

-Mày dạo này gầy quá đó Long
-Ừ, mày cũng đâu khá hơn gì hả tibu

Ngày đầu tiên xuất viện, tibu liền đến thăm Long. Cũng đã lâu rồi cả hai không gặp, mà ngay cả những lúc bình thường, mỗi khi gặp nhau, họ cũng chẳng nói gì nhiều với nhau. Thôi thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đôi lúc chỉ buộc miệng một vài câu ngắn ngủi, nhưng xúc tích và đầy ý nghĩa. Tính Long và Tibu y hệt, trầm và ít nói.

Khuôn mặt Long gầy hốc hác, đen hơn nhiều so với lúc trước tibu gặp. Hai quầng mắt thâm đen lại vì không ngủ được, hai gò má nhô cao lên. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ hiểu cuộc sống của Long trong này như thế nào. Thú thật, không phải vì nó quá vất vả hay quá cực khổ, tâm bệnh là căn bệnh nan y và chẳng bao giờ có thể chữa được, dù có lành thì cũng không lặn, luôn có một lỗ hổng rất lớn nào đó để lại.

-Sao rồi, bộ vất vả quá sao? Tibu gặng hỏi dù thừa biết tại sao

Long im lặng, suy nghĩ một hồi rồi nói

-Tibu à, mày biết điều gì không? Tao đã ở trong này rất lâu rồi, nhưng từ ngày đầu tiên vào đây đến giờ, tao chưa bao giờ có đêm nào ngủ yên giấc cả. Đêm nào cũng chỉ có một giấc mơ y hệt nhau, khuôn mặt đầy máu của người tao đã sát hại cứ hiện về mỗi đêm.

Khẽ thở dài rồi Long lại nói tiếp

-Tao không sợ hãi, nhưng nó lại biến thành tâm bệnh từ lúc nào rồi, mỗi ngày đều sống trong hối hận, dù mọi chuyện đã quá muộn màng. Điều buồn cười là tao chẳng thể tha thứ được cho những gì mình đã làm. Giá như ngày đó… Haizzzzz. Giờ thì tao tự mình từ bỏ tuổi thanh xuân, và sống nhữngn ngày tháng vô vị trong này. Mày thì sao, bình thường bản lĩnh lắm mà, sao lại để thằng nào đâm cho nằm viện cả tháng trời?

-Ừ, chuyện bất ngờ quá. Tao cũng không kịp phản ứng. Mày biết gì không Long… Lúc đó, tao chỉ ước rằng phải chi thằng đó sẽ đâm chết mình. Tao thật sự quá mệt mỏi rồi, hóa ra mọi thứ trước giờ tao cất công tìm kiếm và theo đuổi chỉ là hư vô.

Long chợt cười nhếch mép rồi nói

-Sunny phải không?

-Ừ, ngay cái lúc tao bị đâm, sunny đứng trước mặt tao. Ở phía bên kia đường, lúc đó tao nhận ra một điều là… là cái ánh mắt mà nó nhìn tao, tao đã từng thấy một lần rồi.

-Là sao? Mày thấy lúc nào? Long sốt sắng

Tibu thoáng buồn, rồi nhìn Long:

-Ánh mắt đó, tao từng nhìn thấy khi mày và tao đến nhà và đánh thằng Thành. Cũng vì nó mà tao biết rằng vốn dĩ trong trái tim sunny chưa bao giờ có tao, quá lắm cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Khi mày chứng kiến người mày yêu thương đang dần biến mất trước mặt, khi người mày yêu thương gặp nguy hiểm và có lẽ sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh mày nữa, là ánh mắt đó…. Tuyệt vọng và đau đớn…

-Vậy ý mày là…?

-Ừ, trước đây không biết là như thế nào, không biết là có mất trí nhớ không nhưng hiện tại thì sunny… nhận ra tao là ai!

-Vậy giờ mày sẽ làm gì hả tibu? Long hỏi

-Có lẽ để cô ấy sống cuộc sống mà cô ấy muốn, nếu đã muốn ở bên cạnh tao thì đã không cư xử một cách tuyệt tình như vậy rồi, mày biết không? Không thể níu kéo một người không có muốn ở bên cạnh mình nữa. Không thể níu giữ một trái tim đã hết thương yêu.

-Mày lừa được ai chứ không lừa được tao đâu tibu, nhìn cái mặt ngờ nghệch của mày là tao biết tình yêu mày dành cho nó chưa bị sứt mẻ chút nào.

-Tao biết, nhưng tao quyết định rồi. Thôi thì cứ để sunny sống bình yên vậy.

-Tùy mày, àh còn cái chuyện của mày nữa. Để tao nói mấy thằng lính xử dùm mày nha tibu? Không lẽ mày để chuyện này qua dễ dàng vậy sao?

-Tao muốn thay đổi, muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi. Chán nản và mệt mỏi với những thứ làm cuộc sống bị xáo trộn rồi, tình yêu, lòng đố kị và thù hận những thứ đó chỉ khiến con người ta cảm thấy một gam màu tối, ngột ngạt, đôi lúc là vô vọng vì làm những điều ngu ngốc và thiếu suy nghĩ.

Long lại thở dài, nhìn tibu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

- Giá như ngày đó, tao có suy nghĩ giống mày sớm một chút thì… Nhưng thôi, bàn tay nhúng chàm thì chẳng bao giờ sạch sẽ trở lại được, phóng lao thì phải theo lao đúng không?

-Lỗi là ở tao, đáng lẽ ngày đó tao phải ngăn mày xuống sài gòn lập nghiệp mới đúng. Giọng tibu đầy tiếc nuốc…

-Thôi, mày đừng lại nhải nữa. Nhớ sống luôn phần của tao. Mà nè, tao biết cái tính của mày không bỏ qua chuyện này dễ dàng, làm gì cũng vậy, đừng đi theo vết xe đổ của tao.

“Ừ, sống tốt nha người anh em”

Cả hai không nói lời tạm biệt, chỉ nhìn nhau rồi mỗi người đường mà đi. Hai con đường, một con đường không có lối ra, một con đường thì gập ghềnh khó đi và đầy rẫy những cạm bẫy bởi cuộc sống. Vốn dĩ trong cuộc sống này chẳng có lối đi nào là dễ dàng, đôi khi chỉ vì một lựa chọn mà thay đổi cả cuộc đời, nó có thể xấu, nhưng cũng có thể tốt… Dẫu vậy, vẫn phải chọn lựa mới biết được nó xấu hay tốt…!

…

…..

……

…….

Bao nhiêu ngày tháng rồi, mùa xuân đến rồi lại đi, chẳng bao giờ tibu có thể thôi ngừng nghĩ về sunny, đơn giản vì một lời hứa, lời hứa rằng sẽ bên cạnh nhau đến hết đời. Để bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời, tibu vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi và đấu tranh vì tình yêu của mình, cũng vì lời hứa… nếu đã như vậy thì ngày đó đừng để lại cho nhau một lời hứa, không lẽ chỉ để gió thổi và mây đưa đi hết tất cả sao… Rồi tất cả những kí ức sẽ cũng bay theo thôi sao?...

Nhiều người chẳng phải dựa vào thời gian để quên đi những kí ức sao… Nhưng kí ức của anh, anh thể không giữ nổi… Nhìn thấy không sunny, Sài gòn vào thu rồi, từng chiếc lá, rụng và rơi xuống, bên trái rồi lại bên phải, chẳng khác nào nỗi lòng của anh trong lúc nãy, trống vắng đến vô cùng, cũng chỉ mình anh đang chống cự với nỗi hối tiếc. Câu nói, yêu nhau đến hết đời, viễn vông quá phải không. Anh sẽ không hỏi, cũng không nói gì nữa.

Anh cứ phải dồn nén cảm xúc như thế này mãi sao, đẹp nhất không phải là những lúc nhìn thấy cầu vồng hay sao băng mà là những lúc cùng em… bước đi trên những bãi cát mịn màng của vùng biển, chạy dưới những giọt mưa lạnh lẽo vào ngày mưa cùng em. Em đang bỏ tình yêu của chúng ta xuống để được đi xa hơn trong một con đường bình yên phải không? Hạnh phúc và những giấc mơ vỡ tan rồi, anh phải nhặt nó như thế nào đây? Nhặt nó như thế nào để có thể trọn vẹn được như lúc xưa…

Giấc mơ là khi ở bên nhau… đau khổ là khi mình chia ly

Đôi khi anh ước rằng mình là một người xấu , để có thễ dễ dàng bỏ rơi em, bỏ rơi tình yêu của anh. Nhưng anh không làm được…

Nhưng anh thật sự thích jenny, hy vọng cô ấy sẽ làm lu mờ hình ảnh của em trong trái tim anh. Vậy thì cứ bước bình yên trong con đường mà em đã chọn nhé… Và anh, anh cũng có lựa chọn của riêng mình

Quảng cáo

60. Chương : 61 - Người Say, Tâm Say, Tình Không Say

Nhớ được thì đã làm sao chứ, dù sao đó cũng là những chuyện không nên nhớ tới nữa…
Mà cuộc đời này cũng thật kì lạ, có những người dành cả cuộc đời để quên đi những điều không muốn nhớ… những người còn lại thì dành cả cuộc đời còn lại để cố gắng níu giữ những điều không muốn quên, dù nó là đau buồn hay hạnh phúc….

Sài gòn mùa thu, dù ngoài đường vẫn đông đúc người qua lại như những mùa khác, nhưng sao trong lòng tự cảm thấy ảm đạm vô cùng… Cả cái thế giới rộng lớn hàng triệu người, sao vẫn có cái cảm giác một mình bước đi trên nó…

Người say, tâm say, tình không say

Lá rơi, hồn rơi, tim tan vỡ

Gió lay, tình đi, tay níu giữ

Người đi, mắt nhìn, lòng đắng cay.

…

….

…..

Muốn quên đi một ai đó có lẽ là điều không đơn giản, họa may chỉ có thể khiến bản thân luôn bận rộn để không có thời gian mà nghĩ nhiều đến người đó.

…

Còn nhớ lúc trước sunny luôn nói rằng, một ngày nào đó, tibu và sunny sẽ cùng nhau thành hôn trong nhà thờ. Khi tiếng chuông giáo đường vang lên, là lúc họ trở thành vợ chồng, rồi sẽ nguyện yêu thương nhau đến hết cuộc đời, dù có sóng gió hay khó khăn nào đi nữa, dù có bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, họ vẫn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua nó. Bởi vì thế tibu luôn coi chiếc nhẫn cặp đang đeo trên tay là vật hộ mệnh, dù thế nào cũng không bao giờ tháo bỏ nó ra, hơn thế nữa… nó dường như là một vật đính ước!

Mọi chuyện thật kì lạ, sáng nay tibu bận bộ vest đen sang trọng, đang bước đi trên con đường mà không biết sẽ đưa mình tới đâu, ánh nắng thì cứ nhạt nhòa, không còn ấm áp, mà mang một tông màu xám vô cùng ảm đạm. Tibu cứ bước mãi bước mãi, điểm đến chính là nhà thờ. Từng bước chân ngày càng trở nên nặng nề, tibu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất chậm, thình… thịch… thình… thịch.. từng nhịp một

Sunny đứng ngay đó, tay cầm một bó hoa hồng trắng. Hôm nay sunny thật đẹp, đẹp nhất kể từ khi tibu gặp sunny. Váy cưới trắng một màu tinh khôi, không lòe loẹt, không cầu kì… đơn giản theo đúng kiểu mà sunny luôn tưởng tượng đến ngày hai đứa cưới nhau .

Tibu từng bước một, tiến về phía sunny.. chuông giáo đường bắt đầu cất lên. Từng tiếng một…

Sunny quay lại nhìn tibu, nhưng sao không có một chút cảm xúc nào, khuôn mặt đó thật buồn biêt mấy…rồi bỗng nhiên…. Keng…… chiếc nhẫn mà sunny luôn đeo trên tay, sunny đã tự động tháo nó ra, và thả xuống đất. Từng khoảnh khắc chiếc nhẫn rơi xuống và chạm mặt đất, là từng khoảnh khắc trái tim tibu tan ra làm ngàn mảnh. Rồi từng giọt nước mắt ứa đầy đôi mắt trong sáng đó, nó như tô điểm làm cho mắt sunny lại càng thêm long lanh. Tibu chỉ đứng yên được một chỗ, không làm gì được, chỉ nhìn thấy một người đàn ông nắm tay sunny, nắm lấy đôi bàn tay mà tibu luôn muốn nắm chặt đến hết cuộc đời… Người đó trao nhẫn cho sunny, rồi dẫn sunny ra phía cửa… Tibu vẫn đứng đó như chết đứng, hai đôi chân bắt đầu hóa đá, và tan vỡ dần thành từng mảnh.Mắt trời bắt đầu không còn chiếu vào phía nhà thơ nữa, mọi thứ dần trở nên tối đen. Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên

…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tibu hét lên, rồi dốc sức thở mạnh nhìn xung quanh. Tệ thật, lại là một cơn ác mộng nữa. Mọi thứ bắt đầu trở nên không bình thường, rõ ràng là tibu tự nhủ rằng mình sẽ không nhớ tới sunny nữa, sẽ quên hết tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng mọi thứ sao không được như tibu mong đợi. Tất cả về sunny bây giờ giống như là một căn bệnh nan y mang tên tâm bệnh, mà dường như khó có thể mà chữa được. Người ta thường nói thời gian sẽ làm lành tất cả các vết thương, vậy tibu phải đợi chờ trong bao lâu, một tháng, một năm hay là cả một đời để có thể quên được…

Tibu bước đến phòng vệ sinh, tắm một cái thật nhanh, lấy lại tỉnh táo và phấn chấn để bắt đầu một ngày mới. Kể từ ngày nằm viện, hôm nay là bữa đầu tiên tibu đi học lại. Tibu không đi xe máy đến trường, mà hôm nay đi chung với jenny, có lẽ vì cô ấy không muốn có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra với tibu.

-Chào buổi sáng, tibu. Jenny mỉm cười

-Ừ chào em. Tibu đáp lại bằng một cái dáng vẻ oể oải và thiếu sức sống.

-Hôm nay anh sao vậy, nhìn có vẻ mệt mỏi quá.

-Ừ đêm qua anh ngủ không ngon, nên giờ hơi mệt…

Sáng nay sài gòn mưa khiến thời tiết se lạnh, ngồi trong xe mà tibu thấy trong lòng có một cái gì đó rất đỗi khó chịu, cái cảm giác đó nó cứ bứt rứt đứng ngồi không yên. Tibu chống cằm, nhìn ra phía ngoài đường… Từng giọt mưa rơi xuống, đều đặn và không ngừng… Tạo thành từng dòng nước rồi lại biến mất vào mặt đất. Lẽ nào số phận của hạt mưa chỉ có thế, rơi xuống rồi lại tan biến như chưa hề tồn tại.

Có khi nào, tình yêu cũng như hạt mưa không?

Không, hạt mưa không bao giờ tan biến ! ! ! Rồi nó cũng sẽ lại theo dòng và trôi ra biển

Tình yêu cũng không tan biến, mà nó thấm sâu vào tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất của trái tim… Tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại, nhưng thật ra là vĩnh cửu…

Đang mải mê suy nghĩ, tibu không nhận ra rằng jenny đang ôm lấy mình, dựa lên vai và ngủ một cách ngon lành. Tibu khẽ thở dài, những điều tibu đang có chắc chắn nhiều người mơ ước cả đời cũng không được, nhưng sao tibu lại cảm thấy trong lòng mình không được bình yên… Trong trái tim cứ thiếu vắng một thứ gì đó, khiến mạch đập không trơn tru và suôn sẻ một chút nào.

Tibu đưa mắt nhìn chú tài xế, chú cũng trạc tuổi ba tibu… Trong lòng bỗng thấy nhớ ba mình kinh khủng, khi còn nhỏ, và cho đến bây giờ vẫn thế, hình ảnh người ba đối với tibu luôn là một người đàn ông vĩ đại nhất…

Một người cha đáng tôn kính và ngưỡng một nhất!

Quảng cáo

61. Chương : 62

Ông nội mất khi ba 15 tuổi, nghe ba nói rằng ông nội đi ra ngoài xây nhà cho người ta để kiếm tiền nuôi ba, thời đó sống cực khổ lắm, kiếm được miếng ăn không dễ chút nào. Ngày hôm đó, khi vừa ra ngoài thì ông nội bị lính bắt, sau đó phải ra chiến trường, 3 ngày sau thì ông mất. Thi thể của ông cũng không được tìm thấy, chỉ biết một điều là ông mất ở Đắc Lắc. Mỗi lần nhắc đến ông là ba lại buồn, một nỗi buồn da diết. Thiết nghĩ cũng đúng… chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng đến chuyện đó, tibu cũng cảm thấy lòng đau như cắt…
Gia đình thì cũng chỉ có hai người, ba và tibu. Cuộc đời của ba nhiều thăng trầm. Tibu chỉ nhớ được một điều trong kí ức đó là lúc còn nhỏ xíu, nhà tibu rất giàu. Có xe hơi riêng, lúc đó nhà tibu lớn nhất cả vùng, ba nổi tiếng đến mức nhắc đến tên là ai cũng biết. Tính cách của tibu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ba tibu, nếu không muốn nói là hoàn toàn.

Ba sống tình nghĩa với mọi người, tất cả mọi người. Dù tính ba nóng như Quan Công nhưng mọi không không phải sợ ba, mà họ tôn kính và nể thì đúng hơn, từ khi tibu được sinh ra tính ba trầm và thay đổi hẳn. Mỗi lần ba nhìn tibu, trong ánh mắt đó… có nét mệt mỏi vì những ngày tháng thức trắng đêm chạy xe nhưng vẫn ánh lên một tình yêu thương vô bờ bến, tưởng chừng như chẳng có đại dương nào có thể so sánh được. Ngày mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, mọi tài sản phải bán hết chỉ vì một người làm thuê đã không làm tròn trách nhiệm của mình và gây ra tai nạn chết người, thế là gánh nặng ngàn cân đó lại đổ lên đầu ba.

Bắt đầu từ ngày đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Ba cứ chạy xe mãi, chỉ để kiếm tiền trả nợ và mang lại cho tibu một cuộc sống đầy đủ. Chỉ cần nói ba là mình muốn gì, một vài ngày sau là tibu sẽ có nó ngay. Thế đấy, ba thương yêu tibu còn hơn cả cuộc sống của mình gấp trăm lần. Năm bảy ngày thức trắng đêm có là gì, tóc ba thì bạc thêm sau mỗi đêm, từng nếp nhăn bắt đầu xuất hiện và hằn lên khuôn mặt đen sẫm vì nắng của ba…

Ngày tibu xếp đồ đi sài gòn, ba cũng không nói nhiều chỉ nhắn nhủ vài câu:

“ Con lớn rồi, có những suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Hãy nhớ là sống thật tốt, để không ai khinh dễ mình cả. Thiếu thốn gì cứ gọi điện thoại cho ba. Đừng lo cho ba, sức khỏe ba còn tốt, ba vẫn chạy xe được mà !”

Từng câu từng chữ, như là vết dao cứa vào trái tim tibu. Mọi thứ cứ đau thắt lại, tibu phải kìm nén lắm mới không khóc. Chỉ để tỏ ra mình mạnh mẽ biết nhường nào, bao nhiều biến cố xảy ra, tibu không dám mở miệng nữa lời vì không muốn ba phải lo lắng…. Rồi cũng chỉ biết tự nhủ trong lòng rằng “ Ba ơi, con sẽ sống thật tốt và kiếm một công việc như ý để ba không phải vất vả nữa !”

…

….

…..

Cứ nghĩ tới cái cảnh mỗi khi ba đi làm về, lủi thủi ở nhà một mình, lạnh lẽo và cô quạnh mà chạnh lòng. Nhưng khổ nỗi dù nói thế nào, ba cũng không chịu xuống đây với tibu. Haizzz. Tibu bỗng thấy trong lòng nhớ ba đến kinh khủng, và thêm một chút lo lắng nữa.

Xe vẫn cứ chạy một cách chậm rãi trên đường, sáng nay đầu tuần cộng thêm trời mưa khiến cho kẹt xe liên tục,tibu nhìn sang bên cạnh, jenny vẫn ngủ say sưa trên vai tibu.

Lúc xe vừa đến cũng là lúc chuông reng vào lớp. Mưa vẫn không ngớt, mà ngày càng lớn thêm. Có phải ngày nắng mới là một ngày đẹp trời? Ngày mưa cũng hay đấy chứ, một chút lạnh lạnh, thời tiết buồn nhưng cũng có cái hay của nó. Chẳng phải bất cứ một chuyện gì lặp đi mãi rồi cũng chán sao, ít nhất trong cuộc sống này, phải luôn có thứ gì đó thay đổi để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn, dù là nhỏ bé nhất.

Mưa vẫn rơi lách tách, mọi thứ ẩm ướt và có phần hơi khó chịu. Nhưng mưa đang đem đến một luồng sinh khí mới cho cây cối và những bông hoa sau những ngày dài nắng nóng và oi bức, trong cái không gian rộng lớn đó, có một chiếc ô màu xanh bé xinh đang che chắn cho đôi bạn trẻ khỏi những giọt mưa lạnh lẽo. Nhìn họ kìa, jenny thì cứ nhìn tibu và cười nói mãi, trông đáng yêu đến vô cùng. Nhìn vào đôi mắt đó, ai cũng có thế thấy nó đang bộc lộ một điều rằng, nó mọng đợi được hạnh phúc và được thương yêu, chí ít cái niềm khao khát đó phần nào cũng được thỏa mãn, không cần biết là ít hay nhiều.

…

….

Tiết học lúc nào cũng trôi qua một cách nặng nề và chậm chạp, jenny thì từ hôm nay đã chuyển xuống ngồi cạnh tibu. Mà kể cũng tốt, có jenny bên cạnh lúc nào cô ấy cũng luyên thuyên đủ điều, hết trên trời rồi lại dưới đất. Mọi thứ cũng không còn chán ngắt mà thay vào đó có một chút thú vị. Bất chợt, jenny hỏi tibu rồi cười

-Hôm nay không nhìn lén sunny nữa à.

-Gì đó cưng, ý gì đây? Tibu trả lời

- Em chỉ thắc mắc thôi mà. Hì hì quên một người đâu phải một sớm một chiều, em sẽ làm cho anh quên đi chị sunny.

- Wao! Bất ngờ quá nhỉ, anh đang chờ đây jenny. Come on baby.

- Hì hì anh sẽ chết với em tibu à.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, thú thật trong lòng tibu vẫn chỉ yếu sunny những có lẽ jenny lại là một nhân tố đặc biệt, thổi vào hồn tibu một luồng sinh khí mới. Mạnh mẽ, yêu đời và tràn đầy hy vọng…

Giờ ra chơi jenny đi xuống căn tin với đám bạn gái, còn lại tibu một mình trên lớp. Sunny đứng dậy, rồi đi về hành lang. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến tibu lẽo đẽo theo sunny.

Tibu đứng cách sunny chỉ 2 mét thôi, nhưng sao cảm giác nó cứ như là một vòng của trái đất, xa xăm và không bao giờ có thể thu hẹp được.

Tim tibu đập liên hồn,lý trí thì cứ ép tibu phải im lặng và đừng làm gì ngu ngốc, nhưng con tim thì không ngừng đốc thúc tibu phải làm một điều gì đó, dồn hết can đảm, tibu lên tiếng

-Những ngày qua có lẽ xảy ra nhiều hiểu lầm khiến mình làm sunny cảm thấy khó xử. Cho mình xin lỗi được không

Sunny vẫn im lặng, không nói gì, mắt nhìn xuống sân trường. Thấy thế, tibu xuống giọng năn nỉ

-Thôi mà, dù gì mình cũng học chung lớp, hơn nữa sunny là lớp trưởng, bạn đâu thể ghét mình mãi, mình còn học với nhau 2 năm nữa mà. Không lẽ trong hai năm đó, cứ coi nhau như kẻ thù sao? Cứ để mỗi khi ngồi gần nhau, cảm giác ngượng ngạo lại bao trùm lấy cái không gian sao?

Lại thế nữa, sunny không có bất kì một phản ứng nào từ lời nói của tibu, vẫn cứ chậm rãi từng nhịp thở, mắt vẫn dõi theo mọi người phía dưới

-Hey, sunny. Thời gian đầu gặp bạn, mình nhận lầm người nên có những hành động không tốt. Giờ thì mình biết sự thật rồi, bạn không có đủ lòng vị tha cho những người biết lỗi và muốn sửa sai sao. Con người thật của bạn là thế này sao?

Những lời nói mạnh mẽ nó dường như có tác động mạnh mẽ đến sunny, sunny quay đầu lại, nhìn tibu nhưng vẫn cứ không nói một lời nào cả.

Trước đây đối với tibu, sunny hiền lành, đáng yêu và dễ mến đến vô cùng. Còn con người của sunny bây giờ, lạnh lùng và sắt đá đến khó hiểu. Trong lòng tibu, sunny luôn là một ẩn số mà không có lời giải đáp. Chính vì thế, luôn có một sức hút mãnh liệt, một sức mạnh vô hình nào đó luôn thôi thúc tibu phải tìm cho bằng được câu trả lời.

Nhìn khuôn mặt đó kìa, nó có phần hốc hác, mệt mỏi hơn so với trước kia, hai đôi mắt vẫn trong sáng như ngày nào, nhưng không còn cái vẻ yêu đời như trước kia nữa, mà lúc nào cũng đượm buồn.Sunny không còn xinh đẹp như trước nữa. Sao nó khiến trái tim tibu khó chịu quá. Nhìn đôi môi đó kìa, một màu đỏ nhạt và mảnh mai biết nhường nào….

Tibu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng rõ ràng là tibu nhanh như gió, tiến sát tới và hôn lên đôi môi đó. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, là do lý trí hay do những xúc cảm đã khiến tibu không làm chủ được mình, nhưng tibu đang hôn sunny. Đang hôn lên môi người con gái đầu đời của mình , người con gái mà ngày nào tibu cũng luôn nhớ mong và hằng đêm cầu nguyện những điều an lành luôn đến với cô ấy.

Không ngọt ngào, không êm dịu như trước kia, không còn chậm rãi , từng giác quan không bị tê dại đi nữa, nhưng…. Trái tim vẫn thế, vẫn đập nhanh tưởng chừng như sắp vỡ ra, vẫn không thể thở được vì tất cả giác quan tất cả những cảm xúc dường như dừng lại, chỉ để cảm nhận một điều… rằng, đó không phải là một giấc mơ…

Lúc sunny giật mình hiểu những điều đang xảy ra thì cũng không kịp nữa rồi, tibu đã đặt lên môi sunny một nụ hôn. Nhưng chỉ ngay sau đó, sunny liền dùng hết sức mình đẩy tibu ra, không nói một lời nào, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra trên hai đôi mắt. Sunny lau nó thật nhanh, rồi quay đầu lại chạy đi…

Cứ một lần nhìn thấy nước mắt của sunny rơi là tim tibu lại đau thắt lại, một cảm giác cồn cào khó chịu trỗi dậy và cắn xé tibu. Tibu liền đuổi theo sunny, nắm lấy tay sunny

- Sao vậy sunny, mình.. mình xin lỗi… Nhưng mình thật sự yêu bạn

Sunny vừa khóc vừa nói

- Tibu… làm sao. .. làm sao để bạn mới buông tha cho mình, làm sao để bạn cho mình được sống bình yên đây. Làm ơn đi mà!

-Nhưng…..!!!!!!!!!!!

Tibu vừa định lên tiếng để làm mọi chuyện trở nên rõ ràng thì… r….ầ…m… mmm!!!!

Tibu bị đạp văng ra phía cửa tạo nên một tiếng động lớn. Chẳng khó để nhận ra đó là thằng Văn Đạt, nó cùng đám bạn đang đứng trước mặt tibu

-Ê thằng kia, nó đã bảo không thích mày rồi mà sao mày cứ lẽo đẽo theo nó vậy hả, bị đâm chưa sợ hả mày? Tao cấm mày đụng đến nó, sunny là bạn gái tao. Văn Đạt lớn tiếng

Phải mất 5s để tibu định hình và suy nghĩ những điều Văn Đạt mới nói, nét mặt bộc lộ sự bất ngờ một cách rõ ràng, rồi nhìn về phía sunny như đang cầu cứu một lời giải thích. Nhưng sunny vẫn đang khóc, rồi chạy về phía nhà vệ sinh.

Lợi dụng lúc tibu đang nhìn sunny, Văn Đạt định đấm tibu thêm một cái, nhưng nhanh như cắt tibu chụp lấy tay nó lại, siết thật chặt và nói :

-Thằng nhóc con như mày, lần trước tao đã bỏ qua mọi chuyện rồi mà mày cứ thích gây hấn là sao. Tao đã nói gì? Một lần nữa là tao giết mày mà, sao mày không nghe hả?

-Mày thì làm được trò trống gì, muốn chơi không? Văn Đạt đáp trả bằng một giọng nói đầy khiêu khích

Mọi người chạy vào can ngăn, tibu cũng không có chủ ý đánh nó ở trường, bèn trừng mắt rồi nói

-Riêng mày, lúc nào cũng tỏ ra ghê gớm phải không? Để tao cho mày biết thế nào là hai chữ giang hồ. Hôm nay mày may mắn đó, vì tao không muốn có chuyện gì xảy ra ở trong trường,tao cũng không muốn có chuyện gì ảnh hưởng đến lớp và sunny, ngày mai tao sẽ tới tìm mày, ngay tại nhà mày. Và mày sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tao!

Nói rồi tibu nắm chặt hai tay mình lại, quay lưng đi về nhà, bỏ giữa chừng buổi học, mặc kệ những lời chửi bởi của thằng Đạt phía sau…

Quảng cáo

62. Chương : 63

Sài gòn sáng sớm yên tĩnh đến lạ lùng, hàng ngày triệu người qua lại, tấp nập và ồn ào. Ấy thế mà mỗi sớm bình mình, đâu đó chỉ có những người người cha người mẹ, dậy từ rất sớm để bắt đầu một ngày làm việc vất vả khác.
Không khí trong lành đến mức vô cùng, hít một hơi thật sâu, cho mọi thứ tràn ngập và trải dài khắp cơ thể, cái cảm giác khoan khoái dễ chịu tràn đầy sức sống thứ mà bình thường giữa cái chốn đông đúc và nhốn nháo này khó có được.

Bến xe miền Đông 4h sáng vẫn đông vui như ban ngày, xe ra rồi lại vào,tiếng người bắt khách và dỡ hàng làm nhộn nhịp cả một không gian rộng lớn.Tibu dậy từ rất sớm, ra tới đây để chờ đợi những người bạn của mình. Cái số của tibu đúng là may mắn, tibu thiết nghĩ không có số tiền lớn của Long thì có lẽ mình đã chôn xác ở cái xứ này lâu rồi, nhưng mỗi lần đụng đến số tiền đó, tibu lại thấy trong lòng khó chịu đến vô cùng, có lẽ vì nó chính là sự tự do của Long, người còn thân thiết hơn anh em ruột của tibu…

Lúc mà thằng Đạt buông lời thách thức coi thường tibu, lúc mà nó nói rằng sunny là bạn gái của nó. Mặc dù biết đó không phải là sự thật, vì người như nó không bao giờ có thể lọt vào mắt của sunny được. Nhưng nó khiến tibu giác ngộ ra một điều rằng : cứ cố gắng thay đổi con người thật của mình để trở thành một người khác, điều đó chính là sống giả tạo, bởi vốn dĩ bản chất của con người không thể nào có thể thay đổi được. Thà chết với một tâm hồn thanh thản, cùng với sự tôn kính còn hơn là sống bằng cái bóng của người khác, và bị người đời khinh rẻ.

Phía đằng xa Beo, Nhân, Việt, Hải, cùng Huy vừa bước xuống xe. Nhận ra nhau, họ chỉ cười mỉm. Không nói với nhau một lời nào, nhưng không khí nó rạo rực một cách kì lạ. Đã lâu rồi, họ không sát cánh bên nhau như trước kia.

-Khỏe không tụi mày. Tibu hỏi

-Cũng bình thường thôi, lâu ngày rồi không nhảy múa gì hết đâm ra tay chân nó mềm như bún. Khà khà. Beo cười

-Không biết có chuyện gì lớn mà anh tibu thường ngày chỉ thích làm việc một mình, hôm nay lại tập trung anh em lại đông đủ vậy haha. Việt hỏi

-Một việc cỏn con mà thôi, nhảy múa tí đó mà. Xong thì chiều này mình đi Vũng Tàu chơi luôn. Lâu rồi anh em mình không vui chơi một bữa. Tibu trả lời

-Hôm nay mà không đánh đấm gì là tụi tao bỏ về đó nhà Hehehe. Cả bọn cười phá lên!

Việt có bằng lái nên tibu gởi tiền lên cho tụi nó thuê xe tự xuống, tiện cho việc đi lại. Sau khi gởi xe vào trong bãi thì cảm đám ngồi uống café đợi mấy thằng em của Long mang xe lên đón. Lúc này thì Nhân mới hỏi tibu :

-Tiền đâu mà mày gởi lên cho tao nhiều vậy tibu, tận 20 triệu

Tibu uống một ngụm café, thở dài rồi trả lời:

-Đó không phải là tiền, mà là sự tự do của thằng Long

Khuôn mặt Nhân hơi nhíu lại, có một chút bất ngờ, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

-Không lẽ chuyện của thằng Long, là thật?

-Ừ là thật, mày biết nó đứa tao bao nhiêu không? Số tiền đó tao chưa bao giờ tưởng tượng là nhiều đến thế. Đến 9 con số, nó nói phần đó mới chỉ là một nửa.

-Thật…. thật hả?

-Ừ, một số tiền khổng lồ, nhưng để mua tự do thì không bao giờ có thể so sánh được. Haizzz

Tibu cười ngượng ngạo một chút rồi nói tiếp :

-Chuyện khó tin quá phải không mày, máu mủ ruột thịt còn tiếc nhau vài đồng bạc, vậy mà…

-Mày đừng có nói vậy tibu, tao mày hay Long và các anh em khác, trước giờ chưa bao giờ coi trọng đồng tiền hơn tình anh em. Và tao biết nếu là mày, mày cũng không tiếc rẻ gì với tụi tao.

-Ừ, mày nói cũng đúng. Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa.

Nữa tiếng sau đó thì đám em của Long cũng đến

-Dạ chào mấy anh, chào anh tibu. Tụi em mang xe đến đón mấy anh ạ. Tiếng của Tuấn, người em thân thiết của Long dưới này

-Ừ, cám ơn mấy đứa nhiều nhe, hồi nữa anh em tới thì cứ làm như lời anh dặn tối qua, có nhớ không Tuấn. Tibu nói

-Em nhớ rồi, anh tibu cứ yên tâm.

-Ừ tốt lắm. Thôi mấy đứa đi đi. Nhớ đúng giờ

Uống cafe xong thì cả đám kéo nhau đi ăn sáng, nói chuyện trên trời dưới đất. Sau đó thì cũng nhau đi qua nhà của Văn Đạt.

Nhà Văn Đạt nằm trong quận 4 một khu khá là biệt lập so với thành phố, đa số đều là biệt thự. Vừa mới tới đầu hẻm thì các quán nước hai bên đã đông nghẹt thanh niên ngồi đó, ước chừng khoảng 40 đứa. Vẻ mặt của Việt cùng những đứa khác có vẻ khá lo lắng, lúc đó Nhân mới lên tiếng hỏi Tibu :

-Sao tibu, nhắm chơi nổi không? Đông quá mày ơi.

Tibu cười, nhìn mấy đứa kia rồi nói

-Sao? Chùn bước rồi à. Khí thế của năm xưa đâu hết rồi

Thấy thế, mọi người liền nói lại :

-Ai sợ ? Mày chỉ được cái nói tào lao. Nhớ lời thề năm xưa chứ ? Có phước cùng chia, có họa cùng gánh.

Tibu cười phá lên.

-Ha ha, vẫn còn nhớ hả? Ok, hôm nay đánh tới chết.

Từ xa Tibu đã nhận ra Văn Đạt ngồi cùng đám bạn khoảng 11 thằng ngay trước quán cafe Diễm Xưa. Vừa thấy tibu thì Văn Đạt đã hùng hổ đứng dậy cùng đám bạn.

Dừng xe ngay trước mặt tụi nó Tibu bước xuống, nhìn thẳng vào mặt Văn Đạt rồi nói :

-Wao, hơn 10 thằng luôn. Giờ tụi tao chỉ có 6 thằng thôi. Tao có ý kiến như thế này, hay là mày với tao bước ra bật co?

-Ha ha ha. Văn Đạt cười lớn rồi nói tiếp: Sao hả tibu, mày sợ rồi à? Tao không thích đó. Tao thích đánh hội đồng mày đó

-Thích kéo chài tao hả? Tao hỏi mày một lần nữa, có dám bước ra tay đôi với tao không hả Đạt? Tibu chậm rãi rút một điếu thuốc ra từ trong túi, mồi và hít một hơi thật sâu. Nhìn xung quanh rồi cười đầy khiêu khích.

-Mày khùng hả Tibu, đã bước tới đây thì đừng hòng ra được. Hôm nay tao bắt mày phải quỳ xuống xin tao tha mới được. Văn Đạt hùng hổ nói.

-Đúng rồi, đập chết m nó đi Đạt. Mấy thằng kia ăn theo

Tibu hơi nhăn mặt lại, có vẻ không vừa ý. Rồi nhìn Nhân

-Ê Nhân, ra chỗ xe máy bấm còi cho tao.

-Bấm làm gì vậy mày ? Nhân hỏi

-Thì mày cứ bấm cho tao, bấm liên tục nha.

-Ừ, rõ bực mình, đánh thì đánh m nó đi, lâu quá không động tay động chân làm mày bị thần kinh rồi hả tibu. Nhân lẩm bẩm

Tibu thì lại thấy buồn cười, nhìn cái dáng vẻ bực mình của nó đi ra phía xe máy miệng thì không ngừng lẩm bẩm không thể nào nín cười được. Tụi thằng Beo, Hải, Huy… cũng thế, đang thủ thế chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nghe tibu nói thì mặt đần thối ra.

-Văn Đạt, là mày thích đánh hội đồng chứ không phải tao. Tibu cười nửa miệng, đầy thách thức và coi thường.

Bip…… bip ….. bip……

Ngay sau tiếng còi của Nhân, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng của rất nhiều xe cùng nổ máy một lúc. Nó ở rất gần với tibu. Vẻ hoang moang bắt đầu lộ dần trên khuôn mặt của Văn Đạt và đám bạn nó. Mấy đứa phía tibu cũng sốt ruột không kém bèn lên tiếng nói :

- Tibu, đánh tụi nó một trận luôn đi, rồi về lẹ, không tụi kia vô là mệt đó. Để tao đánh vô cái mặt đáng ghét của thằng Đạt đi. Tao nhịn hết nổi rồi.

- Tụi mày cứ bình tĩnh, kịch hay còn chưa mở màn mà.

Chưa đây một phút sau thì rất đông người đến, trải dài cả con hẻm trong khu nhà của Văn Đạt. Cái không khí lúc đó rất khó tả, nó kích thích cái cảm giác của một người đàn ông rất nhiều, rạo rực, hứng thú và không ít sợ hãi.

Chiếc xe đi đầu vừa dừng, thằng Tuấn đã hùng hổ xuống xe, chạy về phía quán café miệng thì la lớn

-Đm! Thằng nào, thằng nào đòi chơi anh Tibu đâu? Bước ra mau

Cái khuôn mặt của Văn Đạt lúc này đúng là không thể nhịn cười, mặt thì không còn chút máu, không có đứa nào dám đưa mắt nhìn tibu. Đúng lúc đó thì Tuấn chạy về phía Đạt, tay cầm nón bảo hiểm, tính đánh nó thì tibu liền bước tới chặn lại, níu lấy áo Tuấn rồi nói:

-Được rồi Tuấn, cứ từ từ em. Anh đang nói chuyện mà.

Tibu tiến về phía thằng Văn Đạt rồi nói

-Sao thằng em, giờ thích bật co hay là kéo chài? Thích đánh hội động lắm phải không. 1, 2,3,4….. Haizzz, bây giờ bên tao có hơn 40 chục thằng thôi. Hay là đánh đại đi nha?

Văn Đạt như chết đứng, miệng không nói được tiếng nào

-Đm, mày bị câm hả đạt. Tao đang nói chuyện với mày.

-Tao… tao..

-Tao? Mày nhỏ tuổi hơn tao đó Đạt, ngay từ lúc đầu vào lớp, mày xưng hô như vậy đã khiến tao không ưa mày rồi. Tao đã nói lần sau tao sẽ giết mày, mà mày không nghe tao. Giờ mày thích sao hả ?????!!!!!!!

Đang nói chuyện bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, đột nhiên tibu quát lớn lên. Văn Đạt đang đứng như trời trồng cũng phải giật bắn cả mình. Không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó, đôi mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, như muốn giết chết đối thủ. Rồi tibu nhìn về phía đám bạn của Văn Đạt rồi nói

-Thằng nào là bạn tốt của nó, bước ra tao coi không thì biến đi.

Cái đám đó ái ngại nhìn Văn Đạt rồi rón rén bước đi, bỏ lại thằng Đạt một mình!! Chỉ còn một mình nó đứng đó, thiết nghĩ lúc đó chắc nó sợ cũng gần vãi ra quần rồi.

-Tụi mày không biến lẹ đi, tao chặt xác hết cả lũ bây giờ. Tibu nạt nộ rồi lườm tụi nó.

Vứt điếu thuốc xuống đường, tibu đứng ngay trước mặt Văn Đạt rồi nói :

-Giờ chỉ còn mình mày, tao không muốn mang tiếng. Giờ tao với mày tay đôi. Sao? Chơi không hay là rút đầu

Tibu gọi Tuấn lại, rút trong bóp ra một ít tiền đưa nó rồi nói :

-Làm phiền anh em nhiều rồi, Tuấn cầm tiền này, đưa cho anh em đi uống một bữa.

Thấy thế, Tuấn liền từ chối, đám anh em cũng lắc đầu

-Anh tibu coi em là gì, làm vậy sao em dám nhận.

-M, sao tụi mày cứng đầu vậy hả. Tao bực mình rồi đó, em gì mà anh nói không nghe lời là sao hả?

-Em.. em xin lỗi, anh tibu bỏ qua cho tụi em.

-Ừ, đưa tụi nó rồi kêu tụi nó rút đi, ở lâu không tiện. Xong rồi mày chở anh Việt đi lấy xe ở bãi, chạy lại qua đây. Mày gọi luôn thằng Tí với thằng Năm. Mấy đứa đi Vũng tàu chơi với tụi anh luôn.

Nói rồi tibu quay sang gọi Việt

-Thằng em tao chở mày qua lấy xe lớn về lại đây, tao đưa mày số điện thoại của Jenny, ghé qua đón em nó đi chung luôn nha. Việc ở đây tao giải quyết được, đừng lo.

Xong hết rồi thì tibu đi về phía Văn Đạt

-Giờ chỉ còn tao với mày, nếu mày là một thằng đàn ông. Bước ra chơi với tao như một thằng đàn ông.

Văn Đạt giờ như kẻ mất hồn, cái khí phách lúc đầu đã tiêu tan mất rồi. Miệng chỉ ậm ừ được vài tiếng, chân tay thì đơ cứng, thiết nghĩ nó đang trong cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

Bước chậm rãi về bãi đất trống, tibu kẻ lên đó một vòng tròn khoảng 1,5m. Vứt xuống đó hai con dao.

-Lúc nãy mày nói là tao sẽ phải quỳ xuống xin mày tha lỗi phải không? Yêu cầu của tao nhỏ bé thôi, tao với mày bước vào trong vòng tròn và nhảy múa một tí. Thằng nào lỡ bước ra ngoài sẽ bị chặt một ngón tay. Mày yên tâm, chỉ có tao và mày. Đám anh em của tao sẽ không làm gì mày cả. Tao hứa với danh dự của một người đàn ông.

Đến lúc này thì vẻ mặt của Văn Đạt hoàn toàn biến sắc, lúc này mặt nó không còn giọt máu thì bây giờ thay vào đó là ánh mắt lo lắng và sợ hãi. Dễ để nhận thấy người nó run bần bật, môi thì mím chặt. Mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt hết cổ áo.

-Văn Đạt, mày có bị điếc không. Tao bực mình rồi nha, tao cho mày cơ hội công bằng rồi mà mày còn đứng đó làm gì. Bước vào đây!!!!

Lúc này thì… haizzz… Văn Đạt chạy tới tibu, quỳ xuống, bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ, tay thì níu lấy người tibu, miệng thì không ngừng van xin

-Anh tibu, em… em.. xin lỗi… Anh bỏ qua cho em được không, em thật sự xin lỗi…

-Bỏ qua? Phóng lao phải theo lao em ạ. Có gan chơi thì thằng em phải có gan chịu chứ

-Em.. em xin anh mà, sẽ không bao giờ em dám như thế nữa ạ.

-Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày được, một lý do khác là vì mày đã từng xúc phạm đến sunny, đúng không anh bạn cùng lớp. Tibu cười mỉa mai

-Em… em ham chơi nên mới thế, mong anh tibu bỏ qua cho em…

-Được!!!! Tao sẽ bỏ qua cho mày, với điều kiện là mày phải đi Vũng Tàu với tụi tao.

Văn Đạt ngược mặt lên nhìn tibu, tỏ rõ vẻ khó hiểu

-Dạ, ý anh là sao? Em không hiểu

-Đm tao đã nói là mày đi Vũng Tàu với tao, tao nói bằng tiếng việt mà mày không hiểu hả?

-Nhưng… nhưng…

-Tao không làm gì mày đâu mà sợ, đứng dậy đi. Mày làm vậy nhìn khó coi qua. Đàn ông gì mà… haizzzzz

Mặt thằng Đạt thì ngu ra vì không hiểu tại sao tibu lại làm vậy, Beo liền chạy tới lượm con dao lên, định đâm thằng Đạt thì tibu liền ngăn lại

-Mày làm gì vậy Beo?

-Đm mày điên hả tibu, nó kêu người đâm mày mà mày bỏ qua cho nó dễ dàng vậy sao?

Lúc đó Văn Đạt liền la lớn:

-Anh …. Anh nói gì vậy, em không làm chuyện đó…

Chạch!!!!! Tibu đấm một cái ngay giữa mặt thằng Đạt, máu mũi nó liền chảy ra. Quá hoảng sợ, Đạt liền ôm đầu lại, miệng bắt đầu rên rỉ và khóc lóc.

-Haizzz cái đó coi như mày trả nợ cho tao vì thái độ của mày bữa giờ, ít nhất tao cũng thấy đỡ bực bội. Với tao, mày chỉ là một đứa trẻ con về tuổi đời lẫn thời gian lăn lộn trong cuộc sống. Giờ thì câm miệng lại đi, đừng khóc lóc nữa. Chán ghê

Lúc đó Beo nổi điên lên, tức lồng lộn rồi chửi bới om sòm

-Đm để tao đâm chết m nó cho rồi

Tibu đến gần Beo, tay quàng qua cổ, kéo nó về phía khác và chậm rãi về phía đường rồi nói khẽ vào tai Beo

- Thật ra người đâm tao, đứng đằng sau không phải là nó người anh em à…!

Quảng cáo

63. Chương : 64

Jenny vừa bước xuống xe thì chạy tới ôm tibu, mặt hớn hở thấy rõ.
-Anh cho em đi chơi với tụi anh thật sao? Vui quá đi. Ủa mà sao đông đủ vậy nè, mấy anh qua đây làm gì vậy?

-À không có gì đâu jenny, đừng lo lắng quá. Mọi chuyện xong hết rồi

-Văn Đạt? Có Văn Đạt cũng ở đây sao? Hey tibu, vì chuyện hôm qua phải không? Anh suốt ngày cứ sinh sự đánh nhau hoài thôi. Mặt jenny xìu xuống, buồn thấy rõ.

Thấy thế tibu liền giải thích

-Thì tụi anh chỉ giải quyết mâu thuẫn thôi mà, không có đánh nhau gì đâu. Anh đã tự hứa với lòng mình là không sinh sự và đánh nhau nữa rồi mà.

-Hừ, lời của con trai tụi anh ai mà tin được.

-Thôi thôi, đừng giận nữa, lại đây cho anh hun miếng coi. Tibu nhìn jenny cười với khuôn mặt nham nhở

Bình thường thì lúc nào mặt cũng nghiêm trọng và lạnh lùng, chẳng biết đùa giỡn với ai bao giờ, thế mà đôi lúc tibu cũng biết làm trò cho người khác hết giận. Jenny nhìn thấy khuôn mặt và cái điệu bộ đó thì cũng không thể nào mà nhịn cười được. Lúc đó thì tibu bước ra gần xe và nói to :

-Thôi tất cả mọi người tập trung lên xe nhanh rồi khởi hành nữa

Văn Đạt thì vẫn đứng ì ra đó, chẳng hiểu là vì chưa hoàn hồn với những gì xảy ra hay là đang e ngại một chuyện gì đó sắp xảy ra với mình.

-Lên xẹ nhanh đi mày. Tibu cằn nhằn

-Đạt lên xe đi bạn, có mình ở đây nữa mà. Jenny nhỏ nhẹ nói với Đạt, rồi bước xuống kéo tay Văn Đạt. Rốt cuộc lằng nhằng mãi thì nó mới chịu lên xe.

Chuyến hành trành bắt đầu khởi hành, thật sự là đã lâu lắm rồi tibu mới cùng những người bạn của mình đi chơi xa, trong lòng thật thấy phấn khởi và vui vẻ lắm. Lâu rồi tâm trạng mới thoải mái như ngày hôm nay. Nguyên băng ghế đầu chỉ dành riêng cho tibu và jenny, haizzz đúng là con gái. Suốt từ lúc mới lên đã năn nỉ mọi người là để mình ngồi riêng với tibu. Xe mới lăn bánh được ít phút thì tibu đã quay sang nói với jenny :

-Honie, em xuống chỗ thằng Đạt kêu nó lên đây ngồi với anh một chút, anh có chuyện muốn nói với nó.

-Hok được, em đang ngồi với anh rồi, em không thích đi đâu cả.

Nhìn cái gương mặt nhõng nhẽo vừa dễ thương vừa đáng yêu đó tibu không nhịn được cười. Đưa tay lên, vuốt lên cái sống mũi nhỏ xinh đó rồi tibu nhỏ nhẹ

-Ngoan, anh nói chuyện riêng với nó một chút thôi rồi lại lên đây với anh nhé. Xuống kia chơi với tụi nó đi, mấy đứa nó cũng vui lắm.

-Anh nói nhanh nhé Tibu, đàn ông con trai với nhau chẳng hiểu có chuyện gì mà phải nói riêng.

Jenny nhăn mặt rồi le lưỡi trêu tibu, sau đó đi xuống dưới băng ghế cuối, gọi thằng Đạt lên, kể cũng tội. Nó ngồi chóc ngóc một mình dưới đó, lầm lì chẳng nói năng gì cả, có lẽ vì chẳng ai ưa gì nó nên không muốn nói chuyện. Nếu không có tibu thì cái đám kia chắc bu lại đánh cho nó một trận nữa rồi.

-Dạ.. anh..anh tibu kêu em ạ? Văn Đạt lí nhí trong miệng

-Mày ngồi xuống đây đi, đứng đó làm gì hả.

-Dạ.

-Biết sao tao lại kêu mày đi cùng không?

Văn Đạt có vẻ hơi bối rối, ấp a ấp úng, cũng không nói nên được lời nói.

-Em.. em không biết

-Chắc mày thắc mắc một điều là sao bạn bè của mày hôm nay kêu đến rất đông mà không có ai tới phải không?

-Dạ…

-Chắc mày biết ông Nhỏ ở quận của mày ở chứ hả?

-Dạ không biết

-M, cái thằng này. Ông nhỏ mà mày không biết vậy mà đòi ra đường hóng hách gây gổ với người khác hả. Ông là một trong những người sừng sỏ ở khu mày đó, chính tao nói ổng là dặn mấy đứa bạn mày không được đến. Ông nói một, mấy đứa đó không bao giờ dám nói ahi. Núi này cao, luôn có núi khác cao hơn, mày cũng chưa là gì trong cái xã hội này cả, thế nên đừng bắt chước người ta ra ngoài đường này nọ nữa.

-Em… em xin lỗi, cũng tại cái tính thích thể hiện và suy nghĩ không chín chắn của em. Anh bỏ qua cho em.

-Không bỏ qua tao đã không kêu mày đi chung, mày thấy không ? Cái đám bạn thân của mày, đụng chuyện là tụi nó đi mất để lại mày một mình, cái thứ đó gọi là bạn bè hả? Rồi sau này có ngày nó đâm sau lưng mày.

Văn Đạt cuối gầm mặt xuống, không nói năng hay phản ứng gì. Trong lòng nó lúc này, vừa buồn vừa căm giận mấy thằng bạn của mình. Nhưng có lẽ buồn là nhiều, những đứa lúc nào cũng mở miệng ra thề nguyền sống chết, có chuyện gì cũng chia nhau gánh. Vậy mà… những lúc đi chơi, một tay thằng Đạt đứng ra thanh toán hết. Rồi thì Văn Đạt cũng hiểu một điều rằng, bạn của tụi nó không phải là mình, mà là những đồng tiền…

-Văn Đạt, cái xã hội bây giờ không còn như ngày xưa nữa, mày không thấy nó đang dần trở nên bệnh hoạn sao? Những đứa nhóc như tụi mày hở chút là đòi đâm đòi giết người ta, nhưng được mấy thằng có đủ cái dũng khí đó.

-Em… em…

-Biết sao tạo lại đưa mày lên chung xe không, mặc dù tao không ưa mày chút nào

-Tại sao vậy anh?

Tibu thở dài, rút điếu thuốc, mồi nó rồi kéo một hơi thật dài, dường như chất chứa nhiều nỗi buồn và tâm sự trong lòng lắm. Tibu đưa gói thuốc trước mặt Văn Đạt

-Hút thuốc không

-Dạ cám ơn anh

-Nhìn vào mày, tao thấy có một phần của tao ở trong đó

Văn Đạt nhìn tibu, trong đầu xuất hiện muôn vàn câu hỏi, cái câu nói của tibu làm nó cảm thấy khó hiểu

-Khi sinh ra tao cũng không được nhìn thấy mặt mẹ mình, mày cũng thế đúng không. Nhà mày rất giàu, ba mày lúc nào cũng đi biền biệt để kiếm tiền. Cái cảm giác đó, từ lúc nhỏ đến lớn cũng không hề thay đổi, đơn độc trong thế giới này…

-Nhưng.. nhưng sao anh biết

Tibu phì cười rồi nói

-Cái thằng, muốn biết mày là ai là chuyện vô cùng đơn giản đối với tao. Mày tưởng muốn đánh mày thì tao phải mất công lê cái thân già này tới và tìm mày sao. Chỉ một cú điện thoại cũng đủ làm mày phải nhớ suốt đời rồi. Dù ba mày và ba tao không giống nhau, người thì thành đạt, người thì phải vất vả để mưu sinh mỗi ngày nhưng họ đều có một điểm chung, tất cả những gì họ làm ra. Là vì tao và mày. Nên hãy cứ trân trọng cuộc sống mà ba mẹ đã ban tặng cho mày đi, trưởng thành được rồi Đạt à. Đừng làm những điều ngu ngốc để phải hối hận suốt đời.

Gương mặt Văn Đạt bắt đầu nặng nề, đôi mắt buồn thấy rõ.

-Tao không nói suông, những người bạn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt của tao, cũng vì những giây phút suy nghĩ nông nổi mà một người thì âm dương cách biệt, một người thì phải sống cắn rứt hết cái tuổi thanh xuân trong chốn tù tội, rốt cuộc thì được gì ? Mà thật sự tao có lỗi trong chuyện đó, nếu như ngày đó tao quyết liệt ngăn cản thì… haizzzz

Tibu khẽ thở dài, mắt nhìn xa xôi ra phía đường, hút nốt điếu thuốc còn cháy dang dở

-Để rồi mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, những gương mặt đó nó không bao giờ phai mở được trong tâm trí tao, từng giọt máu của thằng Trung đã rớt xuống trên tay tao như thế nào, cảm giác ướt át ra sao hay là gương mặt hốc hác và tiều tụy, không một chút sinh khí, người không ra người, ma không ra ma của thằng Long. Nhưng hình ảnh đó, nó hằn sâu vào tâm trí tao, sống chung với từng giác quan của tao. Cái cảm giác cắn rứt và cảm thấy có lỗi cứ theo tao suốt bấy lâu nay, và có lẽ cả đời tao cũng không bao giờ quên được. Còn mày, mày thật sự có những người bạn tốt ? Điểm khác biệt duy nhất giữa tao và mày biết là gì không ?

Nói rồi tibu quay đầu ra sau xe, nhìn cái đám hỗn độn dưới đó đang cười đùa và nói chuyện với nhau rộn ràng, đứa thì văng tục chửi thề, đứa thì đùa giỡn kể chuyện bậy bạ, nhưng cái không khí dưới đó nó… nó khó có thể giải thích bằng lời được, cái đám đó dù người khác nhìn vào đánh giá không ra gì nhưng họ thật sự thân thiện, và hòa đồng. Như thế nào là tốt và như thế nào là xấu, thật ra cũng chẳng biết được đâu là chuẩn mực để đánh giá một con người. Hay là cứ phải học thật giỏi, phải có được một công việc thật tốt, phải kiếm được nhiều tiền và có địa vị trong xã hội ? Nhưng có lẽ những người như họ phải luôn tính toán, phải luôn dẫm đạp lên người khác để có thể với tới được những thành công đó. Còn cái đám dưới kia, những người khác không bao giờ có được, chúng nó sống thật với bản thân mình chứ không giả tạo, hết lòng với gia đình và bạn bè. Tibu nhắm mắt và cảm nhận, bởi lẽ cái không khí dưới đó chính là sự ấm áp của một gia đình. Không máu mủ, không ruột thịt nhưng nó còn quý báu hơn cả thế nữa, chẳng khác nào một gia đình thứ hai của tibu.

-Mày không có bạn bè thật sự đúng không ? Những lúc cô đơn hay buồn, thật không khác nào địa ngục. Không thể chia sẽ với ai, hay đơn giản là cùng nhau tìm niềm vui trong cuộc sống. Để rồi mỗi đêm, mày gặm nhấm cái nỗi cô độc, cái nỗi tuyệt vọng đó trong căn biệt thự, lúc đó thì dù là biệt thự hay nhà tranh thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có đúng không?

Những lời nói của tibu như hiểu thấu trái tim của Văn Đạt, nó… bật khóc.. bật khóc nhưng không thành tiếng. Chỉ có gương mặt nhăn nhúm lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm, nó biết những điều tibu nói hoàn toàn không sai một chút nào.

-Anh…. Em… em…. Văn Đạt nghẹn ngào, dường như có gì đó chắn ngang trong cổ họng chẳng thốt nên được thành lời.

-Haizzz, cái thằng, khóc lóc như đàn bà vậy. Tibu rút trong túi ra, mồi thêm một điếu thuốc nữa. Rít một hơi rồi đưa cho Văn Đạt

-Cầm lấy, hút đi cho xuống nước mắt, mạnh mẽ lên đi chứ.

Phải mất một lúc sau, Văn Đạt mới bình tĩnh hơn được, dường như tibu như là người giúp nó cảm thấy cởi mở những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay, nhìn thấu tâm can của nó.

-Anh nói đúng, thật sự em rất cô độc. Bạn bè nhiều nhưng thật ra cũng chỉ vì tiền của em, vì những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, hay những bữa đi bar hoành tráng. Em rất nhớ mẹ. Em không trách ba và rất thương ổng nhưng nhiều khi cả tuần mới gặp được ổng, nhìn căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo và hiu quạnh… lủi thủi ở đó một mình, sự rộng rãi và tiện nghi của nó cũng chỉ làm em cảm thấy sợ hãi hơn.. Nhiều lúc muốn chứng tỏ bản thân của mình cũng vì em muốn mọi người để ý tới.

-Thôi đừng lải nhải nữa, cứng rắn lên đi. Ngày hôm nay là bài học dành cho mày, còn chuyến đi này có lẽ là sự đền bù của tao. Lần trước đánh mày bể đầu, cũng do tao thiếu kiềm chế và hơi nặng tay.

-Anh.. anh đừng nói vậy, thời gian qua em xin lỗi anh vì những gì mình đã làm. Em cám…

Văn Đạt chưa nói hết lời thì tibu vội cắt ngang

-Thôi được rồi, tao không thích màu mè ơn nghĩa. Nói rồi tibu đứng dậy, nói thật to cho mọi người sau xe có thể nghe rõ

-Từ ngày hôm nay, coi như Văn Đạt là em út của tao, mọi người nhớ sống với nhau hòa thuận. Không thắc mắc gì nữa hết.

Văn Đạt vẫn còn chút ngại ngùng, xuống đó cả nửa tiếng thì cái đám đó mới bắt chuyện với nó. Mà đời cũng khó lường trước được, mới sáng còn hăm he nhau, tới trưa lại thân thiết. Nhìn thấy nó và mọi người bắt đầu cười nói vui vẻ, tibu thấy cũng yên lòng. Có lẽ vì phần nào cuộc đời của nó cũng giống tibu, khiến trong lòng tibu cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm. Tibu đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của jenny cắt ngang

-Anh làm gì đó honie? Sao tự nhiên lại ưu ái Văn Đạt quá vậy, tính chơi trò gì phải không?

Tibu nhìn jenny, khuôn mặt hơi đăm chiêu pha chút suy tư

-Cuộc sống của nó và anh chẳng khác nhau chút nào, nhưng em nhìn xem, chẳng phải nó rất bất hạnh sao, anh chỉ muốn giúp đỡ nó thôi.

-Anh này, yêu anh quá đi.

Jenny chồm tới, ôm tibu rồi bắt đầu nhõng nhẽo

-Anh đó, ngày nào cũng có người nhắn tin, gọi điện thoại cho em quá trời. Hoa với quà em cứ phải cho mấy đứa bạn mới hết được. Mà sao anh không ghen chút nào vậy, bực mình quá à!

Tibu chợt cười

-Bữa giờ chắc đắt show lắm phải không, em là người mẫu độc quyền của công ty rồi, chắc cũng sắp nổi tiếng. Hay là cho anh chữ kí trước đi haha chứ không mai một lại không có thời gian nữa.

-Anh! Đừng chọc em nữa, em chỉ thích kí một chữ duy nhất vào tim anh thôi.

-Mà jenny nè, công việc của em nhiều cám dỗ và rất phức tạp. Lúc nào cũng phải tỉnh táo và cẩn thận, anh không muốn ai làm em tổn thương. Hiểu không?

Nghe tới đó thì jenny thích lắm, khẽ dựa đầu vào vai tibu rồi thì thầm

-Nếu vậy thì anh phải bảo vệ em nhé, bảo vệ em suốt đời được không? Hứa với em đi!

-Ừ, anh hứa. Sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng…

…

….

-Hey Việt, bật bài nhạc yêu thích của tụi mình từ lúc còn nhỏ đi.

Từng giai điệu tha thiết, từ lúc còn nhỏ thằng nào cũng thích bài này cả cho dù không hiểu gì. Đôi lúc tibu ngồi nghe một mình thì cảm thấy buồn và hơi trống vắng vì nỗi nhớ cứ dâng lên và cắn xé trái tim tibu , nhưng có đầy đủ đám anh em thì nó lại mang một âm hưởng khác, thằng nào cũng đứng lên nhảy nhót theo từng nốt nhạc, miệng lẩm nhẩm những từ vô nghĩa….

mp3.zing /bai-hat/Bensonhur.../IWZDI6I0.html

Quảng cáo

64. Chương : 65

Sài gòn mùa này nóng đến kinh khủng, chính vì thế mà cái quyết định đi biển chơi của cả nhóm trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Hai tiếng đồng hồ lăn bánh, cuối cùng cũng gần đến nơi. Nhưng có một chút thay đổi nhỏ, thay vì đến Vũng Tàu thì mọi người thống nhất điểm dừng sẽ là Long Hải, bãi biển đó không có nhiều du khách, do đó nó khá là yên tĩnh.
Cái cảm giác lúc sắp đến chẳng khác nào lúc nhỏ cả, nó bồn chồn và rạo rức chỉ mong đến nơi thật nhanh. Tibu yêu biển, chẳng biết từ khi nào nhưng cứ mỗi lần có dịp đi biển thì trong lòng thấy nhẹ nhàng vô cùng, như là trút hết được những muộn phiền ở trong lòng. Rồi thì mọi thứ cũng dần xuất hiện trước mắt, một màu xanh rì đang ở trước mắt, cái vẻ đẹp yên bình, tiếng sóng biển rì rào như một khúc hát bất tận dịu êm bên tai. Xe chưa kịp dừng ở bãi thì Tuấn đã keo réo Việt om som

-Anh Việt, mở cửa nhanh lên !!!!

Cửa vừa mở ra thì cả đám đã nháo nhào nhảy xuống và chạy ùa ra biển. Tibu nhìn jenny mỉm cười rồi cầm tay jenny kéo về phía biển thật nhanh.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mặc kệ cái nắng chói chang và oi bức của buổi trưa, mặc kệ những ánh mắt của người dân xung quanh. Cái đám đó vừa chạy vừa la hét. Cái cảm giác lúc đó thích thú thật, xa rời khỏi cái thành phố ồn ào và bụi bặm, không gian này vừa yên tĩnh, vừa thanh bình, cảm nhận sự tự do chạy rần rần khắp cơ thể, ôm ấp lấy những trái tim đầy nhiệt huyết và sức sống.

Tibu dang rộng hai tay như ôm lấy bầu trời trong xanh và sâu thăm thẳm, nhắm mắt để tận hưởng tiếng sóng biển rì rào, sự bình yên này đã lâu rồi không được tận hưởng, thật ra trước đây tibu không thích biển chút nào, có lẽ một phần vì sợ nước, gia đình từng có người bị chết đuối thế nên mỗi lần chạm nước tibu đều cảm thấy không an toàn .

Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp sunny. Sunny yêu biển, sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố biển, vì thế mà tình yêu đối với nó ngày một lớn dần lên và ăn sâu và máu của sunny, lúc bên cạnh tibu, khi mà cả hai cùng dạo bước trên những bãi cát trắng mịn và mềm mại, sunny đã truyền cái nguồn cảm hứng vô tận, cái tình yêu đó đến tibu… Kể từ đó, cứ mỗi khi chân chạm lên cát, mỗi khi tiếng sóng biển rì rào bên tai, và mỗi khi từng con sóng xô vào bờ và ôm ấp đôi chân của mình, thì tibu lại thấy trong lòng bình yên đến kì lạ. Với tibu, biển và sunny không khác nhau là mấy, lúc thì êm ái và yên bình, lúc thì mạnh mẽ và quyết liệt…

Đúng lúc đó thì tibu cảm nhận được một đôi bàn tay đang ôm lấy mình từ phía sau, chậm rãi và nhẹ nhàng. Có lẽ đó là jenny nên tibu không nói gì, chỉ muốn im lặng và tận hưởng giây phút này…

-Hey Tibu, anh đang làm cái gì vậy hả? Tiếng của jenny làm tibu giật mình

Mở mắt ra thì tibu thấy jenny đang đứng trước mặt mình, cái điều buồn cười là khi nhìn xuống thì đôi tay đó vẫn đang xiết lấy tibu từ phía đằng sau, nó không trắng trẻo, cũng chẳng mịn màng, mà còn nhiều lông hơn đỗi bình thường, đến hài. Quay đầu ra sau thì thấy Beo đang lim dim mắt nhìn tibu rồi nói :

-Anh yêu, mình sống hết đời nhé.

Nhìn cái khuôn mặt nham nhở, râu ria thì lổm chổm, tibu hết nói nổi, tay thì khiêng nó lên vai rồi chạy ra biển, vứt xuống cái chủm. Mà thằng Beo cũng chẳng vừa, phải nói là đê tiện hết sức, tay nó không biết từ lúc nào túm lái cái quần của tibu. Haizzz, phải chi là cái quần soọc thì cũng còn đỡ được, đằng này….

-Rẹttttttttttttt

Một tiếng động êm ái kèm theo một đường kéo mượt mà từ phía túi quần đi xuống tận đầu gối ôm trọn ra phía đằng sau, coi như cái quần jean cuốn gói ra đi. Kèm theo tiếng la thất thanh của jenny. Tibu chẳng kịp phản ứng gì, khóc cũng không xong, cười cũng không được, chỉ kịp thốt lên mấy từ vô nghĩa

-Hở ? abc xyz

Mấy thằng quỷ đó cười phá lên vang cả một góc trời, thằng Tuấn còn chạy tới pha trò

- Anh tibu, em thật yêu anh quá. Ôi, màu trắng của sự tinh khôi và trong trắng. Lại đây với em nào, để em có thể nhìn rõ hơn nữa.

-Đm, tao nhét giày vô lỗ tai tụi mày bây giờ. Tibu chửi đổng lên, nhưng mà miệng cũng ráng cười gượng gạo. Sau đó cởi áo ra và buộc ngang hông, đi ra phía xe để lấy đồ thay.

….

…..

Cả bọn ăn trưa ngay ngoài bãi biển, cũng làm năm thùng bia như người lớn, cũng tê tê như ai, sau đó lê lết bò càng ra gần đó khoảng 200m thuê nhà nghỉ. Khi màn đêm đang dần buông xuống, lúc tibu tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm cạnh jenny, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô không khốc. Ngồi dậy và ra phía tủ lạnh lấy chai nước uống. Tibu ngồi xuống ngay ghế sofa, uống một ngụm thật lớn cho thỏa cái cơn khát đang hành hạ trong cơ thể, và nhìn jenny… chỉ có một chút ánh sáng le lói đang luồn qua phía cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của jenny, đang chiếu lên cái tạo hóa hoàn mĩ qua bàn tay nhào nặn của các vị thần, nhìn jenny ngủ thật đang yêu làm sao, hình như giấc ngủ đó đang rất bình yên thì phải…

Tibu tiến gần về phía jenny, đưa tay lướt qua cái sống mũi nhỏ nhắn đó, đôi mắt jenny dần mở ra, cái ánh sáng trong căn phòng, nửa tối nửa mập mờ như đang làm tấm phông nền cho hai ngôi sao trên gương mặt đó, nó ngờ nghệch một cách đáng yêu, thuần khiết và đầy cuốn hút, cứ như là khi nhìn vào bầu trời ban đêm, sâu hun hút và rộng lớn, có một chút sợ hãi, kèm theo một chút thích thú và lôi cuốn. Không thể dứt ra được…

-Chào em, kì quan thứ 8. Tibu mỉm cười

-Anh này, lại chọc em nữa. Anh dậy rồi sao, hic anh uống nhiều quá, không đi nổi luôn. Ăn xong là anh với mấy người đó lúc thì đi lúc thì bò, em không biết nói gì luôn. Hì hì. Nhìn buồn cười lắm.

-Ây da, dậy mà không chịu dìu anh đi còn nói nữa

-Xí, ai biểu anh cứ bắt em uống. Em không biết uống, có đúng hai chai mà mắt hoa hết cả lên.

Đúng lúc đó thì mấy thằng đập cửa ầm ầm, rủ mọi người cùng nhau ra biển đi ăn tối. Mọi người thay đồ rồi tập trung trước cửa nhà nghỉ. Tibu ra ngoài trước để chờ jenny thay đồ, mọi người cũng tập trung đông đủ hết.

-Mọi người tỉnh hết chưa? Hay vẫn còn say, làm sao tao về được nhà nghỉ nhỉ.Tibu cười

-Haizzz, em cũng chẳng nhớ nữa. Mà anh Beo với thằng Văn Đạt ói đầy trên giường, lúc em tỉnh dậy thì thấy trên giường có nguyên con tôm, gớm chết đi được. Kakaka. Tuấn nói

Cả bọn cười phá lên, rồi đột nhiên im bặt khi cửa phòng tibu mở ra, jenny từ từ bước ra. Chẳng cầu kì, cũng không màu mè, mọi thứ đơn giản đến mức hoàn hảo. Jenny bận áo sơ mi trắng của tibu với cái quần sọc ngắn màu xanh nước biển, chân đeo một cái lắc có hình ngôi sao, môi son không màu, nhìn mềm mại và ước át, chỉ muốn cắn vào đó một cái. Hình mẫu này dường như chẳng phải thằng con trai nào cũng thích sao, rất tự nhiên, vô cùng quyến rũ nhưng lại rất gần gũi và thân thiện.

-Hey, tụi mày ngậm cái miệng lại, nhìn gì ghê vậy, cho con người ta thở với. Đi ăn thôi.

Tibu lên tiếng rồi bước đi, mặc dù Jenny rất đẹp nhưng tibu cứ phải giả vờ như không quan tâm đến điều đó. Cũng chẳng hiểu tại sao, đàn ông mà, ai chẳng bị cái đẹp vương vấn. Chỉ có điều là nó quá sức tưởng tượng, bộ xử lý của tibu vẫn chưa kịp truyền tải cái cảm giác này…

Ăn uống rồi lại no say. Có bia rượu khiến con người ta gần gũi và dễ mở lời với nhau. Nó như là chiếc cầu nối cho hai vùng đất xa lạ. Mọi người bắt đầu chạy nhảy và la hét trên biển. Tibu ngồi đó, cố gắng cảm nhận mọi thứ. Lắng nghe tiếng nói của lòng mình giữa đêm đen. Mọi thứ quá đỗi bình yên.

-Hey tibu, chụp nè mày.

Tibu quay lưng lại, tay chụp lấy chai bia Beo ném về phía mình.

-Beo! cụng vì Trung và Long, thiếu tụi nó, kể cũng buồn đúng không?

Beo uống một hơi, thở dài, hai hàng lông mày hơi nhiếu lại, rồi ừ một cách nặng nề.

-Tibu, cái vụ mày bị đâm, thật ra là ai? Sao mày không nói gì với tụi tao

Tibu cười một cách ngượng ngạo, uống một hớp bia rồi quay sang nhìn Beo

-Nói gì đây mày, biết đó là ai không? Là chú sáu, người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là chú ấy, tao phải làm gì đây, ừ… tao không thể làm được gì. Thế giới ngầm của chú ấy quá lớn, làm sao chống chọi đây?

-Sao lại là chú sáu? Sao lại như vậy

-Mày không nên biết nhiều về chuyện này, coi như mọi thứ đã giải quyết xong rồi, để nó chìm vào quên lãng đi Beo.

Beo đứng phắt dậy, miệng chửi đổng lên rồi ném lon bia về phía biển

-M, làm sao bỏ qua được chứ. Tao không để yên được

Tibu cũng đứng dậy, khoác vai Beo rồi nói:

-Nghe lời tao lần này thôi Beo, không làm được gì cả. Nếu làm lớn chuyện, cái mạng này có lẽ cũng không giữ được đâu…

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Beo hét lớn. Miệng gầm gừ như một con cọp dữ.

Tui về phía thùng bia, lấy thêm hai lon nữa, rồi đưa cho Beo.

-Thôi uống đi, đừng làm hỏng cái không khí đêm nay, quên nó đi… người anh em

-Vậy còn chuyện của sunny, không phải mày làm tất cả mọi chuyện vì nó, sao giờ lại có jenny nữa. Tao chẳng hiểu gì cả.

Nhìn về phía biển, xa xăm và không có điểm dừng, tibu bỗng trở nên suy tư một cách kì lạ, rồi lại thở dài.

-Biết gì không Beo, tao có linh cảm là sunny đã nhớ lại tất cả rồi. Nhưng…

-Nhưng sao? Beo sốt sắng

-Nếu vậy thì truyện trù ếm không phải là có thật sao?

Không phải tự nhiên mà cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Beo và Tibu, nó chạy rần rần hết cái sống lưng. Ánh mắt Beo nhìn tibu có phần hoảng loạn và đầy lo lắng.

Rồi tibu bật cười

-Nếu lỡ một ngày nào đó tao chết đi, không biết bao nhiêu người sẽ khóc thương? Ngày tiễn đứa, bạn bè và anh em, cái đoàn xe đó chắc đông lắm nhỉ, phải tới cả trăm xe.

-Đm, mày nói gì vậy tibu, bớt khùng dùm tao cái.

-Nếu thật sự có ngày đó, tao sẽ tự mình tìm đến một bãi cát thật đẹp, thật mịn, nằm dài trên đó chờ những phút giây cuối cùng trôi qua trong tiếng gió biển, trong tiếng sóng rì rào. Nghe có vẻ thú nhỉ. Cái chết mà nhiều người mơ ước. ha ha ha

Đến lúc này thì Beo cũng chẳng nói thêm gì nữa, uống cạn hết lon bia.

-Mà Beo nè, cuộc đời này không có gì là tao chưa nếm trải, đắng cay ngọt bùi, sinh ly tử biệt. Có những người anh em tốt nhất, những người con gái tuyệt vời nhất, được sinh ra bởi một ông bố và bà mẹ vĩ đại. Điều đó chẳng phải khiến biết bao nhiêu người ganh tỵ sao.

…

….

Rì… rào….. rì rào….sóng biển cứ nhẹ nhàng cất lên khúc hát bất tận không bao giờ kết thúc, quyến rũ và bình yên. Hai thằng nằm dài trên bãi cát, cùng nhau thở dài…

- Ôi… cuộc đời….!!!

Quảng cáo

65. Chương : 66

Tibu quay lại thì Beo đã ngủ từ lúc nào rồi, có lẽ vì uống quá nhiều. Tibu chợt nghĩ, cuộc sống này nếu như không có những người bạn luôn bên cạnh những lúc mình cần thì sẽ trở nên buồn tẻ nhiều lắm, hoặc cũng có thể là bất hạnh nếu đứng ở một góc cạnh nào đó và đánh giá nó, con người sinh ra là để san sẻ yêu thương cho nhau, dù ít dù nhiều thì đó cũng là cái cách mà họ thể hiện.
Nhìn bầu trời đêm mới huyền diệu và đẹp làm sao, những ngôi sao trong cái không gian tối và sâu hun hút đó tỏa sáng không ngừng, trước đây tibu luôn nói với sunny rằng cô ấy trong trái tim tibu luôn là một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, mãi luôn tỏa sáng… mãi luôn như vậy… Tibu chợt thở dài, trong lòng bỗng thấy nhớ sunny vô cùng, rốt cuộc thì yêu hết mình cũng chẳng được gì, có lẽ trách thì cũng chỉ trách được ông trời đã quá trớ trêu, cứ mãi trêu đùa hai số phận, hai con người và hai tình yêu.

….

Đêm đen, anh lặng lẽ nhìn mãi, anh cứ nhìn mãi.

Anh cố gắng tìm ra ngôi sao sáng nhất.

Vì anh biết đó chính là em.

Có lẽ nào, nơi đó, em cũng đang nhìn anh.

….

- Hey tibu, anh làm gì mà trầm tư vậy?Sao không qua bên kia chơi, vui lắm anh. Hì hì. Jenny từ từ nằm xuống bên cạnh tibu, miệng thở dốc vì nãy giờ chạy nhảy đùa giỡn với cái đám kia.

Tibu vẫn nắm yên không nói gì, mắt nhắm lại, cảm nhận cái mùi mặn của gió biển đang hòa quyện theo tiếng rì rào của những cơn sóng đang chạy vào bờ một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Jenny chợt luôn những ngón tay của mình vào tay tibu, nắm lại thật chặt.

Vâng, nó rất chặt. Tưởng như jenny biết được những gì tibu đang suy nghĩ, và đang cố gắng níu giữ tibu, kéo anh ấy lại về phía mình.

Em không hiểu được hoàn toàn những gì anh đang suy nghĩ nhưng anh biết đấy, em chính là người hiểu anh nhất. Jenny thì thầm ngay bên tai tibu.

Vậy sao? Em không những đáng yêu mà còn là một người khó đoán nữa jenny à.

Không cam tâm đúng không, vậy giờ anh muốn sao?

Chỉ là mọi chuyện vẫn không rõ ràng, trong lý trí của anh, anh muốn mình quên đi tất cả và bắt đầu một điều gì đó thật mới mẻ, anh muốn xóa bỏ tất cả những kí ức cũ, và xây dựng lại những kí ức mới từ em… nhưng trái tim anh lại thôi thúc mình phải tìm hiểu tất cả. Ông trời có thể đưa con người vào những hoàn cảnh khác nhau, nhưng định mệnh là do bàn tay chúng ta tạo nên, không phải thế sao?

Nghe tới đó thì jenny khẽ xoay người lại, quàng tay qua người tibu, ôm một cách nhẹ nhàng, nhưng có cảm giác nó nặng nề và đầy cảm xúc.

- Vậy thì anh hãy tìm hiểu đâu là số phận của mình đi, trước khi quá muộn, em không muốn anh phải sống hối hận cả phần đời còn lại.

Tibu cười, kéo jenny về sát phía mình, để đầu jenny dựa một cách nhẹ nhàng vào vai mình.

Sunny không cao bằng em, ba vòng thì cũng bình thường nếu không muốn nói là thiếu thốn, nhưng khuôn mặt sunny rất đẹp, nhất là nụ cười. Rạng rỡ và đầy ấm áp. Khuôn mặt và nụ cười ấy, kể từ khi em xuất hiện, cũng không còn là nhất nữa. Nhưng không hiểu sao, trong trái tim anh sunny không thể phai mờ được. Là sao?

Có lẽ đó là tình yêu chân thành tibu à, yêu một người đâu phải là vì vẻ bề ngoài của họ. Có lẽ em yêu anh là vì trái tim của anh, đầy ấm áp của tình yêu thương, đầy nhiệt huyết tình bạn bè, và cái tính cách quá khùng của anh nữa.

Hà hà, em đang khen hay chê anh vậy.

Thế, anh có yêu em không?

Có lẽ anh yêu em…

Có lẽ ?

Chắc chắn em là người anh thương nhất…

Nhưng người anh yêu nhất là sunny chứ không phải em đúng không tibu?

Giá như mình sống ở thời phong kiến jenny nhỉ?

Để làm gì hở anh?

Để anh có thể cưới hai người mà không phải bận tâm suy nghĩ. Hì hì

Anh này, tham quá đi thôi.

….

Hey hey hey tibu, dậy uống nữa đi mày, đây là chỗ công cộng mà nằm đó trai gái là sao.

Tiếng Việt gọi, nó chạy tới chỗ ba người rồi kéo từng người dậy một, riêng thằng Beo nó cầm chân kéo lê lết như các xác, khổ thân Beo, nó quá say chẳng đủ tỉnh táo, rồi lại hét ầm ĩ

Đm, động đất mẹ nó rồi.

Cả đám lại cười ầm ĩ, sau đó thì khuôi bia uống, hết thùng này lại đến thùng khác. 3h sáng, mới về tới nhà nghỉ, riêng thằng Beo thì uống đến xỉu rồi, phải ba, bốn thằng khiêng về tới phòng. Haizzzz, đơn nam đơn nữ chung một phòng, hết cám dỗ này lại đến cám dỗ khác.

Mắt tibu hoa hết cả lên, không thể phủ nhận một điều rằng jenny quá đẹp và hấp dẫn, đủ để che mờ hết cái lý trí của tibu. Hai người về phòng, nhưng cứ đứng đó nhìn nhau mãi, bất chợt tibu tiến sát tới jenny, đặt hai tay lên má siết chặt cô ấy về phía mình và hôn jenny một cách cuồng nhiệt, đầy mạnh mẽ. Không chậm rãi, không nhẹ nhàng, tất cả cứ như một ngọn núi lửa âm ỉ từ hàng tỷ nằm, chỉ chờ có giây phút này, dưới một tác động vô cùng nhỏ bé cũng đủ làm cho trời long đất lở.

Con người cũng chỉ là con người, nhỏ bé và đôi khi không thể kiểm soát được những dục vọng của mình. Khi tibu kịp bừng tỉnh thì jenny cũng không còn mảnh áo nào trên người, chỉ nhìn tibu một cách ngây thơ rồi nói :

Anh say thật à, sao tay anh cởi đồ em nhanh như cái máy vậy. Dụ dỗ em phải không. Hì hì

Jenny vừa mới dứt câu thì tibu hoảng hốt đứng dậy, chạy về phía tường đập đầu vô đó mấy cái thình thịch, miệng ú ớ mấy câu vô nghĩa rồi lao vào phòng tắm để hạ hỏa, một lúc sau thì quay trở ra với cái đầu ướt sũng nước lạnh. Jenny thấy cái cảnh đó thì buồn cười lắm, nhưng không dám cười lớn, nhẹ nhàng lấy cái khăn tắm choàng vô người mình rồi lấy một cái khăn khác, xích lại gần tibu hơn, chậm rãi lau khô đầu cho tibu.

Anh ngốc quá, anh làm vậy lỡ bị thương thì sao?

Anh… anh xin lỗi jenny, anh cũng chỉ là một con người bình thường, em cứ gần gũi anh như thế này mãi, đâu phải lúc nào anh cũng kiềm chế được.

Nhưng… em yêu anh… và em cho anh tất cả mà…

Chỉ là không phải lúc này jenny à, như thế chẳng khác nào anh đang lợi dụng em.

Anh đúng là ngốc, không tiếc sao?

Có, rất tiếc và tiếc rất nhiều là đằng khác, nhưng anh không làm khác được. Tibu nhìn jenny rồi cười.

Đúng là tibu của em, vậy ôm em ngủ được không?

Nhưng em phải mặc đồ vào đã, không anh khó chịu không ngủ được. Hehe

Hứ, do anh chứ ai, anh ghê lắm nha. Ha ha

Vậy đó, họ quần nhau mãi, rồi cũng chẳng làm được gì, nhưng thật sự đêm đó rất thú vị. Ấm áp và có một chút gì đó gọi là hạnh phúc, không còn cảm giác cô độc. Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, chỉ biết một điều là đến lúc thúc dậy thì hai bàn tay vẫn còn nắm chặt nhau mãi, không chịu rời nhau.

…

….

Mọi người ai cũng mệt mỏi và phờ phạc, xe lại lăn bánh về thành phố. Từ biệt cái nơi yên bình để trở về thành phố tấp nập ồn ào. Cả đám lăn ra ngủ, nhưng có hai người vẫn thức…

Anh nè, hãy tự mình tìm con đường cho anh đi

Tibu quay sang nhìn jenny đầy thắc mắc :

Ý em là sao?

Hãy đến bên sunny và tìm hiểu mọi chuyện đi. Chứ cứ như thế này thì không những anh, mà em cũng thấy vô cùng khó chịu. Không làm người yêu của anh, thì làm người tình cũng được… Jenny nhìn tibu với một thái độ rất dứt khoát, nhất quyết không có chút bỡn cợt trong đó.

Nhưng…

Không nhưng gì cả, ai nghĩ sao cũng được, em vậy đó. Miễn sao được ở bên cạnh người em yêu là được. Anh đang nghĩ những điều em nghĩ đó, cứ đến bên em những khi anh cảm thấy cô đơn!

Như thế chỉ làm em thêm tổn thương mà thôi jenny à, đừng ngốc như thế. Anh…

Tibu chưa kịp nói hết câu thì jenny đã đưa tay chặn ngang miệng, khẽ dựa đầu vào vai tibu, rồi nhắm mắt lại, miệng thì thầm.

Đừng nói gì nữa cả, chỉ cần im lặng thôi anh, để em có thể tận hưởng những phút giây yên bình này nhé …

…

…..

Một buổi sáng cuối tuần lại bắt đầu, vẫn còn một chút gì đó từ sau chuyến đi vương vấn ở trong tibu, mọi suy nghĩ bắt đầu bấn loạn cả lên, hai cái tên sunny và jenny cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu tibu. Lớp học lại bắt đầu như thường lệ, jenny vẫn thế chẳng có gì thay đổi, vẫn vui vẻ và hoạt bát như trước đây, ngày càng quấn quýt bên cạnh tibu như chẳng thể rời xa tibu, chuyến đi như gắn kết hai người họ thêm gần gũi nhiều hơn. Cái thay đổi lớn nhất mà cả lớp ai cũng có thể thấy rõ chính là Văn Đạt, nó vẫn quậy phá như mọi ngày, chỉ có điều mở miệng một tiếng là anh tibu, hai tiếng cũng là anh tibu. Cái chuyện ăn sáng của tibu và jenny cũng do một tay nó chuẩn bị. Mấy thằng bạn của nó thấy thế cũng cảm thấy kì lạ nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Bỗng chốc trong một vài ngày mà nó chẳng khác nào một thằng em thân thiết của Tibu.

Sunny thì vẫn thế, vẫn chui nhủi trong cái thế giới của riêng mình, chẳng nói chuyển tiếp xúc với ai, chỉ khi có người trực tiếp đến hỏi điều gì thì cô ấy mới mở miệng đáp lại, tất cả cũng chỉ là giao tiếp cho có lệ. Con người đó ngày càng trở nên bí ẩn và khó hiểu.

Tibu thấy thế thì cảm thấy trong lòng cảm thấy khó chịu đến vô cùng, sau nhiều lần suy nghĩ thì quyết định gọi điện thoại cho sunny ngay buổi tối hôm đó. Gọi mãi, gọi mãi sunny vẫn không bắt máy, phải đến lần thứ 7 thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng :

Sao gọi hoài vậy, không biết là trễ rồi sao?

Giờ này anh biết em chưa ngủ mà, đúng không sunny?

5 phút trôi qua, chỉ vỏn vẹn có hai câu nói, cả hai vẫn cứ lặng im không nói thêm một lời nào nhưng cũng không có ai gác máy trước. Không khí vốn dĩ đáng lẽ ra nó phải nặng nề rất nhiều nhưng không, nó không nặng nề một chút nào. Trái lại có một chút gì đó nghẹn ngào ở trong cổ họngà không thể thốt ra bằng lời được.

Sống tốt chứ sunny? Anh biết em nhận ra anh là ai, nhưng sao em lại cư xử một cách khó hiểu như vậy?

Ở đầu dây bên kia, tibu có thể nghe rõ từng nhịp thở của sunny, nó chậm rãi, nhẹ nhàng rồi bỗng chốc lại nhanh dần, tiếng nấc bắt đầu vang lên trong điện thoại.

Anh đã chọn con đường riêng cho mình, vậy sao không thể để cho em sống yên bình được chứ. Sao… sao cứ làm phiền em hoài vậy?

Chỉ cần nghe tiếng nấc đó là tibu có thể cảm nhận từng giọt nước mắt ướt át đang lăn dài trên má phía đầu dây bên kia, trước đây và bây giờ vẫn thế, những giọt nước mắt đó luôn làm cho trái tim của tibu quặn lại đầy xót xa, tibu ước rằng mình có thể chạy đến ngay bên cạnh sunny, đưa tay ra lau những giọt nước mắt và ôm sunny thật chặt vào lòng mình.

Sao em lại nói vậy, anh không hiểu?

Tiếng nấc ngày một lớn hơn

Lúc còn ở Đà Lạt, không phải em đã lên tìm anh sao? Anh có biết một mình em đứng trong sương gió lạnh lẽo và đau đớn biết chừng nào không, khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu lần em đã gọi cho anh, anh có bắt máy không ? Rồi khi anh xuất hiện lại có một bóng hồng đi bên anh, vậy sao anh còn cố gắng níu kéo những điều đã qua đi? Em cũng có lòng tự trọng của mình mà anh!

Anh.. anh…

Anh không có gì để giải thích đúng không? Anh lớn rồi tibu à, suy nghĩ trưởng thành một chút đi.Anh có biết từng hành động từng suy nghĩ của anh đều có hệ quả của nó không, anh có biết đã bao nhiêu chuyện xảy ra không hả?

Tibu cảm thấy tim mình đau đớn biết chừng nào, cái cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể, cào xé khắp ruột gan, đau đớn không nên lời

Phù thủy à, anh… anh xin lỗi…

Anh biết không tibu, thời gian không bao giờ quay trở lại được, anh đã có chọn lựa cho riêng mình thì đừng hối hận vì nó. Anh không thể một ngày nào đó cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm rồi lại ước rằng nó chưa từng xảy ra…

Anh… anh…hay mình làm lại từ đầu được không?

Không thể bắt đầu mọi thứ khi nó đã kết thúc rồi tibu à, không phải anh đã có người khác bên cạnh sao? Đừng khiến ai đó yêu mình rồi lại chối từ một cách thiếu trách nhiệm. Tibu à, anh đã không nhận ra mình không còn đi chung một con đường nữa sao, đã quá muộn rồi anh à…

Hay tay tibu trở nên một cách run rẩy không kiểm soát được, mắt dần mờ đi, mọi hình ảnh trước mắt nhòa dần theo một cách tự nhiên nhất

Quá muộn thật rồi sao?

Anh à, phải sống thật tốt anh nhé… phải sống thật tốt !

Tít… tít… tít…. Tiếng gác máy để lại biết bao nhiêu điều trong lòng tibu, mọi kí ức bắt đầu ùa về một cách vô định, thật sự cố gắng kìm hãm lắm rồi nhưng không thể được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài, bỗng chốc thấy nhớ sunny gấp trăm ngàn lần… chỉ là… chỉ là anh chưa kịp nói với em rằng, anh yêu em sunny…

Quảng cáo

66. Chương : 67

Những ngày cuối của mùa xuân, cả đám lang thang trên đường về nhà sau một ngày học tập đầy mệt mỏi và nhàm chán để chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới. Lá khô rụng đầy đường, mấy thằng thi nhau chạy nhảy trên đó, tiếng rột roạt nhè nhẹ nghe vui tai và thích thú cực. Chúng nó chạy tràn ra giữa đường, miệng la hét rồi lại rượt đuổi nhau đấm đá, haizzz, cái lứa tuổi mới lớn lúc nào cũng tràn trề nhựa sống. Thằng Trung hồi giờ nó vẫn thế, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cái miệng cũng bi bô đi trước, lâu lâu hỏi những câu ngờ nghệch đến đau cả đầu. Hôm nay chẳng hiểu sao, nó lại buột miệng nói :

Ê tụi mày, tao yêu rồi chúng mày ạ.Tao tìm thấy một nửa của mình rồi.

Cả đám nghe vậy thì ôm bụng cười sặc sụa

Mày bệnh hả Trung, năm nay chú mới 15 tuổi thôi. Chú làm anh cười chảy cả nước mắt rồi đây này. Beo nói

Đ cái thằng này, anh nói cho mấy đứa biết, mấy chú vẫn còn nhỏ lắm. Làm sao hiểu được cảm giác của anh. Nói thẳng ra là anh đẹp trai, khí thế hơn người nên mấy em gái để ý sớm, mấy chú làm gì có cửa như anh. Trung biện minh

Thế em nào mà bất hạnh lỡ lọt vào mắt xanh của mày vậy? Tibu hỏi

Thì em Lan xinh xinh học lớp 9 đó, mày không biết gì cả, mỗi lần tao đi vô phòng vệ sinh hút thuốc, ngang qua lớp em nó, toàn thấy em nó nhìn tao thôi.

Ha ha ha ha Cả đám lại được dịp ôm bụng cười

Mày quên cái sự tích rách quần của mày rồi hả Trung, vì mày nổi tiếng quá nên em nó mới nhìn mày thôi, nhìn thử xem mày có bị rách quần nữa không đó mà. Khà khà. Cái thằng này hoang tưởng m nó rồi. Beo cười sằng sặc

Haizzz mà tao cũng không hiểu sao mỗi tối về khó ngủ lắm chúng mày ạ, tao chắc chắn đó là tình yêu, mỗi khi nhắm mắt là khuôn mặt xinh xinh đó lại hiện về. Nói rồi Trung chẹp chẹp mấy tiếng rồi nuốt một cái ực rồi lẩm bẩm mấy câu thơ:

Đa tình tự kỷ lan man ngủ

Tử tự la to thất tình rồi

Mấy thằng lại nhìn nhau rồi cười, rồi tibu quay lại hỏi tụi nó :

Còn tụi mày, đã thích con nhỏ nào chưa, sao tao chưa có nhỉ, không hiểu cái cảm giác đó là như thế nào?

Ừ, nói gì thì nói chứ có bồ nghe nó oai oai thế nào ấy nhỉ

Oai hay không thì tao không biết, chứ trời đà lạt mà có gái ngồi sau ôm thì tuyệt nhất còn gì. Tibu nhìn tụi nó, rồi cười mỉm rồi nói tiếp:

À tụi mày, mỗi lần ông già tao tê tê là hay đọc một bài thơ như thế này, nghe mà nổ não

Yêu là ị ra trong quần một ít

Là lặng lẳng ra bờ sông chùi mông

Là thế nào nhỉ, tao đ hiểu. Ha ha ha

Sau đó thì chẳng thằng nào nói thêm gì nữa, cứ đi và suy nghĩ lan man nhiều điều trong đầu, gần về tới xóm thì Beo mới lên tiếng :

Mai một tao có người yêu thì phải là một em xinh thật xinh, da thật trắng, tóc dài nữa. Ba vòng thì phải chuẩn

Èo, mày kiếm người mẫu à. Trung hỏi

Riêng tao thì chẳng biết nữa, chẳng có chuẩn mực gì cho một cô gái mà mình yêu cả, mà thật ra tao cũng không biết cái cảm giác mà mọi người luôn gọi là sét đánh là gì nữa. Bộ lúc đó bị giật tê người hả tụi mày? Tibu ngơ ngác nhìn tụi nó

Éc, làm sao tụi tao biết được. Ê Trung, trả lời đi mày

À ừ… thì thấy tê tê sướng sướng đó mà. Ha ha ha

Tình yêu, rốt nó là gì. Là cái cảm giác vương vấn khi gặp một người con gái quá hoàn hảo hay là gặp được hình mẫu lý tưởng mà mình luôn nghĩ…

…

…..

……

Có thật mỗi người đếu có riêng một nửa của mình không ? 18 năm sinh ra và lớn lên vốn dĩ rất muốn nhưng trái tim tibu chẳng bao giờ có thể rung động được trước một người con gái nào đó. Phải chăng ông trời đưa họ đến với nhau như là một định mệnh đã sắp đặt từ trước, lần đầu gặp gỡ chẳng phải trái tim tibu đã rung động đầu đời hay sao. Cái cảm giác đó đến bây giờ khi nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu vẫn còn cảm nhận được nó một cách rõ ràng và sâu sắc nhất.

Tim vẫn còn đập thật nhanh, mọi thứ như chậm dần đi, bình yên một cách kì lạ. Người con gái đó sao bỗng nhiên trở nên thân thuộc quá, dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nói cô ấy là người xinh nhất tibu từng tiếp xúc cũng không phải, nói cô ấy là người có cá tính nhất mà tibu từng gặp cũng không phải. Chỉ là tự nhiên tibu cảm thấy cô gái đó quá đỗi đặc biệt, chỉ là tibu cảm thấy cô gái đó khiến những cảm xúc mình chưa bao giờ có được xuất hiện một cách đột ngột.

Sunny, ngay từ lần đầu xuất hiện đã khiến tibu biết đó chính là một nửa cuộc sống của mình. Chỉ là không phải lúc nào con người ta cũng may mắn được ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thương.

….

…..

Thời gian trôi qua quá nhanh, tibu không ngờ đêm đó lại là lần cuối cùng được nói chuyện với sunny, ngày hôm đó lại là ngày cuối cùng được gặp sunny, được nhìn khuôn mặt đó, ánh mặt và dáng người nhỏ bé đó.

Ai biết được câu nói “ Anh phải sống thật tốt, phải sống thật tốt” lại là câu nói cuối cùng tibu được nghe, và cũng là lời từ biệt…

Một mùa xuân, một mùa hạ, một mùa thu và một mùa đông trôi qua một cách nhanh chóng…

Đã có quá nhiều thay đổi , sunny nghỉ học và đi Pháp, jenny cũng nghỉ học để gia nhập vào giới showbiz, lớp học đó giờ chỉ còn một mình tibu mỗi ngày vẫn ngồi lì bất động, nhìn lên tấm bảng đen vô nghĩa, không cảm xúc. Mọi thứ năm nào vô cùng quen thuộc, giờ đây lại trở nên xa lạ.

Một năm qua, mỗi ngày, à không, từng giây từng phút mới đúng, không lúc nào tibu thôi tự trách mình, quá nuối tiếc về mọi thứ. Tự dằn vặt và tự cắn rứt trái tim. Sunny nói đúng, là do tibu đã có lựa chọn khác, con người ta không thể thay đổi những gì mình đã làm. Jenny chính thức trở thành bạn gái của tibu, họ như hình với bóng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, jenny chấp nhận lối sống đó, tìm đến nhau khi cảm thấy cô đơn và cần một chút ấm áp.

Tibu thì coi như đã bất lực, nước Pháp qua xa xôi, hơn nữa tibu đã nhắm mắt chấp nhận mọi chuyện, hai con người giờ đã có hai lối đi riêng, mọi thứ chẳng thể níu kéo thêm được nữa vậy cứ để nó đi, trôi qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Đau buồn nào rồi cũng phải vượt qua, gục ngã rồi cũng phải đứng dậy. Cuộc sống tibu giờ đây trôi qua một cách nhẹ nhàng. Mỗi tối, họ, tibu và jenny vẫn cùng nhau bước đi trên những con đường quen thuộc, họ vẫn nắm tay nhau đi mãi đi mãi đến khi trên đường không còn nhiều người qua lại. Họ vẫn cùng nhau nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác yên tĩnh mỗi đêm.

Jenny biết được rằng thời gian trôi qua, rồi vết thương cũng sẽ lành lặn. Những lúc cô đơn, chỉ cần ở bên cạnh tibu là jenny sẽ trở thành một phần cuộc sống của anh ấy. Rồi hình ảnh sunny trong tâm trí anh ấy cũng sẽ nguôi ngoai. Sau cái ngày sunny đột nhiên nghỉ học và đi Pháp, tibu mới là người kì lạ nhất. Anh ấy chẳng tỏ vẻ đau buồn chút nào, cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra¸ vẫn đi học đều đặn, chẳng nhậu nhẹt, cũng chẳng chơi bời gì cả. Mọi thứ bình thường đến kì lạ. Cứ như tibu không còn yêu sunny nữa.

Anh nè. Jenny khoác lấy tay tibu, rồi nhìn một cách chăm chú

Gì đó em

Khi anh tốt nghiệp, mình cưới nhau nhé. Anh sẽ về coi công ty du lịch của nhà mình, còn em thì coi khách sạn. Em muốn được thấy anh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng thức dậy. Nha anh?

Tibu chẳng mảy may suy nghĩ, cũng không chần chừ chút nào

Ừ, mình sẽ cưới nhau.

Nghe đến đó thì jenny ôm chặt lấy tibu, trong lòng bỗng thấy vui sướng vô cùng. Họ ngồi sát vào nhau, đêm sài gòn se lạnh, jenny hát nho nhỏ, nhẹ nhàng và chậm rãi… Tibu nhắm mắt, khẽ thở dài…

Quảng cáo

67. Chương : 68

Có lẽ không phải một nửa còn lại nào của nhau cũng sẽ được ở bên nhau, không phải ai cũng may mắn có được bạn đời là tri kỷ của mình, ai cũng có lựa chọn riêng cho họ, trong số đó có người hài lòng nhưng cũng có người cảm thấy tiếc nuối… vấn đề là, có phải họ sẽ sống tiếc nuối trong suốt quãng đời còn lại, hay chỉ là nhất thời…

Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính xác là 388 ngày kể từ lúc sunny biến mất khỏi cuộc đời của tibu.Cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tibu nhìn sang bên cạnh, jenny vẫn say sưa ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhìn cô ấy tự nhiên biết chừng nào, càng ngày càng trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Tibu tự hỏi rằng có lẽ nhiều người sẽ phải ganh ty với viên ngọc sáng mà tibu đang có trong tay.

Jenny thở từng nhịp đều đặn, thỉnh thoảng trở mình và quay lại ôm lấy tibu, thật sự đúng là trong quãng thời gian này, có những lúc tibu cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc này rất kì cục, nó không bình yên, trong thâm tâm lúc nào cũng như có điều gì đó cắn xé, khó chịu, thổn thức và không bình thường.

Tibu bỗng nhớ lại ngày đó, ngay sau cái đêm nghe điện thoại của sunny, sáng hôm đó thì không thấy sunny đến trường, không phải mà tự nhiên tibu đa nghi, chỉ là đây là lần đầu tiên thấy sunny vắng mặt. Mấy ngày sau đó, trời mưa rất nhiều, mỗi ngày đến lớp mắt tibu vẫn hướng về chiếc bàn cũ kĩ và quen thuộc của sunny, nó vẫn trống… như nỗi lòng của tibu, trống vắng, cô đơn và mất phương hướng.

Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, bỗng chốc những cố gắng tibu đã làm giống như những giọt mưa, thấm vào đất và tan biến…

Một tuần sau đó, thì tibu đã biết được câu trả lời, thầy giáo chủ nhiệm đã thông báo trước lớp sunny nghỉ học và đi Pháp du học. Dò hỏi mãi mới biết tối hôm đó sunny sẽ ra sân bay. Tibu chạy thật nhanh, như điên như dại, cố gắng cứu vớt những gì sắp mất đi. Nhưng viễn cảnh đó nó không như trong phim, tìm kiếm mãi nào thấy sunny, chỉ có tibu một mình đứng ngay chốn đông người run rẩy và chết lặng đi. Cứ nghĩ trong đầu rằng sẽ thét gào lên cái tên sunny giữa chốn đông người, nhưng nào dám…

Để rồi khi mệt mỏi bắt đầu hằn lên gương mặt đó, tibu lại bước nhưng người vô hồn, miệng cười một cách gượng gạo. Có lẽ đau khổ tột cùng không phải là những giọt nước phía trong đôi mắt, mà là những nụ cười vô hồn, cười trên cái sự thật, cười vào sự trớ trêu, và cười vào chính bản thân mình…

….

-Anh, sao không ngủ đi? Khuya lắm rồi mà. Jenny cựa mình, rồi nắm lấy tay tibu

-Ừ, anh biết rồi. Em ngủ đi jenny.

Tibu chợt thở dài, kéo chăn lên đắp cho jenny, rồi nhắm mắt ráng lê lết cho qua hết đêm dài vô nghĩa…

Sáng sớm thức dậy, tibu xếp hành lý để chuẩn bị về Đà Lạt mấy ngày. Hôm nay là sinh nhật của sunny. Chẳng hiểu sao tibu lại muốn về, có lẽ vì cái nơi đó vẫn luôn chứa đựng những kỉ niệm đẹp và ngọt ngào nhất của hai đứa. Sắp xếp xong mọi thứ, tibu không quên để lại cho jenny một vài dòng.

“ Honie à, anh về Đà Lạt chơi mấy ngày nhé, anh nhớ mấy thằng trên đó quá. Em nhớ chăm sóc cho mình thật tốt khi không có anh ở đây nhé. Anh sẽ sớm trở về với em. Hôn em ! ”

…

Đà Lạt những ngày đầu mùa Đông, lạnh buốt hết hai bàn tay. Sương mù vẫn cứ buông xuống và che mờ cả mặt hồ. Nhiều thứ thay đổi quá, nhưng cái cảm giác về nó vẫn nguyên vẹn như thế, một chút lưu luyến và nhớ nhung.

Đồi thông tin, nơi đầu tiên tibu biết đến thứ gọi là nụ hôn đầu đời, nơi mà tibu đã nói lời yêu thương đến sunny, nơi tibu đã buông lời thề rằng phần còn lại của cuộc đời sẽ bên cạnh sunny, yêu thương và chăm sóc cho cô ấy đến khi mình không còn thở được nữa.

Tibu khẽ rùng mình, rùng mình vì cái lạnh chợt lùa qua. Từ lúc nào mọi chuyện bỗng trở nên vô nghĩa. Mặt trời bắt đầu xuống núi dần, đứng từ phía trên cao có thể thấy nó chậm chạp đi xuống một cách rõ ràng, những trai những gái đang yêu nhau đang ôm chặt lấy nhau để xua tan cái lạnh lẽo, và chắc một điều rằng họ đang nhìn tibu một cách tò mò.

Tibu cứ ngồi đấy, vài tiếng đồng hồ trôi qua. Chẳng làm gì cả, chỉ nhìn và suy nghĩ. Mơ hồ, mọi chuyện sao mơ hồ quá. Bỗng chốc tưởng chức như chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thật sự. Hơn ba năm về trước, ngay tại nơi tibu đang ngồi, họ trao nhau một nụ hôn tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể ngọt ngào hơn thế, hạnh phúc hơn thế… nhưng rồi 3 năm sau, mọi chuyện chỉ còn trong miền kí ức. Tháng qua tháng năm nối liền nhau, sunny mãi đi và chẳng quay trở lại. Mà dường như đó chính là sự trừng phạt dành cho tibu, dành cho sự vô cảm và yếu đuối của tibu.

…

Đồi thông tin Đà lạt một buổi chiều yên tĩnh và ấm áp hiện lên trong miền kí ức của tibu, sunny đang chạy trên những đám cỏ xanh rì và mượt mà, không ngừng quay lại nhìn tibu mỉm cười rồi thì thầm ba tiếng em yêu anh một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt đó toát lên vẻ hạnh phúc tưởng chừng như không thể có điều gì hơn được.

“ Anh nè, mai một mình cưới nhau, con của mình sẽ là tini, tên anh và em nhé. Anh thấy dễ thương không? Anh phải luôn bên cạnh em đến hết đời luôn nhé. Phải quan tâm chăm sóc và không ngừng yêu thương em . Đến khi em già không còn xinh đẹp nữa thì anh cũng phải yêu em nhé !”

“ Anh nè, nhẫn cặp của mình, hãy chôn nó tại đây anh nhé, ngày hai đứa tốt nghiệp mình sẽ lấy nó lên, và dùng làm nhẫn đính hôn. Hãy để nơi chứa đựng những kỉ niệm tuyệt vời nhất che chở và bảo vệ cho tình yêu của hai đứa mình, nhe anh!...”

Ừ, anh vẫn yêu em sau bao nhiều tháng ngày sunny à. Vẫn luôn như thế. Chỉ có điều anh không thể ở bên cạnh để chăm sóc em nữa rồi, ai sẽ bảo vệ cho em mỗi khi em cần. Em đã ở một nơi rất xa anh rồi, mà nơi đó tuyết rơi khi đông về, liệu có ai đó mang đến ấm áp cho em không ?...

Tibu đứng dậy đi về phía gốc cây, chậm rãi và từ tốn đào chiếc hộp lên. Nhưng hình ảnh về sunny càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, thứ vốn hằn sâu trong tâm trí và trái tim tibu bao lâu nay. Chiếc hộp màu xanh đã trở nên sờn cũ vì thời gian, sau khi mở nó ra thì tibu chết lặng đi, những giọt nước mắt bắt đầu ứa đầy trên hai khóa mắt tibu và dần nhỏ xuống. Chiếc nhẫn của sunny không còn nữa, thay vào đó chỉ là vài dòng chữ, nó ngắn ngủi nhưng đủ bóp nghẹt và cứa nát trái tim tibu…

“ Em đã lấy đi chiếc nhẫn, thứ thuộc về mình. Nếu đọc được những dòng chữ này, anh phải sống thật tốt. Hãy trân trọng và yêu thương Jenny như anh đã từng thương yêu và nâng niu em, em không xứng đáng với anh. Em xin lỗi… lần gọi điện thoại đó, em chưa kịp nói yêu anh… Em yêu anh, Ti à ! ”

Tibu xé nát cái hộp, hai tay nắm chặt, nước mắt vẫn rơi không ngừng, trong lòng ấm ức vô cùng, tại sao mọi chuyện cứ phải như thế, hai con người yêu nhau tại sao vẫn không thể nào ở bên nhau. Nó đơn giảm lắm mà. Cứ thế… cứ thế… tibu chạy, chạy, và chạy mãi. Chạy đến khi hai chân không còn chút sức lực nào và cũng chẳng đủ tỉnh táo rằng mình đang ở đầu. Hai mắt mờ đi trông thấy, vì nước mắt hay là vì kiệt sức… trong tiềm thức, tibu chỉ nhớ mang máng rằng nghe thấy tiếng mọi người la lên và chạy về phía mình.

…

Mọi thứ sao bỗng trở nên hư ảo và cực kì mơ hồ, tibu biết mình đang trong một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi kì lạ, tibu có thể nghe thấy mình đập một cách chập chạp và khó khăn. Cả cơ thể cứ hụt hẫng, và không thở được. Tibu đang bước đi trong một không gian kì lạ, hai bên đầy những bức tranh vô nghĩa, chỉ một tông màu xám ảm đạm và tối tăm.

Lê từng bước chân đi mãi nhưng vẫn không tới điểm dừng, cửa ra vẫn trở nên quá xa vời, tiếng thì thầm em yêu anh cứ phản phất hai bên tai tibu, nhưng giọng nói đó quá xa lạ. Rồi bỗng xuất hiện một cô gái ngồi trên ghế phía cuối đường, quay lưng về phía tibu, các bước chân càng ngày càng khó nhấc lên, nhịp đập tibu dần đến con số không, tim như ngừng co bóp, không thể thở một chút nào nữa.

Nhưng rồi cũng đến được điểm cuối, nhưng đó là lúc cả cơ thể tibu trở nên bất động, nỗi sợ hãi kéo dài chạy dài từng đốt một nơi sống lưng, tibu nhìn cô gái miệng há hốc không thốt nên lời, sunny ngồi đó… sunny chính là cô gái đó, đôi mắt sunny… nó chỉ có một màu hoàn toàn đen nhìn về phía trước không hồn.

….

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tibu giật mình tỉnh dậy,thở hồng hộc, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy cái mền, cả người ướt đẫm vì mồ hôi.

-Tibu tỉnh rồi hả mày ? gì mà la lên vậy ? Mơ thấy gái hả. Haha

Như chưa kịp hoàn hồn, tibu không nghe thấy hoặc có thể không để ý đến mọi thứ xung quay. Đồng tử trong đôi mắt của tibu vẫn giãn đến mức tối đa, nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên nơi sống lưng. Rồi hai bàn tay của Nhân đặt lên vai tibu lay nhẹ

-Tibu, tibu sao vậy mày? Nhân sốt sắng nhìn tibu

Tibu quay lại nhìn Nhân và căn phòng, lại là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, nó xộc lên mũi đến khó chịu. Mọi người đều ở đây, cái đám anh em và cả Linh, bạn thân của tibu và sunny.

-À, ừ tao không sao. Mới thấy ác mộng thôi. Ủa mà có chuyện gì vậy, sao tao ở đây?

-Mày chạy từ đồi thông tin xuống tới gần vườn hoa thì ngất xỉu, các bác sĩ nói mày kiệt sức vì không ăn uống gì mà ráng vậy động mạnh. Ủa mà mày chạy đi đâu vậy. Xe mày đâu?

Tibu hơi nhíu mày, rồi quay lại nhìn Nhân

-Ừ không sao đâu, đừng lo. Tao chạy bộ tập thể dục á mà. Ủa Linh cũng ở đây hả, lâu lắm mới gặp Linh. Linh khỏe không

-Ừ Linh khỏe, tibu sao vậy? Lên đây mà không báo ai biết.

-Ừ, muốn đem bất ngờ cho mọi người thôi mà. À mà cả năm nay Linh có gặp hay liên lạc gì với sunny không?

Thấy vẻ mặt Linh đột nhiên trở nên hơi bối rối và khó nói. Tibu thấy hơi chột dạ, liền lên tiếng :

-Sao vậy Linh? Có chuyện gì sao

-À…. ừhmmmm….. Linh ấp úng càng làm cho tibu trở nên lo lắng nhiều hơn.

Thấy thế tibu bèn lên tiếng xin lỗi mọi người, và nói mấy đứa bạn ra ngoài hết để tibu nói chuyện một mình với Linh.

- Sao Linh, giờ chỉ còn tibu và Linh. Linh biết gì thì cứ nói tibu biết đi. Xin Linh đó.

Trán Linh hơi nhíu lại, hai đôi hằn lên nhiều cảm xúc.

-Tibu à, trước ngày sunny đi Pháp, cô ấy có lên đây chơi một ngày, và ở chung với Linh. Có một chuyện Linh nghĩ nên cho tibu biết.

-Sao? Có chuyện gì vậy ?

-Thật ra sunny mất trí nhớ là có thật, và cô ấy có nói là chẳng hiểu sao lại bình thường trở lại, chỉ cò điều ngay khi nhận ra tibu, cô ấy biết mình không còn xứng đáng là người phụ nữ ở bên cạnh tibu đến hết đời nữa.

-Là sao? Là saooooooooo? Linh nói rõ hơn đi. Tibu lớn giọng. Tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

-Sunny nói là đã có thai?

-Có thai? Nhưng… nhưng tại sao lại như vậy.

-Linh có hỏi sunny là con của ai, nhưng sunny không nói gì cả, chỉ biết là chuyện đó từ rất lâu rồi, trước khi sunny bị mất trí nhớ.

Tibu mất một thoáng để suy nghĩ rồi lại hỏi Linh

-Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc sunny rời xa tibu hả Linh?

-Sunny nói rằng lần đó vì lạnh và bệnh, không có ai chăm sóc nên đã bị xảy thai và băng huyết nghiêm trọng, rốt cuộc phải nằm viện cả tháng trời. Lúc kể cô ấy khóc nhiều lắm, lúc nằm viện không có ai chăm sóc, chỉ có mình cô ấy lủi thủi một mình. Nhưng điều tồi tệ nhất là sunny bị biến chứng và không còn khả năng… không còn khả năng làm mẹ nữa…

-Linh…. Linh … vừa nói gì? Đôi mắt tibu dần dại đi. Nhìn thấy Linh im lặng, tibu ngồi bật dậy. Chồm về phía Linh nắm chặt lấy vai rồi hét lên

-Linh vừa nói gììììììììììì ?????????????????

Nhìn thấy đôi mắt Linh bắt đầu ướt lệ, tibu mới nới lỏng tay mình ra, miệng lên tiếng xin lỗi rồi bảo Linh đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, tibu đưa hai tay mình lên bịt lấy miệng, che đậy những tiếng gào thét vô nghĩa, những giọt nước mắt không thể nào kìm hãm được nữa, vì giờ đây nó như nỗi lòng tibu, tức nước vỡ bờ, như một cơn lũ mạnh hơn bao giờ hết, cuốn trôi hết mọi thứ, chỉ để lại nỗi đau và sự mất mát...

Quảng cáo

68. Chương : 69

Linh mở cửa bước ra, rồi chạy về phía ngoài. Thấy Linh khóc, Nhân linh cảm có chuyện chẳng lành nên liền vô phòng của tibu. Lần đầu tiên nhìn thấy tibu khóc, tự Nhân biết rằng có chuyện lớn đã xảy ra, một lúc sau thì tibu bình tâm trở lại.
…

- Mọi chuyện là vậy đó. Sự lạnh lùng và hờ hững bấy lâu nay của sunny đã có lời giải đáp. Tibu lý nhí trong miệng bằng thái độ cực kì đau khổ

- Nhưng cái thai đó là của ai ? Mày đừng tự trách mình nữa. Nhân gặng hỏi bằng vẻ nghi ngờ.

- Linh không nói gì, có lẽ không biết. Cái thai của ai không quan trong nữa rồi, điều ngu ngốc nhất là gì biết không Nhân?

- Gì vậy mày, mày biết được điều gì sao?

- Là tao, tất cả đều do tao. Cái nghiệp này do tao tạo ra. Nghĩ lại khoảng thời gian đó trùng hợp với lúc sunny vừa xuống Sài gòn, tao yếu đuối và sa ngã, quá mệt mỏi với tình yêu đó nên tỏ vẻ lạnh lùng và tuyệt tình với sunny. Có một đêm, sunny đã lên đà lạt để gặp tao nói có chuyện gì đó, nhưng tao đã không đến và để cô ấy chờ suốt đêm trên đồi thông tin. Mày biết mà, sức khỏe sunny xưa giờ vốn yếu.

- Lẽ nào…

- Ừ, là tao đã giết chết sinh linh bé bỏng đó. Điều tồi tệ nhất, đó chính là con tao… nó là con tao đó người anh em à…!

Nói tới đây thì đôi mắt tibu lại ướt đẫm, người run lên bần bật, cái cảm giác hối hận bao trùm lấy cả lý trí và cơ thể tibu, nỗi đau bắt đầu trỗi dậy, len lỏi qua từng ngóc ngách trong tibu, giằng xé và đập tan mọi tế bào.

Rồi tibu lại nói tiếp

- Vậy mà mày xem, sunny không nói gì, cứ im lặng và chịu đựng cái nỗi đau do chính tao gây ra, sự hy sinh đó còn điều gì có thể lớn hơn, nỗi mất mát đó cũng chỉ mình cô ấy chịu đựng. Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Nhân ngồi bệt xuống đất dựa vào tường, thở dài. Căn phòng vốn ngột ngạt, nay trở nên càng ảm đạm hơn. Không khí nặng nề đến mức không tưởng, tibu và Nhân chẳng ai nói với ai lời nào. Nhân thì thấy thương và đồng cảm với tibu, nhưng có lẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tibu lúc này.

Cái cảm giác đau đớn đến tột cùng, biết nói gì hơn về điều đó, một người đã hủy hoại cuộc sống của người con gái mình thương yêu. Tước đi cái quyền làm mẹ linh thiêng và cao cả của một người phụ nữ, và hơn thế nữa… lại chẳng thể bù đắp lại được gì… mù quáng trước những gì người con gái đó đã âm thầm chịu đựng. Tận sau trong thâm tâm tibu, tibu quá hối hận, quá đau đớn. Đã có lúc tibu tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ tình yêu đó… Nhưng rồi cũng chẳng thể làm được, ngày qua ngày vẫn cứ nhớ nhung một hình bóng, tình yêu vẫn cứ lớn dần theo năm tháng…

- Giờ mày tính sao tibu?

Tibu im lặng, suy nghĩ một hồi rồi nói với Nhân

- Tính gì, tao cũng chẳng biết sao nữa, người thì cũng đi rồi, thôi thì để cô ấy sống bình yêu đi vậy. Tibu khẽ thở dài.

Một vài tiếng sau đó thì tibu được xuất viện, việc đầu tiên là trở về nhà, ba tibu đi làm cả tháng nay vẩn chưa về, nghe đâu là vì chạy xe cho công trình ở vùng xa xôi nên vài tháng nữa mới về nhà. Căn nhà lạnh lẽo và hiu quạnh quá, chẳng có một chút hơi người nào cả, nhà không có phụ nữ nên mọi thứ cứ lộn xộn và bừa bộn hết cả lên. Tibu nhìn ngán ngẩm chẳng buồn động tay động chân mà dọn nó.

Trở về phòng mình, tibu thấy mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày nào. Bốn bức tường vẫn treo đầy ảnh của sunny, nó vẫn luôn ở đó, đưa tay lên vuốt khuôn mặt đó, tibu thấy tim mình thắt lại. Tibu quá nhớ sunny rồi, liệu một ngày nào đó, tibu còn được gặp sunny nữa không? Có lẽ không… Trong đầu tibu chợt nghĩ về Việt, không viết chuyện tibu nhờ Việt làm giùm tới đâu rồi, vì thật sự nó rất quan trọng đối với tibu, mà có thể nói nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của tibu.

Thời tiết lạnh thật, tự nhiên lại mưa. Bầu trời u ám lại còn se se lạnh, tibu nằm trên giường và suy nghĩ mãi. Chẳng mấy chốc mà chìm sâu và giấc ngủ.

…

Mọi thứ rất thân quen, nơi tibu cùng mấy thằng hay chơi lúc nhỏ, đó là một khoảng thời gian tuyệt vời, mọi thứ lúc nào cũng ngây ngô và ngờ nghệch. Làng S.O.S là nơi nuôi nấng và dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi, thường thì chúng được đưa vào đây từ lúc rất nhỏ, đứa thì bị bỏ rơi, đứa thì cha mẹ mất.

Nơi đây rất rộng lớn, những ngôi nhà được xây dựng tựa như một ngôi biệt thự mini, tọa lạc trên những con đồi gập nghềnh, cỏ mọc xanh rì và mượt mà. Thường thì mấy thằng hay ngồi trên đó, trược xuống lăn lộn, hoặc đuổi bắt nhau. Chán thì lại chơi xích đu cầu tuột, tuổi thơ luôn tuyệt nhất, lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi…

Tibu bước mãi, cứ bước mãi. Xung quanh những đứa trẻ vẫn chạy nhảy nô đùa, chợt tibu nhận ra phía đằng xa là thằng Trung, nó đang ngồi một mình trên xích đu. Quái lạ, nó vẫn còn nhỏ xíu à. Tibu bước đến gần nó rồi lên tiếng hỏi :

- Hey Trung, mày làm gì ở đây vậy ?

- Tao buồn quá tibu ơi, tao chẳng có bạn bè gì hết

- Nói bậy gì vậy, mày luôn có tao, thằng Beo, thằng Long…

Nó cúi gầm mặt xuống, giọng hạ thấp rồi hỏi tibu

- Sao tao không có cha mẹ ?

- Tao… tao… mày đừng buồn mà, mày có gia đình, là tụi tao đây

- Gia đình ? Mày ? Vậy sao mày lại để tao chết hả tibu

- Tao xin lỗi, tao đã không bảo vệ được mày.

Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt thằng Trung bắt đầu thay đổi và trở nên đáng sợ, những gân máu đỏ rực hằn lên khuôn mặt, đôi mặt dần trắng dã. Nó đứng dậy nhìn tibu lồng lộn rồi la hét :

- Vậy sao ngày đó mày không chết mà lại là tao hả ?????????? Ai cướp đi bao nhiêu cái xuân xanh của tao, lấy đi tuổi trẻ của tao.

- Tao… tao….. xin lỗi Trung à

- Giờ tao đòi lại thứ mày nợ tao !!!!!!!!!!

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, thằng Trung lấy đâu ra con dao, đâm tibu một cách mạnh mẽ và dứt khoát, ngay vị trí và 6 năm trước đây đã lấy đi sinh mạng của thằng Trung. Tibu chẳng kịp ú ở tiếng nào. Nó là một giấc mơ thôi mà, nhưng sao lại quá đau vậy. Ê buốt khắp cả vùng bụng, như là hàng triệu mũi kim đâm vào… bắt đầu không thở được vì ê ẩm….

….

Tibu ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mơ kinh khủng, tay vẫn còn đặt trên bụng, nhưng mọi thứ dần dần trở nên tồi tệ khi bụng tibu vẫn còn đau dữ dội, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khắp người tibu. Cái cảm giác đau vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần thở nhẹ một cái cũng khiến sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Tibu la hét trong căn phòng của mình, tay trái nắm chặt cái gối, quá đau đớn, chân tibu bắt đầu đạp loạn xạ cả lên. Mùng mền chăn gối rớt hết xuống đất, cứ thế, lăn qua rồi lăn lại. Có lẽ vì quá mệt mỏi và đau, tibu lại thiếp đi…

…

Trời về chiều rồi, tibu tỉnh dậy, chẳng còn cảm giác đau nào nữa. Tự hỏi lòng mình rằng đó là giấc mơ hay là sự thật, cái quái gì đang xảy ra vậy. Té từng dòng nước lạnh vào mặt mình, lấy lại sự tỉnh tảo. Tibu vẫn cảm nhận được môi vẫn đang run bần bật. Người lả đi vì mệt và ra nhiều mồ hôi. Nhìn mình trong gương, tibu chợt thở dài rồi cười nhạt “ mày sắp bị điên rồi chắc…”

…

Thời tiết lạnh cộng với sự u ám của nơi này khiến tibu chợt rùng mình. Đã rất lâu rồi không thăm Trung, phần mộ nó cỏ mọc che phủ hết. Tibu chậm rãi nhổ từng cọng cỏ một, làm vệ sinh sạch sẽ, cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Thắp nén nhang rồi ngồi bệt xuống, dựa ngay bên cạnh Trung. Tibu thở dài…

“ Ừ, nếu ngày đó người chết là tao, thì giờ mọi chuyện đã khác rồi phải không mày…”

“ Nếu vậy thì giờ tao cũng chẳng phải chịu nhiều đau đớn, nếu vậy thì cuộc đời của sunny cũng không bị tao hủy hoại như thế này…”

“ Mày nói đi Trung, tao phải làm sao? Thật sự tao rất bế tắc và quá mệt mỏi rồi Trung à.”

“ Người chết thì dễ, người sống mới khó. Đôi lúc tao muốn được như mày, chẳng phải bận tâm suy nghĩ, chẳng còn cảm giác đau đớn khi làm tổn thương một ai đó. Chết tiệt, sau ngày đó mày lại đỡ nhát dao đó vì tao…?? ”

Tibu lại khóc, trong lòng dâng lên một cảm xúc đau đớn và cắt rứt, lý trí cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng nào có thay đổi được gì, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, thời gian là thứ chẳng bao giờ có thể quay trở lại và thay đổi được…

Ừ, thời gian nào có thể quay lại…

Quảng cáo

69. Chương : 70

Nếu ai đó bán vé để trở về quá khứ, hãy để lại cho tôi. Dù cái giá phải trả cao cỡ nào, dù là phải bỏ sinh mạng nhỏ bé này ra để mua nó, tôi cũng gật đầu chấp nhận. Không phải là để thay đổi quá khứ, chỉ đơn giản là tôi sẽ trở lại cái ngày đầu tiên trong lớp học, cái ngày mà tôi đã gặp một nửa của mình, và chỉ để nhìn thấy cô ấy. Bởi vì giờ đây tôi thật sự rất nhớ cô ấy, rất nhớ…
Đà Lạt nhỏ bé mà cũng kì cục, mỗi khi con người ta buồn và chất đầy tâm trạng thì nó lại mưa phùn, có khi sương mù buông xuống dày đặc. Lang thang cả ngày mãi, giờ đây trong cái màn đêm lặng lẽ và cô đơn, tibu lại đứng trên ngọn núi mà bên cạnh là quán café đà lạt night ngày nào. Cái khung cảnh vốn dĩ rất lãng mạn cho các đôi tình nhân yêu nhau, nơi đây có thể ngắm toàn cảnh phố đà lạt ban đêm, muôn vạn ánh màu của hàng triệu ánh đèn khác nhau.

Thỉnh thoảng từng cơn gió khẻ lùa, tibu rùng mình, sương buông xuống ướt hết tóc và vai rồi. Nhưng lạnh lẽo giờ đây cũng làm được gì, có ai đó để chia sẻ hơi ấm với tibu đâu, hai bàn tay lạnh buốt và tê tái cả rồi, lạnh buốt và tê tái… như trái tim của tibu lúc này, ừ mà cũng chẳng phải vậy, bởi trái tim đã tan thành nhiều mảnh tự lúc nào rồi, mà chẳng ai có thể hàn gắn nó lại được nữa.

Đang trầm ngâm suy nghĩ và nhìn xuống khung cảnh phía dưới thì điện thoại tibu chợt rung lên, đầu dây bên kia là Việt.

- Nghe nè Việt. Tibu trả lời

- Chuyện mày nhờ tao làm xong rồi, cả giả đình nó giờ đã chuyển xuống Bảo Lộc ở rồi, không còn ở đây nữa. Việt nói.

- Vậy sao, có điều gì khác thường không?

- Có nhiều điều mày à, khoảng ba năm trước, ngày nó phá sản cũng là ngày đứa con nó bị chết ngay sau khi sinh.

- Thật sao ? Có khoảng thời gian chính xác không?

- Tháng 5 thì phải.Gia đình nó đúng là gốc Ninh Thuận. Sao vậy, có chuyện gì hả mày?

Tibu cười nhạt trong điện thoại, chẳng phải vì vui vẻ gì, mà hình như là đang cười chính bản thân mình.

- Ừ thôi không có chuyện gì đâu, cám ơn mày nhe Việt.

- Có gì đâu mà cám ơn, nhậu không mày

- Ok, đang tâm trạng, trời lạnh như thế này mà có một vài ly thì ấm phải biết.

Tibu hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Chậm rãi rút một điếu thuốc ra hút. Thật sự là trong long đang dâng lên một nỗi sợ hãi. Mọi chuyện đang xảy ra, không phải là sự bất thường hay đơn thuần là một lẽ tự nhiên sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mệt, mà tất cả là một điều đã được cảnh báo từ trước.Tibu vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào những điều không có thật, chính vì thế mà cái ngày định mệnh đó đã chấp nhận một cách dứt khoát và không cần suy nghĩ, đó là đưa ra một lời thỏa thuận với quỷ dữ…

Một thoáng sợ hãi là thế, âu thì cũng chỉ là con người. Nghĩ tới cái chết ai mà không sợ hãi, nó chẳng phải là một cái chết nhanh chóng, mà nó đến một cách chậm rãi, từ từ. Len lỏi vào từng phần nhỏ trong cơ thể, xé tan mọi thứ trong cơ thể theo một cách chậm nhất, đau đớn và giận dữ. Có lúc sẽ phải khóc thét lên vì nỗi đau đó vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người, hoặc nó cứ ngấm ngầm bên trong, khiến con người ta không thể chịu được. Thể xác và tinh thần, nó sẽ bóp nát từng phần nhỏ một, chậm rãi… từ tốn…

Chỉ trong một khoảnh khắc, tibu thấy mình trở nên nhỏ bé. Để nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thế. Nhưng giờ đây, tibu thấy trong lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết, mọi chuyện đã có lời giải đáp. Không còn thắc mắc, không còn uẩn khuất trong lòng nữa. Đã có thể thở một cách khoan khoái và dễ chịu. Có lẽ định mệnh cuộc đời tibu được sinh ra là để dành cho sunny, yêu thương che chở và bảo vệ cho cô ấy. Tibu chợt nghĩ ừ, ngày đó đến bây giờ cũng đã gần hai năm rồi, cũng sắp đến…

Giờ đây tibu không còn thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là sự mạnh mè và dũng cảm sẵn sàng đương đầu với mọi thứ đã, đang và sẽ xảy ra. Dù nó có khăn đến thế nào đi nữa, vẫn không từ bỏ chính bản thân mình, dù nó có khủng khiếp đến thế nào đi nữa, tibu sẽ không bỏ cuộc… cho đến hơi thở cuối cùng của mình…

Một trận chiến cuối cùng trong cuộc đời.

Nó khốc liệt, tàn bạo và đau đớn hơn bao giờ hết.

Quỷ dữ sẽ xé nát linh hồn, cơ thể và trái tim tôi.

Không anh em, bạn bè và chỉ có mình tôi độc bước.

Nhưng tình yêu trong tôi là thứ vũ khí bất diệt.

Chết một lần để được sống mãi mãi

Chết một lần để tình yêu tồn tại vĩnh cửu

Sống và chết cho ngày mai…

…

“Dzôôôôôôôôô !!!! Uống đi, uống vì hôm nay lại được có một ngày anh em tương phùng và cùng nhau ngồi uống rượu như thế này” Cả đám đồng thanh nói.

Tibu đứng dậy, rót thêm một ly rượu nữa nâng ly rồi lên tiếng :

- Một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời thằng này là có những người anh em tốt, luôn sẵn sàng bên cạnh dù có chuyện gì xảy ra. Dù mỗi thằng một nơi, nhưng tình bạn của chúng ta là bất diệt. Uống vì tình bạn. Uống vì Trung và Long.

Tất cả cùng đứng dậy theo. Nhân, Beo, Việt, Huy, Sói cùng đưa ly, tất cả đồng thanh

“ Vì tình bạn bất diệt, vì những người anh em không có ở đây”

…

Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee… Tibu ngồi bệt xuống đất, ói hết ra, đầu nhức kinh khủng, mọi thứ cứ quay cuồng hết cả lên. Lâu lắm rồi mới uống say như ngày hôm nay, thiết nghĩ thật may mắn lắm mới đi xe về được tới nhà. Say rồi thì chẳng còn nhớ gì được, cũng chẳng còn buồn phiền gì để bận tâm nữa.Người quá chén thì chẳng đau buồn gì, người quá chén cũng chẳng có tình yêu, giàu hay nghèo quá chén cũng ngủ như nhau. Tibu chẳng còn đủ tỉnh tảo để thay quần áo hay cởi giày, tất cả ý nghĩ trong đầu lúc này chỉ là tìm đến cái giường và đánh một giấc thật ngon mà thôi.

…

Tibu đang bước lang thang trên đồi thông tin. Một buổi chiều nắng nóng đến khó chịu, tibu đưa tay ra che lấy ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình, đến lạ, mọi ngày nơi đây luôn mát mẻ và đôi khi là lạnh vào buổi chiều, không hiểu sao lúc này lại vô cùng khô khan và nóng bức.

Cái nóng nó bắt đầu bốc hơi lên và làm mờ cả khung cảnh xung quanh. Cây cối xung quanh bắt đầu trở nên vàng và khô dần, mọi thứ như đang chết dần chết mòn, chẳng còn chút sức sống nào quanh đây.

Trước mắt tibu là một chiếc xe hơi thể thao rất đẹp, quái lạ. Hình như tibu đã thấy nó rất nhiều lần. Đến gấn hơn nữa, thoáng giật mình tibu không khó để nhận ra đó chính là chiếc xe của thằng Thành. Nhìn vào bên trong kính, người tibu bất động và trở nên cứng đơ. Bên trong xe Sunny đang nắm tay thằng Thành, hai người đang hôn nhau một cách say đắm. Tibu lúc này chẳng khác nào một thằng điên, sự giận dữ, ghen tuông mù quáng bắt đầu trỗi dậy như là một người chồng bắt gặp vợ mình đang tình tứ bên cạnh một người đàn ông khác.

Nhưng chết tiệt, cơ thể tibu vẫn đang bất động, đau đớn nhìn hai người bọn họ mà chẳng thể làm được gì. Thời gian, không gian… tất cả mọi thứ như đang đóng băng. Tibu gồng mình, dùng hết sức lực có thể, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu chảy dài. Vì đau đớn, hay là vì nhìn thấy sunny trong vòng tay người khác, chẳng ai xa lạ mà là chính thằng Thành. Bấy lâu nay trong lòng tibu luôn có một khúc mắc rằng thật sự có phải sunny vốn dĩ chỉ yêu thằng Thành, còn tất cả những gì dành cho tibu chỉ là sự thương hại hay có chăng cũng chỉ là một phần trách nhiệm với cái tình yêu quá lớn lao mà tibu dành cho sunny.

Tibu lấy hết sức có thể, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, hét lên một tiếng thật lớn… Xoảnggggggggg………………. Lúc cửa kính vỡ ra cũng là lúc tibu trở về với thực tại. Nhưng chẳng thể dừng lại ở đó¸ tay tibu vẫn nắm chặt, cảm giác nhức nhối vẫn còn nguyên vẹn trên nắm đấm. Mắt tibu vô hồn, ngồi bật dậy rồi đạp đổ mọi thứ xung quanh, ném tan mọi bức hình trên tường, ném tan mọi hình ảnh về sunny. Miệng hét lên vài câu

“ Vốn dĩ anh chỉ là một thằng hề trong bộ phim này thôi đúng không hả sunny?”

Ầm… ầm…..

“ Đúng không, tao vỗn dĩ là một con lừa ngu ngốc nhất thế giới này???”

Rầm….. tibu đập tan mọi thứ trong phòng mình, đạp nát hết thùng case của máy tính

“ Tao không cần sự thương hại, để tao xóa hết mọi thứ, xóa hếtttttttttttttttttttttttttttt”

“ Mày cũng chỉ là một món hàng trong tay người khác mà thôi, tao biết nhưng sao vấn cứ đâm đầu vào. Grrrrrrrrrrrrrrrrrr ”

….

- Tibu, tibu anh dậy đi. Sao trong phòng rối tung hết lên vậy. Có chuyện gì vậy anh?

Tibu đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng gọi chợt mở mắt và nhìn.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh, đừng làm em sợ mà.

Tiếng gọi dường như vô nghĩa, trong tiềm thức tibu chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong lòng đang có một cảm giác khó chịu đến vô cùng, cái cảm giác bị lừa dối khiến trái tim trở nên nhức nhối và đau đớn, lý trí chỉ muốn trả thù cuộc đời, gieo giắt sự tổn thương và đau khổ đến những người con gái khác. Buồn thay, jenny lại xuất hiện đúng lúc này…

Roẹttttttttttttttttttttttttt………… Tibu chồm tới jenny xé tan cái áo jenny đang mặc, biết có chuyện chẳng lành jenny liền kháng cự rồi khóc lóc

- Tibu… có chuyện… có chuyện gì vậy, buông em ra, em không muốn….

Mặc kệ lời van xin, tibu chẳng nghe thấy được gì nữa. Tibu lúc này chẳng khác nào con thú dữ bị đói nhiều ngày đang đứng trước một con mồi ngon lành.

Tibu hôn tới tấp lên khuôn mặt của jenny, hôn lên cả những giọt nước mắt mặn chát, bỏ lại sau lưng sự đau đớn và cầu khẩn của jenny…

….

Âyyyyyyyyyy !!!!!!!!!!!! tibu tỉnh giấc vì từng tia nắng bắt đầu len lỏi vào căn phòng, chiếu thẳng vào mặt tibu. Đầu nhức như sắp nổ tung vì đêm qua uống quá nhiều. Trong lòng không khỏi hoài nghi về những giấc mơ. Tibu ngồi dậy, đảo mắt nhìn căn phòng một lượt. Mọi thứ đều bị xáo trộn một cách kì lạ, những tấm hình không còn nữa, cả máy tính và những thứ khác. Thoáng giật mình vì trên tấm ra giường có một chút máu, mất một lúc suy nghĩ tibu liền đứng phắt dậy chạy ra phía sau bếp.

Phía góc tường, tất cả những bức ảnh của sunny, máy tính và mọi thứ vỡ vụn nằm một cách gọn gàng. Jenny! Jenny đang đứng bên phía bồn rửa chén, kịp nhận ra những gì mình đã làm, tibu chỉ kịp kêu lên một tiếng :

- Jenny!

Jenny quay lại, nhìn tibu, đôi mắt sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều… Tibu tiến về phía jenny, đứng ngay phía sau luôn hai cách tay qua người jenny, ôm một cách nhẹ nhàng. Miệng buông lên một câu.

“ Anh xin lỗi ! ”

Quảng cáo

70. Chương : 71

Biết bao nhiêu ngày tháng bên cạnh jenny cố gắng giữ một cái đầu trong sáng, vậy mà giờ đây tibu lại lấy đi thứ quý giá nhất của jenny. Trong lòng bỗng thấy cắn rứt vô cùng, có lẽ vì jenny không phải là người tibu yêu thương nhất nên tibu chưa bao giờ dám làm điều gì tổn hại đến jenny, nếu có thì ắt hẳn trong lòng cảm thấy tự có lỗi rất nhiều.
Tibu đứng đó, ôm jenny từ đằng sau, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, cái linh cảm một ngày nào đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa ngày một lớn dần, vậy mà giờ đây lại để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, rồi sau này ai sẽ chăm sóc cho jenny…Một người đàn ông không nên tổn hại đến một người phụ nữ khi không chắc có thể chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Sau một hồi im lặng thì jenny cũng mở miệng

-Tibu, anh đang giấu em chuyện gì đúng không, dạo này em thấy anh có vẻ không bình thường. Mặt mũi anh hốc hác thấy rõ, sức khỏe anh có vấn đề gì không vậy?

Tibu trầm ngâm một hồi rồi trả lời

-Không có gì đâu em, đừng lo lắng quá

-Em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng làm ơn, nếu có chuyện gì thì đừng giấu em được không?

-Ừ anh biết rồi, jenny nè…

-Sao anh?

-Anh… anh xin lỗi vì chuyện tối qua, anh đã không làm chủ được mình. Mà sao em lại lên đây đột ngột vậy, chẳng báo gì anh cả.

-Hừ, em nào có trách anh. Chỉ là cảm thấy hơi kì lạ vì dường như tối qua chẳng phải là anh. Mà em cũng chẳng biết sao nữa, khó nói lắm. Còn chuyện lên đây, em chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi, em cũng nhớ Đà Lạt.

-Em đừng để có thai với anh jenny à.

-Gì nữa đây anh yêu, muốn vắt chanh bỏ vỏ sao?

-Không, em đừng nghĩ vậy…. chỉ là… chỉ là anh không thể chăm sóc cho em được mà thôi!

Nói tới đây thì jenny tháo bỏ đôi găng tay rửa chén ra, quay người lại phía tibu, nhìn một thoáng rồi lên tiếng :

-Em làm chuyện đó với anh đơn giản là vì em yêu anh chứ không phải là để xiềng xích anh lại. Anh hiểu em hơn ai hết mà, em độc lập và vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí em có thể sinh con mà không cần anh chăm sóc hay bên cạnh em.

-Em ngốc quá, như thế là tự hủy hoại cuộc đời của em

-Như thế nào là hủy hoại hả tibu? Em làm những gì mình thích và cảm thấy hạnh phúc là được. Còn chuyện để có con với anh thì anh đừng lo, em không ngốc đâu, anh bị lừa rồi nhé. Hehe

Miệng jenny nở một nụ cười lém lỉnh, còn riêng tibu khẽ thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông nào mà chẳng thể, không phải chỉ là muốn chiếm hữu một người phụ nữ, mà điều hơn cả là làm sao để có thể chịu trách nhiệm với cái hậu quả mà mình gây ra, liệu nó có quá lớn vượt mọi khỏi sự kiểm soát hay không.

Và liệu người đàn ông có thể đương đầu với những chuyện xảy ra trong tương lai hay không… Một khi không chắc chắn về những điều đó thì hãy nên dừng lại khi còn kịp… Riêng tibu, có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi, liệu sau này, vết thương tibu để lại cho jenny, nó có lành được không…

Một người đàn ông thậm chí chẳng thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương, điều đó thật nực cười. Cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều quá, phụ nữ họ cần gì? Tiền bạc, nhà cao cửa rộng, một cuộc sống giàu sang và sung túc… Tibu tự cảm thấy mình may mắn, tìm được một người phụ nữ không ham danh lợi, yêu thương từ chính trái tim chân thành của mình, chỉ tiếc một điều là hình như quá trễ rồi…

-Jenny à, anh thôi ôm em nhé, vì anh nghĩ sẽ làm em nghẹt thở đấy. Tibu nhìn jenny bằng một ánh mắt trìu mến và đầy thương yêu

-Hì hì, anh này, em lại thích anh cứ ôm em mãi như thế này thôi đó

-Không hiểu dạo này sao anh cứ có cảm giác là sắp có những chuyện không may xảy đến, nhưng anh muốn em biết một điều rằng, nếu anh vượt qua được tất cả, anh sẽ ở bên em đến hết cuộc đời này!

-Tibu, thật không? Hứa nhé

-Ừ, anh hứa!

-Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, chắc do dạo này anh không ngủ được nên người mệt mỏi thôi. Để em mua ít đồ về tẩm bộ cho anh nhé.

…

Hơn một tuần không có được giấc ngủ bình yên, chẳng mấy chốc tibu nhìn chẳng khác nào một con người không có sức sống, hai đôi mắt thâm quầng, mặt mũi gầy đi trông thấy. Jenny thì lo sốt vó cả lên, mua đủ thứ thuốc, nấu đủ các loại thức ăn, nhưng dường như chẳng công hiệu là mấy.

Lý do thì cũng chỉ mình tibu hiểu, lúc này đây tibu thật sự cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, những giấc mơ dường như nó chính là những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi từ sâu bên trong tibu, là những điều mà cả cuộc đời tibu cảm thấy hối hận. Đôi khi nó lại là những mất mát mà chẳng bao giờ lấy lại được. Nói cách khác, những giấc mơ chẳng khác nào là “ tâm đen” trong lòng tibu từ trước đến giờ…

Mỗi khi hoàng hôn đến, tibu lại bước vô định trên những con đường, nơi mà bản thân cảm thấy rất đỗi thân quen và đầy ắp những cảm xúc, là quá khứ hay là hiện tại… nó vẫn là những nổi niềm cứ mãi canh cánh trong lòng tibu. Chúa tạo ra con người, mà mỗi người trong họ khi chào đời đều có một ý nghĩa riêng đối với cuộc sống…

Tibu mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy mãn nguyện, bởi đơn giản… tibu đã tìm thấy được lý do tại sao mình được tồn tại. Cuối cùng thì chính bản thân tibu cũng phải tin thứ gọi là định mệnh, cái thứ đưa con người ta đến với nhau, biết bao nhiều biến cố xảy ra, dù lớn hay nhỏ thì nó cũng là một mắt xích trong câu chuyện đó. Để rồi khi nghĩ lại, con người ta không khỏi ngậm ngùi.

Em nói mình sẽ không bao giờ xa rời nhau

Rồi mình cũng phải rời xa nhau

Anh nói mình sinh ra để dành cho nhau

Nhưng rồi điều đó cũng không khiến mình được ở bên cạnh nhau

Cứ yêu nhau mãi thôi, anh và em

Cứ nghĩ về nhau hoài thôi, em và anh

Bây giờ và mai sau

Mãi mãi và chỉ một…

…

Lang thang mãi thì tibu cũng đến chợ đồ cũ, Đà Lạt nhỏ bé đi hoài thì cũng chỉ chừng đó con đường, cũng chỉ tới lui khu trung tâm, con người ta chẳng dám bước đi xa hơn nữa, bỏi vì nó vắng vẻ và hiu quạnh, trong thâm tâm không khỏi chạnh lòng, thôi thì cứ bước chốn đông người, tự lừa dối lòng mình nhìn người người qua lại cho khỏi thấy cô đơn. Dẫu nó chẳng có tác dụng, ngược lại chỉ khiến thêm đơn côi, từng cặp qua lại tay trong tay họ ấm áp và tràn đầy yêu thương…

Tibu chợt bật cười khi nghe thấy tiếng thằng Beo đang hô to để bán đống khăn cũ, mà phải nói cái chợ đồ của Đà Lạt vô cùng đặc biệt, mỗi người một phong cách, mệnh ai người đó hô, giọng điệu thì khác nhau, âm trầm âm bổng, trai có gái có… riêng cái giọng của Beo thì chẳng lầm lẫn vào đâu được, ồm ồm và vang thỉnh thoảng lại hô như một bài ca trù.

-Hey Beo, tối nay bán được không mày? Chẳng mấy chốc, tibu đã tới nơi Beo đang bán hàng

-Cũng tàm tạm, được hơn 40 cái rồi. Nói rồi Beo quay vô trong, kéo thùng bia ra

-Làm lon cho ấm lòng chứ hả . Haha

-M, bán không được bao nhiêu mà toàn thấy ăn nhậu. Ừ làm ít cho ấm vậy. Lạnh quá

-Ủa, bông hồng của mày đâu mà đi một mình hả?

-Jenny hả, nó đi shopping với người yêu thằng Sói rồi.

-Tính khi nào cưới đây, mày là nhất rồi nhe tibu. M cái thằng mày, thằng thì ăn hoài không hết, thằng thì không có mà ăn.

Tibu thở dài, trầm ngâm một lúc rồi nhìn Beo nói

-Chắc tao tự tử quá Beo, tao rất mệt, rất mệt. Mày hiểu không

-Đm, giỡn khùng hả mày. Beo cười

Tibu nhìn Beo, qua ánh mắt có thể nhìn thấy rõ sự nghiêm túc trong đó, đôi mắt chứa đựng đầy mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần cương quyết

-Tao không đùa đâu Beo

Beo đặt lon bia xuống dưới đất, rồi tiến sát lại tibu

-Đ m, mày đang nói cái đ gì vậy hả thằng kia?

-Còn nhớ chuyến đi tìm thầy Chàm lần trước của mình chứ hả? Từ lần đó tao dính ngải rồi.

-Cái đ gì dậy, mày nói gì vậy tibu? Tao vẫn chưa hiểu

-Là tao đã tự giao kèo với ông thầy Chàm đó để kéo sunny ra khỏi cái hố sâu này.

-Mày lo xa quá rồi tibu, mấy cái thứ này mà mày cũng tin hả?

-Beo, nhìn tao nè. Mày có thấy tao giống đang giỡn không. Nó đang xảy ra Beo à, có nhiều chuyện không bình thường đang xảy ra. Từng ngày một, hành hạ tâm trí và cà thể xác của tao. Dường như tao sắp không thể chịu được nữa, cũng gần hai năm rồi. Kể từ cái ngày đó.

-Để tao xếp hàng vào kho, rồi giờ tao với mày đi xuống đó tìm ổng luôn. Thằng khốn, sao giờ mày mới nói hả.

-Muộn rồi Beo, ngay cái khoảnh khắc tao gật đầu đồng ý, tất cả mọi chuyện dường như không thể quay đầu được nữa.

-M mày tibu, tao nói là giờ tao với mày đi luôn, tao không quan tâm đến chuyện khác.Chắc chắn là sẽ có cách.

-Đúng, nhưng ai sẽ nhận những điều tồi tệ đó thay tao? Tao biết là có người sẽ sẵn sàng làm điều đó, mày nghĩ tao bằng lòng nhìn những người tao yêu thương hằng ngày chịu đựng đau đớn thay tao sao? Tao không thể.

Vốn nóng tính, Beo chẳng thèm quan tâm đến những lời đó, đá bay lon bia ra phía ngoài đường, bia văng tung tóe, thằng nào nhìn nó chửi đổng lên cả. Rồi quay lại gầm gừ với tibu.

-Mặc kệ, mày đ đi thì tao đi một mình. Tao không bao giờ để mày chết thằng khốn ạ.

Đang tới lúc cao trào thì jenny cùng Thảo đến, thấy không khí ở đây khá căng thẳng, khuôn mặt Beo thì có vẻ giận dữ. Jenny bèn lên tiếng

-Tibu, có chuyện gì vậy anh ?

-À, ừ… không có gì đâu em. Tibu nói

-Mày nha tibu, bình thường mày luôn là người mạnh mẽ và cứng rắn, vậy nên mày làm gì thì làm, suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo một tí. Đứng để những người xung quanh mày tổn thương.

Tibu chợt nắm tay jenny rồi kéo cô ấy quay lại, rời khỏi nơi đó. Jenny thì mặt ngơ ngác không gì điều gì.

-Anh! Anh, có chuyện gì vậy

-Anh đã nói là không có gì mà

-Anh đừng xạo em nữa, em chưa bao giờ thấy anh và anh Beo cãi nhau cả

-Ừ, có chút mâu thuẫn thôi. Mai là lại đâu vào đó, em đừng suy nghĩ nhiều.

Quảng cáo

71. Chương : 72

Trên đường về nhà, jenny chỉ ngồi sau ôm tibu và không nói lời nào. Tibu thì chẳng để ý đến chuyện đó, trong đầu cũng chẳng tập trung suy nghĩ được chuyện gì. Mọi thứ cứ mơ hồ và vô thực. Hồ xuân hương lạnh lẽo mờ ảo sau những làn sương mù, những hàng thông hai bên đường cứ rít theo từng cơn gió. Cái cảm giác đó, gần gũi thân quen nhưng bỗng chốc trở nên xa lạ.
Đúng nghĩa hơn là tibu sợ phải về cái nơi này, sợ những kỷ niệm thân thuộc những cảm giác trước đây trong một khoảnh khắc nào đó lại trở về và bóp nghẹt trái tim mình. Tibu khẽ rùng mình vì trời lạnh. Chưa bao giờ cảm thấy ghét Đà Lạt đến thế, ghét những đôi tình nhân nắm tay đi dạo phố, ghét cái không khí se lạnh, ghét cái chất lãng mạn từ thành phố này mang đến. Thử hỏi, có nơi nào ở đây không in dấu chân của tibu và… sunny !

Dù rằng tự hứa với lòng mình là sẽ quên cái tên sunny, quên cái hình ảnh luôn khắc sâu trong trái tim mình, nhưng với tibu điều đó thật khó khăn biết mấy.

…

Tibu khẽ trở mình, nhìn sang bên cạnh thì jenny vẫn đang say sưa ngủ. Lại một đêm nữa không ngủ được, nhưng đêm nay mọi thứ mệt mỏi dường như tan biến, tâm hồn thể xác tibu trở nên tỉnh táo và minh mẫn một cách lạ thường. Tibu ngồi dậy một cách thật chậm rãi để không làm jenny thức giấc và kéo mền lên đắp cho cô ấy một cách từ tốn rồi nhẹ nhàng bước ra phòng khách.

Ánh đèn đường đượm một màu vàng buồn và tối tăm, le lói chiếu qua khung cửa sổ làm nổi bật những làn khói thuốc trắng bay. Nghĩ cũng buồn cười, hình như đôi lúc khói thuốc lá khiến con người ta tỉnh táo hơn, thấu đáo hơn trong suy nghĩ. Từng làn khói như đang mang theo những nỗi buồn và tan biến vào không khí. Tibu chợt bật cười, cười vào chính bản thân. Bao lâu nay, có những điều mà tibu luôn ém chặt và chôn vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trái tim mình, có những bí mật mà chưa từng có người thứ hai biết được, kể cả những người anh em thân thiết nhất của tibu.

Khi con người ta yêu, các giác quan dường như bị tê liệt và chẳng còn đủ sự sáng suốt để đánh giá về mọi việc xảy ra. Có một điều buồn cười đó chính là trong sự tuyệt vọng, luôn có một phần nào đó rất nhỏ hiện diện hai chữ hy vọng, chỉ đó điều những hy vọng đó không thực tế hoặc cũng có thể là những điều chính con người tự tạo ra để đánh lừa bản thân họ, nó xoa dịu đi cái cảm giác sợ hãi, dẫn lối ta đi khi cuộc sống trở nên bế tắc. Tuy nhiên bản chất cũng chỉ là một con đường khác không có lối ra, họ cứ đi mãi đi mãi, để rồi đến một ngày khi quá mệt mỏi và dường như không thể bước tiếp được nữa.

Tibu chợt thở dài vì biết đã đến lúc mình nên kết thúc con đường đó. Người con gái mang tên sunny, ai biết được rằng bấy lâu nay cô ấy không hề yêu tibu…

-Anh ơi! Anh đâu rồi ? Tiếng jenny gọi

-Anh ở ngoài phòng khách

-Sao anh không ngủ đi chứ ? khuya lắm luôn rồi, vào đây nằm không lại cảm lạnh bây giờ anh.

Tibu dập điếu thuốc, khẽ rùng mình vì cái lạnh lúc sáng sớm và bước thật nhanh vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống thì jenny đã quay sang ôm lấy tibu thật chặt, rồi nhẹ nhàng nói :

-Lạnh lắm đó anh, để em ôm và sưởi ấm cho anh nhé.

Tibu khẽ cười, đưa tay qua ôm lấy jenny nhẹ nhàng hôn lên trán rồi nói

-Ừ, anh biết rồi, em ngủ tiếp đi nhe.

Jenny mở mắt nhìn tibu được một chút rồi lại say sưa ngủ một cách nhanh chóng, cái cách mà jenny nói chuyện, từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt jenny, nói cách khác cái ngôn ngữ của cơ thể cô ấy, nó đáng yêu đến tuyệt đối. Trong thoáng chốc tibu cảm thấy trong lòng mình có đôi chút bình yên.

…

Sáng nay Đà Lạt mưa phùn, cái lạnh nó ăn vào tay thấm sâu tận bên trong cơ thể, đau buốt và ê ẩm. Nhấm nháp ly cà phê nóng, thưởng thức điếu thuốc đang cháy dở thật không có gì tuyệt bằng. Tibu ngồi ngay quán cà phê quen thuộc trước đây, vẫn chỗ cũ vẫn một khung cảnh nhưng cảm giác chẳng còn được như lúc xưa. Hồi đó, mỗi sáng tibu vẫn luôn tụ tập cùng đán bạn thân thuộc của mình, chẳng khác nào một đám quỷ, lúc nào cũng ồn ào cười đùa, mọi thứ cứ như là không gian riêng của họ, sống hết mình cười thật lớn không cần phải lo nghĩ điều gì.

Nhưng… đó là chuyện vài năm trước đây rồi. Tưởng chừng như mọi thứ đều thay đổi sau từng ấy năm, thực tế là chỉ duy nhất một mình tibu mới là thứ thay đổi. Cảm giác nó không được như trước đây nữa, cái cảm xúc vui vẻ nó không còn hiện diện mà thay vào đó là tâm trạng u ám chán nản và dường như có một chút gì đó tuyệt vọng. Con đường mà tibu đang đi, dường như quá sức chịu đựng.

Tiếng nẹt pô ầm ĩ và quen thuộc, tibu sớm nhận ra Beo đang đến. Cái thằng, gần 25 tuổi đầu rồi mà còn như mấy đứa mới lớn. Cái tính nó lúc nào cũng thế, bốc đồng và nóng nảy chẳng bao giờ lớn được.

-Hey, café sớm mày. Beo lên tiếng

-Ừ dạo này tao không ngủ được mày à.

-Chuyện tối qua mày nói tao, nghiêm túc hả tibu?

-Ừ. Tibu trả lời cụt ngủn vì mệt mỏi

-Vậy giờ mày tính sao hả tibu? Beo nhíu mày

-Tao chẳng tính gì hết Beo à, mệt mỏi quá rồi. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Sống chết, đó là chuyện của ông trời. Giày dép còn có số huống chi là con người đúng không mày? Tibu nhếch mép cười.

-M cái thằng, giờ này mà còn đùa được sao.

Beo gầm gừ rồi hỏi tiếp:

-Cái cảm giác đó, nó thế nào hả mày? Tao vốn chẳng bao giờ tin vào những chuyện đó nhưng vì mày là anh em thân thiết của nên…

-Nó đáng sợ !

Tibu cắt ngang lời Beo, thoáng chốc thở dài

-Nó đau đớn nhưng chẳng có bất kì lý do nào, cái đau đó xé nát từng tế bào của mày nhưng lại không phải vì bệnh tật. Hầu như mỗi đêm chỉ cần mày nhắm mắt thì những điều mày lo sợ sẽ hiện lên trong giấc mơ, đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Đôi lúc những điều đó đã từng xảy ra trong quá khứ, là những điều luôn ám ảnh hoặc khiến lương tâm mày cắn rứt. Mày biết điều buồn cười là gì không, nhưng giấc mơ đó… cảm giác luôn rất thật. Thật đến mức mày có thể cảm thấy đau vì nó, hoặc đôi lúc khóc vì nó. Mà thôi bỏ đi, tao cũng chẳng diển tả bằng lời được, mày cũng không hiểu được đâu.

Tibu chợt cười mỉm, cái giọng điệu của nụ cười đó như đang cười trên nỗi đau của chính bản thân mình. Mang chút điệu bộ thách thức với những điều xảy ra dù trong lòng đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Bỗng tibu khựng lại khi nhìn vào mắt Beo, cái ánh mắt đó chưa bao giờ tibu được thấy một lần. Đôi mắt lúc nào cũng rực lửa và hằn đỏ, giờ đây dịu xuống một cách buồn bã, có chút sợ hãi.

-Hey Beo, mày đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Giọng Beo bỗng chốc có chút giận dữ:

-Tất cả là tại con Sunny, ngay từ đầu tao đã biết rồi mà, nhưng tao không ngăn cản vì đó là chuyện riêng của mày. Mày không nhận ra cái điều mà tao luôn nhìn thấy sao tibu?

Tibu bật cười một cách chua chát

-Nhận ra điều gì? Nhận ra rằng sunny chưa từng yêu tao đúng không? Nhận ra rằng thằng Thành mới là người nó thật sự yêu đúng không?

Khuôn mặt Beo hơi bất ngờ vì những gì tibu nói, ngờ nghệch vì không hiểu

-Vậy sao mày vẫn luôn làm những điều ngu ngốc vì nó hả Tibu?

-Tao biết điều đó từ rất lâu rồi Beo à, từ những ngày đầu tiên khi quen nó rồi. Chỉ có điều tao không quan tâm, ghét một người thì ắt hẳn có lý do, nhưng yêu một người sẽ chẳng bao giờ có lý do cả. Bản tính con người tao nó vậy, nói ngu ngốc cũng được mà nói yêu một cách mù quáng cũng chẳng sao.

-Vậy là… vậy là

-Ừ, ngay từ khi quen sunny tất cả đã là một vở kịch mà tao chính là nhân vật chính. Điều buồn cười là dù biết sự thật nhưng tao vẫn cứ giả bộ và diễn vai của mình thật tốt. Không phải tao ngu, mà là vì tao luôn hy vọng một ngày nào đó sunny sẽ đáp trả tình cảm tao dành cho cô ấy. Nhưng chuyện tình cảm chẳng thể đánh đổi bằng tình cảm được, có lẽ nó phải tự xuất phát từ sâu bên trong con tim. Nghe triết lý và khó hiểu quá đúng không? Tibu cười rồi nhìn Beo.

Beo rít một hơi thuốc thật sâu, khẽ thở dài rồi nhìn tibu:

-Lúc này, mày có sợ không người anh em ?

Tibu cười một cách nhẹ nhàng rồi nói :

-Đã biết phía trước không có tương lai nhưng dù trong tim có một chút ấm áp thì con đường dẫu có u ám cũng không còn đáng sợ nữa. Trong cuộc sống dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ ném vào đó một chút niềm tin.

-Ấm áp? Điều ấm áp lúc này của mày là gì hả thằng kia, toàn xàm không à.

-Cái không khí lạnh lẽo này thì điều ấm áp của tao tất nhiên là một ngụm cà phê nóng cùng với điếu thuốc rồi. Thôi tụi nó chắc cũng sắp lên rồi, mày ngồi đây xíu nha, tao về nhà chở jenny đi ăn sáng.

-M cái thằng, vì gái mà quên anh em. Đời mày chết vì gái. Mà tibu nè, mày có hối hận không? Hối hận vì những điều đã xảy ra không?

Tibu vừa đi ra vừa quay đầu lại và hỏi Beo

-Về điều gì?

-Về người mày yêu và những gì mày đã làm cho nó

Tibu cười rồi nói :

-Chính tao cũng không biết, vẫn và đang suy nghĩ

Tibu vừa đi được một quãng ngắn thì nghe tiếng Beo hét lớn

-Ê thằng khốn, mày có thể từ bỏ cuộc sống của mày nhưng tao không bao giờ từ bỏ cuộc sống của anh em tao.

Điều đó khiến tibu bật cười và chửi thầm trong bụng

“ Cái thằng khỉ gió”

…

Tibu về đến nhà thì jenny đang ngồi trên sofa, tai đeo phone và thỉnh thoảng lại hát vài câu. Vừa nhìn thấy tibu thì jenny nở một nụ cười thật tươi

-Morning anh.

-Buổi sáng, jenny !

-Uống café mà về sớm vậy hả anh?

-Đói bụng rồi, và muốn đi ăn sáng với em. Có vấn đề gì không. He he

-Anh tuyệt nhất. Nói rồi jenny chồm tới ôm lấy tibu và hôn một cái kêu thật to

-Anh đợi em thay đồ nhé.

-Ok

Vừa lúc đó thì điện thoại tibu nhận được tin nhắn, tibu có thể cảm thấy được trái tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức nổ tung, bàn tay bắt đầu run lên bần bật

“ Em đang ở Đà Lạt, hẹn anh 20 phút nữa, đồi thông tin”

Tibu thoáng chốc bần thần vì cái tin nhắn, là sunny. Cô ấy đang ở đây. Mãi mê suy nghĩ tibu không biết jenny đã đứng sau lưng mình từ lúc nào

-Chuyện gì vậy anh, ai nhắn tin mà sao nhìn anh có vẻ hốt hoảng vậy? Vẻ mặt jenny có một chút nghi ngờ và nhìn tibu

-À… ừ một người bạn của anh thôi. Jenny à, giờ anh có việc phải đi rồi, em chịu khó đi ăn một mình nhé.

-Dạ em biết rồi, anh đi xe cẩn thận nhé. Nói rồi jenny ôm tibu thật chặt, tưởng như không bao giờ muốn rời xa tibu. Nhưng cái ôm đó lạ lắm, cái cảm giác đó tự nhiên khiến tim tibu hơi thắt lại, nó như là lời chào tạm biệt…

Tibu nổ máy chuẩn bị đi thì quay đầu lại thì tiếng jenny gọi

-Anh nè

-Sao em?

Vẫn nụ cười quen thuộc đó, tươi và đầy sức sống, mang theo một chút ấm áp nhìn tibu một cách trìu mến

-Em yêu anh !

…

Như là lần đầu tiên tibu hẹn hò với sunny, đã lâu lắm rồi, ừ đã rất lâu rồi. Tibu phóng xe như bay, mọi thứ bắt đầu nhòe dần đi, tiếng gió rít hai bên tai. Chỉ có điều cảm giác rạo rực trước đây không còn nữa, mà thay vào đó là mơ hồ. Mọi thứ hình như đang đi không đúng với quỹ đạo của nó, những điều đang xảy ra dường như giống như là một giấc mơ hơn là thực tế. Sau bao nhiêu chuyện, giờ đây sunny lại muốn gặp tibu. Đầu óc tibu rối lên vì mâu thuẫn, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện và nhảy múa trong đầu.

“Tại sao sunny lại gặp mình”

“Cô ấy nhớ lại tất cả rồi sao”

“Vậy giờ phải thế nào, mình sẽ nói là rất nhớ cô ấy…”

“Hay là mình nên nói tình yêu dành cho cô ấy vẫn lớn lên theo từng ngày?”

“ Mình sẽ ôm cô ấy thật chặt chứ…”

…

Mưa tạnh tự lúc nào rồi, tibu chậm rãi bước về phía đồi thông tin. Bàn tay đang lướt qua những đám cỏ xanh rì và ẩm ướt bởi những giọt mưa. Cái cảm giác ướt át và đượm buồn thoáng chốc lướt qua tâm trí tibu. Bởi đơn giản sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng thì tibu cũng chấp nhận được sự thật, mà đáng lẽ nó phải được làm sáng tỏ trong suy nghĩ tibu từ rất lâu rồi.

Gió vẫn thoang thoảng đâu đây, hoà quyện cùng với tiếng rì rào của cây cỏ như một bản ballad buồn, trầm tư và sâu lắng. Khi mà những hình ảnh của người con gái đó bắt đầu hiện lên trong giác quan của tibu, là lúc tibu có thể nghe tiếng trái tim mình đập ngày một lớn hơn. Vẫn luôn như vậy, tất cả đối với tibu đều là lần đầu tiên. Sức hút từ người con gái đó đối với tibu thật mãnh liệt, nó không có giới hạn và cực kì mạnh mẽ.

Sunny đứng đó, nơi đầu tiên hai đứa hôn nhau, nơi mà tibu mất đi thứ gọi là nụ hôn đầu đời. Gần 5 năm rồi…

Cô ấy đang mải mê nhìn về phía trước, vẫn cái dáng dấp nhỏ bé đó, nhỏ nhắn và yếu ớt. Cái áo khoác mỏng không đủ ngăn cái lạnh lấn lướt trên cơ thể sunny, hai tay cô ấy khoanh về phía trước, như để tự bảo vệ mình trước cái lạnh hoặc cũng có thể là những nỗi sợ hãi, những nghi vấn trong đầu sunny lúc này.

Tibu nhẹ nhàng đứng cạnh sunny, cả hai cùng ngắm nhìn cái khung cảnh buồn lạnh lẽo và u ám phía trước. Tibu chợt cười, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

-Chẳng có gì tuyệt bằng không khí trong lòng nơi đây, lớp trưởng nhỉ. Tiếc là mây xám che hết mặt trời rồi, liệu mây có tan không?

Sunny quay sang nhìn tibu, rồi nói:

-Gió đến thì mây tự khắc sẽ tan thôi, rồi ấm áp sẽ lại về.

-Khi nào thì gió đến? Tibu gặng hỏi

-Khi mọi thứ sẵn sàng đón nhận cái ấm áp của mặt trời

Tibu quay sang nhìn sunny một lúc thật lâu, mọi thứ lặng đi, chỉ có tiếng rì rào của gió và lá cây.

-Sau một giấc ngủ thật dài, mặt trời cũng tỉnh giấc rồi sao? Tibu hỏi

-Hy vọng là chưa đốt cháy hết mọi thứ. Sunny nói rồi nhìn tibu

-Dù gì thì thiếu mặt trời, vạn vật cũng chẳng tồn tại được, đúng không sunny? Tibu lại cười, nhưng nụ cười này thoáng buồn, như chất chứa rất nhiều tâm sự, dồn nén biết bao nhiêu cảm xúc, tưởng chừng như mang theo hàng vạn hàng triệu nỗi nhớ chất chứa bấy lâu nay.

Nói rồi tibu lại hít một hơi thật sâu, cố gắng thốt ra vài lời nhưng chẳng thể được, như có gì đó đang chắn ngang bên trong tibu. Là sự giận dỗi, thù hận hay là yêu thương… thậm chí tibu cũng chẳng thể biết.

-Lúc nào hả sunny? Khi em nhận ra anh?

-Từ những ngày đầu tiên anh bước vào lớp tibu à !

-Hôm nay sao lại quyết định gặp anh?

Đến lượt sunny thở dài, hai môi mím chặt rồi chợt nắm tay tibu

-Anh đã phải chịu đựng nhiều rồi, giờ để em bù đắp cho anh những mất mát và đau thương đó được không tibu?

Tibu hơi nhíu mày, rồi lại cười. Chưa bao giờ tibu cười tươi đến thế. Nhưng trong thoáng chốc, đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tibu khóc trước mặt sunny. Những giọt nước bắt đầu lăn dài trên đôi mắt tibu, chảy xuống dần dần tan vào mặt đất. Mọi thứ có thể tan biến theo trời đất nhưng hạnh phúc và những nỗi đau có lẽ là bất diệt. Định mệnh đưa quá nhiều nỗi đau đến với tibu, có lẽ là để khi những điều hạnh phúc ập đến, tibu cảm thấy trân trọng giá trị của nó hơn bao giờ hết.

-Sao vậy anh? Anh nói gì đi chứ. Sunny hơi bối rối khi thấy tibu như thế

-À… ừ… không sao đâu em, chắc tại vì anh vui khi gặp lại em thôi.

-Vậy đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhe anh, nhe tibu!

Tibu im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã.

-Sunny, tình yêu và sự thương hại có khác biệt rất lớn, em có biết điều đó không? Hãy ở bên cạnh một người yêu mình, chứ đừng cố gắng ở bên cạnh một người mình yêu. Đó là câu nói anh căm ghét nhất, và hình như mình đang ở trong tình huống này phải không em?

Vẻ mặt Sunny hơi hốt hoảng trong một giây ngắn ngủi, rồi lại bình thường trong thoáng chốc

-Sao anh lại nghĩ vậy tibu, đừng suy nghĩ nhiều và tự làm khổ mình nữa. Anh đã phải chịu nhiều đau đớn rồi.

Tibu đưa tay lên một cách chậm rãi, lướt nhẹ qua sống mũi và đôi mắt của sunny. Nhắm mắt lại và cảm nhận cái lạnh từ khuôn mặt vì mưa vì gió và vì sương của sunny.

-Anh luôn mong rằng sẽ được sưởi ấm cho em những khi cơ thể em bắt đầu khó chịu và đau đớn vì cái lạnh cắt da cắt thịt, mong rằng anh sẽ che chở cho em mỗi khi trời mưa, chặn đứng các cơn gió trước khi nó kịp đến em và bảo vệ cho em suốt đời. Nhưng… dường như mọi chuyện chẳng bao giờ được như con người mong muốn.

-Anh sao vậy, bây giờ chưa phải là muộn mà tibu?

-Sunny à, em biết điểm chung lớn nhất giữa anh và em là gì không?

-…

-Là mình đều có một tình yêu lớn, tất cả những gì em đã trải qua và phải chịu đựng anh đều biết hết. Tình yêu anh dành cho em, nó hệt như là tình yêu em dành cho Thành đúng không?

-Em.. em..

-Anh chưa bao giờ trách em cả sunny, bởi lẽ tình yêu của em khiến anh thật ngưỡng mộ. Nó cũng lớn lao và luôn cháy hết mình, sẵn sàng hy sinh mọi thứ mà chẳng cần lý do.

Tibu có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách bên trong tim mình khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má sunny. Nó đau đớn và âm ỉ…

-Nhưng… tibu… em yêu anh.

-Tình yêu đó chưa đủ lớn để khiến em quên đi con người đã ruồng bỏ và bội bạc với em. Điều khiến anh vui đó chính là cũng có lúc tưởng chừng như anh có thể xoa dịu một phần nào đó nỗi đau bên trong con tim em. Khi yêu ai đó bằng tất cả trái tim mình, thì dù có chia xa thì tình yêu đó chẳng bao giờ mất đi. Anh biết là có những lúc em đã muốn quên nó đi, dẹp bỏ sang một bên để bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng không được vì cái tình yêu đó nó quá lớn, mãnh liệt và đầy sức hút đến mức không thể dứt ra, đúng không em?

-Mình.. mình làm lại từ đầu đi anh… được không anh. Hãy xóa hết mọi điều đau buồn và bắt đầu một cuộc sống mới.

Tibu ôm lấy sunny thật chặt, cái cảm giác đó luôn bình yên như vốn dĩ của nó. Không gian rộng lớn này, giờ đây chỉ còn hai con người hệt như trước đây. Bình lặng và yên ả…

-Bao nhiêu ngày trôi qua, anh tự hỏi là có ngày nào anh ngừng yêu em nhiều hơn. Ngày đến rồi đi, nỗi nhớ về em lúc nào cũng da diết, nó khiến trái tim anh thắt lại, đôi mắt anh lu mờ đi, ly trí anh dần tan biến. Chỉ duy nhất một điều, đó là hình ảnh của em chưa bao giờ phai nhạt… dù là từng chi tiết nhỏ nhất, đôi mắt em, mái tóc em, nụ cười hay giọng nói nhẹ nhàng của em. Mọi thứ cứ như là một giai điệu, cất lên mỗi khi một ngày mới của anh bắt đầu và kết thúc. Dù ngàn năm sau, những kí ức và nỗi đó cũng sẽ chẳng tan biến đi được.

Nước mắt sunny rơi ngày một nhiều hơn, đến mức tibu có thể cảm giác được cái ướt át của nước mắt và cái vị mặn của nó trước ngực mình.

-Kí ức sẽ chẳng bao giờ lãng quên được em à, thế nên mình sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh nhau được nữa. Điều hối tiếc duy nhất là anh đã gặp lại em. Hãy yêu thương bản thân mình như cái cách em yêu thương người ta nhé. Hãy cười thật lớn, sống chậm lại và cảm nhận những điều ý nghĩa trong cuộc sống này. Không thể biết được điểm bắt đầu của một tình yêu nhưng lại dễ dàng nhìn thấy một khi nó đã kết thúc.

Tay tibu dần nới lỏng ra, sunny cũng tự hiểu mọi chuyện đang xảy ra tuy nhiên nói không nên lời, nước mắt vẫn cứ tuôn mãi. Tuyệt nhiên không một chút níu kéo, tibu cũng chẳng bất ngở trước điều đó, vì tình yêu là thế. Sẽ chẳng hạnh phúc nếu đến với nhau vì níu kéo, sẽ chẳng lâu bền vì đến với nhau bằng lòng thương hại, và cũng không bao giờ bất diệt nếu đến ở bên cạnh nhau vì tình yêu của đối phương dành cho mình quá lớn.

Mây dần tan rồi, nhưng tia nắng ấm ấp bắt đầu trải dài trên các thảm cỏ, phản chiếu qua những giọt nước đọng trên tán lá. Dưới ánh nắng, sunny tỏa sáng một cách lạ kì.

-Tạm biệt em, thiên thần. Tibu quay đầu thật nhanh, không đủ can đảm để nhìn sunny một lần nữa…

Câu nói cuối cùng, tibu thốt lên chỉ đủ mình nghe, cái câu nói mà tibu tự nhủ rằng suốt cuộc đời này, mỗi khi bên cạnh sunny sẽ nói cho cô ấy nghe, nói đến khi nào tibu không còn tồn tại được nữa…

“ Anh yêu em ”

“ Điều hối tiếc duy nhất là anh làm mọi thứ để được gặp lại em, vì thật sự nó không phải là điều đúng đắn, đáng lẽ ra anh nên để cho em quên hết mọi thứ, để những kí ức đau buồn đó mãi chôn vùi và để cho nước mắt em thôi rơi nữa…”

Con đường về nhà sao xa xôi qua, những cơn đau ập đến một cách nhanh chóng, tê buốt hết cơ thể và âm ỉ bên trong. Tựa như một mũi kim cứ khoan vào cơ thể tibu từng chút một, trời lạnh thật đấy nhưng mồ hôi tibu vẫn cứ tuôn ra liên tục. Hình ảnh sunny đứng nơi đó nhìn về phía tibu cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, chẳng thể nào tan biến đi được. Tibu muốn hét thật lớn, là vì đau hay là vì cái tình yêu đó cứ cháy âm ỉ và đốt cháy tim gan tibu lúc này.

Đó là quyết định của riêng tibu lúc này, chẳng phải vì sự sống hay cái chết, mà cũng chẳng phải vì lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Chỉ đơn giản là trong lúc này đây, với tibu tình yêu chẳng phải là thứ để níu kéo hoặc đánh đổi mà có được. Nếu không khiến người mình yêu cảm thấy thanh thản và hạnh phúc thật sự thì hãy buông ra. Hãy để mọi thứ theo gió và tan biến vào mây. Hãy để trái tim mình yêu thương về với nơi nó sẽ thuộc về, rồi mai đây một ai đó sẽ đến và sưởi ấm nó, bình minh sẽ lại bắt đầu và kết thúc bằng hoàng hôn thật ấm áp và bình yên. Rốt cuộc tibu cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ tình yêu… Tình yêu là vì người con gái mình yêu thương hy sinh và chịu đựng, là niềm khát khao được dâng hiến tất cả những gì bản thân mình đang có, chỉ để đánh đổi nụ cười và niềm vui của người con gái đó.

Quảng cáo

72. Chương : 73 End

Tibu cảm thấy thật mỏi mệt và quá đau đớn, khi nào thì mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ là cái chết hay là một cuộc sống mới, chỉ là tâm trí và cơ thể tibu dường như không thể chịu nổi nữa rồi. Tibu cứ chạy xe mãi không dừng, cứ đi mãi đi mãi. Mắt nhòe đi và cay xè không hiểu là vì nước mắt hay vì mồ hôi ướt đẫm trên trán chảy xuống. Điểm bắt đầu hình như luôn là điểm kết thúc mọi chuyện, nó như là một vòng tròn luân hồi trong cuộc sống.

Tibu lại chạy xe trở về đồi thông tin trong vô thức, sunny đã đi tự lúc nào rồi. Như thế cũng hay... Tibu dựng xe nằm ngang trên đồi, cũng chẳng còn chút sức nào mà gạt chân chóng. Thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nắng trong lòng, cũng chẳng cần phải gồng mình lên mà chịu đựng. Tibu ngồi dựa mình vào gốc cây, nhắm mắt lại và cảm nhận xung quanh. Từ những âm thanh nhỏ nhặt nhất, tiếng chim kêu ríu rít, những tán cây rì rào vuốt ve nhau như thể đang vui vẻ chào đón ánh nắng. Riêng phần tibu, ánh nắng mà tibu vừa đón nhận, nó vô cùng ấm áp, thanh bình và yên ả…

“ Chào các bạn, mình tên là sunny, rất vui vì được là một trong những thành viên của lớp này”

Ngày đầu tiên gặp cô ấy, tibu đã biết rằng mình chẳng cần đến 1 phút để nói lời yêu thương, chào đón những cảm xúc đầu đời. Nó đến rất nhanh và vô cùng mãnh liệt. Cái sức hút từ hai chữ tình yêu đó, hình như là vô hạn và không bao giờ có điểm dừng. Khi lớp phó cất lên những tiếng hát như tự giới thiệu bản thân mình với mọi người. Đó cũng là giai điệu thức tỉnh cái tình yêu mạnh mẽ và vô tận trong trái tim người con trai mang tên tibu. Dù nó không đủ hay đến mức khiến con người ta phải khơi dậy những cảm xúc sâu tận bên trong mình, dù nó không đủ hay đến mức khiến con người ta phải điên đảo và hâm mộ. Nhưng nó là một bài thánh ca được vang lên từ thiên thần mang tên sunny đối với tibu.

Trong tiềm thức, tibu biết rằng mình lại tiếp tục lạc vào những giấc mơ. Có lẽ tibu đã thiếp đi từ lúc nào vì mệt mỏi. Vẫn cái hành lang dài thăm thẳm và dường như không có lối ra, tibu cứ bước mãi. Tiếng bước chân lộp cộp cứ vang lên từng bước một và vọng lại từ nới rất xa. Tiếng hét vì đau đớn lớn dần và gần với tibu, tim tibu như ngừng đập khi nhận ra giọng người con gái đang thét lên vì đau đớn đó chính là sunny. Tibu gồng mình chạy thật nhanh, như dồn hết chút sức cuối cùng để đến với sunny. Khi mà những hình ảnh của sunny đập vào mắt tibu, là lúc tay chân tibu dần trở nên run rẩy, tâm trí bấn loạn. Cô ấy đang nằm đó, tay ôm bụng, khuôn mặt chất chứa đầy đau đớn và buồn bã, máu vương vãi trên khắp sàn nhà, miệng sunny không ngừng la lên vì đau đớn.

“ Tibu ơi, em đau quá. Cứu con em, cứu em.”

Cơ thể tibu như đông cứng, bất động đứng đó và nhìn xuống sunny. Mắt tibu ướt đẫm vì nước mắt, không thể cử động không thể làm gì. Tibu nắm tay thật chặt, như phá tan cái băng đang đông cứng cơ thể mình, cái đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp bàn tay tibu. Xương ngón tay nứt lách tách, máu chảy xuống nhỏ giọt và ướt đẫm dưới đất.

“ Em đau quá anh ơi, anh giúp em được không, anh nói yêu em và sẵn sảng làm mọi thứ vì em mà, anh chịu nỗi đau này thay em được không ”

“ Em sẽ chết mất, anh sẽ không bỏ rơi em đúng không, em xin lỗi vì đã làm những điều ngu ngốc, người đó quá tệ bạc và bỏ rơi mẹ con em như thế này”

Và rồi những hình ảnh sunny dần nhạt nhòa trước mắt tibu, không có cách nào để tibu níu giữ sunny lại. Khi mà sunny tan biến, cũng là lúc tibu hét lên thật lớn, vì đau đớn hoặc cũng có thể là vì không làm được gì. Dường như nỗi đau đó nó bắt đầu chuyển sang tibu và trải dài lên khắp cơ thể. Giấc mơ này, giấc mơ này… hình như nó muốn tibu phải cảm nhận những gì sunny đã từng phải chịu đựng.

Biết bao nhiêu đau đớn tibu đã trải qua nhưng lần này, nó mới chính là nỗi đau kinh khủng nhất. Bụng tibu thắt lại, tưởng chừng như ruột gan đang lồng lên nhau và đứt ra từng khúc một. Trong tiềm thức của mình, không phải là tibu đang sợ hãi, không phải tibu muốn nó dứt ra thật nhanh. Mà tibu muốn nó hãy đến một cách đầy đủ nhất. Tibu lại bật khóc, không vì đau đớn. Chỉ là quá thương xót cho sunny…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Tibu ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn ướt đẫm. Lệ chẳng thể ngừng rơi, phía dưới bụng vẫn đau một cách dữ dội. Lại là lần đầu tiên trong đời, tibu khóc thật lớn, tưởng chừng nếu có ai đó quanh quẩn ở đó chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nấc đó. Khuôn mặt tibu lấm lem nước, chẳng thể phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Tibu nấc lên liên hồi, khuôn mặt nhăn nhúm vì khóc và đau đớn. Dồn chút hơi sức cuối cùng, tibu đập tay liên hồi xuống dưới mặt đất rồi hét lên thật lớn

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Sunny… sunny…. Anh… anh… ngày đó đáng lẽ.. anh anh…phải giết thằng khốn đó…”

Mắt tibu nhắm chặt, đưa tay lên che đôi mắt lại, những hình ảnh lúc đó lại hiện về, đêm cuối cùng tibu gặp sunny trước khi cô ấy rời xa Đà Lạt, rời xa tibu…

- Em đừng đi được không? Thật sự, anh không thể sống thiếu em đâu sunny à. Em hãy tin rằng em là tất cả cuộc sống của anh

- Em… em xin lỗi tibu. Nhưng thật sự em phải đi, mọi người đều biết chuyện của em hết rồi. Em thật có lỗi với anh, ngày đó em cứ tưởng sẽ dứt ra khỏi người đàn ông đó được nên mới quen anh. Nào ngờ…

- Em có yêu anh không sunny?

- Thật sự nói không thì không đúng, nhưng nói nhiều thì chưa đủ, thời gian gặp gỡ và bên cạnh anh chưa đủ nhiều như anh Thành. Mặc dù biết ổng tệ bạc những em không có cách nào để tránh xa con người đó được, em đã quá ngây thơ khi tin tưởng người như thế.

Tibu hít một hơi thật dài, đưa tay vào trong túi và lấy ra một sợi dây chuyền. Rồi đeo cho sunny một cách chậm rãi.

- Tình yêu là một thứ khó hiểu, chỉ yêu thôi là không đủ, có lẽ mình có duyên nhưng không phận sunny à. Em hãy nhìn ngôi sao trên sợi dây chuyền này. Em chính là ngôi sao, thế nên sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tỏa sáng em nhé. Anh biết giờ có níu kéo cũng không thay đổi được gì nữa rồi.

Ánh đèn đêm le lói và sáng yếu ớt, đủ để làm nổi bật những giọt nước long lanh đang bắt đầu chảy dài trên gương mặt hốc hác vì mệt mỏi của sunny

- Tibu à… em .. em xin lỗi… anh quá tốt, em chưa bao giờ xứng đáng với anh cả.

Tibu chợt cười, một nụ cười trìu mến rồi nói

- Trong tình yêu chẳng có gì gọi là xứng đáng hay không xứng đáng. Em là cho đi chứ không phải mong đợi được nhận lại em à. Vậy giờ em có dự định gì không? Chắc chắn phải đi sao?

Sunny thở dài, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

- Có lẽ vậy anh à, giờ em muốn đi một nơi thật xa, có một đứa con rồi hai mẹ con cùng sống qua ngày mà thôi. Em quá mệt mỏi rồi, không thể suy nghĩ được nữa.

- Em đừng ngốc vậy, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Sẽ vất vả và cực khổ lắm.

Sunny chợt cười, rồi nói tiếp

- Anh đừng lo, em chỉ nghĩ vậy thôi. Thôi cũng trễ rồi, hẹn gặp anh trên lớp nhé, bên anh lúc nào em cũng thấy thoải mái, với anh em luôn dễ dàng nói hết tâm sự trong lòng mình. Giá như… em gặp anh sớm hơn…

Tibu tiến sát tới sunny, bất chợt ôm lấy cô ấy, miệng thì thầm

- Sunny, em đừng đi được không…

- Em xin lỗi, nhưng em cũng không thể làm gì hơn, cả nhà em biết chuyện rồi

- Ừ vậy em nên đi đi, có một cuộc sống mới một bắt đầu mới thật tốt

- Anh hứa với em, phải sống thật tốt nhé !

Tibu chợt nấc lên một cách nghẹn ngào, hai tay giữ chặt sunny dường như không thể để cô ấy đi được.

- Ny à, anh yêu em. Các ngôi sao và các vị thần sẽ thay anh bảo vệ em

Nhìn sunny xa dần, mắt tibu bỗng chốc cay xè, miệng thì thầm chỉ đủ mình nghe

 Anh xin lỗi khi không giữ lời hứa, vì cuộc sống của anh đã kết thúc ngày hôm nay rồi. Điều đau đớn là anh không thể giữ được nó... 

Trở về với thực tại, khi mà những hình ảnh đó mờ dần đi, nước mắt tibu lại chảy xuống mỗi lúc nhiều hơn, trời sinh con người bản tính hình như vốn dĩ yếu đuối, chỉ là họ sẽ ngày một mạnh mẽ hơn sau những thăng trầm của cuộc sống. Trái tim tibu đau nhói một cách dữ dội và mãnh liệt khi nghĩ về sunny. Những ngày đầu bước chân xuống Sài gòn, sunny đã mang trong mình giọt máu của Thành. Tibu tự mình hiểu rằng đó là cái cách mà sunny cứu vớt tình yêu của mình. Rồi cô ấy cũng phải tự hủy đi sinh linh bé bỏng bên trong cơ thể vì người đàn ông bội bạc và phũ phàng đó.

Tưởng rằng thần chết sẽ mang sunny đi vì biến chứng băng huyết, nhưng dường như có một chút may mắn nào đó đã đem cô ấy trở lại. Hình như các vị thần đã âm thầm dõi theo và bảo vệ cô ấy.

Mỗi khi nghĩ tới hình ảnh sunny nằm đó, máu lênh láng trên mặt đất là tibu lại không kìm được nước mắt. Cả cuộc đời này chưa bao giờ tibu trách hay căm hận sunny dù chỉ một lần. Cái cách cô ấy yêu thương một người, nó quá khờ dại và mù quáng. Tình yêu đó khiến con người ta hy sinh tất cả bất chấp mọi hiểm nguy chỉ để bên cạnh người mình yêu.

Những cơn đau cũng dịu đi dần, trời đã về chiều. Hình như đây là lần đầu tiên tibu nhìn thấy bình minh trên đồi thông tin. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời xuyên qua các tán thông, chiếu thẳng vào khuôn mặt của tibu. Bỗng chốc tibu thèm cái bình yên này quá. Gió lặng rồi, mây cũng tan rồi... trong lòng thẫm nghĩ ngày nào đó, đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, liệu có được chút bình yên nào không.

...

- Anh về trễ vậy ?

Jenny ngồi đó, ngay bàn ăn nhìn tibu đầy vẻ lo lắng. Có lẽ cô ấy ngồi chờ tibu từ sáng đến chiều. Khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi

- Ôi trời. Em chờ anh về ăn cơm chưa đến giờ sao ? Sao em không ăn trước đi. Tội em quá vậy

- Anh sao vậy tibu, mắt anh sưng húp lên rồi kìa. Nói rồi jenny cũng bắt đầu khóc, nhìn tibu đầy thương xót.

Tibu có chút bối rối khi nhìn thấy jenny như thế

- Anh... anh không sao đâu, em đừng lo !

- Em biết là anh đi gặp chị sunny đúng không. Ngay từ lúc sáng, đôi mắt của anh đã tố cáo anh rồi. Chỉ duy nhất chị sunny mới khiến ánh mắt của anh đặc biệt đến thế.

- Ừ... dường như em luôn là người hiểu anh nhất jenny à

- Nhưng sao anh có vẻ buồn quá vậy, có chuyện gì thế anh ?

- Cũng chẳng có gì, chỉ là anh muốn giữa anh và sunny có sự kết thúc thôi. Mọi chuyện chẳng thể dây dưa mãi như thế này được.

Jenny hơi bất ngờ, nhìn tibu chằm chằm rồi nói

- Anh khùng hả tibu, anh luôn yêu thương chị ấy hơn cả bản thân mình mà

- Có lẽ anh không muốn theo đuổi thứ không thuộc về mình nữa, càng cố với tới nó lại càng xa cách mình hơn. Cuộc sống là thế mà. Tình yêu lúc nào cũng vô cùng đặc biệt phải không em. Là thứ không thể đánh đổi mà có được.

Bước gần về phía tibu, jenny chợt ôm lấy tibu rồi nhẹ nhàng nói

- Thôi anh đi tắm đi nhé, em hâm lại thức ăn rồi mình cũng ăn tối nha.

Tibu ngồi dựa vào tường, như xả hơi sau một ngày nặng nề. Những làn nước trải dài từ trên đầu xuống dưới gót chân, hơi nóng nghi ngút bốc lên xóa tan mọi mệt mỏi, mang theo những muộn phiền rồi tan biến vào không khí. Trời đà lạt lạnh thật, cái cảm giác tê buốt ăn sâu vào những đầu ngón tay, như thể làm tê liệt hết những tế bào bên trong cơ thể. Nhưng cái lạnh đó lại khiến tibu thích thú, dù thế nào thì cũng sinh ra và lớn lên trong cái không khí lạnh lẽo này biết bao năm nay.

Bàn ăn cũng chỉ có hai người. Trong lòng tibu bỗng thấy nhớ ba mình thật nhiều. Đã rất lâu rồi không gặp ba, đất khách quê người tibu tự hỏi chắc ba cũng thèm cái cảm giác ấm cúng của một bữa cơm gia đình lắm...

- À jenny

- Sao anh ? Jenny vừa ăn vừa nhìn tibu

- Ăn xong anh sẽ dẫn em tới một nơi đặc biệt

- Wao, nơi nào mà đặc biệt, anh làm em tò mò quá nhen. Đi đâu vậy anh

- Tới nơi rồi em sẽ biết.

Môi jenny mím chặt lại, đôi mắt lại căng tròn ra, nhìn tibu một cách nũng nịu rồi nói

- Nói cho em biết trước đi mà, năn nỉ anh đó. Hic

Cái khuôn mặt đó, tibu vừa thích lại vừa yêu, đôi lúc cô ấy hệt như một đứa trẻ, nhưng đôi lúc lại chín chắn và trưởng thành một cách kì lạ.

- Trời, thì cứ ăn xong đi rồi biết. Tibu nói

Jenny làm vẻ hờn dỗi, hứ lên một tiếng rồi lườm tibu một cái. Điệu bộ đó khiến tibu phải bật cười rồi xoa dịu cô ấy

- Đến một nơi rất đẹp, nơi mà anh đã từng nghĩ rằng sẽ đến đó cùng với người anh yêu thương nhất. Thế đã được chưa.

- Oh yeah. Ăn cơm nhanh là ăn cơm nhanh thôi. Yêu anh nhất.

Jenny lại cười, cái nụ cười mà đôi lúc khiến tibu nhầm lẫn rằng cái hiệu ứng mà nó mang lại hệt như nụ cười của sunny. Ấm áp và đầy bình yên. Đôi lúc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là một điều kì diệu của thế giới này.

Mọi người cứ nghĩ rằng những con phố dưới hàng ngàn ánh đèn lấp lánh, phản chiếu lên hồ Xuân Hương tạo nên đêm Đà Lạt đầy quyến rũ và thơ mộng, tựa như một bức tranh hoàn mĩ của thiên nhiên. Nhưng thật ra đối với tibu, bức tranh đó không phải là đẹp nhất.

Càng về đêm không khí càng trở nên lạnh lẽo, sương buông xuống kín cả con đường dày đặc đến mức khó quan sát rõ được phía trước. Đường vào Trại Mát buổi tối khá vắng vẻ, có lẽ vì nơi này khá biệt lập so với trung tâm thành phố, thỉnh thoảng mới có vài xe qua lại. Con đường dài quanh co chạy dọc các ngọn núi, hai bên bao bọc bởi các rừng thông chính vì thế những khoảnh khắc đầu tiên khi vừa bước chân tới nơi đây là cảm nhận được cái lạnh lẽo xuyên suốt khắp cơ thể.

Jenny ngồi phía sau ôm lấy tibu thật chặt. Thỉnh thoảng lại ngân nga lên một giai điệu nào đó

- Tối nay trời lạnh quá anh nhỉ. Sương mù quá trời luôn nè. Lạnh wớ àààààà

- Ừ tối nay lạnh kinh khủng, hai tay anh tê buốt hết rồi nè.

- Hừ, cái anh này. Lúc nãy em đã dặn là mang găng tay cho ấm mà không chịu nghe lời em là sao. Grừ.... ghét anh ghê

Tibu cười rồi nói

- Trời, không sao đâu mà. Thích thì ôm chặt chút nữa cho ấm miếng coi.

Không cần quay lại nhưng tibu cũng biết được rằng jenny đang cười mỉm sau lưng mình, tay siết chặt hơn một chút.

- Tới rồi...

Tibu dừng xe lại định quay đầu ra phía sau thì jenny đã chồm tới phía trước và hôn lên má tibu một cái thật nhanh

- Chết anh rồi nha. Hô hô

Mỗi lần nhìn cái gương mặt đó tibu lại thấy buồn cười, cái gương mặt ngây thơ đến mức không tưởng.

- Aaaaaaa, đẹp quá anh ơi. Đây là nơi anh nói sao. Phía đằng xa là cái gì mà nhiều đèn quá vậy anh ?

Đã nhiều năm rồi, không biết bao nhiều lần tibu đi ngang qua cái nơi này. Từ phía trên đèo có thể nhìn thấy muôn vạn nhà kính mà bên trong đó thắp sáng bởi vô số ánh đèn được dùng để sưởi ấm cho các bông hoa. Cái màu đó vàng dịu, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Tưởng chừng như vẻ đẹp diệu kì của bầu trời ban đêm với muôn ngàn ánh sao là duy nhất, nhưng hình như con người và thiên nhiên đã tạo ra một bầu trời khác ở phía dưới này. Phần nào đó, còn có phần nổi trội hơn vì cái cảm giác ấm cúng mà nó mang lại.

- À, đó là nhà kính dùng để che chắn cái lạnh và mưa cho bông, khí hậu đà lạt em biết rồi mà, lạnh và mưa, có phần khắc nghiệt. Buổi tối lúc nào họ cũng thắp sáng để sưởi ấm cho cây.

- Ôi mẹ ơi, đẹp quá tibu à. Sao giờ anh mới chịu dẫn em tới chứ hả. Anh thật đáng ghét mà.

Jenny miệng nói nhưng mắt không ngừng hướng về phía trước, vẫn chưa hết vẻ bất ngờ bởi cái khung cảnh đó mang lại.

Nghĩ cũng đúng, thật sự những hình ảnh phía trước mặt tibu và jenny chẳng khác nào một tuyệt tác của tạo hóa. Mọi thứ chỉ có thể miêu tả bẳng một từ đơn giản. Nhưng cái đơn giản đó lại hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Hàng triệu ánh đèn thắt ẩn thoắt hiện sau làn sương mù, nguyên cả một thung lũng rực sáng một màu vàng ấm. Khiến cho con người ta khó mà cầm lòng được.

Jenny chợt đưa tay ra rồi nắm lấy hai bàn tay của tibu

- Hai cái tay nào lạnh thiệt là lạnh đâu, đưa đây em coi.

Nói rồi jenny đưa hai tay tên lên miệng, thổi những hơi ấm vào đó.

- Phù... phù... tay ơi tay ơi, mau hết lạnh đi nhen.

Tibu chợt cười, rồi nói :

- Em là người con gái đầu tiên được anh dẫn lên đây, có lẽ đó là phần thưởng xứng đáng cho bữa tối.

Jenny nhíu mày lại, môi mím chặt rồi nũng nịu

- Nhưng không phải là người con gái anh yêu nhất, oh men. Em xin lỗi vì đã phá vỡ dự định của anh nhé. He he

- He he, chuyện đó em không cần phải lo. Nhưng em không buồn chứ?

- Trời, buồn gì hả anh? Không phải đang tuyệt lắm sao

- Em không phải là người anh yêu nhất, nhưng em là cô gái mà anh thương nhất…

- Với em, mọi chuyện rất đơn giản, em chẳng bao giờ ghen tỵ với tình cảm của ai. Chỉ cần ở bên cạnh người em yêu thương, trải nghiệm những giây phút hạnh phúc và vui vẻ là mãn nguyện rồi. Nghĩ làm gì cho mệt người anh ha. Hì hì

Jenny tựa vào người tibu, hay tay vòng qua ôm người tibu như thể chẳng muốn rời xa, mắt vẫn không ngừng nhìn xuống phía dưới thung lũng.

- Tibu nè, hôm nay gặp chị sunny… gặp lại chị ấy thế nào?

Thật sự mà nói, với jenny tibu dường như chẳng bao giờ phải che dấu hay úp mở bất cứ chuyện gì, dù đó là về sunny. Tibu luôn dễ dàng nói ra những điều trong lòng mình đang nghĩ, đôi lúc điều đó khiến tibu cảm thấy đối với mình,jenny là một người bạn thân thiết, là một người tri kỷ có lẽ sẽ hợp hơn rất nhiều so với một người bạn gái.

- Cảm giác thế nào á hả? Có lẽ là nắng hạn gặp mưa.

- Cảm giác đó chắc khó tả lắm anh nhỉ, cũng giống như em gặp anh sau nhiều ngày không gặp thôi.

- Thật ra anh nghĩ nó không giống nhau, anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng cô ấy, vui có buồn có. Nỗi nhớ lớn đến thế nào cũng có, nhiều khi như không thể chịu đựng được nó. Có những lúc tưởng chừng như anh sẽ san bằng tất cả chỉ để tìm lại được cô ấy. Đến khi gặp lại sunny ngày nào, cảm giác đó.. nó… nó đặc biệt lắm. Trái tim anh tự nói với mình rằng, ừ đây chính là sunny ngày nào mà anh yêu thương. Mọi thứ bình yên một cách tuyệt đối ngay từ giây phút anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé đó.

- Anh yêu à, em nghĩ rằng anh yêu đến điên rồi. Nhưng con người đó lại khiến em yêu…

- Thôi bỏ đi, đừng nó đến chuyện đó nữa.

Lúc này thì jenny xoay người hẳn về phía tibu, miệng chợt cười mỉm một cách lém lỉnh, nhìn tibu rồi nói

- Anh cao 1m86, chị sunny thì cao 1m54. Lúc hôn nhau thế nào nhỉ.

Tibu bật cười, rồi vuốt nhẹ sống mũi jenny

- Không gì là không thể cưng à. Con người có thể chọn cho mình mọi thứ, nhưng tình yêu thì không được, nó đến một cách bất ngờ và không thể lường trước được.

- Ây da, anh giỏi chống chế nhỉ. Em không quan tâm chuyện đó có dễ dàng hay không, để em thử

Jenny hít một hơi thật dài, khẽ nhón đôi chân mình lên, hay tay choàng qua vai tibu mắt nhắm lại một cách nhanh chóng rồi hôn lên môi tibu.

- Thế nào, hôn em có vẻ dễ dàng hơn nhiều đúng không. Có ngọt không hở anh

Tibu ôm lấy jenny, nhìn cô ấy thật kĩ rỗi vén một bên tóc lên, miệng thì thầm

- Hơi hơi ngọt, mà anh thích cái mùi dâu từ môi của em rồi đó.

Mỗi khi hai gương mặt chỉ cách nhau một chút, là tibu lại có dịp quan sát jenny thật kĩ. Cô ấy luôn đẹp một cách lạ thường, đúng là trong cuộc đời tibu jenny là người con gái đẹp nhất. Kể cả ngoại hình lẫn tính cách, trong lòng tibu thấy nuối tiếc cho người con gái đó, tại sao lại yêu một người tầm thường như mình nhiều đến như vậy.

Bất chợt đôi mắt jenny hơi ướt át, tựa như những giọt nước mắt gần như sắp lăn dài trên khuôn mặt đó

- Anh .. anh đáng ghét lắm đó. Anh mới chỉ nói yêu em có một lần duy nhất, mà đó cũng chẳng phải thật lòng. Tibu xấu xa. Hu hu hu ông trời ơi, số con đúng là số khổ mà.

Jenny chẳng khóc nữa, khuôn mặt giả bộ ngây ngô lại xuất hiện như muôn trêu chọc người đang đứng trước mặt mình. Nhưng sâu trong trái tim tibu cũng cảm nhận được một điều gì đó. Là mong ước thầm kín của cô ấy hay là khao khát bấy lâu nay, chỉ một lần được yêu…

- Hey, nói cho em biết một bí mật nhé. Miệng tibu tiến sát dần về phía jenny rồi thì thầm đủ chỉ để cô ấy nghe

Anh yêu em, jenny à. Tận sau trong trái tim anh, anh nghe nó nói rằng, nó yêu một cô gái tên là jenny 

Lần này thì tibu chủ động kéo sát jenny về phía mình, đặt lên đôi môi mềm mại và ngọt ngào đó một nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào nhất. Im lặng cảm nhận là lắng nghe mọi cảm xúc trong cơ thể.

Khi tibu mở mắt ra nhìn jenny, thì những hình ảnh cô ấy đang cười một cách hạnh phúc nhòe dần trước mắt tibu. Hai chân tibu dường như không còn một chút sức nào để nâng đỡ cái cơ thể nặng nề này nữa. Đôi tay tibu trượt dài từ khuôn mặt jenny và dần rớt xuống đất, mọi thứ trở nên tối đen, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi tibu đủ tỉnh táo nghe thấy hơi thở mình dần nặng nề và tiếng gọi đầy hoảng sợ của jenny.

…

Tibu thấy mình trở lại như một đứa bé 5 tuổi, ba đang cõng tibu trên lưng, hai cha con cùng nhau đi dạo trên biển.

- Ba ơi, mẹ đâu rồi. Con nhớ mẹ quá à.

Những ký ức lúc nhỏ lại hiện về trong giấc mơ của tibu, chỉ trong giấc mơ này tibu mới nhìn thấy và cảm nhận được đôi mắt ba khẽ ước nhòa khi trả lời câu hỏi đó.

- Mẹ đang ở một nơi rất xa va dõi theo hai ba con mình rồi. Nhưng con đừng buồn, mẹ lúc nào cũng nhớ đến con. Dù thế nào, ba cũng sẽ mãi ở bên cạnh con, bảo vệ và che chở cho con

- Da, con biết rồi. Ba ơi, ba cho con xuống để con đi bộ trên cát đi

- Nhưng cát nóng lắm, sẽ làm bỏng chân con mất...

 Nhưng cát nóng lắm, sẽ làm bỏng chân con mất phải không ba...

Không cần biết đó là trong giấc mơ, hay là hiện tại nhưng tibu cảm nhận được rõ ràng nước mắt mình đang rơi ra một cách nhanh chóng. Lòng tibu thắt chặt lại, cảm nhận cái hương vị ướt át và mặn mà từ mồ hôi của ba rơi xuống. Những hình ảnh người cha vô cùng thân thuộc vất vả mưu sinh kiếm sống cứ như từng mũi kim xuyên vào tâm trí lẫn trái tim tibu. Khi mẹ đột ngột ra đi, một mình ba phải gánh khoản nợ khổng lộ vì chữa bệnh cho mẹ. Cuộc sống khó khăn khiến người cha ấy phải đi nước ngoài mưu sinh trang trải nợ nần và cuộc sống. Điều duy nhất trong lòng khiến tibu không cảm thấy thanh thản nếu một ngày nào đó ra đi chính là ba.

Khung cảnh lại thay đổi một cách đột ngột, chỉ còn một tông xám buồn bã, ba ngồi đó trong góc phòng. Hay tay nắm chặt vào nhau, ba khóc... hình ảnh đó còn lưu lại trong kí ức của tibu vào cái ngày mẹ ra đi. Lúc đó chỉ còn là một đứa trẻ nên tibu không cảm nhận được nỗi đau vô tận trong lòng ba. Đứa bé đó từ phía cửa chập chững đi vào, chạy tới thật nhanh vào lòng ba. Ôm lấy ông ấy thật chặt, miệng bi bô :

- Ai làm ba buồn đó, ai ăn hiếp ba phải hông. Con ôm ba nè, thương ba nhiều lắm, ba đừng buồn nữa nha...

...

Tibu dần mở mặt, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cứ xộc vào mũi một cách khó chịu. Nhưng mặc kệ nó, tibu khóc như một đứa trẻ. Hai hàng nước mắt không thể nào ngừng lại. Trong lòng đau quá, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Đau dường như không thở được. Tibu vừa khóc vừa kêu lên hai tiếng

- Ba ơi...

Căn phòng lúc này chỉ có Nhân và Beo đứng ngay cạnh giường tibu. Vừa thấy tibu tỉnh dậy trong tình cảnh như thế cả hai liền sốt sắng hỏi :

- Ê mày, mày có sao không. Có chuyện gì vậy.

Tibu cứ mãi sụt sùi không ngừng, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Hình như tibu lúc này, càng ngày càng trở nên yếu đuối chứ không còn cứng rắn như trước được nữa.

- Cho.. cho tao ... điếu thuốc....

- Giỡn hoài mày, đây là bệnh viện mà. Nhân lên tiếng

- Thì cứ cho tao đi… xin tụi mày đó. Tao cần hút để bình tĩnh lại để suy nghĩ

- Nhưng… nhưng mà, mày đang bệnh đó tibu. Nhân nói đầy một cách lo lắng

Trong lúc đó thì Beo đã mồi một điều thuốc, và đứa đến cho tibu:

- Nè hút đi người anh em, bình tĩnh lại. Có nhiều chuyện cần phải nói. Ngồi dậy ra phía cửa sổ hút, ở đây có thiết bị báo cháy.

Hai tay tibu run rẩy cầm lấy điếu thuốc chảy dở, ngồi dậy khỏi giường, tiến về phía cửa sổ ngồi bết xuống đó. Tibu bây giờ trông thật thảm hại và dường như không còn sức sống. Đưa điếu thuốc lên miệng rít liên tục, chợt thở dài rồi tibu lên tiếng:

- Tụi mày thằng nào cũng gặp ba tao rồi, tao thật sự rất nhớ ổng và là lắng cho ổng… Sắp có chuyện xảy ra với tao rồi.

Nhân và Beo nghe đến đó cũng chợt chạnh lòng, hai thằng chợt thở dài.

- Đừng nghĩ quẩn, chẳng có chuyện gì đâu mày. Nhân nói

Tibu chợt cười một cách đầy xót xa, rít thêm một hơi thuốc

- Lúc tụi mình còn đi học, ổng thường hay nói với tao rằng hãy làm những gì con mơ ước và cố gắng thực hiện nó. Ba sẽ luôn ủng hộ và đứng phía sau con. Trước giờ tao cũng chưa từng dám mơ ước điều gì, chỉ mong muốn trong tương lai có một công việc thật tốt, làm ra nhiều tiền thay đổi cuộc sống của hai cha con.

- Hey thằng kia, mày làm gì mà nói thảm dậy. Tươi tỉnh lên coi. Beo lên tiếng

- Hai thằng tụi mày biết điều buồn cười là gì không, dường như những ngày gần đây tao thật sự có một mơ ước. Tự bản thân tao thấy rằng điều đó vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Đó là được cưới người tao yêu, kiếm một việc làm đủ để lo cho ba tao và vợ tao thôi. Một cuộc sống giản dị nhưng ấm cúng.

Tibu bật cười, một nụ cười chứa đựng nhiều tâm sự buồn hơn là sự vui sướng. Hai mắt tibu nhíu lại, cảm giác cay xè lại ứa đầy hai con mắt. Nghi hoặc trong mộng của thế gian, khi tỉnh mộng ắt hẳn sẽ thấu hiểu. Hình như con người ta không dám mơ ước một điều gì đó ắt là vì sợ không thực hiện được điều đó…

- Ê tụi mày, sao tao lại ở đây, tao đang ở đâu.

- Mày đang ở bệnh viện Pháp Việt, bất tỉnh hai đêm rồi. Tao, Nhân và jenny đưa mày xuống. Từ lúc xuống đến giờ con bé không ngủ, nó thật sự lo lắng cho mày nhiều lắm.

- Shitttttttt cái gì, hai đêm? Hèn gì bụng tao đói cồn cào. Mà tụi mày thủng não rồi hả, dư tiền hay sao mà chui vô trong này.

- Mẹ, tao với thằng Nhân có được mấy trăm bạc trong túi. Một tay jenny lo hết, nhất quyết phải đưa mày vào đây cho bằng được. Beo nói

- Bác sĩ nói tao bị sao ?

Nghe đến đó thì Nhân nhìn Beo, ánh mắt hai thằng dường như muốn thông báo với tibu rằng chuyện đó thật khó nói biết chừng nào.

- Đm, nói nhanh đi. Hai thằng tụi mày đừng có như mấy đứa con gái nữa, anh em với nhau cứ thẳng thắn đi. Ngại ngùng cái gì.

- Tao… tao cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng bác sĩ nói với jenny trong đầu mày có khối u, kì lạ ở chỗ là dường như mới xuất hiện nhưng tự vỡ ra rất nhanh, một số có biểu hiện chèn lên dây thần kinh của mày. Hình như mấy cái khối u ác tính người ta hay gọi là ung thư. Nhưng của mày, nó phát triển khác hẳn.

Vừa lúc đó thì jenny mở cửa bước vào, thấy tibu cô ấy vẫn nở một nụ cười tươi như mọi khi, nụ cười hạnh phúc mỗi khi chúng ta nhìn thấy người mình yêu thương trước mặt, chỉ có điều bên trong đôi mắt đẹp như hai vì sao đó, jenny không che dấu được một nỗi buồn rất lớn.

- Anh tỉnh rồi sao, để em ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh nhé.

Ngay lúc đó tibu liền đưa tay về phía jenny, rồi nhỏ nhẹ nói

- Jenny, lại đây ngồi với anh đi, đừng ra ngoài nữa. Không cần thiết nữa đâu. Ngoan lại đây với anh. Nói rồi tibu quay về phía Beo và Nhân

- Hai đứa tụi mày ra ngoài kiếm gì ăn đi, rồi nghỉ ngơi một chút, mấy bữa nay tụi mày vất và rồi.

- Tao không đi, đuổi khéo hả thằng khốn. Beo cười lém lỉnh.

Hai thằng đi ra về phía cửa thì jenny đã đứng sát gần bên tibu, đôi tay tibu chồm lên kéo cô ấy ngồi xuống ngay cạnh mình, rồi ôm thiên thần bé nhỏ đó vào trong lòng mình. Miệng thì thầm:

- Hai ngày nay mệt mỏi nhiều rồi phải không em, nhìn đôi mắt em kìa, đen như gấu trúc rồi nhưng vẫn còn đẹp lắm. Em thôi dễ thương và đáng yêu được không hả jenny.

Jenny quay sang nhìn tibu, không nói lời nào chỉ có hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống trên cánh tay tibu. Từng giọt nước mắt rớt xuống, là từng mũi kim như đâm thẳng vào giữa trái tim, tibu bỗng thấy lòng mình thắt lại và đau nhiều lắm.

Tibu ôm jenny chặt hơn, dựa vào tường rồi đung đưa qua lại như là dỗ dành cô ấy vậy:

- Thiên thần à, đừng khóc nữa mà. Mặc dù em khóc đáng yêu vô cùng nhưng anh không thích em khóc như thế đâu. 12th September, do you remember?

Jenny đưa hai tay dụi mắt, rồi nói

- Anh mà cũng nhớ sao, đồ vô tâm lúc nào cũng khiến em lo lắng cả.

- Ừ đó là lần đầu tiên anh gặp em, đôi lúc anh cảm thấy hối tiếc khi anh không gặp em sớm hơn.

- Nó có quan trọng không anh, vì em chỉ cần biết một điều rằng, em đã được gặp anh. Và đó là điều kì diệu nhất đối với cuộc sống của em.

- Chỉ tiếc rằng, anh đã dành quá ít thời gian cho em, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Vì anh biết đó là điều em muốn.

Jenny đưa hai tay mình ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay của tibu, siết nó thật chặt:

- Nhưng anh phải ở đây để điều trị nữa…

Chưa để jenny nói hết câu, tibu đã đưa ngón tay mình lên chặn ngang môi cô ấy, đôi môi hồng tươi và mềm mại tựa như những thứ gì đó êm ái mượt mà và tươi đẹp nhất trên thế gian này.

- Đừng ! Đừng lãng phí thời gian. Em hiểu anh nói phải không, hãy nghe anh nói một lần này thôi, bây giờ thì im lặng cùng anh và cảm nhận những giây phút bình yên này nhé.

Jenny không nói gì cả dựa đầu vào vai tibu, trong lòng cô ấy có lẽ đang đấu tranh dữ dội lắm, một bên là sự thật và một bên là hy vọng. Chỉ có điều dường như cái niềm hy vọng nhỏ nhoi đó đang đứng ở bên bờ vực của sự tuyệt vọng, muốn làm điều gì đó nhiều hơn cho người mình yêu thương nhưng lại không thể.

Tibu lấy điện thoại từ trong túi mình ra, mở một bài nhạc. Siết chặt jenny vào lòng mình hơn, ôm cô ấy và đung đưa theo điệu nhạc. Ánh nắng le lói của hoàng hôn len lỏi vào cửa sổ như sưởi ấm cho hai người, đem cái hơi ấm ấp vào căn phòng lạnh lẽo này. Thế giới dường như trở nên nhỏ bé và bình yên quá. Tibu nhìn ra phía cửa sổ đón cái ánh nắng dịu nhẹ này, những đám mây trôi một cách chậm rãi, bầu trời xanh quá… chợt nhận ra hình như mình đã từng mơ đến những ngày được yên bình như thế này…

Somewhere over the rainbow

Way up high

And the dreams that you dreamed of

One in a lullaby

Somewhere over the rainbow

Blue birds fly

And the dreams that you dreamed of

Dreams really do come true

Someday I’ll wish upon a star

Wake up where the clouds are far behind me

The colours of the rainbow so pretty in the sky

Are also on the faces of people passing by

I see friends shaking hands

Saying “ how do you do”

They’re really saying I…I love you

I hear babies cry and I watch them grow

They’ll learn much more

And I think to myself

What a wonderful world….

Quảng cáo

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon